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(สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) เปนพิเศษ 

วันพุธที่ ๑๕ ถึงวันศุกรท่ี ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

(เลมท่ี ๑) 
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สารบัญ 

รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ 

ครั้งท่ี ๒๘ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) เปนพิเศษ 

วันพุธท่ี ๑๕ ถึงวนัศุกรที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

ณ หองประชุมสภาผูแทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

____________________ 

 

หนา 

ระเบียบวาระที่ ๑  กระทูถาม  ไมมี            ๑ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม          ๑ 

ไมอยูในระเบียบวาระการประชุม 

 - รับทราบเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร       ๑ 

  - เรื่องการถายทอดการประชุมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน        ๑ 

 

เรื่องดวน               ๓ 

  - ญัตต ิขอเปดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือซักถามขอเท็จจริงหรือ        ๓ 

เสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตร ี

(นายชลนาน ศรีแกว กับคณะ จํานวน ๑๓๕ คน เปนผูเสนอ) 

  ผูอภิปราย 

   - นายจุลพันธ อมรวิวัฒน      ๔ ๑๒๐ ๒๑๔ ๒๕๒ 

              ๒๕๕ ๒๖๔ ๓๔๗ 

   - นายอรรถกร ศิริลัทธยากร           ๔ 

   - นายณัฐวฒิุ ประเสรฐิสุวรรณ           ๖ 

   - นายชลนาน ศรีแกว            ๘ 

   - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน         ๓๓ 

   - นายวิรัตน วรศสิริน     ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ 

                ๕๐ ๕๒ ๕๓ ๕๗ 

   - นายนิโรธ สุนทรเลขา            ๔๕ ๓๐๔ ๓๐๖ 



๒ 

            หนา 

  ผูอภิปราย 

   - นายสายัณห ยุติธรรม             ๔๘ ๔๙ 

  - พันตํารวจเอก ทวี สอดสอง           ๖๑ ๖๔ ๖๖ ๗๑ 

            ๗๓ ๗๕ ๗๗ 

  - นายสนอง เทพอักษรณรงค         ๗๓ 

   - นายศุภชัย ใจสมุทร        ๗๕ ๗๖ ๒๕๓ ๒๕๔ 

            ๒๗๒ 

   - นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ         ๗๗ 

   - นางบุศรณิธญ วรพัฒนานันน          ๗๙ ๘๑ ๘๒ ๘๔ 

   - นางบญุญาพร นาตะธนภัทร       ๘๑ ๙๕ ๙๖ 

   - นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท     ๘๕ ๙๑ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

              ๙๗ 

   - นางสาวจิราพร สินธุไพร            ๑๐๐ ๑๐๓ ๑๐๙ ๑๑๐ 

   - นายระวี มาศฉมาดล        ๑๑๗ 

   - พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา        ๑๓๗ ๑๙๙ 

   - นายจักรพล ตั้งสุทธธิรรม         ๑๓๘ ๑๖๔ 

   - นายวรภพ วิริยะโรจน        ๑๔๗ 

   - นางสุภาภรณ คงวุฒิปญญา       ๑๕๔ 

   - นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว         ๑๕๙ ๑๖๔ 

  - นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย        ๑๖๕ 

   - นายศรัณย ทิมสุวรรณ       ๑๗๒ 

   - นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ         ๑๘๑ ๑๘๓ 

  - นายสุทิน คลังแสง         ๑๘๙ ๑๙๙ 

  - นางบุญญาพร นาตะธนภัทร       ๑๙๙ 

  - นายจิรายุ หวงทรัพย        ๒๑๓ 

  - นางอมรัตน โชคปมิตตกุล        ๒๑๕ ๒๑๖ 

  - นางณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ ์         ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๒๔  

  - นายซูการโน มะทา        ๒๒๗ 



๓ 

            หนา 

  ผูอภิปราย 

  - นายธนกร วังบุญคงชนะ       ๒๓๕ 

  - นายพันธุศักดิ์ ซาบุ        ๒๓๙ 

  - นายพัฒนา สัพโส          ๒๔๓ ๒๔๕ ๒๔๗ 

            ๒๕๕ 

  - พลเอก อนุพงษ เผาจินดา       ๒๕๖ 

  - นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ        ๒๕๘ ๒๖๕ 

  - นายสุรเชษฐ ประวีณวงศวุฒ ิ        ๒๖๘ ๒๗๒ 

  - นายประเสริฐพงษ ศรนุวัตร       ๒๗๒ 

  - นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล         ๒๗๗ ๒๘๒ ๒๘๔ 

  - นายรังสมิันต โรม          ๒๘๕ ๒๙๖ ๒๙๗ 

              ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ 

              ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๔ 

             ๓๑๕ ๓๒๐ 

  - นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสวุรรณ        ๓๐๘ ๓๓๐ ๓๓๑ 

  - นายธีรัจชัย พันธุมาศ         ๓๑๔ ๓๑๕ 

  - นายอนุชา นาคาศัย         ๓๑๘ ๓๑๙ 

  - นายสมบัติ ศรสุีรินทร         ๓๒๐ ๓๒๖ 

  - นางสาวสรสันันท อรรณนพพร       ๓๒๗ ๓๓๑ 

  - นายสงวน พงษมณี         ๓๓๗ ๓๓๘ 

  - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน       ๓๔๘ 

 

____________________ 
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รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ 

ครั้งท่ี ๒๘ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) เปนพิเศษ 

วันพุธท่ี ๑๕ ถึงวนัศุกรที่ ๑๗ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๖๖ 

ณ หองประชุมสภาผูแทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

____________________ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๑ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมท้ังหมดท่ีลงชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๔๐๓ คน 

 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  สมาชิกที่เคารพครับ 

ขณะนี้ เวลา ๑๐.๑๑ นาฬิกา สมาชิกมาลงชื่อแลว ๒๑๐ คน ครบองคประชุมครับ  

ผมขอดําเนินการไปตามระเบียบวาระนะครับ  

  ระเบียบวาระท่ี ๑  กระทูถาม  ไมม ี

  ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุม 

   ไมปรากฏในวาระ ๒ เรื่อง  

  เรื่องท่ี ๑ รับทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

   ดวย นางแพงศรี  พิจารณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 

พรรคประชาธิปไตยใหม และนางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด

นครศรีธรรมราช เขต ๘ พรรคประชาธิปตย  ไดมีหนังสือขอลาออกจากการเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ จึงเปนผลใหสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของนางแพงศรี พิจารณ และนางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล สิ้นสุดลง

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ (๓) ขณะนี้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาท่ีมีอยูและ

ปฏิบัติหนาที่ไดมีจํานวน ๔๑๘ คน องคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งคือ ๒๐๙ คน จึงเรียน 

ที่ประชุมรับทราบครับ 

   (ท่ีประชุมรับทราบ)  

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เรื่องที่ ๒ เรื่อง การถายทอด 

การประชุมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การประชุมเพื่อพิจารณาญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป 

เพ่ือซักถามขอเท็จจริงหรือเสนอแนะปญหาตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญ 

ไดมีการถายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา 



๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ            ชญาภา ๑/๒ 
 
ช่องหมายเลข ๑๐ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งประชาชนท่ัวไปสามารถรับฟัง
ได้โดยท่ัวถึง และให้มีล่ามมือตั้งแต่เริ่มการประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุมตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘ 
วรรคสอง สถานีวิทยุกระจายเสียงละวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่องหมายเลข ๑๐ จะงด 
การถ่ายทอดสดการประชุมชั่วคราวระหว่างเวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ นาฬิกาทุกวัน เพื่อเสนอข่าว
ในพระราชส านัก 
 

 - ๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           สุพิชชาย์ ๒/๑ 
 
ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จะงดการถ่ายทอดสดในช่วงเวลาข่าวภาคหลักของ
สถานี คือระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา และเวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๓๐ นาฬิกา ในช่วง 
ท่ีงดการถ่ายทอดสดในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าวจะได้มีการบันทึกไว้เพื่อน าเผยแพร่ภายหลัง
การปิดประชุม ผมจึงขอความร่วมมือสมาชิกในการอภิปรายท่ีต้องระวังเกี่ยวกับเรื่อง 
การออกอากาศตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยหากสมาชิกฝ่าฝืนและสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
อาจถูกระงับการออกอากาศทันทีและอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันนี้เป็น
ความกังวลของฝ่ายผู้ถ่ายทอดครับ จึงเรียนท่ีประชุมเพื่อรับทราบครับ  
   (ท่ีประชุมรับทราบ) 
  เร่ืองด่วน 
   ญัตติ ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหา 
ต่อคณะรัฐมนตรี (นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จ านวน ๑๓๕ คน เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ            สุพิชชาย์ ๒/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   ก่อนท่ีจะด าเนินการเร่ืองนี้ 
ผมขอเชิญตัวแทนผู้ควบคุมเสียงของท้ัง ๒ ฝ่ายได้รายงานข้อตกลงในการประชุม ๒ วัน 
ในคร้ังนี้ ขอเชิญตัวแทนท้ังฝ่ายค้านและรัฐบาล เชิญเลยครับ 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม  
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะวิป 
(Whip) ฝ่ายค้าน ผู้เข้าร่วมการประชุมเจรจา ๓ ฝ่าย ระหว่างวิป (Whip) รัฐบาล วิป (Whip) 
ฝ่ายค้าน แล้วก็ทางรัฐบาล ทาง ครม. ต้องเรียนด้วยความเคารพครับ เรานัดหมาย 
การประชุมกันเป็นเวลา ๒ วัน คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ เป็นวันท่ี ๑๕ และวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ 
เราจะด าเนินการประชุมรวมท้ังหมด ๓๒ ชั่วโมง โดยเป็นการประชุมในวันนี้ ๑๗ ชั่วโมง  
เริ่มตั้ งแต่การเปิดการประชุม จะเริ่มเข้าญัตติโดยท่านนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว  
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จนกระท่ังจบสิ้นการอภิปราย กะเวลาไว้ราวประมาณ  
ตี ๒ ถึงตี ๓ โดยเวลาของฝ่ายค้านในวันแรกจะมีท้ังสิ้น ๑๒ ชั่วโมง และฝ่ายค้านจะใช้เวลา 
ในการอภิปรายตั้งแต่ช่วงเวลาเปิดการอภิปรายไปจนกระทั่งถึงเวลาเท่ียงคืนคร่ึง โดยหลังจาก 
เท่ียงคืนครึ่ง ถ้าเป็นเวลาท่ีเหลืออยู่เท่าไรก็ตาม ทาง ครม. ประสงค์จะใช้สิทธิในการชี้แจง 
ช่วงหลังจากนั้นพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจะอยู่ร่วมในการประชุม  
เพื่อเป็นองค์ประชุมให้จนทาง ครม. ชี้แจงในส่วนท่ีเหลือจนเสร็จสิ้นครับ ครม. มีเวลาท้ังวัน
รวมแล้ว ๕ ชั่วโมง เป็นเวลาเท่ียงคืนครึ่งส่วนหนึ่ง ส่วนในวันท่ี ๒ คือวันพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบดี  
เราจะประชุมรวมท้ังสิ้น ๑๕ ชั่วโมง เร่ิมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา โดยจะเป็นการพักการประชุม
มาจากวันนี้ครับ จบการประชุมด้วยการพักการประชุม ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เราจะเร่ิม 
ตรงเวลา จะมีเพื่อนสมาชิกมาอภิปราย พรรคร่วมฝ่ายค้านจะใช้เวลาอีก ๑๒ ชั่วโมงท่ีเหลือ 
จนเสร็จสิ้นการประชุม โดยฝ่ายรัฐบาล ครม. มีเวลาในการชี้แจงรวมท้ังสิ้น ๓ ชั่วโมง  
การอภิปรายท้ังสิ้นรวมถึงการสรุปด้วย ตั้งแต่การเข้าญัตติ การอภิปรายและการสรุปญัตติ
น่าจะจบในเวลาประมาณเท่ียงคืนของวันพรุ่งนี้ครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ตัวแทน
ฝ่ายรัฐบาลเชิญครับ 
   นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน  
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ อรรถกร ศิริลัทธยากร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  



๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ            สุพิชชาย์ ๒/๓ 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับเวลาในญัตติเปิดอภิปรายตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๕๒ ผมเรียนต่อท่านประธานว่าพวกเราพรรคร่วมรัฐบาลค านึงว่า เพ่ือให้การท างาน
ในสภาแห่งนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ก็อยากท าความเข้าใจว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒  
คือญัตติท่ีเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางคนบางท่านอาจจะอภิปรายแนวทางตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๑ ซึ่งต้องแยกกันครับ ส่วนประเด็นเรื่องเวลาท่ีท่านจุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ วิป (Whip) พรรคร่วมฝ่ายค้านได้น าเรียนต่อท่านประธานและท่ีประชุมเมื่อสักครู่นี้  
ผมก็ยืนยันว่าเป็นไปตามนั้นครับ ---------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      นัชชา ๓/๑ 
 
แต่ว่าอย่างไรก็ดีผมเรียนผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า 
ถ้าคณะรัฐมนตรีอาจจะใช้เวลามากสักนิดหนึ่ง เพราะผมเชื่อว่าดูจากญัตติของฝ่ายค้านแล้ว  
ยื่นญัตติมามีหลายหัวข้อ เพื่อท่ีจะให้พวกเราสามารถใช้เวลาในสภานี้ให้เกิดประโยชน์ท่ีสุด 
ถ้าคณะรัฐมนตรีจะสามารถใช้เวลามากหน่อยเพื่อตอบให้ครบทุกข้อค าถามก็จะเป็น
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ขอบพระคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ 
   นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานครับ 
กระผม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
   นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี )   :   กราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผมขออนุญาตเสริ มใน
รายละเอียดของท่านวิป (Whip) ฝ่ายรัฐบาล การอภิปรายท่ัวไปมันมี ๒ มาตราด้วยกัน 
ในรัฐธรรมนูญ คือมาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๒ ถามว่าการอภิปรายในสภามันต่างกันอย่างไร 
มาตรา ๑๕๑ กับมาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๒ ต่างกัน ๒ เร่ืองชัดเจนแน่นอน คือ ๑.ไม่ต้องสรุป 
อภิปรายเสร็จแล้วไม่ต้องสรุป ถามว่าท าไมไม่ต้องสรุป เพราะมันไม่มีการลงมติ มาตรา ๑๕๑ 
ต่างจากมาตรา ๑๕๒ อีกประการหนึ่งก็คือยื่นอภิปรายท่ัวไปแล้วรัฐบาลยุบสภาไม่ได้ 
แต่ถ้าเป็นมาตรา ๑๕๒ รัฐบาลยังยุบสภาได้ แต่ถามว่าเวลาอภิปรายฝากท่านประธาน
เล็กน้อยว่าเพื่อไม่ให้เกิดการประท้วงกัน เพราะฉะนั้นต้องชัดเจน 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณณัฐวุฒิครับ มีปัญหา
อะไรไหมครับ ผมคิดว่าข้อกฎหมายเหล่านั้นทุกคนเข้าใจดีอยู่แล้วครับ 
   นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  กราบขอบพระคุณ มีปัญหา
ตรงนี้ว่าเพื่อไม่ให้เกิดการประท้วงตามข้อบังคับ ข้อ ๗๑ อยากจะให้เกิดความชัดเจนว่า 
การอภิปรายมันแตกต่างกันครับ ๒ มาตรานี้ เพราะฉะนั้นซักถามกับ ครม. ชี้แจงเท่านั้นเอง 
การกล่าวหาในเรื่องใด ๆ นอกจากญัตติแล้วกระท าไม่ได้ ขอท่านประธานได้โปรดกรุณา
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมด้วยครับ กราบขอบพระคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ก่อนท่ีท่าน
ผู้น าฝ่ายค้านจะเสนอญัตตินะครับ ขอเรียนว่าในการอภิปรายข้อบังคับ ข้อ ๑๘๐ ก าหนดให้ 



๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      นัชชา ๓/๒ 
 
น าความในหมวด ๔ ส่วนท่ี ๓ การอภิปรายมาใช้บังคับโดยอนุโลม ถึงแม้พวกเราจะมี
ประสบการณ์ใช้ญัตติในมาตรา ๑๕๒ นี้มาทุกปี แต่ว่าเพื่อประโยชน์ในการบันทึก 
ในความเข้าใจว่าตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘๐ นั้น เพื่อให้การอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอชี้แจงสมาชิกว่า 
   ๑. ผู้ เสนอญัตติจะเป็นผู้มีสิทธิได้แถลงเหตุผลก่อน จากนั้นจึงจะเป็น 
การอภิปรายของสมาชิกตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘๐ ประกอบข้อ ๖๖ 
   ๒. การตอบชี้แจงของคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายและ
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวตอบชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘๐ ประกอบ
ข้อ ๗๖  
   ๓. กรณีท่ีรัฐมนตรีถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นใดอันเป็น 
ท่ีเสียหายแก่รัฐมนตรีผู้นั้น อนุญาตให้รัฐมนตรีผู้นั้นชี้แจงได้ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘๐ ประกอบ
ข้อ ๗๑ 
   ๔. ขอเรียนย้ าไว้ในข้อบังคับเท่านั้นเองนะครับ เพราะเมื่อเราตกลงเรื่องเวลา
ไปแล้วประเด็นนี้ผมจะไม่เคร่งครัด การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นท่ี
อภิปราย ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซากหรือซ้ ากับผู้อื่น ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือ
วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดหรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น  
และห้ามน าเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เข้ามาแสดงในท่ีประชุม เว้นแต่ประธานจะอนุญาต อันนี้
เป็นข้อบังคับ ข้อ ๑๘๐ ประกอบข้อ ๖๙  
   ๕. มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หากการกล่าว
ถ้อยค าในท่ีประชุมของสมาชิกปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และถ้อยค านั้น  มีลักษณะเป็น 
การผิดตามกฎหมายต่อบุคคลซึ่งไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิก สมาชิกผู้กล่าวถ้อยค านั้น 
ย่อมไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรา ๑๒๔ ของรัฐธรรมนูญ --------------------------------- 
 

 - ๔/๑ 
 

 
 



๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             พรเทพ ๔/๑ 
 
เรื่องนี้เรียนเตือนไว้นะครับ เพราะมันมีการร้องเรียนผ่านกรรมการจริยธรรมอยู่ครับ อันนี้ 
ก็เรียนพวกเราเพื่อรับทราบ ผมขออนุญาตขอบคุณพวกเราทุกคนท่ีท าให้กระบวนการ
ประชาธิปไตยในปีสุดท้าย ในสัปดาห์ก่อนสุดท้ายได้ด าเนินการไปตามกระบวนการ 
ของประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเกียรติของพวกเราทุกคน และขอได้ใช้สิทธิโดยแต่ละท่านนั้น 
จะแสดงวุฒิภาวะในการแสดงออก เพราะฉะนั้นถ้าเรายึดข้อบังคับเอาไว้ก็จะเป็นการแสดง 
วุฒิภาวะของพวกเราแต่ละคนด้วย ซึ่งพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศ เจ้าของอ านาจ
อธิปไตยท่ีแท้จริงนั้นเขาก็ติดตามภารกิจพวกเราอยู่ ผมขอขอบคุณพวกเราท่ีให้ความร่วมมือ
มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก็ขอเชิญท่านผู้น าฝ่ายค้านเริ่มเสนอญัตติได้ครับ 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 
ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กระผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธาน 
และเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราทุกพรรคการเมืองเป็นอย่างสูงท่ีได้เห็น
ความส าคัญในการท าหน้าท่ีของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะพรรคร่วมฝ่ายค้านท่ีได้ยื่นญัตติ  
ขอเปิดอภิปรายท่ัวไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดย 
ไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ ผมกราบฝากขอบคุณท่านประธานไปยัง 
ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นความส าคัญในเรื่องนี้เช่นกัน บรรดาข่าวคราว 
ท่ีเกิดขึ้นท้ังหลายเป็นเพียงเพื่อจะท าให้สภาของเรามัวหมองเท่านั้น ปรากฏการณ์วันนี้ยืนยันว่า
พวกเรายังยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบบรัฐสภา
ของเรา เราค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ฝ่ายบริหาร  
มีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน ฝ่ายเสียงข้างน้อยหรือฝ่ายค้านก็มีหน้าท่ีตรวจสอบควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขกับประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก 
นั่นต้องกราบขอบพระคุณท่านประธาน ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านผมจะขอเป็นผู้แถลงญัตติและ
เปิดอภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นถึงสิ่งท่ีเราก าลังจะท าหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ ในวันนี้ 
ด้วยความเคารพท่านประธานครับ มีข้อกังวลจากเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ คนว่าการท าหน้าท่ี
ของพวกเราจะไปละเมิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ 
ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีและเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพ 
เราจะยึดหลักแห่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ เป็นหลักและข้อบังคับ 



๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             พรเทพ ๔/๒ 
 
ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการอภิปรายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี 
ดังนั้น ค าอภิปรายของพวกเราจะเป็นขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏขึ้นในประเทศนี้ ในบ้านเมืองนี้ท่ีเกิดจาก
ผลของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีท่ีส่งผลต่อประเทศ ส่งผลต่อพี่น้องประชาชน 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดท่ีเกิดจากการบริหารประเทศ เกิดจากบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีโดยการน าของท่านนายกรัฐมนตรีท่ีเกิดขึ้นก็เป็นประเด็นท่ีเราจะน ามาบอกกับ
ท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีว่าเป็นปัญหา เป็นการเสนอแนะว่าเป็นปัญหา จะอยู่ใน
หลักเกณฑ์นี้ตลอดครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ในการแถลงญัตติผมต้องขออนุญาต 
ท่านประธานท่ีจะอ่านเอกสารเพื่อประกอบการแถลง เพื่อให้การบันทึกถ้อยค าในสภาแห่งนี้
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามญัตติที่ได้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษร ---------------------------------------- 
 

- ๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          อุทัยวรรณ์ ๕/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพ หลักการของการเสนอญัตติในเรื่องนี้เป็นการขอเปิดอภิปรายท่ัวไป 
เพื่ อซักถามข้อเ ท็จจริ งหรือ เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๒ มีเหตุผลประกอบท่ีผมจะขออนุญาต
อ่านแถลงเพื่อกราบเรียนท่านประธานดังต่อไปนี้ 
   โดยท่ีการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีภายใต้การน าของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมา มิได้ปฏิบัติหรือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 
๑๒ ประการ ท่ีรัฐบาลประกาศว่าจะเร่งด าเนินการก็มิได้มีการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด 
ดังเช่นการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน พบว่าประชาชนระดับรากหญ้ายังมี
คุณภาพชีวิตท่ีต่ ากว่ามาตรฐาน มีความเหลื่อมล้ าระหว่างคนในสังคมสูงมาก เกิดภาวะ 
รวยกระจุก จนกระจาย คนไร้ท่ีอยู่อาศัยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ปัญหาประมงพื้นบ้านยังไม่ได้รับ
การแก้ไข ขณะที่ประมงระดับชาติก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการตราพระราชก าหนด
ของรัฐบาล กลุ่มบรรดาตั้งครรภ์แต่แรกเกิดยังไม่ได้รับสวัสดิการ การยกระดับราคาสินค้าเกษตร
ก็ไม่บรรลุผล ราคาสินค้าเกษตรก็ยังตกต่ ามากขึ้นตลอดมา ปัญหาการทุจริต ยาเสพติด 
ก็เพิ่มมากขึ้น การด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ไม่มีการปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีแถลงไว้ เป็นการขาดความจริงใจ ปล่อยให้พรรคการเมืองด าเนินการกันไปและ
แก้ปัญหาอุปสรรคกันเอาเอง การบริหารประเทศของรัฐมนตรีมิได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและความผาสุกโดยรวมของประชาชนเป็นท่ีตั้ง มีการใช้จ่ายงบประมาณและ
การก่อหนี้สาธารณะจ านวนมหาศาล ส่งผลให้หนี้สินต่อครัวเรือนและต่อหัวประชากรสูงขึ้น
เป็นล าดับ แต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ 
ท าให้การบริหารงานด้านเศรษฐกิจล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันก็มุ่งใช้เงินเพื่อ
ประโยชน์ในทางการเมือง ท้ังเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาล และเพื่อความมั่นคง  
ความอยู่รอดของตนเอง ท าให้การปฏิรูปการเมืองล้มเหลวจนท าให้ระบบการเมืองกลายเป็น
ธนกิจการเมือง ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษ มันนี โพลิติกส์ (Money Politics) ท่ีมีการใช้เงิน
เพื่อให้ได้มารักษาไว้ซึ่งอ านาจทางการเมือง โดยมิได้ค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม  
และภาระงบประมาณของประเทศ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เหมาะสมและ
ไม่เป็นธรรม เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวาง ท้ังจากโครงการขนาดใหญ่จนถึงระดับ 



๑๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          อุทัยวรรณ์ ๕/๒ 
 
ท้องถิ่น จนดัชนีชี้วัดด้านทุจริตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนและ 
พวกพ้องตนเอง ท าให้เกิดการผูกขาดและการแสวงหาประโยชน์จากโครงการของรัฐและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปิดตัวลงเองเป็นจ านวนมาก ขณะท่ี
การแก้ไขปัญหาท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมกลับไม่เป็นรูปธรรม ปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาส าคัญท่ีกระทบต่อความมั่นคงและสุขภาพ รวมถึงชีวิต ความปลอดภัยของ 
พี่น้องประชาชนก็ไม่ได้รับการแก้ไข กลับปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่าง
แพร่หลาย กระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่ง 
พักยาเสพติดของผู้ค้าก่อนส่งไปยังต่างประเทศ ----------------------------------------------------- 
 
             - ๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ไอดา ๖/๑ 
 
ขณะเดียวกันปัญหาเรื่องบ่อนการพนันก็เกิดขึ้นท่ัวไปภายใต้การรู้เห็นของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
โดยไม่มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง ปล่อยปละละเลยให้องค์กรอาชญากรรม 
ข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งท ามาหากินและบ่มเพาะอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง  
ฟอกเงินจนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
ล้มเหลวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จนสร้างความเดือดร้อน
ให้กับพี่น้องประชาชน ขณะท่ีการแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก แต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาให้ทุเลา  
เบาบางลงได้  
  ท่านประธานท่ีเคารพ ปัญหาท่ีส าคัญท่ีกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะ
ราคาพืชผลทางด้านเกษตรก็มีราคาตกต่ า แล้วปล่อยให้กลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบ  
และสร้างอ านาจต่อรองเหนือเกษตรกร และขณะที่ค่าครองชีพราคาสินค้าก็สูงขึ้นจนยากท่ีจะ
ควบคุม สร้างความทุกข์ยากให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาด้านสังคม ท้ังท่ีก่อนหน้า
ก็เกิดเหตุกราดยิงท่ีจังหวัดนครราชสีมามาแล้ว มีเหตุเกิดการกราดยิงท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู 
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นโดยไม่มีการป้องกันเหตุ ไม่มีการแก้ไข การป้องกันและแก้ปัญหา
อุทกภัยก็เป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ ปล่อยให้เกิดน้ าท่วมขังในปริมาณสูงในหลายพื้นท่ี  
ท้ังท่ีรัฐมีเครื่องมือท่ีสามารถค านวณปริมาณน้ าฝนได้ล่วงหน้าจนกระทบและสร้าง  
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมาก นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ส่งเสริม 
ให้มีการปฏิรูประบบราชการ อ้างปฏิรูปแต่ไม่ด าเนินการ ไม่สนใจในการกระจายอ านาจ 
สู่ท้องถิ่นเลย 
  ท่านประธานท่ีเคารพ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีได้กราบเรียนมาข้างต้นท าให้เห็นได้ว่า
ระยะเวลา ๓ ปีกว่าของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นเวลาท่ีท าให้
ประเทศชาติสูญเสียโอกาสในการท่ีจะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า และแทนท่ี 
พี่น้องประชาชนจะมีความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น แต่กลับท าให้ประเทศมีการพัฒนาท่ีถดถอย 
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนล าบากยากแค้นยิ่ง ปัญหาของประเทศด้านต่าง ๆ 
ก็มีความทับถมและซับซ้อนยิ่งขึ้น ท้ังนี้ก็สืบเนื่องมาจากการขาดยุทธศาสตร์และแนวทาง  
ในการบริหารราชการแผ่นดินท่ีถูกต้องของคณะรัฐมนตรี ขาดความซื่อสัตย์สุ จริตในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เมื่อคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการก าหนดนโยบายและ 



๑๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ไอดา ๖/๒ 
 
การด าเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีตามท่ีแถลงไว้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๔ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ี เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันซักถามข้อเท็จจริงและปัญหาต่าง ๆ 
เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ระยะเวลาการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีเหลืออยู่แม้เพียงจะน้อยนิด ก็ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและ
ประชาชนต่อไป 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ข้าพเจ้าและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีรายชื่อ  
ในท้ายญัตตินี้ มีจ านวนท้ังหมด ๑๓๕ คน คือไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอญัตติต่อท่านประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ท้ังนี้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๕๒ 
ซึ่งรายละเอียดผมจะขออนุญาตท่านประธานได้อภิปรายประกอบเพื่อขยายความตามญัตตินี้ 
 
           - ๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ประไพพิศ ๗/๑ 
 
  ท่านประธานท่ีเคารพ จากเหตุผลในการเสนอญัตติท้ังหมดเป็นการรวบรวม
เอาข้อเท็จจริง เอาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีท่ีส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน การบริหารราชการแผ่นดิน
ของ พลเอก ประยุทธ์ จริงอยู่ครับ ในวาระท่ี ๒ ในการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีของท่านนายก
มาจากการเลือกตั้งในปี ๒๕๖๒ ถือว่าได้รับการมอบหมายจากพี่น้องประชาชน แม้สิ่งท่ีได้รับมา
จะเกิดจากกลไก วิธีการ กระบวนการ ท่ีหลายฝ่ายเห็นว่าไม่ชอบ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
และจุดมุ่งหมายของเจ้าของอ านาจท่ีแท้จริงคือพี่น้องประชาชนก็ตาม การออกแบบ
รัฐธรรมนูญท่ีเอื้อต่อตนเอง การออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่ีเอื้อต่อตนเอง การออก
กฎกติกาต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจโดยผ่านสภาแห่งนี้ และท่ีส าคัญที่สุดผ่านกลไกท่ีเราใช้
ค าว่ารัฐสภาเพื่อให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี ตรงนั้นเองเป็นส่วนหนึ่งท่ีพวกกระผมในฐานะ
สมาชิกจะได้กราบเรียนถึงข้อเท็จจริงและปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในช่วงนี้ แต่กราบเรียน 
ท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ ในข้อกังวลของเพื่อนสมาชิกบอกว่าจะไปก้าวล่วง 
ในสิ่งท่ีไม่ใช่หน้าท่ีและอ านาจหรือเปล่า ไม่ใช่สิ่งท่ีเป็นการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเกิดขึ้น
ขณะนี้หรือเปล่า ผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผลสืบเนื่องจาก  
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล คสช. ท่ีมีนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีหลายท่านก็ยังอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้  
มีผลส่งต่อสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ก็ย่อมเป็นข้อเท็จจริงท่ีพวกกระผมจะน าขึ้นสู่  
การชี้ให้เห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ เป็นปัญหาส าคัญของประเทศท่ีปรากฏอยู่ได้  
ต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ ในการอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
เรามีผู้อภิปรายท้ังหมด ๓๕ คน จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ผมขออนุญาตจะกราบเรียน 
ท่านประธานว่าประเด็นต่าง ๆ ท่ีจะอภิปรายผมจะขออนุญาตเปิดประเด็นชี้ให้เห็นเลยว่า 
แต่ละพรรคจะอภิปรายในประเด็นอะไรเพื่อความสบายใจของทุกท่านนะครับ เป็นสิ่งท่ีเรา 
ไม่ปิดบังไม่เปิดเผยเขาเขียนไว้ในญัตติอยู่แล้ว แต่ชี้ให้เห็นว่าพรรคไหนจะท าหน้าท่ีอย่างไร 
เพราะเกิดจากการท างานร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านเรา จริงอยู่ครับ พรรคร่วมฝ่ายค้าน  
เรามี ๖ พรรค มีฝ่ายค้านอิสระมาร่วมท าหน้าท่ีกับเราด้วย เราก็ถือว่าเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ท่ีจะอภิปรายในวันนี้ ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ประเด็นท่ีเราจะใช้ในการอภิปรายครั้งนี้  
   เรื่องท่ี ๑ เป็นประเด็นเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ประการ 



๑๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ประไพพิศ ๗/๒ 
 
   เร่ืองท่ี ๒ เป็นความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในสังคมท่ียังฝังลึกแน่นเจ็บไปในหัวใจของ
พี่น้องประชาชนทุกคน โดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนเด็ก ๆ ก็คือเหตุท่ีเกิดขึ้นท่ีหนองบัวล าภู 
คือเหตุกราดยิงท่ีหนองบัวล าภู ประเด็นเรื่องของกรณีนี้น้ าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๖๕ ท่ีกระทบกับ
พี่น้องประชาชนค่อนประเทศ ประเด็นการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสม  
ไม่เป็นธรรม แล้วก็เป็นประเด็นท่ีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อตนเองและพวกพ้อง 
   นี่คือภาพรวมท่ีมวลสมาชิกพรรคเพื่อไทยของผมจะใช้เป็นกรอบในการ
อภิปราย รายละเอียด ข้อเท็จจริง ปัญหา จะถูกเสนอแนะในการอภิปรายแต่ละคน 
 

- ๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         นิษฐกานต์ ๘/๑ 
 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ในส่วนของพรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นพรรคร่วม 
ฝ่ายค้านของพวกเราท่ีท าหน้าท่ีได้อย่างแข็งขันก็จะพูดถึงการบริหารเศรษฐกิจท่ีล้มเหลว  
การกระจายอ านาจ ปัญหาท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความมั่นคง  
และเรื่องการทุจริต การเอื้อประโยชน์เช่นกัน แต่ในมุมหนึ่ง ในมุมท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีเรา  
ได้เสาะแสวงหา 
  ในส่วนของพรรคประชาชาติจะมุ่งเน้นเสนอข้อเท็จจริง เสนอแนะปัญหา 
ต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องการทุจริตโครงการขนาดใหญ่ บอกให้ก็ได้ครับ รถไฟฟ้าสายสีส้ม 
ท่านเตรียมการได้เลยครับ เรื่องสัมปทานท่ีดิน ป่าไม้ให้แก่นายทุน เรื่องปัญหาความไม่สงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการใช้อ านาจเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องในมุมของ
พรรคประชาชาติ 
  พรรคเพ่ือชาติครับ จะพูดถึงเศรษฐกิจท่ีล้มเหลวท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้น 
ท่านประธานครับ พรรคร่วมฝ่ายค้านอิสระแม้แต่มีเพียง ๑ คน ในสิ่งท่ีเขาเห็น สิ่งท่ีเขาพบ 
ในการท าหน้าท่ีเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย เขาจะชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงและปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ท่ีเป็นประเด็นท่ีจะต้องบอกกับคณะรัฐมนตรีเรื่องของยาเสพติด เรื่องของบ่อนการพนัน 
เรื่องการขายชาติ กรณีให้ต่างด้าวซื้อท่ีดินและการบริหารเศรษฐกิจท่ีล้มเหลว นี่คือกรอบ 
การอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้านท่ีเราได้แบ่งมอบหมายกันไว้ ในส่วนของพรรคเสรีรวมไทย 
ก็มีประเด็นท่ีส าคัญที่จะอภิปรายในกรอบของญัตติที่ผมได้แถลงไว้ 
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมขออนุญาตกลับมาขยายความในสิ่งท่ีเป็นประเด็น 
เป็นปัญหาท่ีได้สรุปไว้ การขยายความ การอภิปรายของผม ต้องกราบเรียนท่านประธาน 
ด้วยความเคารพ รัฐบาลชุดนี้ พี่น้องสื่อมวลชนซึ่งเป็นท่ีถูกใจของพี่น้องประชาชนโดยรวม 
โดยท่ัวไป ยกเว้นคนท่ีเป็นคนท่ีสนับสนุน พลเอก ประยุทธ์ สนับสนุนให้ระบบระบอบ
ประยุทธ์เข้ามามีอ านาจบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอาจจะไม่ค่อยถูกใจนัก ได้ให้ฉายากับ
รัฐบาลชุดนี้ว่าหน้ากากคนดี เหตุผลเป็นท่ีรู้กันครับ คนดีท่ีใส่หน้ากาก ตัวตนเป็นเช่นไรไม่รู้  
แต่ดูหน้ากากบอกว่าเป็นคนดี เป็นคนดีท่ีมีสิทธิเข้ามาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่า 
คนอื่นเขา โดยการอ้างว่าเป็นคนดี วันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านเรา เราจะมาชี้ให้เห็นหลังจาก 
ท่ีเราอภิปรายเสร็จแล้วทุกคนจะเห็นตัวตนของคนดีท่ีใส่หน้ากากว่าเป็นอย่างไร ผมต้อง 
ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานอาจจะเป็นถ้อยค าท่ีดูหวือหวาและไม่เหมาะสมนักแต่ต้อง 



๑๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         นิษฐกานต์ ๘/๒ 
 
ขออนุญาตบันทึกไว้ในท่ีประชุมแห่งนี้ เราใช้ค าว่ากระชากหน้ากากคนดี กระชากหน้ากากคนดี  
ให้พี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศนี้ได้รู้ได้เห็นว่าคนดีท่ีบอกว่าจะมาคืนความสุขให้กับ  
พี่น้องประชาชน คนดีท่ีจะมาท าประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ประโยชน์ให้ประเทศชาติ
บ้านเมืองแท้ท่ีจริงเป็นอย่างไร ท่านประธานท่ีเคารพ หลังจากกระชากหน้ากากคนดี มันก็ไป
สอดรับกับพี่น้องสื่อมวลชน ตั้งฉายาไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นท่ีรู้เห็น เป็นท่ีประจักษ์เป็นการท่ัวไป  
ฉายาท่านนายกรัฐมนตรี คนดีท่ีเราเห็นอยู่เป็นแปดปีท่ีแปดเปื้อน ต้องขออภัยจริง ๆ 
ท่านประธาน ท่ีผมต้องน าเอาสิ่งท่ีปรากฏขึ้นในสังคมนี้ ในบ้านนี้ขึ้นมาใช้ประกอบอภิปราย 
 

- ๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      ปัทมา ๙/๑ 
 
เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงครับ ข้อเท็จจริงคือสิ่งท่ีปรากฏขึ้น มันจะจริงหรือเท็จก็มาพิสูจน์กัน
เบ้ืองต้นเราเรียกข้อเท็จจริง ปรากฏขึ้นเป็นข้อเท็จจริงหมด มันก็เลยจ าเป็นท่านประธานครับ 
ใช้สภาแห่งนี้มาพิสูจน์กันว่าข้อเท็จจริงมันจริงหรือเท็จ ขอบคุณท่านประธาน ขอบคุณ 
เพื่อนสมาชิก ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีท่ีเปิดโอกาส เราจะได้มาพิสูจน์กัน
อย่างไรครับ ต่างฝ่ายต่างให้โอกาสซึ่งกันและกัน ผมก็เชื่อมั่นว่าสภาแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้  
แต่ละฝ่ายได้ชี้ถึงข้อเท็จและข้อจริงในมุมของตัวเองเพื่อบอกกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะ
ใกล้หมดวาระสมัยประชุม จะหมดอายุของสภาผู้แทนราษฎรในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นี้ 
เชื่อมั่นว่าจะเข้าสู่การเลือกตั้ง และคาดการณ์แล้วด้วยว่าจะมีการเลือกตั้ง น่าจะไม่เปลี่ยนแปลง
ก็คือวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะกรุณาให้ความมั่นใจ ถ้าท่านบอกว่า 
ก็เป็นไปตามนั้น ๗ พฤษภาคมมันก็จะเป็นประโยชน์ยิ่ง เพราะพวกเราเองเราจะได้เกิ ด 
ความมั่นใจ พ่ีน้องประชาชนเกิดความมั่นใจและนานาอารยประเทศเขาจะได้เกิดความมั่นใจว่า
ประเทศไทยเราประกาศตัวเองว่าเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบบรัฐสภาจะเกิดความเชื่อมั่น 
ความน่าเชื่อถือ ท่านประธานครับ ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งสิ่งท่ีทุกฝ่ายต้องชี้ให้เห็นในสภาแห่งนี้ 
ก็คือข้อเท็จจริงและปัญหาท่ีพวกผมทุกคนในฝ่ายค้านจะบอกกับท่านประธานไปยัง 
ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในมุมของพวกผมได้พบประสพและข้อเท็จจริง 
ท่ีปรากฏขึ้นในบ้านเมืองแห่งนี้ จริงอยู่ครับ การน าข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในสังคมแห่งนี้มาเสนอ 
หลายท่านอาจจะบอกว่าก็เป็นเรื่องเก่าไม่เห็นมีหมัดเด็ดอะไร ล้มรัฐบาลไม่ได้ จริงครับ  
มันล้มรัฐบาลไม่ได้หรอกเพราะไม่มีการลงคะแนน ต่อให้เป็นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๑ ก็ล้มรัฐบาลไม่ได้ แม้จะมีเหตุการณ์ท่ีจะคิดล้มรัฐบาลโดยล้ม
นายกรัฐมนตรีในการอภิปรายเมื่อครั้งท่ี ๓ ปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมาเมื่อเดือนกันยายนท าท่าจะล้ม 
จะล้ม จะล้มแล้วนะครับ แต่ปาฏิหาริย์สามารถท่ีจะกู้คืนภายในชั่วข้ามคืนจาก ๕ เป็น ๘ 
เป็น ๑๑ อะไรพวกนี้ มันเกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้น อาจจะไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ 
แต่ในสภาแห่งนี้โดยเฉพาะสมาชิกพวกเรารับรู้ รู้เห็นกันอย่างชัดแจ้ง ชั้น ๒ ชั้น ๓ พบปะกัน
ท่ีไหน อย่างไร ใครเป็นคนจัดการ จนกระท่ังมีการฟ้องร้อง มีการสอบสวนกันนะครับ สมาชิก
พวกผมหลายท่านโดนกล่าวหาเรื่องผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ไปสืบไปเสาะ 
ไปพิจารณาไต่สวนกัน หลายเรื่องอยู่ใน ป.ป.ช. หลายเรื่องเป็นสิ่งท่ีสังคมคลางแคลงสงสัยว่า 



๑๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      ปัทมา ๙/๒ 
 
มันเงียบหายไปได้อย่างไร นั่นคือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้น ท่านประธานท่ีเคารพครับ การถอด
หน้ากากคนดีหรือกระชากหน้ากากคนดีตรงนี้ ผมเองต้องกราบเรียนท่านประธานด้วย 
ความเคารพว่าสิ่งท่ีเราจะเห็นและปรากฏขึ้นว่าคนดีนี้เป็นอย่างไร แปดปีท่ีแปดเปื้อนครับ 
ผมสรุปจากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้นท้ังหมด ๒๐ ประเด็น ๒๐ ข้อเท็จจริง ๒๐ ปัญหา 
แต่ผมจะน าเสนอท่านประธานเป็นเพียงหัวข้อใหญ่ ๆ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกไปอภิปรายขยาย
ความต่อ  
   เรื่องแรกสุดครับ ปฏิเสธไม่ได้ครับ กระชากหน้ากากคนดีมาแล้ว แปดปี 
ท่ีแปดเปื้อนเราเห็นอย่างชัดแจ้งเรื่องเหมืองทองอัคราครับ มหากาพย์ท่ีกัดเซาะ กัดกินหัวใจ 
พ่ีน้องประชาชน ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๑๐/๑ 
 
เร่ืองนี้จะถูกขยายความในเวทีนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นปัญหาท่ีจะบอกกับท่านประธานไปยัง 
ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้ก่อการ ท่านเองใช้ ม. ๔๔ คือมาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราว ปิดเหมืองทองอัคราจนกระทั่งถูกบริษัทแม่คิงส์เกตฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย คดีเข้าสู่
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ มีการพิจารณาไต่สวนกันและมีเทคนิคแทกติก (Tactic) 
ขอขยายยืดระยะเวลาท่ีจะออกค าวินิจฉัยหรือออกอะหวอด (Award) ขออภัยท่ีใช้
ภาษาอังกฤษ ขยายระยะเวลามาเรื่อยๆ จนปัจจุบันสุดท้ายเป็นลักษณะ ผมใช้ค าว่า  
ประนีประนอมยอมความ จริงอยู่ครับ ในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการคู่กรณีสามารถ 
จะประนอมยอมความในข้อพิพาทนั้นได้ แต่การประนีประนอมยอมความนั้นต้องค านึงถึง  
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและผลสืบเนื่องท่ีจะกระทบ
ต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรไทย ท่ีผมเน้นตรงนี้เพราะอะไร เพราะคิงส์เกตเขาฟ้ อง
ราชอาณาจักรไทย ไม่ได้ฟ้อง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้ฟ้องรัฐบาล มันใหญ่มาก
ราชอาณาจักรไทย ทุกคนเป็นคู่กรณีหมด ทุกองคาพยพ ตั้งแต่ล่างสุดถึงบนสุดเป็น  
คู่กรณีหมด แต่ก าลังจะจบด้วยการน าเอาสินทรัพย์มหาศาล เอาทรัพยากรธรรมชาตินับแสนล้าน 
ยกตัวอย่าง อย่างท่ีดินท่ียอมให้เขามาส ารวจแหล่งแร่เพื่อจะท าเหมืองแร่ทองค าต่อ 
ถึง ๔๔ แปลง ๔ ล้านไร่ และอนุญาตให้เหมืองทองอัคราประกอบกิจการต่อมันคืออะไร  
พลเอก ประยุทธ์ท าไปเพื่ออะไร ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือท าเพื่อช่วยเหลือใคร  
นี่คือข้อเท็จจริงท่ีเจ็บปวดท่ีสุด ท่านเอาทรัพย์สมบัติของชาติไปแลกกับความอยู่รอด 
ของตนเอง แล้วผูกพันเงื่อนไขนี้ไปสู่รัฐบาลหน้า มีข้อพิพาททางด้านกฎหมายอีกเยอะ 
ท่ีจะตามมา ผลกระทบจะเกิดขึ้นอีกมากมาย ท่านไปฟังรายละเอียดได้ครับ มีสมาชิกเรา 
จะขยายความในเรื่องนี้ ท่านประธานครับ ผมในฐานะผู้น าฝ่ายค้านผมลงพื้นท่ีในโครงการ
ผู้น าฝ่ายค้านพบประชาชนกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เราไปรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชน
ท่ีจังหวัดจันทบุรี ปรากฏหลักฐานชัดครับ ๔๔ แปลงตรงนี้ท่ีจันทบุรีเป็นหนึ่งใน ๔๔ แปลง 
หลายพันไร่ถูกประกาศเป็นเขตพื้นท่ีท าเหมืองทอง โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการแร่แห่งชาติ บทบัญญัติกฎหมายใหม่ กฎหมายแร่ท่ีท่านออกเมื่อปี ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๗ เขียนอ านาจให้ท่านเลย กรรมการนโยบายแร่แห่งชาติเป็นผู้มีหน้าท่ีจะไปก าหนด
พื้นท่ีว่าพื้นท่ีไหนท่ีเหมาะสมท่ีจะให้อาชญาบัตรส ารวจในการท่ีจะท าเหมืองทองหรือไม่ท า
เหมืองทอง มีเหมืองแร่ มีแร่เยอะครับ ทรัพยากรธรรมชาติเยอะมาก บางท่ีไม่เหมาะสม เช่น  



๒๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๑๐/๒ 
 
พื้น ท่ีจั งหวัดจันทบุรี เข้ า เงื่ อนไขตามกฎหมายหมดเลย เป็นแหล่งน้ า  เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญ จ าเป็น จะเอาไปท าเป็นเหมืองแร่ทองค าไม่ได้ แต่ตัวท่าน
นายกรัฐมนตรีเองเป็นประธาน กนร. คณะกรรมการนโยบายแร่แห่งชาติ แต่ท่านเอง 
มอบให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรี ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ ท่านเคยส ารวจตรวจสอบไหมครับ ท่านไปชี้โดยเอาข้อมูล
เดิม ๆ ท่ีผ่านมาบอกว่าพื้นท่ีตรงนี้ท้ังท่ีเป็นแหล่งพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งน้ า เป็นแหล่ง
ท ามาหากินของพี่น้องประชาชน เป็นพื้นท่ีท าเหมืองแร่ ------------------------------------------- 
 

 - ๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๑๑/๑ 
 
โชคดีที่พี่น้องจันทบุรีมีสมาพันธ์ เขาก่อตั้งตัวขึ้นมาคัดค้าน ๑๕๐,๐๐๐ คน เร่ืองเลยถูกระงับ 
ยังไม่ออกอาชญาบัตรพิเศษให้ไปส ารวจ ขณะท่ีจังหวัดอื่น ๆ ถูกออกอาชญาบัตรส ารวจ 
ไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ออกไปแล้วครับ นี่คือแปดปีท่ีแปดเปื้อนของท่าน
เรื่องแรกเลย ท่านประธานครับ ในการชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้น ชี้ให้เห็นปัญหา  
ท่ีเกิดขึ้น สิ่งท่ีผมต้องกราบเรียนท่านประธานเป็นท่ีรู้กันท่ัวไป ด้วยความเคารพท่านประธาน
ท่านประธานทราบไหมครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับฉายาว่าเป็นผู้กู้ชนะสิบทิศ 
นักกู้แห่งลุ่มน้ าเจ้าพระยา สภาแห่งนี้เป็นคนให้ฉายา โดยท่านจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กทม. 
คลองสามวา ๕.๗ ล้านล้านบาท ท่านประธานครับ กู้รวม ๕.๗ ล้านล้านบาท ร้อยปีก็ใช้หนี้ 
ไม่หมด ขยายเพดานหนี้สาธารณะจากร้อยละ ๖๐ ขึ้นเป็นร้อยละ ๗๐ ตามอ านาจท่านท่ีท่าน
เป็นคณะกรรมการนโยบายเรื่องนี้อยู่ อันนี้คือตัวหนึ่งท่ีจะมีการพูดกันเยอะ ชี้ให้เห็นว่า  
หนี้สาธารณะ การกู้หนี้ของท่าน กู้มาแล้วมันได้ประโยชน์อะไร ใช้อะไร ท าอะไร เพื่อใคร
งบประมาณครับ งบประมาณจะมีผู้เจาะลึกลงไปให้เห็นเลยว่าเม็ดเงินท่ีท่านจัดสรรลงไป 
ในแต่ละปี ๆ โดยเฉพาะช่วงปีท่ีผ่านมา มันสอดคล้อง เหมาะสมหรือไม่ ท าเพื่อใคร โดยรวมแล้ว 
๒๔.๕ ล้านล้านบาท เม็ดเงินโดยรวมท่ีเป็นงบประมาณท่ีนายกรัฐมนตรีชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ใช้ในการท างานของท่าน เอานายกรัฐมนตรี ๒๘ ท่านมารวมกัน เม็ดเงินยังไม่
เท่านี้เลยครับ มหาศาล แต่ผลงานเหมือนกับท่ีท่านเห็นครับ งบประมาณมหาศาล แต่ผลงาน
ต่ าเตี้ยเรี่ยดิน เมื่อครู่นี้ผมบอกกู้ เงินมา ๕.๗ ล้านล้านบาท ถ้าบริหารดี บริหารเป็น 
หนี้สาธารณะขนาดนี้พุ่งขึ้นไป ๑๐ ล้านล้านบาท สูงเป็นประวัติการณ์ หนี้สาธารณะนะครับ 
หนี้ครัวเรือน ๑๕ ล้านล้านบาท เอาตัวเลขกลม ๆ นะครับ ร้อยละ ๘๙ แตะ ๙๐ ขยับลงมา
นิดหนึ่งเมื่อปี ๒๕๖๕ ขึ้นไป ๙๐ แล้วขยับมานิดเดียว นี่คือภาพของประเทศท่ีเราเป็นอยู่ครับ  
จะเรียกว่าผู้ป่วยไม่ได้ครับ นี่โคม่า และท่ีส าคัญผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ จีดีพี (GDP) 
เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน (ASEAN) ของเราต่ าสุด นี่คือแปดปีท่ีแปดเปื้อน ท่ีกระชาก
จะให้เห็นเป็นเรื่องอย่างนี้ สิ่งท่ีเกิดขึ้นไม่มีใครพูดถึงมากมายนัก เพราะมันเป็นเรื่องท่ีซึมลึกอยู่ 
ท่านประธานทราบไหมครับว่าประชาชนคนไทยเราฆ่าตัวตายเป็นอันดับ ๑ ของอาเซียน 
(ASEAN) ในสมัยของ พลเอก ประยุทธ์ ๘ ปีนี้ อันดับ ๑ ของอาเซียน (ASEAN) อันดับท่ี ๓๒ 
ของโลก รันทดหดหู่ถึงขนาดนั้น ไม่อยากมีชีวิตอยู่ คนเขาเกิดมาแล้ว เขาอยากจะมีชีวิตท่ีดี 
มีความสุข มีศักดิ์ศรี สามารถท าประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมือง มีความภาคภูมิใจ 



๒๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๑๑/๒ 
 
แต่ถ้าเขาขาดเรื่องนี้เมื่อไร โดยเฉพาะในสังคมท่ีไม่อุ้มชู ไม่ดูแลกันแล้วเขาบอกเขาตายดีกว่า 
เดี๋ยวเขาตายไปแล้ว ความสุขที่ดีท่ีสุดคือไม่ต้องเห็นหน้าใครบางคน  
   ท่านประธานครับ เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยครับ ทุนสีเทาระบาดหนัก จะเป็น 
ทุนจีน ทุนอะไรก็แล้วแต่ ทะลักเข้ามาระบาดอย่างหนักในประเทศเรา ต้องขอบคุณ 
ผู้ตรวจสอบภาคประชาชน ผมไม่กล่าวนามไม่ได้ครับ เพราะเป็นผลงานของเขาจริง ๆ 
ขออนุญาตเอ่ยนาม ไม่ได้เสียหายครับ เป็นการยกย่องเชิดชูในสภาแห่งนี้ด้วย ------------------ 
 
                  - ๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๑๒/๑ 
 
เขาเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ครับ ผลงานท่ีเขาตรวจสอบ
การท างาน การท าหน้าท่ีของรัฐ ของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง เป็นข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้นในสังคมนี้ 
ลูกหลานเราได้ตาสว่างว่าคนดีท่ีใส่หน้ากากอยู่ในเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นอย่างไร ท าไมมันมา
ระบาดหนักในยุคนี้ จะบอกว่าก็เพราะผมตรวจสอบเก่ง ผมกระชากหน้ากากคนเหล่านั้นเก่ง 
ก็ตอบได้นะครับ อยากฟังในเรื่องนี้ ท่านต้องชี้ให้เห็นให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร กระทบ
อย่างไร เกี่ยวเนื่องเลยครับ การทุจริตคอร์รัปชัน การซื้อขายต าแหน่ง ตบทรัพย์เป็นค าท่ัวไป 
ไม่รู้เจ้าหน้าท่ีหรือไม่รู้ผู้ร้าย ไม่รู้ใครเป็นใครกันแน่ ตบทรัพย์เป็นอาจิณ เป็นปกตินิสัยของคน
ในบ้านนี้เมืองนี้ ผมไม่ได้กล่าวหาทุกคนนะครับ ทุกอาชีพ ทุกวิชาชีพมีคนดีและมีคนไม่ดี 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะต้องยกย่องคนดีท่ีปกป้องในอาชีพ วิชาชีพของเขา แต่คนท่ีเลว คนท่ีท าลาย
อาชีพเขาเราต้องประณามครับ ต้องน ามาลงโทษ ต้องอย่าท าให้เป็นเยี่ยงอย่าง ไม่มีโทษทาง
กฎหมาย โทษสังคมต้องด าเนินการ โทษสังคมนี่หนักนะ เราต้องช่วยกันครับ สภาแห่งนี้  
จะเป็นตัวเปิดให้มีความชัดแจ้งในสิ่งเหล่านั้น ในเรื่องของการซื้อขายต าแหน่ง การทุจริต  
คอร์รัปชันผมไม่พูดไม่ได้เพราะอยู่ในญัตติด้วย ธนกิจการเมือง การใช้เงินเป็นใหญ่ในการ
ท างานทางการเมือง ท่านนายกรัฐมนตรีใช้ค าว่าท างานทางการเมือง อย่าไปพูดว่า 
เล่นการเมือง การท างานการเมืองของท่านเพื่ออะไร ข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นว่าท่านท าเพื่อ
ต้องการอยู่ในอ านาจ เขาให้ท่านอยู่ ๘ ปี ท่านบอกไม่พอ ผมได้รับการวินิจฉัยตัดสินมาจาก 
ผู้ตัดสินกติกาสูงสุดแล้วว่าผมอยู่ได้อีก ๒ ปี เพราะฉะนั้นผมประกาศ ประกาศจะอยู่ต่ออีก 
๒ ปี ไม่ได้ประกาศว่าจะอยู่ต่ออีก ๒ ปีนะครับ ท่านพูดแบบก า ๆ กวม ๆ ก็เอาอีก ๒ ปี 
ท่านประธานครับ สิ่งท่ีท่านท าขณะนี้ ถ้าเป็นมาตรา ๑๕๑ ผมจะกล่าวหาท่านเป็นต้นเหตุ 
ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด แต่สิ่งท่ีท่านท าอยู่ขณะนี้มันเป็นข้อเท็จจริงท่ีมันท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้  
เกิดขึ้นมา การซื้อขายต าแหน่ง จับได้ ค้นพบในรัฐบาลชุดนี้มากท่ีสุด กรณีอธิบดีท่านหนึ่ง 
ไม่อยากพูดถึงหรอกครับ แต่ต้องยกขึ้นมาเป็นประเด็น เป็นตัวอย่างท่ีชัด จะสู้คดีในมุมไหน 
ก็แล้วแต่ บริจาคซื้อพระ โยกย้ายออกจากต าแหน่งเดิมมาไว้ท่ีส านักนายก ข้อเท็จจริงนี้
ปัญหานี้ต้องตอบตรงนี้ให้ชัดท่านท าเพื่ออะไร ปกป้องเขาหรือ นี่คือค าถามนะครับ  
เพราะท่านย้ายเขาออกจากต าแหน่งตรงนั้นแล้ว  กลไกของการตรวจสอบ กลไกของ 
การสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  ความผิดต่าง ๆ มันท าไม่ได้ ก็มาอยู่กับท่าน  
อยู่ส านักนายกแล้ว หน่วยงานของเขาเขาจะท าได้อย่างไร ก็มีข้อสงสัยว่าท่านปกป้องเขา  



๒๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๑๒/๒ 
 
หรือเปล่าอธิบดี ท่านนี้  เห็นข่ าวว่ามีความใกล้ชิดเป็นน้องชายเพื่อนสนิทท่านด้วย 
ผมหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่เอ่ยชื่อบุคคลนะครับ แต่เนื้อความเนื้อเรื่องรู้กันอยู่ มันเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้น
จากกลไกการเมืองท่ีเอื้อท้ังหมด การบริหารราชการท่ีเอื้อท้ังหมด มีคนมาขยายความครับ 
เร่ืองยาบ้า ยาเสพติด มันเป็นเรื่องท่ีแปลกมากเร่ืองยาเสพติด เร่ืองยาบ้า ----------------------- 
 

- ๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     วีรุทัย ๑๓/๑ 
 
ท่านประธานทราบไหมครับ ผมสงสัยว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเขาท าลายยาเสพติดท่ีเป็น  
ของกลางท่ีเสร็จสิ้นคดีแล้วหรือยัง ผมไปตรวจสอบ ต้องชื่นชมเขาท าครับ ครั้งท่ี ๕๕  
เมื่อปลายปี ๒๕๖๕ เผาไป ๔๐,๐๐๐ กว่ากิโลกรัม ๔๐ ตัน กรกฎาคม สิงหาคม ธันวาคม 
เขาเผาท าลายตลอด แล้วจ านวนเม็ดยาจ านวนสิ่งเสพติดก็เพิ่มขึ้นตลอด แต่ขณะเดียวกันเอง
ยาบ้าระบาดหนักทุกหัวระแหง ทุกครัวเรือนก็ว่าได้ครับ ผมเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของเราเวลาลงพื้นท่ีสิ่งท่ีได้รับฟัง ๒ หู ทุกคนต้องฟังต้องรับก็คือช่วยปราบยาบ้าหน่อยเถอะ 
ช่วยปราบยาบ้าหน่อยเถอะ เหมือนกันทุกท่ีครับ ภาคเหนือพื้นท่ีผม ผมลงพื้นท่ีกลุ่มแม่บ้าน
นั่งท างานเพื่อจะช่วยเหลือในงานฌาปนกิจศพ นั่งจับกลุ่มกันพอผมเข้าไปเรื่องแรกคุณหมอ
ยาบ้า เขายังไม่พูดถึงเรื่องปากเรื่องท้องของเขาท่ีล าบาก เอายาบ้าเลย ท่านประธานครับ  
ข้าวของแพงทุกอย่างแต่สิ่ ง ท่ีถูกท่ีสุดในยุค พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีบันทึก  
ถ้ากินเนสบุ๊ก (Guinness Book) สามารถเรกคอร์ด (Record) ได้ ยาบ้าท าไมมันถูกครับ 
เลขาธิการ ป.ป.ส. ออกมาแถลงท่ีมันถูกอ้างว่า ๑. เป็นเพราะสารตั้งต้นมันหาง่าย 
๒. เทคโนโลยีการผลิตมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยเท่าจากเดิมชั่วโมงหนึ่งผลิตได้แค่  
๒๗,๐๐๐ เม็ด ขณะนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic) ท่ีปั๊มออกมา 
๒๘๘,๐๐๐ เม็ดต่อชั่วโมง สารตั้งต้นท่ีถูกลงน่าห่วงนะครับ สารตั้งต้นเดิมเป็นซูโดอีเฟดรีน 
(Pseudoephedrine) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารตั้งต้นเดิมแต่มันหายาก ขณะนี้ 
ท าไมมันถูกลงรู้หรือเปล่าครับ เพราะคนท่ีเขาผลิตยาบ้าเขาใช้สารตั้งต้นท่ีหาง่ายมาก มันชื่อ
โซเดียม ไซยาไนด์ (Sodium Cyanide) ชื่อน่ากลัว มีไซยาไนด์ (Cyanide) ติดท้าย โซเดียม
ไซยาไนด์ (Sodium Cyanide) เป็นวัตถุอันตรายท่ีมีการอนุญาตน าเข้าส่งออกได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย เขาไปใช้ท าอะไร ใช้ท าอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ใช้เป็นองค์ประกอบของยาฆ่าแมลง 
แต่ขณะนี้มาเปลี่ยนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้า กิโลกรัมไม่ถึงร้อยผลิตได้จ านวนมหาศาล
กิโลกรัมหนึ่ง และเรื่องท่ี ๓ ท่ีน่าแปลกใจท่ีสุด เดิมยาบ้ามันแพงเพราะมีค่าขนส่งเม็ดละ 
๓ บาทอย่างน้อยต่อเม็ด ๑ กิโลกรัมมีประมาณ ๑๐,๐๐๐ เม็ด ก็ต้องเสียค่าขนส่งอย่างน้อย 
๓๐,๐๐๐ บาท แต่ขณะนี้ ๑ กิโลกรัม เสียค่าขนส่งแค่ ๘๐ บาท มันไม่ถูกได้อย่างไรครับ 
อันนี้คือบอกว่าถูก เพราะฉะนั้นยาบ้าขณะนี้เม็ดละ ๒๐ บาท ๔ เม็ด ๑๐๐ บาท ๕ เม็ด 
๑๐๐ บาท บางท่ี ๗ บาท บางท่ี ๑๐ บาท มันเป็นท่ีน่าสังเกต แม้จะมีการเผาท าลายเยอะ 
แต่ปริมาณท่ีส่งเข้ามาผลิตเข้ามาท าไมถูกจัง ท าไมหาง่ายจัง ค าถาม มีการเวียนของกลาง 



๒๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     วีรุทัย ๑๓/๒ 
 
มาใช้หรือเปล่า แน่นอนท่านอาจจะตอบว่าก็ใช้ของกลางเป็นตัวล่อซื้อ ล่อจับกุม  อันนั้นถูก 
ชอบ แต่จริงหรือเปล่าครับ จะมีคนมาขยายความ ใช้ของกลางมาล่อซื้อจริงหรือเปล่า 
หรือเอาของกลางมาขายต่อแล้วก็จับต่อ ยาเม็ดเดียวท ามูลค่าเพิ่มได้ ๑๐ รอบ รอบละ 
๒๐ บาท มูลค่าก็ ๒๐๐ บาท ไม่ได้ถูกเลยนะครับ เพราะมันคือยาเม็ดเดิม จริงหรือเปล่า ----- 
 

- ๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๑๔/๑ 
 
ท่านประธานครับ สิ่งท่ีไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของอบายมุขครบวงจรท่ีเกิดขึ้นในยุคของ  
พลเอก ประยุทธ์ เป็นข้อเท็จจริงนะครับ มีมิจฉาชีพทุกวงการ เว็บ (Web) พนันออนไลน์ 
(Online) แก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) เว็บ (Web) ดูดเงิน แชร์ลูกโซ่ ท าไมมันเยอะแยะ
ไปหมด ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่น ามาพูดในสภาแห่งนี้ไม่ได้ เพราะมันเป็นปัญหาของประเทศ  
ท่ีจะท าลายประเทศในอนาคต มันเป็นภัยต่อความมั่นคงใหม่ ผมเห็นนโยบายของท่านแล้ว
ท่านบอกจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้ทหารมาสมัครใจได้เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท 
ถ้าทันสมัยนะครับ ไม่จ าเป็นต้องใช้ก าลังพลใด ๆ ในการต่อสู้เชิงทางด้านกายภาพ ขณะนี้ 
ภัยตรงนี้มหาศาล ทุกอย่างมันต้องปรับเข้าสู่เพื่อจะสู้ภัยตรงนี้ให้ได้  ท่านปล่อยปละละเลย 
ให้ออกมาขนาดนี้มันเป็นข้อเท็จจริงท่ีบาดไปในหัวใจของพี่น้องประชาชน ต ารวจหนุ่ม
ชื่อเสียงโด่งดังในสื่อสังคมขณะนี้ ท่านต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับ นายพล จ เป็นใครอะไรต่าง ๆ 
ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกจะมาแฉให้ท่านประธานได้เห็น กระชากหน้ากากให้เห็นว่าคนดีที่แปดเปื้อน 
มันแปดเปื้อนอย่างนี้  ท่านประธานท่ีเคารพครับ สิ่ ง ท่ีไม่พูดไม่ได้ เลยก็คือเรื่องของ 
ความเกี่ยวข้องของเรื่องทุนจีนสีเทา สังคมโดยรวมท่ัวไปตั้งข้อสังเกตว่าข้อเท็จจริงท่ีโผล่ขึ้น
จริงไหม ท่ีมีลูกหลานท่าน มีญาติท่านเข้าไปเกี่ยวข้อง จริงไม่จริงท่านค่อยตอบนะครับ 
เพราะเพื่อนสมาชิกผมจะขึ้นมาเปิดในประเด็นนี้ สิ่งเหล่านี้ท่ีผมได้น าเสนอมาเป็นเรื่องท่ี 
จะอยู่ในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิก ประเด็นหนึ่งท่ีผมขออนุญาตมาลงรายละเอียด 
อีกนิดเดียวครับ เพราะเป็นเรื่องท่ีท่านเขียนไว้ในนโยบายว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
เรื่องการด ารงชีวิตของพี่น้องประชาชนในนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้านของท่าน แก้ปัญหา 
การด ารงชีวิตของพี่น้องประชาชน ปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะนี้ เรื่องการบริการทางการแพทย์ 
การสาธารณสุขถือว่าเป็นปัญหามาก หลังโควิด (COVID) ขณะท่ีโควิด (COVID) ก็เป็น 
ปัญหาใหญ่แล้วนะครับ หลังโควิด (COVID) ก็เกิดปัญหา แต่สิ่งท่ีผมขอน าเรียนท่านประธาน
และตั้งเป็นค าถาม เอาข้อเท็จจริงมาเสนอให้ เอาข้อกฎหมายให้ดู ท่านนายกรัฐมนตรี 
ต้องตอบและชี้แจงต่อสภาแห่งนี้จะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ท่านประธาน  
ทราบไหมครับ งบดูแลด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนท่ีผ่านส านักงาน สปสช. ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านกฎหมายท่ีออกเมื่อปี ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผมภูมิใจครับ มาเป็น ส.ส. ครั้งแรกได้เป็นกรรมาธิการ 
มายกร่างกฎหมายฉบับนี้รองรับนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกโรคของอดีตนายกรัฐมนตรี 



๒๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๑๔/๒ 
 
ทักษิณ ชินวัตร ต้องขออนุญาตเอ่ยนาม เหตุท่ีพูดอย่างนี้มี ๒ มุม มุมหนึ่งผมภูมิใจเพราะผม
เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผมได้ท ากฎหมายรองรับนโยบายและมีการ
ประกาศใช้มาจนถึงปัจจุบัน แม้คนจะจ้องท าลายท าร้ายจะยกเลิกโครงการนี้แต่ท าไม่ได้
เพราะมันมีกฎหมายรองรับ มันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของพี่น้องประชาชนท่ีได้รับจากรัฐบาล
เลือกตั้ง มันเป็นความสุขของเขาท่านยกเลิกไม่ได้ แต่มาถึงขณะนี้ท่านพยายามบิดเบือน 
บิดเบี้ยวกลไกวิธีการต่าง ๆ จนเกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชน ท่านประธานเชื่อไหมครับ 
ขณะนี้งบประมาณปี ๒๕๖๖ เม็ดเงินท่ีผ่าน สปสช. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ท่ีจะใช้บริการดูแลพี่น้องประชาชนนับแสนล้านนะครับ ผมเอาตัวเลขท่ีต้องการชี้ให้ 
ท่านประธานเห็นเป็นข้อเท็จจริงตามข้อกฎหมาย -------------------------------------------------- 
 
                  - ๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         สุพิชชาย์ ๑๕/๑ 
 
ท่านประธานครับ การดูแลสุขภาพประชาชนมีทุกมิติ ส่งเสริมป้องกันโรค รักษาพยาบาล 
ฟื้นฟูสภาพ การค านวณเม็ดเงินท่ีจะมาดูแลพี่น้องประชาชน จริงอยู่ครับ พี่น้องประชาชน  
มีสิทธิท่ีจะเข้าถึงในการดูแลท้ังด้านการแพทย์ การสาธารณสุข มีหลายสิทธิครับ สิทธิหลัก  
ก็คือบัตรทอง หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตีตัวเลขกลม ๆ ประมาณ ๕๑-๕๒ ล้านบาท 
ในขณะนี้ จากประชาชน ๖๖ ล้านคน ท่ีเหลือเป็นสิทธิอื่น ๆ สิทธิสวัสดิการข้าราชการ 
ประกันสังคม พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น สิทธิเหล่านี้เขาได้รับสิทธิในการดูแลสุขภาพจาก
กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย ในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันโรค และกิจกรรม
ทางด้านการสาธารณสุขท่ีจะต้องดูแลเขาเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ วัคซีน 
ยาเอชไอวี (HIV) ถุงยางอนามัย อะไรต่าง ๆ พวกนี้เขาต้องได้รับจากงบของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลยตั้งงบไว้ท้ังหมด
ส าหรับงานส่งเสริมป้องกัน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๖ นะครับ ท่านประธานเช่ือไหมครับ 
คณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่ีเป็ นประธาน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือเราเรียกว่าบอร์ด สปสช. ไม่เซ็นอนุมัติ 
ในหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนท่ีจะได้รับสิทธิในการดูแล 
ด้านส่งเสริมป้องกันสิทธิพิเศษในกิจกรรมท่ีผมกล่าวไปนี้  อีกจ านวนประมาณ ๑๔ ล้านคน
ไม่ได้รับสิทธิครับ เพราะไม่ยอมอนุมัติหลักเกณฑ์ให้ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ประธานบอร์ด (Board) 
ต้องลงนามเดือนตุลาคม เข้าปีงบประมาณใหม่ต้องลงนามครับ ปกติเขาจะลงก่อน  
เดือนธันวาคมด้วยนะครับ แต่ปีนี้ปี ๒๕๖๖ ไม่มีการลงนามอนุมัติเงินให้กับงานส่งเสริม
ป้องกัน ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท จนมีข้อเรียกร้อง จนมีการประชุมเข้าไปท่ีบอร์ด (Board) บอร์ด 
(Board) ก็มีมติว่าต้องอนุมัติ เพราะเคยอนุมัติมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ มาจนถึงปี ๒๕๖๔ 
ท ามาตลอด แต่ชุดนี้ไม่อนุมัติ มีการเรียกร้องเป็นมติบอร์ด (Board) ด้วย รัฐมนตรีหาทางออก
อย่างไร อนุมัติเฉพาะคนท่ีมีสิทธิอยู่ในบัตรทอง แต่คนนอกสิทธิบัตรทองไม่อนุมัติ ตัวเลข 
กลม ๆ ก็คือ ๑๔ ล้านคน เม็ดเงินประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท เม็ดเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ไม่อนุมัติ สถานบริการทางการแพทย์ การสาธารณสุข เขาเดือดร้อนมากครับ โดยเฉพาะใน 
กทม. รับฟังความเห็นท่ี กทม. ผมเปิดประเด็นเรื่องนี้ในงานของผู้น าฝ่ายค้าน เขาเอาทุกข์มาบอก 
เราส่งความเห็นนั้นให้ท่านรัฐมนตรี มีการตั้งกระทู้ถามโดยท่านอาจารย์นายแพทย์สุรวิทย์ 
คนสมบูรณ์ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน หลังจากนั้น ๓ วันเซ็นให้ แต่เซ็นให้เฉพาะผู้มีสิทธิ 



๓๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         สุพิชชาย์ ๑๕/๒ 
 
บัตรทอง ท่ีเหลือสิทธิบัตรอื่นไม่เซ็น เพราะอะไร ข้อเท็จจริงท่ีผมได้มาเป็นเรื่องท่ีแปลกมาก 
เป็นความหวังดีของคณะท่ีปรึกษาของตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผมพูด
อย่างนี้ผมไม่ได้ไปกล่าวหาท่านนะครับ มีความหวังดีว่าปกป้องไม่ให้รัฐมนตรีท าผิดกฎหมาย 
รัฐมนตรีอย่าเซ็น ถ้าเซ็นแล้วจะเป็นอันตรายต่ออนาคตท่ีท่านก าลังจะขอเป็นแคนดิเดต 
(Candidate) นายกรัฐมนตรีของท่าน ปกป้องคนหนึ่งคน แต่คนอีก ๑๔ ล้านคนเดือดร้อน 
เอาวิธีคิดมาจากไหน ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรี ผมปลดท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีอย่างนี้แล้ ว 
สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน วิธีคิดเขาคืออะไร เขาบอกว่าห้ามเซ็นเพราะว่า
ผิดกฎหมาย จริงอยู่ครับ ข้อกฎหมาย ผมใช้เวลาสั้น ๆ เล่าให้ท่านประธานฟัง ข้อกฎหมายใน
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ เขาพูดถึงการจัดบริการ
ร่วมกันของสิทธิในแต่ละส่วน เช่น ประกันสังคมข้าราชการท้องถิ่น ถ้าจะมาพิจารณา
จัดบริการร่วมกันให้เกิดการปรึกษาหารือ ถ้ามีข้อตกลงร่วมกันได้ในเรื่องของประเภทบริการ
ชนิดอะไรต่าง ๆ ก็ให้ไปออกพระราชกฤษฎีการองรับในมาตรา ๖๖ เขียนรองรับเอาไว้ ------- 
 

  - ๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๑๖/๑ 
 
มีพระราชกฤษฎีกาแล้วก็มาจัดบริการร่วมกันได้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ๓ กองทุน 
เคยคุยกัน แต่คุยกันไม่ได้ว่าจะตกลงมาจัดบริการร่วมกันได้อย่างไร ไม่มีข้อยุติครับ พอไม่มี
ข้อยุติคณะรัฐมนตรีท่ีผ่าน ๆ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เขาใช้วิธีการไหนครับ เขาใช้อ านาจตาม
มาตรา ๑๘ (๑๔) ท่ีพูดถึงการบริการพี่น้องประชาชนจะต้องไม่ขาดตกบกพร่อง  มติ
คณะรัฐมนตรีสามารถมีมติให้ประธานบอร์ด (Board) ไปเป็นผู้อนุญาตอนุมัติในหลักเกณฑ์
เพ่ือให้เกิดการบริการตรงนี้ได้ ท าอย่างนี้มาตลอดครับ แต่ปี ๒๕๖๖ ท าไม่ได้เพราะอะไรครับ 
เพราะท่ีปรึกษาแสนฉลาดของท่าน ไปดูงบประมาณขาขึ้นของส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติท่ีจะขอเม็ดเงินมาบริการ ๖๖ ล้านคน งบส่งเสริมป้องกัน ทุกปีจะมีบันทึก
แนบท้ายการของบประมาณขาขึ้นว่าให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตให้ประธานบอร์ด (Board) 
เป็นผู้อนุมัติในหลักเกณฑ์เพื่อน าเงินก้อนนี้มาใช้ ท่านเห็นอย่างนี้ ท่านไปเอาออกจากตัวร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีจะเป็นตัวขาขึ้นเพื่อขอใช้งบก้อนนี้ แล้วก็บอกว่า
ท่านเซ็นไม่ ได้นะเพราะไม่มีกฎหมายอนุญาต ชงเองกินเอง ท าเอง ท าเพื่ออะไร 
ท่านนายกรัฐมนตรีต้องไปดูรายละเอียดนะครับ อันนี้คือข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้น นั่นเป็น
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สิทธิสวัสดิการ สิทธิประกันสังคม  สิทธิท้องถิ่น 
สิทธิรัฐวิสาหกิจ ตัวเลขงานส่งเสริมป้องกันมาเปรียบเทียบ ปีนี้ปี ๒๕๖๖ ลดลงอย่างแจ่มชัด 
เรื่องวัคซีน เรื่องการดูแลสุขภาพ ถุงยางอนามัย ยาเอดส์อะไรต่าง ๆ กระทบไปหมด คนดี 
นี่หรือคนดี ภาพรวมท่ีผมพูดมาท้ังหมดจะถูกกระชากออกเป็นชิ้น เป็นชิ้น เป็นชิ้น ไม่เฉพาะ
หน้ากากครับ แต่จะกระชากให้เห็นก้นบึ้งของหัวใจท่านเลยว่าหัวใจท่านท าด้วยอะไร วิธีคิด
ท่านคิดอย่างไร สมองท่านเป็นอย่างไร ท่านประธานท่ีเคารพ นั่นคือภาพรวมท่ีเราจะใช้เวลา 
๒ วัน ๒๔ ชั่วโมงในส่วนของฝ่ายค้านท่ีจะอภิปรายให้ท่านประธานได้ เห็นในญัตติ 
ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ ให้ความเชื่อมั่นท่านประธานครับ มันไม่มี
การลงมติ ไม่มีการสรุปแน่นอนครับ เรายึดถือกติกา ไม่มีการสรุปแน่นอนครับ แต่เป็นสิทธิ
ของฝ่ายค้านเราท่ีจะอภิปราย ขยายความเน้นย้ าให้เห็นอย่างไรในสิ่งท่ีเป็นประเด็นส าคัญ  
ท้ังหมดท้ังหลายท้ังปวง คนดีท่ีใส่หน้ากากกระชากแล้วเป็นอย่างไร  พี่น้องประชาชน 
โปรดติดตาม ลงคะแนนไม่ได้อยากให้พี่น้องไปลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ งว่าท่านอยากจะให้
คนดีนี้อยู่ต่อไหม หรืออยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองเราไปต่อ เหมือนท่ีท่านบอกว่าประเทศ
ต้องไปต่อ ประเทศต้องไปต่อครับ ไปต่ออย่างมีศักดิ์ศรี  อย่างมีอนาคต และอย่างมี 



๓๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๑๖/๒ 
 
ความหมาย ไม่ใช่ไปต่อส าหรับใครบางคนให้ไปต่อเพียงเพื่อจะสืบทอดอ านาจ ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านผู้น าฝ่ายค้าน 
ท่านได้อภิปรายไปตามแนวของมาตรา ๑๕๒ ท่านต่อไปท่ีจะขอเวลาไว้คือท่านพิธา 
ลิ้มเจริญรัตน์ ขอเอาไว้ ๓๐ นาที เรื่องเวลานี้ขอท่านได้คุมกันเอง จากนั้นก็จะเป็นคุณวิรัตน์ 
วรศสิริน แล้วก็เป็น พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง  คุณบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ แล้วก็ 
คุณมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เพ่ือจะได้เตรียมตัวนะครับ เชิญท่านพิธาครับ 
   นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล วันนี้ขอลุกขึ้นอภิปรายเปิด  
เป็นคนแรกของพรรคในญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะ
ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ ส าหรับการอภิปราย 
ในครั้งนี้ผมคิดว่ามีความส าคัญมากกว่าการอภิปรายครั้งไหน ๆ อยู่อย่างน้อย ๒ ประการ
ด้วยกันครับ  
 

 - ๑๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           พรเทพ ๑๗/๑ 
 
  ประการแรก คือถึงแม้ว่าการอภิปรายครั้งนี้เราจะลงมติไม่ได้ แต่ประชาชน
จะลงมติได้ครับ ในเวลาอีกไม่ถึง ๘๐ วัน แล้วเราก็คงจะห้ามพี่น้องประชาชนไม่ให้ใช้ข้อมูล 
ในการอภิปรายครั้งนี้ในการประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าคูหาในการเลือกตั้ง 
  ประการท่ี ๒ ถึงแม้ว่าการอภิปรายในครั้งนี้จะเป็นกลไกครั้งสุดท้ายของ
รัฐสภาชุดนี้ แต่จะเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษท่ีพี่น้องประชาชนจะได้ใช้ จะได้ฟังกลไกของ
รัฐสภาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมประชาธิปไตยในการพิจารณาเข้าสู่คูหาเลือกตั้ง เลือกตั้ง  
ปี ๒๕๖๒ ไม่มีแบบนี้ครับ ก่อนการยึดอ านาจปี ๒๕๕๗ ก็ไม่มีเช่นนี้เช่นเดียวกัน จะมีก็แต่
สัญญาปากเปล่า สัญญาเลื่อนลอย สัญญาว่าจะมาปกครองบ้านเมือง สัญญาว่าจะมาปฏิรูป 
สัญญาว่าจะมาแก้จน สัญญาว่าจะมารักษาความสงบ สัญญาว่าขอเวลาอีกไม่นาน แต่นับตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๖ ณ ปัจจุบัน เกือบจะ ๑ ทศวรรษ สิ่งท่ีผลิดอกออกผลเป็นรูปธรรม
ออกมาก็คือทศวรรษท่ีสูญหาย ๑ ทศวรรษท่ีสูญหายของงบประมาณ ทศวรรษท่ีสูญหาย 
ของเวลา ทศวรรษท่ีสูญหายของโอกาส สูญหายของงบประมาณในเกือบ ๑ ทศวรรษ 
ท่ีผ่านมา พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ใช้งบประมาณไปแล้ว ๒๘ ล้านล้านบาท 
๒๘ ล้านล้านบาทนี่เยอะขนาดไหนลองมาคิดกันดู ตอนนี้ทองค า ๑ แท่ง ก็ ๒๘,๐๐๐ บาท 
เอา ๒๘ ล้านล้านบาท หารด้วย ๒๘,๐๐๐ บาท เท่ากับ ๑,๐๐๐ ล้านแท่ง ในอดีตท่ีผ่านมา 
มีค าพูดว่าประเทศไทยประเทศนี้เอาทองค ามาปูท้ังประเทศก็ยังได้ ระบบถนนของประเทศไทย  
๑๘๐,๐๐๐ กิโลเมตร ถ้าเอาทองค า ๑,๐๐๐ ล้านแท่งมาปูถนน ๑๘๐,๐๐๐ กิโลเมตร 
ผมจะบอกว่าค าพูดท่ีเคยมีอยู่ในอดีตนั้นไม่เกินจริงแต่ไม่ถูกต้องครับ ไม่เกินจริงเพราะว่า 
มันเป็นไปแล้ว แต่ ท่ีถูกต้องคือสามารถปูท้ังประเทศไทย ท้ังไปและกลับ  ๒ รอบกับ
งบประมาณ ๒๘ ล้านล้านบาท แต่ภาพของเศรษฐกิจท่ีพี่น้องประชาชนได้ในวันนี้หลังจาก 
๑ ทศวรรษท่ีผ่านไปกับงบประมาณ ๒๘ ล้านล้านบทา คือภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับ ตัวเลข
การเติบโตของจีดีพี (GDP) หลังโควิด (COVID) ท่ีประมาณการโดยไอเอ็มเอฟ (IMF) ไทยอยู่ท่ี
อันดับ ๗ ของอาเซียน (ASEAN) ก่อนการรัฐประหารครั้งแรกเราแข่งกับอินโดนีเซีย เราแข่ง
กับมาเลเซียครับ ต่อมารัฐประหารครั้งท่ี ๒ เราแข่งกับเวียดนาม ฟิลิปปินส์ ตอนนี้เราแข่ง
เพื่อท่ีจะน าประเทศอย่างลาว อย่างเมียนมาร์ อย่างกัมพูชา ฝั่งซ้ายคือตัวเลขจริงของ  
ปี ๒๕๖๕ ฝั่งขวาคือตัวเลขประมาณการเติบโตของปีหน้า เราก็ยังมาเป็นท่ี ๖ ซึ่งตรงนี้ 
ท่านผู้น าฝ่ายค้านท่านก็ได้พูดไปแล้วผมคงไม่พูดซ้ าว่าสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ 



๓๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           พรเทพ ๑๗/๒ 
 
ประเทศถอยหลังคงคลองขนาดไหน แล้วตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรองนายกรัฐมนตรี
ท่ีดูแลฝ่ายเศรษฐกิจก็คงบอก ไม่แฟร์ (Fair) เอามาแค่ปีเดียวแบบนี้มันมีโควิด (COVID) อยู่
มันเลยดูไม่ได้ ผมเลยท าแบบนี้ครับ ย้อนหลังไปปี ๒๕๖๒ เอาจีดีพี (GDP) ของทุกประเทศ 
ในอาเซียน (ASEAN) มาเป็นดัชนีท่ี ๑๐๐ เท่ากันหมด ท่านประธานลองดูครับว่ามีประเทศไหน
อยู่ประเทศเดียวท่ีรั้งท้ายอาเซียน (ASEAN) ด้วย และยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด (COVID) ด้วย 
อยู่ในแดนสีแดงอยู่ประเทศเดียว ประเทศนั้นคือประเทศไทยของเราครับ เศรษฐกิจรั้งท้าย
อาเซียน (ASEAN) ยังไม่พอ ยังเป็นประเทศเดียวท่ียังไม่ฟื้นตัวจริงจากโควิด (COVID) อันนี้
แค่เศรษฐกิจมหภาคนะครับ ยังไม่ได้รวมเศรษฐกิจจุลภาค พี่น้องประชาชนพูดเป็น  
เสียงเดียวกันว่าแจกก่อนรวยป่วยก่อนตาย เลือกความสงบจบท่ีอดอยากมันเป็นอย่างไร 
นี่คือการถอยหลังลงคลองของเศรษฐกิจไทย แล้วยังไม่ดูภาพต่อไปเรื่องเสน่ห์ในการลงทุน
ของประเทศไทย ท่านดูจากฝั่งซ้ายครับ ก่อนการรัฐประหารครั้งท่ี ๑ ไทยน าอยู่ท่ีเส้นสีส้ม 
น าอินโดนีเซีย น าเวียดนาม----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        อุทัยวรรณ์ ๑๘/๑ 
 
ตัดมาอีกบล็อก (Block) หนึ่งครับ รัฐประหารครั้งท่ี ๒ ไทยตามอินโดนีเซีย ตามเวียดนาม 
มาเป็นแข่งกับฟิลิปปินส์ แข่งกับมาเลเซีย ผ่านมาถึงปี ๒๕๕๘ เราน าแค่ฟิลิปปินส์อย่างเดียว 
ตามมาเลเซีย ตามเวียดนามและตามอินโดนีเซีย ภาพทางฝั่งขวาท่ีเป็นบาร์กราฟ (Bar Graph)  
บอกเราว่าการลงทุนในปี ๒๐๒๒ หรือปีท่ีแล้ว ครึ่งปีแรกเราตามฟิลิปปินส์ น ากัมพูชา  
เหมือนกันครับ สมัยก่อนเราแข่งกับอินโดนีเซีย เราแข่งกับมาเลเซียว่าการลงทุนในภูมิภาคนี้
จะต้องมาระหว่าง ๓ ประเทศนี้  ท่านนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรี 
เรากลายเป็นแข่งกับเวียดนาม เรากลายเป็นแข่งกับฟิลิปปินส์ ตอนนี้เราแข่งกับกัมพูชา 
เราแข่งกับลาว เราแข่งกับเมียนมาร์ ผมเข้าใจตัวเลขนี้ยังไม่ได้รวมฟอกซ์คอนน์ (Foxcon) 
ยังไม่ได้รวมอะเมซอน (Amazon) เดี๋ยวท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจคงจะขึ้นมาพูด 
แต่เมื่อรวมแล้วเราอยู่อันดับ ๖ อันดับ ๗ ตลอดครับ เรารั้งท้ายตารางท้ังในเรื่องของจีดีพี 
(GDP) การเจริญเติบโตของจีดีพี (GDP) และการลงทุนจากต่างประเทศ ท่ีถอยหลังลงคลอง 
อีกอันหนึ่งความท้าทายของโลก ณ ปัจจุบัน คือความต้องการทางอาหาร ท่ีผ่านมาเงินเฟ้อสูง 
ปุ๋ยแพง ถั่วเหลืองแพง ข้าวโพดแพง กับควรท่ีจะเป็นโอกาสของภาคการเกษตรของประเทศไทย 
แต่ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ จนถึงปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยในสีส้ม 
แพ้ท้ังเวียดนาม แพ้ท้ังกัมพูชา แพ้ท้ังอินเดีย แพ้ท้ังปากีสถาน กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มท่ีเป็น
คู่แข่งของเราในการส่งออกข้าว ประสิทธิภาพทางการเกษตรหรือดัชนีสัดส่วนผลผลิต  
ต่อต้นทุนภาคการเกษตรเราได้ ๙๘ ในขณะท่ีประเทศอื่นได้ ๑๑๘ อันนี้คือความสูญหาย 
ทางงบประมาณกว่า ๒๘ ล้านล้านท่ีเราใส่เข้าไป ท าให้เศรษฐกิจมหภาค ท าให้จีดีพี (GDP) 
ท าให้การเจริญเติบโตทางจีดีพี (GDP) ท าให้เอฟดีไอ (FDI) ท าให้ประสิทธิภาพทางภาค
การเกษตรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศภาพออกมา ณ ปัจจุบันหน้าตาเป็นแบบนี้ อันนี้
คือความสูญหายของงบประมาณ ภาษีของพี่น้องประชาชนตลอด ๑ ทศวรรษท่ีผ่านมา ต่อมา 
คือความสูญหายของเวลา เวลานี้มีข้อเท็จจริงอยู่ ๒ อย่างครับ เวลาไม่รอใคร เวลามีค่า 
เวลาจะก้าวไปอยู่ข้างหน้า ในระยะเวลาท่ีเราหยุดอยู่นิ่งคนอื่นเขาเดินหน้าไปก็เท่ากับ  
เราถอยหลังเช่นเดียวกัน ๓ สิ่งท่ีเราสูญหายทางเวลาไปนั่นก็คือเรื่องของการศึกษา นั่นก็คือ
เรื่องของคอร์รัปชัน นั่นก็คือเรื่องของภัยแล้ง ในขณะท่ีประเทศเพื่อนบ้านของเรา  
อย่างมาเลเซีย อย่างเวียดนามเดินหน้าต่อไป ในขณะท่ีประเทศอย่างเมียนมาร์ อย่างกัมพูชา
เดินหน้าต่อไปเราย่ าอยู่กับท่ี นั่นก็คือเร่ืองการศึกษา เร่ืองความสามารถทางภาษาอังกฤษของ 



๓๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        อุทัยวรรณ์ ๑๘/๒ 
 
พี่น้องประชาชนซึ่งมีความส าคัญมากเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นพลเมืองของโลก ณ ปัจจุบัน 
ปี ๒๐๑๘ ไทยน าเมียนมาร์และกัมพูชาอยู่ในเรื่องของภาษาอังกฤษ อันดับการศึกษาโลก 
ด้านภาษาอังกฤษ โดยเอ็ดดูเคชัน เฟิสต์ (Education First) ท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๑๙๖๕ 
มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ต่อมาถึงปี ๒๕๖๖ หรือปี ๒๐๒๒ เมียนมาร์น าไทย กัมพูชา 
น าไทย มีแต่ประเทศไทยท่ีย่ าอยู่กับท่ี นี่คือความสูญหายของเวลาท่ีเกิดขึ้นต่อระบบการศึกษา
ของประเทศไทย ความสูญหายของเวลา กว่า ๘ ปีกับสัญญาปากเปล่าท่ีท่านบอกว่าท่านจะมา
ปราบโกง คือดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยครับ ปี ๒๕๕๗ อันดับคอร์รัปชันของประเทศ
ไทยอยู่อันดับท่ี ๘๕ ปี ๒๕๖๕ ประเทศไทยอยู่ท่ีอันดับ ๑๑๐ ตกลงไป ๒๕ อันดับใน ๘ ปีท่ี
ผ่านมา ในขณะท่ีประเทศอย่างเวียดนาม จากท่ีเคยได้คะแนนแค่ ๓๕ เต็ม ๑๐๐ 
กลายมาเป็น ๔๒ เต็ม ๑๐๐ ประเทศไทยจาก ๓๗ เต็ม ๑๐๐ เหลืออยู่ ๓๖ เต็ม ๑๐๐ อันนี้
คือเวลาในการปราบโกง ในการแก้คอร์รัปชั่นท่ีเราใช้เวลาไปเกือบทศวรรษ แต่ไม่มีอะไร
กระเตื้องขึ้นและย่ าอยู่กับท่ี ในขณะท่ีประเทศเพื่อนบ้านคู่แข่งคนส าคัญของเราอย่างเวียดนาม
เดินน าหน้าเราไป เดินน าหน้าเราไป การลงทุนไปอยู่ท่ีเวียดนามไม่อยู่ในประเทศไทยเป็นสิ่งท่ี
ไม่น่าแปลกใจ สุดท้ายความสูญหายของเวลาคือปัญหาในการแก้ปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันสองวัน 
ท่ีผ่านมามีพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่ามีลุงไม่มีแล้ง ถ้าพรรคนั้นมาพรรคนี้มาไม่มีปัญหา 
ความยากจน คนจนหมดประเทศ ปัญหาท่ีดิน ปัญหาน้ าแก้ไขได้อย่างจริงจัง ------------------- 
 
                  - ๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ไอดา ๑๙/๑ 
 
ท้ัง ๆ ท่ีจริง ๆ แล้วท่านก็ดูแลมาตลอด ๘ ปี ภาพท่ีท่านเห็นอยู่นี้คือภาพจากกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงแผนท่ีพื้นท่ีแล้งซ้ าซากของปี ๒๕๖๐ แล้งซ้ าซากอยู่ ๔ ล้านไร่ 
ท่ีภาคกลาง อีกฝั่งหนึ่งท่ีเป็นสีแดง ๆ เพิ่มขึ้นคือแผนท่ีเดียวกัน แผนท่ีพื้นท่ีแล้งซ้ าซากของ 
ปี ๒๕๖๕ แล้งซ้ าซากเป็น ๑๔ ล้านไร่ เพราะฉะนั้นพื้นท่ีแล้งซ้ าซากภาคกลางเพิ่มจาก 
๔ ล้านไร่เป็น ๑๔ ล้านไร่ และเพิ่มจาก ๑๐ ปี ๓ ครั้งเป็น ๑๐ ปี ๖ ครั้ง แย่ขึ้นท้ังจ านวน 
ท่ีกว้างมากขึ้น แย่ลงตั้งแต่จ านวนแล้งครั้งต่อ ๑๐ ปีท่ีมากขึ้นไปด้วย ไหนใครบอกว่ามีลุง 
ไม่มีแล้งครับ ถ้ามีลุงแล้วไม่มีแล้งแล้วทศวรรษท่ีผ่านมานี่เกิดอะไรขึ้น ภาคอีสาน พี่น้องอีสาน 
ฟังดี ๆ ครับ หน้าแล้งขนน้ าไปหาคน หน้าฝนขนคนหนีน้ า ต่อไปจะยังเป ็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่า 
ภาคอีสานจาก ๔๐ ล้านไร่ แล้งเพิ่มขึ้นซ้ าซากเป็น ๔๙ ล้านไร่ จากปกติ ๑๐ ปีแล้ง ๓ ครั้ง
เป็น ๑๐ ปีแล้ง ๖ ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๗ กับปี ๒๕๖๓ อันนี้คือข้อมูลของ
กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของตัวท่านเองท่ีใครก็หาขึ้นมาได้ ต้องขอบคุณ
รัฐสภาท่ีหาข้อมูลมาให้ ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้ท่านเห็นว่า ๑ ทศวรรษท่ีสูญหายในเรื่องของ
งบประมาณ ในเรื่องของเวลา ในค าวาทกรรมท่ีบอกว่ามีลุงไม่มีแล้งไม่เป็นความจริง 
อย่างภาพท่ีผมแสดงให้เห็น ท่ีมากไปกว่านั้นคือไม่ใช่แค่แล้ง มีท้ังเลื่อนแล้วก็มีลอยด้วย  
เลื่อนลอยคืออะไร มันคือความสูญหายทางโอกาส ความสูญหายทางโอกาสในการปฏิรูป  
สิ่งท่ีกระทบพี่น้องประชาชนมากท่ีสุด ท่ีเป็นสิ่งท่ีพี่น้องประชาชนกังวลมากท่ีสุด เป็นสิ่งท่ี
นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากฝ่ายความมั่นคงน่าจะสามารถท าได้ดีท่ีสุดนั่นก็คือการเลื่อนการปฏิรูป
ต ารวจ แล้วก็ลอยตัวเหนือปัญหาจากการปฏิรูปทหาร การปฏิรูปต ารวจนับหนึ่งไม่ถึงร้อยครับ 
ปฏิรูปกันมา ๘-๙ ปี คณะกรรมการมา ๕-๖ ชุด ผ่านกฎหมายมาได้อีก ๑ ฉบับ กับค าถาม 
อีกเป็นร้อยท่ีมากมายของพี่น้องประชาชน ภาพลักษณ์ของต ารวจกับภาพลักษณ์ของประเทศ 
จริงหรือไม่ท่ีต ารวจมีส่วนกับทุนจีนสีเทา จริงหรือไม่ท่ีต ารวจมีหน้าท่ีในการใช้ทรัพยากรของ
ต ารวจในการน าขบวนนักท่องเท่ียวจีน จริงหรือไม่ท่ีต ารวจตั้งด่านตรวจรีดไถนักท่องเท่ียว
ไต้หวัน ค าถามต่อต ารวจท่ีมีอยู่ว่าแทนท่ีจะเป็นผู้พิทักษ์ราษฎร กลับกลายเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการท าร้ายราษฎรเสียเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพนันออนไลน์ 
(Online) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ (Call Center Scammer) 
ท่ีมีปัญหาอยู่ ปรากฏว่าต ารวจเป็นคนขาย ต ารวจเป็นคนขายข้อมูลให้กับคอลเซ็นเตอร์ 
(Call Center) มีสารวัตรมากมายขับซูเปอร์คาร์ (Super Car) ไปท างาน มีคนเยาะเย้ยระบบ 



๓๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ไอดา ๑๙/๒ 
 
ยุติธรรมจากภาพท่ีตุรกีมาเมื่อวาน อันนี้คือความสูญหายทางโอกาสในการปฏิรูปต ารวจ 
รวมถึงเรื่องของระบบเส้นสาย ระบบส่วย ระบบตั๋ว ท่ีท าให้สารวัตรต้องมีความกดดัน 
ในท่ีท างานในการเจริญเติบโตทางหน้าท่ี เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตภายใน เรื่องการเข้าถึง
อาวุธรุนแรงอย่างปืน ท่ีท าให้เกิดเหตุอย่างสารวัตรท่านหนึ่งท่ีจังหวัดนครสวรรค์เอาถุงด า
คลุมผู้ต้องหายาเสพติด หรือเหตุท่ีเกิดขึ้นท่ีกราดยิงหนองบัวล าภู ท่ีเป็นอดีตต ารวจและไม่มี
สารเสพติดอยู่ในร่างกายตอนท่ีเกิดเหตุ เรื่องนี้ประชาชนยังไม่ได้รับค าตอบ และต้องการ 
ท่ีจะฟังค าตอบต่อท่านเกี่ยวกับเร่ืองของการปฏิรูปต ารวจนับหน่ึงไม่ถึงร้อย เลื่อนมาเร่ือย ๆ  
  ท่ีลอยต่อมาก็คือเรื่องลอยตัว ปฏิรูปทหาร อะไรคือค าตอบของเรือสุโขทัยล่ม 
อะไรคือสาเหตุท่ีท าให้ทหารชั้นผู้น้อยต้องสูญเสียเป็นจ านวนมากขนาดนั้น เท่าไรคือ
ค่าใช้จ่ายของกองทัพท่ีใช้ภาษีประชาชนในการใช้เครื่องบินเอฟ-๑๖ (F-16) ไปดูแลกิจกรรม 
ในครอบครัว และเป็นภาษีของประชาชนเท่าไร และท าได้จริงหรือ ------------------------------ 
 
                 - ๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ประไพพิศ ๒๐/๑ 
 
อะไรคือสาเหตุในการบริหารกองทัพท่ีท าให้เกิดความรุนแรงอย่างการกราดยิงโคราชและ 
การสูญเสียของทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพมาเรื่อย ๆ ท้ัง ๆ ท่ีปฏิรูปมา ปฏิรูปทหารจริง ๆ  
คือการกระจายทหารเข้าไปสู่ ทุกคณะกรรมการครับ คณะกรรมการกระจายอ านาจ
คณะกรรมการพลังงาน คณะกรรมการคมนาคมทหารไปอยู่ในนั้น นี่คือการปฏิรูปกองทัพ 
ของท่าน แต่ค าถาม ๓-๔ ค าถามท่ีผมถามไป นี่คือค าถามท่ีสังคมต้องการจะถามแต่ยังไม่ได้รับ 
ค าตอบจากรัฐบาล ในการอภิปรายครั้งนี้จะท าให้สมบูรณ์แบบสมกับเป็นครั้งสุดท้าย ท้าย ๆ 
ของการอภิปรายของผม ของรัฐสภาชุดนี้ท่ีจะปิดสมัยประชุมสามัญ ครั้งสุดท้ายก็น่าจะเป็น 
ปลายเดือนนี้ มีเวลาเหลืออีกอาทิตย์สองอาทิตย์ ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบตามญัตติก็ต้องมีท้ัง
การซักถาม มีท้ังการตั้งค าถามอย่างท่ีได้ถามไป รวมถึงมีการเสนอแนะให้กับรัฐบาลถึงจะ
เหมาะสม ถึงแม้ไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้หรือชุดหน้าจะเป็นคนเอาไปปฏิบัติ ไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า 
ไม่รู้ว่าจะมีเวลาพอท่ีจะไปท าหรือเปล่า แต่สิ่ง ท่ีพี่น้องประชาชนอยากจะเห็นจากรัฐบาล 
ไม่ว่าจะชุดนี้หรือว่าชุดหน้า ผ่านการเลือกตั้งท่ีจะมีขึ้นมาในเร็ว ๆ นี้ ถ้าทุกคนเชื่อว่าทุกการ
เลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลง คือการท่ีท าให้ประเทศไทยมีความหวังได้ 
คือประเทศท่ีมีการเมืองดี ปากท้องดีแล้วก็มีอนาคต ไม่ใช่การเมืองเดิม ปากท้องเดิม อนาคต
แบบเดิม ซึ่งถ้าจะเสนอแนะกับรัฐบาลแบบนี้ผมคิดว่าเริ่มกันท่ีปากท้องก่อน เริ่มกันท่ีมี 
อนาคตก่อนแล้วค่อยกลับมาท่ีการเมืองดี เพราะทุกคนพูดอยู่เสมอว่าเรื่องของปากท้อง 
เป็นเรื่องส าคัญ เรื่องของอุตสาหกรรมอนาคตเป็นเรื่องส าคัญ ทุกคนไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับ
การเมือง แต่ผมอยากจะถกกับทุกท่านในท่ีนี้ว่าการเมืองเป็นกระดุมเม็ดแรกท่ีถ้าติดให้ถูก
เมื่อไร เศรษฐกิจท่ีดีกับมีอนาคตมันไม่ใช่เรื่องท่ีเราเถียงกันมาก ถ้าจะท าให้ปากท้องดี ท าให้
พี่น้องประชาชนสามารถท่ีจะลืมตาอ้าปากได้ คือต้องเห็นหัวประชาชน ถ้าอยากจะให้เขา 
ไม่ต้องแก่ก่อนรวยป่วยก่อนตาย ค าตอบสั้น ๆ คือรัฐสวัสดิการครับ เบ้ียคนชรา ๓,๐๐๐ บาท  
เบี้ยเด็กเล็ก ๑,๒๐๐ บาท เบี้ยผู้ป่วยติดเตียง อันนี้เป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดท้ังลดความเหลื่อมล้ า
และท าให้เศรษฐกิจเติบโตได้มีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ถ้าไม่อย่างนั้นปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ 
คนจนก็จะหมดประเทศจริง ๆ ครับ เพราะจนกันหมดท้ังประเทศ เราต้องทลายทุนผูกขาด
ผ่านกฎหมายอย่างสุราก้าวหน้า ท าให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเปลี่ยนโภคภัณฑ์ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ได้ ท าให้ตลาดกว่า ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท าให้เกษตรกร ไม่ว่าคนท่ีจะ
ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกผลไม้ ปลูกล าไย ปลูกสับปะรด สามารถท่ีจะลืมตาอ้าปากได้ 



๔๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ประไพพิศ ๒๐/๒ 
 
เราจะต้องหาแต้มต่อให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) เพื่อท่ีจะสู้กับทุนใหญ่ เพื่อท่ีจะให้สามารถเข้าสู่
เศรษฐกิจโลกได้ อันนี้คือเรื่องของปากท้องดี คงไม่ต้องมากไปกว่านั้น เรื่องของมีอนาคต 
สร้างงานซ่อมประเทศคือค าตอบสั้น ๆ ค าเสนอแนะสั้น ๆ ท่ีจะมีให้ท่าน ในอนาคตของ
ประเทศไทยจะเป็นเหมือนอย่างในอดีตไม่ได้ครับ ประเทศไทยท่ีผ่านมาในรอบ ๔๐ ปี โตจริง
แต่ก็เหลื่อมล้ าไปด้วย ต่อไปในอนาคตอีก ๔๐ ปี ประเทศไทยจะต้องโตไปด้วยและลด 
ความเหลื่อมล้ าไปด้วย วิธีการท่ีจะท าแบบนั้นได้คือการสร้างงานซ่อมประเทศ หมายความว่า
เอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วสร้างอุตสาหกรรมท่ีแก้ไขปัญหาให้กับ 
พี่น้องประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจต่อไป ปัญหาน้ าประปาคือสมาร์ตมิเตอร์ (Smart 
Meter) ปัญหาโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คือปัญหาเน็ต มิเตอริง มิเตอร์ (Net Mitering 
Meter) สิ่งเหล่านี้ต่างหากท่ีจะสามารถท าให้ประเทศมีอนาคต แต่นั่นก็ไม่ใช่ ๒ สิ่ง 
ท่ีผมอยากจะพูดให้มากท่ีสุดครับ เพราะผมเชื่อว่าสิ่งท่ีประเทศไทยหาฉันทามติไม่ได้  
สิ่งท่ีประเทศไทยทะเลาะกันตลอดไม่ใช่นโยบายเศรษฐกิจ ไม่ใช่เรื่องอนาคตของประเทศ  
ท่านนายกมีบีซีจี อีโคโนมี (BCG Economy) ผมก็มีเศรษฐกิจสีเขียว ท่านนายกมีซอฟต์
เพาเวอร์ (Soft Power) ผมก็มีเศรษฐกิจสีส้ม อาจจะต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อยว่า 
ให้ใครได้ประโยชน์ เอาประชาชนเป็นตัวตั้งหรือเอานายทุนเป็นตัวตั้ง อาจจะแตกต่าง 
กันเล็กน้อยในเรื่องของงบประมาณ บอกซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) ต้องไปใส่งบไว้อยู่ 
๘๐ ล้านบาท บอกว่าต้องมีบีซีจี อีโคโนมี (BCG Economy) ใส่งบไป ไม่ได้ใส่งบไปตามท่ีพูด 
ซึ่งถ้าเราเป็นรัฐบาลเมื่อไรเพิ่มขึ้นตั้งเป็นสิบ ๆ เท่าครับ เราต้องรีดงบกองทัพมาเป็น  
งบสวัสดิการประชาชน เราต้องรีดงบกองทัพมาเป็นงบเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต ไม่ใช่ 
๑,๕๐๐ รายเหมือนอย่างงบประมาณท่ีผ่านมา ส่ิงท่ีคนไทยหาจุดร่วมกันไม่ได้ สิ่งท่ีพวกเรา
ทะเลาะกันในสภานี้ไม่ได้คือเรื่องของการเมืองดีและผมก าลังจะบอกกับท่านประธานสภา
ผ่านไปยังทุกท่านว่าการเมืองกับปากท้องคือเหรียญ ๒ ด้านท่ีเหมือนกัน ------------------------ 
 

- ๒๑/๑ 
 
 
 



๔๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       นิษฐกานต์ ๒๑/๑ 
 

การเมืองกับอนาคตของประเทศไทยคือเหรียญ ๒ ด้านท่ีเหมือนกัน ซึ่งการเมืองจะดีได้ 
ก็ต้องท าให้ประชาธิปไตยเต็มใบ นี่คือข้อเสนอแนะคือการท าให้ประชาธิปไตยเต็มใบ  
เอาทหารออกจากการเมือง ปิดสวิตช์ ๓ ป ท าให้สามารถท่ีจะยึดโยงกับประชาชนได้ สามารถให้คน
ท่ีมีความสามารถในแต่ละเร่ือง ในเรื่องการศึกษา ในเรื่องแรงงาน ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง
เศรษฐกิจเข้ามาบริหารจัดการได้และการเลือกตั้งครั้งนี้คือโอกาสท่ีจะท าแบบนั้นในการ 
ตัดวงจรของทศวรรษท่ีสูญหายให้เป็นทศวรรษท่ีมีความหวัง ปิดสวิตช์ ๓ ป เปิดแสง 
แห่งความหวัง เมื่อท าอย่างนั้นได้ 
  อันท่ี ๒ ต่อมาก็คือการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นระเบิดเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐  
มาจนถึงทุกวันนี้ไม่สามารถท่ีจะแก้ให้เป็นประชาธิปไตย จนถึงทุกวันนี้เรายังพูดกันอยู่ 
ระหว่างอ านาจท่ีมาจากการเลือกตั้งและอ านาจท่ีมาจากการลากตั้ง ย้อนหลังกลับไปผมเกิด  
ปี ๒๕๒๓ ปี ๒๕๒๑ เราก็ทะเลาะกันเรื่องนี้โดยรัฐธรรมนูญท่ีเขียนโดยคนคนเดียวกัน 
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ กับปีนี้ ถ้าเราไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่ท่ีมาจากประชาชน ท่ีมาจาก สสร. 
การเมืองดีเป็นไปไม่ได้ อันนี้คือข้อเสนอแนะ 
  สุดท้ายท่ีสุดอีก ๕ นาทีสุดท้าย ข้อเสนอแนะเพื่อท่ีจะให้การเมืองดีก็คือ 
การหาฉันทามติใหม่ให้กับความปกติใหม่ของสังคมไทย ในช่วงท่ีความรู้สึกของยุคสมัย 
มันเปลี่ยนไป ในช่วงท่ีมันมีความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนใจท่ีบางทีเราอาจจะชอบใจ 
หรือเราอาจจะไม่ชอบใจ แต่การใช้กฎหมายรุนแรงอย่างมาตรา ๑๑๒ โทษ ๓-๑๕ ปี  
กับเยาวชนอายุ ๑๔ ขวบ และมีคนคล้าย ๆ อย่างเขาท่ีเป็นเยาวชนอยู่อีก ๑๘ คน  
กับประชาชนอีก ๒๐๐ กว่าคน ไม่ใช่ทางออกของประเทศไทย ไม่ใช่ทางเลือกของประเทศไทย 
มันคือทางตันของประเทศไทยท่ีให้เยาวชนอายุ ๑๔ ปี โดนโทษกฎหมายโทษท่ีรุนแรง ๓-๑๕ ปี  
ท่ีฟ้องโดยใครก็ไม่รู้ ทางตันของการเมืองตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๔๙ มาจนถึงก่อนปี ๒๕๕๗ มาถึง 
ปี ๒๕๖๖ มันจะท าให้การเมืองวนเป็นดนตรีเก้าอ้ีและความขัดแย้งท่ีไม่จบไม่สิ้น แทนท่ีจะหา
พื้นท่ีปลอดภัยในการพูดคุยกัน แทนท่ีจะหากุศโลบายในการแก้ปัญหาให้ความสัมพันธ์ 
ของประชาชนและสถาบันทุกสถาบันดีขึ้น ท่านกลับเลือกท่ีจะใช้ความรุนแรงทางกายภาพ 
บนท้องถนนและความรุนแรงทางกฎหมายต่อเยาวชนคนหนุ่มสาวของประเทศ ถ้าขืนยังปล่อย
ให้เป็นอย่างนี้ ท้ังเรื่องการเมืองดี ท้ังเรื่องปากท้องดี ท้ังเรื่องมีอนาคต ทศวรรษหน้าก็ยัง  
จะเป็นทศวรรษท่ีสูญหายของประเทศไทย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านประธาน ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิก  



๔๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        นิษฐกานต์ ๒๑/๒ 
 
ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนท่ีฟังอยู่ก าลังจะเข้าคูหาในอีก ๘๐ วันนี้ ผมลงมติในครั้งนี้ไม่ได้ 
แต่ท่านลงมติได้ในคูหาการเลือกตั้งท่ีจะถึงนี้ ข้อมูลที่ท่านจะได้รับฟังในการประชุมสภาครั้งนี้ 
ถึงแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐสภาชุดนี้ สามารถท่ีจะเป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษท่ีรุ่งโรจน์ 
ของทศวรรษที่มีอนาคต ของทศวรรษที่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับ ขอบคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปเป็น
คุณวิรัตน์ วรศสิริน ขอไว้ ๔๕ นาที ขอเชิญเลยครับ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
วิรัตน์ วรศสิริน เป็นเพราะเห็นว่าท่านพิธายังมีเวลาเหลือก็เลยเดินไปถามดูว่าเอกสารผม
ได้รับการอนุมัติถูกต้องไหม ครบถ้วนไหม แต่ได้ทราบว่าคลิปวีดิโอ (Clip Video) ของผม 
ไม่ให้เปิดเสียงซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะท่านประธาน เร่ืองของชาวบ้านเดือดร้อนไม่มาเปิด
ในสภาได้อย่างไร ขอให้ท่านประธานพิจารณาใหม่ สภาแห่งนี้ต้องเปิด มันเป็นเรื่องชาวบ้าน
เดือดร้อนเขาร้องเรียน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มเีร่ืองอะไรครับ 
 

- ๒๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ปัทมา ๒๒/๑ 
 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ชาวบ้านเดือดร้อนครับ เป็นเรื่อง
ท่ีชาวบ้านถูกทหารกลั่นแกล้งและชาวบ้านก็พูดกับทหาร ซึ่งจ าเป็นจะต้องมาเปิดท่ีนี่เพื่อให้
ทุกคนได้ฟัง ให้ทหารน าไปแก้ไข ให้ท่านนายกรัฐมนตรีน าไปแก้ไข  จะไม่เปิดได้อย่างไร 
ในสภาพูดความจริงไม่ได้แล้วจะไปพูดที่ไหน กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ วิรัตน์ วรศสิริน 
พรรคเสรีรวมไทย วันนี้ผมมานี่ก็ใช้สิทธิแทนท่านเสรีพิศุทธ์ ท่านเสรีพิศุทธ์จ าเป็นต้องประชุม
คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. เนื่องจากจ าเป็นต้องสรุปเร่ืองท้ังหมดที่ท ามา ซึ่งเป็นเรื่องเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนจ านวนมากเลยทีเดียวท่านประธานก็น่าจะทราบดี ป.ป.ช. ประชุมท้ังหมด 
๒๕๐ ครั้ง ขณะท่ีบางคณะ ๖๐ กว่าครั้งเอง เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเปล่าจ าเป็นต้องสรุป 
ให้เรียบร้อยจึงไม่ได้มาอภิปราย วันนี้ก็จะเป็นการท าหน้าท่ีอภิปรายคณะรัฐมนตรี  ครั้งนี้
น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย โดยเฉพาะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ผมก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายจริง ๆ ด้วยเถิด ประชาชนเขาเป็นห่วงนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่ีผ่านมาจะรวมหนี้สร้างไทย ต่อไปก็จะรวมไทยสร้างหนี้หรือไม่ ประชาชนเขาห่วง 
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วจริง ๆ ท่ีจริงแล้วมีหลายเรื่องท่ีอยากเรียน
สอบถามท่านนายกรัฐมนตรีและถ้าเป็นไปได้ก็จะขอความกรุณาท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรด
ชี้แจงให้ความกระจ่างด้วย ให้สิ้นข้อสงสัยด้วยนะครับ หลายคนเขาบอกว่าให้ผมถาม 
ท่านนายกรัฐมนตรี ถามให้ตรงค าตอบ ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวท่านตอบไม่ตรงค าถาม ถามไม่ตอบ 
เวลาผมถามก็ไม่ตอบ พูดแต่ผลงาน ผมกราบเรียนท่านประธาน สภากลายเป็นแค่พิธีกรรม
เท่านั้นมาพูด ๆ ไป ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ พูดแต่ผลงาน แต่อย่างไรก็ตาม ค าตอบตรงไม่ตรง 
ก็ต้องมาพูดต้องมาถามท่านวันนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้เอาไปแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชน เพราะว่าเป็นหน้าท่ีท่าน ถ้าท่านไม่ท าแล้วใครจะท า ถ้าท่านไม่ท า 
ลงมาเลยท่ีนั่งพรรคเพื่อไทยว่างเยอะแยะไปนั่ง พรรคพลังประชารัฐก็ว่างหลายท่ีไปนั่ง 
พรรคเสรีรวมไทยไม่ว่างท่านประธาน ช่วงนี้ฮอต (Hot) คนสมัครเยอะไม่ต้องมา ท่ีผ่านมา
หลายเรื่องพูดไปแล้วก็ได้รับการแก้ไขบางส่วน เช่น ยุบ ศบค. เลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ผู้คนก็ดีใจ
เศรษฐกิจก็เดินหน้า เสียดายแต่ว่าคนยุบ คนเลิกกลับกลายเป็นลุงป้อมใจบันดาลแรง ไม่ใช ่
ลุงตู่ผู้กู้ชนะสิบทิศ ดู ๆ แล้วลุงป้อมเก่งกว่าลุงตู่เยอะ น่าจะสลับท่ีนั่งกันบ้างนะ ถ้าลุงป้อมมา
ท่ีนั่งว่างท่านประธานเชิญให้นั่งเลย พี่น้องจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน คนท ามิสู้ฟ้าลิขิต ส านวนจีน 
 



๔๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ปัทมา ๒๒/๒ 
 
  (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ ผมจะขออนุญาต 
ประท้วง 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านว่างนั่งลงก็ได้นะครับ ยังไม่มีอะไร  
เดี๋ยวเข้าเร่ืองก่อน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวิรัตน์ครับ ขอฟังดู 
ผู้ยืนขึ้นประท้วงนิดหนึ่ง 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ฝากท่านประธานครับ ผม นิโรธ 
สุนทรเลขา สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครสวรรค์  การอภิปรายครั้งนี้เป็นการ
อภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒  
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ยังไม่เข้าเรื่องเลยครับ อดทน 
นิดหนึ่งฟังก่อน 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานต้องควบคุมการประชุม
ให้อยู่ในเนื้อหาสาระนะครับ เพราะเป็นหน้าท่ีของท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมคิดว่าท่ีผ่านมาก็ไป
ด้วยดีนะครับ อภิปรายมา ๒ ท่าน ท่านก็อภิปรายภายใต้มาตรา ๑๕๒ เชิญท่านวิรัตน์ครับ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบขอบพระคุณท่านประธาน 
ผมก าลังพูดส านวนจีนอยู่ คนท ามิสู้ฟ้าลิขิต ลุงตู่ท ามา ๘ ปีคนได้ดีเป็นลุงป้อม นี่เป็นอย่างหนึ่ง
ของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อดีไม่ใช่ไม่มี แต่ว่าพอเป็นเรื่องใกล้ตัวท่าน
เช่น เร่ืองทหาร ท่านเฉย จากลุงตู่กลายเป็นลุงเฉยเสียอย่างนั้น ขอภาพนิดหนึ่งครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 
                 - ๒๓/๑ 
 
 
 



๔๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๒๓/๑ 
 
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ วันนี้ผมจะมา 
ทวงการบ้านจากท่านนายกรัฐมนตรี เรื่องท่ีชาวบ้านต าบลป่าไร่เดือดร้อนจากผลกระทบ  
ของขบวนการทุจริตในกองก าลังบูรพา กองทัพภาคท่ี ๑ ผมจะมาทวงการบ้านท่าน ก็อยาก 
จะทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ท าอะไรไปบ้าง ท าถึงไหนบ้าง ได้แก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวป่าไร่ไปบ้างหรือไม่  นิดหน่อยมีไหม หรือฟังอย่างเดียว  
อยากฟังค าชี้แจงจากท่านนายกรัฐมนตรี ก่อนท่ีผมจะพูดถึงพัฒนาการความไม่ชอบมาพากล
ในกองทัพภาคท่ี ๒ ต่อจากครั้งท่ีแล้วท่ีได้พูดไป วันนี้จะพูดภาค ๒ ก่อนอื่นผมจะขออนุญาต
ท่านประธานย้อนเรื่อง เดิมพอสังเขป เพื่อให้ท่านประธาน ท่านนายกรัฐมนตรีและ 
พี่น้องประชาชนได้ทราบท่ีมาท่ีไปก่อนเพียงสั้น ๆ ขอภาพท่ี ๒ มาก่อนครับ หลังสงคราม
กัมพูชาสิ้นสุดกองทัพภาคท่ี ๑ ก็ประกาศใช้กฎอัยการศึก ท่ีจริงก็ควรจะเป็นชั่วคราวแต่ใช้มา ๆ 
กลายเป็นชั่วโคตรท่ีอ าเภออรัญประเทศจวบจนปัจจุบันผ่านมา ๔๐ ปี ก็ยังอ้างความมั่นคง 
ไม่ยกเลิก ด้วยอ านาจของกองทัพท าการเช่าท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ครอบคลุม 
ยาวตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ๑๖๕ กิโลเมตร เฉพาะต าบลป่าไร่สัญญาเช่า ๓๐ ปี 
๕,๐๐๐ กว่าไร่ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ จนถึงปี ๒๕๖๒ เป็นสัญญาเช่าลมไม่ได้จ่ายเงิน ไม่ได้ใช้เงิน
เท่ากับทหารใช้ท่ีดินของชาวบ้านท่ีอยู่ในป่าสงวนนั้นใช้ไปฟรี ๆ ด้วย แต่ว่าท่านประธานครับ 
ชาวบ้านท่ีมีท่ีดินข้างในต้องไปเช่าท่ีข้างนอกเพื่อท ามาหากินแทน จ่ายเงินแทนทหาร 
ทหารชอบของฟรี ระหว่างสัญญาเช่ากองทัพไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าท่ีดินท ากิน ดังนั้น 
พอสิ้นสุดสัญญาเช่าปี ๒๕๖๒ ชาวบ้านก็ต้องรีบเข้าไปปรับไถท าประโยชน์ในท่ีดิน เพราะว่า
กฎหมายท่ีดินบอกว่าภายใน ๓ ปีต้องเข้าท าประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ มิฉะนั้น 
จะเสียสิทธิในการครอบครองท่ีดินนั้น ดังนั้นจึงมีการพยายามกีดกัน กดดัน  กลั่นแกล้ง 
หวังไม่ให้ได้เข้าท่ีดิน หวังจะให้ชาวบ้านเสียสิทธิการครอบครองท่ีดิน แต่ชาวบ้าน ขออนุญาต
เอ่ยชื่อ อย่างคุณกาญจนา สามล สู้ไม่ถอย ไล่วันนี้พรุ่งนี้มาใหม่จนทหารไทยชุดสีเขียว 
ใจสีเทาเอือมระอาหมดปัญญา จะเอาอย่างไรดี ก็เลยมีความคิดชั่ว ๆ ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี
ไปสอบสวนดูว่าชั่วจริงหรือไม่จริง ชั่วมากชั่วน้อยแล้วมารายงานด้วย รวมหัวกับ ตชด. เขมร
กดดันชาวบ้าน ไล่อย่างไรก็ไม่ไป เขมร พวกเอ็งบ้างสิไปขู่มันหน่อย ขอภาพท่ี ๔ ครับ จึงเกิด
เหตุการณ์ ตชด. เขมรบุกข้ามเส้นเอ็มโอยู (MOU) เข้ามาบนผืนแผ่นดินไทย ข่มขู่ขับไล่ 
คนไทยออกจากท่ีดิน อ้างเป็นท่ีดินเขมร ตามภาพท่านประธานจะเห็นว่ามากันเป็นฝูง  



๔๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๒๓/๒ 
 
ทหารไทยหายหัวกันไปไหนหมด ไม่ทราบ ผมก็ไม่ทราบไปไหนกันหมด แต่ว่าป้อมยามทหาร
อยู่หน้าท่ีดินใกล้ ๆ คุณกาญจนาก็วิ่งไปเรียกทหารมาช่วยไล่เขมร ขอคลิป (Clip) ครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ทีเขมร 
มันขึ้นมาท าไมไม่มาไล่มันเล่า ชาวบ้านเขาสงสัย แต่พอบอกว่ามันอ้างว่าท่ีนี่คือแผ่นดินเขมร 
เท่านั้นแหละ ทหารไทยใจสีเทาก็เห็นด้วยรับลูกทันที ก็บอกแล้วว่าห้ามเข้า เป็นพื้นท่ีระหว่าง 
ปักปันเขตแดนเข้าไม่ได้ ห้ามใช้เลื่อยยนต์ ห้ามใช้รถไถ ห้ามท าเสียงดัง ไม่อย่างนั้นต่อไป 
จะไม่ให้เข้า ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๒๔/๑ 
 
ท่านประธานครับ เข้าไปถูกไล่ออก เข้าไปถูกไล่ออก แล้วท่านนายกรัฐมนตรีล่ะ เมื่อไร  
ท่านจะถูกไล่ออกจากบ้านหลวงบ้าง บ้านในกรมทหาร ของชาวบ้านเขามีเอกสารสิทธิถูกต้อง 
ของท่านนายกรัฐมนตรีล่ะมีไหม เอกสารสิทธิมีไหม สาเหตุท่ีทหารไทยชุดสีเขียวใจสีเทา
พยายามกีดกั้นชาวบ้านไม่ให้เข้าท่ีท ากินเพราะอะไร มันต้องมีสาเหตุ ท่านประธานทราบไหม 
เพราะเกรงจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของกระบวนการค้าของเถื่อน ไม่ใช่ของประเทศ ไม่ใช่ 
ของกระบวนการค้าของเถื่อน ขอภาพท่ี ๖ ครับ เป็นภาพนี้ท่านประธาน ท้ายท่ีสุดในวันนั้น
ผมได้น าคลิปวีดิโอ (Clip Video) ของกระบวนการค้าของเถื่อนภายใต้กฎอัยการศึกชั่วโคตร 
ท่ีไม่มีหน่วยงานไหนกล้าเข้าไปยุ่ง พอฟ้ามืดก็เริ่มขนถ่ายสินค้า ขบวนรถกระบะหลังคาขาว 
ลักษณะแบบเหมือนกันทุกคันประมาณ ๒๐ คัน วิ่งสวนไปสวนมา ขอคลิป (Clip) ท่ี ๗ ครับ 
ผมตัดสั้นท่ีสุดเพื่อไม่ให้เสียเวลาสภา 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นี่คันท่ี ๒ ไปแล้วนะครับ คันท่ี ๓ 
ติด ๆ กัน ใน ๑ นาทีบางทีมา ๒ คัน ทุกคันจะเหมือนกันเป็นกระบะหลังคาขาวเหมือนกัน 
ผมไปถ่ายเอง คันท่ี ๔ คันท่ี ๕ วิ่งผ่านไปในเวลาไม่กี่นาที ผมจ าเป็นต้องเปลี่ยนท่ีไปเรื่อย ๆ 
นี่หลบกล้องนิดหนึ่งคนในรถ มาแล้ว ๑ คัน สวนอีก ๑ คัน ท่านประธานครับ ท้ังหมดนี้ก็โดย
ความตั้งใจว่าอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาและน าไปแก้ไขช่วยเหลือ
ชาวบ้านเขาเดือดร้อน แต่ท่านประธานครับ ผ่านไป ๗ เดือน ถึงวันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้า ทหารไทย
ไม่คืบหน้า เขมรคืบหน้า ได้คืบเอาศอกได้กระบอกเอากะลาขอใหญ่หน่อย เหิมเกริมมากขึ้น 
วันนี้จ าเป็นจะต้องมาพูดกับท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ขอภาพท่ี ๘ ครับ วันนี้อยากจะพูด
กับท่านนายกรัฐมนตรีว่าเกิดอะไรขึ้น และท่านจะแก้ไขหรือไม่ จะแก้ไขอย่างไร ประชาชน 
เขารอฟังอยู่ ก่อนอื่นมาดูเหตุแห่งปัญหากันก่อนนะครับ ขอภาพต่อไปเลยครับ  
   (นายสายัณห์ ยุติธรรม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านวิรัตน์เดี๋ยวนะครับ 
มีผู้ประท้วง เชิญเลยครับ  
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม สายัณห์ ยุติธรรม ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกท่านนี้ครับ วันนี้อภิปราย 
 



๔๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๒๔/๒ 
 
นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ ผมอยากจะอ่านให้พวกคณะฝ่ายค้านเข้าใจว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เสียเวลาเปล่า ๆ ผมก าลังถาม
นายกรัฐมนตรีอยู่ตามมาตรา ๑๕๒ อย่าเสียเวลาเลย 
   นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  ของจ านวนสมาชิกที่มีอยู่ท้ังหมด
จะเข้าชื่อเพื่อเสนอญัตติเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหา 
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ อันนี้เรื่องแรกท่ีญัตติวันนี้ครับ  ๒. ข้อบังคับการประชุม 
ท่ีผมจะประท้วงท่านประธานครับ คือสมาชิกท่านนี้ท่ีเอารูปขึ้นมา ฉายมา ๓ รอบแล้ว  
หนังเก่า ท่านประธานจ าได้ไหมอภิปรายครั้งท่ีแล้วก็ เอาอันนี้ วันนี้ก็มาอีก ผมอยากให้ 
ท่านประธานวินิจฉัยว่าหนังนี้ฉายได้กี่รอบ ฉายของเก่า พูดวกไปวนมาและพูดไปกระทบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณสายัณห์ครับ เวลาท่ีใช้
ไปท้ังหมดเขาจะมาหักจากรัฐบาลนะครับ เพราะมีเวลาอยู่ ๘ ชั่วโมง เมื่อเช้าก็ก าลัง 
จะขอเพิ่มซึ่งคงจะท าได้ยาก เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาโดยไม่จ าเป็นเลยครับ เพราะว่ายังอยู่
ในประเด็นเรื่องท่ีซักถาม ยังซักถามอยู่ครับ ถ้าจะเตือนบ้างก็ตรงท่ีว่าถ้าเอ่ยต่างประเทศ 
ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับ เอ่ยชื่อประเทศต่างประเทศแล้วอย่าไปเหมาอะไรท่ีเรามองว่า  
ในกลุ่มคนต้องแยกให้ออกว่ากลุ่มคนดีคนไม่ดีอย่างท่ีสมาชิกพูดมันก็มีอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น
อย่าไปเหมา ขอเชิญต่อครับ 
 
                  - ๒๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๒๕/๑ 
 
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบขอบคุณท่านประธานครับ 
เดี๋ยวท่านนายกชี้แจงได้ดีไม่ดี ถ้าท่านประธานพิมพ์ค าว่าป่าไร่ลงในกูเกิลแมป (Google 
Map) แผนท่ีกูเกิล (Google) ก็จะขึ้นภาพนี้ขึ้นมา ในวงรอบขาวแดงแสดงอาณาเขตของ
ต าบลป่าไร่ ท่านประธานจะสังเกตเห็นว่าเส้นสีแดงผ่าจากบนลงล่างมาคือเส้นเอ็มโอยู ๔๓ 
(MOU43) อยู่ในแผ่นดินไทยซึ่งเข้าไปในแผ่นดินเขมร นี่เท่ากับเราเสียให้เขมรไปบางส่วนแล้ว 
ไทย-กัมพูชาได้ท าข้อตกลงร่วมกันก่อนการปักปันเขตแดนจะเสร็จสิ้น ท้ัง ๒ ฝ่าย 
ห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชายแดน ห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ท่านประธานดู
ท่านนายกดู ดู ดูมันท า เขมรสร้างหมู่บ้านติดเส้นเอ็มโอยู (MOU) สร้างถนนติดเอ็มโอยู 
(MOU) ท่านนายกท่านว่าอย่างนี้ผิดไหม ผิดไหมต้องถามท่านนายกนะครับ ผิดหรือไม่ผิด 
นี่เท่ากับว่าพื้นท่ีตรงป่าไร่ตรงนี้เป็นของเขมรไปเรียบร้อย เรียบร้อยโรงเรียนขแมร์ไปแล้ว 
ไม่ต้องไปทวง เรียบร้อยโดยปริยาย ส่วนฝ่ังไทยสวยสดเขียวขจีท่านประธานเห็นไหม สวยสด
เขียวขจี เพื่อชาติและประชาชน ห้ามเข้า ประชาชนห้ามเข้า เพื่อชาติประชาชนเข้าไม่ได้ 
เขมรเข้าได้ จะสร้างอะไรสร้างไป คนไทยเข้าไม่ได้ บ้านเรือนเขมรเต็มตลอดลงมาจนจรด
ศุลกากรท้ัง ๒ ประเทศ ท่านประธานมองไปสีส้มใหญ่ ๆ นั่นด่านกัมพูชาติดเอ็มโอยู (MOU) 
ข้างบนเล็ก ๆ ประเทศไทยใหญ่เสียเปล่า นิดเดียวด่านคลองลึกห่างครึ่งกิโลเมตร ถามจริง ๆ 
คนไทยโง่กว่าเขมรจริง ๆ หรือ ถึงไม่รู้ ถามจริง ผมไม่เข้าใจ ท าอย่างนี้เท่ากับเรายอม 
เสียอธิปไตยให้เขาไปแล้วไม่รู้หรือ ผมไม่เชื่อว่าท่านนายกไม่รู้ ท่านฉลาดจะตายไป  
ในกรรมาธิการ ป.ป.ช. จึงได้เชิญทหารมาชี้แจงข้อเท็จจริงถามเร่ืองนี้ ได้ค าชี้แจงว่าทหารเอง 
ไม่ได้นิ่งเฉย ทุกครั้งท่ีมีการรุกล้ าก็ส่งหนังสือประท้วงทุกครั้งส่งมาโดยตลอดทุกครั้ง 
จะบ้าตายท่านประธาน ฟังแล้วเป็นอย่างไร ช่างฉลาดแท้ทหารไทยหรือว่าคนไทยโง่ อยากจะ
หัวเราะก๊ากส่งหนังสือประท้วงทุกครั้ง นี่ประท้วงมาจนทุกวันนี้ยังประท้วงอยู่ตลอด  
ผมเชื่อว่าท่านนายกไม่น่าจะข าออก เขาสร้างมาขนาดนี้แล้วยังจะประท้วงไปเรื่อย ๆ ต่อไป
งบซื้ออาวุธไม่ต้องซื้อแล้ว ไปซื้อกระดาษ ปากกาแทน เขาจะต่ออายุอีก ๓๐ ปีป่าสงวน  
เตรียมกระดาษไว้เยอะ ๆ แล้วกันท่านนายก ท่านประธานครับ คิดว่าท าไมไทยเราต้องยอม
กัมพูชาท าผิดเอ็มโอยู (MOU) ได้มากขนาดนี้ มันต้องมีเหตุผลสินะ ท่านนายกท่านว่าไหม  
แล้วมันเพราะอะไร สื่อท้องถิ่นกัมพูชาแฉเองมีการขนของเถื่อนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
ชัด ๆ หลักฐานชัด ๆ ไม่ต้องบอกว่าของเรา ของเขาก็บอก เพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงว่าไม่มี 



๕๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๒๕/๒ 
 
มีแน่ เมื่อมีก็ต้องมีผลประโยชน์ เมื่อมีผลประโยชน์มันก็ต้องมีอะไรแอบแฝงข้างใน ซึ่ งผมเอง 
ก็ได้บอกท่านนายกไปแล้ว ในวันอภิปรายวันท่ี ๒๑ ผมก็บอกท่านไปแล้ว วันนี้มาทวง 
การบ้านท่าน หลังจากนั้นวันท่ี ๙ สิงหาคม ผมกับคุณวีระ สมความคิด ก็เดินทางไปสระแก้ว
ไปท่ีนี่  คุณวีระได้สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกองทัพจับกุมทหารท่ีพัวพันการทุจริต 
ค้าของเถื่อน โดยยึดหลักฐานของทหารตรงนี้ ได้ว่าเป็นทองค าถึงร้อยกว่าล้านบาท 
ร้อยกว่าล้านบาทและขอให้ทางทหารชี้แจง ท าไมสอบแล้วท าไมไม่ด าเนินคดีอาญา ท าไม
ช่วยกันปิด ๆ บัง ๆ ท าไมเพียงสั่งย้ายแค่ประจ า ๐๐๗ ท าไมลงโทษแค่วินัยทหาร 
ท่านประธานฟัง สั้น ๆ ครับ ขอเสียงครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 

- ๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     วีรุทัย ๒๖/๑ 
 
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  มันจะกลัวอะไรกันนักถึงไม่เปิดเสียง  
ชาวบ้านเขาต้องฟังเขาถึงจะรู้ ท่านประธานครับ ท่ีตัดเสียงผมไปหน่อยหนึ่งในคลิป (Clip) 
ท่านประธานคงได้ยินแล้วว่ารองผู้การกรมยืนยันกับนักข่าวว่าถนนศรีเพ็ญนี้ผ่านได้สิ ผ่านได้ 
เดี๋ยวเชิญท่านประธานไปดู ดูสิท่านประธานจะผ่านได้หรือไม่ได้ ผ่านไม่ได้ผมไปมาแล้ว 
ผ่านไม่ได้ ผมอยากเห็นชุมชนเขมรกับตาผมจึงขอให้ชาวบ้านน าทางผมเดินไปตามทาง 
เส้นภูเขาเหลืองนี้ทางบนทางขวามือ เดินตามนั้นไปจนถึงชายแดนฝั่งเขมรตามท่ีชาวบ้าน 
พูดให้ฟัง เส้นทางนี้คือเส้นทางล าเลียงคนเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งรอข้ามแดนอยู่ท่ีจุดพักคน
ลักลอบเข้าเมืองนั่นแหละ ห่างกันประมาณ ๘๐๐ เมตร คนจะเข้ามาต้องมาพักรวม ๆ กันไว้ท่ีนี่
รอจนครบได้เวลาแล้วค่อยเดินออกมาพร้อมกันทีเดียว เห็นบ้านเขมรแล้วครับ ห่างประมาณ 
๕๐ เมตร ทหารเข้ามาห้ามไม่ให้เดินออก ผมเห็นหมู่บ้านกัมพูชาอยู่ห่าง ๑๐ เมตร ทหาร 
รีบวิ่งเข้ามาห้ามผมขวางผมบอกเพื่อความปลอดภัยของผมห้ามไปต่อ ท่านประธานท่านว่า
มันมีอะไรลึกลับไหม ท าไมถึงไปต่อไม่ได้ ท าไมทางนั้นข้ามมาทางเราได้เดินมาถึงถนนศรีเพ็ญได้ 
ท าไมผมเดินไปยังไม่ถึงเลย ทหารก็ห้ามผมไม่ให้ไปกลัวผมจะเห็นอะไรหรือ ท่านประธานว่า
มันลึกลับไหม ผมก็ได้สรุปในวันนั้นว่าเอกสารสิทธิท่ีจะรังวัดออกโฉนดท่ีดินของชาวบ้าน 
ทุกหน่วยงานรับว่าถูกต้องหมด ผมก็เลยจะกลับกรุงเทพฯ ก็เลยฝากชาวบ้าน ฝากหน่วยงาน
ราชการว่าช่วยเห็นใจชาวบ้านแล้วออกโฉนดให้ด้วยเถอะ แล้วผมกับคุณวีระก็กลับกรุงเทพฯ 
แต่ท่านประธานครับ ฝ่ายพลเรือนบอกถูกต้องหมดฝ่ายทหารบอกได้หมด ปัญหาไม่ได้อยู่ท่ี
ทหาร ไม่ใช่ทหาร คุณกาญจนาก็เลยไปท่ีดินท าเรื่องรังวัดขอออกโฉนดท่ีดินไปถึงท่ีดิน ท่ีดิน
บอกต้องให้ทหารอนุญาตเพราะอยู่ในเขตทหาร ไปหาทหารทหารบอกไม่เกี่ยวกับทหาร 
ไม่เกี่ยว ไปขออ าเภอ ไปอ าเภออ าเภอบอกว่าต้องไปป่าไม้รับรอง ไปป่าไม้ป่าไม้บอกรับรอง
มาแล้วให้ไปท่ีดินเลย ท่ีดินบอกต้องไปหาทหาร ท่านนายกน่าจะส่งไปเตะฟุตบอล เล้ียงลูก 
เก่งมาก หลบหลีกเก่งไม่เสียบอลเลยท่านนายกเยี่ยม ท้ังหมดนี้ใช้เวลาถึง ๗ เดือน ตั้งแต่มา
ร้องเรียนกับท่านเสรีพิศุทธ์ท่ีพรรคเสรีรวมไทยจนวันนี้ผ่านมา ๗ เดือน ราษฎรไทยถูกกลั่นแกล้ง
มาโดยตลอด จนสุดท้ายมาถึงขั้นตอนท าเรื่องขอรังวัดท่ีดิน แต่พอเขมรรู้ว่าจะรังวัดท่ีดิน 
เกิดอะไรขึ้น ขอคลิป (Clip) ครับ 
 

- ๒๗/๑ 



๕๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๒๗/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
   นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เขียว ๆ นั้นท่านประธาน เข้ามา
ในท่ีดินแผ่นดินไทย แผ่นดินไทยท่ีทหารดูแลอยู่ ท่านประธานไม่ได้ยินเสียงปืนหรอกครับ 
ไม่ได้ยินแน่นอนเพราะว่าพอมันยิงทุกคนก็ต้องวิ่งหนี ถูกไหมท่านประธาน ทุกคนวิ่งหนีหมด 
พอตั้งหลักได้ก็หันมาถ่ายวิดีโอคลิป (Video Clip) นี้ นี่เป็นเหตุการณ์วันท่ี ๑๔ มกราคม 
ท่านประธานจะเห็นว่าครั้งนี้เหิมเกริมมาก หนักเข้าไปอีกไล่ยิงคนไทยจุดประสงค์เพื่อ
ต้องการจะข่มขู่เจ้าของท่ีดินไม่ให้รังวัดท่ีดิน เย้ยกฎหมายไทยเป็นแค่กระดาษเช็ดก้นในมือ
ทหารหาร หารนี้หารสองเขมรครึ่งไทยครึ่งหารกัน พฤติกรรมมันบอก อย่าบอกว่าไม่ใช่ 
ท่านนายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบดูว่าใช่หรือไม่ใช่ กรุณาไปตรวจสอบด้วย แล้วมาแจ้ง 
สภาด้วย กรมทหารพรานท่ี ๑๓ อยู่ใกล้ ๆ ชาวบ้านออกไปบอกทหาร ๆ มาช่วยด้วย ๆ 
หากศัตรูรุกมาข้าอาสาฟันฝ่ารักษาถิ่น เพลงเพราะ แต่ท่านนายกรัฐมนตรีอย่าเพราะแต่เพลง 
ขอคลิป (Clip) ท่ี ๒๐ คลิปท่ีมีปัญหา ขอเสียงด้วยครับ มันจะเปิดเสียงไม่ได้เพราะอะไรล่ะ 
ชาวบ้านเขาด่าทหารให้ฟัง ต้องฟัง 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านวิรัตน์ครับ ผมได้
สอบถามเจ้าหน้าท่ีแล้วครับ เขาอนุญาตท่ีขอมาท้ังหมด ยกเว้นคลิป (Clip) ล าดับท่ี ๒๑  
ท่ีไม่เปิดเสียงเพราะมีถ้อยค าหยาบคาย  
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็แล้วแต่ท่านประธานจะวินิจฉัย 
ผมฟังแล้วไม่หยาบคาย ท่ีหยาบคายผมตัดออกไปแล้ว เป็นค าพูดตรงไปตรงมาต่อทหาร 
ว่าทหารท าไมถึงท าอยา่งนั้น 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   ท่านวิรัตน์ครับ ค าวินิจฉัย
ท่ีท่านรองประธานท่านส่งมาผมได้เห็นแล้วก็เห็นด้วยครับ เชิญต่อครับ  
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็จะขอบพระคุณท่านประธาน 
ท่ีกรุณาบอกว่ามันไม่สมควร ซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ผมคิดภาพวาดท่านประธานไปอีก
อย่างหนึ่ง ก็ข้ามไป ชาวบ้านเขาด่าทหารว่าท าไมไม่ไปไล่เขมร มีก าลังอยู่มากขนาดนี้มายืน
กั้นชาวบ้าน ปิดชาวบ้านไม่ให้เข้าพื้นท่ี มาปิดท าไม ก าลังขนาดนี้ไปปิดเขมรก็ได้ท าไมไม่ท า 
มันน่าอายจริง ๆ คล้องแขนกันอย่างแน่นเลยไม่ให้เข้าท่ีดิน หากศัตรูจู่ ๆ จะยกมาข้าอาสา
ฟันฝ่ารักษาถิ่น มันจะรักษาอะไร ห้ามคนไทยเข้าท่ีดินไปห้ามเขมรโน่นท่านนายกรัฐมนตรี 



๕๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๒๗/๒ 
 
น่ าอายจริ ง  ๆ  หรื อว่ า ท่ านหน้ า ไม่ อาย  ตกลงจะ เอาน่ าอายหรือหน้ า ไม่ อ ายดี 
ท่านนายกรัฐมนตรีเลือกเอาแล้วกัน แปลก น้อง ๆ ทหารเขาถูกฝึกมาท าหน้าท่ี ท่ีควรด่า 
เป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคท่ี ๑ นั่น หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ หรือไม่ 
ก็นายกรัฐมนตรีท่ีนั่งอยู่ตรงนี้ คนนี้ ด่าเลย ไม่มีปัญญาก็ลาออกไป ออกไป ออกไป ด่าสุภาพ ๆ 
อย่างนี้ก็พอ ทหารเขารับค าสั่งมา ชั้นผู้น้อยเขาไม่รู้เรื่อง ท่านประธานทหารหาญหารครึ่ง 
หมดปัญญากับชาวบ้าน สุดท้ายอนุญาตให้เข้าท าการรังวัดท่ีดินได้ ชาวบ้านก็เลยขอร้องผม
กับคุณวีระบอกว่าให้ไปช่วยหน่อย เพราะกลัวว่าจะมีปัญหาเดี๋ยวรังวัดไม่ได้ -------------------- 
 
                  - ๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          สุพิชชาย์ ๒๘/๑ 
 
วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ไม่มีกี่วันนี้เอง ผมวิ่งไปท่ีพื้นท่ี วันท่ีรังวัด ผมไปถึงก็เจอไม้กั้นปิดถนน 
ศรีเพ็ญ ไปถึงก็เจอปิดถนนศรีเพ็ญไม่ให้เข้า ใครบอกว่าถนนศรีเพ็ญเข้าได้ เข้าไม่ได้ 
ผมก็ถามทหาร เข้าไม่ได้ครับ ท าไมเข้าไม่ได้ เงียบไม่พูด ท าไมถึงเข้าไม่ได้ ไม่ทราบครับ 
ท าตามค าสั่งครับ พูดอยู่ไม่กี่ค า ถึงว่าท าไมท่านนายกรัฐมนตรีขี้หงุดหงิด เพิ่งเข้าใจ 
ผมก็หงุดหงิดนะครับ สุดท้ายก็อนุญาตให้เข้าเฉพาะผู้ท่ีเกี่ยวข้อง วิรัตน์ วีระห้ามเข้า ถ้าเข้า
จะไม่ให้รังวัดท่ีดิน ห้ามเข้า สุดท้ายวิรัตน์ วีระต้องอยู่ข้างนอกรอเพื่อให้การรังวัดท่ีดิน 
ด าเนินต่อไป เข้าไปก็เจอภาพนี้ท่านประธาน เดาไม่ยากจริง ๆ ด้วยความบังเอิญ ถนนก็ปิด 
คนนอกก็ห้ามเข้า มันบังเอิญขนาดนั้น เขมรก็มามันรู้ด้วยว่าวันนี้จะรังวัดที่ดิน มันมีสายบอก 
พวกนี้หูทิพย์ตาทิพย์ แปลกไหม แปลก ไม่ยอมให้วิรัตน์ วีระเข้ามันเพราะเหตุนี้เอง เอาเขมร 
ขแมร์มาเตรียมไว้ ๕๐ คนรอ ข่มขู่ชาวบ้าน ถ้าผมเข้าไปได้ รู้กัน ผมไม่ยอมหรอก ใช่ไหม 
ท่านนายก ท่านอาจจะยอม แต่ผมไม่ยอม ทหารหาญหารครึ่ง เล่นละครตบตาชาวบ้าน ซูเอี๋ย
กับทหารเขมร อันนี้อยากจะเรียนถามท่านนายกจริง ๆ เพราะท่านเคยคุมก าลังท่ีนั่น 
ผมอยากถามท่านนายกว่าทหารเขมร ๕๐ คนยืนกันเต็มไปหมดเลย ทหารไทย ๒-๓ คน 
ช่างกล้าหาญจริง ๆ กล้าเข้าไปอย่างนี้ มันเล่นละครตบตากันหรือเปล่าท่านประธาน แต่ผมว่า
เล่นเก่งนะ ขอภาพท่ี ๒๓ ครับ สุภาษิตไทย เลี้ยงเสียข้าวสุก สุภาษิตจีน เลี้ยงทหารพันวัน 
ใช้งานวันเดียว งานของทหารคือการออกรบไม่ใช่ตีกอล์ฟ วันธรรมดาตีกอล์ฟ งานของทหาร
คือการออกรบ ต้องพร้อมพลีชีพเพื่อชาติ ยอมตาย ถ้ากลัวก็เลี้ยงเสียข้าวสุก เขาเลี้ยงพันวัน
เพื่อให้ท่านไปออกรบวันเดียว เข้าใจไหมทหารท้ังหลาย เขมรมันบุกมาทีเดียว ๕๐ คน 
ผมก็ไม่เห็นมันส่งหนังสือมาประท้วงไทยเลย แล้วเราส่งอยู่นั่นแหละประท้วง แล้วมันส่งมา
บ้างหรือเปล่า เขาก็ไม่ได้ส่งหนังสือมาประท้วงไทยเลย ก็อยากเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรี
เหมือนกันว่าตอนท่านคุมก าลังท่ีนั่น ท่านเคยบุกข้ามไปไหมตอนเขมรเขาสร้าง ก่อสร้างเยอะ ๆ 
ท่านเคยข้ามไปไหม เขาสร้างติดเอ็มโอยู (MOU) ท่านเคยข้ามไปไหม แต่ผมว่าถ้าเคยก็คง 
ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างวันนี้หรอกครับ ท่านนายกครับ ท่ีพูดมานี้ก็อยากให้ท่านชี้แจงให้ทราบ 
ภาพท่ี ๒๔ กองก าลังเขมรน าก าลังบุกเข้ามาในแผ่นดินไทยโดยผิดกฎหมาย ใช้ก าลังข่มขู่
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท่ีดินไทย ทหารมีอ านาจหน้าท่ีในการดูแลรักษา
อธิปไตย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรไทย ได้พบเห็นการกระท า
ความผิดซึ่งหน้า แต่กลับไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีในการดูแลรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ  



๕๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          สุพิชชาย์ ๒๘/๒ 
 
และประชาชน ผมพูดมาท้ังหมดนี้เป็นข้อกล่าวหาท่ีคุณวีระเข้าแจ้งความด าเนินคดีกับ
เจ้าหน้าท่ีกรมทหารพราน กรมท่ี ๑๓ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ แจ้งความไว้แล้วและจะต้องเอาให้ถึงท่ีสุด ท่านประธานครับ ไปดูช่องทาง 
การท ามาหากินในพื้นท่ีความดูแลของกองทัพทหารหาญหารสอง เขมรครึ่ง ไทยครึ่ง คลิป 
(Clip) ต่อไปเลยครับ ขอเสียงด้วยครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 

 
 - ๒๙/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๒๙/๑ 
 
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่ีได้ฟังเป็นข้อมูลคนในพื้นท่ี 
ท่ีให้กระผมมา ผมจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนหญิงชาย ชายหญิง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบ
เพื่อให้เป็นความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลผม ตั้งแต่ผมเปิดโปงธุรกิจสีเทาของกระบวนการ 
ค้าของเถื่อนในความดูแลของทหาร หลังจากนั้นขบวนรถกระบะหลังคาขาวก็ไม่มีแล้ว 
ตั้งแต่วันนั้นเลิกใช้ เปลี่ยนไปใช้รถพ่วงข้างแทน แต่ว่าผมก็ไม่มีเวลาไปถ่าย ไปถ่ายเดี๋ยวมันยิงเอา 
ขอภาพต่อไปเลยครับ ถ้าดูจากต าแหน่งในกูเกิลแมป (Google Map) ผมจะโชว์ (Show)  
ให้ท่านประธานดู เห็นนั่นบิ๊กซี (Big C) หลังคาขาวแดงนั่นนับไปนับมา ๒๘ หลังพอดี 
ต าแหน่งอยู่ตรงนี้ ฝากท่านนายกรัฐมนตรีไปดูด้วยว่าจะใช่หรือไม่ใช่  อย่างไรก็ไปดูและ
พิจารณาดูนะครับ ภาพต่อไปเลยครับ เวลาใกล้หมดก็จะสรุป หลังสงครามในกัมพูชาสงบลง 
ซึ่งท่ีจริงไม่เกี่ยวกับไทยเลย ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย กัมพูชาก็เก็บอาวุธ วางปืน พัฒนาประเทศ 
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ถอนทหารออกจากชายแดน ให้ ตชด. ต ารวจตระเวนชายแดน 
เขาเข้าไปดูแลหน้าท่ีแทนทหาร ส่วนประเทศไทยทหารยังคงอยากจะมีอ านาจ อยากให้
ประเทศอยู่ในภาวะสงครามตลอดไป จะได้มีอ านาจตลอดไป เขมรสร้างตึก สร้างชุมชน  
ท่านประธานว่าใครได้ประโยชน์ พี่น้องประชาชนว่าใครได้ประโยชน์ ประชาชนเขาได้
ประโยชน์ใช่หรือไม่ ท่านนายกรัฐมนตรี ใช่หรือไม่ แต่ทหารไทยเช่าท่ีป่า ๓๐ ปีประกาศใช้ 
กฎอัยการศึกคิดว่าจะชั่วคราวกลายเป็นชั่วโคตรถึงป่านนี้ยังไม่ยอมยกเลิก จะเอาทหารเป็น
เจ้าของท่ี ใครได้ประโยชน์ ทหารได้ประโยชน์ ใช่หรือไม่ ท่านนายกรัฐมนตรียกนิ้วให้ 
ทหารไทยฉลาดจริง ๆ ฉลาดล้ าลึก ฉลาดกว่าเขมรเยอะ ฉลาดกว่าเยอะ ตอนนี้ท าสัญญา 
เช่าป่าสงวนออกไปอีก ๓๐ ปี มีกฎอัยการศึกชั่วโคตรแล้ว ยังมีสัญญาชั่วโคตรอีก กินกัน 
ชั่วโคตร สืบต่อรุ่น ๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องบูรพาพยัคฆ์ ไม่ทราบท่านนายกรัฐมนตรีเป็นรุ่นพี่ 
หรือเปล่า ตอบมาก็ดี ส่วนชาวบ้านเข้าท่ีดินไม่ได้ก็สืบต่อรุ่น ๆ ไปเหมือนกัน พ่อเข้าไม่ได้  
วันนี้ลูกก็เข้าไม่ได้ วันหน้าหลานก็เข้าไม่ได้ สืบต่อรุ่นต่อไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นสุดท้าย 
ก็เท่ากับว่าเราปล่อยให้เขมรครอบครองท่ีดินพิพาทไปเรียบร้อยโรงเรียนขแมร์ไปหมด  
ส่วนแผ่นดินไทย หมู่บ้านคนไทยเป็นแผ่นดินเขมร หมู่บ้านขแมร์ไปหมดแล้ว ภาพต่อไปครับ 
บิ๊กตู่ลั่นตัวเองไม่ทุจริตเชิงนโยบาย ห้ามทุจริตเชิงนโยบายเด็ดขาด ขอยืม ไม่ทราบสภา 
มีกระโถนไหม ขอยืมหน่อยอยากอ้วก ท้ังหมดนี้ทุจริตตั้งแต่เชิงนโยบายจนเชิงตะกอนเลย 
สงครามไม่มี จะต่อสัญญาเช่า ๓๐ ปีท าไมกีดกันชาวบ้านไม่ให้เข้าท่ีดินท ากิน คงไว้ซึ่ง 



๕๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๒๙/๒ 
 
กฎอัยการศึกเพื่อให้ตัวเองมีอ านาจ ส่งเสริมขบวนการการค้าสิ่งผิดกฎหมายชายแดน 
ค าโบราณว่าหัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก ก็เป็นธรรมดามาก ๆ เลย ถ้าเราไม่โกงเราจะยอมให้  
คนอื่นโกงต่อหน้าเราไหม เห็นผู้ใต้บังคับบัญชาโกงเราจะยอมปล่อยให้โกงไปเรื่อย ๆ ไหม 
ไม่หรอกท่านประธาน ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           พรเทพ ๓๐/๑ 
 
ท่านนายกรัฐมนตรีว่าไม่หรอก เป็นไปไม่ได้ต้องจัดการสิ แต่ถ้าท าเฉย ๆ ฟันธง ร่วมด้วย รู้ด้วย  
รับด้วย อย่าวางบนโต๊ะน่าเกลียด ใต้โต๊ะ ไปหลังบ้าน คอยอยู่หลังบ้านโน่น ใช่ไหม หรือไม่ 
ก็อีกกรณีหนึ่ง ท ามาก่อนเหมือนกัน กินอิ่มก็แบ่งเหลือคนอื่นบ้าง ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ 
รู้ ๆ กันอยู่ ท่านประธานดูอย่างประเทศจีนเขา ผู้น าเขานิ่ง ขรึม ไม่ขี้โวย ไม่ยิ้มหัว ไม่เลิฟยู 
(Love you) หัวไม่ส่าย ถ้าใครโกงเขาจัดการเด็ดขาดเอาจริงหมด เพราะฉะนั้นแนะน า 
ท่านนายกรัฐมนตรีต้องเอาจริงเอาจัง หัวต้องนิ่ง ท่านนายกรัฐมนตรีหัวต้องนิ่งไม่ส่าย  
แล้วเชิญท่านแม่ทัพมา มาดูให้แน่ชัด หัวท่านแม่ทัพส่ายหรือไม่ส่าย ส่ายไหม ส่วนท่านแม่ทัพ
จะไปดูหัวลูกน้องต่อเป็นทอด ๆ ต่อ ๆ ไป ก็ฝากไปดูด้วย ก็ฝากความหวังไว้ท้ัง ๒ ท่านนี้ 
ช่วยไปดูด้วย ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีและพี่น้องประชาชนกรุณาคิดตามผม 
จินตนาการนะครับ สมมุติว่าตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้า ทหารถอนก าลังเข้ากรมกองท่ีตั้งหมด รอค าสั่ง
เมื่อเกิดสงครามค่อยออกมา ต ารวจตระเวนชายแดนเข้าตระเวนชายแดนแทนทหาร  
ต ารวจพื้นท่ีเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแทนทหาร การค้าการขายชายแดนก็ด าเนินกันไป 
ไม่มีทหารแล้วศุลกากรก็ เข้ามาท าหน้าท่ี ตรวจเจอสิ่ งผิดกฎหมายก็จับปรับกันไป  
ตลาดการค้าการขายก็ค้าขายกันไป ชาวบ้านก็เข้าท่ีดินตัวเองหมดทุกแปลง ท าไร่ท านา 
ปลูกบ้านเต็มพื้นท่ีเหมือนเขมร เราไม่เสียดินแดนเพิ่มเติมอีกแล้ว เราสร้างพื้นท่ีเต็มแล้ว 
ทุกท่านว่าดีไหม หยุดอ้างความมั่นคง มุ่งสู่ความมั่งคั่ง ท่านว่าดีไหม ถ้าท าเช่นนี้ก็เรียบร้อย
โรงเรียนไทย ไม่ใช่คอยดูแต่เรียบร้อยโรงเรียนขแมร์อยู่นั่น แต่ว่าถ้าทหารหัวหดกลัวสงคราม 
ผมว่าก็จ้างยามองค์การทหารผ่านศึกดีกว่า อย่างน้อยก็ยังบริการประชาชนบ้าง สุดท้าย 
ก่อนจบเรื่องนี้ ขอเรียนสอบถามท่านนายกรัฐมนตรี ท่านมีแผนท่ีจะปฏิรูปกองทัพหรือไม่ 
ท่านเห็นความส าคัญกับการปฏิรูปต ารวจ ภาพไม่น่ารีบขึ้นเลย เสียหมด ท่านเห็นความส าคัญ
กับการปฏิรูปต ารวจเพียงอย่างเดียวอย่างนั้นหรือ แต่แค่เพียงองค์กรต ารวจองค์กรเดียว  
ท่ีท่านเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเสียด้วย ท่านก็ยังไม่สามารถดูแลให้ดีได้ แล้วท่านจะดูแล
องค์กรอื่นให้ดีได้อย่างไร เอาแค่เรือ่งง่าย ๆ ท่านประธานครับ ท่านประธานจะเห็นสถานีต ารวจ
บางโพใหม่ก าลังก่อสร้างอยู่ ตรงข้ามประตูทางเข้าสภาตรงถนนทหาร ไม่ทราบท่านนายก 
นั่งรถผ่าน วิ่งไปวิ่งมาผ่านบ่อย ๆ ท่านสังเกตเห็นหรือไม่นะครับ สน. บางโพใหม่ท่านเสรีพิศุทธ์
เป็นคนประสานให้มาสร้าง ท่ีนี่  ท่านว่าเหมาะสมไหม การมองการณ์อนาคตต่างกับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีขนาดไหน ท่านเสรีพิศุทธ์มองไกลไปถึงโน่นแล้ว อนาคตนั่น ท่านนายก 



๖๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           พรเทพ ๓๐/๒ 
 
ยังมองแค่ไม่พ้นปลายเท้าอยู่เลย ยังอยู่ตรงนี้เลย ขอภาพสุดท้ายขึ้นมาเสียที ส านวนจีน 
เขามองเห็น เขา เรามองเห็นหญ้า เขาเห็นภู เขาแล้ ว  เรายั ง เห็นแค่ต้นหญ้ าอยู่ 
ท่านนายกรัฐมนตรีท าอะไรอย่าคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียว ฉลาดคนเดียว เป็นนายกรัฐมนตรีมา 
๘ ปี จะเป็น ๑๐ ปี ๑๒ ปี แบ่งให้พี่ป้อมบ้างก็ได้ ขณะท่ีคนอื่นมองไกลไปจนเห็นภูเขาแล้ว 
แต่ท่านนายกรัฐมนตรียังเห็นหญ้าอยู่ท่ีปลายเท้าอยู่นี่เลย สุดท้ายผมก็ไม่ทราบว่าองค์กรทหาร
จะหวังพึ่งท่านนายกรัฐมนตรีปฏิรูปได้หรือไม่ แต่ดูไปแล้วน่าจะไม่ได้ ดูไปแล้วต้องรอ 
พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นคนมาปฏิรูปกองทัพในอนาคต คิดว่าอีกไม่นานจากนี ้
 

- ๓๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        อุทัยวรรณ์ ๓๑/๑ 
 
แล้วพี่น้องประชาชนจะชอบไหม ถ้ามีการปฏิรูปกองทัพโดยต ารวจ โดย พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์
พี่น้องประชาชนชอบไหม ชอบก็ส่งเสียงดัง ๆ ชอบ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
วันนี้ก็สิ้นสุดแล้วจากการอภิปราย ท่ีจริงผมมี ๒ เรื่อง อีกเรื่องก็อยากจะถามท่าน 
รองนายกรัฐมนตรีวิษณุในคืนวันแถลงนโยบาย ซึ่งผมถูกเชิญให้ไปคุยเป็นการส่วนตัวกับท่าน 
กับรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โน้มน้าวผมไม่ให้พูดเรื่องนั้น แต่ว่าผมไม่มีเวลาอภิปราย 
ก็ไม่เป็นไร ผมก็แตะไว้นิดหนึ่ง  ถ้าท่านพูดผมก็จะได้ใช้สิทธิต่อไป วันนั้นผมไม่ได้พูด 
เพราะชื่อสุดท้ายจบท่ีผมพอดี ท่านประธานครับ ก็ไม่ใช้สิทธิต่อแล้วครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะไป
พาดพิงถึงท่านประธานด้วยซึ่งก็ไม่อยากจะพาดพิง เพราะด้วยความเคารพต่อท่านประธาน 
กราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่ีกรุณาอยู่รับฟังนะครับ อย่างไรก็ตามผมก็เพียง 
ท าหน้าท่ีของผม ก็เป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลท่าน แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้าน 
ซึ่งผมเองก็ไปพูด ลงไปพื้นท่ีแล้วก็พูดกับเจ้าหน้าท่ีทหารท่ีนั่นหลายครั้งว่าผมไม่ได้มีเจตนา
อะไรเลย อยากให้ชาวบ้านเขาได้ ท่ีดิน เข้าท่ีดินท ากินเท่านั้น ก็กราบขอบพระคุณ 
ท่านนายกรัฐมนตรีและกราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพอย่างสูงครับ 
กราบขอบพระคุณครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านวิรัตน์นะครับ
ขอเรียนย้ าอีกครั้งหนึ่งเรื่องกรณีคลิป (Clip) เสียงนั้น ก็จะมีท่านรองประธานท าหน้าท่ี
ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าท่ี ส่วนข้อความท่ีผมติงไว้ก็คือข้อความท่ีเกี่ยวกับเราเอ่ยชื่อ  
ประเทศอื่นหรือประชาชนอย่าได้ไปเหมานะครับ ถ้ามีคนท่ีมีปัญหาก็ไม่ใช่คนในชาตินั้น 
จะมีปัญหาไปท้ังหมด อันนี้ท่ีเตือนเอาไว้ ต่อไป พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง ท่านขอไว้  
๔๕ นาที ขอเชิญครับ  
   พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน  
ท่ีเคารพ ผม พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคประชาชาติ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมมีข้อซักถามหรือเสนอแนะปัญหา  
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ ซึ่งท่านผู้น าฝ่ายค้านได้สื่อสารในกลุ่มฝ่ายค้านว่าจะเป็นช่วง
ของการกระชากหน้ากากคนดี ในส่วนของผมนั้น เนื่องจากมาตรา ๑๕๒ เป็นมาตรา 
ท่ีต้องการจะสื่อสารไปในรัฐธรรมนูญ ซึ่ งรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับเราจะมีหมวด
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ก็อยู่ในหมวด ๗ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ 



๖๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        อุทัยวรรณ์ ๓๑/๒ 
 
อยู่ในหมวด ๙ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ก็อยู่ในหมวด ๘ ซึ่งรัฐธรรมนูญผมมองว่าเป็นกฎเหล็ก
ท่ีจะต้องการให้คณะรัฐมนตรียึดหลักมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญคืออ านาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชน จึงได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ 
จะแตกต่างกับรัฐธรรมนูญท่ีผ่านมาคือคณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบร่วมกันหมายถึงว่า 
ถ้าตัวนายกรัฐมนตรีไปกระท าผิด ถ้าตัวรัฐมนตรีผู้หนึ่งผู้ใดไปกระท าผิด จะต้องรับผิดชอบ
ร่วมกัน ท่านประธานท่ีเคารพครับ หน้าท่ีของคณะรัฐมนตรีผมสรุปง่าย ๆ ก็คือมีหน้าท่ี
รัฐมนตรีต้องท าอะไร อีกหน้าท่ีหนึ่งคือคณะรัฐมนตรีต้องไม่ท าอะไร คณะรัฐมนตรีต้องท า
อะไรนั้นเราจะพูดไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าคณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย หลักนิติธรรม -------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ไอดา ๓๒/๑ 
 
ท่ีส าคัญก็คือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ และความผาสุกของประชาชนโดยส่วนรวม 
ส าหรับรัฐมนตรีต้องไม่ท าอะไรนั้นมีมากมาย รัฐมนตรีต้องไม่ทุจริต แต่เราได้เขียนว่าต้องมี 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ รัฐมนตรีต้องไม่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
อย่างร้ายแรง ข้อท่ีร้ายแรงก็มีหลายข้อ เช่น ข้อท่ีสมคบกับพวกพ้อง หาผลประโยชน์ส่วนตัว
ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ปฐมบทท่ีผมจะขอตั้งค าถามกับ
คณะรัฐมนตรี อาจจะไปอยู่ในหลายกระทรวง มีอยู่ ๒ ประเด็นใหญ่ ๆ  
  ประเด็นท่ี ๑ ผมจะเร่ิมท่ีการซักถามข้อเท็จจริง กรณีเมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ก่อนจากนี้ไป ๒ ปี ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ จะ ๔ ปีแล้วครับ วันดังกล่าว
คณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบแก้ไขสัญญาโครงการทางด่วนขั้นท่ี ๒ คือทางพิเศษศรีรัช
รวมถึงส่วนดี (D) และสัญญาโครงการทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด ท่ีเรียกว่าทางพิเศษ 
อุดรรัถยา รวม ๒ ฉบับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ การต่อสัญญาทางด่วนดังกล่าว
คณะรัฐมนตรีได้มีการแถลงข่าวเพื่อให้กระชับ ผมอยากจะขออนุญาตเสนอคลิป (Clip) สั้น ๆ 
เพ่ือให้ได้เห็น ขออนุญาตทางสื่อครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 
                 - ๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ประไพพิศ ๓๓/๑ 
 
   พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
เดี๋ยวผมจะชี้หน้ากากคนดีครั้งนี้  ผมมองว่าเป็นการปล้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
เป็นการขโมยเงินหลวง และเป็นการรีดเอาทรัพย์กับประชาชน จากปฐมบทดังกล่าว 
ก็ได้มีกลุ่มประชาชนไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง กลุ่มประชาชนมีท้ังประชาชนผู้ใช้รถ 
ใช้ถนนท่ีสัญจรบนทางด่วน กับกลุ่มประชาชนท่ีก ากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในการไปฟ้องร้องศาลปกครองกลางบอกว่าประชาชนไม่ใช่เป็นผู้เสียหาย เมื่อมีการอุทธรณ์
ไปยังศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ศาลปกครองสูงสุดท่ีกลุ่มประชาชน 
ได้ฟ้องคนจ านวน ๖ คนนั้น คนท่ี ๑ คือคณะรัฐมนตรี ท่ีผมบอกว่าคณะรัฐมนตรีจะต้อง 
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ด้วย คนท่ี ๒ นายกรัฐมนตรี คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
คนท่ี ๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คือนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ สิ่งท่ีศาลปกครอง  
ได้มีค าสั่งรับฟ้องเมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วศาลปกครองยังมีค าวินิจฉัยท่ีผมถือว่า
เป็นค าวินิจฉัยท่ีคณะรัฐมนตรีเมื่อได้รับค าพิพากษาค าสั่งของศาลปกครองแล้วจะต้องหยุด 
แล้วเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าความเสียหายของคนท้ังประเทศเป็นอย่างไร คือศาลปกครอง  
ได้บอกว่าการท่ีผู้ถูกฟ้องท่ี ๑ คือคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขสัญญาดังกล่าว จึงเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายอันมีผลบังคับ
ให้หน่วยงานต้องปฏิบัติตาม มิใช่เป็นการก าหนดแนวทางภายในให้หน่วยงานทางการปกครอง  
โดยหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะต้องไปแก้ไขสัญญาร่วมทุนใหม่ซึ่งมีเนื้อหาการแก้ไขสัญญา 
คือการขยายอายุสัญญาทางด่วนขั้นท่ี ๒ และสัญญาทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่าง
การทางพิเศษกับคู่สัญญาท่ีมีชื่อไปเมื่อสักครู่นี้  เป็นเวลา ๑๕ ปี ๘ เดือน เหตุผลเพื่อยุติ 
ข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น แต่ศาลบอกว่าการใช้อ านาจของ ครม. 
มีผลท าให้โครงการทางด่วนท่ีครบก าหนดสัญญาจะต้องตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ต้องขยายไปอีก ๑๕ ปี ๘ เดือน แล้วท่ีส าคัญจะมีผลต่อการบริหารงานทางด่วน ซึ่งรวมถึง
ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคท่ีเขาฝันว่าวันนี้ค่าทางด่วน ถ้าคนชั้นกลางก็ยังขึ้นได้เลย มาสภานี้ 
ไปกลับก็เกือบ ๓๐๐ บาท ค่าแรงขั้นต่ า ๓๐๐ บาท ฝันว่าประชาชนจะได้ค่าทางด่วนสัก 
๒๐ บาท แต่ปรากฏว่ามีผลเอาสินทรัพย์ดังกล่าวไปต่อ แล้วก็ถือว่าเป็นผลกระทบโดยตรง
และเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม สรุปก็ของประชาชน นี่คืออะไรครับ นี่คือมติ ครม. นี่คือ
นายกรัฐมนตรี นี่คือสิ่งท่ีท่านได้มีมติไว้ จริงอยู่เมื่อวันท่ี ๑๘ ท่านอาจจะคิดไม่ถึง วันท่ี ๑๘  



๖๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ประไพพิศ ๓๓/๒ 
 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่เมื่อมาอีก ๑ ปี วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ศาลปกครองสูงสุด ถ้าเป็น
คดีอาญาท่านก็ตกเป็นจ าเลย ถ้าเป็นบางคดีท่านอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี สิ่งท่ีผม
อยากจะกราบเรียนก็คือว่าภาพของทางด่วนศรีรัช ขั้นที่ ๒ 
 

- ๓๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       นิษฐกานต์ ๓๔/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
  พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ประกอบด้วยส่วนเอ (A)  
ก็คือพระราม ๙-รัชดาภิเษก ส่วนบี (B) พญาไท-บางโคล่ ส่วนซี (C) รัชดาภิเษก-แจ้งวัฒนะ 
ส่วนดี (D) พระราม ๙-ศรีนครินทร์ และยังมีทางเฉลิมพระนครคือทางขึ้นทางด่วน 
คือดินแดง-ท่าเรือ  ท่าเรือ-ดาวคะนอง  บางนา-ท่าเรือ อันนี้ก็คือครอบคลุมทางด่วน 
ท้ังประเทศ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นท่านมักง่าย เหตุท่ีผมว่าท่านมักง่าย ผมคิดว่าถ้ามักง่ายด้วยความไม่รู้
ผมไม่ว่าอะไร แต่ผมว่ามักง่าย โดยเฉพาะท่านนายกกับท่านวิษณุ เนื่องจากก่อนหน้านี้ 
เรื่องลักษณะอย่างนี้ก็เกิดขึ้น เพราะท่ีท่านอ้างว่ามีคดีแสนกว่าล้านนั้น ความจริงคดีของ
คู่สัญญาชนะการทางพิเศษเพียงคดีเดียวคือ ๑,๗๙๐ ล้านบาท บวกดอกเบี้ยไป ๔,๓๑๘ ล้านบาท  
แต่ท่านกลับเอาทรัพย์สินแสนกว่าล้านไปยินยอม ไปประนีประนอมแล้วผลท่ีเกิดขึ้นก็คือ 
สตง. บอกว่าการต่อสัญญานั้นคือการยอมรับสภาพหนี้  จากท่ีมีก าไร ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ก็ขาดทุน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท เกือบ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมไม่เอาตัวเลขเต็ม ๆ นี่คือท่านท า
ทีเดียวท่านเป็นหนี้ แล้วสิ่งท่ีผมค่อนข้างเป็นห่วงมากก็คือท่านใช้ตรรกะวิบัติ เพราะคดีท่ี 
ผู้ได้สัญญาชนะนั้นกว่าจะถึงชนะเขาใช้เวลา ๑๗ ปี ส่วนคดีใหม่บางอย่างยังไม่อยู่ชั้น
อนุญาโตตุลาการเลย บางอย่างยังเพิ่งอยู่ท่ีศาลปกครอง ท่านกลับไปยอม ท่านประธาน 
ท่ี เคารพครับ เรื่องลักษณะนี้ ไม่ ใช่ เพิ่ งเกิดขึ้นในสมัย  พลเอก ประยุทธ์ เป็นรัฐบาล 
ท่านรองวิษณุเป็นรองนายกรัฐมนตรี ศาลฎีกาได้มีค าตัดสินกรณีท่ีบริษัท ช.การช่าง จ ากัด 
(มหาชน) กับคณะเป็นโจทก์ฟ้องการทางพิเศษ จ านวนเงิน ๖,๐๓๔ ล้านบาทเศษ ในกรณขีอง
ทางด่วนสายบางนา-บางปะกงท่ีมีความล่าช้า อันนั้นก็ชั้นอนุญาโตตุลาการ การทางพิเศษก็แพ้
เหมือนกับครั้งนี้ ผมไปอ่านข้อสังเกตของอัยการสูงสุดว่าอีก ๑๗ คดี หรือท้ังหมดที่ก าลังฟ้อง 
การทางพิเศษจะชนะ แล้วทีท าไมเรื่องนี้พอสู้ไปถึงท่ีสุดปรากฏว่าผู้ฟ้องแพ้คดี คือการทางพิเศษ
ชนะคดี รูปแบบเหมือนกันเลย แล้วเขายังเขียนค าพิพากษาศาลฎีกายังสรุปไว้ว่าพฤติกรรม
ของโจทก์กับพวก ถือว่าโจทก์กับพวกท าสัญญาจ้างเหมาออกแบบก่อสร้างกับจ าเลยโดย 
ไม่สุจริต ท่านลองไปอ่านสิครับ เดี๋ยวมันจะขยายว่าเขาเสียหายโดยไม่สุจริตอย่างไร ครั้งนี้ 
ก็เหมือนกันสิ่งท่ีเกิดขึ้นคือท่านต่อสัญญา ท่านทราบหรือไม่ว่าในการต่อสัญญาครั้งนี้ 
ในรายงานสัญญา ๑๗ คดี การทางพิเศษยังมีชนะบางคดีอยู่เลย --------------------------------- 
                  - ๓๕/๑ 



๖๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ปัทมา ๓๕/๑ 
 
และท่ีส าคัญก็คือพบว่าค่าโดยสาร วันนี้ค่าโดยสารทางด่วนเราแพงมาก ประชาชนต้องขึ้น  
ถูกบีบบังคับให้ขึ้น จ่าย ๕๐ บาท แล้วท่ีแฝงไว้ท่ีอันตรายกับประชาชนอย่างยิ่ง ปีนี้ปี ๒๕๖๖ 
เหลืออีกไม่กี่ปี ปี ๒๕๗๗ จะขึ้นจาก ๖๐ บาทเป็น ๗๐ บาท แล้วบริษัทนี้ก าไรตลอดถ้าไปดู 
งบการเงินของการทางพิเศษก็เสือนอนกิน เพราะไม่มีอะไรมีความสุขกับการได้รับสัมปทาน 
พอได้รับสัมปทานมาเขาก็บอกในงบการเงิน เวลาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เวลาจะท า
สัญญาอะไร เนื่องจากเป็นบริษัทมหาชนก็ตั้งท่ีปรึกษาอิสระทางการเงิน เขาก็บอกเลยว่า 
ในด้านการเงินบริษัทแห่งนี้มีก าไรอย่างน้อยตัวเลขท่ีโชว์ เงินสด ๖,๐๐๐ ล้านบาททุกปีเลย 
แล้วมีตัวเลขทางสินทรัพย์อื่น ๆ ท่ีได้มูลค่า ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วท่ีส าคัญการต่อ 
ยังยกเลิกไม่ให้ก่อสร้างทางด่วนยกระดับอีก อันนี้คืออะไรครับ เงิน ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
แล้วเงินท่ีต้องมาแบ่งให้การทางพิเศษประมาณสัก ๕๐ ก็ ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทต่อปีท่ีก าไร 
มันเป็นเงินหลวง การตัดสินใจของ พลเอก ประยุทธ์กับคณะ ผมถือว่าคณะรัฐมนตรี 
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ท่านไปขโมยเงินหลวงท้ังท่ีเรื่องคดีในอนาคตอย่างน้อยท่ีสุดต้องสู้ไปอีก 
๑๐ กว่าปี ท าไมท่านไม่นึกถึงความผาสุกของประชาชน ประชาชนฝันว่าจะได้เดินทาง 
วันนี้การเดินทางในสังคมไทยมีความแพงมาก คนยากไร้จะต้องเดินทางโดยรถเมล์ กระทรวง
คมนาคมและรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ไม่เคยเหลียวแลเลย คนเดินเท้ายากมาก แต่พอท่าน 
ไปให้กับทางด่วน ทางด่วนคือคนมีเงินแล้วก็เป็นการผลักภาระ อย่างน้อยเงินหลวงท่ีปีละ 
๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งตัวเลขในนี้ก็มีเขียนไว้ประมาณการว่าจะได้กลับมาถึงแสนกว่าล้านบาท 
๑๕ ปีในการวิเคราะห์ ระบุไว้แสนกว่าล้านบาทของบริษัทท่ีจะได้ใน ๑๕ ปี ท้ังท่ีเมื่อครบ
ก าหนดเมื่อเดือนตุลาคมปี ๒๕๖๓ มันจะเป็นของรัฐบาลอยู่แล้ว ทางด่วนขั้นท่ี ๑ การทางพิเศษ
ก็เก็บเงินได้ การรับมาเพื่อเก็บเงินมันยุ่งยากหรือครับ ความคิดอันนี้ผมจึงคิดว่าเป็นการ
สมคบกัน ท่านประธานเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ วันนี้อ านาจกับต าแหน่ง บุคคลไม่มีต าแหน่งจะไม่มี
อ านาจ อ านาจมันเกิดจากต าแหน่ง แต่เมื่ออ านาจกับต าแหน่งมารวมสมคบคิดเป็นคน 
คนเดียวกัน จึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ ซึ่งเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกท่ีจะพูดเกี่ยวกับกระทรวง
คมนาคมและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นคนภายนอก ผมเองกับตัวท่านนายกรัฐมนตรี  กับตัว
ท่านรัฐมนตรี กับตัวบุคคลใด ๆ ผมไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองเลย แล้วผมยังคิดด้วยว่าการมา
เป็นคนสาธารณะ การมาเป็นตัวแทนของประชาชน ประโยชน์ส่วนตัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว
กับประโยชน์ส่วนรวมยังต้องท้ิงไว้ ผมพูดครั้งนี้อาจจะหาว่าผมมีเรื่องไม่พอใจ แต่เรื่องนี้ 



๖๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ปัทมา ๓๕/๒ 
 
เป็นเรื่องท่ีเสียหายอย่างยิ่ง เพื่อให้เข้ากับค าถาม ผมจึงอยากจะถามข้อเท็จจริงซึ่งอยากให้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอบว่าการท่ีรัฐบาล ผมคิดว่ามักง่ายเอาเรื่องในอดีต แล้วจริงไม่จริงไม่รู้
ว่าจะแพ้มาต่อสัญญา แล้วศาลปกครองก็บอกว่าท าให้สาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน 
ท่ีประชาชนทุกคนมีสิทธิได้ใช้โดยเสียค่าผ่านทางถูกลง ผมยังฝันเลยว่าค่าผ่านทางควรไม่เกิน 
๒๐ บาท ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๓๖/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๓๖/๑ 
 
แต่มันจะต้องถูกแฝงขึ้นไป ๗๐ บาท แล้วพออีก ๑๐ ปีก็ขึ้นไป ๘๐ บาท แค่ด่านเดียวนะ 
ยังไม่รวมด่านอื่น ๆ อีก ประชาชน ๒๓ คน ผมถือว่าท่านเป็นหน่วยกล้าตาย ท่านมี 
ความกล้าหาญ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ดังนั้นผมจึงอยากจะถามว่าเมื่อศาลปกครองสูงสุด 
ได้ตัดสินแล้ว มันเป็นการชี้ให้เห็นว่าการต่อสัญญาดังกล่าวความจริงมันควรใช้เป็นอ านาจ
ของกฎหมาย อ านาจออก พ.ร.บ. ไม่ใช่ใช้อ านาจทางการปกครอง แล้วก็ในเรื่องทาง 
การปกครอง กระบวนการมีความส าคัญซึ่งไปใช้ พ.ร.บ. ร่วมทุน ปี ๒๕๕๖ มันต้องผ่าน 
กระบวนการ ผ่านการวิเคราะห์ ถ้าผ่านกระบวนการ ผ่านการวิเคราะห์ แค่ สตง. วิเคราะห์ 
ก็บอกว่าขาดทุนไป ๗๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทแล้ว เขาจะไม่ท า แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีใช้อ านาจ
เบ็ดเสร็จ ใช้อ านาจแฝง ใช้อ านาจมติ  ครม. บังคับให้หน่วยไปต่อสัญญา การบังคับ 
นายกรัฐมนตรีไม่ เดือดร้อน นายกรัฐมนตรีมี เงินเดือน นายกรัฐมนตรีใช้รถหลวง
นายกรัฐมนตรีมี เงินฟรีต่าง ๆ มากมาย แต่ประชาชนสิครับ เขาเดินทางแต่ละวัน 
เขาเดือดร้อนมาก เพราะค่าเดินทางของสังคมไทยมีความสูง ดังนั้นจึงถามว่าหลังจาก 
มีศาลปกครองสูงสุดออกมาแล้วท่านได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง แล้วก็การท่ีผู้ฟ้องบอกว่า 
ท่านต้องการจะได้ค่าทางด่วนท่ีต่ าลงและศาลปกครองสูงสุดก็เห็นว่าค่าทางด่วนมันต้องต่ าลง 
ในความเห็นของผมครึ่งหนึ่งก็ได้ ๒๕ บาท จาก ๕๐ บาท เงินก้อนนี้แทนท่ีจะมาเป็นของ
รัฐบาลไปท าประโยชน์อย่างอื่นกลับต้องไปอยู่กับบุคคลภายนอกท่ีเป็นพวกพ้อง ซึ่งมันมี
หลายเรื่องมากเลยท่ีผมบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมท่านไปดูเถอะครับ รถไฟใต้ดินสายสีน้ าเงิน  
อยู่ ๆ ก็มาแอบต่อก่อนท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามมา ไปถึงปี ๒๕๙๒ และผลตอบแทนถ้าไม่ถึง 
๙.๕ ขึ้นไปก็ไม่ต้องเสีย เงินได้มาฟรี ๆ นี่คืออะไรมันเกิดขึ้น แล้วก็เดี๋ยวท่านดอกเตอร์สุรเชษฐ์
คงจะพูดเรื่องสายสีส้ม ท่ีงานเท่ากันหมดทุกกระเบียดนิ้ ว มีส่วนต่างของราคาตั้ ง 
๖๘,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้คือเป็นค าถามข้อที่ ๑  
   ท่านประธานท่ีเคารพครับ เรื่องท่ีพี่น้องประชาชนท้ังประเทศโดยเฉพาะ 
พี่น้องท่ีอยู่ห่างไกล ปัญหาใหญ่ท่ีเรามีท่ีสุดคือปัญหาท่ี ๒ คือปัญหาท่ีอยู่อาศัยกับท่ีท ากิน 
ผมและคณะพรรคประชาชาติรวมท้ังเพื่อน ส.ส. ในสภาได้เสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ. อุทยาน
แห่งชาติ ซึ่งในร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาตินั้นผมต้องการเอาสิ่งท่ีท่านประธานได้เคย
พิจารณาไว้เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ท่ีไปประกาศเขตป่าอนุรักษ์ต่าง ๆ ไปทับท่ี
ประชาชนอยู่ ๔.๗ ล้านไร่ ท่านประธานก็กรุณามีมติ ครม. ให้พิสูจน์ วันนี้การพิสูจน์เดินทาง 



๗๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๓๖/๒ 
 
มาถึงปี ๒๕๖๒ การพิสูจน์ประชาชนไม่ต้องการอะไร ประชาชนต้องการจะพิสูจน์ว่า
ประชาชนถ้าเขาอยู่มาก่อนกฎหมาย ท่านประธานจะทราบว่าเรามีกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ 
บทท่ี ๔๒ ซึ่งค าพิพากษามีมากมายเลย ก่อนท่ีจะมีกฎหมายแพ่ง ปี ๒๔๗๕ ก็จะพบว่า 
ถ้าเขาได้ท่ีดินมาก่อนเขาก็ต้องมีกรรมสิทธิ์ เราต้องยอมรับว่าท้ังประเทศมีปัญหามากมาย ---- 
 

 - ๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๓๗/๑ 
 
แต่พอท่านมาออก พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ ผมก็เขียนว่าอย่างน้อยท่ีสุด พ.ร.บ. อุทยาน
แห่งชาติ ถ้าไปประกาศแล้วราษฎรมีสิทธิอยู่มาก่อนก็ให้ราษฎรเขามีสิทธิ ถ้าสิทธิเขามี สค. ๑ 
มีหลักฐานก็ให้เขาได้หลักฐานตามกฎหมายท่ีดิน ถ้าเขามีสิทธิอื่น ๆ เขาก็ควรได้เพราะ  
รัฐธรรมนูญใหญ่กว่า แต่กฎหมายฉบับนี้ได้มาออกมาตรา ๖๔ เขาพยายามเขียนเสียสวยงาม
เลยว่าในพื้นท่ีเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์ แล้วบอกว่าหากผู้ได้รับผลกระทบด ารงชีวิต  
อย่างปกติธุระมาก่อน ให้อธิบดีเป็นผู้ก าหนด ยังไม่รู้อยู่เมื่อไร แต่จากการท่ีประชาชน  
เป็นเจ้าของ คุณต้องกลายมาเป็นผู้อยู่อาศัย คุณต้องกลายมาถูกจ ากัดสาธารณู ปโภค 
เพราะกฎหมายยกเว้นมากมายเลย ค้นโดยไม่ต้องมีหมาย ยกเว้นทุกสิ่งทุกอย่างเลย ท่ีส าคัญ
ไปกดทับชีวิตเลือดเนื้อของประชาชน ในบูโด-สุไหงปาดีหรือใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปัญหาท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมผมคิดว่าสูงสุดอันหนึ่งก็คือปัญหา ท่ีดิน ไม่มีท่ีดินท ากิน 
เดี๋ยวท่านซูการ์โน มะทา จะมาพูดในส่วนนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีใจด ามาก ท่านไม่ไว้ใจสภา 
หรือครับ ผมเคารพท่านประธานแล้วผมก็รับรองกับท่านประธานไป ท่านประธานให้
เจ้าหน้าท่ีบอกว่ากฎหมายท่ีผมเสนอไปนี้มันเป็นกฎหมายการเงินผมบอกว่าใช่ ผมต้องการ
แสดงให้เห็นว่าเป็นกฎหมายการเงิน เพราะว่าถ้ารัฐไปรังแกประชาชน ถ้ารัฐไปรุกประชาชน
มันก็ควรจะมีการเยียวยาประชาชน ผมจึงยอมรับ แต่พอไปถึงนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
กลับไปรับ ไม่ให้กฎหมายนี้มาสู่การพิจารณา ผมบอกแล้วว่าวันนี้สิ่งท่ีนายกรัฐมนตรีไม่รับ  
มันสะท้อนให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องการต าแหน่ง รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ เราเขียนไว้ชัดเจน
เลยว่ารัฐต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แล้วก็รัฐธรรมนูญในหมวดปฏิรูป
จะต้องมีการกระจายถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม วันนี้สิ่งท่ีท่านท าได้คือสร้างรัฐรวมศูนย์  
สร้างหน่วยงานขึ้นมาเพื่อไปแย่งชิงอ านาจของเจ้าของกฎหมาย ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
สิ่งท่ีสะท้อนให้เห็น ผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณปี ๒๕๖๕ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้มาชี้แจงงบประมาณ เวลาชี้แจงงบประมาณมันต้องมีงบการเงินก็พบว่าปี ๒๕๖๖ 
ด้วยนะครับ เดี๋ยวให้การรถไฟตอบผมมา ช่วยขึ้นสไลด์ด้วยครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ปรากฏว่าเป็นรูปท่ีตอบมา
ท่ีการรถไฟส่งเอกสารมา ไม่ทราบมีไหม ผมก็ถามไปครับ สตง. บอกว่าทรัพย์สินของ 
การรถไฟไม่รับรองคือไม่ถูกต้อง ผมก็บอกให้ส่งเอกสาร ในฐานะผมรองประธานกรรมาธิการ 



๗๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๓๗/๒ 
 
ออกมาดูสิว่ามันไม่ถูกต้องเพราะอะไร เพราะท่ีดินของการรถไฟเป็นท่ีดินท่ีมีราคาท่ีสุด 
เป็นท่ีดินท่ีอยู่กลางเมือง ไม่มีป่าอันไหนมาอยู่กลางเมือง เป็นท่ีดินหาผลประโยชน์ได้มาก 
เราก็พบว่าท่ีดินท่ีส่งมาปรากฏว่าท่ีดินเขากระโดงท่ีมีการอภิปรายไปแล้วว่าศาลฎีกา ไม่ว่า 
จะเป็นศาลฎีกาปี ๒๕๖๐ ศาลฎีกาปี ๒๕๖๑ แล้วศาลต่าง ๆท่ีตัดสินว่าท่ี ๕,๐๘๓ ไร ่
เป็นท่ีดินของการรถไฟ --------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๓๘/๑ 
 
แล้วท าไมในสารบบจึงเอาท่ีแห่งนี้ออกไป ก่อนหน้านั้นจะอย่างไรไม่รู้แต่เมื่อมีศาลฎีกา 
มีการพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรี อันนี้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีล้นเกล้ารัชกาลท่ี ๖ 
ได้พระราชทานมา ท าไมถึงอันตรธานหายไปจากการรถไฟ ผมก็คิดว่าเขาจะส่งผิดพลาด  
ก็ได้มีการกลับไปตรวจสอบพบว่ามีแค่ ๖๘ ไร่ ในชาร์ต (Chart) นั้น เราย่ิงตกใจใหญ่ว่าแล้วท่ี 
๕,๐๐๐ กว่าไร่ไปไหน กฎหมายรถไฟแข็งมากเขาบอกว่าห้ามไม่ให้เอกชนหรือบริษัทใด ๆ 
หวงห้ามหรือเอากรรมสิทธิ์หรือเอาท่ีดินรถไฟไปนะครับ แล้วก็ห้ามยึดถือท่ีดินรถไฟ 
ห้ามปลูกสร้าง เหตุท่ีอันตรธานหาย ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ท่านรัฐมนตรี มีการอภิปราย 
ตั้งหลายครั้ง เมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษามันต้องมีการบังคับคดีจะใช้ลีลาอย่างไรก็แล้วแต่ 
แต่นี่มันยิ่งใหญ่กว่า นี่มันปล้น 
   (นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม 
สนอง เทพอักษรณรงค์ ขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ ๖๙ เนื่องจากว่าการอภิปราย
ในประเด็นนี้เป็นการอภิปรายท่ีวนเวียนซ้ าซาก อภิปรายไม่ไว้วางใจมา ๒ ครั้งก็เรื่องเก่า 
นี่แหละครับ ส าหรับครั้งนี้เป็นการอภิปรายตามมาตรา ๑๕๒ ก็คือการให้ค าแนะน าแล้วก็
ซักถามในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ใช่มาอภิปรายซ้ าซากวนเวียนอยู่อย่างนี้ ขอให้ท่านประธาน  
ได้โปรดวินิจฉัยด้วยครับ 
   (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสนองครับ 
ความจริงแล้วท่านผู้อภิปรายยังไม่ผิดข้อบังคับนะครับ คือถึงแม้จะมีการอภิปรายแล้ว  
แต่ถ้าหากว่าท่านสมาชิกยังไม่คลายข้อสงสัยก็มีสิทธิท่ีจะอภิปรายได้อีกครับ ถ้าตราบใด 
ท่ีเขายังไม่ผิดข้อบังคับก็ต้องอนุญาตให้ท่านสมาชิกอภิปรายได้ครับ เชิญครับ 
   พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ 
ช่างจังหวะโชคดีทุกครั้งท่ีพออภิปรายมาถึง  คือไม่มีอะไรครับ แล้วก็ท่านประธานก็มี 
ความยุติธรรมครับ จริง ๆ ผมไม่ได้ไปพูดเรื่องคดีเก่าว่าใครรุกหรือไม่รุก เพียงแต่ผมถาม
เพราะอันนี้มันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อย่างน้อยหลักฐานท่ีกล้าส่งมาให้กรรมาธิการ 



๗๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๓๘/๒ 
 
เป็นหลักฐานทางราชการ ท่ีดิน ๕,๐๘๓ ไร่ มันสูญหายไป ราคาประเมินมากมาย อันนี้ 
ผมเพียงแต่ต้องการจะถามเพราะมันเป็นเรื่องการบริหารราชการและเป็นเรื่องท่ีรัฐธรรมนูญ
เราต้องการจะให้เกิดความผาสุกของประชาชนท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน ผมโยงไปกรณีท่ีดินท่ีรัฐ  
ไปประกาศทับมากมายท่านก็ไม่เข้าไปช่วยเหลือ แต่ผมอยากจะถามว่าพอท่ีดินลักษณะ 
อย่างนี้ท่านนายกรู้ไหม ผมเชื่อว่าท่านอาจจะไม่รู้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ในสิ่งท่ีต้องถาม
คือว่าผมก็ไปค้นท่ีดินท่ีเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกแปลง ไม่ว่าจะเป็นท่ีท่านุ่น ไม่ว่าจะเป็นทางใต้
ทางเหนือ ทางอะไรมีหมด แต่ท่ีดินท่ีเขากระโดงไม่มี  ซึ่งผมก็คงจะต้องขอค าถามไปยัง 
ท่านนายกกับคณะรัฐมนตรีเพราะเราถือว่าเป็นการบริหารราชการร่วมกันว่าท าไม ครม.  
ของท่านนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงไม่ปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด แค่กฎหมายว่าเมื่อศาลตัดสินแล้ว แล้วตัวท่านรัฐมนตรีก็รับว่าเป็นท่ีดินของ
รถไฟแต่ยังไม่รู้แนวเขตแน่นอนสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันนี้จึงไม่ถูกบันทึก ท่านรัฐมนตร ี
จะปฏิเสธไม่ได้ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     วีรุทัย ๓๙/๑ 
 
บ้านท่านตั้งอยู่ในท่ีแห่งนี้ ท่านรัฐมนตรีปฏิเสธไม่ได้  ท่านพูดบนสภาเองว่าครอบครัว 
หรือบุคคลอยู่ ใน ท่ีแห่ งนี้  ท าไม ท่ีแห่ งนี้มัน เป็นของต้องห้ามหรือ มันเป็นของรัฐ  
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ผมคิดว่าเรื่องนี้มีความส าคัญ แล้วการขึ้นทะเบียนเพื่อน ามา 
พัฒนาประเทศผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแล้วเป็นเรื่องจ าเป็นต้องท า ท่ีผมบอกว่าสิ่งท่ี
คณะรัฐมนตรีต้องท าคือต้องท าตามรัฐธรรมนูญ ท าตามกฎหมาย สิ่งท่ีรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีต้องไม่ท าคือต้องไม่ทุจริต ต้องไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
ต้องไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนรวม  
   (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ท่านประธานครับ 
   พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  จะจบแล้วนะครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวนะครับ 
มีท่านสมาชิกประท้วงครับ เชิญท่านศุภชัยครับ 
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม ศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย ผมประท้วงท่านประธานครับ ผมคิดว่าท่านประธาน
จะต้องด าเนินการการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ ๙ คือประธานต้องวินิจฉัยให้ชัดเจน
ว่าท่านสมาชิกอภิปรายและผิดข้อบังคับหรือไม่ เมื่อสักครู่ท่านสนองประท้วงว่าสิ่งท่ีท่าน
อภิปรายเป็นการอภิปรายท่ีวกวน ซ้ าซาก ซ้ าก็คือซ้ ากับเรื่องเก่าท่ีเคยอภิปรายมาแล้ว แล้วก็
เป็นประเด็นเรื่องเดิม เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านประธานเองก็ควรจะต้องรู้ในเรื่องนี้ การท่ี
ปล่อยให้ท่านได้อภิปรายต่อไปเรื่อย ๆ ไม่เป็นไรหรอกครับ เรื่องเขากระโดงผมเชื่อว่าท่าน
คณะรัฐมนตรีท่านตอบได้ แต่เพื่อจะเป็นแนวทางส าหรับสมาชิกท่านต่อไป เพราะฉะนั้น  
ผมจึงอยากให้ท่านวินิจฉัยให้ก ากับการประชุมให้สมาชิกด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ
การประชุมโดยเคร่งครัด ไม่ใช่ถึงเวลาก็มาพูดเร่ืองเก่าแล้วก็กล่าวหาบอกว่าผิดจริยธรรมบ้าง 
ผิดกฎหมายอะไรต่าง ๆ ซึ่งในท่ีสุดแล้วการไปใช้ถ้อยค าแบบนี้มันก็มีผลท่ีพี่น้องประชาชน  
เกิดความเข้าใจผิด ท้ัง ๆ ท่ีเรื่องนี้ก็มีการได้ชี้แจงไปไม่รู้กี่รอบแล้ว เพราะฉะนั้นผมประท้วง
ท่านประธาน ขอได้คุมการประชุมอย่างเข้มข้นด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประธาน 
วินิจฉัยได้นะครับ ผมเองก็ฟังการอภิปรายของท่านทวีโดยตลอดนะครับ ซึ่งจริงอยู่เรื่องนี้ 



๗๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     วีรุทัย ๓๙/๒ 
 
มันอาจจะเป็นเรื่องท่ีเคยถูกอภิปรายในสภามาแล้ว แต่เมื่อท่านสมาชิกยังไม่คลายความสงสัย
ก็ยังสามารถท่ีจะเอามาอภิปรายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับรัฐมนตรีได้ ฉะนั้นผมขอเรียน
ท่านสมาชิกว่าผมขอวินิจฉัยว่าท่านทวียังไม่ผิดข้อบังคับ คือท่านรัฐมนตรีท่านมีโอกาสชี้แจง
อยู่แล้วครับ ฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกเข้าใจครับ ซึ่งผมก็คิดว่าในการอภิปรายครั้งนี้  ท่านทวี 
ก็เพิ่งยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะครับ เราก็ฟังกันแล้วถ้าหากว่ามีอะไรท่ีมันกระทบถึงท่านรัฐมนตรี 
ท่านรัฐมนตรีก็จะต้องชี้แจงอยู่แล้วครับ 
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานขออนุญาตครับ  
ผมยังไม่จบกับท่านประธานครับ ขออนุญาตอีกทีแล้วผมจะหยุดแล้ว แต่ผมขอประท้วง  
ต่อท่านประธานในค าวินิจฉัยนี้ คือท่านประธานได้วินิจฉัยว่ายังติดใจยังสงสัยอยู่  ผมว่าในท่ี
ประชุมแห่งนี้เราจะใช้เรื่องอัตตะวิสัยไม่ได้คือต้องใช้ภาวะวิสัย คือคนท่ัวไปเขาเข้าใจเรื่องนี้แล้ว 
แล้วมีสมาชิกบางคนยังติดใจ ยังไม่เข้าใจก็มาพูดกันอยู่การอภิปรายทุกครั้ง  อันนี้ผมถือว่า 
เป็นความผิดปกติ เพราะฉะนั้นท่านประธานอย่าวินิจฉัยว่าคน ๆ นี้ยังสงสัยอยู่เพราะฉะนั้น
พอรอบนี้มาก็ให้อภิปรายใหม่ท้ัง ๆ ท่ีเคยอภิปรายแล้วอภิปรายอีก อันนี้เราจะเอาเรื่อง
สติปัญญามาใช้ไม่ได้ ต้องใช้มาตรฐานของวิญญูชนครับ ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
 

- ๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๔๐/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมวินิจฉัยแล้ว
เพราะฉะนั้นน่าจะจบแล้วครับ 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ท่านประธานครับ ผม กมลศักดิ์ 
ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ ผมประท้วง 
ท่านประธานกับข้อบังคับ ข้อ ๙ (๓) ก็คือให้ควบคุมการประชุม จริง ๆ แล้วท่านประธาน 
ท าหน้าท่ีมาด้วยดีตลอดตั้งแต่ท่าน พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง ได้อภิปรายจนใกล้จะจบเลย 
เพราะว่าประเด็นท่ีเพื่อนสมาชิก ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านศุภชัยได้ประท้วง เป็นค าประท้วง 
ท่ีไม่ได้เคารพค าตัดสินของท่านประธานท่ีได้วินิจฉัยตามข้อ ๗๑ นั่นหมายความว่าประเด็น 
ท่ีท่านศุภชัยได้ประท้วงเป็นประเด็นเดียวกันกับท่ีท่านสมาชิก  ท่านสนอง ขออนุญาต 
ท่ีเอ่ยนาม ได้อภิปรายประท้วงท่านทวีก่อนหน้านี้และท่านประธานก็ได้วินิจฉัยแล้ว 
ค าวินิจฉัยของท่านประธานถือเป็น ท่ีสุดเด็ดขาด ต้องเคารพค าตัดสินของประธาน 
ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมด้วยความเรียบร้อยด้วยนะครับ และอีกอย่างประเด็น 
ท่ีท่านทวีอภิปรายผมเองเป็นคนหนึ่งท่ีเคยอภิปรายเรื่องเขากระโดง ท่านทวีได้อภิปรายไม่ได้ 
ซ้ าซากกับประเด็นเดิมเลยนะครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอแล้วครับ 
ผมวินิจฉัยไปแล้ว ท่านศุภชัยท่านก็จบแล้ว คือถ้าเวลามีท่านสมาชิกลุกขึ้นประท้วงประธาน 
ก็ต้องให้คนท่ีประท้วงได้ชี้แจงว่าคนท่ีอภิปรายหรือประธานท าผิดข้อบังคับข้อไหน ก็ต้องให้
ชี้แจง ไม่ใช่ว่าตัดไปเลยครั้งเดียวจบไม่ได้มันคงไม่ใช่ เชิญท่านทวีอภิปรายต่อครับ ในกรณี 
ท่ีประเด็นไหนท่ีพวกเราได้อภิปรายมาหลายครั้งแล้วก็ควรจะเว้นไป ถ้ามีประเด็นใหม่อะไร 
เพิ่มเติมยังสงสัยข้องใจก็อนุญาตได้นะครับ แต่ไม่ควรจะไปพูดแต่เรื่องเก่าซ้ าประเด็นเดิมอยู่  
ท่านสมาชิกก็อาจจะประท้วงได้เพราะว่ามันซ้ า ๆ ซาก ๆ วกวนอยู่ท่ีเดิม เชิญท่านทวี  
อภิปรายครับ 
  พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธาน ผมคิดว่า 
เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็ก เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของคนเป็นรัฐมนตรี แล้วก็เรื่องท่ีผมพูด  
ก็เป็นเร่ืองใหม่และเป็นเร่ืองท่ีรถไฟส่งมาให้ผมเอง ท่ีดิน ๕,๐๘๓ ไร่ได้หายไป ซึ่งจริง ๆ ผมยัง
มีอันอื่น เพียงแต่จะยกตัวอย่างว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีความล้มเหลวในการแก้ปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าเป็นอย่างยิ่ง ท่านนายกรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐท่าน ท่านรัฐมนตรีก็รู้อยู่ 



๗๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๔๐/๒ 
 
รายงานการศึกษาของสภาก็มีอยู่ว่าวันนี้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนบนดอย ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้รับความยุติธรรมจากการ 
ท่ีมีจ านวนมากท่ีรัฐไปประกาศแนวเขตทับท่ีอยู่อาศัย รัฐมนตรีวราวุธเสียเองยังมีความเข้าใจ 
โดยเฉพาะท่ีผมพูดว่ากฎหมายท่ีมีใช้อยู่ก่อนปี ๒๔๗๕ เพราะท่ีอยู่บางคนอยู่ก่อนปี ๒๔๗๕ 
มัสยิดตะโละมาเนาะ ๓๐๐ ปียังถูกประกาศครอบไป อันนี้คือตัวอย่าง สิ่งท่ีผมอยากจะถาม
การบริหารราชการแผ่นดินแทนท่ีจะบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความผาสุขกับประชาชน  
แต่ฉันใช้กฎหมาย ผมใช้ค าว่ามักง่ายแล้วกันนะครับ เพราะไม่ได้ว่าทุจริต เพื่อเกิดสร้าง
ความสุขให้กับคนเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว สร้างความสุขให้กับท่าน ผมอดสงสัยไม่ได้ 
เลยว่าส่ิงท่ีท่านละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคร้ังนี้เพราะท่านรู้ว่าตราบใดท่ี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นคนท่ีเกษียณไปแล้วอ านาจท่านจะไม่มี เพราะอ านาจมันเกิดจากต าแหน่ง 
เมื่อท่านมีอ านาจท่านท ามา ๘ ปี ความทุกข์ร้อนของประชาชนยังมีอยู่ ท่านจะใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์อย่างไร แต่สื่อท่ีดีท่ีสุดคือวิถีชีวิตของประชาชน ประชาชนยังถูกรังแก 
ถูกไร้ท่ีท ากิน --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         สุพิชชาย์ ๔๑/๑ 
 
แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีหรือหน่วยงานของท่านยังมีข้อเปรียบเทียบเร่ืองท่ีดิน ยังมีเพื่อนสมาชิก
อาจจะพูด แม้แต่บริษัทแห่งนี้ยังมีปรากฏว่าคนงานในบริษัทท่ีมีภาพออกมาไปอยู่ในท่ี ส.ป.ก. 
เป็นเกือบ ๑,๐๐๐ ไร่ ภูเขาเป็นลูก นี่มันคืออะไร เพราะเป็นการสมคบ เป็นการร่วมกัน
เหมือนสามเหลี่ยมเพื่อจะท าให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์คือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
คือได้สัมปทาน การได้สัมปทานคือเสือนอนกิน การได้สัมปทานไม่มีอะไรกว่าสัมปทาน  
โควิด (COVID) แค่ไหนก าไรก็ต้อง ๖ ,๐๐๐ ล้านบาท ๖ ,๐๐๐ ล้านบาท หรือตัวเลข  
เพราะทุกคนต้องเดินทาง การได้สัมปทานเป็นการผลักภาระให้ประชาชน คนท่ีมาเป็นรัฐบาล
เขามีหน้าท่ีท่ีจะต้องท าให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุข ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาไม่ได้ คุณก็ไม่ควร
จะควักเงินจากกระเป๋าเขามาจ่าย แล้วจ่ายแทนท่ีจะเข้ามารัฐ ถ้าเข้ามารัฐก็อาจจะไปใช้เรื่อง
การศึกษาได้ แต่จ่ายนี้กลับไปให้คนท่ีได้รับสัมปทาน ถ้าเป็นรัฐบาลจะท าได้ ก็คือลดเงิน 
ในกระเป๋าของประชาชนท่ีจะต้องมาจ่าย แต่ที่มันสาหัสสากรรจ์มากก็คือการท่ีมีค าพิพากษาแล้ว 
ไม่ไปบังคับคดีหรือไม่ปฏิบัติตามบังคับคดี มันจะไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากับแม้แต่ทรัพย์สิน 
ยังไม่ให้อยู่ในหน่วยของการรถไฟ อันนี้จึงเป็นค าถามท่ีผมต้องถาม แล้วผมเชื่อว่าผมพร้อม  
รับค าตอบ เพราะผมถามโดยไม่มีอคติเลย แล้วก็ในส่วนตัวก็มีความรักเคารพทุกคนนะครับ  
ผมก็อยากจะรับฟังค าถามในเวลาท่ีเหมาะสมครับ ก็ขอจบการอภิปรายแค่นี้ครับ 
ขอบพระคุณมากครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ ขอใช้เวลา ๑๕ นาที เชิญครับ 
   นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ดิฉัน นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเพื่อชาติ ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตของรัฐบาลชุดนี้ด้วยความจริงใจและอยากจะเป็นกระจก
ท่ีจะสะท้อนในภายใต้การน าของรัฐบาลชุดนี้ ภายใต้การน าของท่าน พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ผ่านท่านประธานสภาไปยังพี่น้องประชาชนท่ัวประเทศ มันเป็นยุคท่ียาเสพติด
เต็มบ้าน ผู้บริหารสิ้นคิด ทุจริตทุกวงการ ผลาญงบประมาณของแผ่นดิน ท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ท าไมดิฉันถึงกล่าวอย่างนี้ ยุคยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมือง แทบจะวางตามตลาดสด  
แม้กระท่ังกลางเมือง เช่นคดีของนายตู้ห่าวท่ีโด่งดัง ก็เป็นแก๊งยาเสพติดท่ีเกิดขึ้นในยุคของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตู้ห่าวเติบโตจากกระบวนการตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ มาถึงวันนี้ปี ๒๕๖๖ 



๘๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         สุพิชชาย์ ๔๑/๒ 
 
ใช้เวลาประมาณ ๓ ปี ตู้ห่าวมีทรัพย์สินเกือบ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทจากการท าธุรกิจสีเทา สีด า 
ถ้าไม่ใช่ในยุคของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้เกี่ยวข้องธุรกิจสีเทา สีด า จะไม่เติบโต  
รวดเร็วถึงขนาดนี้ แม้แต่ในใจกลางกรุงเทพมหานครเองยังมีผับ มีการมั่วสุมยาเสพติด 
กันอย่างเป็นล่ าเป็นสัน เป็นข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ตามในสื่อ การจับกุมยาเสพติดเป็น 
ล้าน ๆ เม็ด มีกระบวนการขนยาเสพติดโดยใช้พาหนะของส่วนราชการซึ่งก็เป็นข่าว ---------- 
 

    - ๔๒/๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๔๒/๑ 
 
และในส่วนของราชการเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งดิฉันเองคงทนไม่ไหวหรอก 
ท่ีจะไม่พูดถึงว่าขณะนี้ภายใต้การน าของท่านมันเป็นการท่ียาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมือง  
และปัญหามันก็เกิดขึ้นเพราะผู้ใช้ยาเสพติดนั้นก็ก่อปัญหาต่าง ๆ ในสังคมของเรา ไม่ว่า 
จะในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือน ในครอบครัว ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่า 
การปราบปรามยาเสพติดไม่เอาจริงเอาจังในรัฐบาลชุดนี้จริง ๆ ท่ีดิฉันกล่าวว่าผู้บริหารส้ินคิด 
ท าไมถึงต้องพูดว่าผู้บริหารสิ้นคิด ๘ ปีท่ีผ่านไปถามว่าภายใต้การน าของรัฐบาลชุดนี้ 
ประชาชนได้อะไรบ้าง ดิฉันขอตอบตรงนี้ว่าประชาชนไม่ได้อะไร เศรษฐกิจตามหัวเมือง 
ต่าง ๆ หากว่าท่านมีโอกาสได้เดินทางไปตามหัวเมืองแถบบ้านนอกเศรษฐกิจพัง 
   (นางบญุญาพร นาตะธนภัทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นางบุญญาพร นาตะธนภัทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอประท้วงค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวครับ 
อยู่มุมไหนขอโทษที ประท้วงเรื่องอะไรครับ 
   นางบุญญาพร นาตะธนภัทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอใช้ข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ใส่ร้ายป้ายสีว่าท่านผู้บริหารคือท่านนายกรัฐมนตรีสิ้นคิด 
ซึ่งจริง ๆ แล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเสมอว่าให้จัดการให้เสร็จสิ้นให้เด็ดขาด ไม่ใช่  
อย่างท่ีผู้อภิปรายก าลังพูดอยู่ เพราะว่าพูดจาใส่ร้ายเสียดสีท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวนะครับ 
ผมขอวินิจฉัยก่อนนะครับ การท่ีบอกว่าสิ้นคิดก็อาจจะแรงไปนิดหนึ่ง แต่ไม่ถึงขนาดว่า 
จะเสียหายอะไรมากมายนัก ฉะนั้นก็ขอท่านผู้อภิปรายระมัดระวังหน่อยแล้วกัน ไม่ต้องถอน 
แต่ว่าให้ระมัดระวังหน่อย ค าพูดไหนแรง ๆ ก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อย เชิญอภิปรายต่อครับ 
   นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานค่ะ แต่ดิฉันพูดด้วยความจริงใจ ดิฉันบอกว่าดิฉันขออยากจะเป็นกระจก
เพื่อท่ีจะสะท้อนให้เห็นภาพการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งเศรษฐกิจพัง เราจะเห็นตาม
ท้องตลาด เมื่อก่อนแม่ค้าแม่ขายเขาขายของในตลาด ประชาชนท่ีมีพอจะกินเขาเองเขาก็ไป 
ตลาดไปจับจ่ายซื้อของ เขามีปัญญาค่ะท่านประธาน แต่มาวันนี้ตามโต๊ะต่าง ๆ ท่ีเขาขายของ
ในตลาดนั้นมันว่างเปล่าเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนไม่มีปัญญาในการท่ีจะไปจับจ่าย 



๘๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๔๒/๒ 
 
ใช้สอยเพราะเงินในกระเป๋าไม่มี สังคมการเมืองเราก็พัง คนจนก็มากขึ้น แต่ทางรัฐบาลเอง  
กลับภาคภูมิใจเกี่ยวกับในการกู้เงินมาแจก ดิฉันขอภาพค่ะ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  จากการท่ีรัฐบาลเอง 
กู้เงินมาแจกไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ ดิฉันเองมีโอกาสได้ลงพื้นท่ีเห็นการแจกเงิน ดิฉันถาม
ประชาชนว่าถ้าสมมุติเวลารัฐบาลแจกเงินกับการท่ีรัฐบาลเอาอาชีพท่ียั่งยืนให้ พี่น้องประชาชน
ต้องการแบบไหนคะ ค าตอบนั่นก็คือเขาอยากจะมีอาชีพ เขาไม่อยากจะได้รับการบริจาค 
หรือการให้เงินจากการท่ีรัฐบาลกู้มาแล้วเอามาแจก เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ติดต่อในอนาคตได้ ดังนั้นดิฉันคิดว่าการท่ีท่านผู้น าไม่ใช่ว่าส้ินคิดนะคะ แต่ท่านขาดวิสัยทัศน์ 
 

 - ๔๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           พรเทพ ๔๓/๑ 
 
เช่นตัวอย่างว่า น้ าท่วม เกิดน้ าท่วมแค่ ๑๕ วัน ท่านเองท่านก็แนะน าว่าให้ไปเลี้ยงปลาสิ 
หรือราคาข้าวถูกท่านก็แนะน าว่าให้ไปปลูกหมามุ่ย หรือราคายางถูกท่านก็บอกว่าไปตัด 
ต้นยางสิ ยางมันน้อยราคายางจะขึ้น อย่างนี้เป็นต้น ดิฉันคิดว่าท่านเองได้แสดงถึงความคิด 
ของท่าน มันเป็นความคิดท่ีล้มเหลวสิ้นเชิง การบริหารบ้านเมืองจึงเป็นไปไม่ได้ ประชาชน 
ยังล าบากแล้วก็ยังเป็นหนี้เป็นสินทุกหย่อมหญ้า อีกอย่างหนึ่งท่านผู้น ามีภาวะทางอารมณ์  
ปกติแล้วคนไทยจะเรียกน้องของคุณพ่อว่าคุณอา แต่อารมณ์ไม่ใช่น้องคุณพ่อนะคะ ระยะ 
๘ ปีท่ีผ่านมา ท่านผู้น ารัฐบาลมักจะใช้คุณอารมณ์มาโดยตลอด ฉะนั้นการแก้ไขปัญหา
บ้านเมืองจึงไม่ประสบผลส าเร็จ ท าให้ผู้น ามีความเย่อหยิ่งจองหอง ส าคัญตัวเองผิดว่าตัวเอง
เป็นผู้วิเศษดีกว่าประชาชนท่ัวไป ไม่ถูกใจท่านเองก็ชี้หน้าด่า อารมณ์ของท่านผู้น าท าให้เกิด
การเอารัดเอาเปรียบ เกี่ยวกับในเรื่องของการท่ีให้มี ส.ว. ๒๕๐ คน มายกมือเพื่อท่ีจะ
สนับสนุนท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าหากบวกกับท่านอีก ๑ คน ก็เป็น ๒๕๑ คน ซึ่งคิดว่าการ
เอารัดเอาเปรียบแบบนี้มันเหมาะท่ีจะเป็นผู้บริหารบ้านเมืองไหม อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณธรรม 
จริยธรรม ดิฉันว่าคนท่ียึดอ านาจมันขาดคุณธรรมจริยธรรมอย่างร้ายแรงตั้งแต่วันท่ี 
ยึดอ านาจแล้ว เพราะฉะนั้นคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารบ้านเมืองนั้นมันก็เป็นกันยาก  
แล้วอีกอย่างหนึ่งมีหลาย ๆ ท่านได้อภิปรายไปแล้วเกี่ยวกับวันนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น 
ทุกวงการ ท่านประธานคะ โบราณเขาบอกว่าหัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก ดิฉันอยากจะเรียน 
ถามว่าหลานชายท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีไปเกี่ยวข้องกับคดีตู้ ห่าว คดีไปถึงไหน 
แล้วคะ คดีช้าหรือเป่าคดี เขาเรียกว่าท่านมีคุณธรรมจริยธรรมไหมคะ นอกจากนี้ยังมี  
รัฐมนตรีภายใต้การน าของท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้วนแต่ผลาญงบประมาณ  
ของแผ่นดิน ปัญหาโควิด (COVID) เราก็กู้เงินมา ๑.๙ ล้านล้านบาท วันนี้เศรษฐกิจดีขึ้นไหม 
ในกระเป๋าของพี่น้องชาวบ้านมีเงินไหม ค าตอบก็คือไม่มี มีแต่ความจนความล าบาก หนี้สิน 
มากมาย สาเหตุเพราะว่าการกู้เงินแล้วเอามาแจก อย่างท่ีเกริ่นน าสักครู่นี้ว่าไม่ได้สร้างงาน 
ไม่ได้สร้างเงิน มันไม่ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใด ------------------- 
 
                 - ๔๔/๑ 
 
 



๘๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ        อุทัยวรรณ์ ๔๔/๑ 
 
แต่เป็นการกู้เงินมาแจกเพื่อใช้นโยบายหาเสียงโดยการแจกเงินโดยไม่คำนึงถึงอนาคต  
ของชาติ ส่วนที่ดิฉันได้อภิปรายต่อประธานสภาทั้งหมดนี้เป็นส่วนน้อยและดิฉันเองก็ใช้เวลา 
ไม่มาก เพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกของพรรคเพื่อชาติอีก ๒ ท่าน พรรคเพื่อชาติได้เวลาในการ  
อภิปราย ๓๖ นาที ดิฉันเองก็ขอใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ในการอภิปรายต่อประธานสภา  
มาทั้งหมดนี้ บ่งชี้ให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา หากจะรวมถึงการยึดอำนาจของ
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็รวมเป็นเวลา ๘ ปี ดิฉันขอพูดว่า  
ที่ผ่านมาเสียเวลา เสียโอกาส เสียการบริหารประเทศ มีแต่ความล้มเหลวด้วยคุณสมบัติของ 
ผู้นำที่ไม่ผ่าน ขาดวิสัยทัศน์ ขาดความรู้ความสามารถ ขาดคุณธรรมจริยธรรม การใช้อารมณ์ 
เหนือเหตุผลซึ่งเป็นความทุกข์ความทรมานของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ดิฉัน  
คิดว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไป แต่ในอนาคตเรามีทางเลือก เพราะเหลืออีกไม่กี่วัน  
ก็อาจจะยุบสภา หรือว่าท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านจะอยู่ครบวาระก็แล้วแต่  
แต่ขอบอกว่าท่านเองอยู่ช้า ๑ วัน ความเสียหายก็เกิดขึ้น ๑ วัน ดิฉันในฐานะตัวแทนของ  
พี่น้องประชาชนและตัวแทนของพรรคเพื่อชาติ ดิฉันเองไม่อาจจะแนะนำในการบริหารงาน 
ของท่าน เพราะท่านเองก็คงจะทำตามใจที่ท่านอยากจะทำ ดิฉันได้ยินว่าการตั้งฉายาของ  
ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าแปดเปื้อน ตั้งฉายาของรัฐบาลว่าหน้ากากคนดี ฉะนั้น 
ดิฉันเองในฐานะ ส.ส. ของพรรคเพื่อชาติดิฉันอยากจะตั้งฉายาของท่านนายกรัฐมนตรี  
เป็นภาษาเหนือว่า ท่านเองเป็นหัวหน้าผีกะ หรือปอบตามภาษาอีสานค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 
   นายศ ุภช ัย โพธ ิ ์ ส ุ  ( รองประธานสภาผ ู ้ แทนราษฎร คนท ี ่สอง)   :   
คุณบุศณรินธญ์ครับ ผมอาจจะไม่ค่อยชำนาญภาษาเหนือ แต่ฟังดูแล้วก็คงจะเป็นคำพูด  
ที่บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าผีปอบ ผีอะไรนะ แปลเป็นภาษาไทยหน่อยสิ  
แต่ว่าผมฟังดูแล้วจะเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสม ผมอยากให้ถอนคำนี้เสียนะครับ 
   นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ถ้าท่านประธานเห็นว่า 
เป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสม ดิฉันก็ขอถอนค่ะ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  ขอบคุณครับ 
ท่านสมาชิกครับ ก่อนที่ท่านมงคลกิตติ์จะอภิปรายต่อไป ผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับ
ท่านสมาชิกนิดหนึ่งว่าวันนี้ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๒ 
เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับ อยากให้พวกเราได้ยึด 



๘๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        อุทัยวรรณ์ ๔๔/๒ 
 
ตัวนี้ด้วย เป็นการอภิปรายท่ัวไปเพ่ือซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี
ด้วยนะครับ นี่คือสิ่งท่ีผมอยากจะย้ า ซึ่งญัตติตามมาตรา ๑๕๒ จะแตกต่างจากมาตรา ๑๕๑ 
ฉะนั้นก็ขอให้พวกเราพึงระมัดระวังว่าเราก าลังอภิปรายในญัตติตามรัฐธรรมนูญมาตราไหน 
เชิญท่านมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ขอเวลามา ๓๐ นาที เชิญครับ  
   นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาผู้ แทนราษฎร ท่ี เคารพ กระผม นายมงคลกิตติ์  สุ ขสินธารานนท์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ วันนี้กระผมจะมา
เปิดอภิปรายท่ัวไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๖๐ 
ตามมาตรา ๑๕๒ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ไอดา ๔๕/๑ 
 
ประเด็นผมก็พยายามจะกล่าวหาให้เบา ๆ ว่ารัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะท่าน พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรี ไร้ปัญญาในการ 
บริหารเศรษฐกิจ หาเงินไม่เป็น เก่งสร้างหนี้สินให้ประเทศ สร้างหนี้สินให้ประชาชน  
ปล่อยลูกสมุนทุจริตทุกรูปแบบ ท าประชาชนสิ้นหวัง อับเฉา แล้วยังอยากอยู่ต่อ ความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นผมจะแบ่งเป็นประมาณ ๔ ประเด็นด้วยกัน ท่ีสร้างโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน  ประเด็นท่ี ๑ การบริหารเศรษฐกิจท่ีพังและท าให้ประชาชน 
เป็นหนี้ ไร้ซึ่งอนาคต  ประเด็นท่ี ๒ คือการปล่อยยาเสพติดทุกประเภทเต็มเมือง  ประเด็นท่ี ๓ 
การพัวพันการทุจริต อีบิดดิง (e-Bidding) ภาครัฐและเงินส่วยบ่อนออนไลน์ (Online) 
เพ่ือเอาเงินนี้ไว้โกงเลือกตั้ง  ประเด็นท่ี ๔ การขายแผ่นดินบรรพบุรุษหรือเรียกว่าขายชาติ 
  มาประเด็นหัวข้อท่ี ๑ ก่อน การบริหารเศรษฐกิจพัง ประชาชนเป็นหนี้ 
ไร้ซึ่งอนาคต มาดูเสถียรภาพปัจจุบันประเทศไทยนะครับ ทุนส ารองระหว่างประเทศวันนี้ 
มีประมาณ ๘.๒๘๒ ล้านล้านบาท ณ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หนี้สาธารณะ ณ วันนี้ 
๑๐.๕๘๗ ล้านล้านบาท หรือ ๖๐.๖๗ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) คิดในช่วงเดือนธันวาคม 
๒๕๖๕ ถ้าวันนี้ ๒ เดือนมาแล้วก็น่าจะเพิ่มอีก ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท หนี้สาธารณะเดิม 
ตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก่อนออกไป ๕.๕๓๓ ล้านล้านบาท คิดเป็น ๔๒.๕ เปอร์เซ็นต์ 
ต่อจีดีพี (GDP) จะสังเกตว่าในช่วง พลเอก ประยุทธ์บริหารประเทศมา ๘ ปีมีหนี้สาธารณะ 
เพิ่ มขึ้ นถึ ง  ๕ .๐๕๔ ล้ านล้ านบาท ซึ่ งกลาย เป็นหนี้ ประชาชนเฉลี่ ยต่ อหั วแล้ ว 
๗๖,๓๘๓.๕๔ บาทต่อหัว ในช่วง ๘ ปี ๕ เดือน ๒๖ วัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหาร 
ประเทศตั้งแต่วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบันท าหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ในช่วงท่ีก่อน 
พลเอก ประยุทธ์มามีหนี้ครัวเรือนอยู่ท่ี ๑๐.๒๒ ล้านล้านบาทด้วยกัน ณ วันนี้มีหนี้ครัวเรือน 
ปี ๒๕๖๖ ถึง ๑๕ ล้านล้านบาท เฉลี่ยแล้วก็คือ ๒๒๖,๖๘๘.๘๓ บาทต่อคน มีหนี้ครัวเรือน 
เพิ่มขึ้นถึง ๔.๗๘ ล้านล้านบาท เฉลี่ยต่อคนก็คือ ๗๒,๒๓๘.๑๗๔ บาทต่อคน เพราะฉะนั้น 
ช่วง ๘ ปี ๕ เดือน ๒๖ วัน ประชาชนมีหนี้ รวมท้ังหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนต่อหัว 
๑๔๘,๖๒๑.๗๑๔ บาทต่อคน ถ้ารวมเป็นครัวเรือนแล้วก็คือต่อครัวเรือนก็ ๑.๑๖ ล้านบาท 
ต่อครัวเรือน กรณีครัวเรือนหนึ่งมี ๓ คน การจะสร้างหนี้ได้ต้องก่อหนี้ การก่อหนี้ของรัฐบาล 
ก็คือการขายพันธบัตรรัฐบาล ณ ปัจจุบันวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ขายพันธบัตรไปแล้ว 
ประมาณ ๗.๓๓ ล้านล้านบาท แล้วก็มีหนี้พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ๕๘๖,๘๖๙ ล้านบาท  



๘๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ไอดา ๔๕/๒ 
 
หนี้พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ๒.๔๓๕ ล้านล้านบาท หนี้ตั๋วใช้เงินคงคลัง 
และการปรับโครงสร้างหนี้ ๕๓๕,๒๗๖ ล้านบาท รวมเป็นหนี้ท่ีขายท้ังหมดทุกประเภท 
๑๐.๘๙๗ ล้านล้านบาทด้วยกัน 
  มาดูความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน พลเอก ประยุทธ์เทียบกับ 
๑๓ อดีตนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่สมัย พลเอก เปรม  พลเอก ชาติชาย  นายอนันต์ ๒ รอบ   
พลเอก สุจินดา  นายชวน ๒ รอบ  นายบรรหาร  พลเอก ชวลิต  ทักษิณ รอบ ๑ รอบ ๒ 
พลเอก สุรยุทธ์  นายสมัคร  นายสมชาย  นายอภิสิทธิ์ และคุณย่ิงลักษณ์ ๑๓ คนรวมพลังกัน
สร้างหนี้ได้แค่ ๕.๕๓๓ ล้านล้านบาทเท่านั้น ถ้าเทียบกับ พลเอก ประยุทธ์ ๑ คนสามารถ
สร้างหนี้ได้ ณ วันนี้ ๕.๐๕๔ ล้านล้านบาท แสดงให้เห็นว่า พลเอก ประยุทธ์ ๑ คนเหนือกว่า 
๑๓ นายกรัฐมนตรีท่ีผ่านมา เพราะฉะนั้นความสามารถหาตัวจับได้ยาก เป็นความสามารถ 
ในการก่อหนี้ซึ่งไม่สามารถหาค าอื่นแทนได้ ซึ่งสมกับค าขวัญท่ีผมให้กับวันเด็ก ในปี ๒๕๖๖ 
ผมให้ค าขวัญไว้ว่า เด็กวันนี้คือคนใช้หนี้ของลุงตู่ในวันหน้า 
  มาดูหัวข้อท่ี ๒ การปล่อยยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับ ในปี ๒๕๖๔ 
เราจับของกลางยาบ้าได้ประมาณ ๕๑๕ ล้านเม็ด เฮโรอีนได้ ๓,๓๓๒ กิโลกรัม กัญชาแห้ง 
๗๑,๗๖๙ กิโลกรัม ยาไอซ์เกือบ ๒๐ ตัน ฝิ่นประมาณ ๒๕๗ กิโลกรัม โคเคน ๕๐ กิโลกรัม 
พืชกระท่อม ๔๓ ตันกว่า ๆ เอ็กซ์ตาซีหรือยาอีมีประมาณ ๔๕๒,๑๑๙ เม็ด เคตามีน 
อีกประมาณ ๑ ตัน -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๔๖/๑ 
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ปี ๒๕๖๕ เราจับยาเสพติดแล้วท าลายรวมกันได้ประมาณ ๔๐,๗๐๖ กิโลกรัม หรือ ๔๐ ตัน 
มีมูลค่าท้ังสิ้นประมาณ ๓๔,๖๘๘ ล้านบาท มียาบ้าอยู่ราว ๆ ๒๕๙.๖ ล้านเม็ด หรือประมาณ 
๒๓ ตันกว่า ยาไอซ์ ๑๔ ตันกว่า เฮโรอีนเกือบตัน ยาอี  ๔ กิโลกรัม ฝิ่น ๒๙ กิโลกรัม 
วัตถุออกฤทธิ์อีกประมาณ ๒ ตัน เพราะฉะนั้นยาเสพติดไม่มีทางหมดจากประเทศครับ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่า ณ ปัจจุบันเรามีอัตราการจ่ายสินบนรางวัลน าจับคดี 
ยาเสพติด อย่างเช่นเฮโรอีนคิดกรัมละ ๑๐๐ บาท ฝิ่นกรัมละ ๒๐ บาท เคตามีนกรัมละ 
๒๐ บาท แล้วก็ เอ็กซีดรีนกรัมละประมาณ ๑๐ บาทด้วยกัน ส่วนยาบ้าไม่เกิน ๑๐ เม็ด 
๓๖๐ บาท ๑๑ เม็ดถึง ๕๐๐ เม็ด จ่ายเม็ดละ ๑๐ บาท เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าสินบน 
ยาเสพติดท าให้ยาเสพติดไม่มีวันหมดประเทศไทย นี่ก็เป็นประเด็นส าคัญเหมือนกัน 
เพราะมียาเสพติด แล้วเพราะยาเสพติดมีสินบนมันจึงเต็มประเทศ เพราะฉะนั้นการจับ  
ยาเสพติดของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องได้ ๓ อย่างด้วยกัน คือ ๑. จับแล้วได้ผลงานแล้วได้
สินบน  ๒. ยึดยาเสพติดไว้ใช้เองเกือบท้ังหมดในขณะจับกุม เขาเรียกว่ายึดเงินยาเสพติด 
ของกลางเอาไว้ใช้เองแล้วแบ่งกัน บางส่วนส่งรัฐเป็นพิธี   ๓. ยาบางส่วนส่งรัฐท าลายเผาท้ิง 
อีกบางส่วนเอาไปขายต่อ เพราะฉะนั้นมันไม่มีวันหมดประเทศครับ ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในช่วงปีงบประมาณปี ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมาจับได้อยู่ประมาณ 
๓๒๓ รายด้วยกัน จาก ๒๔๙ เรื่อง แล้วประเด็นส าคัญคือยาเสพติดส่วนใหญ่ในประเทศไทย
มาจากตะเข็บชายแดน พม่า กัมพูชา สปป. ลาว ตะเข็บชายแดนไทยกับเมียนมาร์ ตะเข็บ
ชายแดนไทยกับ สปป. ลาว ตะเข็บชายแดนท่ีจังหวัดเชียงรายจะมียาเสพติดเข้ามาใน 
ประเทศไทยกว่าร้อยละ ๙๐ มาจากเชียงรายท้ังหมด ถ้าผ่านเชียงรายมาได้ก็เข้าสู่ 
ประเทศไทยเต็ม ๆ ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะเข็บชายแดนไทย -อีสานท่ี 
สปป. ลาวกับกัมพูชามีประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน เพราะฉะนั้นประเด็นส าคัญคือมี
เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะ หรืออีกส่วนหนึ่งคือการจัดวางก าลังทหาร ตชด. นรข.  
ไม่ได้มีการจัดวางก าลังแบบ ๒๔ ชั่วโมง ทุก ๆ ๔๐๐ เมตร ๓ ผลัด ณ ปัจจุบันไม่มีการเอาใจใส่ 
แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ปล่อยปละละเลย แทนท่ีจะไปร่วมในการลาดตระเวนกับที ม
ลาดตระเวน ถ้าทีมลาดตระเวนจริง ๆ ผมเชื่อว่ายาเสพติดจะน้อยลงกว่านี้เยอะนะครับ 
   ประเด็นท่ี ๓ การพัวพันเงินทุจริตอีบิดดิง (e-Bidding) ภาครัฐ เงินบ่อนออนไลน ์
(Online) เงินส่วยท่ีเอาไว้โกงเลือกตั้งนะครับ การทุจริตอีบิดดิง (e-Bidding) ผมจะอภิปราย 
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แบบธรรมดาคงไม่ได้เพราะมันคือการทุจริตจริง ๆ แล้วคนท่ีเกี่ยวข้องก็คือเป็นลูกน้องของ
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็คือนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ท่ีก ากับ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางก ากับส านักงานมาตรฐานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งระบบ 
อีบิดดิง (e-Bidding) เอามาใช้แทนท่ีในระบบอีออกชัน (e-Auction) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งผมเคยร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจับมาแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ติดคุกแล้วออกมาแล้ว 
ในปี ๒๕๖๐ อุปกรณ์อีบิดดิง (e-Bidding) มันคือการสร้างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อีบิดดิง (Server 
e-Bidding) ขึ้นมา ซึ่งกรมบัญชีกลางซื้อจากบริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิเตอร์ หรือเรียกว่า 
พีซีซี (PCC) แล้วบริษัทนี้เป็นบริษัทลูกของบริษัทล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีเป็นเจ้าของ
เซิร์ฟเวอร์ (Server) ตัวนี้ เพราะฉะนั้นรหัสท่ีจะได้ก็จะมีบริษัทกับเจ้าหน้าท่ีกรมบัญชีกลาง
หรืออธิบดีกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นลูกน้องของนายสันติ พร้อมพัฒน์ ซึ่งนายสันติเป็นลูกน้อง 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาดูสถิติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐว่ามันเยอะขนาดไหน  
ในปี ๒๕๖๓ มีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๑.๓๗๕ ล้านล้านบาทด้วยกัน ประมาณเกือบ  
๕ ล้านโครงการ ปี ๒๕๖๔ มีการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๔ ล้านล้านบาทด้วยกัน มีประมาณเกือบ  
๕ ล้านโครงการ  ส่วนปี ๒๕๖๕ ในจ านวนเท่า ๆ กัน ประมาณสักครึ่งปีงบประมาณ ประมาณ 
๘๕๕,๐๐๐ ล้านบาท มีประมาณ ๒,๕๘๑,๔๐๑ โครงการ โดยปกติแล้วในการซื้อแบบผ่าน
กรมบัญชีกลางเวลางานเล็ก ๆ จะซื้อกันทีหนึ่งเป็นร้อยเจ้า งานใหญ่ ๆ ก็จะมีชั้นเป็น
ตัวก าหนด ก็จะท าให้เจ้าในการซื้อแบบน้อยลงนะครับ -------------------------------------------- 
 

- ๔๗/๑ 
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มาดูการประมูลงานท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ จะสังเกตว่าตัวท่ี ๑ ผมไม่ระบุชื่อ การก่อสร้าง
ถนนลาดยางคอนกรีต แอสฟัลติก (Asphaltic) ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ต าบลบัวทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นงานแค่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท มีคนซื้อแบบเป็นร้อย แต่มีคนเคาะราคาแค่ ๒ คน ลดกันแค่
ประมาณห่างกัน ๗,๐๐๐ กว่าบาท ลดนิดเดียวเอง 
  มาดูตัวท่ี ๒ คือการปรับปรุงถนนยางพารา แอสฟัลติก (Asphaltic) คอนกรีต 
ก็เช่นเดียวกันอันนี้ลดไป ๙,๐๐๐ บาท ซื้อเป็นร้อยเคาะกันแค่ ๒ เจ้า แล้วก็สลับบริษัทกัน ๆ 
  งานตัว ท่ี  ๕ การปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติก (Asphaltic) 
เหมือนกัน อันนี้เยอะหน่อยมี ๓ เจ้าเคาะกัน แต่มีคนซื้อแบบเป็นร้อย สงสัยไหมครับว่า 
ท าไมมันเป็นแบบนี้ ท่านประธานครับ การทุจริตสมัยก่อนมันคือการทุจริตแบบฮั้วประมูล 
ปกติท่ัว ๆ ไป แต่ ณ วันนี้ มันเป็นการทุจริตแบบรวมศูนย์ แล้วการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
มีปีหนึ่งประมาณ ๑.๔-๑.๕ ล้านล้านบาทด้วยกัน มีส่วนราชการบางส่วนท่ีท าเองก็ไม่ต้อง 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยกัน เพราะฉะนั้นถามว่าท าไมคนพวกนี้เขาคุยกันได้ เขารู้ได้อย่างไรว่า 
ใครเป็นซื้ อซองหรือไม่ซื้อซอง เพราะว่ามันมี เจ้าหน้าท่ี จากกรมบัญชีกลางท่ีสั งกัด
กระทรวงการคลังเข้ามามีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการขายรหัส ไม่ใช่ขายรหัส เขาเรียกว่า 
ขายรายชื่อผู้ซื้อซองซื้อแบบ อย่างเช่น มีซื้ออยู่ประมาณ ๕๐ เจ้า ก็ให้เบอร์โทรศัพท์พร้อม 
ชื่อบริษัทให้ไปติดต่อกันช่วงประมาณ ๑ ทุ่มของวันนั้น ของวันสุดท้ายของการซื้อแบบ 
แล้วต้องจ่ายเงินผ่านโอนบัญชีอยู่ราว ๆ ประมาณ ๑.๘ เปอร์เซ็นต์ของวงเงินของงานท่ีรับ 
ขึ้นอยู่กับว่าจ านวนงานท่ีรับมากน้อยแค่ไหน ถ้างานเป็น ๑๐๐ ล้านบาท เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะ
เหลือประมาณแค่ ๑ เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ในการซื้อว่ามีใครซื้อแบบบ้าง แล้วก็มีการโอนเงินกัน
แบ่งเป็นสาย ๆ ท่านประธานลองคิดดูครับ สมมุติถ้าเราคิด ๑.๘ เปอร์เซ็นต์ของประมาณ 
๑.๔ ล้านล้านบาท มันมีวงเงินทุจริตเท่าไร ปี ๒๕๖๓ ง่าย ๆ เลยประมาณ ๒๔,๗๕๔ ล้านบาท 
ปี ๒๕๖๕ อยู่ประมาณ ๑๕,๓๙๐ ล้านบาท อันนี้กรณี ๑.๘ เปอร์เซ็นต์ ถ้า ๑ เปอร์เซ็นต์มันก็จะ 
น้อยลง แล้วการจ่ายเงินจะผ่านนายหน้า แล้วนายหน้าพอโอนสตางค์เสร็จปุ๊บบ่าย ๓ โมงครึ่ง 
ตอนไม่เกิน ๑ ทุ่ม จะได้รายชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ท้ังหมด แต่ถ้าเป็นงานชั้นพิเศษ 
งานวงเงินสูง ๆ อย่างเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือการทางพิเศษ หรืออะไร 
ก็แล้วแต่ ท่ีเป็นวงเงินสูง ๆ อันนี้ไม่ต้องเคลียร์  (Clear) ฮั้ว เพราะเขาเคลียร์  (Clear)  
งบประมาณแบ่งงานกันตั้งแต่ตอนตั้งงบประมาณแล้ว เพราะฉะนั้นเงินจ านวนนี้ไม่จ าเป็น 
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เขาเรียกว่าแบ่งงานกันเสร็จ แต่ถ้างานตัวเล็กลงมาก็จะฟันกัน ถ้าไม่ฟันกันก็ต้องเคลียร์  
(Cleare) ฮั้วประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ค่าซื้อรายชื่อประมาณ ๑.๘ เปอร์เซ็นต์ ถ้าวงเงินสูง 
ก็ลดลงมา เพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีไม่รู้ได้ไหม ใครเชื่อบ้าง พี่น้องประชาชนท่ีเป็น
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรู้ท้ังประเทศว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพียงแต่ว่าไม่กล้าเป็นพยาน
เพราะว่ากลัวจะติดคุกด้วยกัน ท้ังคนขายรหัส คนซื้อรหัส แต่ขบวนการทุจริตอีบิดดิง 
(e-Bidding) มันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองครับ ท่ีเป็นลูกน้อง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
มาดูสไลด์ (Slide) 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขบวนการทุจริต 
อีบิดดิง (e-Bidding) ว่าเอาเงินไปไว้ท่ีไหนกัน มันก็จะมีคนสนิท ผมไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ 
ว่าเป็นคนสนิทของนายสันติ พร้อมพัฒน์ หรือเปล่าท่ีเป็นคนประสานงานในการเดินบัญชี
เกี่ยวกับบัญชีม้าท้ังหมด บัญชีม้ามีกลุ่มประมาณ ๕ กลุ่มด้วยกัน 
  กลุ่มท่ีรับงาน อบจ. เทศบาล อบต. ในการขายรหัสเชื่อมโยงกับนักการเมือง 
  กลุ่มท่ีรับงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด ท้ังหมด ๗๖ จังหวัด บวก กทม. อันนี้ 
ซื้อหมด 
  กลุ่มท่ี ๓ คือรับงานจาก ทล. ทช. รฟท. เอโอที (AOT) แล้วก็กรมชลประทาน 
  กลุ่มท่ี ๕ คือรับงานจากกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ แม้กระท่ังหน่วยงาน 
ตรวจสอบอย่าง ป.ป.ช. สตง. มีการจัดซื้อจัดจ้างยังมีการขายรหัสกันเลย ผมไม่แน่ใจว่า
หัวหน้าหน่วยงานรู้ด้วยหรือเปล่า แต่ผู้รับเหมากับคนท่ีถือบัญชีม้าแล้วประสานงานการซื้อ 
รหัสควบคุมอีบิดดิง (e-Bidding) --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๘/๑ 
 

 
 
 



๙๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ปัทมา ๔๘/๑ 
 
ถ้าตรวจสอบทางบัญชีทุกบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงทางบัญชี  
ได้ท้ังหมด แล้วจะเชื่อมโยงได้ถึงตัวใหญ่ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นบัญชีหรือโทรศัพท์สามารถ 
ตรวจสอบได้ท้ังหมด เพราะฉะนั้นการทุจริตนี้ทุจริตไม่ ได้เลย เป็นเรื่องดังมากนะครับ 
ขนาดท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังเคยท้วงติงเรื่องนี้เลยนะครับ 
แต่เจ้ากระทรวงบอกว่าไม่รู้เรื่อง ไม่มี ๆ นะครับ เขาบอกว่าเงินทุจริตอีบิดดิง (e-Bidding) 
มันเอาเงินมาซื้อโต๊ะจีนของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่า อีกส่วนหนึ่งเอาจ่าย  
ผู้สมัคร ส.ส. เอาไว้ใช้จ่ายรายเดือนแล้วก็การลงพื้นท่ี รวมท้ังเอาไปจ่ายหัวคะแนนเลือกตั้ง  
ล่วงหน้าด้วย หาเสียงล่วงหน้า เพราะฉะนั้นมันจะมีเงินพวกนี้  เงินทุจริตส่งเข้าไปท่ี 
พรรคการเมืองซื้อโต๊ะจีน หลังจากนั้นเข้าพรรคการเมืองแล้วก็มีเงินจ่ายตรงจากรัฐมนตรี  
ท่านนี้ไปยังผู้สมัคร ส.ส. เป็นโซน (Zone) เป็นกลุ่มจังหวัด แต่รัฐมนตรีท่านนี้ก็เป็นลูกน้อง 
นายกรัฐมนตรี แล้วสุดท้ายมันก็คือการเอาเงินทุจริตอีบิดดิง (e-Bidding) มาซื้ออ านาจต่อ 
เพื่อให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ณ ปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้จริง ๆ อันนี้เรื่องจริงท้ังหมด 
ใคร ๆ ก็รู้ ผมไม่ทราบว่าท่านประธานรู้หรือเปล่า แต่วันนั้นท่ีคุยกับผมเห็นว่าท่านรู้ แต่ผม 
ไม่แน่ใจว่าท่านเคย 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยว ๆ 
ท่านมงคลกิตติ ์
  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอโทษครับ 
พาดพิงท่านนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้อภิปรายท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง 
ผมอภิปรายนายกรัฐมนตรี 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ฟังก่อนครับ 
คือเวลาพูดอะไรก็ขอให้ระมัดระวังด้วย คือถ้าพูดออกไปอย่างนั้นคนฟังทางบ้านท่ัวประเทศ
เขาก็จะคิดว่าท่านกับผมคุยกันรู้เรื่อง ผมไม่เคยคุยกับท่านเรื่องนี้เลยนะครับ ต้องให้ชัดเจนครับ 
  นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญต่อครับ 
  นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ต่อมาเรื่องการเงิน 
ทุจริตอีบิดดิง (e-Bidding) ณ ปัจจุบัน เงินดังกล่าวเข้าไปสู่ในกระบวนการซื้อโต๊ะจีน กกต. 
ป.ป.ช. ควรไปตรวจสอบ ถ้าตรวจสอบไม่ได้ผมจะลิสต์ (List) เป็นรายละเอียดเป็นไอเท็ม ๆ 



๙๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ปัทมา ๔๘/๒ 
 
(Item) ว่าจะท าอย่างไรถึงจะไปถึงจุดหมาย แล้วผมว่าอย่างไรก็โดนบถ้าตรวจจริง ๆ นะครับ
มาดูเรื่องการทุจริตบ่อนออนไลน์ (Online) เงินส่วยบ่อนออนไลน์ (Online) เฟื่องฟูมาก 
ในรัฐบาลชุดนี้ สังเกตเห็นไหมครับ อันนี้คือใบลาออกของประธาน ปปง. คือ พลต ารวจตรี 
ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เป็นคนที่คอยดูแล เมื่อก่อนนี้เป็นรองเลขาธิการ ปปง. แล้วก็คนที่เสนอชื่อ 
เข้าไปเป็นเลขาธิการ ปปง. คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้วตอนเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหลังจากท่ีเกษียณอายุราชการไปก็เป็น พลเอก ประยุทธ์ท่ีเป็นคนเสนอชื่อเข้า  
ครม. จึงได้เป็นประธาน ปปง. แต่พอคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ มาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องตู้ห่าว 
กับความสัมพันธ์ระหว่างประธาน ปปง. ซึ่งประธาน ปปง. เป็นลูกน้องของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นเพื่อนอดีต ผบ.ตร. ท้ัง ๒ คนท่ีเกษียณไป เป็นเพื่อนซี้ มันเกี่ยวกับการพนัน
ออนไลน์ (Online) ได้อย่างไร เพราะว่าการพนันออนไลน์ (Online) ถ้าตรวจสอบเรื่อง 
การฟอกเงินโดนหมด อย่างไรก็โดนนะครับ มีดารา ๑ คน แล้วก็สามีอีก ๑ คน ท่ีเพิ่งถูกจับไป
แล้วไม่ให้ประกันตัว ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน เกี่ยวข้องกับเว็บ (Web) พนัน แล้วเป็นรายใหญ่ 
มีเครือข่ายท่ัวประเทศ มีเครือข่ายท่ัวประเทศนะครับ มาดูความสัมพันธ์ของ ๒ คนนี้กับ
ประธาน ปปง. ท่ีเป็นลูกน้องของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถวหน้าเป็นประธาน ปปง. 
ผมไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าในงานนี้ อีกท่านหนึ่งคือเป็นเมียประธาน ปปง. แล้วท าไม
คนท่ีถูกจับในคดีแล้วก็ก าลังถูกยึดทรัพย์ในคดีการพนันออนไลน์ (Online) ไปนั่งอยู่ข้างหลัง
ประธาน ปปง. ถ้าจะบอกว่าเขาไม่รู้จักกันผมไม่เชื่อ ไปดูอีกคลิป (Clip) หนึ่งว่าเขาสนิทกัน
ขนาดไหน ไม่ทราบว่าอนุญาตหรือเปล่า นี่งานเดียวกันนะครับ เปิดคลิป (Clip) แบบเปิด 
ให้เดินได้ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านมงคลกิตติ์
ผมได้ตรวจสอบคลิป (Clip) แล้ว คลิป (Clip) นั้นมีภาพบุคคลภายนอกจ านวนมากอยู่ในคลิป 
(Clip) แล้วทีนี้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถท่ีจะไปเบลอ (Blur) หน้าบุคคลท่ีอยู่ในภาพนั้นได้ ถ้าท่าน
เสนอเป็นภาพนิ่งเราก็จะอนุญาตทั้งหมด ฉะนั้นท่านอภิปรายเลยครับ 
 
                 - ๔๙/๑ 
 
 



๙๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๔๙/๑ 
 
   นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เอาง่าย ๆ ขาใหญ่ 
เคลียร์ (Clear) เร่ืองการพนันออนไลน์ (Online) ท าไมไปปรากฏที่งานบุญของประธาน ปปง. 
ได้  แล้วไม่ได้มีรูปแค่นี้นะครับ ยังมีอีกหลายท่ีท่ีผมมีข้อมูลอยู่  ซึ่ ง เรื่องนี้ เป็นเรื่อง 
ส าคัญมาก หน่วยงานตรวจสอบด้านการฟอกเงินไปเป็นคนสนิทของพวกการพนันออนไลน์ 
(Online) ได้อย่างไร ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วจีนเทาเข้ามาในประเทศไทย
เยอะมากท่ีท าผิดกฎหมาย แล้วก็ ณ ปัจจุบันเดินตามนักการเมืองต้อย ต้อย ต้อย 
คอยจ่ายเงินให้พรรคการเมืองลงพื้น ท่ีในการหาเสียงเลือกตั้ งครั้ งนี้  เพราะฉะนั้น 
พลต ารวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ไม่ใช่ใคร ก็คือคนของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะปฏิเสธว่าไม่รู้จักก็คงไม่ได้ แต่จะร่วมมือกันหรือเปล่ามันอีก
เรื่องหนึ่ง ประชาชนสามารถตัดสินได้ มาดูอีกสไลด์ (Slide) หนึ่งครับ เป็นรูปของ 
พลเอก ประยุทธ ์ พลเอก ประยุทธ์บอกว่าไม่เคยทุจริตแม้แต่บาทเดียว ผมถามพี่น้องประชาชน
ท่ีฟังอยู่ ประชาชน ๖๖ ล้านคนเชื่อหรือไม่ ต้องถามประชาชนเอง 
   ประเด็นท่ี ๓ ประเด็นสุดท้าย คือประเด็นเรื่องการขายแผ่นดินบรรพบุรุษ 
เมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครม. มีการเสนอร่างกฎกระทรวงในการได้มาซึ่ง ท่ีดิน 
ท่ีอยู่อาศัยของคนต่างด้าวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลงทุน ๔๐ ล้านบาท ในพันธบัตร 
รัฐบาล แล้วก็ได้กรรมสิทธิ์ท่ีดิน ๑ ไร่ หลังจากนั้นเกิดกระแสในสังคม ตัวผมเองเป็นหนึ่งใน 
พรรคการเมืองท่ีออกมาต่อต้านแล้วฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุดว่ามติดังกล่าวขอให้ 
เพิกถอน บวกกับกระแสพี่น้องประชาชนรักชาติรักผืนแผ่นดินไทย จึงท าให้ ครม. ฝืนมติ 
ประชาชนไม่ไหวต้องถอนเรื่อง พักเรื่องออกไปก่อน เพราะว่ากระแสสังคมมันแรง นี่คือ 
การกระท าท่ีจะท าให้การขายชาติถูกกฎหมาย  อันท่ี ๒ คือการขายชาติแบบผ่านการส่งเสริม 
การลงทุนแบบบีโอไอ (BOI) อันนั้น ๔๐ ล้านบาท ๑ ไร่ บีโอไอ (BOI) ลงทุน ๕๐ ล้านบาท 
ได้ ๓๕ ไร่ ส่วนบีโอไอ (BOI) ผมฟ้องไปท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินรวมท้ังศาลปกครองสูงสุด 
และ ณ ปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดมีมติให้ศาลปกครองกลางรับเรื่องไว้วินิจฉัยแล้วนะครับ 
เพราะฉะนั้นการขายชาติขายแผ่นดินผมขัดขวางเต็มสูบตามหน้าท่ีผู้แทนท่ีเป็นผู้แทนของ 
ประชาชนไทย ในอดีตกาลพระมหากษัตริย์และประชาชนท้ังอดีตจนถึงปัจจุบันรวมท้ัง 
พี่น้องทหารทุกหมู่เหล่าท่ีเป็นทหารผ่านศึกคอยปกป้องผืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วด้วยชีวิต  
เลือดเนื้อ ณ ปัจจุบันเราเหลือแค่ ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตร ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ เรามีถึง 



๙๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๔๙/๒ 
 
๑.๒ ล้านตารางกิโลเมตร เราเสียไปในช่วงการล่าอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ ฝรั่งเศส  
ไปกว่า ๖๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ในสมัยล้นเกล้ารัชกาลท่ี ๕ และข้าราชบริพารร่วมกัน 
ขายทรัพย์สินส่วนตัว รวมท้ังเงินถุงแดงท่ีเก็บไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี ๓ เอาไว้ไถ่ถอน 
ประเทศให้คงเหลือ ๕๑๓,๑๒๐ ตารางกิโลเมตรจนถึงทุกวันนี้ แต่เหตุไฉน พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและอดีต ผบ.ทบ. พยายามออกกฎหมายขายท่ีดินให้ต่างชาติ 
แลกกับเงินกู้ ให้รัฐบาลเพื่อรักษาอ านาจในการท่ีจะอยู่ โกงต่อไปให้ยาวนานท่ีสุด 
ซึ่ งเงินบางส่วนน ามาแจกประชาชนเพื่อปิดปาก ผมอยากถามพี่น้องประชาชนท้ัง 
๖๖,๑๗๐,๐๐๐ คนว่ามีใครเชื่อ พลเอก ประยุทธ์บ้างว่า พลเอก ประยุทธ์ท่านไม่ทุจริต 
ท่านไม่เคยปล่อยลูกน้องและญาติใกล้ชิดทุจริตทุกรูปแบบ ผมถามพี่น้องประชาชน 
แต่การทุจริตท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคือการทุจริตอ านาจ เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เขาเรียกว่า 
การทุจริตได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศคือใช้อ านาจปืนและรถถัง การเขียน  
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ โดยให้ ส.ว. ๒๕๐ คน 
   (นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นางบุญญาพร นาตะธนภัทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ประท้วงค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านมงคลกิตติ์ 
มีท่านสมาชิกประท้วงครับ เชิญท่านสมาชิกประท้วง รายงานตัวด้วยนะครับ 
   นางบุญญาพร นาตะธนภัทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ดิฉัน บุญญาพร นาตะธนภัทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทย  
สร้างชาติ ขณะนี้ผู้อภิปรายได้ใส่ร้ายป้ายสีท่านนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดค่ะ ค าว่า  
ท่านทุจริต ท่านทุจริตตรงไหนมีค าตัดสินใจหรือยังว่าท่านทุจริต ใส่ร้ายป้ายสีท่านมาโดยตลอด 
ขอถอนค าพูดค าว่าทุจริตเดี๋ยวนี้ค่ะ 
 

 - ๕๐/๑ 
 
 
 
 



๙๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๕๐/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประธาน 
ขอวินิจฉัยนะครับ ท่ีผ่านมาผมก็ติดตามการอภิปรายของท่านมงคลกิตติ์โดยตลอดนะครับ  
เขาอภิปรายเพื่อเสนอแนะในมุมมองของคุณมงคลกิตติ์เขามองอย่างนั้นเขาก็เสนอแนะ
รัฐบาลอย่างนั้น แต่ประเด็นท่ีผมอยากจะเตือนคุณมงคลกิตติ์จะไม่ให้อภิปรายก็คือ 
ท่านจะย้อนไปถึงสมัยท่ี  พลเอก ประยุทธ์ยึดอ านาจผมว่ามันเกินกว่ารัฐบาลชุดนี้ 
ท าหน้าท่ีแล้ว ฉะนั้นจึงไม่ควรท่ีจะเอาเรื่องเก่าท่ียาวไกลขนาดนั้นมาอภิปราย ขอให้อภิปราย
เฉพาะในประเด็นท่ีรัฐบาลชุดนี้ได้ปฏิบัติหน้าท่ี มีข้อบกพร่องอย่างไรจะเสนอแนะอย่างไร 
ก็เอาเฉพาะท่ีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ด าเนินการ เชิญครับ  
   นางบุญญาพร นาตะธนภัทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ 
ดิฉันนั่งฟังท่านผู้อภิปรายมาตั้งหลาย ๑๐ นาทีค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประธาน 
วินิจฉัยแล้วถือว่าจบแล้วครับ เชิญนั่งเถอะครับ  
   นางบุญญาพร นาตะธนภัทร (แบบบัญชีรายชื่อ )  :  ถอนค าพูดว่ า 
ท่านนายกรัฐมนตรีทุจริตให้หน่อยค่ะ 
   นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
ผมไม่ได้บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีทุจริต ผมบอกว่าประชาชน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  อย่าเถียงกัน 
ประธานวินิจฉัยแล้วขอให้จบนะครับ ส่วนไหนท่ีผมมองว่ามันขัดข้อบังคับหรือไม่อยู่ใน 
ลักษณะการอภิปรายท่ัวไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ ผมก็จะคอยเตือนสมาชิกอยู่นะครับ 
เชิญท่านมงคลกิตติ์อภิปราย แต่คุณเกริ่นเรื่องเมื่อสักครู่ผมคิดว่าไม่สมควรนะครับ 
มันไปไกลเกิน เอาเฉพาะท่ีรัฐบาลชุดนี้ปฏิบัติหน้าท่ี บกพร่องอย่างไร จะเสนอแนะอย่างไร 
เชิญครับ 
   นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เอาชุดนี้แล้วกันครับ 
แล้วก็เอาชุดปี ๒๕๖๖ ท่ีจะเลือกตั้งใกล้ ๆ นี้ครับ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ เขียนให้ ส.ว. 
๒๕๐ คน อันนี้อยู่ในปัจจุบันแล้วถึงอนาคตนะครับ โหวตตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี เขาเรียกว่า
ดีไซน์ (Design) การทุจริตเข้าสู่อ านาจ มีการดูด ส.ส. ซื้อ ส.ส. ปล้น ส.ส. พรรคอื่น นี่เรียกว่า 
 



๙๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๕๐/๒ 
 
ทุจริตแบบปล้นสะดมผู้แทนราษฎรท่ีเห็นแก่เงินแล้วก็ขายวิญญาณ ผมอยากรู้จริง ๆ ว่าในตัว
ของท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เลือดในตัวท่าน เนื้อหนัง 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านมงคลกิตติ์
ผมจะไม่อนุญาตให้ท่าน ค าเมื่อสักครู่นี้ผมขอให้ท่านถอนนะครับ  
   นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ค าไหนครับ 
ท่านประธาน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่ีมีการ 
บอกว่า ปล้น ส.ส. ซื้อ ส.ส. คือขนาดนี้นี่มันเป็นการใส่ร้ายนะครับ ค านี้มันเป็นการใส่ร้าย  
กันเกินไป 
   นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  อย่างนั้นผมขอ 
เปลี่ยนใหม่จากค าว่าดูด ส.ส. เป็นการทาบทาม ส.ส. 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านถอน 
ก่อนครับ 
   นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมขอถอนครับ 
ขอถอนค าว่า ดูด ซื้อ ปล้น ออกครับ เป็นการทาบทาม ส.ส. พรรคอื่น ดูดีไหมครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญอภิปราย
ต่อครับ  
   นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมอยากรู้ครับว่า 
ในตัวในกายของ พลเอก ประยุทธ์ ในเลือดของ พลเอก ประยุทธ์ ในเนื้อหนังมังสาของ  
พลเอก ประยุทธ์ ในสมองของตัวท่าน แล้วก็ในจิตวิญญาณของท่านมีความสุจริตหลงเหลือ 
บ้างหรือไม่ ผมคงไม่สามารถตัดสินใจแทนประชาชนได้ด้วยความรู้สึกส่วนตัวของผม  
แต่ผมจะให้ประชาชนตัดสินในวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ท่ีคูหาเลือกตั้ง ท่านประธานครับ 
ผมเหลืออีกประมาณ ๕ นาที สุดท้ายไม่เกี่ยวกับการอภิปรายนะครับ เพราะวันนี้ผมจะท า 
หน้าท่ีเป็นวันสุดท้ายในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ท่ีผมภูมิใจ ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีผมเคารพ ผมหวังว่าท่านจะกรุณานะครับ ไม่เบรกผมในระหว่างทาง ก่อนท่ีผมจะคืน
อ านาจอธิปไตยท่ีประชาชนมอบให้ผมในช่วงระยะเวลา ๔ ปี วันนี้เป็นวันท่ีกระผมได้ท า
หน้าท่ีอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านเป็นครั้งสุดท้าย 



๙๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๕๐/๓ 
 
ของสภาชุดนี้ กระผมได้ท าหน้าท่ีผู้แทนราษฎรกว่า ๓ ปี ๑๑ เดือน ได้ท าหน้าท่ีฝ่ายรัฐบาล 
๑๑ เดือน หน้าท่ีฝ่ายค้านและฝ่ายค้านอิสระ ๓ ปีด้วยกัน ผมมีความภาคภูมิใจมาก สามารถ
พูดได้เต็มปากเต็มค าว่าในกายผมเป็นผู้แทนราษฎรท่ีมาจากประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์ 
ด้วยความสุจริตมิได้ซื้อ เสียงมาแม้แต่คะแนนเดียว แม้คะแนนจะไม่มากนักได้มา  
๖๐,๓๕๔ คะแนน ถึงแม้จะเป็นรัฐธรรมนูญท่ีไม่สมบูรณ์แบบตามประชาธิปไตยก็ตาม  
แต่ในห้วง ๔ ปี กระผมได้เดินทางไปท่ัวประเทศรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน น าเสนอ
ปัญหาสู่สภาแก้ไขปัญหาท้ังทางตรงและทางอ้อม เสนอกฎหมายมากกว่า ๖ ฉบับด้วยกัน 
ท้ังกระทู้สด อภิปราย อภิปรายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 
อภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติและไม่ลงมติอย่างละ ๓ ครั้ง --------------------------------------- 
 
                  - ๕๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๕๑/๑ 
 
หารือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนถึง ๔๐ ครั้ง ๑๐๐ กว่าเรื่อง เรื่องอภิปรายอื่น ๆ 
จ านวนมาก แล้วผมเองเป็นผู้แทนราษฎรท่ีร่วมทุกข์กับประชาชนเกือบทุกเหตุการณ์ 
การอภิปรายขัดขวางโครงการท่ีส่อไปในทางทุจริตหลายโครงการ ท้ังท้วงติงเสนอแนะรัฐบาล 
อย่างเต็มความสามารถโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด แม้ผมจะไม่ใช่นักการเมืองท่ีดีร้อยเปอร์เซ็นต์  
แล้วก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่ แต่หัวใจผมคิดอยู่อย่างเดียวคือจะท าอย่างไรให้พี่น้องประชาชน 
๖๖ ล้านคนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น สุขสบายขึ้น ยิ้มได้กว้างขึ้น ปัญหาน้อยลง ซึ่งแม้ 
ผมจะเหนื่อยมากก็ตาม กระผมขอขอบคุณท่านประธานชวน หลีกภัย ท่านรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ท่านศุภชัย ท่านสุชาติ ท้ัง ๒ ท่าน รวมท้ังเพื่อน ส.ส. สภาแห่งนี้ รวมท้ัง 
ข้าราชการในสภาในห้วง ๔ ปีท่ีมีท้ังประสบการณ์ท่ีดีและประสบการณ์ไม่ดี ได้พบเพื่อน ส.ส. 
ท่ีดีและดีปานกลางปะปนกันไป เพราะไม่มีใครสามารถท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ เป็นคนสุจริต 
ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ๘๐ : ๒๐ แต่ผมก็สามารถเลือกได้ว่า 
จะเป็นผู้แทนราษฎรท่ีดีหรือเป็นผู้แทนราษฎรท่ีเลว ถ้าเป็นผู้แทนราษฎรท่ีเลวบ้านเมือง 
ก็ชิบหาย ประชาชนก็เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า แต่ผมเลือกเป็นผู้แทนราษฎรท่ีดี มีหัวใจ 
ท่ีหวั งดีกับประชาชน บ้านเมืองก็จะดีมีความสงบร่มเย็ นปัญหาทุกอย่างก็แก้ ได้   
แม้รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ จะบิดเบี้ยวไปบางส่วนก็ตาม ท าให้ท่ีมาของผู้แทนราษฎรแบบผม 
ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์ เซ็นต์  แต่ผมก็ยังภูมิ ใจแล้วก็ยิ้มได้ภูมิ ใจมากกว่า ส.ว. ซึ่ งอีก 
๒ วันข้างหน้าก็คือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผมก็จะคืนอ านาจอธิปไตยท่ีประชาชน 
มอบให้ผมเกือบ ๔ ปีเต็มเพื่อคืนให้ประชาชน ๖๖ ล้านคน เพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง 
ในวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ว่าผู้แทนราษฎรแบบผมพรรคไทยศรีวิไลย์ท่ีมีผมเป็น 
หัวหน้าพรรคยังมีประโยชน์ต่อประเทศไทย ประชาชนไทยหรือไม่ ซึ่งตัวผมเองอายุ ๔๑ ปี 
มีความพร้อมด้านก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังสมอง แล้วก็มีความรู้ ท่ีพร้อมจะทุ่มเทชีวิต 
และวิญญาณเพ่ือพี่น้องประชาชนชาวไทย ๖๖ ล้านคน ให้ประเทศไทยของพวกเราดีกว่าเดิม 
ดีเหมือนสิ่งท่ีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และบรรพบุรุษของเราสร้างไว้จนกว่าผมจะ 
หมดแรงและหมดลมหายใจไป ผมขอกราบประชาชนท้ังหมด ๖๖ ล้านคนท่ีให้โอกาส 
พรรคไทยศรีวิไลย์และให้โอกาสผมในการปฏิบัติหน้าท่ีผู้แทนราษฎรท่ีเป็นปากเป็นเสียงแทน 
ประชาชนในห้วงเวลา ๔ ปีท่ีผ่านมา ขอบคุณครับ ผมขออนุญาตกราบสภาแห่งนี้ไปยัง
ประชาชน ๖๖ ล้านคน ท่ีมอบอ านาจอธิปไตยให้ผมปฏิบัติหน้าท่ีได้ถึง ๔ ปี ขอบคุณครับ 



๑๐๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๕๑/๒ 
 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   พอแล้วครับ 
ท่ีจริงช่วงท้ายไม่ได้เกี่ยวกับญัตติอภิปรายท่ัวไปเลยนะครับ แต่เห็นว่าท่านก็ไม่ได้นอก  
ประเด็นไปกระทบคนอื่นก็เลยเปิดโอกาสให้ท่านหาเสียงสักหน่อยนะครับ ต่อไปเชิญคุณจิราพร
สินธุไพร ขอเวลา ๕๐ นาที เชิญครับ 
  นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉัน จิราพร 
สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๕ พรรคเพื่อไทย ท่านประธาน 
ท่ีเคารพคะ ย้อนกลับไปวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าการ 
รัฐประหารยึดอ านาจจากรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐบาลพลเรือนท่ีมาจาก 
การเลือกตั้งของประชาชนและอ้างว่าเข้ามาเพื่อปราบปรามการทุจริต วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ประกาศ
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ ข้อ หนึ่งในนั้นคือนโยบายเร่งด่วนข้อท่ี ๘ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศให้การแก้ไขปัญหา 
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     วีรุทัย ๕๒/๑ 
 
วันนี้ดิฉันจะขอใช้สิทธิในการอภิปรายตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพื่อทวงถามว่านโยบายเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ี พลเอก ประยุทธ์ได้แถลง
เอาไว้และย้ าด้วยการประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ วันนี้ท่านยังจะ
ยึดถือปฏิบัติในการปราบปรามอย่างเคร่งครัดอยู่หรือไม่ ถ้าคนท่ีไปเกี่ยวพันกับการทุจริตเป็น
บุคคลในเครือญาติของท่าน ท่านจะยังกล้าใช้อ านาจตามกฎหมายด าเนินการขั้นเด็ดขาดกับ
คนในครอบครัวของท่านหรือไม่ ท่านประธานท่ีเคารพคะ เป็นท่ีทราบกันดีว่านายปฐมพล 
จันทร์โอชา มีศักดิ์เป็นหลานชายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดบริษัทห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด เพื่อรับงานด้านรับเหมาก่อสร้างมาตั้งแต่วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยใช้บ้านพัก 
ในค่ายทหารสมเด็จพระเอกาทศรถ ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพ
ภาคท่ี ๓ เป็นสถานประกอบการของบริษัทเพื่อท าธุรกิจส่วนตัวนานกว่า ๕ ปี การท่ีหลานชาย 
พลเอก ประยุทธ์ใช้ค่ายทหารเปิดบริษัทอาจจะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ เพราะลุ งอยู่ 
บ้านหลวงไม่ยอมย้ายออกมา พ้นจากต าแหน่งก็ยังไม่ยอมย้ายออกมา มาเป็นนักการเมือง 
ก็ยังไม่ยอมย้ายออกมา หลานอาจจะคิดว่าเห็นลุงท าได้ก็เลยเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 
ตั้งบริษัทในค่ายทหาร ส านวนไทยบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น แต่พฤติกรรมของหลาน 
พลเอก ประยุทธ์เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลค่าย หลานชาย พลเอก ประยุทธ์ตั้งบริษัทใน 
ค่ายทหารและหากินกับโครงการของกองทัพอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังในปี  ๒๕๕๙ 
เริ่มมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างถึงความไม่เหมาะสมในการใช้ค่ายทหารเปิดบริษัท 
เพื่อท าธุรกิจส่วนตัวและยังได้รับงานประมูลของรัฐในวงเงินท่ีสูง แต่หลังจากท่ีทนกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมไม่ไหวในท่ีสุด  ในวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หลานชาย 
พลเอก ประยุทธ์จึงตัดสินใจย้ายออกจากค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถและออกมาตั้งอยู่ 
นอกค่ายทหารเพื่อให้พ้นข้อครหาของสังคม แต่ก็ยังเดินหน้าประมูลงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเมื่อตรวจสอบรายละเอียดของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแห่งนี้มีสิ่งท่ีชวนสงสัยอยู่หลายประการ
จากการตรวจสอบปรากฏว่าในปี ๒๕๕๕ ถึงปี ๒๕๕๖ มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
แต่ในปี ๒๕๕๗ กลับเริ่มได้รับโครงการรัฐท่ีมีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากท่ี พลเอก ประยุทธ ์
จันทร์โอชา ท าการรัฐประหาร จากสถานะบริษัทขาดทุนประเดิมด้วยการชนะการประมูล
โครงการรัฐ ๓ โครงการ มูลค่ารวม ๒๘ ล้านบาท โดยท้ัง ๓ โครงการนี้เป็นโครงการของ 



๑๐๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     วีรุทัย ๕๒/๒ 
 
กองทัพท้ังหมดและยังได้งานรัฐอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๘ ปีท่ีผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่ 
งานท่ีประมูลชนะเป็นงานในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของกองทัพภาคท่ี ๓ พูดง่าย ๆ คือเป็นเขตอิทธิพลพ่อ บารมีลุงค่ะ นี่เท่ากับว่า
วินาทีท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยึดอ านาจในปี ๒๕๕๗ มีลูกหลาน มีคนหนุ่มคนสาว
ออกมาต่อต้านการท ารัฐประหารจนถูกจับกุมคุมขัง ถูกควบคุมตัว ถูกด าเนินคดีมากมาย 
แต่ในช่วงเวลานั้นกลับเป็นช่วงท่ีลูกหลาน พลเอก ประยุทธ์ ก าลังสบโอกาสกอบโกยตักตวง
ผลประโยชน์งบประมาณของแผ่นดินอยู่ ในช่วงเวลาท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากัด  คอนเทมโพรารี 
คอนสตรัคชั่น จ ากัด แห่งนี้ เริ่มได้รับโครงการของรัฐและเป็นคู่สัญญากับรัฐมูลค่า 
๒๘ ล้านบาทนั้น ในขณะนั้นบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ เพียงแค่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ซึ่งโดยปกติแล้วทุนจดทะเบียนจะเป็นหลักประกันแสดงถึงสถานะทางการเงินและ 
ความน่าเชื่อถือของบริษัท หากเกิดการฟ้องร้องและบริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหาย ทุนจดทะเบียน
ท่ีสูงย่อมแสดงถึงศักยภาพในการช าระหนี้ ได้มากกว่า ดังนั้นถ้าเป็นโครงการรัฐท่ีใช้
งบประมาณสูงโดยปกติบริษัทท่ีเข้าประกวดราคาก็ควรท่ีจะมีทุนจดทะเบียนท่ีสูงตามไปด้วย 
แต่ถ้าจะบอกว่าใช้วิธีให้แบงก์การันตี  (Guarantee) ก็ต้องถามว่าทุนจดทะเบียนแค่  
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วขณะนั้นเพิ่งเริ่มท าธุรกิจ หลาน พลเอก ประยุทธ์เอาเงินท่ีไหนไปท า
แบงก์การันตี (Guarantee) ถ้าตอบไม่ได้ก็แสดงว่าการได้งานในครั้งนั้นน่าจะเป็นเพราะ
นามสกุลจันทร์โอชามากกว่าศักยภาพของบริษัท ท่านประธานท่ีเคารพคะ ทุนจดทะเบียน
ท่ีว่าน้อยไม่สมเหตุสมผลท่ีจะได้รับโครงการรัฐท่ีมีมูลค่าสูงแล้ว ท่ีหนักไปกว่านั้นคือ 
ในปี ๒๕๕๗ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดของหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ประมูลงานรัฐได้รวมกัน 
หลายสิบล้านบาท แต่ตรวจสอบแล้วพบว่าขณะนั้นห้างหุ้นส่วนจ ากัดดังกล่าวมีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างเพียง ๑๓ รายการ มูลค่ารวม ๓๘๕,๕๗๔.๗๑ บาท 
 

- ๕๓/๑ 
 
 
 
 



๑๐๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๕๓/๑ 
 
ถ้าไปดูรายละเอียดจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือทางการช่างท่ัวไป ๑๒ รายการ 
แล้วก็เป็นยานพาหนะเพียง ๑ คัน ไม่มีรายการเครื่องจักรกลหนักแม้แต่รายการเดียว 
พูดง่าย ๆ คือไม่มีเครื่องมือท่ีจะสามารถรับงานขนาดใหญ่ได้แต่อย่างใด หากจะบอกว่า  
เป็นการเช่าเครื่องมือมาท า ถ้าเป็นการเช่าแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็พอรับฟังได้  แต่บริษัท
หลานชาย พลเอก ประยุทธ์แห่งนี้ค่ะ เข้าประมูลงานรัฐราคาตั้งแต่หลักแสนจนถึงระดับ 
หลักร้อยล้านต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี ๘ แล้ว แต่จะใช้วิธีเช่าเครื่องจักรหนักเพื่อท ารับเหมา
ก่อสร้างตลอดเลยหรือคะ ดังนั้นพฤติกรรมและพฤติการณ์ของบริษัทจึงเหมือนเป็นบริษัท
นายหน้าท่ีประมูลชนะได้งานแล้วไปขายงานต่อมากกว่าท่ีจะด าเนินการเอง สถานการณ์ 
แบบนี้เป็นไปได้ว่าในรายการเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีเครื่องจักรหนัก แต่อาจจะมีเครื่อง 
จัดหนักค่ะ คืออ านาจลุง อ านาจพ่อท่ีคอยจัดหนักให้หลานหรือไม่ ถึงสามารถเข้าประมูลงาน
ในกองทัพได้โดยท่ีไม่มีศักยภาพและไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือท่ีเพียงพอ เท่านั้นยังไม่พอค่ะ 
ดิฉันได้ไปตรวจสอบต าแหน่งท่ีตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
ท่ีหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ใช้เป็นส านักงานบริษัทในการท ามาหากินกับโครงการรัฐ
หลังจากย้ายออกจากค่ายทหารก็พบว่ามีสภาพเป็นแบบนี้ ขอขึ้นสไลด์ (Slide) ค่ะ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ท่านประธานท่ีเคารพคะ หลังจากย้าย
ออกจากค่ายเอกาทศรถ นี่คือส านักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี 
คอนสตรัคชั่น จ ากัด ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๐/๑๙ หมู่ ท่ี ๕ ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นี่คือส านักงานใหญ่ของบริษัทหลาน พลเอก ประยุทธ์ท่ีใช้รับงาน
ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของรัฐหลายสัญญามูลค่าโครงการรวมกันนับพันล้านบาท ใช้บ้าน
หลังนี้ค่ะ สภาพภายในบ้านพบรถเก๋งสีด า ๑ คัน แล้วก็รถส่งของแกร็บ (Grab) จอดอยู่ 
๑ คัน ไม่น่าเชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จ ากัด มีอาชีพหลัก 
คือการรับเหมาก่อสร้างประมูลงานรัฐเป็นพันล้านแต่มีอาชีพเสริมคือการขับรถแกร็บ (Grab) 
ส่งของ ท่านลองไปตรวจสอบดูดี ๆ มาทรงอย่างนี้ดีไม่ดีกรรมการบริษัทชื่ออาจจะเป็น
คนขับรถแกร็บ (Grab) คันนั้นด้วยหรือเปล่า ท่านประธานท่ีเคารพคะ สภาพ หจก. 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดของหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ว่าเลวร้าย มาดูพฤติกรรมการเข้าประมูล 
ของบริษัทแห่งนี้ยิ่งชวนสงสัยว่าการเข้าประมูลของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี  



๑๐๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๕๓/๒ 
 
คอนสตรัคชั่น จ ากัด นั้นได้งานรัฐมาโดยการฮั้วประมูลหรือไม่ ดูว่าจะส่อแววว่าจะฮั้วประมูล
หรือเปล่าต้องเริ่มต้นด้วยการพาไปดู ไปส ารวจบรรดาบริษัทท่ีเข้าร่วมประมูลงานกับบริษัท
หลานชาย พลเอก ประยุทธ์ ก่อนค่ะ หากท่านประธานคิดว่าสภาพของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จ ากัด ท่ีประมูลระดับพันล้านว่าหนักแล้ว ดิฉันบอกได้เลยว่า
ถ้ าไปดูสภาพบรรดาบริษัทต่ าง ๆ ท่ี เป็นคู่ เ ทียบการประมูลกับบริษัทหลานชาย 
พลเอก ประยุทธ์ สภาพหนักยิ่งกว่าค่ะ ทีมงานดิฉันได้ลงพื้นท่ีไปตามเก็บข้อมูลแต่ละท่ี 
กว่าจะหาเจอเป็นไปด้วยความยากล าบาก บางท่ีไม่ปรากฏอยู่ในกูเกิลแมป (Google Map) 
เลยนะคะ ถ้าท่านประธานเห็นสภาพบริษัทก็จะไม่แปลกใจเลยว่าท าไมถึงหายาก 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ ขอขึ้นสไลด์ (Slide) ต่อไปค่ะ นี่คือสภาพบริษัทแรกท่ีเป็นบริษัท 
คู่เทียบท่ีเข้ามาแข่งขันราคากับห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น  จ ากัด 
ของหลานชาย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โ อชา บริษัทแห่งนี้มีชื่อย่อว่าบริษัท ทีค่ะ 
ทุนจดทะเบียน ๕ ล้านบาท ตั้งอยู่ท่ีเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สภาพท่ีดิฉันเห็น 
ตอนแรก ด้วยความเคารพค่ะ ดิฉันนึกว่าห้องน้ าสาธารณะ คือไม่ ได้มีสภาพเป็น 
สถานประกอบการเลยแม้แต่น้อย ยังไม่ต้องพูดถึงความโปร่งใสใด ๆ เลยค่ะ สภาพแบบนี้ 
ดิฉันคิดว่าแม้แต่กรมสรรพากรก็คงไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบ หรือท่านประธานคิดว่า 
ใครจะกล้าเดินเข้าไปค่ะ ไม่มีสภาพเป็นบริษัทเลยแต่อย่างใด สภาพบริษัทคู่เทียบบริษัทท่ี ๒ 
ชื่อย่อห้างหุ้นส่วนจ ากัด สศ ตั้งอยู่ท่ีอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทุนจดทะเบียน 
๕ ล้านบาท ตึกแถวนี่แหละค่ะ ทุนจดทะเบียน ๕ ล้านบาท แต่มีสภาพเป็นห้องแถวเก่า ๆ 
ชั้น ๒ ยังมีผ้าตากไว้อยู่เลยนะคะ ไม่ได้มีสภาพเป็นสถานประกอบการธุรกิจเลย บริษัทต่อไป 
ชื่อย่อห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมค ทุนจดทะเบียน ๕ ล้านบาท สภาพก็เป็นบ้านพักอาศัยมีรั้วรอบ
ขอบชิดไม่ได้มีสภาพเป็นบริษัทแต่อย่างใด เหมือนทุกบริษัทท่ีดิฉันได้ยกตัวอย่างมา ต่อไปค่ะ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว แหวน ชื่อย่อ ว แหวน เช่นกันเหมือนบริษัทก่อนหน้านี้คือไม่มีสภาพเป็น 
สถานประกอบการธุรกิจ ลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยมีรั้วรอบขอบชิด ทุนจดทะเบียนแค่  
๓ ล้านบาท แต่ได้เข้าประมูลโครงการรัฐสูงถึง ๔๕ ล้านบาท 
 

- ๕๔/๑ 



๑๐๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         สุพิชชาย์ ๕๔/๑ 
 

ท่านประธานท่ีเคารพคะ บริษัทสุดท้าย ชื่อย่อห้างหุ้นส่วนจ ากัด น หนู ต เต่า สภาพบริษัท
เป็นท่ีพักอาศัยรั้ วรอบขอบชิด ไม่มีพนักงานบริษัท แต่ว่าพบรถพ่วง ๑ คันจอดอยู่ 
ถ้าเป็นรถพ่วง ๑๘ ล้อก็จะสามารถใช้รับเหมาก่อสร้างได้ ซึ่ งห้างหุ้นส่วนจ ากัด นต 
แห่งนี้ก็มีรถพ่วง แต่ว่าเป็นรถพ่วงมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องมือท ามาหากิน 
หนึ่งเดียวของบริษัท สภาพแบบนี้ดิฉันคิดว่าขับไปส่งซองประมูลเฉย ๆ ก็ล าบากแล้วนะคะ 
แต่สิ่งท่ีมหัศจรรย์ยิ่งกว่าคือบริษัทนี้ทุนจดทะเบียนแค่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่เข้าประมูลงานรัฐ 
หลักหลายสิบล้านบาท คาดว่าตอนไปยื่นซองประมูลน่าจะขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปยื่น 
สภาพบริษัทแต่ละแห่ง ทรงอย่างแบด (Bad) แต่ว่าชนะอย่างบ่อย เห็นสภาพจากบริษัทท่ีเข้า
ประมูลงานแข่งขันของบริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ ดิฉันคิดว่าเหล่านี้ไม่ได้ใช่บริษัท 
คู่ เทียบแต่เป็นบริษัทคู่ ทิพย์ เพราะสภาพท่ีตั้งบริษัทล้วนไม่ได้ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
อย่างแน่นอน ดูอย่างไรก็ไม่มีศักยภาพท่ีจะรับงานระดับหลายสิบล้านบาทได้เลย มีลักษณะ
เหมือนเป็นบริษัทนอมินี (Nominee) ท่ีใช้เป็นคู่ เทียบยื่นเสนอราคา พฤติกรรมส่อว่า 
เกาะกลุ่มกันเข้าไปประมูลงานแข่งกัน เพื่อให้บริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์สามารถ  
ชนะการประมูลได้อย่างง่ายดาย ท่านประธานท่ีเคารพคะ สิ่งท่ีคาใจดิฉันไม่น้อยไปกว่า 
สภาพของบริษัทท่ีเข้าร่วมประมูล ก็คือลักษณะการชนะการประมูลโครงการรัฐของ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จ ากัด ท่ีมีข้อส่อพิรุธมากมายว่าบริษัทนี้ 
และบริษัทคู่เทียบเข้าร่วมประมูลมีพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายสมยอมราคากัน หรือภาษาท่ัวไป
เรียกว่าฮั้วประมูล โครงการท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
ได้เข้าร่วมประมูลมีหลายโครงการค่ะ ดิฉันขอยกตัวอย่าง ๑๐ โครงการเพื่อชี้ให้เห็นถึง 
ความผิดปกติท่ีส่อว่าจะเป็นการฮั้วประมูล โดยใน ๑๐ โครงการนี้ เป็นโครงการของ 
กองทัพภาคท่ี ๓ จ านวน ๙ โครงการ และเป็นโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ๑ โครงการ รวมท้ังหมด ๑๐ โครงการ ปรากฏว่าบริษัทหลานชาย 
พลเอก ประยุทธ์สามารถชนะการประมูลได้กว่า ๖ โครงการ แต่เหลืออีก ๔ โครงการ 
แม้บริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์จะไม่ได้ชนะการประมูลแต่ถ้าไปดูบริษัทท่ีเข้าประมูลแข่ง
ก็จะพบว่าล้วนเป็นหน้าเดิมเกือบท้ังหมด เกาะกลุ่มกันหมุนเวียนเข้าร่วมประกวดราคา 
สลับกันแพ้สลับกันชนะ ท่านประธานท่ีเคารพคะ บางบริษัท เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว แหวน 
เข้าประมูลกว่า ๘ โครงการ จากท้ังหมด ๑๐ โครงการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น หนู พ พาน 



๑๐๖ 
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เข้าประมูลกว่า ๕ โครงการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส เสือ ด เด็ก ก่อสร้าง เข้าประมูล ๕ โครงการ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมค เข้าประมูล ๕ โครงการจากท้ังหมด ๑๐ โครงการ และ ๔ บริษัท 
ท่ีดิฉันได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ท่ีมีสภาพส านักงานใหญ่ทรงอย่างแบด (Bad) ท่ีสลับกันชนะ 
สลับกันแพ้การประมูล ก็ เป็นคนท่ีชนะใน ๔ โครงการท่ีเหลือ ท่ีบริษัทหลานชาย 
พลเอก ประยุทธ์เข้าประมูลแต่ไม่ชนะ แต่มีข้อสังเกตว่าการกระท าเช่นนี้อาจจะเพื่อตบตาว่า
ไม่ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จ ากัด ของหลานชาย พลเอก ประยุทธ์  
ชนะการประมูลอยู่รายเดียว เพราะว่าจะผิดสังเกตเกินไป แบบนี้ท าให้เชื่อได้ว่าการประมูล 
ท่ีแพ้ชนะใน ๑๐ โครงการนี้ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทท่ีชนะคือบริษัทท่ีได้งานจริง ๆ เชื่อว่า
ท่ีสุดคือการกินรวบ เป็นการแกล้งแพ้ แต่ชนะท่ีปลายทาง ท่านประธานท่ีเคารพคะ โดยปกติ
เมื่อมีการประมูลโครงการรัฐ หน่วยงานจะมีราคากลางส าหรับการประมูลนั้น ๆ ซึ่งราคากลาง 
ก็คือราคาท่ีกรมบัญชีกลางไปค านวณมาแล้วว่าเป็นราคามาตรฐานท่ีผู้รับเหมาสามารถท าได้
แล้วก็ไม่ขาดทุน โดยปกติคนท่ีเสนอราคาต่ าท่ีสุดให้กับรัฐจะเป็นคนท่ีชนะการประมูล 
ยิ่งเสนอต่ ากว่าราคากลางมากโอกาสจะชนะประมูลก็มีมาก ซึ่งวิธีนี้ถ้าไม่มีการฮั้วประมูล  
โดยวิสัยปกติผู้เข้าประกวดจะเสนอราคาท่ีต่ าท่ีสุดเท่าท่ีตัวเองจะท าได้แล้วก็ยังมีก าไรอยู่  
คงไม่มีผู้ประมูลรายไหนท่ีเสนอราคาท่ีตัวเองขาดทุน ซึ่ง ป.ป.ช. ได้ให้ข้อสังเกตว่าลักษณะ
ของการประกวดราคาท่ีผิดปกติจะมีประมาณ ๘ รูปแบบด้วยกัน โดยหนึ่งในนั้นก็คือ 
หากมีการเสนอราคาท่ีใกล้กันมากหรือห่างกันมากแบบท่ีอธิบายไม่ได้ เช่น ระหว่าง 
ราคาต่ าสุดก็คือราคาท่ีเสนอโดยผู้ชนะการประมูล และราคาต่ าสุดรองลงมาคือราคาท่ี 
เสนอโดยคนท่ีได้รองอันดับ ๑ ถ้าห่างกันน้อยกว่า ๑ เปอร์เซ็นต์ หรือห่างกันมากกว่า 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ จะกลายเป็นพฤติกรรมท่ีสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือท่ีเรียกกันว่าฮั้วประมูล ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๕/๑ 
 
 
 
 



๑๐๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๕๕/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ ปรากฏว่าในการประมูลของทุกโครงการข้างต้น โดยเฉพาะ 
การประมูลโครงการท่ีหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ชนะการประมูล พบว่าราคาท่ีชนะ 
การประมูลต่ ากว่าราคากลางเพียงเล็กน้อย และผลต่างของราคาท่ีต่ าท่ีสุดกับราคาท่ีต่ าท่ีสุด 
รองลงมาก็คือราคาของบริษัทท่ีได้ท่ี ๑ กับราคาของบริษัทท่ีได้ท่ี ๒ ผลต่างราคาห่างกัน 
น้อยกว่า ๑ เปอร์เซ็นต์ทุกโครงการ ขออนุญาตขึ้นตารางนะคะ อย่างแรกท่ีดิฉันเห็นแล้วก็
สงสัยก็คือว่าบริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ประมูลโครงการอย่างไรให้ชนะการประมูล 
ในราคาท่ีต่ ากว่าราคากลางนิดเดียวตลอดทุกโครงการ เท่ากับว่าบริษัทหลานชาย 
พลเอก ประยุทธ์สามารถชนะประมูลแม้จะมีการเสนอราคาค่อนข้างสูง เช่น โครงการ
ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก ค่ายสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราชของจังหวัดทหารบกพิษณุโลก ราคากลางตั้งอยู่ไว้ท่ี ๑๗,๙๒๖,๗๐๐ บาท 
ปรากฏว่าบริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ชนะการประมูลด้วยการเสนอราคาท่ีต่ ากว่า
ราคากลางเพียงแค่ ๔๖,๗๐๐ บาท และผลต่างของบริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ท่ีชนะ
การประมูลและบริษัทท่ีเสนอราคาต่ าเป็นอันดับ ๒ รองลงมาซึ่งก็คือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ว แหวน ซึ่งเป็นบริษัทคู่เทียบทิพย์ก็หา่งกันแค่ ๖,๐๐๐ บาท ห่างกันไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์ 
   โครงการต่อมา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ของกองทัพภาคท่ี ๓ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
ราคากลางตั้งไว้ท่ี ๑๓,๗๑๐,๕๙๒ บาท บริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์สามารถชนะ 
การประมูลด้วยราคาท่ีต่ ากว่าราคากลางเพียงแค่ ๓๐,๕๙๒ บาทเท่านั้น และผลต่างของ
บริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ท่ีชนะการประมูลและบริษัทท่ีเสนอราคาต่ าเป็นอันดับ ๒ 
คือห้างหุ้นส่วนจ ากัด น หนู ต เต่า ซึ่งก็เป็นบริษัทคู่ทิพย์อีกท่ีมีเคร่ืองมือรับเหมาก่อสร้างเป็น
มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็ราคาห่างกันแค่ ๕,๕๙๒ บาท ห่างกันไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์อีกแล้วค่ะ 
   โครงการต่อไป โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารของกองพัน 
ทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๑๔ จังหวัดตาก ราคากลางตั้งไว้ท่ี ๒๕,๔๑๑,๔๐๐ บาท 
บริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์สามารถเสนอราคาท่ีชนะการประมูลต่ ากว่าราคากลาง
เพียง ๕๖,๔๐๐ บาทเท่านั้น โครงการมูลค่าสูงถึง ๒๕ ล้านบาทเศษ แต่สามารถประมูล 
มาได้ในราคาท่ีต่ ากว่าราคากลางเพียง ๕๐,๐๐๐ กว่าบาท แล้วบริษัทท่ีแพ้ประมูลก็คือ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว แหวน ซึ่งเป็นคู่ ทิพย์อีกก็เสนอราคาท่ีสูงกว่าบริษัทหลานชาย 



๑๐๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๕๕/๒ 
 
พลเอก ประยุทธ์เพียงแค่ ๑,๙๐๐ บาท และทุกบริษัทท่ีแพ้เสนอราคาขี่กันห่างกันน้อยกว่า 
๑ เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขต่ าเหมือนเตรียมกันมาแล้ว 
   ท่านประธานท่ีเคารพคะ มาดูโครงการต่อไป โครงการรับเหมาก่อสร้าง
ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ า ราคากลางอยู่ ท่ี ๔๕,๒๙๙,๐๐๐ บาท 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดของหลานชาย พลเอก ประยุทธ์สามารถประมูลงานชนะด้วยท่ีต่ ากว่า 
ราคากลาง ๒๙๙,๐๐๐ บาท งานนี้เป็นงานนอกค่ายทหาร ราคาชนะประมูลอาจจะดูแตกต่าง
จากราคากลางมากหน่อยแต่ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ท่ีต่ าอยู่ดี  แล้วเหมือนเดิมค่ะ ผลต่าง 
การเสนอราคาของบริษัทท่ีแพ้ประมูลก็ห่างกันน้อยกว่า ๑ เปอร์เซ็นต์ ดูจากสภาพการณ์แล้ว
การท่ีหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ประมูลงานมาได้น่าจะไม่ใช่เพราะทีโออาร์ (TOR) ค่ะ 
แต่น่าจะเป็นเพราะจันทร์โอชา บริษัทท่ีเข้าประมูลกับบริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ 
เสนอราคาไล่เลี่ยกัน ห่างกันไม่มากต่ ากว่า ๑ เปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง มันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้น 
บริษัทท่ีเข้าประมูลก็เป็นบริษัททิพย์กลุ่มเดิมท่ีเกาะกลุ่มกันเข้าไปร่วมประมูลซึ่งดูแล้ว  
ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นกลุ่มบริษัท แต่น่าจะเรียกว่าเป็นแก๊งมากกว่า แบบนี้เข้าข่ายเป็นการ 
ฮั้วประมูลเพื่อกีดกันบริษัทอื่นให้ไม่มีโอกาสได้งานใช่หรือไม่ เช่นนี้ถือว่าเป็นการทุจริต
ร้ายแรง ถ้าหน่วยงานเห็นว่าเป็นการฮั้วประมูลรัฐมีความเสียหาย กระท าผิดกฎหมาย ปกติ
หน่วยงานราชการนั้น ๆ สามารถยกเลิกการประมูลได้ ถ้าไม่มีการยกเลิกประมูลแสดงว่า
หน่วยงานรัฐก็อาจจะรู้เห็นเป็นใจเอื้อประโยชน์สมคบและสมยอมเพื่อให้ เกิดการฮั้วประมูล 
ใช่หรือไม่ ท่านประธานท่ีเคารพคะ นอกจากนี้อีกกรณีท่ีดูผิดวิสัยคือโครงการงานก่อสร้าง
อาคารชุดนายทหารชั้นประทวน ๔๘ ครอบครัว พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกจ านวน ๑ หลัง 
ของกองพลทหารม้าท่ี ๒ รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร เริ่มออกจากพื้นท่ีอิทธิพลพ่อ  
แต่ยังอยู่ในบารมลีุง โครงการนี้มูลค่า ๔๗,๒๑๗,๑๐๐ บาท --------------------------------------- 
 

- ๕๖/๑ 
 
 
 

 



๑๐๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ           พรเทพ ๕๖/๑ 
 
ปรากฏว่าโครงการนี้ในตอนแรกมี ๒ บริษัทที่เข้าขอซื้อซองประมูล คือห้างหุ้นส่วนจำกัด 
คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั ่น จำกัด ของหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ ซึ ่งขณะนั้น 
ทุนจดทะเบียน ๓ ล้านบาท แล้วอีกบริษัทหนึ่งที่เข้าซื้อซองประมูลคือ บริษัท บุญนิสา จำกัด 
ซึ ่งมีทุนจดทะเบียน ๑๐ ล้านบาท แต่เมื ่อเปิดประมูลปรากฏว่ามีห้างหุ ้นส่วนจำกัด 
คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จำกัด ยื่นประกวดราคาแค่รายเดียว แล้วก็ได้รับงานโดยที่ไม่ได้ 
มีการเปิดประมูลใหม่ คือเข้าเจรจาต่อรองราคากันเลย ถามว่าวิธีนี้ผิดไหม คำตอบก็ไม่ผิด 
แต่ดิฉันได้สอบถามเจ้าของงานจากหลายหน่วยงานของรัฐ โดยปกติถ้ามีผู้เข้าประมูลเจ้าเดียว
เพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐจะต้องจัดการประมูลใหม่ หากประมูลใหม่แล้วยังเหลือเพียงเจ้าเดิม
เจ้าเดียวเข้าประกวดราคาจึงจะใช้วิธีการต่อรองราคาแทนการประมูล แล้วโครงการก่อสร้างนี้
เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูง แล้วไม่ใช่โครงการเร่งด่วนที่ต้องรวบรัดรีบต่อรองราคาโดยไม่เปิด
ให้มีการประมูลใหม่ให้รอบคอบกว่านี้ ที่สำคัญทำไมบริษัท บุญนิสา ถึงไม่เข้าประมูลต่อทั้ง ๆ 
ที่มีศักยภาพมากกว่าบริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ ทั้ง ๆ ที่งานนี้มูลค่าก็สูง งานก่อสร้าง
ก็ไม่ได้สลับซับซ้อนแต่อย่างใด ดิฉันเลยอยากเห็นทีโออาร์ (TOR) แล้วก็หลักเกณฑ์หรือ
คุณสมบัติของบริษัทที่จะสามารถเข้ารับการประมูลโครงการนี้ได้ เพื่อดูว่าเหตุใดจึงไม่มี
บริษัทไหนอยากเข้าแข่งขันการประมูลเลยหรือมีอิทธิพลของใครห้ามเอาไว้หรือเปล่า 
ท่านประธานที่เคารพคะ ที่ผ่านมาคนมักจะไปจับตาแต่ ๓ ป ที่อยู่ในรัฐบาลว่าใหญ่โตกันมาก 
แต่จริง ๆ ยังมีอีก ๓ ป ที ่ใหญ่โต แล้วก็ส่อว่าได้ประโยชน์มากมายไม่แพ้กัน นั ่นก็คือ 
ป ประยุทธ์ ป ปรีชา และ ป ปฐมพล ๓ ป ในรัฐบาลเขายังแยกกันเดินแล้วนะคะ แต่ ๓ ป นี้
ยังรวมกันเดินอยู่ เพราะ ป ประยุทธ์ รัฐประหาร ป ปรีชา ก็เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม 
เป็น ส.ว. เป็นบอร์ด (Board) ต่าง ๆ ส่วน ป ปรีชา ก็ป้อนงานให ้
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  คุณจิราพรครับ 
ขออนุญาตนิดหนึ่ง ผมว่าการกล่าวถึงชื่อบุคคลภายนอกบ่อย ๆ ไม่ค่อยเหมาะสม ฉะนั้น  
ผมขอ จะใช้คำย่ออะไรก็ได้ หลาน พลเอก ประยุทธ์นี่ก็โอเค (OK) แล้วล่ะ เอ่ยชื่อครั้งแรก 
ผมก็ฟังอยู่ แต่ตอนหลัง ๆ ก็บอกแค่ว่าเป็นหลาน พลเอก ประยุทธ์ ก็ไม่ได้ผิดข้อบังคับ ฉะนั้น
การเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกขอให้ระมัดระวัง ไม่จำเป็นจริง ๆ ขอให้เลี่ยง เชิญอภิปรายต่อครับ
  นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ขอบคุณท่านประธานค่ะ ก็เป็นข้อเท็จจริง 
 



๑๑๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ           พรเทพ ๕๖/๒ 
 
ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าข่าวทั่วไป ซึ่งก็ต้องเรียนว่า ๓ ป นี้ ชื่อย่อ ๓ ป ก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
เกื้อหนุนกันอยู่ตลอด จริง ๆ ถ้าพูดต่อเสียหน่อยท่านประธานอาจจะอยากฟังค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :  คืออย่างนี้
คุณจิราพรครับ บุคคลภายนอกเขาไม่ได้นั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ เขาไม่มีโอกาสมาชี้แจง สิ่งที่ 
คุณจิราพรพูดถึงเป็นความรู ้สึก เป็นความเข้าใจของเราที่คิดว่าอย่างนั ้นอย่างนี ้ ฉะนั้น
หลีกเลี่ยงเถอะครับ เพราะว่ามันไปพูดถึงบุคคลภายนอก มันเป็นการกล่าวหาเขา แต่ว่าเราก็ 
ไม่ได้ห้าม แต่พยายามหลีกเลี่ยงชื่อ เชิญครับ  
  นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ท่านประธานที่เคารพ พฤติกรรมบริษัท
หลานชาย พลเอก ประยุทธ์ส่อแววว่าฮั้วประมูลยังไม่พอ ยังมีพฤติกรรมส่อที่จะตกแต่งบญัชี
เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอีกค่ะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำธุรกิจหากิน
ก ับโครงการร ัฐมา ๘ ป ีค ่ะ ต ั ้ งแต ่ พลเอก ประย ุทธ ์ดำรงตำแหน่งห ัวหน ้า คสช.  
และนายกรัฐมนตรี เป็นทั้งงานมูลค่าระดับหลักแสน หลักล้าน ระดับหลักหลายสิบล้าน 
ไปจนถึงระดับร้อยล้านค่ะ สะสมรวมกันรับงานรัฐมาแล้วนับพันล้านบาท แต่บริษัทยังมี
สถานะขาดทุน ในงบการเงินปี ๒๕๖๓ ผลประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเทมโพรารี 
คอนสตรัคชั่น จำกัด ขาดทุนถึง ๑๖,๕๙๑,๐๓๑ บาท ซึ่งเป็นการขาดทุนครั้งแรกในรอบ ๕ ปี 
ทั ้ง ๆ ที ่ก ่อนหน้านั ้นตั ้งแต่เร ิ ่มประมูลโครงการรัฐมีกำไรมาตลอด ตั ้งแต่ปี ๒๕๕๘  
ถึงปี ๒๕๖๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เป็นคู่สัญญากับ
ภาครัฐต่อเนื่องเป็นเวลา ๗ ปี ยอดรวมวงเงินงบประมาณเกือบพันล้านบาท ซึ ่งมีความ  
แปลกประหลาดแล้วก็ผิดปกติ เพราะบริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ตอนไม่มีงาน 
ก็ขาดทุน ได้งานรัฐนับพันล้านบาทก็ยังขาดทุนอยู่ ในเอกสารงบการเงินของห้างหุ้นส่วน
จำกัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จำกัด ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งยังเป็นปีที่ยังตั้งอยู่ในค่ายทหาร 
ที่เป็นบ้านหลวง ซึ่งปกติใช้ไฟฟรี น้ำฟรี -------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๗/๑ 
 
 
 



๑๑๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         อุทัยวรรณ์ ๕๗/๑ 
 
แต่ปรากฏว่ามีรายจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์สูงถึง ๙๑,๕๕๕.๕๒ บาท ปี ๒๕๕๙ 
ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์สูงถึง ๒๗๘,๒๗๗.๘๕ บาท ท่านประธานท่ีเคารพคะ แต่หลังจากท่ีหลาน 
พลเอก ประยุทธ์ย้ายส านักงานจากบริษัทในค่ายทหารออกมาอยู่ข้างนอก ก็เป็นบ้านหลังท่ี
ตามภาพว่ามีรถแกร็บ (Grab) อยู่ ๑ คัน ปรากฏว่าค่าไฟฟ้า ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ในปี ๒๕๖๒ 
กลับเหลือแค่ ๑๓,๒๐๑.๐๒ บาท แล้วก็ปี ๒๕๖๓ เหลือค่าน้ าค่าไฟแค่ ๑,๓๘๔.๐๕ บาท 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ ท้ังปีใช้ไฟ ใช้น้ าแค่ ๑,๐๐๐ กว่าบาท เป็นไปได้อย่างไรคะ บ้านคนปกติ
เดือนหนึ่งก็ใช้ไปหลายพันแล้ว เพราะฉะนั้นในงบบัญชีมันมีความผิดปกติอยู่หลายจุด 
แต่ด้วยระยะเวลาการอภิปรายท่ีจ ากัด ดิฉันจะยกตัวอย่างเท่านี้แต่ว่าก็อยากจะฝาก 
พลเอก ประยุทธ์ ได้สั่งการไปตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อย เพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติการณ์
เข้าข่ายตกแต่งบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอย่างโจ่งแจ้งชัดเจนแทบจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ค่ะ 
ซึ่งสามารถเป็นไปได้ ๒ ลักษณะก็คือ ๑. ในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนา่จะมีการน ารายได้
มาลงบัญชีเพื่อค านวณก าไรสุทธิในการเสียภาษีต่ ากว่าความเป็นจริง หรือมีการสร้าง 
รายจ่ายเพิ่มให้สูงกว่าความเป็นจริง เพ่ือให้รายจ่ายสูงกว่ารายได้ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลขาดทุน
สุทธิ ท่านประธานท่ีเคารพคะ ตามกฎหมายหากบริษัทขาดทุนจะไม่ต้องช าระภาษี 
และผลประกอบการขาดทุนนั้นสามารถน าไปหักจากก าไรในปีอื่นได้อีกไม่เกิน ๕ ปี ดังนั้น
พฤติกรรมแบบนี้จึงเข้าข่ายเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างแน่นอน แทบจะเป็นอื่นไปไม่ได้ 
หากเป็นธุรกิจคนอื่นคงจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพราะพฤติกรรมส่อเจตนาชัดเจน 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ การท่ีหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้งานรัฐด้วยวิธีการ 
ท่ีส่อว่าจะเป็นการฮั้วประมูลเช่นนี้ เข้าข่ายเป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในฐานะลุงและในฐานะนายกรัฐมนตรีท่ีเคยประกาศว่าการปราบปรามการทุจริต
เป็นวาระแห่งชาติ นับจากวันนี้จนครบวาระเหลือเวลาด ารงต าแหน่งอีก ๓๗ วัน ท่านจะ
ด าเนินการอย่างไร ท่านจะให้ต ารวจ ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจสอบประเด็นนี้  
ได้หรือไม่ 
   ประเด็นต่อมา การเสียภาษี ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี   
คอนสตรัคชั่น จ ากัด ได้งานมาโดยวิธีการท่ีส่อว่าจะเป็นการฮั้วประมูลและได้งานของรัฐ
ต่อเนื่องร่วมพันล้านบาท แล้วก็ยังมีงบบัญชีขาดดุลส าแดงในรูปนิติบุคคลว่าขาดทุน กรณีนี้  



๑๑๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         อุทัยวรรณ์ ๕๗/๒ 
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสั่งการให้กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรเข้าตรวจสอบ
เพ่ือใหก้ารจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับรัฐได้หรือไม่ ตลอดอายุรัฐบาล
ของ พลเอก ประยุทธ์ขึ้นภาษีสารพัด เป็นยุคภาษีหลังอานค่ะ ทุกครั้งท่ีมีการขึ้นภาษี บริษัท 
ห้างร้าน คนท่ัวไปก็ต้องจ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่กับหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ไม่ต้อง
จ่ายภาษี สามารถหลบเลี่ยงได้ใช่หรือไม่ พลเอก ประยุทธ์ นอกจากท่ีจะปล่อยปละละเลย 
ให้หลานท ามาหากินโดยการเข้าประมูลงานของโครงการรัฐมาต่อเนื่องกว่า ๘ ปี โดยมี
พฤติการณ์ส่อการฮั้วประมูลและยังเข้าข่ายจัดท าบัญชีเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี 
เท่านั้นยังไม่พอ พลเอก ประยุทธ์ ยังปล่อยปละละเลยแกล้งเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ 
ไม่ปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงิน ปล่อยให้หลานมีพฤติกรรมเข้าไปท ามาหากินและ
บ่มเพาะอาชญากรรมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในลักษณะท่ีมีส่วนสนับสนุน 
การฟอกเงินอีกด้วย ท่านประธานท่ีเคารพคะ ตามท่ีคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาเปิดเผย
เรื่องทุนจีนสีเทาจนลากโยงพบว่าหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกี่ยวพันกับกลุ่ม
ทุนจีนสีเทา และได้ไปท าธุรกิจเกี่ยวกับการน าเข้ารถยนต์โดยสารร่วมกันกับนายตู้ห่าว 
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและคดีเกี่ยวกับยาเสพติด กลุ่มทุนจีนสีเทาโดยนาย ห หีบ ชื่อย่อ 
ห หีบ เจ้าของบริษัท แม๊กซิมัสออโต้ จ ากัด เดิมชื่อบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จ ากัด บริษัทนี้
เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ได้น าเข้ารถบัส (Bus) รถทัวร์หลายร้อยคัน ยี่ห้อซันลองจากประเทศจีน
เข้ามาในไทย แล้วหลานชายนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปตกลงซื้อมา แล้วก็ไปท าลิสซิ่ง (Leasing) 
กับบริษัทชื่อย่อ เอ ภายใต้ชื่อห้างหุ้นจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จ ากัด ภายหลังท่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จ ากัด ซื้อรถโดยการผ่อนส่งดังกล่าวไปแล้ว 
หลานชาย พลเอก ประยุทธ์ได้น าไปให้บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ ากัด 
ซึ่งใช้ชื่อนายสิทธิไพบูลย์ ค านิล ท่ีเมียนายตู้ห่าวท่ีถูกจับกุมไปแล้วว่าเป็นนอมินี (Nominee) 
ให้บริษัทนี้ได้เช่าช่วงต่อ -------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๘/๑ 
 
 
 



๑๑๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ไอดา ๕๘/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ โดยปกติแล้วกลุ่มทุนจีน ๒ นายนี้คือนาย ห หีบ และนายตู้ห่าวสามารถ
ท าธุรกิจต่อกันได้โดยตรงเพราะรู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้ว ท่ีพูดเช่นนี้เพราะจากการตรวจสอบ
ข้อมูลแล้วพบว่าชาวจีน ๒ รายนี้คือนาย ห หีบ และนายตู้ห่าวได้สัญชาติไทยวันเดียวกันคือเมื่อ 
วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การได้สัญชาติไทย จากการ
สืบค้นข้อมูลพบว่าท้ังสองมีความคุ้นเคยกันดีสามารถท าธุรกิจด้วยกันได้ กล่าวคือบริษัท  
เอ็มแอนด์เอ็ม ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จ ากัด ของนายตู้ห่าวสามารถท่ีจะซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์
จากบริษัท นาย ห หีบ ผู้น าเข้าได้โดยตรง โดยท่ีไม่ต้องมีหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ไปร่วม
ท าธุรกิจด้วยเพื่อให้แบ่งก าไร เมื่อดิฉันได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจึงพบหลักฐานท่ีน่าจะเป็น
ค าตอบว่าเพราะเหตุใดกลุ่มทุนจีน ๒ กลุ่มนี้จึงไม่ติดต่อท าธุรกิจต่อกันโดยตรงแต่ได้ชักชวน 
หลานของ พลเอก ประยุทธ์ให้มาร่วมลงทุนเป็นตัวกลางในการซื้อรถยนต์ น าเข้าจาก 
ประเทศจีน เพื่อให้บริษัทของนายตู้ห่าวเช่าช่วงต่อ เรื่องมีท่ีมาท่ีไปอย่างนี้  จากค าพิพากษา
ของศาลภาษีอากรกลาง ในคดีหมายเลขแดงท่ี ภ. ๒๒๘/๒๕๖๑ ซึ่งพิพากษาเมื่อปี ๒๕๖๓ 
แล้วก็ค าพิพากษาของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในคดีหมายเลขแดง 
ท่ี ๑๔๕๒๘/๒๕๖๔ และค าพิพากษาของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  
ในคดีหมายเลขแดงท่ี ๑๔๕๒๙/๒๕๖๔ จ านวน ๓ ฉบับนี้ท่ีอยู่ในมือของดิฉันได้ชี้ให้เห็นว่า
บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นชื่อเดิมของบริษัท แม็กซิมัสออโต้ จ ากัด แล้วก็บริษัท 
ซุปเปอร์ซาร่า จ ากัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกันท่ีนาย ห หีบ เป็นเจ้าของ แล้วเคยมีประวัติ
การน าเข้ารถยนต์จากประเทศจีนหลายร้อยคัน โดยส าแดงถิ่นก าเนิดสินค้าเป็นเท็จ 
เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากร พฤติการณ์ของท้ัง ๒ บริษัทนี้คือน ารถยนต์โดยสารท่ีมีแหล่งก าเนิด
จากประเทศจีน ผลิตและประกอบในประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทย โดยใช้เอกสารฟอร์มดี 
(Form D) ส าแดงว่ารถยนต์ดังกล่าวมีถิ่นก าเนิดในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ได้รับการยกเว้น
ภาษีอากรและลดอัตราภาษีอากรจากความตกลงระหว่างประเทศอาเซียน (ASEAN) ท้ังท่ี 
ไม่เป็นความจริง ตอนแรกท่ีมีการน าเสนอข่าวนี้ผ่านสื่อสารมวลชนเราเข้าใจว่าเป็นการเลี่ยงภาษี
โดยการถอดแยกชิ้นส่วนจากต่างประเทศแล้วน าเข้ามาประเทศไทย แล้วก็มาประกอบใน
ประเทศไทยใหม่ในอู่แห่งหนึ่ง ท่ีอยู่ประเทศไทย เพื่อซิกแซ็ กหลีกเลี่ยงภาษี แต่จาก 
ค าพิพากษา ๓ ฉบับนี้ท่ีอยู่ในมือดิฉันแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วรถยนต์โดยสารจากจีน 
ท่ีมีปัญหาไม่ได้มีการถอดแยกชิ้นส่วนเลย แต่น าเข้ามาท้ังคัน แค่ล่องเรือจากจีนลงไปพักไว้ที่ 
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ประเทศมาเลเซียแล้วน าเข้าประเทศไทย แล้วก็มาส าแดงภาษีน าเข้าเป็นเท็จโดยใช้ฟอร์มดี 
(Form D) แล้วบริษัททุนจีนก็ยังเหิมเกริมถึงขนาดท่ีว่าไปฟ้องกรมศุลกากรว่าปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบ ท าให้บริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายและต้องเสียภาษีเพิ่ม ท้ัง ๆ ท่ีควรได้รับลดภาษีน าเข้า
ตามความตกลงอาเซียน (ASEAN) แต่สุดท้ายต้องยอมจ านนด้วยหลักฐานแล้วก็พยานค่ะ 
ศาลพิพากษาให้บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ซุปเปอร์ซาร่า จ ากัด ของนาย ห หีบ 
เป็นผู้ผิดและต้องชดใช้ภาษีอากรคืนแก่แผ่นดิน ท่านประธานท่ีเคารพคะ ทุนจีนนาย ห เคยมี
ประวัติน าเข้ารถยนต์โดยสารส าแดงภาษีเป็นเท็จต่อเนื่องหลายครั้ง แต่พอมาท าธุรกิจกับ
หลานชาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับไม่พบปัญหาว่ามีการน าเข้ารถยนต์ท่ีส าแดง
ภาษีเป็นเท็จอีกเลย ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะการน าเข้าถูกกฎหมาย หรือเป็นเพราะว่า  
ไม่มีใครกล้าแตะ ไม่มีใครกล้าตรวจสอบกันแน่ แล้วยังไปพัวพันกับนายตู้ห่าวผู้ต้องหาทุนจีน
สีเทาค่ะ เท่ากับว่านาย ห หีบ นายตู้ห่าว และหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ เป็นกลุ่มเครือข่าย
ท่ีท ามาหากินร่วมกัน ดังนั้นเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบว่ารถยนต์โดยสารท่ีหลานชาย 
พลเอก ประยุทธ์ซื้อมานั้นน าเข้าโดยแสดงถิ่นก าเนิดสินค้าถูกต้องหรือไม่ และมีการช าระภาษี
ถูกต้องหรือไม่ และบริษัทหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ท่ีแสดงงบบัญชีบริษัทขาดทุน เอาเงิน
จากไหนไปท าธุรกิจรถยนต์ ซึ่งโดยปกติห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด ของหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ท าแต่รับเหมาก่อสร้าง ไม่เคยท าธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ 
มาก่อน ซึ่งโดยวิสัยถ้าไม่มั่นใจว่าจะได้เงินจริงคงไม่กล้าลงทุนในจ านวนเงินท่ีสูงเพื่อท าธุรกิจ
ลักษณะนี้ ซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่านายตู้ห่าวเป็นคนจ่ายเงินให้หลาน พลเอก ประยุทธ์ 
เป็นนอมินี (Nominee) เพื่อน าไปจ่ายดอกเบี้ยเงินผ่อนค่ารถทัวร์ท่ีใช้วิ่งในกิจการรถทัวร์จีน 
 

- ๕๙/๑ 
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ท่านประธานท่ีเคารพคะ หลานชาย พลเอก ประยุทธ์ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีธุรกรรมกับกลุ่ม
ทุนจีนท้ัง ๒ กลุ่ม ภายใต้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จ ากัด ดังนั้นตาม
พระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๕ หลานชาย 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ย่อมเข้าข่ายโอน รับโอนผลประโยชน์ในรูปแบบตัวเงินจาก 
นายตู้ห่าวหรือตามมาตรา ๕ (๓) ได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
กระท าผิดจากนายตู้ห่าวท่ีท าการฟอกเงิน ท่านประธานให้เคารพคะ ประเด็นส าคัญไม่ได้ 
อยู่ว่าคนจีน ๒ รายนี้ได้สัญชาติเมื่อไรและโดยรัฐบาลใด แต่ประเด็นคือ เมื่อตอนนี้เกิด 
กระบวนการทุนจีนสีเทา มีคนออกมาแฉเต็มบ้านเต็มเมืองจนน าไปสู่คดีฐานฟอกเงิน  
และเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ เข้าไปพัวพันด้ วย 
พลเอก ประยุทธ์ท่ีสวมหมวกนายรัฐมนตรี แล้วก็ยังเป็นลุงของหลานชายตนเองจะด าเนินการ 
อย่างไร จะสอบสวนและจะปราบปรามอย่างเคร่งครัดเหมือนท่ีประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน
ข้อ ๘ และจะด าเนินการแก้ไขตามท่ีประกาศให้การแก้ไขปัญหาทุจริตแห่งชาติเป็นเรื่อง 
วาระแห่งชาติหรือไม่ คดีนี้ต้องมีการตรวจสอบจากส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าภายหลังท่ี  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชัน จ ากัด ของหลาน พลเอก ประยุทธ์เมื่อได้ 
รับเงินจากนายตู้ห่าวแล้ว หลาน พลเอก ประยุทธ์น าเงินจ านวนมากไปท าธุรกรรมใด อย่างไร
และให้กับผู้ ใดท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีฟอกเงินตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๒ จริง ๆ มีการข่าว
รายงานมาว่าระหว่างท่ีก าลังชุลมุนกันอยู่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เชิญนาย ห หีบ 
เจ้าของบริษัทน าเข้ารถยนต์จากจีนและหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ มาสอบสวนในคดี 
ท่ีเกี่ยวข้องกับนายตู้ห่าวแล้ว แต่ท าแบบเงียบ ๆ ค่ะ ข่าวทุนจีนสีเทาเป็นคดีใหญ่ ออกข่าว
ครึกโครม อยู่ในความสนใจของประชาชนท้ังประเทศ แต่การสอบสวนยังท าแบบลับ ๆ ล่อ ๆ 
ท่ีสอบหลานชาย พลเอก ประยุทธ์ไปแล้วได้มีการสอบประเด็นฟอกเงินของนายตู้ห่าวท่ีมาท า
ธุรกิจรถยนต์ด้วยกันหรือไม่ หลานชาย พลเอก ประยุทธ์รับเงินมาโดยวิธีใด จ านวนเท่าไร 
ใช้เงินอย่างไร สอบสวนแล้วเป็นผลอย่างไร ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ดิฉันเชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็สามารถตอบค าถามสภาได้อย่างแน่นอนค่ะ การท่ีจะท า 
เรื่องใหญ่ระดับชาติ โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาการทุจริตต้องเริ่มจากหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดคือ
ครอบครัว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่ามาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยใจซื่อบริสุทธิ์ 
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ไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียว ช่วยไปตรวจสอบหน่อยว่าครอบครัวของท่านท่ีเป็นหน่วยท่ีเล็ก
ท่ีสุดนี้มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้หรือไม่อย่างไร ท้ังในประเด็นการเปิดบริษัทท่ีมี
พฤติการณ์ได้งานรัฐโดยการฮั้วประมูลหรือพฤติกรรมท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาท่ีมีคดี
เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีความผิดฐานฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
หากท่านไม่สามารถท าเรื่องเหล่านี้ให้กระจ่าง ท าให้สิ้นกระแสความสงสัยของประชาชนได้ 
แล้วประชาชนจะเชื่อได้อย่างไรว่าการบริหารราชการแผ่นดินของท่านโปร่งใสตรงไปตรงมา 
จะให้เชื่อได้อย่างไรว่าท่านไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียว เพราะถ้าท่านยังเพิกเฉยต่อเรื่อง 
การส่อทุจริตของหลานชายแบบนี้ ก็เท่ากับว่าท่านบอกท่านไม่โกง แต่ท่านให้คนในเครือญาติ
ของท่านโกงแทนใช่หรือไม่ ท่านประธานท่ีเคารพคะ วันนี้ ทุนจีนสีเทาว่าน่ากลัวแล้ว 
แต่ทุนไทยสีเขียวก็ไม่ธรรมดาค่ะ เพราะทุนจีนสีเทาท่ีพาพวกเทา ๆ ของตัวเองมา อาจจะมี
เจ้าหน้าท่ีรัฐช่วยเหลือเอื้อประโยชน์กันบ้าง แต่ในท่ีสุดก็ถูกทลายลงเพราะกลไกรัฐ เอื้อมถึง 
แต่ทุนไทยสี เขียวแผ่อิทธิพลไปถึงลูกหลาน เรื่องนี้ถูกตั้งค าถามมากมายหลายหนแล้ว 
แต่ไม่มีกลไกรัฐสามารถแตะต้องและสามารถตรวจสอบได้อย่างเข้มข้น  ทุนไทยสีเขียว 
มีพฤติกรรมคล้ายกันก็คือลุงอยู่บ้านหลวง พ่ออยู่บ้านหลวง หลานก็อยู่บ้านหลวงค่ะ ลุงกิน
เงินเดือนหลวง พ่อกินเงินเดือนหลวง หลานกินงบประมาณของหลวงหรือไม่ ลุงยึดอ านาจ
เป็นนายกรัฐมนตรี พ่อช่วยลุงยึดอ านาจ หลานกินงบประมาณแผ่นดินจากการยึดอ านาจ 
ลุงเป็นนายกรัฐมนตรี พ่อเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ส.ว. หลานเป็นหัวหน้าแก๊งท่ีส่อ  
ฮั้วประมูลหรือไม่ ลุงนิรโทษกรรมตัวเองหนีการตรวจสอบ พ่อเป็น ส.ว. หนีการประชุมสภา 
หลานเข้ามาตกแต่งบัญชีหนีภาษีหรือไม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่มา ๘ ปี บอกว่า 
เข้ามาเพื่อปราบปรามการทุจริต ประกาศให้การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ วันนี้วาระแห่งชาติ
เกิดขึ้นแล้วเพราะคนในชาติสารพัดหน่วยงานราชการเกือบทุกหน่วยงานมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้น 
ทุกหัวระแหง -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๐/๑ 
 
 
 



๑๑๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       นิษฐกานต์ ๖๐/๑ 
 
เป็นยุคท่ีการทุจริตเบ่งบานมากท่ีสุด แล้วก็มาขออยู่ต่ออีก ๒ ปี บอกว่าเพื่อจะพลิกฟื้น
ประเทศ ท่านประธานท่ีเคารพคะ ไม่ต้องอยู่ต่อถึงขนาด ๒ ปีหรอกค่ะ แค่เวลาเหลืออีก 
๓๗ วัน ก่อน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วยพลิกเอาคดี
ของหลานชายท่านมาท าให้คนไทยท้ังประเทศสิ้นความสงสัยก็พอ ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านระวี มาศฉมาดล นะครับ เดี๋ยวขอไปทางฝ่ายรัฐบาล ขอเวลา ๖ นาที 
คุณหมอระวีอยู่ไหมครับ เชิญครับ 
  นายระวี มาศฉมาดล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ แม้ว่า
พรรคพลังธรรมใหม่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่ผมได้มีการประกาศมาหลายครั้งแล้วว่า
พรรคพลังธรรมใหม่จะเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลถ้าเมื่อใดท่ีเห็นว่ามีข้อบกพร่องต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พรรคพลังธรรมใหม่ก็ต้องเสนอแนะให้รัฐบาลแก้ไข ดังนั้นในวันนี้กระผม 
จะขออภิปรายการบริหารราชการแผ่นดินของท่านนายกในปัญหาเรื่องความไร้ธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๓ ประเด็นดังนี้ 
  ประเด็นท่ี ๑ ก็คือ กรณีท่ีนายกสภา มสธ. กรรมการสภา มสธ. และ
คณะกรรมการบริหารเงินได้และทรัพย์สิน มสธ. มีมติเห็นชอบด าเนินการน าเงินรายได้ของ 
มสธ. จ านวน ๕,๕๐๐ ล้านบาท ไปลงทุนกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันนี้ มสธ. ได้น าเงิน ๕,๕๐๐ ล้านบาท ไปลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวมคือ บลจ. กสิกร บลจ. กรุงไทย และ บลจ. บัวหลวง ค าถามคือ
เป็นไปโดยระเบียบแบบแผนและมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ประการท่ี ๑ มสธ. ไม่มีอ านาจน าเงินไปลงทุน เพราะตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
แห่งพระราชบัญญัติ มสธ. พ.ศ. ๒๕๒๑ ไม่ได้ให้อ านาจ มสธ. น าเงินไปลงทุน ประกอบกับ 
มีหลักฐานท่ีชัดเจนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้สรุปแล้วว่าหน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้น 
โดยกฎหมายจะน าเงินไปลงทุนต้องมีกฎหมายให้อ านาจ เมื่อไม่มีกฎหมายให้อ านาจ
หน่วยงานนั้นก็ไม่อาจจะน าเงินไปลงทุนได้ 
   ประการท่ี ๒ มสธ. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนราชการ เนื่องจาก มสธ. 
เอง เคยถาม เคยมีหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางก็ได้ตอบกลับมา 



๑๑๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       นิษฐกานต์ ๖๐/๒ 
 
ชัดเจนว่าในส่วนของการจ้างบริษัทเงินทุนจัดการเงินทุนของ มสธ. ต้องขอความเห็นชอบ 
ไปยังส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก่อนด าเนินการ ค าถามคือ มสธ. ได้ด าเนินการตาม
หนังสือของกรมบัญชีกลางหรือไม่ 
  ประการท่ี ๓ ประวัติของประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และ
ทรัพย์สินของ สมธ. เกี่ยวพันกับบริษัทธุรกิจหรือสถาบันการเงินหลายแห่งหรือไม่   
ความเกี่ยวพันนี้อาจจะมีผลท าให้กระบวนการพิจารณาตัดสินใจน าเงิน ๕,๕๐๐ ล้านบาทของ 
มสธ. ไปลงทุนโดยไม่เป็นกลางและอาจไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่  
  ประเด็นท่ี ๒ ก็คือนายกสภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้ง ดอกเตอร์มานิตย์ 
จุมปา สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาด ารงต าแหน่งเป็นรักษาการแทน
อธิการบดี มสธ. ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ปรากฏว่ายังท างานท้ังท่ีจุฬาและ 
มสธ. จึงขอให้มีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนดังนี้ 
  ประการท่ี ๑ การแต่งตั้งให้ดอกเตอร์มานิตย์มาด ารงต าแหน่งรักษาแทน
อธิการบดี มสธ. ได้มีขั้นตอนและกระบวนการท่ีถูกต้องหรือไม่ มีการแจ้งหนังสือขอยืมตัวกับ
หน่วยงานใด ใครเป็นผู้ขอยืมตัว มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างไร มีก าหนดระยะเวลาในการ
ขอยืมตัวหรือไม่ ท่ีส าคัญก็คือได้รับการอนุมัติจากปลัดกระทรวง อว. แล้วหรือยัง 
 

- ๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ปัทมา ๖๑/๑ 
 
  ประการท่ี ๒ การยืมตัวเป็นการยืมตัวเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาหรือเพียง 
บางเวลา มีการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างไร เพราะปรากฏว่ามีข้อมูลว่า มสธ. 
ต้องจ่ายเงินเดือนสูงถึงประมาณเดือนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไม่รวมเงินเดือนท่ีได้รับเต็ม ๆ 
จากจุฬา เหตุใดจึงสามารถรับเงินเดือนและค่าตอบแทนได้ท้ัง ๒ ทาง ท้ัง ๆ ท่ีเป็นการท างาน 
เพียงบางเวลาเท่านั้น  
  ประการท่ี ๓ สืบเนื่องจากท่ี มสธ. ไม่มีอธิการบดีตัวจริงมามากกว่า ๖ ปีแล้ว 
ท้ัง ๆ ท่ีมีการสรรหาบุคคลท่ีสมควรจะด ารงต าแหน่งอธิการบดีเสร็จสิ้นไปหลายปีแล้ว  
แต่ว่าสภามหาวิทยาลัย มสธ. กลับไม่ยอมเสนอชื่อ ส่งไปยังกระทรวง อว. ให้ด าเนินการ 
เหตุใดกระทรวง อว. จึงเพิกเฉยปล่อยปละละเลย ล่าช้าไม่แก้ไขปัญหามาหลายปีแล้ว  
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ท้ัง ๆ ท่ีประเด็นกฎหมายนี้หลายมหาวิทยาลัยก็ได้ด าเนินการ  
ตามค าส่ังของกระทรวง อว. แล้วก็ได้อธิการบดีจบสิ้นไปหลายปีแล้ว เร่ืองนี้เป็นเรื่องท่ีส าคัญ
ท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชนและชาว มสธ. ท่ีส าคัญคือมีแนวทางปฏิบัติตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาปี ๒๕๖๔ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. 
เป็นผู้ลงนามและส่งให้กับทาง มสธ. แล้ว ปรากฏว่าเป็นเพียงเสือกระดาษ มสธ. ไม่สนใจ 
จะปฏิบัติการอย่างไรเลย ผมจึงขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ใช้อ านาจหน้าท่ีสั่งการเร่งรัด 
ปฏิบัติตามกฎหมายกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง หลักฐานท้ังหมดท่ีผมค้นคว้ามาท่ีอยู่ในมือผมนี้  
เป็นหลักฐานประกอบการอธิบายของผม แต่เนื่องจากผมมีเวลาน้อยผมจึงไม่สามารถ  
ลงรายละเอียดได้ ผมจะน าไปมอบให้ท่านประธานส่งให้ท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อท่ีจะได้ดู 
รายละเอียดและสั่งการต่อไป ท่านนายกรัฐมนตรีครับ ชาว มสธ. จ านวนมากรอการสั่งการ 
ของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับ ขอขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ขออนุญาตท าความเข้าใจแล้วก็สร้างกติกาสักนิดหนึ่งครับ ในกรณีของท่านสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลถ้าจะอภิปรายผมขอหนังสือยืนยันจากทางประธานวิป (Whip) 
ฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับ เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาของฝ่ายรัฐบาล ส่วนทาง  
ฝ่ายค้านนั้นทางวิป (Whip) ฝ่ายค้านควบคุมกันดีอยู่แล้วนะครับ ต่อไปเชิญท่านจุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ และตามด้วยท่านจักรพล ตั้งสุทธิธรรม นะครับ ท่านจุลพันธ์ขอใช้เวลา ๔๕ นาที 
เชิญครับ 



๑๒๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ปัทมา ๖๑/๒ 
 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม  
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย วันนี้ 
ผมขอร่วมอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ เช่นเคยครับ ผมอภิปรายในประเด็น 
ความล้มเหลวในด้านการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ใน ๔ ปีท่ีผ่านมาผมอภิปราย ท้ังอภิปรายท่ัวไปแล้วก็อภิปรายไม่ไว้วางใจรวมท้ังหมด 
๗ ครั้ง เป็นการอภิปรายท่ัวไปแบบไม่ลงมติ ๓ ไม่ไว้วางใจอีก ๔ มาถึงวันนี้ เป็นครั้งท่ี ๘ 
ผมต้องบอกว่าประเด็นแรกเลยผมรู้สึกเอือมระอากับความดื้อดึงไม่รับฟังเสียงสะท้อน  
ของประชาชนท่ีผ่านทางสภาแห่งนี้ของรัฐบาล ผมรู้สึกเบื่อหน่ายกับการบริหารงาน 
ท่ีผิดพลาดล้มเหลวจนกระท่ังพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันท่ัวไปหมด แล้วผมสงสาร  
ผมสงสารพี่น้องประชาชนท่ีต้องมาทนทุกข์อยู่กับรัฐบาลท่ีไม่มีความรู้ความสามารถ 
โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารงานด้านเศรษฐกิจให้กับพวกเขา เหมือนกับท่ีสื่อท าเนียบ 
ให้ฉายาท่านครับ หน้ากากคนดี ท่านบอกว่าตัวเองเป็นคนดี จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 
จะปฏิรูปประเทศทุกด้าน จะพาให้พี่น้องประชาชนพ้นจากความยากจน จะแก้ไขปัญหา 
ความเหลื่อมล้ า สุดท้ายล้มเหลวทุกมิติ วันนี้ผมจึงต้องใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ 
มาอภิปรายเสนอแนะปัญหา แล้วก็ซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีให้พี่น้องประชาชน 
ได้ทราบถึงความพังพินาศของเศรษฐกิจท่ีท่านได้ก่อเอาไว้ เรามาร่วมกันกระชากหน้ากากคนดี
ด้วยกันครับ 
   เริ่มต้นท่ีต้นทุนของประเทศครับ ต้นทุนของประเทศเป็นท่ีทราบกันดีว่า 
ไทยเรามีสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม ต่างชาติเขาชอบ 
ไม่ว่าจะเป็นน้ าดีดินดี มีผลผลิตทางการเกษตร ------------------------------------------------------ 
 
                 - ๖๒/๑ 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๖๒/๑ 
 
เราเรียกตัวเองได้ว่าเราเป็นครัวของโลก ภูมิศาสตร์เราอยู่ในจุดตัดท่ีส าคัญ เราอยู่ในเส้นทาง  
คมนาคมขนส่งหลักของโลก ประชาชนเรามีศักยภาพไม่แพ้ชาติไหน ระบบสาธารณสุขไทย 
ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเป็นต้นมา เราเป็นแนวหน้าได้รับค าชื่นชมของโลก พอมาถึงจุดนี้ 
มันต้องย้อนมาถามตัวเองว่าแล้วประเทศไทยเรามันเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จุดท่ีผมพูดถึง 
ผมขอถามรัฐบาลครับ แล้วผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนทางบ้านร่วมกันตั้งค าถามไปพร้อม 
กับผมด้วย ท าไมเศรษฐกิจไทยเราไม่สามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพท่ีเรามีได้เลย อัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในช่วง ๗-๘ ปี ท่ีผ่านมาต่ าท่ีสุดในอาเซียน (ASEAN) 
มาโดยตลอด ท าไมคนต่างชาติเขาเลือกไปลงทุนในประเทศอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่เรา วันนี้ไหลไป  
เวียดนาม ท าไมต่างประเทศเขาไม่เข้ามาร่วมท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศกับพวกเรา 
ในเรื่องการค้า ท าไมสินค้าเกษตรของไทยไม่ได้ส่งออก ไม่สามารถส่งออกไปสู่ โลก 
อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้มันสมราคาได้กับค่าเหนื่อย หยาดเหงื่อแรงกายของพี่น้องเกษตรกร 
ท าไมคนไทยถึงยังเดือดร้อน มนุษย์เงินเดือน พ่อค้าแม่ค้า แรงงานขั้นต่ า ทุกคนหนี้ท่วมหัว 
หนี้พอกพูน ๘ ปีท่ีผ่านมามีหนี้พอกขึ้นเกือบทุกคน ท าไมแรงงานไทยยิ่งท ายิ่งจน ท าไม 
เอสเอ็มอี (SMEs) สัญชาติไทยถึงไม่สามารถไปเฉิดฉายบนเวทีโลก ท าไมธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดเล็กของประเทศไทยเหล่านี้ถึงไม่สามารถแข่งขันในตลาดท่ีผูกขาดโดยเจ้าสัวได้  
ท าไมประเทศที่มีระบบสาธารณสุขชั้นน าอย่างประเทศเราตอนเกิดโรคระบาดโควิด (COVID) 
คนถึงต้องมาถูกปล่อยให้ล้มตายข้างถนน ท าไมหลังจากโควิด (COVID) พ้นไปแล้ว 
ประเทศอื่นเขาสามารถกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งแต่ประเทศไทยเรายังอยู่รั้งท้าย 
แล้วท าไมคนไทยเขาบอกเลือกความสงบจบท่ีลุงตู่ แล้วเศรษฐกิจไทยมันถึงสงบเงียบเป็น 
ป่าช้าขนาดนี้ ท าไมเสือตัวท่ี ๕ อย่างเราประเทศไทย วันนี้เราเป็นคนป่วยของภูมิภาค 
เป็นประเทศท่ีไม่มีใครมองเห็น ท าไมคนรุ่นใหม่จ านวนมากเขาถึงตัดสินใจย้ายถิ่นฐานไปหา  
อนาคตใหม่ ๆ ย้ายออกจากประเทศไทย ถ้าผมถามรัฐบาล คนหนึ่งก็คงตอบด้วย 
ความฉุนเฉียว หงุดหงิด ฟังจับประเด็นไม่ได้ เพราะท่านเวลาพูดด้วยความหงุดหงิดมันจับ 
ประเด็นยากจริง ๆ ถามอีกคนหนึ่งก็คงตอบไม่รู้ ๆ ท่านประธานครับ ผมเลยทบทวนท่ีมา 
หาค าอธิบายของปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ว่าประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ค าตอบเดียว 
ท่ีผมเจอส าหรับทุกค าถามคือปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกิดจากรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
เริ่มท่ีมาย้อนไปตั้งแต่ ๘ ปีท่ีแล้ว วันท่ีมีผู้น าม็อบ (Mob) คนหนึ่งพูดถึงสถานการณ์ว่า 



๑๒๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๖๒/๒ 
 
วางแผนร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาจนกระท่ังถึงวันนี้ท่านไม่ได้อ านาจมาจาก
ความสามารถในการบริหาร ท่านไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจ ท่านได้อ านาจ
มาด้วยการบิดเบือนกฎเกณฑ์ ท่านไม่มีความยึดโยงกับประชาชน เมื่อได้อ านาจมาโดย  
ไม่ชอบในเวทีต่างประเทศท่านกลายเป็นตัวตลกท่ีไม่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก จะมาอ้าง
เรื่องความไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ครับ ท่านท าให้บทบาทของไทยในเวทีโลกตกต่ าลงจริง ๆ 
จะมีเพื่อนสมาชิกมาอภิปรายในรายละเอียด เมื่อได้อ านาจมาโดยไม่ชอบในเวทีส าหรับ  
ในประเทศเองเพื่อจะคงอยู่ในอ านาจต่อไปท่านก็ยอมปล่อยให้สิงสาราสัตว์เข้ามาหากินบน
ความทุกข์ของพี่น้องประชาชน แบ่งเค้ก แบ่งหวีกล้วยกินกันอย่างน่าเกลียด เมื่อได้อ านาจ 
มาโดยวิธีท่ีไม่ชอบแต่ขาดซึ่งความรู้ความเข้าใจในปัญหาของเศรษฐกิจเรา สุดท้ายหลีกเลี่ยง
ไม่ได้คือความพังพินาศทางเศรษฐกิจ ผลลัพธ์ของการบริหารแบบไร้ทิศทางคอยแต่จะวิ่งตาม
ปัญหา ประเทศไทยวันนี้เดินถอยหลังตกขบวนการแข่งขัน ประชาชนเดือดร้อนหนี้สินท่วมหัว
คนไทยเสียโอกาส ยิ่งปลายสมัยรัฐบาล วันนี้ปลายสมัยยิ่งแล้วใหญ่  เรื่องเศรษฐกิจไม่มี 
การพูดคุย ไม่ต้องท า วัน ๆ เล่นซ่อนหา ------------------------------------------------------------- 
 

 - ๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๖๓/๑ 
 
นายกรัฐมนตรีกับรองนายกรัฐมนตรี คนหนึ่งลงพื้นท่ีอีกคนหนึ่งแอบสืบว่าจะไปไหน  
แล้วไปตัดหน้า ไปปาดหน้ากัน ปาดหน้าไม่ได้ปาดอะไรนะ เขาไปชิงตัว ส.ส. อย่านึกว่าคนไม่รู้
ปาดเกกันไปเกกันมา ๕๐ : ๗๐ ประชาชนรู้ครับ แต่เขาถามว่าท าอย่างนี้แล้วเขาได้ประโยชน์ 
อะไร ประชาชนได้ประโยชน์อะไร ท่านประธานครับ ความพังพินาศของเศรษฐกิจในวันนี้  
ผมจะอาสามาเอาความจริงของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันมาให้ท่านตัดสินดูว่า 
กับรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ ๘ ปีท่ีเสียไปของประเทศไทยของคนไทยท้ังประเทศ 
เราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ มาดูทีละด้านครับ 
   อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ัวโลกเขาไปข้างหน้าประเทศไทยเรา 
ไม่ไปไหน ย้อนหลังไปตั้งแต่ช่วงม็อบ (Mob) มา ปี ๒๕๕๓ แล้วนะครับ จนกระท่ังมาสมัยของ
พลเอก ประยุทธ์ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในอันดับต่ าท่ีสุดในประเทศ 
ท่ีเป็นคู่ค้าส าคัญมาโดยตลอด หากจะนับเฉพาะช่วง ๔ ปี ตารางอาจจะดูยากนิดหนึ่ง 
มาดูช่วง ๔ ปีท่ีผ่านมาท่ีท่านเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยจีดีพี (GDP) 
เติบโต ๒.๔ เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๖๓ เกิดการระบาดของโควิด (COVID) เราโตติดลบ ๖.๔ 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ โต ๑.๕ เปอร์เซ็นต์ และ ๓ เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ท่านบวกลบกลบหนี้ 
สิครับ ๔ ปีท่ีผ่านมาเราไม่ได้เดินหน้าเลยนะครับ ขนาดของเศรษฐกิจไทยย้อนกลับไปอยู่ 
ณ จุดตั้งต้นคือตอนต้นปี ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ ท าให้เศรษฐกิจไทยแช่แข็งไม่เดินหน้า 
ไม่ขยับไปไหน ประเทศอื่น ๆ ถึงเขาจะประสบกับปัญหาภาวะโควิด (COVID) เช่นเดียว 
กับเรา แต่เขาสามารถกลับมารีบาวด์ (Rebound) เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง วันนี้เขาข้ามจุด 
ท่ีก่อนหน้าโควิด (COVID) ไปเรียบร้อยหมดแล้ว มีประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นท่ีตก 
ลดการฟื้นตัว วันนี้ประเทศไทยฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่นในโลก ๑ ปีครับ ๑ ปี เราเสียเวลา 
๑ ปีช้ากว่าคนอื่นท่ัวโลก เกิดจากการบริหารผิดพลาดท้ังเรื่องวัคซีน จ าได้ไหมครับ แทงม้า 
ตัวเดียว เรื่องการเปิดประเทศแบบคุ้มดีคุ้มร้าย เรื่องของการล็อกดาวน์ (Lock Down) 
ซึ่งบีบให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมปิดตัวเจ๊งกันเป็นระเนระนาด สุดท้ายมันก่อให้เกิด  
ความเสียหายจนไทยตกขบวนเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ล่าสุดท่ีอยู่บนจอนะครับ 
เอเชียน ดีเวลอปเมนต์ แบงก์ (Asian Development Bank) ก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ 
ก็คงจะรั้งท้ายของภูมิภาคเหมือนเดิม ดีกว่าเมียนมาร์หน่อยหนึ่งครับ 
 



๑๒๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๖๓/๒ 
 
   ด้านต่อมาคือด้านเงินเฟ้อ นอกจากจะบริหารให้เติบโตไม่ได้ ท่านไม่สามารถ
บริหารจัดการเงินเฟ้อได้ ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติบอกว่าค่าครองชีพคนไทยสูงขึ้น 
คนไทยกว่าครึ่ งมีรายได้ ไม่พอกับค่าใช้จ่าย  รายจ่ายรายเดือนควรจะมีประมาณ 
๑๘,๐๐๐ บาท แต่ว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยมีไม่ถึง ๑๖,๐๐๐ บาท ท่านบริหารอย่างไร 
ให้คนไทยอยู่ในสภาพแบบนี้ ปีท่ีแล้ว ปี ๒๕๖๕ อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยสูงถึง 
๖.๐๘ เปอร์เซ็นต์ เป็นการพุ่งสูงสุดในรอบ ๒๔ ปี จีดีพี (GDP) ไม่โตครับ เศรษฐกิจไม่โต 
แต่เงินเฟ้อพุ่งเอา ๆ นี่คือสาเหตุท่ีคนไทยจ านวนมากชักหน้าไม่ถึงหลัง ไม่สามารถมีรายได้
เพียงพอต่อรายจ่าย รายงานล่าสุดของสภาพัฒน์เองยืนยันว่าปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็ค่าครองชีพ
ท่ีสูงขึ้นท าให้ค่าจ้างท่ีแท้จริงลดลงถึง ๓.๑ เปอร์เซ็นต์ นี่พูดตัวเลขเชิงเทคนิค พูดแปลง่าย ๆ  
ก็คือคนไทยโดยรวมจนลง ๓.๑ เปอร์เซ็นต์ทุกคนครับ นี่คือตัวเลขที่ชี้ชัด 
   ราคาพลังงานด้านต่อมา ๖ ปีท่ีผ่านมาราคาพลังงานเพิ่มขึ้น ๒ เท่าเกือบทุกตัว
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันกัดกินเข้าไปในรายได้ของพี่น้องประชาชน ขณะท่ีบริษัทน้ ามันรวยเอา ๆ 
บริษัทเรื่องพลังงานแถลงก าไรมหาศาลต่อปี คนดีอย่างท่านท าไมไม่ดูแลพี่น้องประชาชน  
ช่วงหลายปีท่ีผ่านมาพวกผมปากเปียกปากแฉะบอกลดภาษีสรรพสามิตน้ ามัน ๕ บาท 
ท่านไม่ลด เพ่ิงมาขยับลดเอาตอนเมื่อไม่นานมานี้ ไม่กี่เดือน มาในเวลาที่สายเกินไป และการ
ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ ามันของท่าน ประโยชน์ไม่ได้ตกถึงประชาชนเลย -------------------- 
 
                  - ๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๖๔/๑ 
 
ท่านไปแก้ไขปัญหาเรื่องของกองทุนน้ ามันท่าน ท่านตัดสินใจเอากองทุนน้ ามันไปต่อสู้กับ  
สถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มาถึงวันนี้ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกกลับมาอยู่ใน
ระดับปกติแล้วก่อนหน้าสงคราม คนไทยท าไมยังแบกน้ ามันดีเซลลิตรละ ๓๕ บาทอยู่ 
เพราะการบริหารและตัดสินใจท่ีผิดพลาดหรือไม่ ราคาไฟฟ้า  การส ารองไฟฟ้าเกินกว่า 
ความต้องการจริงถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ มีไฟฟ้าส่วนเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ใครเป็นคนแบก
ค่าใช้จ่าย รัฐก็ผลักภาระไปยังพี่น้องประชาชนแบกค่าเอฟที (Ft) ท่ีสูงขึ้นทุกคน ไม่น่าแปลก
แต่ท่ีน่าสงสัยคือเขาเพิ่งประกาศตัวเลขเศรษฐีของประเทศไทย ๑๐ อันดับแรก ๓ คน 
ใน ๕ คนแรกท าธุรกิจพลังงานท้ังนั้น ในขณะท่ีคนไทยแบกค่าไฟหลังอาน มันท าไมครับ 
ส่วนราคาก๊าซหุงต้มเพิ่มมา ๓๓ เปอร์เซ็นต์ในไม่กี่เดือนจาก ๓๑๘ บาท เป็น ๔๒๓ บาท 
ผลท่ีตามมาครับ อาหาร ข้าวแกง อาหารตามสั่ง เพิ่มจาก ๔๐ บาท เป็น ๖๐-๗๐ บาททันที 
หนี้สิน รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่ไม่รู้จักหารายได้ เป็นแต่กู้ ท่านกู้อย่างเดียว 
กู้สะบั้นเลย รัฐบาลชุดนี้ก่อหนี้ให้ประเทศ ๘ ปีท่ีท่านอยู่ในต าแหน่งสูงกว่ารัฐบาลก่อนหน้า 
ท่ีผ่านมาท้ังหมดรวมกันนะครับ รัฐบาลกี่ชุดรวมกันก็ตามไม่ได้ก่อหนี้เท่ากับ พลเอก ประยุทธ์ 
คนเดียว สูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า ๑๐ ล้านล้านบาท หนี้สาธารณะสูงกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์
ของจีดีพี (GDP) เป็นท่ีเรียบร้อย ท่านปรับเพดานของท่านเองเกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ี
หนี้สินภาคประชาชนพอรายได้โตตามรายจ่ายไม่ทันหนี้ก็บวม มหาวิทยาลัยหอการค้าเขาไป
ส ารวจมาหนี้ครัวเรือนไทย ณ สิ้นปี ๒๕๖๕ อยู่ท่ี ๘๙.๓ เปอร์เซ็นต์ ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลงมา
จากช่วงก่อนโควิด (COVID) เล็กน้อย แต่ยังสูงสุดในรอบ ๑๖ ปี มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
อยู่ท่ีราว ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน เป็นหนี้ในระบบ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ หนี้นอกระบบ 
๒๐ เปอร์เซ็นต์ มูลค่าหนี้ท้ังหมด ๑๔.๙๗ ล้านล้านบาท จะแตะ ๑๕ ล้านล้านบาทในไม่นาน 
ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้เพิ่มมากขึ้นในระยะเวลา ๘ ปีท่ีผ่านมาท่ีท่านบริหาร มาดูทีละภาคส่วน 
ภาคการเกษตร วันนี้สินค้าเกษตรไม่สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ ดูข้าวหอมมะลิก่อน 
ท่ีเคยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยท้ังประเทศวันนี้เราแพ้เวียดนาม กัมพูชา การส่งออกข้าว
รายได้ไม่เคยตกถึงชาวนาอย่างเป็นกอบเป็นก าเสร็จพ่อค้าคนกลางหมด ท่านเพิ่มงบกรมการข้าว
จาก ๒ พันล้านบาท เป็น ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท ชาวนาไม่เห็นความแตกต่างในชีวิตท่ีดีขึ้นเลย 
ไม่มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นเลยในชีวิตของเขา ทุเรียนท่านก็โกง ปล่อยให้ทุเรียนไม่มีคุณภาพ  
หลุดออกไปเสียชื่อเสียงเสียเครดิต ล าไยจะส่งไปจีนก็ติดอยู่ชายแดนเพราะรัฐบาลไม่มีกลไก  



๑๒๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๖๔/๒ 
 
ในการไปเจรจาความในเรื่องของซีโร-โควิด (Zero-COVID) ของจีนก่อนล่วงหน้า กุ้งก็ติดเช้ือ
ระบาด ฟาร์มกุ้งตายกันเป็นแถบ โรคระบาดอหิวาตกโรคหมูบริหารทุลักทุเล รู้ว่ามีโรคระบาด
กลับปกปิดสุดท้ายพังท้ังระบบ ในขณะท่ีสินค้าเกษตรขายไม่ได้ ต้นทุนการผลิตเพิ่มเอา ๆ 
ท้ังค่าน้ ามัน ท้ังค่าปุ๋ย ค่ายา เพิ่มมามหาศาลสวนทางกับราคาสินค้า พี่น้องเกษตรกรยิ่งท า 
ยิ่งยากจนอยู่กับท่านนี้ ตัวเลขหนี้สินครัวเรือนของภาคเกษตรกรปีท่ีแล้วมีมูลค่าสูงถึง 
๓๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท หนี้สินของเอสเอ็มอี (SMEs) จ านวนมากอยู่ในสถาบันการเงิน 
เอสเอ็มอี (SMEs) เขาเข้าสถาบันการเงิน วันนี้เขากลายเป็นหนี้สงสัยจะสูญ ปัญหามันเกิด
ตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด (COVID) ถ้าย้อนเทป (Tape) การอภิปรายของผมไปในช่วง 
๒-๓ ปีท่ีผ่านมาผมเตือนท่านบ่อยมากบอกว่าให้ใช้มาตรการโครงการจ้างงาน อย่าปล่อย  
เอสเอ็มอี (SMEs) เขาพัง แต่ท่านไม่ฟัง พวกผมเห็นก่อนแล้วว่าหากปล่อยให้เอสเอ็มอี 
(SMEs) เขาล้มตายลงห่วงโซ่การผลิตมันจะขาด แรงงานจะตกงานกันระเนระนาด แล้วภาระ
หนี้สินท่ีมันเกิดกับธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) เหล่านี้มันจะเป็นตุ้มถ่วงท่ีท าให้เขาไม่สามารถ 
ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง ท่านไม่รับฟัง --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     วีรุทัย ๖๕/๑ 
 
สุดท้ายเกิดเหตุขึ้นมาจริง ๆ เอสเอ็มอี (SMEs) ล้มเป็นแถบ วันนี้เขาไม่สามารถยืนบนล าแข้ง
ได้เลยเพราะเขาไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้อีกแล้ว ในขณะท่ีท่านละเลยเอสเอ็มอี 
(SMEs) รัฐบาลยังคงให้แต้มต่อกับเจ้าสัวรายใหญ่มาโดยตลอด วันนี้ไม่เหลือพื้นท่ีให้เอสเอ็มอี 
(SMEs) ไทยสามารถท่ีจะแข่งขันกับรายใหญ่ได้อีกต่อไป ไทยกลายเป็นทุนนิยมผูกขาด 
ด้วยน้ ามือของรัฐบาลท่าน หนี้สินของพ่อค้าแม่ขายอีกด้านหนึ่ง พ่อค้าแม่ขายไม่ต่างจาก  
หนี้ของเอสเอ็มอี (SMEs) แต่เขาหนักกว่าเพราะอะไร เพราะหนี้ของเขาเป็นหนี้นอกระบบ 
เขาเข้าถึงสถาบันการเงินไม่ได้ ดอกมหาโหดทวงหนี้กันถึงชีวิต ในขณะท่ีหนี้สินของคนยากจน
รวมถึงคนหาเช้ากินค่ า ในเมื่อรายได้มันตามรายจ่ายไม่ทันหนี้มันก็พอกพูน ค่าแรงขั้นต่ า 
ถูกท่านแช่แข็งมา ๘ ปี ย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  ๑๐ ปีท่ีแล้ว รัฐบาลของท่าน 
นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นคนปรับค่าแรงขั้นต่ าจาก ๒๒๐ บาท เป็น ๓๐๐ บาท มีกลไก 
มาช่วยเหลือต่าง ๆ ในเรื่องของภาษีกับภาคเอกชน ๘ ปีผ่านมาจาก ๓๐๐ บาท ท่านท าขยับ
ขึ้นมาใน ๘ ปี ๓๐๐ บาท เป็น ๓๓๐ บาท เพิ่มขึ้นมา ๑๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วเงินเฟ้อท่ีผ่านมา
ในช่วง ๘ ปี ๑๐ ปีมันเท่าไร แล้วอย่างนี้จะไม่ให้แรงงานขั้นต่ าเขาเดือดร้อนได้อย่างไร 
เขาจะด ารงชีวิตได้อย่างไร ในเมื่อท่านฟรีซ (Freeze) แช่แข็งค่าแรงขั้นต่ าของเขาไว้ มาดูหนี้
ในภาครัฐบ้าง บุคลากรภาครัฐ หนี้ครู ครูกว่า ๙๐๐,๐๐๐ คนท่ัวประเทศ ประมาณ 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ของครูท่ัวประเทศมีหนี้สินรวมกัน ๑.๔ ล้านล้านบาท ครึ่งหนึ่งของ
งบประมาณแผ่นดิน เจ้าหนี้รายใหญ่สุดคือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ๙ แสนล้านบาท ธนาคาร
ออมสินอีก ๓ แสนกว่าล้านบาท ธนาคารอื่น ๆ จากตารางท่ีขึ้น พี่น้องประชาชนเขาเป็น
หนี้สิน ต้องเอาบ้าน เอารถไปกู้ไฟแนนซ์ (Finance) พอท ามาหากินหารายได้มาจ่ายดอก 
จ่ายต้นไม่ทัน เครื่องมือท ากินเขาก าลังถูกยึดครับ วันนี้ตัวเลขที่น่ากลัวมาก เขาบอกว่าจ านวน
รถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ท่ีถูกยึดเข้าลานประมูลน่าจะเยอะถึง ๓๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ คัน 
ในปีเดียว ส่วนตารางถัดมาครับ คนไทยก าลังจะเข้าสู่วัยเกษียณพร้อมกับหนี้ก้อนโต มูลค่า
หนี้เสียในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มสูงอย่างน่าใจหายครับ เงินช่วยเหลือคนชราแทนท่ีจะเอาไปใช้ 
ในการยังชีพเขาต้องเอาไปใช้หนี้ แล้วหนี้เหล่านี้จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปยังรุ่นถัด ๆ ไป  
ถ้าดูตารางนี้ให้ดี ๆ ท่านจะเห็นว่ายอดหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้นในทุกช่วงวัยจากการบริหาร 
ท่ีผิดพลาด พอมาตรการผ่อนผันหนี้มันเริ่มหมดลง วันนี้ลูกหนี้ท่ีกลายเป็นหนี้เสียจาก
สถานการณ์โควิด (COVID) มันบวมกลับมาอีกครั้ง เราพักหนี้ไปช่วงหนึ่งเพราะสถานการณ์ 



๑๒๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     วีรุทัย ๖๕/๒ 
 
โควิด (COVID) วันนี้พอพ้นจากการพักหนี้บัญชี ๔.๓ ล้านบัญชีเพิ่มขึ้นกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ 
วันนี้กลายเป็นหนี้เสีย มูลค่าหนี้ ๓.๙ แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น ๘๐ เปอร์เซ็นต์ คนเหล่านี้ก าลัง
จะเข้าสู่เครดิตบูโรสีด าและจะไม่สามารถกู้หนี้ยืมสินได้อีก ก็จะเป็นภาระของเขาท่ีจะ 
ไม่สามารถกลับมายืนได้อีกอย่างเข้มแข็ง ขณะท่ีสถานการณ์ดอกเบี้ยน่าเป็นห่วง ตอนนี้
ดอกเบี้ยมันอยู่ในช่วงขาขึ้น ธนาคารกลางของสหรัฐได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 
หลายรอบ ธนาคารแห่งประเทศไทยเราสุดท้ายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องมีการปรับขึ้น
ดอกเบี้ยเล็กน้อย แต่มันจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจมหภาคอย่างใหญ่หลวง ไม่ว่าจะเป็น 
การลงทุน การบริโภค การจ้างงาน หนี้ครัวเรือน หนี้ของภาคธุรกิจ ธุรกิจซึ่ งเป็น 
กลุ่มเปราะบางอาจจะมีปัญหามากขึ้น ประชาชนท่ีมีหนี้ก็ต้องจ่ายดอกมากขึ้น คนรุ่นใหม่ 
อยากจะปักหลักสร้างเนื้อสร้างตัวซื้อบ้านซื้อรถเป็นปัญหาหมด สุดท้ายเงินมันก็จะฝืดไป 
ท้ังระบบ แม้แต่ธนาคาร อย่างเช่นธนาคารกสิกรไทย ธนาคารชั้นน าเขายอมตัดก าไรลง 
เพราะอะไรครับ สถานการณ์วันนี้มันสุ่มเสี่ยงเขาเอาไปส ารองหนี้ เสียเพิ่มอีกเป็น  
๕ หมื่นล้านบาท นี่คือความเส่ียงของสถานการณ์ท่ีท่านบริหารจัดการ 
 

- ๖๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๖๖/๑ 
 
   ด้านการค้าการลงทุน สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปีปัจจุบันต้องเตือนก่อนว่า
ไม่สู้ดี  มันมีสัญญาณครับ ทางเวิลด์แบงก์ (World Bank) เขาเตือนมาว่าสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกปีนี้ เขาปรับลดประมาณการเหลือเพียง ๑.๗ เปอร์เซ็นต์ ลดลงจากเดิม 
๓ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกอยู่บนความสุ่มเสี่ยงท่ีจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ 
รีเซสชัน (Recession) มันเป็นเพราะว่ามันเกิดสถานการณ์ท่ีมันไม่มั่นคงในสถานการณ์ใน 
เศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกันธนาคารโลกประเมินประเทศไทยลดลงเช่นเดียวกัน อัตรา 
การเติบโตเราเขามองแค่ ๓ ต้น ๆ เท่านั้น ในขณะท่ีไอเอ็มเอฟ (IMF) หรือองค์กรการเงิน 
ระหว่างประเทศก็ลดการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเหลือ ๒.๗ เปอร์เซ็นต์ ลดการคาดการณ์ 
เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๖ เหลือ ๓.๗ เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มชะลอตัวลงนี้มันเนื่องจาก 
ความไม่แน่นอนท่ีสูงขึ้น แรงกดดันของเงินเฟ้อ นโยบายการเงินซึ่งมันเริ่มตึงตัว การเพิ่ม
ดอกเบี้ยท่ัวโลกซึ่งมันจะเพิ่มพร้อมกัน ผลจากวิกฤติพลังงานมันจะท าให้ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
เช่น ในยุโรป อเมริกาเหนือแล้วก็เอเชียตะวันออกจะชะลอตัวลงทางเศรษฐกิจ ก าลังซื้อ 
โดยรวมจะลดลงมันจะกระทบกับประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านของการส่งออก เรามาดู  
ภาคการส่งออกซึ่งเราหวังจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวของเรากัน ท่านประธานดูนะครับ  
เดือนธันวาคมท่ีผ่านมาติดลบไปแล้วกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้า ปีนี้ 
ด้วยเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ีมันชะลอตัวลงการส่งออกจะติดลบต่อเนื่องไปอีกยาวนาน
หลายเดือนครับ มีแนวโน้มสูงมากว่าการส่งออกปีนี้จะปิดบัญชีด้วยตัวแดง ส่งออกเป็นลบ  
และท่ีน่าห่วงอีกด้านแต่ยังไม่มีใครในรัฐบาลนี้พูดถึงครับ ภายในปีเดียว ปีนี้เราเสียดุลการค้า
ไปแล้ว ๖.๕ แสนล้านบาท สาเหตุท่ีเรายังส่งออกเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะการรัฐประหาร 
มันท าให้การเจรจาการค้าระหว่างเรากับอียู (EU) เรื่องเอฟทีเอ (FTA) มันถูกเบรกไปหมด 
วันนี้ไทยเราตามหลังคู่แข่งทางการค้า เช่น เวียดนาม ในด้านการเจรจาความระหว่างประเทศ
เรื่องการท าสนธิสัญญาเอฟทีเอ (FTA) ต่าง ๆ เราถูกเวียดนามท้ิงไม่เห็นฝุ่น เราไม่สามารถ
แข่งขันกับเขาได้แล้วในเรื่องนี้ พอศักยภาพในการใช้จ่ายในประเทศเป็นเช่นนี้ ประชาชน 
แบกรับหนี้ความเสี่ยงสูง การส่งออกก็ถดถอย ประเทศขาดดุลการค้า นักลงทุนต่างชาติ 
เขาก็เมินเราสิครับ เขาก็หันหลังจากเราแล้วเขาก็ไปลงทุนในประเทศอื่น วันนี้มูลค่า 
ไม่น่าแปลกใจครับ เอฟดีไอ (FDI) หรือว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเราถดถอย 
ลงต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้านมาโดยตลอด อยู่กับ พลเอก ประยุทธ์ เราจะอยู่เส้นล่างสุดตลอด  



๑๓๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๖๖/๒ 
 
เพราะ ๘ ปีท่ีผ่านมาท่านไม่มีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่มีวิสัยทัศน์ในการ  
ท่ีจะพัฒนาสาธารณูปโภคในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่มี การสร้างทรัพยากรมนุษย์
ของท่าน ดูตารางถัดไปครับ การสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมกับเศรษฐกิจของอนาคต 
ของท่าน การปฏิรูปการศึกษาท่ีท่านพูดนั่นแหละ ล้มเหลวไม่เป็นท่า เราสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขันไปมากกับรัฐบาลท่ีไร้ซึ่งวิสัยทัศน์ ด้านความเหลื่อมล้ า ความเหลื่อมล้ ามันทวีคูณ  
ผมไม่รู้ว่าท าไมท่านถึงภาคภูมิใจกับตัวเลขท่ีท่านไปแจกบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ได้ถึง ๒๐ ล้านใบ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคนไทย ๒๐ ล้านคน มีรายได้ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี ไม่มีทรัพย์สิน ไม่มีสินทรัพย์ท่ีจะสามารถตั้งตัวต่อยอดได้เลย นี่คือคนไทย ๑ ใน ๓ 
ในขณะท่ีนิตยสารฟอบส์จัดอันดับเศรษฐีไทย ๕๐ อันดับแรก ผมพูดถึงอันดับ ๕๐ เลยนะครับ 
คนสุดท้ายมีสินทรัพย์ต่ าสุดของ ๕๐ คนอยู่ท่ี ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ความเหลื่อมล้ า 
มันยิ่งกว่าชัดเจนประชาชน ๑ ใน ๓ ของประเทศ ๒๐ ล้านคนมีรายได้ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของคนไทยมีเงินในบัญชีไม่ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท แต่มีคน ๕๐ คน 
มีทรัพย์สินขั้นต่ า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท คนท่ีรวยท่ีสุดมีทรัพย์สิน ๑ ล้านล้านบาท ๑ ใน ๓ 
ของงบประมาณแผ่นดิน ช่องว่างมันห่างกันเกินไป คนไทยในยุคสมัยของ พลเอก ประยุทธ์ 
ความเหลื่อมล้ าสูงท่ีสุดในโลกขีดเส้นใต้ ๑,๐๐๐ ครั้ง ยุค พลเอก ประยุทธ์ ความเหลื่อมล้ า
มันสูงสุดในโลก การทุจริตคอร์รัปชนั ----------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          สุพิชชาย์ ๖๗/๑ 
 
ประชาชนเขาเห็นการทุจริตทุกด้านครับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
งบกลางท่ีพวกผมเคยอภิปรายแล้ว ทุนจีนสีเทาเมื่อสักครู่ก็คุณจิราพรพูด ต ารวจรีดไถ
ประชาชน บ่อนเถื่อน เงินกู้เถื่อน ยาเสพติดท่วมถนน ทหารเอาเครื่องบินรบไปใช้งานส่วนตัว 
บริษัทลูกหลานนายกรัฐมนตรีได้รับงานราชการใหญ่โต ท่ีคุณน้ าพูดเมื่อสักครู่ รัฐบาลนี้แม้แต่
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่านยังปล่อยให้มีการทุจริต มันชี้ให้เห็นว่าในยุคของ พลเอก ประยุทธ์ 
ท่านเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปท้ังหลายแหล่มานั่งกินเบี้ยประชุม ล้มเหลว  
ไร้ความรับผิดชอบ แต่ดูจะโกงอย่างเป็นระบบ แล้วก็ช่วยกันปกปิดได้ดีขึ้น ล าดับ 
ความโปร่งใสครับ ซีพีไอ (CPI) หรือว่าคอร์รัปชัน เพอร์เซปชัน อินเด็กซ์ (Corruption 
Perception Index) ก่อน พลเอก ประยุทธ์จะเข้ามาสู่ต าแหน่ง ปี ๒๕๕๗ อยู่ ท่ีอันดับ 
๘๐ กว่า บริหารมา ๘ ปี วันนี้ล าดับความโปร่งใสของท่านไหลขึ้นไปอยู่ท่ี ๑๐๑ เวียดนาม 
มาเลเซีย ประเทศแถวนี้ดีกว่าเราหมด กระซิบเบา ๆ  ครับ ถ้าไม่ชอบชื่อนี้ สมัยท่านนายกทักษิณ 
ชินวัตร อันดับอยู่ท่ี ๕๙ ภายใต้การบริหารของ พลเอก ประยุทธ์ การทุจริตคอร์รัปชัน 
เพ่ิมพูนสูง แต่กระบวนการตรวจสอบของภาครัฐกลับง่อยเปลี้ยเสียขา ประชาชนเขาไม่เชื่อใจ 
กระบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระนี้เขาไม่เชื่ออีกต่อไป วันนี้เขาไปพึ่งบริการใครครับ 
คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ หวังพึ่งบริการคุณชูวิทย์ออกมาแฉความเน่าเฟะการทุจริตคอร์รัปชัน 
และการปฏิรูปของ พลเอก ประยุทธ์ พี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสภาพของประเทศไทย 
ภายใต้การบริหารงานมา ๘ ปีของ พลเอก ประยุทธ์ ปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขมีแต่ท าให้แย่ลง 
ผมคาดเดาได้ด้วยนะครับว่าสิ่งท่ีรัฐบาลจะท าในช่วงเวลาท่ีเหลืออยู่เพียงแค่เดือนเศษ ๆ 
ท่านจะท าอะไรบ้าง ท่านก็คงจะไปอุดหนุนราคาพลังงาน น้ ามัน แก๊ส ไฟฟ้า เติมเงินบัตรคนจน 
มาแน่ เติมเงินบัตรคนจน ๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท เป็นเพียงเพราะว่ามันใกล้
เลือกตั้ง ท่านจะหวังเอาคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนท่านจึงใช้งบประมาณของรัฐ 
มาอุดหนุนไปท่ีพี่น้องประชาชน แต่นี่ไม่ใช่ทางออกท่ียั่งยืนของเศรษฐกิจไทย การเติมเงิน 
บัตรคนจน มันประทังชีวิตพี่น้องประชาชนได้เดือน ๒ เดือน ประชาชนคนไหนไปเคลิบเคล้ิม
แล้วก็เผลอใจไปกาให้ พลเอก ประยุทธ์เข้า ท่านก็แค่อยู่กับ พลเอก ประยุทธ์อีก ๒ ปี ๘ ปี 
ก็แค่นั้นเองครับ ไม่มีอะไรมาก แต่โครงสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจมันไม่ได้รับการแตะต้อง
แก้ไข รัฐราชการรวมศูนย์ท่ี พลเอก ประยุทธ์ท ามาก็ยังคงอยู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจ
รายใหญ่ เจ้าสัวผู้ร่ ารวยก็ยังมี ความเหลื่อมล้ าในสังคมก็ยังฝังรากลึก เมื่ออภิปรายมาถึงตรงนี้  



๑๓๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          สุพิชชาย์ ๖๗/๒ 
 
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ เขาบอกให้ เสนอแนะปัญหาด้วย คือให้หาทางออก 
เสนอทางออก ไม่ว่าจะเป็นกับรัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลชุดถัดไปท่ีจะมารับช่วงต่อหลังการ
เลือกตั้งก็ตาม 
   ข้อเสนอแนะแรกครับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านควรจะพิจารณา
ตัวเอง ยุติบทบาททางการเมืองได้แล้ว ท่านสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ โดยเฉพาะ
ในด้านของเศรษฐกิจไทยจนยากจะเยียวยาได้ ความเสียหายท่ีท่านได้สร้างมามันหยั่งรากลึก
ลงไประดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ท่านไม่มีความรู้ ท่านขาดความยึดโยงกับประชาชน 
ท่านมาจากกระบวนการท่ีบิดเบี้ยวเพียงความพยายาม ความพยายามของท่านในวันนี้ท่ีจะ
สืบทอดอ านาจต่อไป มันสร้างความเสียหายท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทางเศรษฐกิจ  
คือภาคเอกชนเขากลัวครับ เขาเกิดความไม่มั่นใจ เขาไม่เชื่อว่า พลเอก ประยุทธ์จะชนะ 
การเลือกตั้ง แต่เขากลัวว่าถึงเวลาท่านจะสามารถใช้กลไกท่ีบิดเบี้ยวกลับมาได้อีก แล้วท่าน
จะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของไทยอีกสักเท่าไร ทางสังคม ความแตกแยก 
ก็มหาศาล คนไทยก็จะหมดความศรัทธา เลือกตั้งเอาชนะมาแล้วก็ยังโดนปล้น ----------------- 
 

 - ๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๖๘/๑ 
 
สุดท้ายเขาไม่มีทางออกเขาจะไปเดินถนนกันครับ และแน่นอนครับ ทางการเมืองแค่เพียง  
พลเอก ประยุทธ์ แอ๊ะออกมาว่าอยากอยู่ต่อ สมาชิกวุฒิสภาบางท่านมารับลูกแล้ว บางท่าน 
บอกว่าจะไปแก้รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้ พลเอก ประยุทธ์อยู่มากกว่า ๘ ปี บางท่านบอกว่า
ถึงเพื่อไทยจะได้เสียงประชาชนเกินครึ่งสภา ส.ว. ก็จะไม่โหวตให้ นี่คือความพังพินาศ 
ทางเศรษฐกิจ สังคมแล้วก็การเมือง เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านควรจะต้องหยุดครับ หยุดได้แล้ว 
   ข้อแนะน าท่ี ๒ ในเวลาท่ีเหลืออยู่เพียงน้อยนิดแค่เดือนเศษ หากท่านคิดที่จะ
ท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้บ้าง ท่านไปศึกษานโยบายของพรรคการเมือง  
ท่ีประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทยก็ได้ครับ พรรคไหนก็ได้ 
พรรคเพ่ือไทยก็ได้ นโยบายของพรรคเพื่อไทยท่ีน าเสนอต่อสังคมไปแล้วทุกนโยบายท าได้จริง 
แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จริง หากท่านลดความเชื่อมั่นถือมั่นนะ ท่านจะเอา 
นโยบายเหล่านี้ไปเริ่มท าบ้าง พวกผมไม่ได้จดลิขสิทธิ์ เป็นการดีเสียอีกเลือกตั้งเสร็จแล้ว  
พวกผมเป็นรัฐบาลจะได้มาท าต่อในเรื่องนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ของพรรคเพื่อไทย 
เหล่านี้ เลยไม่ต้องเสียเวลา หลักคิดท่ีอยากให้ท่านศึกษาไว้มันอยู่บนพื้นฐานง่าย ๆ 
สร้างรายได้ใหม่ สร้างชีวิตใหม่ สร้างโอกาสใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน เราตั้งเป้าไว้นะครับ 
ว่าถ้าการบริหารจัดการรัฐบาลท่ีดีสามารถท าได้  ภายในปี ๒๕๗๐ คือใครมาเป็นรัฐบาล 
ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ๔ ปีค่าแรงขั้นต่ ามันต้องเพิ่มเป็น ๖๐๐ บาท ปริญญาตรีต้องได้ 
เงินเดือนขั้นต่ าเบื้องต้น ๒๕,๐๐๐ บาท หลักคิดนี้ก็คือหลักคิดท่ีว่าเมื่อจีดีพี (GDP) มันโต 
เราต้องแบ่งผลก าไรกลับไปให้กับแรงงาน ต้องเป็นทุนนิยมท่ีมีหัวใจ เราต้องการลด 
ความเหลื่อมล้ าในสังคม ๘ ปีท่ีผ่านมาภายใต้การบริหารรัฐบาลชุดนี้ท่านสามารถสร้าง 
ความร่ ารวยมหาศาลให้เจ้าสัวเศรษฐี ท่านท าให้เขามากเพียงพอแล้วครับ ผมไม่รู้ท่านติดหนี้ 
บุญคุณอะไรกันมา แต่ผมถือว่าวันนี้ท่านคืนหนี้ ให้เขาไปหมดแล้ว วันนี้เราจะต้องสร้างให้ 
พี่น้องประชาชนทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี สามารถมีรายได้ท่ีเพียงพอท่ีจะเลี้ยง 
ครอบครัวของเขาได้ 
   เรื่องถัดมา เราวางเป้าว่าจีดีพี (GDP) ในช่วงต่อไปนี้ศักยภาพของประเทศไทย 
จีดีพี (GDP) มันต้องโตอย่างต่ า ๕ เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องทุกปี สร้างก าลังซื้อจากฐานรากครับ 
วิธีการง่าย ๆ ท่านอาจจะไม่เข้าใจ แต่วิธีการคือการสร้างความเข้มแข็งรดน้ าท่ีราก ช่วยเหลือ 
 



๑๓๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๖๘/๒ 
 
ท่ีประชาชนตัวเล็กท่ีสุด แล้วเขาจะเอาก าลังซื้อเหล่านั้นกลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  
มันต่างจากสิ่งท่ีท่านท ามาตลอด ๘ ปีท่ีท่านรดน้ าท่ียอด ท่านไปรดน้ าท่ีเจ้าสัวเศรษฐี 
   สุดท้ายครับ วันนี้ประเทศไทยต้องพลิกฟื้นอย่างรวดเร็ว ควิกวิน (Quick win)  
ชัยชนะอย่างรวดเร็วท่ีสุดส าหรับประเทศไทยในวันนี้ท่ีต้องได้คือเราต้องเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเท่ียว เราต้องเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวให้เป็น ๓ ล้านล้านบาทให้ได้โดยเร็ว นี่คือ
วิธีการท่ีเร็วท่ีสุดในการท่ีจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ถามว่าเราจะท าอย่างไร 
ผมยกตัวอย่างนโยบายให้ท่านฟังสัก ๓ อย่าง 
   นโยบายแรก มันเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน ท้ังการลงทุนจากในประเทศแล้วก็
ต่างประเทศ วันนี้ทุกคนในท่ีนี้ รวมถึงประชาชนคนไทยเห็นครับ ความล้มเหลวของแผนการ 
ท่ีท่านวางไว้เกี่ยวกับอีอีซี (EEC) อีสเทิร์น ซีบอร์ด (Eastern Seaboard) อีอีซี (EEC)  
มันล้มเหลว มันไม่มีสัญญาณการดึงการลงทุนจากต่างชาติท่ีชัดเจน มีแต่ตัวเลขลอย ๆ  
ไม่เคยเห็นเม็ดเงินท่ีเข้ามาเป็นชิ้นเป็นอัน ข้อเสนอนโยบายของพวกผมจึงบอกว่าท่านลองคิด
สิว่าเราควรจะต้องท านโยบายเกี่ยวกับเขตธุรกิจใหม่ เขตธุรกิจใหม่หลักคิดก็คือการดึง 
เงินนอก ปลุกเงินใน เปลี่ยนเงินท่ีมันหลับใหลให้มันเป็นเงินท่ีสร้างเงินไปเรื่อย ๆ เราวางเป้า
ไว้ว่าเขตธุรกิจใหม่มันต้องมีอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น 
หาดใหญ่ เขตธุรกิจใหม่นี้จะมาขับเคลื่อนสตาร์ตอัป (Startup) เอสเอ็มอี (SMEs) สู่การสร้าง
รายได้ใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน กุญแจมี ๓ ดอกครับ ดอกแรกคือชุดกฎหมายใหม่ครับ 
กฎหมายธุรกิจชุดใหม่ เป็นการปลดล็อกการท าธุรกิจสตาร์ตอัป (Startup) ของเอสเอ็มอี 
(SMEs) ต่าง ๆ ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการดึงการลงทุน การแก้ไขปัญหาด้านใบอนุญาต 
เรื่องของปัญหาแรงงาน การน าเข้า ส่งออกธุรกรรมอะไรต่าง ๆ ----------------------------------- 
 

 - ๖๙/๑ 
 

 
 
 
 



๑๓๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           พรเทพ ๖๙/๑ 
 
   กุญแจดอกที่ ๒ คือเราจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ 
ภาษีที่ดิน เร่ืองของภาษีน าเข้า สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะไม่แพ้ที่ใดในโลก 
   และกุญแจกดอกท่ี ๓ คือเราจะต้องสร้างระบบนิ เวศใหม่ทางธุรกิจ 
สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน สร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ มีระบบการศึกษาแล้วก็ผลิตคน  
แบบใหม ่ธนาคารแบบใหม่ เป็นการผลักดันให้ภาคเอกชนสามารถขับเคลื่อนได้ นโยบายของ
รัฐบาลในปัจจุบันท่ีท า อย่างเช่นอีอีซี (EEC) มันดึงดูดนักลงทุนให้สิทธิประโยชน์กับเฉพาะ
รายใหญ่แล้วก็นักลงทุนต่างชาติเท่านั้น ในขณะท่ีเอกชนรายย่อย ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
ของไทยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างว่า เขาจึงไม่สามารถแข่งขันได้ แต่วันนี้ด้วยนโยบาย เช่น 
เขตธุรกิจใหม่มันจะสร้างพื้นท่ีท่ีมีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม จะมีระบบนิเวศทางธุรกิจขึ้นมา 
ท่ีไม่ว่าจะเป็นสตาร์ตอัป (Startup) หรือเอสเอ็มอี (SMEs) สัญชาติไทยจะสามารถแข่งขันได้
ไม่ว่าจะเป็นทุนใหญ่ หรือทุนต่างชาติก็ตามเขาจะแข่งขันได้ 
  เรื่องท่ี ๒ นโยบายเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ทุกครัวเรือน 
ในประเทศไทยเราจะต้องมี ๑ ครอบครัว ๑ ศักยภาพ หรือซอฟต์เพาเวอร์ (Soft power)  
อันนี้ต้องคิดครับ เพราะอะไร เราต้องมองหาช่องทางในการหารายได้ใหม่ ๆ ให้กับ 
พี่น้องประชาชน เราต้องส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลักดันเรื่องของซอฟต์เพาเวอร์  
(Soft power) ไทยให้มันไประดับโลกให้ได้ เราจะสร้างศูนย์บ่มเพาะสร้างสรรค์ในทุกระดับ 
แล้วก็ทุกครอบครัว สร้างรายได้เพิ่มไม่ต่ ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน มีงานเพิ่มขึ้นมา
ไม่ต่ ากว่า ๒๐ ล้านต าแหน่งงาน สร้างเม็ดเงินไม่ต่ ากว่า ๔ ล้านล้านบาท เราต้องเพิ่มทักษะ
สร้างงานให้มันมีความหลากหลายในอาชีพให้มันเหมาะให้มันเข้ากับสภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจท่ีมันปรับเปลี่ยนไปแล้ว โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว เชฟ (Chef) ท าอาหาร นักออกแบบ 
นักร้อง นักแต่งเพลง ผู้ผลิตภาพยนตร์มัลติมีเดีย (Multimedia) ต่าง ๆ  
  นโยบายด้านสุดท้ายท่ีจะแนะน าท่าน ด้านการท่องเท่ียวครับ ท่ีบอกว่าวันนี้
เราต้องเร่งท า เพื่อเร่งเอาเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทย เราต้องสร้างแบรนดิง (Branding) 
ของประเทศไทย ให้เป็นเมืองเทศกาลให้ได้ เทศกาลของไทยมันต้องไประดับโลก เทศกาล
ระดับโลกต้องกลับมาท่ีไทย เราต้องส่งเสริมความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขไทยด้วย แล้วก็
ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นเฮลท์ แอนด์ เวลล์เนสส์ เดสติเนชัน (Health and wellness 
destination) เราต้องพัฒนาสนามบินให้มันจุคนได้ ๑๒๐ ล้านคนโดยเร็ว เราต้องเพิ่มคุณค่า 



๑๓๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           พรเทพ ๖๙/๒ 
 
ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามท้ังตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป้าหมาย เราคือ 
จะต้องเป็นเวิลด์ เฮอริเทจ ไซต์ (World heritage site) จะมีเพ่ือนสมาชิก ท่าน ส.ส. จักรพล 
จากจังหวัดเชียงใหม่ลงรายละเอียดในเรื่องนโยบายด้านการท่องเท่ียวเหล่านี้ให้ท่านฟัง  
ในการสรุปการอภิปรายของผม ข้อแนะน าของผมต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๒ ข้อครับ 
๑. ท่านต้องพิจารณาตัวเองได้แล้ว หยุดครับ หยุดสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ 
ประชาชน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ  ๒. หากคิดจะท าประโยชน์บ้าง เหลือเดือนกว่า ๆ  
ท่านมาศึกษานโยบายพวกผม จะได้รู้บ้างว่ากระบวนการท าประโยชน์ให้ประเทศชาติ 
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนมันต้องท าอย่างไร ผมไม่คิดนะ ผมไม่เชื่อว่าท่านจะรับฟังค าแนะน า 
ท่ีผมแนะน าไปหรอก เพราะท่านออกอาการยื้อ ออกอาการอยากอยู่ต่ออยู่ แล้ว 
ท่านแสดงออกชัดเจนมาก ท่านย้ือไปเต็มท่ีครับ เหลือเวลาอีกเดือนเศษ ๆ ท่านอยู่ไปเลยครับ 
แต่ท่านประธานครับ ประชาชนเขาเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ท่ีมืดมิดมา ๘ ปี ประชาชน
ก าลังรอครับ รอท่ีจะเอาคืน เขาจะเข้าคูหาแล้วฉีกหน้ากากคนดีของท่านออก ระบอบ
ประชาธิปไตยจะให้อ านาจกับประชาชนแล้วประชาชนเขาจะมาล้างแค้นท่าน เวลาของท่าน
ก าลังจะหมดลง ท่านนับถอยหลังได้เลยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เดี๋ยวนะครับท่านจักรพล ขอท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจง
ก่อนนะครับ เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
 

- ๗๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         อุทัยวรรณ์ ๗๐/๑ 
 
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี)  :  ขออนุญาตกราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมก็รับฟังมาแต่เช้าแล้ว ก็มีหลายท่าน
ได้แสดงความคิดเห็น มีท้ังแนะน า มีท้ังกล่าวหา มีท้ังติเตือน ตักเตือนหลายอย่าง ผมอยากจะ
กราบเรียนว่าท่ีท่านพูดมาท้ังหมดหรือว่าด้านเศรษฐกิจผมท ามาหมดแล้ว แต่มันยังไม่เกิดผล
ท่านก็ เอามาตีกินอยู่ตรงนี้  ท่ี ท่านพูดท้ังหมดเมื่อสักครู่นี้ เวลารัฐบาลพูดท่านไม่ฟัง 
กระทรวงการคลังชี้แจง หน่วยราชการชี้แจงท่านก็ไม่ฟังอีก เพราะฉะนั้นนโยบายอะไร 
ของท่าน เมื่อท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ท าเถอะครับ ถ้าท่านได้เป็นนะ ในส่วนของการดูแล
ประชาชนพี่น้องทุกภาคส่วนนั้นเราท าตั้งแต่ระดับฐานราก เอสเอ็มอี (SMEs) วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน ประชาชนท่ีมีรายได้น้อย มีการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า 
ท่านลองไปศึกษาดูแล้วกัน ถ้ามันง่ายอย่างท่ีท่านพูดมาคงท าได้นานแล้วล่ะ สมัยก่อนท่านก็
ท าไม่ได้ เรื่องการทุจริตผิดกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมไปว่ามา การท่ีท่านเอาผมไปโยง
คนโน้นโยงคนนี้ เดี๋ยวญาติคนโน้นญาติคนนี้ ผมคือตัวผม คือครอบครัวผม และผมไม่เคย 
เอื้อประโยชน์ให้กับใคร ก็ไปตรวจสอบมา เวลาสมัยก่อน ผมไม่เห็นพูดเก่งแบบนี้เลย 
สมัยท่านเป็นรัฐบาลกัน เรื่องทุจริตไม่ เห็นมีการพูดกันสักค าเลยนะ ต่อไปนี้ผมก็จะให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเขาได้ชี้แจง ผมก็ไม่อยากจะท าให้เสียบรรยากาศหรอก เราเพิ่งผ่าน 
ห้วงเวลาของวันวาเลนไทน์ (Valentine) มาด้วย เมื่อวานนี้เองใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็ไม่อยาก 
จะท าให้เสียอารมณ์ ผมก็นั่งฟังมาแต่เช้าแล้ว เรื่องท่ีดี ๆ ผมก็รับไว้ ผมก็จดไว้ หลายเรื่อง  
ท่ีมันไม่ตรง ไม่ถูกต้องก็คงต้องให้ฝ่ายผมชี้แจงบ้าง เดี๋ยวรัฐบาลก็คงชี้แจง เพราะส่วนราชการผม
ก็เตรียมไว้หมดแล้วในแต่ละเรื่อง แล้วเรื่องส าคัญ ๆ ผมก็เตรียมไว้เมื่อถึงเวลาท่ีเหมาะสม  
ผมก็จะชี้แจง แต่จ าเป็นต้องหยุดตรงนี้ไว้บ้าง ไม่อย่างนั้นท่านก็ฉวยโอกาสตรงนี้ในการ  
หาเสียงของท่านนั่นแหละ ผมพยายามจะไม่ไปแตะต้องอะไรหลายท่านเลยนะ เพราะฉะนั้น
ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามมารยาท กติกาของสภา คนเราต้องมีมารยาทในการท่ีจะพูดจา
อะไรให้กัน หลายอย่างมันเป็นปัญหาในเชิงบริหาร หลายอย่างเป็นปัญหาในเชิงกฎหมาย 
ทุกอย่างมีหลักการหลักเกณฑ์ไว้หมดแล้ว เพราะฉะนั้นก็ไปตรวจสอบมาให้เกิดความชัดเจน
เกิดขึ้น ก่อนท่ีจะกล่าวอ้างว่าใครผิดใครถูก ไปว่ากันมา จนผลการสอบสวนการสืบสวน 
มันออกมา ผมไม่เคยปล่อยปละละเว้น เมื่อเกิดมาก็สอบสวน ถ้ายังไม่เกิดก็ไปสอบสวนให้เกิด
คนร้องทุกข์และกล่าวโทษก็ว่าไปสิครับ กฎหมายเขามีแบบนี้ การท่ีมาพูดในนี้และท า ให ้



๑๓๘ 
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คนข้างนอกได้ยินมันก็กลายเป็นว่าคนนี้ผิดไปแล้ว หรือคนนั้นถูกไปแล้ว ไม่ใช่กระมังผมว่า 
เคารพกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับ แล้วก็ผมไม่อยากให้อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติไปก้าวล่วง
อ านาจในการบริหารมากจนเกินไป มันคนละอ านาจกัน หน้าท่ีแต่ละคนผมไม่ว่า ถ้าท่าน 
จะค้านอะไรผมไม่ว่า แต่บางอย่างท่ีเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินก็เป็นเรื่องของ
ฝ่ายบริหารเขา ไม่ดีไปร้องทุกข์กล่าวโทษเอา ไม่ใช่มาติติงพูดจาเสียหายแบบนี้ บางอย่าง 
ผมรับไม่ได้ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ตามด้วยท่านวรภพ วิริยะโรจน์ ท่านจักรพลขอเวลามา  
๒๐ นาที เชิญครับ 
   นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (เชียงใหม่)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่  
พรรคเพื่อไทย วันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปราย  
ไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๒ ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจ
กับทางรัฐบาลท่ีครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายก่อนครบวาระของท่าน เพราะครั้งนี้
น่าจะเป็นวาระสุดท้ายของท่านท่ีจะมีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาล และขอแสดงความยินดี 
กับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ท่ีจะได้เห็นการอภิปรายท่ัวไปกับรัฐบาลชุดนี้เป็นคร้ังสุดท้าย
เพราะตลอดระยะเวลา ๔ ปีท่ีผ่านมา ความศรัทธา ความเชื่อถือของ พลเอก ประยุทธ์ ตกต่ า
ด าดิ่งลงเรื่อย ๆ อย่างน่าใจหาย ถ้าว่ารัฐบาลชุดนี้กลับไม่รู้สภาพท่ีแท้จริงของตนเอง  
ยังหลงอ านาจ ยังอยากสืบทอดอ านาจ ยังกระสันอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งท่ี ๓  
ท้ังท่ีจริงแล้วท่านเป็นได้แค่โมฆะบุรุษหรือท่ีแปลว่าบุคคลท่ีไร้ ค่าหรือเปล่าประโยชน์  
เพราะอะไรผมถึงมั่นใจขนาดนี้ เพราะภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้มีแต่การหลอก
ประชาชนว่าท่านเอาจริงเอาจังกับปัญหา ------------------------------------------------------------ 
 
                 - ๗๑/๑ 
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แต่ภาพท่ีออกมากลับเป็นแผลโดนทุกจุด ไม่ว่าจะพิจารณาตรงจุดไหน มองไปทางใดก็เจอแต่ 
บาดแผล เจอแต่ข้อบกพร่องท่ีรัฐบาลชุดนี้ได้ท าไว้ หากจะมองไปยังด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ 
ของภาคการท่องเท่ียวนะครับ พบว่าท่านได้สร้างบาดแผลใหญ่มากให้กับประเทศไทย 
โดยเฉพาะช่วงโควิด (COVID) ท่ีผ่านมาในปี ๒๕๖๓ ท่านไม่สามารถรักษาจีดีพี (GDP) 
ในภาคของการท่องเท่ียวได้เลย ภาคการท่องเท่ียวเราหายไป ๖.๑ เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้จะ 
เข้าใจว่าเป็นวิกฤติของโควิด (COVID) แต่การหายไปของจีดีพี (GDP) ดังกล่าวท าให้เราได้ 
ไปเห็นแผลลึกและท าให้ทราบว่าโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลได้ท าไว้ วางแผนไว้นั้นล้มเหลว 
ไม่เป็นท่าและล้มเหลวแบบไม่มีทางลุกขึ้นได้ วันนี้ผมจะพาท่านประธานและทุกท่าน  
มารับชมและดมกลิ่นความเน่าเหม็นของการบริหารประเทศด้านการท่องเท่ียวของรัฐบาล 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยผมขอเรียกสิ่งนี้ว่าบ่อน้ าเน่าของการท่องเท่ียวไทยโดยรัฐบาล  
ประยุทธ์ครับ ผมขอชี้ปัญหาด้านการท่องเท่ียวจากระบบการจัดการแบบประยุทธ์ ๆ 
ให้ท่านประธานทราบนะครับ ซึ่งระบบการจัดการดังกล่าวเป็นการจัดการท่ีไร้น้ ายา 
ไร้ความยั่งยืน ไร้การคิดอย่างรอบคอบและไม่เป็นระบบ ท้ังหมดนี้น าไปสู่การเปิดประเทศ 
ท่ีพังและเน่าท่ีสุดที่เคยมีมา โดยผมขอยกตัวอย่างขึ้นมาเป็น ๘ บ่อนะครับ 
  บ่อน้ าเน่าท่ี ๑ การต้อนรับนักท่องเท่ียว ท่านประธานจ าได้ไหมครับ 
เมื่อวันท่ี ๓๐ ตุลาคมท่ีผ่านมา ปรากฏภาพจากสื่อต่างประเทศและโซเชียลมีเดีย (Social 
media) เต็มไปมากมายนะครับ มีการแชร์ภาพนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในประเทศไทยตรงท่ี 
สุวรรณภูมิ ต้องไปออกันนานมากท่ีด่านขาเข้าของทางเข้าสุวรรณภูมิ จากการตรวจสอบ
พบว่าขณะนี้มีการให้บริการจากสายการบิน จ านวน ๗๖ เท่ียวบิน เฉลี่ยมีผู้ใช้บริการประมาณ 
๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ คน คิดเป็น ๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ คนต่อวัน นอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนท่ีผ่านมา
ท่ัวโลกติดเชื้อโควิด-๑๙ (COVID-19) เพิ่มขึ้นประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อวันท่ีมาจาก 
ทวีปเอเชียและยุโรป รวมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๗ ของโลก ท่ีผ่านมารัฐบาลท าได้แค่กระตุ้น 
ให้ประชาชนไปฉีดยาเพิ่ม ฉีดวัคซีนเพิ่ม แต่กลับไม่ให้ความส าคัญกับบุคลากรทางการแพทย์ 
ประเทศไทยถือเป็นจุดมุ่งหมายหลักประเทศหนึ่งของการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก 
แต่หลังจากได้เปิดการท่องเท่ียวเสรีแล้วย่อมมีแนวโน้มท่ีนักท่อง เท่ียวจากประเทศท่ีมี 
การระบาดจะเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ความหนาแน่นของประชากรในพื้นท่ีท่ีจะรับ
นักท่องเท่ียวก็จะมากขึ้นตาม ไม่ว่าจะสายพันธุ์  เชื้อพันธุ์ใหม่อีกนะครับ ตรงนี้เป็นท่ี 
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น่าหนักใจอย่างยิ่งกับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีท างานมาอย่างหนักตลอด ๓ ปีท่ีผ่านมา 
ตรงนี้ท่านได้วางแผนและได้คิดถึงชีวิตของพวกเขาไว้บ้างหรือไม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
การกระท าของ พลเอก ประยุทธ์ไม่มีการวางแผนตั้งแต่แรกเลย นักท่องเท่ียวต้องออกมา
โวยวาย ไม่ว่าจะเป็นการไร้การวางแผน ไร้การเตรียมพร้อมแล้วก็ด าเนินการล่าช้าต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลกระทบและภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างยิ่ง 
  บ่อเน่าท่ี ๒ คือด้านแรงงานท่ีไม่ เพียงพอ จากดัชนีความเชื่อมั่นของ 
ผู้ประกอบการท่ีพักแรม พบว่าผู้ประกอบการมีข้อกังวลหลัก ๆ อยู่ ๓ ข้อ ข้อท่ี ๑ ต้นทุน 
ท่ีปรับตัวสูงขึ้น เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว และการขาดแคลนแรงงานในส่วนของการ
ด าเนินการธุรกิจ ซึ่งในส่วนของแรงงานนั้นพบว่าเป็นกลไกส าคัญท่ีจะสามารถขับเคลื่อน  
ภาคธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศไทย แต่ทางภาครัฐได้ท าการนิ่งเฉย ไร้ความรู้สึกต่อปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้น หากจะมองไปยังภาคแรงงานจะพบว่าผู้ประกอบการโรงแรมมีการจ้างงานเฉลี่ย 
อยู่ ท่ี  ๗๒ เปอร์ เซ็นต์ของก่อนโควิด (COVID) นะครับ แต่การหายไปของบุคลากร 
การท่องเท่ียว ท้ังภาคการบริการ โรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานบันเทิงต่าง ๆ ต้องประสบ  
การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากผลพวงของการปิดมานานกว่า ๒-๓ ปี ท าให้ลูกจ้างก็ต้อง 
หาทางออก หาทางดิ้นรนไปประกอบอาชีพอื่น ซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
มีแรงงานกลับมา ๘๖ เปอร์เซ็นต์ของสถานการณ์ปกติ หมายความว่าจ านวนแรงงานขาด 
อยู่อีกประมาณ ๑๔ เปอร์เซ็นต์ หรือคิดจ านวนรวมท้ังหมด ๕๖๐,๐๐๐ คน แต่ผู้ประกอบการ 
มีแผนการจ้างงานเพิ่มแค่ ๕๒๐,๐๐๐ คน แปลว่าเราท้ิงคนไทยในภาคแรงงานตกหล่นไปอีก 
๔๐,๐๐๐ คน  
  บ่อเน่าท่ี ๓ ค่าเหยียบแผ่นดิน ซึ่งออกข่าวเมื่อสักครู่ว่ามีการอนุมัติแล้ว 
ซึ่งจะเริ่มเก็บ ๙๐ วันหลังจากวันนี้ ท่ีประกาศ ก็จะเป็นช่วงของกลางเดือนพฤษภาคม 
ผมว่าด้ วยความเหมาะสมของตัว เลข ท่ีนักท่องเ ท่ียวปี  ๒๕๖๕ ตอนนี้กลับมาแค่ 
๒๕ เปอร์เซ็นต์ ถ้าเทียบจากปี ๒๕๖๒ และคาดว่าปี ๒๕๖๖ นักท่องเท่ียวจะกลับมาอีก 
เพียงแค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อีกท้ังรายละเอียดของการจัดเก็บเงิน ๓๐๐ บาท ค่าเหยียบ 
แผ่นดินนั้น ท่านจะเอาเงินไปท าอะไร ใช้จ่ายส่วนไหน ไม่มีการชี้แจงให้ละเอียด ไม่มีการว่า 
จะครอบคลุมในอุบัติเหตุอย่างไร การก่อการร้ายและเสียชีวิตแบบไหน ซื้อประกันกับ  
บริษัทใด จะซื้ออย่างไร ไม่มีความแน่ชัดนะครับ แต่ภายในประเทศภาพรวมปัญหา 



๑๔๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ไอดา ๗๑/๓ 
 
ของผู้บริโภคท้ังหมดในปี ๒๕๖๕ สภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนท้ังหมด 
๑๕,๔๗๐ กรณี คิดเป็นร้อยละ ๘๒ ของเรื่องร้องเรียนท้ังหมดของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็น 
ตัวเลขท่ีสูงอย่างยิ่ง ภายในประเทศพวกท่านยังดูแลบริหารไม่ได้ แต่จะเอาเงินก้อนนี้ 
ไปขอเก็บ แล้วท่านจะสามารถดูแลนักท่องเท่ียวจากต่างชาติได้อย่างไร 
 
                 - ๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ประไพพิศ ๗๒/๑ 
 
  บ่อเน่าท่ี ๔ สิ่งแวดล้อมท่ียังไม่มีความพร้อมแก้ไข ท่ีบางครั้งพฤติกรรม 
ของนายทุนหรือของมนุษย์ท าให้สภาพสิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างต่อเนื่อง เช่น ขยะบริเวณ
ชายหาด ขยะอาหารท่ีเกิดจากภาคบริการท่ีรัฐบาลไม่มีการแก้ไขอย่างเอาจริงเอาจัง ถึงแม้ 
จะมีการก าหนดเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลด  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘ หรือปี ๒๖๑๓ แต่แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะยาวของรัฐบาลยังไม่คลอดเลยนะครับ ผมคิดว่านี่เป็นการฟอกเขียวของรัฐบาลหรือไม่ 
พรรคฝ่ายค้านของเราเจอแต่ปัญหาท่ีรัฐบาลสร้างและสะสมไว้ แต่ความจริงใจในการแก้ไขปัญหา
ของพวกท่านเรายังมองไม่เห็นครับ ผมขอยกตัวอย่างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมท่ีเห็นได้ชัด 
เช่น ขอเริ่มจากทางทะเล การปรับเปลี่ยนหาดแบบผิดธรรมชาติคือสาเหตุท่ีท าให้สมดุล
ตะกอนบนหาดสูญสิ้นไป การพังทลายของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นท่ีชัดเจนว่าเกิดจาก  
สิ่งปลูกสร้างจากน้ ามือมนุษย์และนักลงทุน รวมท้ังระบบสาธารณสุข สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
เช่นถนนได้รับความเสียหายตามมา ซึ่งหากจะตีเป็นมูลค่าจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของ
ชายหาดนั้นเกิดความเสียหายไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และท าให้สูญมูลค่าทาง
เศรษฐกิจกว่าหมื่นล้านต่อไป 
  ต่อมาปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีไม่พูดไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาท่ี 
ไร้การดูแลอย่างเอาจริงเอาจัง ถามว่าท าไมผมต้องกล้าพูดประโยคนี้ เพราะท่านดอง  
พ.ร.บ. อากาศสะอาดฉบับของผม ฉบับของพรรคเพื่อไทยท่ียื่นไปตั้งแต่วันท่ี ๒๗ มกราคม  
จนวันนี้กว่า ๔๐๐ วัน ท่ีท่านยังดองเอาไว้ท้ัง ๆ ท่ีจะหมดอายุของท่านอยู่แล้ว รัฐบาลค้างอยู่
แบบนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ขาท้ังสองข้างท่ีจะต้องจัดการทางด้านของนโยบายและ  
ฝ่ายกฎหมายไม่ได้เดินไปด้วยกัน เป็นการเดินท่ีสะเปะสะปะ เดินไม่เข้าจังหวะ เดินแบบ  
ไม่มีทิศทาง เหมือนรัฐบาลของท่านท่ีก าลังเป๋อยู่ตอนนี้ ผมทราบดี ว่าปัญหาฝุ่นควัน ซึ่งท่าน 
ก็น่าจะทราบดี จะสามารถท าลายเศรษฐกิจไปมากเพียงใด จากข้อมูลฝุ่นดังกล่าวสร้าง  
ความเสียหายถึง ๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อเดือน นี่เฉพาะในกรุงเทพมหานคร แต่ถ้ารวม 
ท้ังประเทศจะมีโอกาสสูงมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อเดือนครับ หากคิดย้อนไปตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๓ มูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจเราสูญเสียไปมากกว่า ๓.๖ แสนล้านบาทนะครับ  
นี่คือสิ่งท่ีท่านท าไว ้
 



๑๔๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ประไพพิศ ๗๒/๒ 
 
  บ่อท่ี ๕ ครับ ไร้การต่อขยายของเศรษฐกิจ หากมองย้อนไปในภาพเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวในปี ๒๕๖๒ พบว่าภาคการท่องเท่ียวถือเป็นฮีโร่ (Hero) ท่ีช่วยพยุงเศรษฐกิจ 
ของไทยมาตลอด โดยรายได้ท้ังในและต่างประเทศรวมกันมีมูลค่าร้อยละกว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์
ของจีดีพี (GDP) ทุกท่านมองว่าอาจจะเป็นภาพท่ีดีเป็นตัวเลขท่ีดีนะครับ แต่เมื่อภาพของ 
การท่องเท่ียวหายไปรายได้ของคนไทยก็หายวับไปเช่นกัน นั่นเพราะว่าเป็นการใช้นโยบาย
การท่องเท่ียวท่ีกระตุ้นระยะสั้นและหลอกตาประชาชน ท าพิษต่อการพัฒนาประเทศ 
ในระบบระยะยาว ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและการเข้ารับฟังปัญหาในพื้นท่ี  
ของผมในจังหวัดเชียงใหม่จะพบว่าปัญหาและข้อจ ากัดที่รัฐบาลสร้างไว้ ก าหนดไว้มีมากมาย
และมีการพึ่งพิงเฉพาะนักท่องเท่ียว เฉพาะชาติ ๆ หนึ่งมากจนเกินไป รวมไปถึงไม่มี 
การกระจาย มีแค่การพัฒนาการท่องเท่ียวให้กระจุกอยู่ในเมืองหลัก รัฐบาลท าตัวเหมือน  
พ่อแม่ท่ีรักลูกไม่เท่ากัน เพราะเมืองรองไม่มีโอกาสจะได้แจ้งเกิดในวงการการท่องเท่ียวเลย 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่มีการกระจาย เน้นกระจุกเฉพาะในพื้นท่ีท่ีตนมีอ านาจนะครับ
แล้วหวังผลทางการเมืองในอนาคต เน้นแต่ปริมาณไม่เน้นคุณภาพของนักท่องเท่ียวเลย 
  บ่อเน่าท่ี ๖ การหาจุดยืนบนเวทีโลกท่ีหาอย่างไรก็หาไม่เจอ ท่านไม่เคย 
ออกไปเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศ ออกไปเจรจากับประเทศใด ๆ ก็ไม่กล้า ออกไปก็ไม่ได้ 
การจะขยายเอ็มโอยู (MOU) การค้าต่าง ๆ กลุ่มประเทศต่าง ๆ ท่ีก าลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่า 
กลุ่มบิมสเทก (BIMSTEC) กลุ่มต่าง ๆ ท่ีได้พูดไปมากมาย ท่านก็ท าให้โอกาสนั้นสูญเสียไป 
ท่านไม่มีจุดยืนบนเวทีโลกเลยในทุกมิติ 
  บ่อเน่าท่ี ๗ ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวท่ีเหลือเป็นศูนย์ เมื่อต้นปีท่ีผ่านมา
ก็ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีท่ีประเทศไทยจะได้กลับมาต้อนรับนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกอีกครั้ง
ท่ีเราเฝ้ารอมานานนะครับ แต่พอเปิดได้ไม่นานก็เห็นว่าปัญหาท่ีท่านซุกไว้ใต้พรมนั้นก็ได้ 
ถูกเปิดและช าแหละออกมา ไม่ว่าจะเป็นวงการสีกากีท่ีอื้อฉาว ต้อนรับนักท่องเท่ียวของเรา
และต่างชาติ องค์กรต ารวจท่ีมีข่าวฉาวรายวัน มีข่าวทุจริตคอร์รัปชันของต ารวจ ซึ่งไม่ว่า 
จะเกี่ยวกับการรีดไถ ปัญหาส่วย ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๗๓/๑ 
 



๑๔๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       นิษฐกานต์ ๗๓/๑ 
 
กรณีท่ีเป็นข่าวท่ีเห็นชัดมากท่ีสุดท่ีผ่านมา การจ้างต ารวจน าขบวนนักท่องเท่ียว ต ารวจไทย 
รีดไถเงินนักท่องเท่ียว ซึ่งเป็นเรื่องท่ีถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และกระทบภาพลักษณ์ในภาพ 
ของการท่องเท่ียวและภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีอ านาจสูงสุด 
อยู่ ในมือท่านท าอะไรอยู่ครับ หรือว่าท่านถูกพวกเราต่อว่า ถูกต าหนิมา ๘ ปี หรือ  
๒,๖๐๐ กว่าวัน ท่านกลายเป็นหินท่ีไร้ซึ่งความรู้สึก ตอนนี้ท่านเป็นนายกหรือท่านเป็นทหาร 
ท่ีเกษียณแล้วมาบริหารประเทศ การท่องเท่ียวไทยขาดรายได้มานานพอเปิดประเทศก็ท าให้ 
เห็นปัญหาอีกมากมาย ท่านท าตัวท่ีพึ่งการท่องเท่ียวอย่าง เต็มรูปแบบ แต่ท่านไม่ได้ 
พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีการพัฒนาในส่วนของท่ีมันเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 
ท่านท าตัวเป็นเสือนอนกินไม่รู้จักรับฟังปัญหา ไม่รู้จักจะขยับหาช่องทาง ไม่รู้จะหาวิธีหาเงิน 
อย่างไรให้มีความยั่งยืน ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรในพาร์ต (Part) ของการท่องเท่ียว
ท่านไม่เคยมาเอาใจใส่ ปัญหาเคยพูดไปมากมายซ้ าแล้วซ้ าเล่า ท่านอย่าลืมนะครับ เมื่อปี ๒๕๖๑ 
มีกระแสแบน (Ban) นักท่องเท่ียว การมาเท่ียวไทยในเหตุการณ์เรือล่มภูเก็ต หลายปี 
แย่อย่างไรผ่านมาหลายปีก็ยังแย่อยู่อย่างนั้น 
  บ่อท่ี ๘ กินบุญเก่าด้านการท่องเท่ียว ประเทศไทยมีจุดแข็งมากมาย มีการยืน
อยู่บนพื้นฐานเก่าท่ีบรรพบุรุษไทยเคยสร้างไ ว้ สั่งสมเอาไว้ ประเทศไทยถือว่าหายใจ 
เข้าออกเป็นพาร์ต (Part) ของการท่องเท่ียวเป็นหลัก ภาพลักษณ์ในสายตาของชาวต่างชาติ 
เมื่อนึกถึงประเทศไทยก็ไม่พ้นจากความน่ารัก ความเป็นคนไทย ความเป็นวัฒนธรรม 
ความสวยงามต่าง ๆ แต่พอพูดถึงภาคของการลงทุนไทยแล้วไม่มีอุตสาหกรรมชั้นสูงท่ีมา
ลงทุนตามรัฐบาลท่ีเอาแต่โม้ ๆ ไว้ หรือท าอะไรท่ีเป็นรูปธรรมเลย เราไม่ควรกินแต่บุญเก่า 
เราอย่าท าตัวเป็นเสือนอนกินอีกต่อไป ท่ีผ่านมารัฐบาลได้ท าตัวและท าให้พาร์ต (Part) 
ของการท่องเท่ียวเหมือนเป็นเสือพิการ วัน ๆ นอนกิน ไม่ขยับ ไม่ออกไปไหน ไม่ออกไป 
เวทีโลก ไม่ไปหารายได้ใหม่ ๆ ซอร์ส (Source) ใหม่ ๆ วิธีใหม่ ๆ จนตอนนี้เรียกได้ว่าเราเป็น
เสืออัมพาตที่ต้องนอนกินไปเรียบร้อยแล้ว 
   นี่คือบ่อน้ าเสียท่ีผมให้เห็นภาพว่า พลเอก ประยุทธ์ได้ท าไว้ จากบ่อน้ าท่ีดี 
มีคุณภาพ ใสสะอาดของประเทศไทยกลายเป็นบ่อน้ าเน่าและเป็นแปดปีท่ีแปดเปื้อนสมดัง
ฉายาท่ีท่านได้รับเอาไว้ อย่างไรก็ตามพูดถึงปัญหามามาก พูดถึงความหวังบ้างนะครับ 
อย่างไรก็ตามหากพรรคเพ่ือไทยได้รับไม้ต่อจากรัฐบาลชุดนี้ ท่านไม่ต้องห่วงว่าสิ่งท่ีท่านท ามา 



๑๔๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        นิษฐกานต์ ๗๓/๒ 
 
ท าให้ประเทศพังมาถึงวันนี้ประเทศไทยจะไปต่อไม่ได้ พรรคเพ่ือไทยมีแนวทางแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ของการเข้าประเทศ การรับมือ การจะเป็นหนึ่งด้านการท่องเท่ียว
ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร มาตรฐานท้ังทางเศรษฐกิจ มาตรการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น 
ปัญหาด้านแรงงานท่ีกล่าวมาจะต้องจัดการด้วยแนวคิดการออกแบบหลักสูตรท่ีมี 
การเน้นการศึกษาในพื้นท่ี ให้นักศึกษาและผู้เรียนอื่น ๆ มีโอกาสการเข้ามาสู่ภาคการท่องเท่ียว
มากขึ้น การเรียนรู้แบบมัลติทาสกิง สกิล (Multitasking Skill) การสร้างนิวสกิล (New Skill) 
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ และหรือผู้ประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพในด้านการ
ท่องเท่ียว มีการสร้าง ๑ ครอบครัว ๑ รายได้ ๑ อาชีพ ๑ นวัตกรรม 
  ประเด็นท่ี ๒ ปัญหาด้านการต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีเราต้องใช้ระบบเข้ามา 
ให้มากขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นวัน ซิงเกิล เซอร์วิส (One Single Service) หรือวัน 
ซิงเกิล เช็กพอยต์ (One Single Checkpoint) ต่าง ๆ ปัญหาค่าเหยียบแผ่นดิน ใช้มาตรการ
ประกันมาใช้แทนการท างาน ทางเลือกแบบประกันภัย ประกันชีวิต หรือให้สอดคล้องกับ 
การท่องเท่ียวแบบใหม่ นั่นก็คือแบบเอฟไอที (F.I.T.) ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเลือกได้เองว่า 
เขาต้องการการคุ้มครองและการครอบคลุมอย่างไร ไม่ใช่ไปบังคับเขา ตีหัวเขาเข้าบ้าน 
  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเราต้องช็อกสตรัคเจอร์ (Shock Structure) ท้ังหมด 
เปลี่ยนรูปแบบท้ังหมด ออกแบบนโยบายเพื่อการท่องเท่ียวเพื่อให้สอดล้อกับโลก 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นแบบซีบีที (CBT) บีซีจี (BCG) หรือยึดเอสดีจีโกล (SDGs 
Goal) ท่ีเป็นระบบท่ียอมรับได้ของยูเอ็น (UN) และท่ัวโลก 
  ปัญหาการต่อขยายของเศรษฐกิจ แก้ไขการกระจายอ านาจ กระจายการท่องเท่ียว
สู่เมืองรอง มีมาตรฐานการรองรับนักท่องเท่ียวเทรนด์ (Trend) ใหม่ เขตเศรษฐกิจใหม่  
เสียบปลั๊กระเบียงเศรษฐกิจและเน้นการท่องเท่ียวแบบคุณภาพมากกว่าปริมาณ ปัญหา 
การหาการจุดยืนในเวทีโลกไม่เจอ ปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาท่ีส าคัญแต่แก้ง่ายนิดเดียว 
เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีครับ พรรคเพ่ือไทยมีแคนดิเดต (Candidate) ของนายกรัฐมนตรีท่ีมี
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์เป็นท่ียอมรับในสังคมโลกและมีศักยภาพมากกว่า พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ทุกมิติ 
 

 - ๗๔/๑ 



๑๔๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ปัทมา ๗๔/๑ 
 

   ประเด็นต่อมาครับ ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวต้องยกเครื่อง 
ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวท้ังระบบโดยเฉพาะวงการสีกากี แต่ไม่ได้กล่าวเหมารวม
ท้ังหมด คนดีก็ต้องได้ไปต่อและได้รับการสนับสนุน แต่คนท่ีไม่ดีก็ต้องขจัดออกไปให้สิ้นครับ 
  ปัญหาสุดท้าย คือการกินบุญเก่าในด้านการท่องเท่ียว การแก้ไขปัญหา 
ผ่านสิ่งส าคัญครับ เราต้องมีการวางแผนท่ีดี มีฝ่ายบริหารท่ีดี มีวิสัยทัศน์ ไม่ใช่นั่งอยู่เฉย ๆ 
ท าตัวเปลืองงบประมาณไปวัน ๆ แผนท่ีจะต้องรองรับและสอดคล้องกับบริบทท่ีเกิดขึ้นใหม่ 
ของโลก อะไรท่ีเราด้อยปรับปรุงให้เป็นแผนรองรับในการผงาดในอนาคต ถึงแม้เราจะหลุด
จากต าแหน่งเสือตัวท่ี ๕ ของอาเซียน (ASEAN) ไป แต่เราจะกลับมาเป็นราชสีห์ตัวท่ี ๑ 
ในอาเซียน (ASEAN) ต่อไปครับ การแก้ไขท้ังหมดนี้เราจะมีการผนึกก าลัง มีการท างาน
ร่วมกับทุกกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องและประสานงานไปด้วยกัน พรรคเพื่อไทยจะสามารถท าให้
ประเทศไทยกลับมาเป็นมหาอ านาจทางการท่องเท่ียวอีกครั้ง ตัวเลขด้านนักท่องเท่ียว 
จะเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒๐ ล้านคนภายในปี ๒๕๗๐ รายได้จากการท่องเท่ียวจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 
๖ ล้านล้านบาท เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเท่ียวต่างประเทศเป็น ๘๐,๐๐๐ บาทต่อคน 
ล าดับในรายงานความสุขโลกภายในปี ๒๕๗๐ อยู่ท่ีอันดับ ๒๕ จาก ๑๔๖ ประเทศท่ัวโลก 
ความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางของนักท่องเท่ียวจะอยู่ ท่ีอันดับ ๑๐ จาก 
๑๔๐ ประเทศท่ัวโลก ท่ีกล่าวมานั้นทุกคนจะเห็นว่ารัฐบาลไม่มีอะไรดี มีแต่สร้างความย่ าแย่
พังทลายเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียว บริหารงานระบบ การพัฒนาแรงงานท่ีไร้ประสิทธิภาพ 
ไม่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและไม่มีสิ่งใดท่ีจะเป็นท่ียึดโยงและท าให้ประเทศมีความหวัง วันนี้
ผมมีหนังสือ ๑ เล่มมามอบให้ท่าน หนังสือเล่มนี้เขียนสวยงามครับ เป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงเวลา ๘ ปีท่ีผ่านมา ข้างนอกดู
ตู่ติ๊งโหน่งไหมครับ หรือเป็นสุภาษิตคือต๊ะติ๊งโหน่งนะครับ ข้างในเห็นอะไรครับ ด้านหลัง 
เล่มนี้ใช้งบประมาณในการจัดท า ๙.๓ ล้านล้านบาท แต่ข้างบนเขียนว่าราคาหนี้สาธารณะ 
หนี้ท่ีท่านใช้ไปท้ังหมดในการบริหารประเทศ มาดูสาระข้างในครับ ข้างในเป็นโพรงโล่งโจ้ง 
ไม่มีอะไร เหมือนข้างนอกท่ีบอกว่าข้างนอกตู่ติ๊งโหน่ง ข้างในเป็นโพรง ตามสุภาษิตไทย นี่คือ
สิ่งท่ีท่านท ามาใช้ท้ังงบประมาณ ใช้ท้ังระยะเวลาของประเทศ ฆ่าคนไปกี่อาชีพ คนต้อง 
สิ้นอนาคตแล้วหมดโอกาสในการท างานไปเท่าไร การจะกลับมาเป็นจุดยืนในประเทศไทย  
อีกครั้งหนึ่งในเวทีโลกนะครับ พรรคเพื่อไทยจะใช้เวลาภายใน ๔ ปีในการท าความสะอาด 



๑๔๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ปัทมา ๗๔/๒ 
 
บ่อเน่าท้ังหมดท่ีท่านท ามา ท่ีเหม็นคลุ้งมาเป็นเวลา ๘ ปีนะครับ พรรคเพื่อไทยจะเปลี่ยน
สภาพบ่อท่ีเน่าเละนั้นเป็นบ่อเงินบ่อทอง เต็มไปด้วยความหวังความเชื่อมั่นและน าความสุข
กลับมาให้ประเทศไทยและให้ประชาชนไทยมีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง ขอบคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้  นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป)  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน 
วรภพ พรรคก้าวไกลครับ 
  นายวรภพ วิริยะโรจน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนประธานท่ีเคารพ ผม 
วรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล วันนี้ผมขอ
อภิปรายแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารนโยบายพลังงานของรัฐบาลนี้ท่ีเห็นแต่
ประโยชน์ของกองทุนพลังงาน ท าคนไทยเดือดร้อนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงเกินจริง 
ท่านประธานครับ ภายในปีเดียวรัฐบาลชุดนี้ขึ้นค่าไฟมาแล้ว ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นครัวเรือน
คือ ๑.๙ บาทต่อหน่วย แต่ถ้าเป็นธุรกิจค่าไฟเพิ่มขึ้นมาแล้ว ๔๗ เปอร์เซ็นต์ ก็คือ ๑.๗ บาท
ต่อหน่วย ประชาชนจ่ายจริงเจ็บจริงนะครับ บ้านท่ีเคยจ่ายค่าไฟ ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
ก็กลายเป็นว่าต้องมาจ่ายเพิ่มขึ้น ๕๐๐ บาท ธุรกิจท่ีเคยจ่ายค่าไฟ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
ก็ต้องมาจ่ายค่าไฟแพงขึ้นเป็นอีก ๑๐,๐๐๐ บาทครับ กลายเป็นว่าท างานหาเงินมาได้ 
เพิ่มเท่าไร เอามาจ่ายค่าไฟหมดนะครับ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็อธิบายมาตลอดว่าท่ีต้องขึ้นค่าไฟ
เพราะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ท าให้ก๊าซแอลเอ็นจี (LNG) ท่ีต้องน าเข้ามามีราคาแพงขึ้น 
แต่ส าหรับผมแล้วข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างท่ีรัฐบาลพยายามต้องการเบี่ย งเบนความเข้าใจ 
ของประชาชนออกไปจากสาเหตุท่ีแท้จริงของมันครับ เพราะความจริงท่ีรัฐบาลไม่บอก  
เป็นความจริงท่ีสะท้อนถึงการบริหารนโยบายพลังงานท่ีล้มเหลว ถึงขบวนการเอื้อประโยชน์
ให้กับกลุ่มทุนพลังงานของรัฐบาล --------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๗๕/๑ 
 
 
 



๑๔๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๗๕/๑ 
 
คือข้อเท็จจริงท่ีว่าประเทศไทยไม่จ าเป็นต้องน าเข้าก๊าซแอลเอ็นจี (LNG) ราคาแพงเพื่อมา
ผลิตไฟฟ้า เพราะประเทศไทยเรามีแล้วก็ผลิตก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอท่ีจะผลิตไฟฟ้า 
ให้คนท้ังประเทศใช้ครับ แต่ท่ีค่าไฟฟ้ามันแพงขึ้นเพราะว่ารัฐบาลปล่อยให้กลุ่มทุนพลังงาน 
แย่งเอาก๊าซธรรมชาติราคาถูกไปสร้างเป็นผลก าไรได้ก่อน ให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟแพง  
จากราคาก๊าซน าเข้าแทนและความเสียหายท้ังหมดนี้ผมประมาณการได้ถึง ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
ต่อปี ผมเอาข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน จริง ๆ กระทรวงพลังงานระบุไว้ชัดเจนมาก  
ด้านซ้ายมือ ก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่คืออ่าวไทย ปี ๒๕๖๕ วันละ 
๒,๗๕๘ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ด้านขวาก็คือความต้องการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าอยู่ท่ี 
วันละ ๒,๖๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ก็เท่ากับว่าจริง ๆ แล้วประเทศไทยเรามีแล้วก็ผลิต
ก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอกับการใช้ผลิตไฟฟ้าอยู่แล้ว ท่ีส าคัญคือว่าต้นทุนจากก๊าซธรรมชาติ
ของอ่าวไทยอยู่ท่ี ๒๓๓ บาทต่อ ๑ ล้านบีทียู (BTU) ถ้าค านวณมาเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าก็อยู่ท่ี
หน่วยละ ๒ บาท แต่ราคาก๊าซแอลเอ็นจี (LNG) ท่ีอ้างว่าแพง แพงจริง ๆ นะครับ อยู่ท่ี 
๙๐๐ บาทต่อ ๑ ล้านบีทียู (BTU) บางจังหวะก็ขึ้นไป ๑,๐๐๐ บาท ตอนนี้อาจจะลงมาแล้ว
แปลเป็นค่าไฟก็อยู่ท่ี ๗-๘ บาทต่อหน่วย แต่ประเด็นมันก็คือว่าในเมื่อปริมาณก๊าซในอ่าวไทย
มันพอ ท าไมกลายเป็นประชาชนต้องเป็นคนจ่ายต้นทุนในการน าเข้าแอลเอ็นจี (LNG) 
กลายเป็นว่าประชาชนเหมือนถูกปล้น จ่ายค่าไฟแพงจากรัฐบาลท่ีเอื้อประโยชน์ให้กับ  
กลุ่มทุนพลังงาน วันนี้ผมเลยต้องมาอธิบายให้เห็นถึงขบวนการกอบโกยทรัพยากรสมบัติชาติ
ให้พี่น้องได้เห็นว่าท าไมประเทศไทยถึงควรจะปิดสวิตช์ ๓ ป ถ้าต้องการลดภาระค่าครองชีพ
ท่ีเกิดจากการเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนของรัฐบาล ถ้าอยากอธิบายให้ท่านประธานเข้าใจง่าย ๆ 
ผมก็ต้องเล่าท่ีมาท่ีไปของนโยบายก๊าซธรรมชาติของรัฐบาล คือมันเริ่มจากว่าก๊าซท่ีผลิตใน
ประเทศไทย ๒,๗๕๘ ล้านลูกบาศก์ฟุต ส่วนใหญ่มาจากอ่าวไทย จะถูกส่งมาตามท่อก๊าซ 
ทางทะเลขึ้นมาบนฝั่งมาโรงแยกก๊าซเรียกว่าแก๊ส สิพาเรชัน แพลนต์ (Gas Separation 
Plants) ตัวย่อ ๆ ก็คือจีเอสพี (GSPs) พอก๊าซจากอ่าวไทยส่วนหนึ่งแยกไปท าเป็นวัตถุดิบ 
ปิโตรเคมีเป็นเม็ดพลาสติกได้ แล้วก๊าซท่ีเหลือท่ัว ๆ ไปก็จะเรียกว่ามีเทน ก็จะเอาเข้ามาเป็น
กองกลาง เรียกง่าย ๆ ว่าเอนเนอร์จี พูล (Energy Pool) แล้วก็ส่งเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนท่ีเหลือก็จะถูกต้อนไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า ซึ่งแน่นอน
เมื่อก๊าซธรรมชาติถูกแบ่งเอาไปให้อุตสาหกรรมใช้ พอดูข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน  



๑๔๙ 
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เหมือนกันก็ต้องตกใจว่า ๒ ก้อนท่ีถูกแบ่งเอาไปใช้ก็คือ ๑,๖๑๕ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
ง่าย ๆ มันคือ ๕๙ เปอร์เซ็นต์ของท่ีประเทศไทยผลิตได้จากอ่าวไทย และแน่นอนครับ 
ยิ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้ก๊าซมากเท่าไร โรงไฟฟ้าก็ต้องไปน าเข้าแอลเอ็นจี (LNG) ท่ีมี 
ราคาแพงมากขึ้นเท่านั้น ค่าไฟฟ้ามันก็แพงขึ้นตามเท่านั้นเลยครับ ทีนี้ปัญหาใหญ่มันมี 
๒ ประเด็นท่ีรัฐบาลมีนโยบายก๊าซธรรมชาติแบบนี้ 
   ประเด็นแรกก็คือว่ายิ่งรัฐบาลปล่อยให้เขาใช้ก๊าซเยอะเท่าไรโรงไฟฟ้าก็ต้อง  
น าเข้าแพงขึ้นเท่านั้น ค่าไฟท่ีแพงขึ้นจากต้นทุนแอลเอ็นจี (LNG) ก็กลับมาท่ีประชาชน 
ก็คือประชาชนเป็นคนจ่ายค่าน าเข้าแอลเอ็นจี (LNG) เพราะว่ามีกลุ่มทุนพลังงานแย่งเอาก๊าซ 
ไปใช้ก่อน แบบนี้ก็ได้หรือครับ 
   ประเด็นท่ี ๒ คือต้นทุนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีแย่งกันใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ราคาถูกจากอ่าวไทยก็ไม่ถูกน ามารวมอยู่ในเอนเนอร์จี พูล (Energy Pool) ด้วยครับ 
ไม่ถูกมาร่วมกันรับภาระต้นทุนแอลเอ็นจี (LNG) ท่ีน าเข้ามาด้วย พูดง่าย ๆ ก็คือรัฐบาล 
ปล่อยให้กลุ่มทุนพลังงานเอาก๊าซดี ๆ ราคาถูก ๆ จากอ่าวไทยไปใช้เป็นต้นทุนวัตถุดิบได้ก่อน 
เฉย ๆ ดื้อ ๆ เลยในขณะท่ีประชาชนต้องมาจ่ายค่าไฟแพงจากราคาก๊าซน าเข้าแอลเอ็นจี  
(LNG) ปิโตรเคมีก็ใช้ก๊าซเหมือนกันแต่ไม่ถูกมาเฉลี่ยต้นทุนด้วย แบบนี้ก็ได้หรือครับ 
ซึ่งผมคิดว่าจะท าให้เข้าใจว่าใครได้ประโยชน์ ใครมีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่ีมีนโยบายรัฐบาล 
แบบนี้ ผมอยากเล่าให้พี่น้องประชาชนเข้าใจง่าย ๆ แบบนี้ครับ ผู้ท่ีรับซื้อก๊าซจากอ่าวไทย  
ท้ังหมดคือ ปตท. ท่อก๊าซในทะเลก็เป็นของ ปตท. ถูกส่งต่อมาเป็นวัตถุดิบในโรงแยกก๊าซ 
ซึ่งก็เป็นของ ปตท. แล้วผู้ค้าก๊าซที่น าก๊าซธรรมชาติไปขายให้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็คือ 
ปตท. ท่อบนบกก็เป็นของ ปตท. และปิโตรเคมีท่ีแยกก๊าซของ ปตท. ท่ีโรงแยกก๊าซขายให้  
ก็คือพีทีทีจีซี (PTTGC) เป็นบริษัทในเครือ ปตท. ท่ี ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ท่ีสุดแล้วก็ 
ถือหุ้นอยู่ ๔๕ เปอร์เซ็นต์ ------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๗๖/๑ 
 
 
 



๑๕๐ 
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แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของเราก็เป็นอดีตผู้บริหารพีทีทีจีซี  (PTTGC) 
นี่แหละครับ ซึ่งก็ถูกแต่งตั้งโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ซึ่งส าหรับผม 
นี่คือคนท่ีต้องรับผิดชอบมากท่ีสุดครับ ส าหรับการบริหารท่ีล้มเหลวนี้ เพราะ พลเอก ประยุทธ์  
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ ก็เลยเอาผู้บริหาร ปตท. มานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ความโชคร้ายก็เลยตกอยู่ท่ีประชาชน ด้วยความเคารพท่านรัฐมนตรี ท่านท านโยบายดี ๆ 
ก็เยอะครับ ค่าผ่านท่อโครงสร้าง ค่าไฟฟ้าท่ีผมเห็นด้วยแล้วผมก็อาจจะพูดได้ไม่หมด 
แต่จุดส าคัญท่านยังไม่ได้ท าครับ ต้นตอของค่าไฟฟ้าแพงมันเลยยังไม่ถูกแก้ เอาง่าย ๆ ครับ 
ผมตั้งค าถามต่อท่านประธานก็ได้ครับ ถ้าท่านเป็นคนก าหนดนโยบายท่านรู้ดีว่าก๊าซธรรมชาติ
จากอ่าวไทยมันลดลง ต้องน าเข้าก๊าซแอลเอ็นจี (LNG) ราคาแพงจากต่างประเทศมากขึ้น 
ท่านมี ๒ ทางเลือก ทางเลือกแรกคือให้ประชาชนจ่ายครับ ประชาชนเป็นคนแบกค่าไฟ 
ทางเลือกท่ี ๒ คือให้กลุ่มทุนจ่ายครับ ค าถามง่าย ๆ ท่ีถามประชาชน ผมคิดว่าถาม 
เพื่อนสมาชิกของผมพรรคก้าวไกลก็ได้ครับ ท่ีพวกเราเชื่อว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนี้ 
ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นทรัพยากรของคนท้ังประเทศ รัฐบาลมีหน้าท่ีบริหารทรัพยากร
เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ เขาก็ต้องเลือกทางอย่างหลังครับ ก็คงเป็นความโชคร้ายของ
คนไทยท่ีรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์เขาเลือกทางแรกคือให้ประชาชนเป็นคนจ่าย จ่ายผ่าน 
ค่าไฟฟ้าจากนโยบายพลังงานของรัฐบาลท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานมากกว่า
ประชาชน แล้วสิ่งท่ีควรจะเป็นอย่างไร ต้องท าอย่างไร จริง ๆ ผมมาพร้อมข้อเสนอแนะ 
ให้รัฐบาลตามญัตติมาตรา ๑๕๒ ควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลท าได้และควรท า 
ไปนานแล้ว แล้วก็จะเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลก้าวไกลจะท าเพื่อช่วยประชาชนลดค่าไฟฟ้าได้ครับ 
มันมี ๓ วิธี ผมอาจจะขอไล่จากสั้นไปยาวก่อน 
   วิธีท่ี ๑ คือเปลี่ยนนโยบายให้สัดส่วนก๊าซธรรมชาติท่ีปิโตรเคมีใช้มาร่วมอยู่ใน 
เอนเนอร์จี พูล (Energy Pool) ด้วย ง่าย ๆ คือปิโตรเคมีมาร่วมหารต้นทุนของการน าเข้า 
ก๊าซแอลเอ็นจี (LNG) ด้วย ปิโตรเคมีก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีมากท่ีสุด อันนี้ท าได้ 
เร็วครับ เปลี่ยนหลักเกณฑ์ของกระทรวงพลังงานเร่ืองเอนเนอร์จี พูล (Energy Pool) ก็ท าได้ 
ทันทีครับ ลดภาระต้นทุนก๊าซธรรมชาติส าหรับโรงไฟฟ้าลงไปได้ ผมค านวณมาประมาณ 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
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  วิธี ท่ี ๒ คือเปลี่ยนนโยบายให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนไปใช้น้ ามันเตาครับ  
เป็นเชื้อเพลิงแทนก๊าซธรรมชาติ  คือรัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายให้ ปตท. ท่ีอยู่ภายใต้ 
การก ากับและบริหารของรัฐบาลให้ตั้งราคาขายก๊าซธรรมชาติเป็นราคาแอลเอ็นจี (LNG)  
จะตั้งวงเงินสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนอุปกรณ์เบิร์นเนอร์ (Burner) จากก๊าซเป็นน้ ามันเตา
ด้วยก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยลดภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าลงไปได้ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
จากการท่ีลดการน าเข้าแอลเอ็นจี (LNG) ส าหรับผลิตไฟฟ้าลง ความโชคร้ายก็คือว่า 
ท่านรัฐมนตรีก็คิดเหมือนผม ท่านก็สัมภาษณ์ไว้ตอนสิ้นปีตอนท่ีสภาอุตสาหกรรมมาร้องขอให้
รัฐบาลชะลอการขึ้นค่าไฟฟ้า ท่านตอบชัดเจนมากครับ มีเอกชนใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงแต่ยังไม่มี
ความพยายามเปลี่ยนไปใช้น้ ามันเตา ถ้าเอกชนเปลี่ยนไปใช้น้ ามันเตาค่าไฟฟ้าเอฟที (Ft) 
ก็จะลดลงได้ กระทรวงพลังงานไม่มีข้อมูล แต่ ปตท. และสภาอุตสาหกรรมน่าจะมีข้อมูล 
ให้ไปนั่งคุยกัน รัฐบาลไปสั่งไม่ได้มันเป็นตลาดเสรี ด้วยความเคารพครับ ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่า
นี่เป็นความโชคร้ายของคนไทย คือตลาดเสรีอะไรท่ีประชาชนเป็นคนจ่ายค่าไฟฟ้าแพง 
ตามราคาตลาดโลก แต่รัฐบาลยินดีอนุญาตให้ ปตท. เอาก๊าซจากอ่าวไทย ทรัพยากรของคน
ท้ังประเทศไปท าก าไรก่อน ผมก็ไม่รู้ว่านี่ต าราเศรษฐศาสตร์แบบไหนครับ ตลาดเสรีส าหรับ
ประชาชน ทรัพยากรของประเทศเป็นของกลุ่มทุน แบบนี้ก็ได้หรือครับ แล้วกลายเป็นว่า 
การปล่อยให้เอกชนไปคุยกันเองส าหรับผมก็ผิดหวังมากว่าเราจะเสียภาษีให้มีรัฐบาลแบบนี้
ท าไมครับ คือกระทรวงพลังงานท่ีก ากับดูแล ปตท. ก าหนดเป็นนโยบายให้ ปตท. ไปได้เลย  
คือขายก๊าซธรรมชาติให้อุตสาหกรรมเข้าไปขายราคาแอลเอ็นจี (LNG) เพราะก๊าซโรงไฟฟ้า 
ไม่พอใช้ ทีนี้อุตสาหกรรมเขาก็เปลี่ยนไปใช้น้ ามันเตาท่ีถูกกว่าเองครับ เพราะก่อนหน้าท่ี
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้จะใช้ก๊าซ เขาก็ใช้น้ ามันเตามาก่อน คือถ้าท่านไม่คิดจะท า 
หรือกังวลแค่ว่าก าไร ปตท. จะน้อยลง กระทรวงการคลังค้านท่านก็อธิบายมา 
   วิธีท่ี ๓ เปลี่ยนนโยบายการใช้ก๊าซธรรมชาติส าหรับปิโตรเคมีหรือให้พีทีทีจีซี 
(PTTGC) บริษัทในเครือ ปตท. คือต้องลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรได้แล้ว ซึ่งแน่นอนอันนี้ใช้
ระยะเวลา เป็นระยะกลาง แต่ต้องมีนโยบายชัดเจนตั้งแต่วันนี้คือให้พีทีทีจีซี (PTTGC) หันไปใช้
วัตถุดิบจากน้ ามัน คือทางปิโตรเคมีเขาจะเรียกว่าแนฟทา (Naphtha) ให้เป็นวัตถุดิบแบบตั้งต้น
แทนก๊าซธรรมชาติมากขึ้น ----------------------------------------------------------------------------- 
                  - ๗๗/๑ 



๑๕๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๗๗/๑ 
 
คือปิโตรเคมีรายอื่น ๆ ในประเทศไทยท่ีเขาไม่ได้มีสิทธิในการแย่งใช้ก๊าซจากอ่าวไทย  
เอาง่าย ๆ อย่างเครือปูนซีเมนต์ก็ได้ครับ เขาก็ใช้แนฟทา (Naphtha) ท าก าไรกันเป็นปกติ 
ปีท่ีแล้วก็ก าไรครึ่งแสนล้านบาท ดังนั้นมันถึงเวลาแล้วท่ีต้องเปลี่ยนนโยบายให้พีทีทีจีซี 
(PTTGC) ซึ่งอันท่ีจริงรัฐถือหุ้นแค่ ๒๓ เปอร์เซ็นต์ ลงทุนปรับเปลี่ยนการใช้ก๊าซ ยุติการน า
ทรัพยากรของคนท้ังประเทศมาเป็นต้นทุนราคาถูกได้แล้วครับ ซึ่งถ้าเอาแค่ ๒ วิธีแรก 
ค่าไฟฟ้าลดลงได้ ๗๐ สตางค์ต่อหน่วยภายใน ๑ ปี อันนี้ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน 
ทุกครัวเรือนนะครับ มีเงินเหลือไปใช้ค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีภาคธุรกิจ  
ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ คือค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนท่ีไม่มีธุรกิจไหนไปใช้อย่างอื่นได้ครับ 
คือมันไม่เหมือนอุตสาหกรรมลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์ก็กลับไปใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงแทนได้ 
ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องการค าตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลว่าถ้าจะเปลี่ยนนโยบายพลังงาน เลิกเอื้อกลุ่ม
ทุนพลังงาน ลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนไหม ถ้าท่านท าพรุ่งนี้ผมก็ขอขอบคุณแทนประชาชน
ล่วงหน้าเลยครับ แต่ถ้าท่านไม่คิดจะท าท่านก็ตอบให้ชัดเจนในสภาไปเลย จ้างตลาดเสรีหรือ
ต าราเศรษฐศาสตร์หรือเพื่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็บอกให้ชัดไปเลยครับ ประชาชนเขาจะได้รู้
ว่าเลือกรัฐบาลแบบนี้กลับมาอีกก็ก้มหน้าก้มตาท างานหาเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเลี้ยงดูกลุ่มทุน
พลังงานกันต่อไป เพราะรัฐบาล ๓ ป แบบนี้เขาสนใจแต่กลุ่มทุนเขาไม่สนใจประชาชน นี่คือ
ประเด็นแรกครับ 
   อีกประเด็นหนึ่งท่ีแสดงถึงความล้มเหลว คือรัฐบาลไม่คิดแม้แต่จะเริ่มเจรจา
กับนายทุนโรงไฟฟ้า ผมย้ าอีกทีนะครับ ในคราวไม่ไว้วางใจผมอธิบายว่ามันมีกระบวนการ  
ในการท่ีอนุมัติสัญญาให้โรงไฟฟ้าเอกชนเยอะ ๆ แล้วเอกชนเหล่านี้ก็ได้เงินจากประชาชน 
แม้ไม่ต้องเดินเครื่อง ตอนนี้โรงไฟฟ้าเรามีก าลังผลิตมากกว่าความต้องการใช้ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ 
เดือนกันยายนล่าสุดท่ีผมเช็ก (Check) ๑๙,๘๗๓ เมกะวัตต์ ในนี้ผมเอาข้อมูลมาดูแล้ว 
เป็นแสงอาทิตย์แล้วก็ลมท่ีว่าผลิตไม่ได้ท้ังวัน ๔,๐๐๐ เมกะวัตต์ เยอะแค่ไหนครับ ก็เยอะ
ขนาดว่าโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ ๗ โรง ไม่ได้เดินเครื่องแม้แต่วันเดียวแต่ได้เงินจาก
ประชาชนเต็ม ๆ ๒,๓๙๕ ล้านบาทต่อเดือน ก็คือว่าในบิล (Bill) ไฟฟ้าท่ีเราจ่ายกันทุกวันนี้ 
ถ้าเอาค านวณผลลัพธ์ของการท่ีมีโรงไฟฟ้าเกินไปมันคือ ๑ สลึง  ๑ สลึงท่ีประชาชนต้องจ่าย
ให้เจ้าสัวให้นายทุนท่ีเกิดจากกระบวนการของรัฐบาล ประชาชนก็จ่ายไส้แห้งไป นายทุน 
ก็รวยแบบจุก ๆ ไป 



๑๕๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๗๗/๒ 
 
   อีกประเด็นครับ เมื่อประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลก็ไม่ยอมไปเจรจา ท่านก็ตอบ
แบบไม่ชัดเจน สัญญาไม่มีช่องทางในการเลื่อน เอกชนเหล่านี้คือคนในสภาอุตสาหกรรม
ท้ังนั้นให้ไปคุยกันเอง กฟผ. เขาก็พร้อมนั่งคุย สมาคมธนาคารลองไปคุยกันเลื่อนจ่ายต้น  
ไปสักปีได้ไหม มาช่วยกัน นี่คือสิ่งท่ีรัฐบาลอยากจะเห็น คือผมฟังแล้วผมก็ต้องบอกว่าผิดหวัง
มากครับ คือในความเป็นจริงรัฐบาลสามารถนั่งเป็นหัวโต๊ะเจรจาได้ คือถ้ารัฐบาลเร่งทบทวน
แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายเน็ตซีโร (Net Zero) โรงไฟฟ้าก๊าซเหล่านี้
ยืดอายุสัญญาไปเป็นแบ็กอัปแพลนต์ (Backup Plant) โรงไฟฟ้าส ารองในคราวท่ีประเทศไทย
มีพลังงานสะอาดเยอะ ๆ ได้ นี่คือโอกาสของรัฐบาลท่ีไม่ท าครับ ไม่เคยคิดจะท าด้วย แล้วสิ่งท่ี
ผมว่าเลวร้ายท่ีสุดคือนอกจากไม่เจรจา ไม่แก้ปัญหาแล้วก็โทษแต่รัฐบาลก่อนหน้า ท้ังท่ีจริง
เป็นรัฐบาลชุดนี้ ท่ีพยายามจะอนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปอีก  ๓,๙๐๐ เมกะวัตต์ 
คือนอกจากจะโทษรัฐบาลก่อนหน้าว่าอนุมัติโรงไฟฟ้าเยอะ ท าราวกับว่าท่านลืมไปแล้วว่า
เป็นรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติในช่วงกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๒ ก่อนเลือกตั้งก็อนุมัติประเคนโรงไฟฟ้า 
๑,๙๔๐ เมกะวัตต์ให้กับเอกชนดื้อ ๆ ไม่เปิดประมูลด้วย แล้วพอถึงคราวเลือกตั้งปี ๒๕๖๖ 
ก็ช่างเป็นความบังเอิญเหลือเกินท่ีรัฐบาลก็ยังคงเร่งรีบ พยายามจะมุบมิบท าสัญญาอนุมัติ
โรงไฟฟ้าท่ีลาวเพิ่มอีก ๓,๘๗๖ เมกะวัตต์ โดยไม่รอพีดีพี (PDP) ออกมาให้รอบคอบก่อนว่า
จ าเป็นไหมท่ีจะต้องท ากันวันนี้ จ าเป็นไหมท่ีต้องสร้างวันนี้หรือรอไปได้ ท าราวกับว่ารัฐบาล
โน (No) สน โนแคร์ (No Care) ว่าประชาชนต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นเท่าไร คือไม่สนใจเลยว่า
จะมีข้อครหาว่านี่คือการอนุมัติท้ิงทวนเพื่อไปขอทุนมาเลือกตั้งปี ๒๕๖๖ เหมือนท่ีรัฐบาล 
คสช. ท าไว้ในปี ๒๕๖๒ ใช่หรือไม่ ถ้าประชาชนปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปสุดท้ายก็เป็นประชาชน
ต้องมาแบกรับค่าไฟฟ้าท่ีแพงขึ้นจากท่ีไม่ควรจะต้องจ่ายไปอีก ๒๐-๓๐ ปี เป็นหนี้สิน 
บนความร่ ารวยของนายทุนจากความตั้งใจของรัฐบาล ให้ผมกล่าวสรุปเรื่องราวท้ังหมดจาก
ประสบการณ์สมัยแรกของผมด้วยผมยืนยันได้อย่างหนึ่งนะครับ กลุ่มทุนของประเทศไทย 
เรื่องราวความมั่งคั่งของเจ้าสัวและกลุ่มทุนประเทศไทยไม่ได้มาจากนวัตกรรมหรือ
ความสามารถ ความยากจนข้นแค้นของประชาชนก็ไม่ได้มาจากบุญกรรมหรือความพยายาม  
 
                  - ๗๘/๑ 



๑๕๔ 
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ท้ังหมดท้ังมวลต้นตอมันคือประเทศไทยเรามีรัฐบาลท่ีเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนผูกขาดเหล่านี้  
มากเกินไปและยาวนานเกินไปครับ นี่คือต้นตอของความเหลื่อมล้ าท่ีเกาะกินประเทศไทยอยู่ 
เลือกตั้งครั้งนี้คือโอกาสท่ีดีท่ีสุดท่ีจะต้องปิดสวิตช์ ๓ ป เท่านั้น เลิกเอื้อประโยชน์กลุ่มทุน 
ทลายทุนผูกขาด ให้ปากท้องดีมีอนาคต ต้องก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม ขอบคุณครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ครับ 
   นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่านประธาน  
ท่ีเคารพ ดิฉัน สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตภาษีเจริญ ตลิ่งชัน 
๔ แขวง กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย สวัสดีท่านนายกค่ะ ท่านนายกน่าจะตอบค าถาม
ง่าย ๆ ได้ว่าท าไมท่านนายกถึงกล้าขอท าหน้าท่ีต่อ ท่านยังกล้าขอท าหน้าท่ีต่ออีกหรือคะ
ปัจจุบันประเทศไทยเจอปัญหาวิกฤติอย่างหนัก โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ วิกฤติ 
ความมั่นคงในชีวิตท่ีทุกวันนี้มองไม่เห็นอนาคตมา ๘ ปีแล้ว แต่รัฐบาลกลับเน้นแก้ปัญหา 
มีแต่การแจกเงินเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่ได้สร้างงาน สร้างสวัสดิการระยะยาว ซึ่งหลัก 
ในการแก้ปัญหานั้นควรจะเป็นการลดหนี้ ลดความยากจน แต่กลับเป็นว่าสิ่งท่ีรัฐบาลท าคือ
เพิ่มความยากจนให้กับประชาชน เห็นได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรจะเป็นการลดหนี้ 
ลดความยากจน แต่จ านวนคนยากจนกลับเพิ่มขึ้น หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น คนตกงานมากขึ้น 
ธุรกิจล้มละลาย เอสเอ็มอี (SMEs) ตายกันเรียบ หนี้สาธารณะพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนั่นแสดงว่า 
การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นผู้บริหารบ้านเมือง มันมีแต่ 
ความผิดพลาดและเต็มไปด้วยความล้มเหลวแล้วนะคะ ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงบอกว่า 
ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยการด าเนินการเร่ืองการแก้ปัญหาความยากจน 
   ระยะท่ี ๑ การแก้ปัญหาความยากจนด้วยการลดภาระหนี้ให้ประชาชน 
เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน โดยมีมาตรการเสริมด้วยการดูแลผู้ท่ีมีรายได้น้อย ดูแลคน  
ทุกช่วงวัย ดูแลผู้สูงอายุ  ดูแลคนพิการให้อยู่รอดได้ไม่เป็นภาระของสังคม แต่สภาพ 
ความเป็นจริงมันล้มเหลวและเละเทะมาก ๆ ค่ะ นอกจากแก้ไม่ได้แล้วยอดคนจนกลับเพิ่มขึ้น
จากบัตรคนจน ๑๓.๔๕ ล้านคน ณ สิ้นปี  ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นถึง ๖.๕๕ ล้านคน หรือ 
๔๘.๖๙ เปอร์เซ็นต์ 
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   ระยะท่ี ๒ จะต้องมีการวางแผนหาวิธีการท าให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ 
แต่สภาพท่ีเป็นจริงคือประชาชนนี้หามื้อหนึ่งกินได้แค่ครึ่งมื้อ หรือบางทีไม่พอจะกินให้ครบมื้อ
เสียด้วยซ้ า ครอบครัวคนไทยไม่มีสัญญาณอะไรท่ีจะบ่งชี้ถึงความช่วยเหลือให้พอเพียง 
ตามแผนยุทธศาสตร์เร่งด่วนจากรัฐบาลได้เลย ------------------------------------------------------ 
 

- ๗๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                       ชญาภา ๗๙/๑ 
 
ปัญหาความยากจนจึงสะสมเพิ่มเกินการเยียวยาไปไกลมากแล้วค่ะ เพราะการเริ่มต้น 
ของรายได้และชีวิตติดลบเกินกว่าจะนับหนึ่ง มันต่ าเตี้ยเรี่ยดินจนตอนนี้ประชาชนต่างพูดกัน
เป็นเสียงเดียวแล้วว่าท่ีขอเวลาอีกไม่นานจะท าตามสัญญามันคืออะไรคะ มาถึงตอนนี้ดิฉัน  
ขอตั้งค าถามว่าท าไมคนจนจึงเยอะขึ้นเรื่อย ๆ และรัฐบาลมีทางเลือกส าหรับอนาคตให้กับ 
พี่น้องประชาชนหรือไม่หรือมีแต่การแจกบัตรคนจนท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี แล้วไหนล่ะคะ
การวางแผนหาวิธีการท าให้ประชาชนนั้นมีรายได้พอเพียง เพียงพอของท่าน ท่านประธานคะ 
๘ ปีท่ีคนเราไม่มีความฝันท่ีคนไทยอยู่แบบเอาตัวรอดไปวัน ๆ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเคย
ถามคณะรัฐมนตรีในการประชุม ครม. ของท่านบ้างไหมว่าเหตุใดเด็ก ๆ ลูกหลานจึงไม่ไป
เรียนหนังสือ ดิฉันจะบอกให้ค่ะ ก็เพราะความจน ทุกคนอยากหาเงิน อยากมีเงิน อยากมี
รายได้ให้เพียงพอกับความต้องการท่ีเขาสามารถจะท าธุรกิจ ท่ีจะสามารถด ารงชีวิตได้ 
มันจึงเกิดธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย เกิดอาชีพค้าขายออนไลน์ (Online) อายุน้อยร้อยล้าน
หรืออาชีพอื่น ๆ แม้กระท่ังท่ีเป็นสีเทา ๆ ก็เกิดขึ้นมากมาย ท่านคงจะทราบว่าตามรายงานนั้น
มีแต่เพียงรายงานว่าปัญหาสถานการณ์ของประเทศไทยขณะนี้โรงเรียนปิดตัวลงเรื่อย ๆ 
เด็กนักเรียนในช่วงชั้นต่าง ๆ ทุกระดับชั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง แล้วอะไรมันเป็นสาเหตุส าคัญ
ของปัญหา ท่านนายกท่านต้องตอบให้ได้นะคะ ถ้าท่านคิดจะไปต่อและถ้าท่านคิดจะเป็น
นักการเมืองจริง ๆ ท่านประธานท่ีเคารพ แต่สิ่งท่ีประชาชนได้รับคือทุกวันนี้ประชาชนเจอ
นายกทรงอย่างแบด (Bad) ค่ะ พี่น้องประชาชนเลยแซด (Sad) อย่างบอ่ยกันทุกวัน ดิฉันถามว่า
แล้วพ่ีน้องประชาชนยังต้องทนกับพ่อหนุ่มทรงแบดบอย (Badboy) ต่ออีกหรือค่ะ 
   แผนระยะท่ี ๓ การแก้ไขปัญหาความยากจนท่ีเขียนอย่างสวยหรูในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติคือจะต้องไปสู่ความยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ในปัจจุบัน ดิฉัน 
ขอถามท่านนายกค่ะ ท่านรู้จักโลกปัจจุบันดีพอหรือไม่ ดิฉันว่าไม่น่าจะดีพอ ท่านมักจะพูดเสมอ 
เมื่อสักครู่ท่านก็พูดค่ะ ท่านพูดและสรุปเอาเองว่าให้พี่น้องประชาชนย้อนกลับไปดูว่าผลงาน
และสิ่งท่ีรัฐบาลท าจะเดินหน้าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ----------------------------------- 
 
                   - ๘๐/๑ 
 
 



๑๕๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          สุพิชชาย์ ๘๐/๑ 
 
แต่ในความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นนั้นมันตรงอยู่เรื่องเดียวค่ะ มันคือความมั่งคั่งยั่งยืนของรัฐบาล 
ท่ีจะต่ออายุตัวเองให้อยู่ต่อไปได้นาน ๆ นี่ก็น่าจะนานเกินแล้วนะคะ ถ้าเอาอายุของท่านกับ 
ส.ว. มารวมกัน ดิฉันว่านานเกินไปแล้วค่ะ แต่พี่น้องประชาชนสิคะ อายุสั้นลง นอกจาก
รายได้ไม่ดีและถดถอยแล้ว ส่ิงท่ีประชาชนได้รับคือการเติมเงินสวัสดิการแห่งรัฐท่ีน้อยนิด 
รวมถึงการแจกเงินในโครงการต่าง ๆ ท่ีมีปริมาณน้อยลง มีระยะเวลาการใช้สั้น ๆ มันสะท้อน
ให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง  
ท่านนายกท่านบอกว่าคนจนจะหมดประเทศ แต่ความจริงท่ีปรากฏค่ะ สิ่งท่ีท่านต้องการสื่อ 
ไม่ใช่คนจนจะหมดประเทศ แต่กลับกลายเป็นคนจนจะตายหมดประเทศต่ างหาก และคน 
ในประเทศนี้ก าลังเข้าสู่ระบบคนถูกบังคับให้จนค่ะ ไม่ใช่แค่จนแบบปกติแต่มันคือคนท่ี 
ถูกบังคับให้เป็นคนจนด้วยการด าเนินนโยบายของคนท่ีไม่เคยเดือดร้อน ไม่เคยเข้าใจ 
ความยากจนท่ีแท้จริง ดิฉันถามค่ะ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านเข้าใจความยากจน
อย่างไร ถ้ามีภาพอยู่ในหัวของท่าน ท่านคิดถึงความจนว่าอย่างไรคะ แต่ส าหรับดิฉัน 
ภาพท่ีอยู่ในหัวของดิฉัน เมื่อพูดถึงความจน เมื่อคิดถึงความจน ดิฉันมองเห็นภาพค่ะ 
เห็นภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยท่ีแขนขาขาด ตาบอด มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ ไม่สามารถ 
ท่ีจะช่วยเหลือตัวเองได้ ดิฉันอยากจะถามว่าท่านเข้าใจ ท่านเข้าถึงถึงปัญหาท่ีแท้จริงของ
ความยากจนของคนไทยไหมคะ และท่ีส าคัญมาก ๆ เลยค่ะ เงินท่ีท่านน ามาแจกนั้นมันเป็น
เงินกู้ มันเป็นเงินอนาคตท่ีพี่น้องคนไทยและลูกหลานทุกคนต้องรับภาระและต้องรับผิดชอบ
ในการใช้หนี้ในอนาคต ท่านประธานคะ แล้วท่านคิดว่าเด็กรุ่นใหม่จะมีความฝัน มีอนาคต 
ได้อย่างไร เพราะท่านเอาอนาคตของพวกเขามาใช้ไปหมดแล้ว ท าไมดิฉันจึงบอกว่า ๘ ปีนี้
คนไม่มีความฝัน แต่จะเอาตัวรอดไปวัน ๆ และทุกคนจะจนและจะตาย ท่านลองคิดดูนะคะ 
๘ ปีนี้เป็น ๘ ปีท่ี ๔ ปีในการเรียน และอีก ๔ ปีในการท างาน ถ้าเป็นสมัยท่ีพรรคเพื่อไทย
บริหารประเทศก่อนหน้านี้ เขาเหล่านั้นสามารถมีบ้านมีรถได้แล้ว  แต่ปัจจุบันแค่กินใช้ 
ให้มันพอไปวัน ๆ กับเงินเดือนแค่ ๑๕,๐๐๐ บาทนั้น ดิฉันว่ายังไม่พอให้ใช้ให้ครบเดือน 
แล้วจะดูแลพ่อแม่ ดูแลครอบครัว ดูแลคนท่ีอยู่ข้างหลังได้อย่างไรหรือความจนมัน เป็น 
ดีเอ็นเอ (DNA) ของคนไทยไปแล้ว ถ้าพรรคเพ่ือไทยเราเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยในการ
บริหารประเทศนั้น ดิฉันเชื่อว่าจะท าให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยนี้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
มีการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทิศทางท่ีดีกว่านี้ 



๑๕๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          สุพิชชาย์ ๘๐/๒ 
 
และทุกอย่างท่ีมันเป็นปัญหาในตอนนี้ และหลาย ๆ ปัญหาในขณะนี้มันจะถูกแก้ไข จะถูก
คลี่คลาย ปัญหาทุกปัญหาจะถูกจัดการได้ คนท าธุรกิจและคนท่ีต่อสู้กับเศรษฐกิจจริง ๆ 
เขาไม่เน้นสร้างหนี้หรอกค่ะ เขาเน้นสร้างรายได้ ---------------------------------------------------- 
 

 - ๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๘๑/๑ 
 
เพราะหนี้ท่ีเขาสามารถบริหารได้นั้นเขาจะต้องหาเงินมาจ่ายได้เช่นกัน แต่ท่ีเราเป็นหนี้
มากมายมหาศาลนี้เพราะเราถูกบริหารค่ะ ถูกบริหารด้วยคนอาชีพทหาร ท่านประธานคะ 
พรรคเพื่อไทยเรามีนักบริหาร เรามีหลายคนท่ีเคยบริหารองค์กร และมีบริษัทจริง ๆ ค่ะ 
และพรรคเพื่อไทยเราคิดนโยบายจากปัญหาของพี่น้องประชาชน เราเป็นพรรคการเมือง  
ท่ีพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจและสามารถฝากชีวิตและฝากอนาคต ถ้าทุกคนรู้จัก
อนาคตเรามาอยู่ท่ีนี่ค่ะ เพื่อท าอนาคตให้คนรุ่นหลัง ให้ประเทศของเรายังเป็นประเทศ ไม่ใช่
เป็นหนี้ และสุดท้ายค่ะท่านประธาน การถูกบังคับให้เป็นคนจนคือการรัฐประหารทางเศรษฐกิจ
คนท่ีถูกบังคับให้จนจะล้มละลายทางจิตใจ พลเอก ประยุทธ์พอได้แล้ว มันจบแล้วค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านรองนายกรัฐมนตรีจะขอตอบใช่ไหมครับ ตามข้อตกลงไว้พรรคร่วมรัฐบาลกับ
คณะรัฐมนตรีจะใช้เวลาก่อนเท่ียงครึ่ง ๓ ชั่วโมงนะครับ ถ้าหลังจากนั้นแล้วผมจะไม่อนุญาต 
เชิญครับ ท่านจะตอบไหม ตอนนี้ได้ครับ ท่านยังมีเวลาอยู่ 
   นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี เชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพลังงาน)  :  ก็ขออนุญาตตอบสั้น ๆ ชี้แจงท่านประธานสภาท่ีเคารพไปยังสมาชิก 
ผู้ทรงเกียรติท่ีอภิปรายเรื่องราคาค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรแก๊สในอ่าวไทย 
ก็อยากจะน าเรียนท าความเข้าใจท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติและประชาชน  
ท่ีอยู่ทางบ้าน ไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ไปมองเป็นประเด็นเรื่องของว่ารัฐบาลชุดนี้
ไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม ต้องเรียนก่อนตรง ๆ ว่านโยบายเรื่องของแก๊ส 
ในอ่าวไทยไม่ได้บอกว่าให้ประชาชนแบกภาระแอลเอ็นจี (LNG) อุตสาหกรรมรับของถูก 
ไปคนเดียว โครงสร้างราคาไม่ได้เป็นเช่นนี้นะครับ ต้องท าความเข้าใจกันก่อน วันนี้มันอยู่ใน 
พล ู(Pool) เดียวกัน ราคาเดียวกัน เป็นท้ังเพื่อผลิตไฟฟ้า ไฟฟ้าก็ไม่ใช่ครัวเรือนอย่างเดียวนะครับ
ไฟฟ้าก็เข้าครัวเรือนประมาณสัก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลือก็อุตสาหกรรม 
เช่นเดียวกัน แล้วก็แก๊สก็เหมือนกันท่ีเข้าอุตสาหกรรมก็เป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้กับประเทศตลอดระยะเวลาท่ีเจริญเติบโต ท่ีท่านอยากเห็นให้เศรษฐกิจ 
เจริญเติบโต มันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายท่ีมีมากว่า ๓๐ ปี เขาท ากันมาตั้งแต่สมัย 
โชติช่วงชัชวาล แล้วก็มีการขุดพบแก๊สธรรมชาติขึ้นมา แล้วก็เป็นจุดขายของประเทศในการ 



๑๖๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๘๑/๒ 
 
ท่ีจะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทย  
ท่ีได้รับขนานนามว่าเป็นประเทศท่ีเอาใจใส่และดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมจากทางด้านพลังงาน  
ก็คือใช้แก๊สธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาด ใครมาก็ใช้ อันนี้ท่านจะหันให้เราไปใช้ 
น้ ามันเตา ซึ่งเขาจะเลิกใช้กันอยู่แล้ว เอามาใช้ ท่ีผมมาเสนอก็คือใช้ชั่วคราว ใช้เป็นบางช่วง
ยามวิกฤติ อย่างเช่นโรงงานไฟฟ้า ถ่านหินยามวิกฤติเราก็เอามาใช้ได้ไม่เป็นไร เพราะเราเชื่อว่า
เป็นสถานการณ์ชั่วคราว ทีนี้ท่านจะให้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นการถาวรเลยผมเกรงว่าสิ่งดี ๆ 
ท่ีรัฐบาลตั้งแต่ยุคก่อน ๆ มาของหลายท่านท่ีอยู่ในท่ีแห่งนี้ ท้ังฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน  
ด้วยซ้ าไปท ากันมาก็ท ากันดีอยู่แล้ว ก็เป็นราคาเดียวกัน ไม่ใช่เป็นราคาท่ีให้ใครไปแบก  
คนใดคนหนึ่ง แล้วก็ท ากันมา ๓๐ ปี ------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๘๒/๑ 
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สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           พรเทพ ๘๒/๑ 
 
แล้วก็เท่าเทียมกันเป็นตามหลักของรัฐธรรมนูญท่ีท่านใฝ่ฝันอยากจะให้เกิดความเท่าเทียมกัน 
แล้วก็ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางธุรกิจ แต่มันเป็นสถานการณ์ 
ท่ีผิดปกติแล้วเป็นวิกฤติจริง ๆ ในช่วงเวลาท่ีมันมีราคาท่ีเราจ าเป็นต้องน าเข้าแอลเอ็นจี 
(LNG) เป็นราคาแพง ส่วนท่ีบอกว่าจีซี (GC) ปิโตรเคมีเขาได้ราคาต่างหาก เพราะว่าสิ่งท่ีเขา
เอาไปเขาไม่ได้เอาแก๊สมีเทนไป เขาเอาแก๊สอีเทน (Ethane) และแอลพีจี (LPG) ส่วนใหญ่ 
จะเป็นอีเทน (Ethane) ซึ่งถ้าท่านจ ากันได้ ถ้าคนอายุเกิน ๔๐ ปีขึ้นไปก็น่าจะจ าได้ สาเหตุ 
ท่ีเราต้องเอาแก๊สอีเทน (Ethane) ออกจากแก๊สธรรมชาติที่อยู่ในอ่าวไทยก็เพื่อต้องการเอาไป
สร้างมูลค่าเพิ่มในปิโตรเคมี  ไม่ต้องการเอาไม้สักไปท าฟืน มันสามารถต่อยอดสร้าง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยอันดับต้น ๆ มาตลอดระยะเวลา 
๒๐ ปี สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยให้เติบโตจนถึงทุกวันนี้แล้วมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นจุด
ดึงดูดให้เกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ต่าง ๆ ให้มีขึ้นมา ถ้าท่านท าตรงนี้ราคาท่ีเขาขายเขาก็ขาย
ราคาตลาด จะไปเทียบกับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงก็ไม่ได้ มันต้องไปอิงกับราคาตลาด เพราะฉะนั้น
เป็นราคาตลาดแล้วก็ย้อนไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องแข่งขันได้ที่เป็นปิโตรเคมีท่ีแข่งขันได้ จึงจ าเป็น
จะต้องมีราคาท่ีแข่งขันให้เกิดดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ นานาอีกมากมาย 
เราไม่เอาไม้สักไปท าฟืนซึ่งปริมาณก็ไม่ได้มากมายอะไรในส่วนนี้ ก็อยากจะให้เข้าใจในส่วนนี้
เดี๋ยวเกรงว่าประชาชนจะเข้าใจผิดว่านโยบายนี้เป็นนโยบายของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ไม่ใช่นะครับ ท ากันมาหลายปี หลายสิบปี ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว แล้วก็มีการก ากับดูแล
โดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานว่าการจัดสรรแก๊สธรรมชาติต้องเท่าเทียมเป็นประโยชน์
ไม่ให้ใครไปแบกภาระทางใดทางหนึ่งแล้วก็เกื้อกูลเศรษฐกิจอีกด้วยในส่วนนี้  แล้วทุกคน 
เขาก็ท ากันมา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเขาก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้  เขาเชื่อแบบนี้ 
เขาถูกดึงดูดให้มาลงทุนในประเทศไทยก็ด้วยวิธีการแบบนี้ แล้วเขาเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า  
เราจะไม่ได้เปล่ียนนโยบายเหล่านี้ เพราะฉะนั้นในเรื่องท่ีบอกว่าค านวณไปแล้วก าลังการผลิต
ไฟฟ้าเกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ก็อยากจะเรียนชี้แจงผมก็ค านวณ ว่าง ๆ เชิญมาค านวณด้วยกัน
ดีกว่า ผมก็เรียนแล้ววิธีท่ีท่านค านวณ แล้วท่านก็อุตส่าห์ไปให้ท่านหัวหน้าพรรคท่านมา
น าเสนอในการอภิปรายคราวท่ีแล้วอีก ก็เป็นการค านวณผิดอีกก็เอาก าลังการผลิตไปรวม ๆ กัน 
ไม่ว่าจะลม แสงแดด พลังงานน้ าหรือพลังงานไฟฟ้า แก๊สธรรมชาติก็ตาม มันไม่ได้ผลิต 
ลมก็ไม่ได้ผลิตได้ท้ังวัน แดดก็ไม่ได้ผลิตได้ท้ังวัน แล้วน้ าก็ไม่ได้ตลอดปีเป็นช่วงฤดูกาล 



๑๖๒ 
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จะบอกให้เป็นเท่ากับ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ของ ๑ วันคงไม่ได้  ก็ต้องมาลดทอนกันไป 
เพราะฉะนั้นก าลังการผลิตท่ีท่านมาใช้ค านวณมันผิด ต้องเป็นก าลังการผลิตท่ีพึ่งพาได้และ 
ใช้งานได้เต็ม ๆ ใน ๑ วัน ก็ต้องท าลักษณะนั้น มันออกมาประมาณสัก ๓๖ เปอร์เซ็นต์ 
ปีนี้ก็น่าจะลดลงไปอีก แล้วแนวโน้มก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ เพราะก าลังการผลิตโรงไฟฟ้า  
ท่ีท่านบอกว่าไม่ได้ใช้งาน หลายโรงงานมันเก่าเราก็จะลดลงไป มันก็จะท าให้ก าลังการผลิต
เหล่านั้นลดลงไปด้วย ก็จะท าให้สัดส่วนนี้ลงไปสู่สภาพท่ีไม่ได้สูงเกินมากนัก แล้วเราก็จ้อง
ตลอดเวลา ถ้าท่านสังเกตได้เราไม่มีก าลังการผลิตเพิ่มใหม่เลยนะครับ ในช่วงของรัฐบาล 
ท่านนายกประยุทธ์ ก็จะมีเพียงบางหน่วยท่ีมีก าลังการผลิตซึ่งน้อยมาก ประมาณ ๑,๙๐๐ เมกะวัตต์ 
ตลอด ๘ ปี ท่ีมีการผลิตแล้วเข้าสู่ระบบพีพีเอ (PPA) กัน สัญญาซื้อขาย เมื่อเทียบกับก าลัง
การผลิตหลายหมื่นเมกะวัตต์ อันนี้ถือว่าเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่ก็อนุมัติไปก่อนหน้านั้น  
ท่านก็ถามอีกว่าท าไมไม่ไปเจรจา ท าไมไม่กลับไปเจรจาเรื่องพวกนี้ให้ค่าพร้อมจ่ายมันลดลงไป 
ลดได้ตั้งสลึงหนึ่ง ก็สัญญาท่านเขียนกันไว้ดี สัญญาในอดีตเขียนกันไว้ดีแน่น ผมให้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตไปเจรจา ก็ไปเจรจา เขาก็ยึดตามสัญญา เขียนไว้ดีเหลือเกินสัญญาในอดีต ไม่มี 
จุดช่องโหว่ท่ีจะต้องไปนั่งเจรจา ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๘๓/๑ 
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แล้วก็เจรจากันวิธีดีท่ีสุดก็ต้องให้ธนาคารร่วมไม้ร่วมมือด้วย มันก็เกิดเป็นประเด็นพวกนี้ 
ท่ีต้องท างานร่วมมือกันท้ังสองฝ่าย ปรบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกครับ ไม่มีช่องให้ไปท าตรงนั้น 
ตรงนี้เองก็อยากจะเรียนชี้แจงว่าท่ีท่านเสนอมาท้ังหมดนี้ผมก็รับฟัง แต่ต้องขอบคุณนะครับ 
ท่ีชมมาบ้างในเรื่องของการลดอัตราค่าผ่านท่อเราติดตามตลอด ในส่วนนี้ก็มี กกพ. ก ากับ 
ดูแลอยู่ แล้วก็ทางกระทรวงพลังงานก็ได้ติดตามในการแก้ปัญหาทุก ๆ ด้าน ท้ังหมดท้ังปวง  
จากต้นทุนของวัตถุดิบจริง ๆ แต่ถ้าท่านอยากจะให้ไปเปลี่ยนโครงสร้างท่านมาลองเปลี่ยนดู  
ถ้าท่านเปลี่ยนอย่างท่ีท่านท า ผมก าลังจะเรียนด้วยว่าบอกไปเลยว่าไม่ให้ใช้แล้วอุตสาหกรรม
ไปใช้น้ ามันเตา เลิกใช้แก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย ไปท ากันดู ไปเอาตัวรอดกันดู ท่านก าลัง  
ท าให้อุตสาหกรรมท้ังประเทศไทยพังทลายไป เพราะ ๓๐ ปีท่ีเขามานี่เขามาด้วยความมั่นใจ 
เขามาด้วยนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความมั่นใจว่าดูแลในเรื่องความเพียงพอ ดูแลในเรื่องของ 
สิ่งแวดล้อม ไม่มีใครท่ีอยากจะใช้น้ ามันเตาเป็นวัตถุดิบเรื่องเชื้อเพลิง เขาพยายามจะลด  
ลดและลดไปเรื่อย ๆ เพื่อสอดคล้องกับทิศทางของความเป็นกลางทางคาร์บอนในโลกนี้ 
ท าชั่วครั้งชั่วคราว ขอความร่วมมือกันท ากันได้ และเขาก็ไม่ได้ท าเผื่อมาเลย เพราะเขาปักใจ 
และเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่ารัฐบาลจะมีค ามั่นสัญญาในส่วนนี้กับเขานะครับ ถ้าท าอย่างนี้แล้ว  
ท่านลองท าก็ได้ถ้าท่านเป็นรัฐบาล แล้วท่านต้องรับผิดชอบกับความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นเอง  
อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับ ได้พิจารณาแล้วก็นั่งฟังโดยตลอดก็จดมาโดยตลอด 
แต่ท่ีส าคัญท่ีสุดเลยไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจ านวนของก าลังการผลิตท่ีเกิน 
๖๐ เปอร์เซ็นต์นั้นมีจริงอะไรอย่างนี้ ก็อยากให้มานั่งพูดคุยกัน ค านวณกันจริง ๆ จัง ๆ 
เอาวิธีท่ีถูกไปให้ประชาชนได้รับทราบจะดีกว่า มิฉะนั้นแล้วไม่เป็นประโยชน์เลย ไปสร้าง
ความเข้าใจผิด ไปสร้างความสงสัยเกิดขึ้นมา แล้วก็ก าลังการผลิตท่ีท่านบอกว่าไปแอบลักหลับ 
ให้รัฐบาลชุดนี้ไป ก็ด้วยข้อแนะน า ข้อเสนอแนะจากทุกท่าน ก าลังการผลิตท่ีเราได้พิจารณามา 
แล้วเพิ่มเติมมาก็ล้วนแต่จะเป็นก าลังการผลิตท่ีจะมาทดแทนฟอสซิล (Fossil) เป็นพลังงาน
สะอาด เป็นพลังงานสะอาดท่ีราคาไม่แพง ในส่วนนี้ก็ตรงกับท่ีท่านเสนอแนะและท่านอยากเห็น
ค่าพร้อมจ่ายก็ไม่มี หรือมีก็มีไม่มากเป็นข้อตกลงท่ีเราจะรู้ล่วงหน้า ประมาณการล่วงหน้า
ระยะเวลาสั้น ๆ ด้วย ก็จะลดความเสี่ยงเรื่องค่าพร้อมจ่ายลงไป ก็อยากจะชี้แจงสั้น ๆ ตรงนี้ 
ขอบคุณครับ 
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  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เชิญครับ 
   นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานขออนุญาตชี้แจง 
ท่านรัฐมนตรี พอดีท่านอภิปรายท าผมเสียหาย หาว่าผมพูดไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ความจริงครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญครับ 
   นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (เชียงใหม่)  :  ขออนุญาตสั้น ๆ ครับ ผมคิดว่าสิ่งท่ี 
ท่านรัฐมนตรีตอบจริง ๆ ยืนยันในสิ่งท่ีผมได้อภิปรายไป สรุปคือท่านเลือกให้ประชาชนจ่าย
นั่นแหละครับ เพราะท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งท่ีท ามานานแล้ว แล้วก็อุตสาหกรรมเขามีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องใช้ ปิโตรเคมีก็มีความจ าเป็นต้องใช้ ให้แข่งขันได้กับตลาดโลก ผมก็ไม่แน่ใจว่า 
แล้วธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเขาใช้ค่าไฟฟ้าเขาจะแข่งขันกับตลาดโลกอย่างไรถ้าค่าไฟเราแพงขึ้น 
ประเด็นท่ีชี้ชัดเรื่องก าลังการผลิต ค าถามท่ีผมถามให้ชัดเจนครับ ท่านบอกว่าอนุมัติมาแค่ 
๑,๙๐๐ เมกะวัตต์ ค าถามคืออนุมัติท าไมครับ ในเมื่อตอนนั้นเองก็ก าลังการผลิตเกิน 
๖๐ เปอร์เซ็นต์ ต่อให้ค านวณมาเป็น ๓๐ เปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่ ค าถามคืออนุมัติท าไม 
อนุมัติก่อนเลือกตั้ง ๒ เดือน นี่คือสิ่งท่ีนายกก็ยังไม่ตอบครับ สิ่งท่ีรัฐมนตรีก็ยังไม่ตอบครับ 
ท่านตอบมาได้อย่างไรว่าท่านไม่รู้ เพราะท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ตอนนั้น ก็ได้ครับ ไม่ผิดอะไร  
แต่ว่าอนุมัติท าไมอีก ๑,๙๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อมาซ้ าเติมเพิ่มโรงไฟฟ้าในประเทศไทยครับ 
ขอบคุณครับ  
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
รองนายกรัฐมนตรีครับ  
   นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี เชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงาน)  :  ผมเชื่อว่าการอนุมัติครั้งนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของจะรู้ว่าจะมีโควิด 
(COVID) ล่วงหน้า ท่านไปค านวณก าลังการผลิต ณ เวลานั้น ไม่ใช่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ 
วิธีของท่านก็ได้ ไม่ใช่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์แน่นอน ขอบคุณครับ  
 
                 - ๘๔/๑ 
 
 



๑๖๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ไอดา ๘๔/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ครับ 
  นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ (หนองคาย)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพครับ กระผม กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย 
เขต ๑ พรรคเพ่ือไทย ขอสไลด์ (Slide) ด้วยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ (หนองคาย)  :  วันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มา 
อภิปราย มาตรา ๑๕๒ เรื่องสินค้าแพงหรือว่าของแพงครับ ก่อนท่ีผมจะเริ่มอภิปราย 
มีพี่น้องประชาชนในเขตพื้นท่ีผมฝากข้อความมาถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่ายุคนี้เป็นยุคท่ีเรามี
นายกรัฐมนตรีท่ีทรงอย่างแบด (Bad) จริง ๆ เพราะท่านท าให้พี่น้องประชาชนแซด (Sad) 
อย่างบ่อยมาก ๆ ครับ แซด (Sad) มา ๘ ปีเต็ม ๆ แล้ว ถามว่าท าไมวันนี้พี่น้องประชาชน 
ถึงได้รู้สึกแบบนั้นครับ ยุคนี้เป็นยุคท่ีรายได้ไล่ไม่ทันรายจ่าย หากท่านเสิร์ช (Search) เข้าไป
ในกูเกิล (Google) ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีแนะน าว่าสินค้าแพง ๓ หน้าแรกท่ีท่านจะพบก็คือว่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแนะวิธีลดรายจ่ายอาหารในยุคข้าวยากหมากแพง ๓ สาเหตุส าคัญ 
ท่ีท าให้ของราคาแพงขึ้น สินค้าแพงทุกอย่างดันเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดในรอบ ๑๓ ปี คนไทย 
เตรียมกระเป๋าแฟบ ยุคนี้อยู่ยากของแพงท้ังแผ่นดินต้องแบกต้นทุนจนเหนื่อย เส้นทาง  
ของแพงจะไปจบลงท่ีตรงไหน แล้วก็ยังมีอีกเป็นสิบ ๆ หน้าเกี่ยวกับของแพงท่ีเกิดขึ้นในยุคนี้ 
ผมยกตัวอย่างสินค้าท่ีแพง มีเนื้อหมูท่ีแพงขึ้นมหาศาล เนื้อไก่ ไข่ไก่ ก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสาร 
ค่าทางด่วน แพงท้ังแผ่นดินจริง ๆ ครับ แล้วอะไรท่ีแพงท่ีสุด ชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ 
วันนี้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นมีค่านะครับ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต (Internet) 
ค่าเทอม ค่าอาหาร ค่าน้ ามัน สารพัดค่าใช้จ่ายท่ีวันนี้พี่น้องประชาชนต้องแบกรับภาระ 
มิหน าซ้ าพอรายได้ไม่พอก็ต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบ ท่านประธานครับ ฝากไปถึงท่าน
นายกรัฐมนตรีด้วยว่าวันนี้ผมเคยได้ยินพันละ ๒๐ บาท แต่วันนี้มีถึงวันละ ๒๐ บาท 
หรือร้อยละ ๒๐ บาทต่อวัน วันนี้ท่านท าธุรกิจอะไรครับ ก าไร ๖,๐๐๐ เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
ทันไหมครับท่านประธาน ถ้าท่านไม่ทันเดี๋ยวผมอธิบายสั้น ๆ ช้า ๆ อีกที พันละ ๒๐ บาท  
พันกับ ๒๐ ตัดศูนย์ออกท้ัง ๒ ข้างคือร้อยละ ๒  ๓๐ วันคือ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ๓๖๕ วันคือ 
๗๓๐ เปอร์เซ็นต์ต่อปี คูณ ๑๐ วันละ ๒๐ บาทก็จะตกท่ีประมาณ ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ เปอร์เซ็นต์ 



๑๖๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ไอดา ๘๔/๒ 
 
ต่อปี วันนี้เงินฝากธนาคารอยู่ท่ีประมาณ ๑ เปอร์เซ็นต์ ๑.๕ เปอร์เซ็นต์ เรากู้ธนาคารมาท า
ธุรกิจ ๕ เปอร์เซ็นต์ ๘ เปอร์เซ็นต์ แต่วันนี้มีธุรกิจ ๖,๐๐๐ เปอร์เซ็นต์ต่อปี ฝากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ีเข้าดูแลด้วยนะครับ วันนี้ประเทศเราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ 
ถ้าถามว่าวันนี้ท าไมรายได้ถึงไล่ไม่ทันรายจ่าย ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท สมมุติว่าวันนี้ 
เราท างานท่ีกรุงเทพฯ เป็นเด็กจบใหม่จากต่างจังหวัดเข้ามา มากับเพื่อน ๒ คน แชร์ค่าเช่าห้อง
กันคนละ ๓ ,๐๐๐ บาท สมมุติค่าเช่าห้องอยู่ ท่ีประมาณ ๖ ,๐๐๐ บาท ค่าน้ า ค่าไฟ 
๕๐๐ บาท อินเทอร์เน็ต (Internet) ๕๐๐ บาท ค่าโทรศัพท์ ๕๐๐ บาท กินมื้อละ ๕๐ บาท 
๓ มื้อ ๑๕๐ บาท ๓๐ วันก็ ๔,๕๐๐ บาท ค่าเดินทาง ๑๐๐ บาทโดยประมาณ ๓๐ วันก ็
๓,๐๐๐ บาท รวม ๆ แล้วมาถึงจุดนี้ประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท อันนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
ค่าผ่อนรถ ผ่อนทีวี (TV) ผ่อนตู้เย็น ผ่อนมือถือ สารพัดผ่อน ตอนนี้เหลือ ๓,๐๐๐ บาท 
ท่านว่าพอไหมครับ ท่ีพูดมานี้ผมยังไม่รวมถึงการใช้วุฒิ ปวส. ปวช. ไปสมัครงานนะครับ  
ท้ัง ๆ ท่ีจบปริญญาตรี เพราะว่าบางบริษัทอาจจะไม่ต้องการวุฒิปริญญาตรีก็ได้ในการ 
สมัครงาน น้อง ๆ บางคนก็ต้องใช้วุฒิท่ีต่ าลงมา บริษัทก็ต้องการลดค่าใช้จ่าย ------------------ 
 
                 - ๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ประไพพิศ ๘๕/๑ 
 
พี่น้องเกษตรกรวันนี้น้ ามันแพง ปุ๋ยแพง ท่ีดินแพง แถมต้องเสียภาษีเพิ่ม ภาษีท่ีดินและ  
สิ่งปลูกสร้าง ค่าไฟก็แพง แต่ราคาสินค้าเกษตรท าไมถึงไม่แพงตามครับ เราอยู่ในยุคท่ีจุดหนึ่ง 
ข้าวเคยถูกกว่ามาม่า ราคายาง ๕ กิโลกรัม ๑๐ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท ต้องบอกว่าวันนี้รัฐบาลนี้
เป็นรัฐบาลขาขึ้นจริง ๆ ครับ ของแพงขึ้นทุกอย่างยกเว้นรายได้ของพี่น้องประชาชน 
ผมมีตัวเลขท่ีส าคัญอยู่ ๕-๖ ตัวเลขท่ีอยากฝากท่านประธานถามไปยังทีมเศรษฐกิจของ
รัฐบาลชุดนี้ ค่าแรงขั้นต่ า ๔๐๐-๔๒๕ บาท ปริญญาตรีเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ บาท อาชีวะ 
๑๘,๐๐๐ บาท เด็กจบใหม่ยกเว้นภาษี ๕ ปี ยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ (Online) ๒ ปี
ลดภาษีบุคคลธรรมดา ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านจ าตัวเลขพวกนี้ได้ไหมครับ ถ้าจ าไม่ได้ดูภาพนี้ 
อันนี้คือเซอร์ไพรส์ (Surprise) นโยบายท่ีท่านออกเมื่อ ๔ ปีท่ีแล้ว มีนโยบายไหนท่ีท่านท าได้แล้ว 
บ้างครับ ถ้าท าไม่ได้หาเสียงครั้งต่อไปผมเสนอแบบนี้ครับ หมู ๓๐๐ บาท ไก่ ๑๕๐ บาท 
ไข่ ๑๐ บาท ก๊าซหุงต้ม ๕๐๐ บาท ค่าโดยสารเรือ ๒๐ บาท ค่าทางด่วน ๓๐๐ บาท 
ปุ๋ย ๒,๐๐๐ บาท แถมให้อีก ๓ อย่างครับ ข้าวถูกกว่ามาม่าแน่นอน ค่าแรงไม่มีขึ้น การันตี 
(Guarantee) รับบัตรคนจนทุกคนครับ ผมเชื่อว่าครั้งต่อไปท่านหาเสียงแบบนี้ประชาชน 
เชื่อว่าท่านท าได้แน่นอนครับ รายได้ท่ีไล่ไม่ทันรายจ่าย หรือในภาษาของนักเศรษฐศาสตร์ 
ก็คือเงินเฟ้อครับ วันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบ ๓๐ ปีท่ีผ่านมา ในปี ๒๕๔๐ ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๖๐ 
มาจนถึงปี ๒๕๗๐ ทองในสมัยปี ๒๕๔๐  ๕,๐๐๐ บาทต่อ ๑ บาท ก๋วยเตี๋ยว ๒๐ บาท น้ ามัน 
๑๐ บาท เงินเดือนปริญญาตรี ๕ ,๐๐๐ บาท ซื้อทองได้บาทหนึ่งครับ ๑๐ ปีถัดมา 
ทอง ๑๓,๐๐๐ บาท ก๋วยเตี๋ยว ๓๐ บาท น้ ามัน ๑๕ บาท เงินเดือนปริญญาตรี ๙,๐๐๐ บาท 
ซื้อทองไม่ได้แล้ว ๑๐ ปีถัดมาครับ ทอง ๒๑,๐๐๐ บาท ก๋วยเตี๋ยว ๕๐ บาท น้ ามัน ๓๐ บาท 
เงินเดือนปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ห่างออกไปเรื่อย ๆ ครับ และอีกไม่นานในปี ๒๕๗๐ นี้ 
ถ้าเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์นี้ ทองควรจะต้องขึ้นไปอยู่ท่ีประมาณ ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท 
ก๋วยเตี๋ยว ๘๐ บาท น้ ามัน ๖๐ บาท แต่ตัวเลขท่ีส าคัญท่ีผมอยากให้ท่านประธานแล้วก็
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ดูก็คือว่าในปี ๒๕๗๐ เงินเดือนควรจะต้องอยู่ท่ี ๒๕,๐๐๐ บาท ส าหรับ
ปริญญาตรี ถ้าเทียบตามบัญญัติไตรยางศ์นี้ แล้วก็คือตัวเลขท่ีพรรคเพื่อไทยเราน าเสนอครับ 
ไม่ไกลความจริงเลยครับ  
  อีกตัวเลขหนึ่งท่ีส าคัญก็คือค่าแรงขั้นต่ า วันนี้ ๒๐ อันดับแรกของโลกนะครับ
ออสเตรเลียอยู่ท่ีประมาณ ๑๔.๕๔ ดอลลาร์สหรัฐ  ลักเซมเบิร์กอยู่ท่ี ๑๓.๖๗ ดอลลาร์สหรัฐ 



๑๖๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ประไพพิศ ๘๕/๒ 
 
นิวซีแลนด์ ๑๓.๑๘ ดอลลาร์สหรัฐ  โมร็อกโก ๑๑.๘๘ ดอลลาร์สหรัฐ ไอซ์แลนด ์
๑๑.๕๔ ดอลลาร์สหรัฐ นี่คือ ๕ อันดับแรกของค่าแรงขั้นต่ าของโลก แต่วันนี้อย่าไป
เปรียบเทียบเลย ๕ อันดับแรก ลงมาดูท่ีอันดับท่ี ๒๐ ครับ ๕.๒๖ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าแรงขั้นต่ า 
คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๑๕๐ บาท ๑๖๐ บาท แต่นี่คือ ๑๕๐ บาทต่อ ๑ ชั่วโมงนะครับ 
คูณ ๘ ก็อยู่ท่ีประมาณ ๑,๒๐๐ บาท ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ าเรา ๓๐๐ บาท พรรคเพื่อไทย 
เราเสนอว่า ๖๐๐ บาท อันนี้แค่ครึ่งเดียวของล าดับท่ี ๒๐ นี่คือสิ่งท่ีคนไทยควรจะต้องได้รับ 
วันนี้ประเทศเราอยู่ล าดับท่ี ๗๐ หากเราต้องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคน 
ในประเทศเราต้องแข่งขันกับประเทศท่ีพัฒนากว่าเรา เรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับคน 
ในประเทศ แต่การบริหารงานด้านเศรษฐกิจของทุกวันนี้ของรัฐบาลชุดนี้บอกได้เลยว่าเราก าลัง
ถอยหลัง ล้าหลังและก าลังเสียเปรียบคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด เหตุผลท่ีส าคัญท่ีวันนี้ประเทศเรา
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจก็คือวันนี้เรามีผู้น าท่ีขาดวิสัยทัศน์และไม่ได้เข้าใจเศรษฐกิจ ------ 
 

- ๘๖/๑ 
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และท่ีส าคัญคือไม่เข้าใจแต่คิดว่าตัวเองเข้าใจอันนี้อันตรายมากครับ วิสัยทัศน์คือการเห็น 
ในสิ่งท่ีคนอื่นไม่เห็น เข้าใจเศรษฐกิจ รู้ว่าประเทศจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอะไรบ้าง 
วันนี้เราเป็นประเทศท่ีพึ่งรายได้หลักอยู่ ๒ ช่องทางหลัก ๆ ก็คือ ภาคการท่องเท่ียวและ
ภาคอุตสาหกรรม ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปด้วยครับ ภาคการท่องเท่ียว เพื่อนสมาชิกผม 
ท่าน ส.ส. จักรพล ตั้งสุทธิธรรม ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเราบกพร่องอย่างไรบ้าง รายได้หลัก  
อีกช่องทางหนึ่งก็คือภาคอุตสาหกรรม จริง ๆ หากมีการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ผมเชื่อว่า
ภาคอุตสาหกรรมของไทยจะไปได้ไกลกว่านี้มาก เพราะเรามีพื้นฐานภาคอุตสาหกรรมท่ีดีอยู่แล้ว 
แต่ในห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมนั้น นโยบายภาครัฐมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาและ
ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ห่วงโซ่อุปทาน
ของภาคอุตสาหกรรมนั้นเริ่มต้นจากภาคเกษตรท่ีเป็นในส่วนของวัตถุดิบ หัวใจหลักของ
ภาคอุตสาหกรรมจากวัตถุดิบก็ไปท่ีการผลิต ผลิตเสร็จแล้วก็ไปท่ีการตลาด หากเรามองดี ๆ 
จะรู้ว่าทุกขั้นตอนรัฐมีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้ทุกขั้นตอนเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลจากวัตถุดิบก็ไปท่ีภาคการผลิต ส่งเสริมการขาย แต่วันนี้ทุกขั้นตอนก็ดูเหมือน 
จะติดท่ีรัฐนี่แหละครับ ท่ีไม่เข้าใจบริบทของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง อาทิเช่น 
กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีล้าหลัง กฎต่าง ๆ ท่ีดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน 
ผังเมืองท่ีทุกวันนี้ เป็นทางตันไม่ใช่ทางออก ต่างจากหลายประเทศท่ีเราแข่งขันด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ไทยเราจะต้องติดต่อ ๕ กระทรวง ใช้เวลา
ประมาณ ๒ ปีเป็นอย่างน้อยถึงจะจัดตั้งได้ ในขณะท่ีเวียดนามติดต่อท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด 
แค่คนเดียว ผู้ว่าซีอีโอ (CEO) จบ และใช้เวลาเพียงแค่ ๔ เดือน วันนี้ถ้าท่านเป็นนักลงทุน
ต่างชาติ นักลงทุนจากต่างประเทศท่านจะเลือกลงทุนท่ีประเทศไหนครับ ข้อนี้เป็นเพียงแค่
ข้อหลัก ๆ เพียงข้อเดียว แต่ก็ยังมีปัญหายิบย่อยมากกว่านี้ท่ีวันนี้นักลงทุนมองแล้วท าให้เขา
ถอยออกไปลงทุนท่ีอื่น เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีวันนี้มีอยู่ตามชายแดนแต่ก็ยังไม่เกิด ไม่มี 
นักลงทุนเพราะอะไรครับ 
  อย่างแรกเลยครับ วันนี้โครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นน้ า ไฟ ถนน ระบบ 
โลจิสติกส์ (Logistics) เรายังไม่มีความพร้อมอะไรเลย วันนี้โครงสร้างพื้นฐานท่ีเพิ่มรายได้
ให้กับประเทศของรัฐบาลชุดนี้มีอะไรบ้างครับ รถไฟความเร็วสูงของท่านวันนี้ได้กี่กิโลเมตรแล้ว 
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ท่านอยู่มา ๘ ปี ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย ในขณะท่ีลาวสร้างทีหลังเราใช้เวลาเพียงแค่ 
๓ ปีกว่า เช่ือมเวียงจันทน์เข้ากับคุนหมิงเรียบร้อยแล้ว 
  อีก ๑ โครงการใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้ ครับ มอเตอร์ เวย์  (Motorway) 
กรุงเทพ-โคราช ท าไมยังไม่เปิดใช้สักทีครับ ผมไม่แปลกใจเลยเพราะว่าขนาดรัฐสภาแห่งนี้  
ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลย วันนี้สิทธิพิเศษส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในระเบียงเศรษฐกิจไม่ได้ 
มีความได้เปรียบอะไรเลยเมื่อเปรียบเทียบกับอีอีซี (EEC) ท้ัง ๆ ท่ีท าเลท่ีตั้งเสียเปรียบ 
อยู่ไกลท่าเรือ ไกลวัตถุดิบ ไกลสาธารณูปโภคท่ีเอื้ออ านวย หรือวันนี้ท่ีท่านไม่กล้าก าหนดให้
พิเศษกว่าเพราะท่านกลัวอีอีซี (EEC) ไม่เกิดครับ สิ่งเหล่านี้ไม่ทราบว่าทีมเศรษฐกิจของ
รัฐบาลชุดนี้เข้าใจเรื่องพวกนี้หรือไม่ หากวันนี้ท่านแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่านจะต้องเห็น 
แต่ละภาคส่วนว่าในอีก ๑๐ ปี ๒๐ ปีข้างหน้าประเทศจะเดินไปทางไหนและอย่างไร 
สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอยู่ในวิสัยทัศน์ของผู้น าท้ังสิ้น ท่านประธานครับ ธุรกิจมีต้นทุน ต้นทุน 
ท่ีส าคัญส าหรับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) และหลาย ๆ ธุรกิจจนไปถึง
ประชาชนท่ัวไปก็คือต้นทุนด้านพลังงาน ก่อนหน้านี้ กกร. โดยภาคเอกชนก็ออกมาตอบโต้
ภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานเพราะถือว่าเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจ ต้องบอกว่าวันนี้
รัฐล้มเหลวในการจัดการเร่ืองพลังงาน 
  อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของน้ ามันเชื้อเพลิง วันนี้ท่านอ้างว่าท่านมีหนี้
กองทุนน้ ามันสูง ไม่สามารถลดค่าน้ ามันได้ แต่เป็นเวลาเกือบปีท่ีเราพยายามบอกท่านว่า  
ให้ท่านลดภาษีสรรพสามิต แต่ท่านก็ยืนกรานเรื่องราคาท่ีไม่สามารถลดได้มาโดยตลอด 
และคนท่ีต้องแบกรับภาระต้นทุนนี้ก็คือผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนใช่หรือไม่ครับ 
  ต้นทุนอีกอย่างหนึ่งท่ีส าคัญก็คือค่าไฟ เราก าลังแข่งขันกับหลาย ๆ ประเทศ 
แต่ค่าไฟซึ่งเป็นต้นทุนหลัก โดยเฉพาะค่าไฟภาคธุรกิจสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านถึง ๒ เท่า 
เรา ๕ บาทกว่า ในขณะท่ีเวียดนาม ๒ บาทกว่า ต้นทุนเหล่านี้เป็นตัวแปรท่ีส าคัญท่ีท าให้ 
ราคาสูงขึ้น ราคาสินค้าสูงขึ้น เพราะเป็นต้นทุนหลักในการผลิต แต่สิ่งท่ีเป็นข้อสังเกตที่ส าคัญ 
อย่างท่ีเพื่อนสมาชิกได้น าเรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือเราผลิตไฟฟ้าเกินกว่าความต้องการมากถึง  
ประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จริง ๆ ๒๐-๓๐ เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเพียงพอแล้ว 
 

 - ๘๗/๑ 
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   อีกอย่างหนึ่งท่ีส าคัญเวลาเราผลิตไฟฟ้าก็คือค่าความพร้อมจ่ายท่ีโรงงาน 
ผลิตไฟฟ้าจะต้องได้รับ ปี ๆ หนึ่งเราต้องจ่ายหลายหมื่นล้านบาทเกือบแสนล้านบาท จริง ๆ  
โครงสร้างของราคาพลังงานสามารถลดได้มากกว่านี้หากมีการบริหารท่ีเข้าใจและมอง 
ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ท้ังภาคธุรกิจก็สามารถแข่งขัน แต่การบริหาร
จัดการของรัฐบาลชุดนี้กลับสร้างภาระและผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ 
ไม่แปลกใจครับว่าท าไมผู้ประกอบการถึงได้ออกมาต่อต้านการขึ้นราคาพลังงานของรัฐบาล
ชุดนี้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐหลังโควิด (COVID) แจกอย่างเดียวครับ ไม่ต้องคิด 
อะไรมาก ๔ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การเพิ่มก าลังซื้อ 
ให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือว่าย่ิงใช้ยิ่งได้ นโยบายท้ัง ๔ นโยบายนี้ล้วนแล้วแต่เป็น 
การแจกและหมุนเพียงรอบเดียวเท่านั้นเข้ากระเป๋านายทุน นโยบายท่ีดีควรจะต้องได้หลายต่อ
หมุนหลายรอบ หมุนจากล่างขึ้นบน ท่านจ าเป็นจะต้องสร้างคนชั้นกลางให้ได้เยอะ ๆ เพ่ือให้
เขามีโอกาสท่ีจะก้าวข้ามขึ้นมาเป็นผู้ท่ีมีรายได้สูงขึ้น และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กับ 
นักลงทุน สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กับแรงงานในประเทศ เพื่อให้สามารถยกระดับขึ้นมา
แข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้ แต่วันนี้สิ่งท่ีท่านท ากลับตรงกันข้าม ช้าและก าลังท าให้ประเทศ
เดินถอยหลัง สิ่งเหล่านี้เองครับท่ีเป็นตัวท าลายเศรษฐกิจทางอ้อม งบประมาณประเทศ 
ปีหนึ่งกว่า ๓ ล้านล้านบาท กลับไม่ได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันรัฐบาลชุดนี้
กลับสร้างหนี้สร้างสินจ านวนมหาศาลกว่า ๑๐ ล้านล้านบาท สุดท้ายผู้ท่ีรับกรรมก็คือ 
พี่น้องประชาชนท่ีต้องมาจ่ายหนี้ท่ีเขาไม่ได้ก่อ แล้วใครจะรับผิดชอบครับ จริง ๆ แล้วโดย 
ภูมิประเทศของไทยเรานั้นได้เปรียบในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) อยู่พอสมควร แต่เพราะ
ความไม่เข้าใจ ความไม่รู้จักชิงความได้เปรียบในโอกาสทางเศรษฐกิจและความไม่รู้จัก 
น าความได้เปรียบนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เลยท าให้ประเทศไม่ไปไหนสักที  จริง ๆ เรื่อง
ของแพงเป็นแค่ผลลัพธ์หรือปลายเหตุของปัญหาของรัฐบาลชุดนี้ หากวันนี้เรามีรัฐบาลและ
ผู้น าท่ีเข้าใจ ผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะไม่เป็นแบบนี้ ข้าวจะต้องไม่ถูกกว่ามาม่า 
ยางจะต้องไม่ใช่ ๕ กิโลกรัม ๑๐ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
จะต้องดีกว่านี้ครับ จริง ๆ หากบริหารให้ดีสร้างและส่งเสริมให้ถูกท่ีถูกเวลา รู้ว่าตอนนี้  
ความต้องการของตลาดโลกคืออะไร ในแต่ละพื้นท่ีควรจะต้องส่งเสริมอย่างไร พัฒนาด้านไหน  
ภาคเหนือควรจะต้องพัฒนาอะไรบ้าง ส่งเสริมอะไรบ้าง ภาคใต้จะต้องท าอย่างไร  
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สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ปัทมา ๘๗/๒ 
 
สร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไร ภาคอีสานจะเชื่อมและเป็นประตูในการต้อนรับนักท่องเท่ียว
และนักลงทุนจากจีนได้อย่างไร กรุงเทพฯ หรือภาคกลางจะพัฒนาขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียน (ASEAN) ได้อย่างไร หากวันนี้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย ประเทศไทยก็ควร
จะเป็นเมืองหลวงของอาเซียน (ASEAN) โดยภูมิประเทศ อย่างไรก็ตามหากผู้น ามีวิสัยทัศน์ 
มากกว่านี้ เข้าใจมากกว่านี้และเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมาเป็นหลักมากกว่านี้ 
เราคงจะไม่ยืนอยู่แค่นี้แน่นอนครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านศรัณย์ ทิมสุวรรณ เชิญครับ 
  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ศรัณย์ ทิมสุวรรณ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย วันนี้ก็คงจะเป็นการอภิปราย  
มาตรา ๑๕๒ ครั้งสุดท้ายของรัฐบาลปัจจุบัน แล้วนี่จะเป็นครั้งท่ี ๓ ครั้งท่ี ๔ ของผมแล้วครับ 
แต่ว่าก่อนท่ีจะเข้าเรื่องอภิปรายอยากจะบอกว่าจริง ๆ มันก็เป็นเร่ืองเดิมกลัวว่าเพื่อนสมาชิก
จะลุกประท้วงว่ามันเป็นเรื่องเดิมท่ีเคยพูดไปแล้ว ต้องบอกอย่างนี้ว่าถึงมันจะเป็นเรื่องเดิม 
แต่เป็นเรื่องเดิมท่ีไม่เคยถูกแก้ไขเลย ไม่ว่าผมจะพูดกี่ครั้งแล้วในนี้ หรือว่าผมจะพยายาม
แก้ไขอย่างไร จะพยายามส่งไปให้หน่วยงานแล้วอย่างไรมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่ิงท่ีผม 
จะพูดในวันนี้เริ่มต้นเราอยากมาขอ ขอว่านโยบายเร่งด่วนท่ีท่านเคยบอกไว้ในสภาตอน  
ปี ๒๕๖๒ ท่ีท่านเข้ามาแล้วท่านบอกว่านี่คือนโยบายเร่งด่วนท่ีเราอยากจะท า ภายใน 
๑๒ นโยบายมันจะมีส่วนหนึ่งท่ีผมอยากถามว่าท าไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าจากการติดตาม 
เราไม่เห็นการพัฒนา เราไม่เห็นความพยายามหรือความส าเร็จใด ๆ เลยจากนโยบายเร่งด่วน 
๑๒ ประการ 
   ต่อมาคือเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital) นี่ก็เป็นสิ่งแรก ๆ ท่ีผมอภิปราย 
เป็น ส.ส. สมัยแรก แล้วผมก็พยายามเกาะติดเร่ืองนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสอภิปราย
ในสภาแห่งนี้ 
 
                 - ๘๘/๑ 
 
 



๑๗๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๘๘/๑ 
 
  และสุดท้ายคือปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพราะเป็นเรื่องท่ีเรา 
พูดกันแล้วพูดกันอีกจนในตอนนี้สังคมก็ก าลังให้ความสนใจซึ่งเป็นเรื่องท่ีดี ในท่ีสุดก็ได้รับ 
ความสนใจ อย่างน้อยรัฐบาลก็คงจะสนใจบ้าง เรื่องนโยบายเร่งด่วน อันนี้อ้างอิงมาจาก 
เอกสารของทางรัฐบาลเอง ผมจะไปเร็ว ๆ ว่าต้องการอะไรบ้างเพราะว่าผมอยากจะให้  
ความส าคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องอาชญากรรมออนไลน์ (Online) มากกว่า เพียงแต่ว่า 
นี่เป็นสิ่งท่ีอยู่ในญัตติ อย่างแรก พัฒนาระบบแพทย์ทางไกลตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ ส่งเสริม 
เอสเอ็มอี (SMEs) เพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วว่าการส่งเสริมเอสเอ็มอี (SMEs) ของรัฐบาล 
ปัจจุบันมันไม่ได้เห็นอะไรเลยนอกจากท่ีท่านพยายามเอาเงินให้เขา แต่ว่าก็ไม่ได้ให้เขาเข้าถึง 
อย่างจริงจัง ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล (Digital) อันนี้ก็ยังไม่มี ยังไม่เห็นความส าเร็จใด ๆ เลย 
จากการท างาน ไม่ว่าจะจากนโยบายใดก็ตาม เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งสู่รัฐบาล 
ดิจิทัล (Digital) เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ก่อนจะเปิดเผยข้อมูลภาครัฐท่านนายกรัฐมนตรี 
เปิดเผยทรัพย์สินก่อนไหม ง่ายท่ีสุดเลยครับ เพราะถ้าท่านยังไม่เปิดผมก็ไม่คาดหวังว่า 
อย่างอื่นท่านจะท า ปรับปรุงระบบการอนุมัติกิโยตินทางกฎหมาย อันนี้ต่างเป็นสิ่งท่ีเราพูด
กันมานานแล้วก็เป็นค าท่ีมันฟังดูดี  แต่ ว่ายังไม่ เห็นการเทกแอกชัน (Take Action) 
จากรัฐบาลเลยแม้แต่น้อย การแก้หนี้ การฉ้อโกงประชาชน เฝ้าระหว่างการทุจริตด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เหล่านี้คือสิ่งท่ีท่านบอกว่าท่านจะท าเมื่อ ๔ ปีก่อน อาจจะยังไม่ครบครับ
ใกล้จะครบ ๔ ปีแล้ว แต่ว่าตอนนี้สิ่งท่ีเราเห็นว่ามันก าลังเกิดขึ้นคือภายใต้รัฐบาลหน้ากากคนดี 
ตอนนี้หน้าเริ่มจะสีหลุดแล้ว ความดีท่ีบอกว่ามีเริ่มจะปิดความไร้น้ ายา ความไร้สภาพ  
ความไร้ความสามารถไม่อยู่แล้ว ประเด็นด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันไทยเป็นอย่างไร ให้พูดตามตรง  
จากปี ๒๕๖๒ มาถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าด้านนี้จากตัววัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือ
ภายนอกประเทศ จากการบริหารภายใต้รัฐบาลของท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นได้เลยว่า
ล าดับความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย ตัววัดทุกตัวแสดงให้เห็นว่า
เราไม่มีการพัฒนาเลย ปีนี้ปี ๒๐๒๓ รายงานล่าสุดคือปีท่ีแล้ว ปี ๒๐๒๒ อันดับของไทยจาก 
๖๓ ประเทศ อยู่อันดับ ๔๐ เท่ากับเมื่อย้อนกลับไป ๕ ปีก่อน แปลว่าก่อนท่านเข้ามาจนท่าน
ท างานเต็มท่ีแล้ว ๔ ปีด้วยความสามารถท้ังหมดท่ีท่านมีก็ไม่ได้ท าให้ประเทศไทยไปไหนได้เลย 
ท่ีส าคัญถ้าเรามองลึกลงไปในค่าตัววัดต่าง ๆ เหล่านั้น สิ่งท่ีท าให้อันดับของเราไม่ต่ าไปกว่านี้
คือภาคเอกชน สิ่งท่ีถูกชี้ให้เห็นจากตัววัดต่าง ๆ ก็คือประเทศไทยโดยเฉพาะทางด้าน 



๑๗๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สมร ๘๘/๒ 
 
เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) ขาดการสนับสนุน ขาดความพร้อมและขาด
การส่งเสริมจากภาครัฐอย่างชัดเจน สิ่งท่ีเราท าได้ดีคือเรามีเทคโนโลยีท่ีค่อนข้างเป็นสากล 
ถามว่าท าไม เพราะมันซื้อมาได้ อันนั้นคือเหตุผลท่ีท าไมอันดับของเรายังไม่ตกไปกว่านี้  
แต่เราไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร ด้านการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเข้าถึ งและใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศมากกว่านี้ แล้วท่านเองท่ีเป็นรัฐบาลมา  
๔ ปีก็ไม่สามารถท าได้ แต่อย่างน้อยผมก็ยังเห็นความหวังเพราะว่าล่าสุดปีท่ีแล้วมีการบอกว่า
เราจะมาแสดงผลงานของกระทรวงดีอี (DE) หรือของท้ังรัฐบาลด้วย ก็คือท่านเริ่มแล้วครับ 
ล่าสุดท่านบอกว่าจะมีการท ากิโยตินทางกฎหมาย ถึงจะช้าผมก็ยังดีใจท่ีอย่างน้อยก็ท า แต่ผม
อยากฝากไปถึงท่านนายกอย่างนี้ว่าท่านจะท ากิโยตินทางกฎหมาย ตอนนี้ประชาชนจะเริ่ม
อยากท ากิโยตินท่านแทนแล้ว เพราะว่าท่านรอมานานเหลือเกิน ต่อไปก็คือล่าสุดมติ ครม. 
เห็นชอบมาตรการภาษี ท่ีส าหรับเชิญชวนนักลงทุนให้มาลงทุนในสตาร์ตอัป (Startup) 
เป็นการดึงดูดเวนเจอร์ แคปพิทัล (Venture Capital) หรือกองทุนต่าง ๆ เพื่อมาลงทุนในไทย 
เพื่อท่ีจะสามารถผลักดันให้เกิดสตาร์ตอัป (Startup) และการลงทุนในภาคดิจิทัล (Digital) 
ของประเทศไทยให้ได้มากขึ้น ------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๗๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๘๙/๑ 
 
แต่ว่าสิ่งท่ีผมอยากจะฝากก็คือท่านมาท าตอนนี้ตอนท่ีท่านจะหมดสมัยแล้ว ท่านจะมาดึงดูด 
แหล่งเงินทุนต่างประเทศเอาตอนนี้ ท่านคิดว่าเขาเป็น ส.ส. หรือเปล่าครับ เห็นว่า 
ใกล้เลือกตั้งแล้วก็ค่อยไปดูดเขามาหรืออย่างไร อันนี้คือสิ่งท่ีผมไม่เข้าใจว่าตลอดเวลาเป็น  
๑๐ ปีท่ีเพื่อนบ้านเราท ามาแล้ว แต่ว่าท่านเพิ่งจะมาท าตอนท่ีท่านจะหมดสมัย ผมก็ไม่เข้าใจว่า
มันจะประสบความส าเร็จได้มากน้อยขนาดไหน ตอนท่ีท่านเริ่มสิ่งท่ีเพื่อนบ้านเราท าไป 
๑๐ ปีก่อน แล้วตอนนี้เราจะไปตามเขาทันได้อย่างไร  
   อีกอย่างหนึ่งท่ีท่านบอกดีใจมากท่ีว่านี่คือผลงานเลย ผลงานของรัฐบาลเลย 
คือปีท่ีแล้วประเทศไทยเราเป็นอันดับ ๑ ท่ีซื้อสินค้าออนไลน์ (Online) ผมก็ไม่ทราบ 
เหมือนกันว่านี่เป็นผลงานตัววัดใดจากการท างานท่ีหนักหน่วงแข็งขันของกระทรวงใด กรมใด 
ท าให้ประเทศไทย คนไทยซื้อของออนไลน์ (Online) มากท่ีสุด เรามีอินเทอร์เน็ต (Internet) 
ความเร็วสูงท่ีสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกี่ ยวอย่างไรกับ
รัฐบาล เพราะว่าหน่วยงานท่ีให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของรัฐบาล มีอัตราส่วน 
ในตลาดการแข่งขันแค่ประมาณ ๒-๓ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้เป็นคนท่ีมี
ความสามารถในการผลักดันเร่ืองนี้ให้เกิดขึ้นแน่นอน  
   อีกอย่างหนึ่งก็คือประชาชนไทยกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้โซเชียลมีเดีย (Social 
Media) เป็นช่องทางในการรับข่าวสารและในการสื่อสารในการรับข้อมูลต่าง ๆ  ผมจึง 
ไม่แปลกใจว่าล่าสุดมีการออกประกาศจากกระทรวงดีอี (DE) ว่าหลังจากนี้ข้อมูลใด 
ท่ีกระทรวงดีอี (DE) หรือว่าเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสมต้องถูกเอาออกภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
นี่เป็นประกาศของกระทรวงดีอี (DE) แล้วก็ไม่มีการโต้แย้งด้วยครับ โต้ไม่ได้ บอกให้เอาลง 
๒๔ ชั่วโมง ต้องเอาลง อันนี้คือประกาศของท่าน แล้วก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามท่ีจะออก 
พ.ร.บ. จรรยาบรรณส่ือ เพ่ือท่ีจะควบคุมเนื้อหาและการท างาน รวมถึงควบคุมการท างานสื่อ 
ของภาคประชาชนด้วย เพราะฉะนั้นมันก็เลยท าให้เราเห็นได้ชัดว่าสิ่งท่ีท่านให้ความส าคัญ 
เกี่ยวกับด้านดิจิทัล (Digital) คืออะไร คือท่านเห็นว่าคนรับข่าวสารจากช่องทางนี้เยอะ 
ท่านก็อยากจะควบคุมมัน แต่ท่านไม่เคยเห็นโอกาสท่ีประชาชนต้องเสียไปจากเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล (Digital) ท่ีมันก าลังเติบโตขึ้นท่ัวโลก นอกจากไม่ส่งเสริมแล้ว ท่านยังมองข้าม 
ปัญหาด้วย ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรากลับมานิดหนึ่งคือรัฐบาลดิจิทัล (Digital) จริง ๆ 
เปลี่ยนชื่อหลายครั้งมากนะครับ รัฐบาล ๔.๐ สมาร์ต กัฟเวิร์นเมนต์ (Smart Government)  



๑๗๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         ธมนธรณ์ ๘๙/๒ 
 
อี-กัฟเวิร์นเมนต์ (E-Government) ดิจิทัล กัฟเวิร์นเมนต์ (Digital Government) เดี๋ยวอีกหน่อย
จะเป็นรัฐบาล ๕.๐  ๖.๐  ๗.๐  ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าท่านได้มีโอกาสท าต่อ แต่ผมหวังว่า 
คงจะไม่ มันห่างไกลเหลือเกินจากความเป็นจริง ถามว่าผมรู้ได้อย่างไร เพราะว่าผมอยู่ใน
คณะกรรมาธิการท่ีพิจารณา พ.ร.บ. การบริหารราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ผมเห็น
เลยว่าถึงแม้หลายหน่วย เป็นท่ีน่าดีใจหลายหน่วยงานมีระบบท่ีดีและพร้อมท่ีจะท างาน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
แต่หลายหน่วยงานก็ไม่มีครับ ไม่ยอมแก้ แล้วก็บอกว่าติดระเบียบมากมายท าให้ไม่สามารถ
ท าได้ สุดท้ายแล้วสิ่งท่ีออกมาจากตอนนั้นก็คือทุกท่ีต้องมีเว็บ (Web) นะ ทุกท่ีต้องมีท่ีเก็บ
ข้อมูลนะ ทุกที่ต้องรับเอกสารออนไลน์ (Online) ด้วย แต่ว่าถ้าต้องใช้เอกสารตัวจริงก็ต้องใช้
ตัวจริงด้วย ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะสะดวกขึ้นมากน้อยขนาดไหน แต่อย่างน้อยก็คง
เป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี แต่ไม่ได้ใกล้ค าว่ารัฐบาลดิจิทัล (Digital) อี-กัฟเวิร์นเมนต์ (E-Government) 
อะไรท่ีท่านบอกเลยสักนิดเดียว นี่คือเรื่องท่ีน่าสนใจสักเล็กน้อย แต่ว่าสิ่งส าคัญต่อจากนี้  
คือเรื่องท่ีมีผลกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็กระทบกับความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อมั่น
ของคนท่ีจะมาลงทุนในประเทศแห่งนี้ครับ ก็คือเรื่องเนชันนัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี (National 
Cyber Security) หรือความปลอดภัยทางด้านทางด้านไซเบอร์ (Cyber) ของประเทศไทย 
ผมอาจจะไม่พูดไปถึงการแฮก (Hack) ต่าง ๆ เพราะว่าผมเคยอภิปรายไปแล้ว แล้วตอนนั้น
มันก็ค่อนข้างท่ีจะกินเวลานาน ผมอยากท่ีจะเน้นไปเรื่องท่ีท่านเอาไว้ในนโยบาย ไม่ว่าจะเป็น
การแก้ไขปัญหาฉ้อโกง การป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ (Online) ต่าง ๆ ท่ีท่านใส่ไว้ใน 
๑๒ นโยบายท่ีท่านบอกว่าเร่งด่วน เรามาดูกันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรครับ ปัญหาอาชญากรรม
ออนไลน์ (Online) ตอนนี้เป็นท่ีน่าเสียใจ เพราะว่านี่คือเรื่องท่ีได้รับการแจ้งความอันดับ ๑  
ของประเทศไทย ก่อนหน้านี้ยาเสพติดรักษาแชมป์ (Champ) มาตลอด เป็นคดีท่ีมีคนแจ้ง 
มากท่ีสุด แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับ ตอนนี้คดีออนไลน์ (Online) คือสิ่งท่ีได้รับการแจ้ง 
มากท่ีสุดจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน แสดงให้เห็นถึงความส าคัญว่าปัญหานี้มันก าลัง 
หนักหน่วงขนาดไหน แล้วก็ไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้รับการแก้ไขใด ๆ เลย ----------------------- 
 
                 - ๙๐/๑ 
 



๑๗๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๙๐/๑ 
 
ผมเคยอภิปรายไปแล้วก็มีคนมาบอกว่ามันก็ต้องเยอะอยู่แล้ว เพราะว่าโกงออนไลน์ (Online) 
โกงของ ซื้อของ ขายของหรือว่าหลอกลงทุน หลอกอะไรก็ตามท่ีท าออนไลน์ (Online) 
เขาก็รวมเป็นคดีออนไลน์ (Online) หมดมันถึงได้เยอะ ถ้าจะอย่างนั้นผมต้องบอกว่าอันนี้ 
คือสิ่งท่ีประชาชนก าลังเจอครับ ถามว่าท าไม ประชาชนก าลังเจอหมายถึงอะไร หมายถึง 
การโกงต่าง ๆ เหล่านี้ท่ีประชาชนแจ้งว่าเป็นการโดนโกงหรือว่าเป็นอาชญากรรมออนไลน์  
(Online) ตอนแรกเขาก็อยากท่ีจะแจ้งเป็นอย่างอื่น โดนโกงก็อยากแจ้งว่าโดนโกง แต่พอโดนโกง
ในอินเทอร์เน็ต (Internet) กลายเป็นคดีออนไลน์ (Online) แล้วมันสร้างความยากล าบาก 
ให้กับประชาชนคนท่ีเป็นเหยื่อมากเลยครับ เพราะว่าเราโดนโกงเราไปแจ้งความต ารวจบอกว่า
ไม่ได้นะ นี่คดีออนไลน์ (Online) อยู่ต่างจังหวัดต้องเข้ามาแจ้งในกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ 
ไม่ได้มีหน่วยเดียวด้วยนะครับ ไปหน่วยหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเรา
ไปอีกท่ีหนึ่ง ๆ สุดท้ายโดนส่งกลับไป สน. ท้องถิ่น อันนี้คือสิ่งท่ีคนเป็นเหยื่อต้องเจอ 
นี่แค่จะแจ้งความยังยากขนาดนี้ครับ แล้วจะเอาความหวังท่ีไหนไปหวังว่าจะได้เงินท่ีเสียไป
กลับมา อันนี้คือปัญหาเดียว อันนี้ปัญหาแค่ว่าเหยื่อจะแจ้งความยังยากเลย ระบบหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้มันยังห่างไกลจากค าว่าสามารถท างานได้ ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมสงสาร
ประชาชนแต่ก็สงสารหน่วยงานด้วย เพราะอะไรครับ เพราะว่าผมก็มีเพื่อนท่ีท างานอยู่ใน
หน่วยนี้ เรียนมาด้วยกันแล้วก็แยกสายกันไปตอนมหาวิทยาลัย เขาไปเรียนสายคอมพิวเตอร์ 
แล้วเขาก็มาท างานในหน่วยนี้ ในหน่วยต ารวจไซเบอร์ (Cyber) นี่แหละ ผมขอไม่อ้างหน่วย
แล้วกันเดี๋ยวจะไปตามสืบกันว่าเป็นใคร เอาเป็นว่าข้อมูลจากคนภายในเอง จากเจ้าหน้าท่ีเอง
ถึงแม้จะเรียนจบสายคอม (Com) มาโดยตรง สายซิเคียวริตี (Security) โดยตรง อุปกรณ์ 
ไม่สามารถท าให้เขาท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นั่นหนึ่งนะครับ  ๒. คือบุคลากรใน
หน่วยงานก็น้อย เขาคนเดียวไม่สามารถท างานทุกอย่างได้ อันนี้คือข้อมูลจากภายใน
หน่วยงาน บางหน่วยงานผมได้ข้อมูลมาว่ายังหาเจ้าหน้าท่ีได้ไม่ครบเลยด้วยซ้ า แล้วแบบนี ้
มันจะไปแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร พอถามว่าท าไมล่ ะ ท าไมไม่ได้  
งบประมาณไม่มี ประเทศที่เรากู้เงินมา กู้เงินมา กู้เงินมา ทุกปีงบประมาณแต่ไม่มีงบประมาณ
เพียงพอให้กับหน่วยท่ีต้องรับแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Online) หรือครับ 
อาชญากรรมออนไลน์ (Online) ท่ีสร้างความเสียหายปีหนึ่งเป็นหมื่น ๆ ล้านบาทไม่ได้รับ
ความสนใจใด ๆ เลยจากรัฐบาลเพ่ือท่ีจะแก้ไขเลยหรือครับ อันนี้คือสิ่งท่ีผมได้รับมา ผมอยาก 



๑๗๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    ฐานวีร์ ๙๐/๒ 
 
ท่ีจะให้ท่านช่วยชี้แจงจริง ๆ ว่ามันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร แล้วคดีที่บอกว่าความเสียหายเป็น
หมื่น ๆ ล้านบาทไม่รวมคดีพนันเพราะว่าเรื่องพนันคงไม่มีใครแจ้ง ไม่มีใครแจ้งว่าผมถูกเว็บ 
(Web) พนันโกง ถ้ามีก็น้อยมาก แต่ว่าถ้าเราลงลึกไปดู จริง ๆ ต้องขอขอบคุณหลาย ๆ 
ท่านเลยท่ีให้ข้อมูล จริง ๆ ผมได้ข้อมูลมาจากหลายช่องทาง หลายท่านอาจจะเอ่ยชื่อไม่ได้ 
มีท่านหนึ่งท่ีเอ่ยชื่อได้แน่นอนคือท่าน ส.ส. สยาม หัตถสงเคราะห์ ท่านเป็นอนุกรรมาธิการ 
ดีอี (DE) ท่านตามเรื่องนี้ตลอดแล้วก็ให้ข้อมูลมากมายท่ีผมเองได้ยินแล้วยังแปลกใจ แล้วก็
ต้องขอขอบคุณภาคประชาชนท่ีช่วยกันออกมาแฉ ตอนนี้ท าให้ค าว่าเว็บ (Web) พนัน 
มันกลับมาเป็นท่ีสนใจของประชาชนท าให้เรารู้ว่าจริง ๆ แล้วเว็บ (Web) พนันท่ีเราเห็น
มากมายประชาชนทุกคนรู้ว่ามันยังอยู่แล้วมันเข้าถึงอย่างไร ท่ีมันปิดไม่ได้ ท่ีมันไม่หายไปเสียที
เพราะมันมีนายพล ก ไก่ นายต ารวจ ข ไข่ ผู้การ ค ควาย อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยคอยดูแลให้  
มีส่วนร่วมท าให้ไม่สามารถปิดได้จริง ๆ ก็ช่วยให้ผมสบายใจมากขึ้น ไม่ใช่สบายใจมากขึ้นครับ
ต้องขออภัย ให้ผมเข้าใจกระจ่างมากขึ้นว่าตลอดเวลาท่ีผมอภิปรายมาผมเคยเอารายชื่อเว็บ 
(Web) พนันขึ้นในสภาแห่งนี้ด้วยซ้ า ท าไมมันไม่โดนปิดสักที ตอนนี้เข้าใจแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็น 
ตี๋น้อย ไฮดรา (HYDRA) บราซิล (BRAZIL) ยูฟา (UFA) ฟีฟา (FIFA) ประชาชนรู้ว่านี่คือ 
ชื่ออะไร แล้วก็รู้ด้วยว่าเข้าถึงอย่างไร ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท าไมแค่เสิร์ช (Search) หา
ในกูเกิล (Google) อย่างท่ีท่านนายกบอกก็เจอนะครับ ท่านนายกมาพอดีลองเ สิร์ชกูเกิล 
(Search Google) ดูเลยครับ ตี๋น้อย ๑๖๘ ลองดูว่าเข้าได้ไหม เว็บ (Web) พนันไม่ได้ยากเลย
ท่ีจะค้นหา ประชาชนเข้าถึงได้ เด็ก ๑๐ ขวบเข้าถึงได้ ล่าสุดเมื่อวานวันวาเลนไทน์ (Valentine)  
ใช่ไหมครับ เมื่อวานเขามีโปรโมชัน (Promotion) ชวนแฟนมาเล่นพนันด้วยกันมีลดด้วย 
นี่เขาท าโจ่งแจ้งขนาดนี้เลยนะครับ แล้วการบริหารงานของท่านไม่มีน้ ายาอะไรสักนิดเลย 
หรือครับท่ีจะจัดการกับกระบวนการพวกนี้ มันน่าเสียใจจริง ๆ ท่ีประชาชนต้องเจอกับอะไร 
แบบนี้อยู่ตลอดเวลา มาจนถึงตอนนี้ก็ยังแก้ไขไม่ได้ 
 

- ๙๑/๑ 
 

 
 



๑๗๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ             วีรุทัย ๙๑/๑ 
 
  อีกเรื่องหนึ่งท่ีผมอยากจะบอกเผื่อไว้ว่าล่าสุดผมเห็นท่านพยายามจะออก 
พ.ร.ก. เพื่อท่ีจะมาตามเรื่องบัญชีม้า ซึ่งในท่ีสุดท่านก็สนใจสักทีก็ยังดีครับ แต่ว่าผมบอก 
ไว้เลยพอท่านบอกว่าจะออก พ.ร.ก. มาจัดการบัญชีม้าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปใช้ดิจิทัลวอลเล็ต  
(Digital Wallet) กันเกือบหมดแล้ว ก็ยังคงเหลือบัญชีม้าท่ียังหลับอยู่บ้างถ้าไม่โดนท่านปิด
ไปก่อนเขาก็คงจะเลื่อนไปใช้วิธีอื่น ผมเข้าใจว่าท่านก็ต้องใช้เวลาในการติดตามเรื่องพวกนี้ 
แต่ว่าผมก็หวังว่าท่านจะท าได้มากกว่านี้จริง ๆ หรือว่าถ้าท าไม่ได้ผมอยากทราบจริง ๆ 
ว่าเพราะอะไร ทีนี้มีแต่ปัญหามากมายท่ีเราคุยกันมา แล้วมันควรจะมีทางแก้อะไรบ้าง 
หลังจากนี้คือสิ่งท่ีผมเชื่อว่าเราท าได้แล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยก็เป็นนโยบายท่ีจะท าให้ 
เกิดขึ้นด้วย ถามว่าไม่กลัวโดนลอกหรือ ผมบอกเลยว่าถ้าต่างประเทศท านโยบายมา ๑๐ ปี 
ท่านเพิ่งจะท าตอนนี้ ผมว่าผมพูดไปวันนี้ท่านก็ไม่ได้ท าอะไรอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเรา
มองว่าเราจะท าได้คือเราจะผลักดันให้เกิดการลงทุนแล้วก็ท าให้ดิจิทัล อิโคโนมี (Digital 
Economy) โตได้อีก ๑๐-๒๐ เปอร์เซ็นต์ โดยการท่ีดึงเงินทุนต่างชาติเข้ามาอย่างน้อยท่านได้
เร่ิมไว้แล้ว แต่ว่าส่ิงท่ีท่านเริ่มจะถูกสานต่อโดยคนที่ท างานเป็นและท างานได้ดีกว่าท่าน 
   อย่างแรก โครงสร้างพื้นฐาน ตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ต (Internet) ฟรีใช่ไหม 
แต่อินเทอร์ เน็ต (Internet) ฟรี ทุกบ้าน ถึงจะมีอินเทอร์ เน็ต (Internet) ฟรี ทุกบ้าน 
สิ่งท่ีท่านต้องการต่อไปคืออุปกรณ์ในการเข้าถึงครับ ซึ่งก็เป็นนโยบายของเราท่ีจะท าให้  
ทุกชุมชน ทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงอินฟาสตรักเชอร์ (Infrastructure) หรือโครงสร้าง 
พื้นฐาน ท่ีคืออิน เทอร์ เน็ต  (Internet) ได้  เพื่ อ ท่ีจะได้ ใช้ประโยชน์ ได้ อย่ าง เต็ ม ท่ี 
แล้วหลังจากนั้นเมื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้แล้วเราก็จะได้สามารถช่วยในการ 
เสริมทักษะ แล้วก็อัปสกิล (Upskill) รีสกิล (Reskill) ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ส าหรับเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital) อย่างแท้จริง ไม่ใช่เขียนว่าจะเข้าสู่ 
ศตวรรษท่ี ๒๑ มาตลอด เพิ่มแรงงานด้านไอที (IT) สมาชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วว่าคนไทย 
มีความสามารถครับ แต่ว่าอยู่ในประเทศไทยมันไม่มีโอกาส โดยเฉพาะการท างานด้านไอที 
(IT) ด้านเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งท่ีพรรคเพื่อไทยต้องการจะท า เราจะเริ่มต้นจาก  
๑ ต าบล ๑ คนไอที (IT) อย่างน้อยในต าบลนี้รู้ว่าใครเชี่ยวชาญเรื่องใด นี่จะเป็นเฮลป์เดสก ์
(Help Desk) ท่ีจะช่วยให้ชุมชนเข้าถึงโอกาสและระวังภัย เสี่ยงภัยจากออนไลน์ (Online) 
ได้มากขึ้น อัปสกิล (Upskill) รีสกิล (Reskill) เราพูดไปแล้ว โอดอส (ODOS) ทุนการศึกษา 
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เพ่ือยกระดับ โดยเฉพาะเราสามารถส่งเสริมด้านไอที (IT) และดิจิทัล (Digital) ได้ เพราะนี่คือ
สิ่งท่ีเป็นเทรนด์ (Trend) ของโลก บรรจุดิจิทัล (Digital) และไอทีลิตเทอเรซี (IT Literacy) 
หรือการรับรู้ การพร้อมท่ีจะเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital) และการพร้อมท่ีจะน าสิ่งเหล่านี้
มาอะแดป (Adap) ใช้ มาปรับใช้กับชีวิต น าเข้าไปในหลักสูตรครับ เพื่อท่ีเราจะท าให้
ประชาชนทุกคนพร้อม สร้างรายได้เพิ่มขึ้น สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากอะไร เรามีนิว บิซิเนส 
โซน (New Business Zone) เขตธุรกิจใหม่ท่ีนอกจากเราไม่ได้ดึงเงินทุนมาเฉย ๆ แต่ว่า 
เราจะท าพ้ืนท่ีทดลองเพ่ือท่ีจะท าให้เขตนี้สามารถเป็นจุดที่ทุกคนสามารถทดลองสิ่งต่าง ๆ ได ้
รวมถึงรัฐด้วยว่ามาตรการใดจะเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหน ผู้ท่ีมาลงทุนในพื้นท่ีแห่งนี้
จะได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่ากลุ่มทุนเองเพื่อท่ีจะได้สร้าง
โอกาสและทางภาครัฐเองก็จะได้ทราบว่านโยบายใดมันมีประโยชน์หรือมันมีโทษอย่างไ ร 
เพื่อเราจะได้ปรับใช้ แล้วก็ใช้ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศได้ การส่งเสริมเอสเอ็มอี (SMEs) 
การท าให้เอสเอ็มอี (SMEs) เข้าถึงโอกาสและเทคโนโลยีต่าง ๆ การท าเกษตรท่ีแม่นย า 
การท าให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความแม่นย า 
มีความแน่นอนมากขึ้น  
   สุดท้ายรัฐบาลดิจิทัล (Digital) เราต้องท าให้รัฐบาลเป็นดิจิทัล (Digital) จริง ๆ 
สิ่งท่ีจะต้องใช้ถึงแม้จะเป็นการบังคับเล็กน้อย แต่ว่าเราจะท าให้บุคลากรภาครัฐสามารถปรับ
เข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital) ได้อย่างเต็มท่ี เราจะน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
ในการใช้งบประมาณ วัน คลิก กัฟเวิร์นเมนต์ (One Click Government) จะต้องกลับมาครับ 
 

- ๙๒/๑ 
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เราจะไม่ต้องมีหน่วยงานท่ีให้ประชาชนไปตาม ๓ หน่วยงาน ๕ หน่วยงาน ๑๐ หน่วยงาน 
แต่ เราจะต้องมี  วัน สต็อบ เซอร์วิส  (One Stop Service)  วัน คลิก กัฟเวิ ร์นเมนต ์
(One Click Government) ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) ของประเทศให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจ เข้าถึงข้อมูลงานวิจัยเชื่อมต่อกับงานวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อท่ีจะได้ท าให้  
สิ่งเหล่านั้นเกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มากท่ีสุด นี่คือสิ่งท่ีเราจะท าและเรา  
เชื่อว่าเราจะท าส าเร็จ ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วผมก็ขอว่าสุดท้ายแล้วท้ังหมดทั้งมวลท่ีผมได้
อภิปรายมา อย่างน้อยท่านช่วยไขความกระจ่างให้ท้ังตัวผมและพ่อแม่พี่น้องประชาชนภายนอก
ว่าอย่างน้อยปัญหาเว็บ (Web) พนันมันเกิดอะไรขึ้น ท าไมหน่วยงานท่ีจะต้องรับเรื่องเหล่านี้
ไม่ได้มีงบประมาณพอจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ ท าไมเราไม่มีหน่วยงานท่ีเป็น
ศูนย์กลางในการรับเรื่องเหล่านี้ครับ ท าไมประชาชนท้ังท่ีเป็นเหยื่ออยู่แล้วโดนหลอกเงินแล้ว
ต้องเสียเงินเข้ามากรุงเทพฯ ไปติดต่อ ๓-๔ หน่วย ๕ หน่วยงาน สุดท้ายกลับไปที่บ้านเสียเงิน
โดนหลอกแล้ว ต้องเสียเงินเพื่อท่ีจะติดตามคดีอีกหรือครับ เป็นประชาชนไทยมันต้องเหนื่อย
ขนาดนั้นเลยหรือครับ ผมฝากไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านชูวิทย์ครับ 
   นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย กระผมต้อง 
ขอขอบคุณท่ีพรรคเพื่อไทยได้ให้โอกาสผมในการอภิปรายท่ัวไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง 
หรือเสนอแนะแนวทางปัญหาและวิธีแก้ปัญหาต่อท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
โดยไม่มีการลงมติในวันนี้ ท่านประธานครับ ผมจะย้อนให้เห็นปัญหาราคาสินค้าเกษตรกร 
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทย วันนี้ชี้ให้ท่ีเห็นว่าเศรษฐกิจและปัญหาของสังคมไทยใน 
ทุก ๆ ด้านมันพังยับเยิน ตกต่ า ย่ าแย่ ฟ่อนเฟะเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปากท้อง
ของพี่น้องประชาชน ปัญหาท่ีเกิดมาจากความยากจนท่ีประเทศไทยเต็มไปด้วยบ่อนการพนัน 
กัญชา ยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมือง โจรขโมยทางออนไลน์ (Online) และความเหลื่อมล้ าของ 
สังคมไทย คนรวยก็รวยเอา ๆ คนจนก็จนลง ๆ วันนี้ซึ่งประชาชนคนไทยล าบากทุกข์ยาก 
แสนสาหัสไปทุกหย่อมหญ้า เขาก าลังจะตายกันหมดแล้วครับ ไม่มีอะไรจะกิน อดมื้อกินมื้อ 
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มีอะไรก็ขายกินไปก่อน แล้วก็ไม่มีอะไรจะเหลือด้วยนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปีของท่าน 
คนไทยต้องจนลงไปเรื่อย ๆ ห้ามรวย รอรับบัตรคนจน มีอะไรก็ให้ขายกินไปก่อน 
ท่านนายกครับ ยุบสภาเถอะครับ คืนอ านาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่อย่ายื้อเวลาเลยครับ 
ท่านนายกประยุทธ์บริหารประเทศ ๘ ปีล้มเหลวครับ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศพัง 
ท้ังระบบ สินค้าแพงทั้งแผ่นดิน ธุรกิจพังท้ังแผ่นดิน คนจนท้ังแผ่นดิน ไปไหน ๆ เราจะเจอแต่
ป้ายขายด่วน ขายด่วน ขายด่วน แต่ไม่มีใครซื้อด่วนครับ ผมจะไล่เรียงดูว่าตั้งแต่ท่าน 
ยึดอ านาจบอกว่าจะคืนความสุขให้คนไทย ขอเวลาอีกไม่นานจะคืนความสุขให้คนไทย 
ประเทศมีคนจน ๔ ล้านคน แล้วท่านเป็นปีท่ี ๑ ก็มีคนจน ๖ ล้านคน พอปีท่ี ๒ คนจน 
๙ ล้านคน ต่อมาก็ ๑๓ ล้านคน วันนี้มีคนไทยจน ๒๐ ล้านคนแล้วครับ ท่านประธานครับ 
ความสงบจบท่ีลุงตู่จริง ๆ ครับ สงบจนจะตายกันหมดแล้ว เพราะนายกลุงตู่คนนี้เข้ามา
บริหารประเทศนับตั้งแต่ปีแรก จนถึงปีนี้มีคนไทยจนลงทุกคน ทุกคน ทุกคน บ้านผม
ประชาชนบอกว่าท่านปึกครับ ปึกแปลว่าอะไรครับ ปึกก็แปลว่าปึก นั่นแหละครับ 
มาถึงวันนี้คนไทยทุกคนล าบาก คนไทยทุกคนยากจน เขาล าบากก าลังจะตายกันหมดแล้ว 
ติดหนี้รายวันดอกร้อยละ ๒๐ บาท หนีไปอยู่อิตาลีหมดแล้วครับ เขามีหนี้สินล้นพ้นตัว 
บ้านแตกสาแหรกขาด ลูกหลานติดยาเสพติด ลูกฆ่าพ่อ ลูกฆ่าแม่ ลักเล็กขโมยน้อยเต็มไปหมด 
๘ ปีท่ีผ่านมาท่านอุ้มเจ้าสัว ท่านเหยียบหัวคนจน สินค้าบริโภคท่ีมาจากเจ้าสัวแพงขึ้นทุกอย่าง 
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ท่านประธานครับ วันนี้น้ ามันพืชขวดละ ๒๘ บาทวันเลือกตั้ง ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึง ๖๐ บาท 
วันนี้ประชาชนอยู่อย่างไร เพราะเข้าโครงการคนละครึ่งกับท่านใช่ไหมครับ ๒๘ บาท 
จึงเป็น ๓๐ บาท ปลากระป๋องจากกระป๋องละ ๑๕ บาท วันนี้เกือบ ๓๐ บาทแล้วครับ  
มาม่าซองละ ๕-๖ บาท วันนี้ซองละ ๑๐ บาทแล้วครับ ส่วนปัจจัยการผลิตไม่ว่าปุ๋ย ปีแรก 
กระสอบหนึ่ง ๕๐๐-๖๐๐ บาท วันนี้กระสอบละ ๑,๕๐๐-๑,๖๐๐ บาท ท่านอุ้มคนรวย  
ท่านช่วยเจ้าสัวเหยียบหัวคนจนครับ ราคาน้ ามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นจากลิตรละ  
๒๐ กว่าบาทถึง ๓๐ กว่าบาท วันนี้ประเทศก้าวเข้าสู่ยุคภาษีอาน น้ ามันแพง ค่าแรง 
ก็ยังคงเดิม น้ ามันแพง แก๊สแพง ไฟฟ้าแพง ถ้าพรรคเพื่อไทยกลับมาลด ราคาแก๊ส  
ลดราคาน้ ามัน ลดราคาไฟฟ้าทันทีครับ วันนี้ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ก าลังจะเกษียณอายุ อย่าเพ่ิงตั้งนะครับ รอพวกผมมาก่อน  
  ส่วนราคาพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรกลับมีราคาตกต่ า  
ปลูกแล้วขายไม่ได้ ท าแล้วขายไม่ได้ ผมขอยกตัวอย่าง ท่ีผมน ามาคือพริกหัวเรือครับ ปลูกท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพริกท่ีเผ็ดท่ีสุด วันนี้กิโลกรัมละ ๑๕ บาท คนเก็บเก็บไปแล้ว  
๑๐ บาท เจ้าของสวนได้ ๕ บาท ต้องจ่ายค่าน้ า ค่าไฟ ค่าขี้ไก่ รวมท้ังหมดเจ้าของสวนได้  
๕ บาท อีกสักวันสองวันเจ้าของสวนคงเรียกเกษตรกรมาเก็บเอาเลย ฉันไม่เก็บแล้ว ๆ  
เพราะมันถูกมาก ๆ ข้าวเปลือกกิโลกรัมละ ๘-๙ บาท ปุ๋ยกระสอบละ ๑,๕๐๐-๑,๖๐๐ บาท 
ยางพารา ๗ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท แต่ถ้าพรรคเพื่อไทยกลับมาราคาพืชผลการเกษตรชุดนี้ 
ต้องราคาขึ้นยกแผง ท่านประธานครับ นี่เป็นผลพวงจากท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่และคณะ
บริหารประเทศไม่เป็น ท่านบอกคนอื่นว่าโง่ แต่ท่านกลับโง่กว่า ท่านไม่มีความรู้ ประชาชน 
จึงยากจนลงท้ังประเทศ ท่านปล่อยปละละเลยให้ยาบ้า กัญชาเต็มประเทศ ประเทศ  
เต็มไปด้วยบ่อนการพนัน ซึ่งแตกต่างจากพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน ท่ีเคยบริหาร
ประเทศมาแล้วครับ ขอรูปด้วยครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพ) 
   นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (อุบลราชธานี)  :  ท่านประธานครับ ถ้าเราดู 
จากรูป ฝั่งซ้ายมือต้นไม้ก าลังจะตาย ฝั่งขวามือต้นไม้สดชื่น ต้นไม้ท่ีก าลังจะตายก็คือ 
ท่านบริหารประเทศมา ๘ ปี ท่านไม่รู้วิธีบริหาร ท่านรดน้ าท่ียอดไม้ ส่วนต้นที่ ๒ ก าลังสดชื่น 



๑๘๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ         สุพิชชาย์ ๙๓/๒ 
 
ก็คือต้นไม้ท่ีมาจากพรรคเพื่อไทยท่ีได้เคยบริหารประเทศมา ท่านบริหารประเทศ ๘ ปี  
ท่านรดน้ าท่ียอดไม้ ท่านช่วยเจ้าสัวเหยียบหัวคนจน น้ ามันไหลไม่ถึงรากครับ สนับสนุนเจ้าสัว
เพียงให้คนรวยมาช่วยคนจน แต่คนรวยไม่ได้ช่วยคนจนครับ ช่วยขึ้นราคาสินค้า ครับ  
ช่วยขึ้นราคาสินค้าเกษตรกร คนจนจะตายกันหมดแล้วครับ วันนี้สินค้าการเกษตร 
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรนี่ราคาตกต่ า แต่สินค้าท่ีมาจากเจ้าสัวราคาสูงขึ้น วันนี้อยากจะให้
ท่านมาดูนโยบาย นโยบายท่ีท่านใช้เงินผ่านบัตร ไม่สามารถท่ีจะซื้อข้าวปุ้นได้ ไม่สามารถ 
ท่ีจะซื้อส้มผักเสี้ยนได้ และสินค้าท่ัวไปของชาวบ้านได้ นอกจากซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ  
บัตรประชารัฐของท่าน เพื่ออะไรครับ มีคนคิดนะครับว่าท าไมถึงจ่ายผ่านบัตรคนจน  
แล้วซื้อสินค้า เพราะว่ามีคนนั่งข้าง ๆ ท่านบอกว่าเอาเงินผ่านบัตรเถอะ เขาซื้อน้ าปลาเดือนนี้ 
กี่ขวด ผมจะเก็บให้ท่านขวดละ ๑ บาท เขาซื้อชูรสเดือนนี้กี่ล้านซอง ผมจะเก็บให้ท่าน 
ซองละ ๕๐ สตางค์ เขาซื้อชูรสเดือนนี้กี่ล้านซอง ซื้อมาม่ากี่ล้านซอง ผมจะเก็บสตางค์ให้ท่าน
คืนให้หมด ท่านนายกรัฐมนตรีใจด า ท่านเหยียบย่ าคนจน ปล่อยให้พ่อค้าคนกลางกดราคา
สินค้าเกษตรกร แล้วจะไม่ให้ต้นไม้ประเทศไทยตายได้อย่างไร ของเจ้าสัวแพงทุกอย่าง สินค้า
ท่ีมาจากเกษตรกรราคาตกต่ า เมื่อเศรษฐกิจมันแย่คนแก้ต้องพรรคเพื่อไทยครับ  
 

 - ๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๙๔/๑ 
 
  ในทางตรงกันข้ามครับ กับรัฐบาลท่ีมาจากประชาชน พรรคเพื่อไทย หัวใจ 
คือประชาชน ได้ดูแลต้นไม้ประเทศไทยด้วยนโยบายท่ีกินได้ เรารดน้ าท่ีรากหญ้า ใส่ปุ๋ย 
บ ารุงดิน ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่โดยท่ัวไปด้วยนโยบายท่ีกินได้ คนจน
ต้องหมดไปด้วยนโยบายพักหนี้เกษตรกร ๓ ปี เพื่อให้เกษตรกรมีแรงท างาน มีเงินช าระหนี้  
มีกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท ให้ทุนด าเนินชีวิต มีโครงการเอสเอ็มแอล (SML) 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐๐,๐๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  
เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เมื่อประชาชนเจ็บป่วยไข้ไปโรงพยาบาลใช้บริการ 
๓๐ บาทรักษาทุกโรค และจะต่อยอดด้วยบัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียวรักษาได้ 
ทุกโรงพยาบาลท่ัวประเทศ เมื่อเกษตรกรขายผลผลิตได้ราคา มีรายได้มากขึ้น มีรายจ่าย
ลดลง ก็จะเพิ่มแรงซื้อ  ท าให้เศรษฐกิจดีขึ้น ท าให้ต้นไม้ประเทศไทยเจริญงอกงาม 
เหมือนในวันท่ีพรรคเพื่อไทยได้เคยท ามาแล้วในอดีต เห็นไหมครับ ต้นไม้สดชื่นไหมครับ  
นี่คือการรดน้ าท่ีรากไม้ เมื่อประเทศไทยมีความส าเร็จ ประชาชนมีความสุข ด้วยนโยบายท่ีดี
สามารถจับต้องได้ มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีการกินอยู่ท่ีดี อยากกินอะไรก็ได้กิน วันนี้สามีภรรยา
ปรึกษากันว่าไปซื้อเนื้อมาซกเล็กก็ได้กินซกเล็ก วันนี้เราอยู่อย่างมีความสุข มีเงินผ่อนหนี้  
มีสถาบันครอบครัวท่ีมั่นคง จึงกล่าวว่านโยบายพรรคเพื่อไทยกินได้ เพราะเรามีบุคลากร  
ท่ีมีความรู้  มีประสบการณ์ ประชาชนเคยเห็นฝีมือเร ามาแล้ว และเคยท าได้ ท าให้ 
พืชผลการเกษตรมีราคา สินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชสวน พืชไร่ สินค้าท่ีมาจาก  
คนยากคนจนมีราคาสูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ข้าวหอมมะลิตันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ยางพารา
กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท อ้อยตันละ ๑,๐๐๐ บาท มันกิโลกรัมละ ๖ บาท วัวตัวละ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท คนจนก าลังจะมีความสุข คนจนก าลังจะรวย คนมีหนี้ก าลังจะหมดหนี้  
จากครอบครัวท่ีเคยเป็นหนี้ มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีหนี้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท มีรายได้จ่ายหนี้ 
ลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปีหน้าขายข้าวจาก ๒๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ชาวนาก าลังมีความสุข สามีภรรยาคุยกันว่าถ้ามีโครงการแบบท่ีพรรคเพื่อไทยท าแบบนี้ 
อีกปีสองปีเราคงหมดหนี้แล้ว ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ก าลังจะเป็นไทครับ คือหมดหนี้  
ก็นายกรัฐมนตรีลุงตู่คนนี้ละครับมาเตะชามข้าวของชาวบ้าน เพล้งเลยครับ ท่านปฏิวัติ  
ท่านยึดอ านาจครับ ก็มีค าพูดท่ีสนุกสนานก็คือรักสงบต้องจบท่ีลุงตู่ มันจบจริง ๆ ครับ  



๑๘๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นัชชา ๙๔/๒ 
 
เพราะท่านท าไม่เป็น ท่านขาดความรู้ ท่านขาดประสบการณ์ ท่านขาดวิสัยทัศน์ สินค้า 
ท่ีมาจากเกษตรกรทุกตัวตกต่ า ข้าวเปลือกกิโลกรัมละ ๘-๙ บาท ชาวนาท านาเสร็จขายข้าว
ไม่พอใช้หนี้ ด ารงชีวิตอย่างล าบาก อยากกินเนื้อวัว เนื้อหมูก็ได้กินมาม่า นายกรัฐมนตรีลุงตู่
บอกว่าข้าวมันถูกแล้วมึงปลูกท าไม ท่านก็บอกให้เลิกปลูกข้าว ให้ไปปลูกหมามุ่ย ชาวนาเขามี
อาชีพท านา สามีภรรยาท านาช่วงท่านเป็นนายกรัฐมนตรี เขาคุยกันท้องนาว่าอย่างไรครับ 
เขาบอกว่าถ้าข้าวถูกแบบนี้อีกปีสองปีเราขายนาดีไหม วันนี้ยางพารา ๗ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท 
ท่านก็ชวนบอกไปขายดาวอังคาร ชาวสวนเริ่มเปลี่ยนอาชีพแล้วตอนนี้ จากกรีดยาง ขายยาง 
วันนี้เริ่มขายสวนยาง มาขายบ้าน มาขายรถ แล้วก็ไปอยู่วัดแล้วครับตอนนี้ มีอย่างท่ีไหน 
ท่านนายรัฐมนตรีพูดส่งเดช คนไทยติดโควิด (COVID) ตั้ง ๓ ล้านคน ตาย ๒๐,๐๐๐ กว่าคน 
รอบแรก เราก็บอกว่าไทยชนะ เพราะทุกคนช่วยกัน รอบสอง หมอชนะ รอบสาม หายนะ 
รอบสี่ มรณะ รอบนี้รอบห้า ท่านบอกตัวใครตัวมัน กินพาราเซตามอลก็หาย ท่านยังมาพูดเล่นว่า
อดทนนะจ๊ะ ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น จาก ๒๐๐,๐๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท 
เป็น ๗๐๐,๐๐๐๐-๘๐๐,๐๐๐๐ บาท  
  ท่านประธานครับ ผมจะขอเสนอแนะต่อท่านนายกรัฐมนตรีว่าถ้าท่าน
นายกรัฐมนตรีอยากจะเพิ่มศักยภาพกองทัพ ท่านจะจัดซื้อรถถัง เรือด าน้ า เครื่องบิน ผมมี
ความเชื่อมั่นแทนพี่น้องประชาชนคนไทยว่าถ้าท่านเอาสินค้าการเกษตรไปแลกเปลี่ยน ------- 
 
                 - ๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          พรเทพ ๙๕/๑ 
 
เอาข้าวไปแลกรถไฟฟ้า เอายางพาราไปแลกเรือด าน้ า เอามันส าปะหลังไปแลกเครื่องบิน 
ไม่ใช่อย่างท่ีท่านจัดซื้อเพียงหวังแค่เงินทอนท่ีผ่านมา เพราะว่าการจัดซื้อเรือด าน้ า ซื้อรถถัง 
ซื้อรถไฟความเร็วสูง ถ้าเราแลกกับสินค้าการเกษตรประโยชน์ก็จะเจือสมกับคู่ค้าท้ัง ๒ ฝ่าย 
เช่น อาจจะเอาข้าวหอมมะลิแลกรถไฟฟ้า เอายางพาราแลกรถเจาะน้ าบาดาล เอาวัวขุน  
แลกเครื่องบิน หรือจะเอาสินค้าการเกษตรตัวอื่น ๆ ผ่อนช าระในระยะ ๑๐ ปี เอาวัวขุน
กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท ปีละ ๑ ล้านตัว แลกรถไฟฟ้าตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี เอาข้าวหอมมะลิ
กิโลกรัมละ ๒๐ บาท แลกรถไฟฟ้าตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี เอายางพารากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 
แลกเครื่องบินตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ใครรวยครับ ใครรวย เกษตรกรรวยไหมครับ  
พ่ีน้องประชาชนรวยไหมครับ ถ้าพี่น้องประชาชนรวย พ่ีน้องมีรายไดจ้ากการขายข้าว ขายมัน 
ขายยาง ก็จะมีก าลังซื้อ สามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อของ ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค รัฐบาล 
ก็เก็บภาษี ๗ เปอร์เซ็นต์ เงินหมุนเวียนในระบบในแต่ละชั่วโมง ในแต่ละวัน ในแต่ละสัปดาห์ 
ในแต่ละเดือน ในแต่ละปี เราสามารถมีรายได้เก็บตามเป้า เศรษฐกิจก็เฟื่องฟู ประเทศ 
ก็มีรายได้ มีเงิน สามารถน าเงินมาปรับเงินเดือนให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร.  
หรือแม้แต่ข้าราชการอื่น ๆ โดยทั่วไป  
  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมขอเสนอแก้ปัญหาปุ๋ยแพง ลดพีเอ็ม ๒.๕  
(PM 2.5) แก้ปัญหาความยากจนของพรรคเพื่อไทยอย่างง่าย ๆ คือส่งเสริมให้เลี้ยงวัว
ครอบครัวละ ๒ ตัว โดยใช้เงินกองทุนหมู่บ้าน ให้เกษตรกรยืมเงินไปซื้อวัว ๒ ตัว ใช้เวลา  
๕ ปี ครอบครัวเกษตรกรก็จะมีวัว มีลูกวัวท่ีเกิดขึ้นมารับซื้อคืนกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท เอามา
ขุนส่งต่างประเทศ มีวัวก็ต้องปลูกหญ้า เมื่อปลูกหญ้าต้องลดพื้นท่ีท านา ปลูกข้าว มาปลูก
หญ้าแทน เกี่ยวหญ้าให้วัวกิน วัวขี้ออกมาเป็นปุ๋ย เอาปุ๋ยไปใส่ข้าว ข้าวก็งาม เอาปุ๋ยไปใส่ผัก 
ผักก็งาม ได้ข้าวปลอดสารพิษ คนกินก็แข็งแรง ลดการใช้สารเคมี ท านาเสร็จอย่าเผาฟาง  
อัดฟางให้วัวกินลดพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) แต่ผมรู้สึกว่ามีคนลอกการบ้านผม ท่านนายกรัฐมนตรี
ถามว่า ส.ส. กุ่ยจะเลี้ยงอะไรนะ ๒ ตัว ท่านเลยจะให้ชาวบ้านเลี้ยงไก่ครอบครัวละ ๒ ตัว  
  ท่านประธานครับ ผมมีนโยบายแอบแฝงท่ีท่านช่วยเจ้าสัวอีกอันหนึ่งครับ  
ก็คือท่านอนุญาตให้ตัดไม้ท าลายป่า วันนี้เพียงปีเดียวต้นไม้ ใหญ่ ๆ ท้ังประเทศหมดเกลี้ยง 
เลยครับ เหล็กก็ขึ้นราคา ฝุ่นพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) เต็มประเทศ นี่คือต้นพะยูงครับ ในทาง 



๑๘๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          พรเทพ ๙๕/๒ 
 
ตรงข้ามพรรคเพื่อไทยจะส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ ให้มาปลูกไม้มีค่า  โดยกรมป่าไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเพาะต้นกล้า ให้ อบต. ให้เทศบาลแจกให้กับ
ประชาชน ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า ไม้ตะเคียนทอง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้พะยูง ไม้ยางนา เมื่อมี
ต้นไม้มาก ๆ อากาศก็จะดี พีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ก็จะหาย เมื่อชาวนาปลูกต้นไม้โตขึ้น 
เราก็คิดเป็นเงินให้ชาวนา น าต้นไม้ในแปลงนามาหักหนี้ ธ.ก.ส. เมื่อต้นไม้โตขึ้น ๆ หนี้ ธ.ก.ส. 
ก็ลดลง ลดลง ลดลง ไม่นานชาวบ้านก็หมดหนี้ครับ 
  ท่านประธานครับ ผมขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่ว่ายุบสภาเถอะครับ  
เพื่อคนไทยจะได้ตัดสินใจใหม่ว่าจะเลือกอยู่อย่างทุกวันนี้ทุกคนต้องมีบัตร หรือจะอยู่กับ
พรรคเพื่อไทยอย่างหน้าชื่นตาบานเช่นในอดีต ลูกหลานอยากเรียนต้องได้เรียน กินดี อยู่ดี  
ให้เหมือนในยุคท่านทักษิณ ชินวัตร ท่านยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท่ีพรรคเพื่อไทยเคยบริหารมา 
ดังนั้นผมขอฝากพี่น้องประชาชนว่าเมื่อมีการเลือกตั้งท่ีก าลังจะมาถึงต้องเลือกพรรคเพื่อไทย
ท้ัง ๒ ใบ เลือกท้ังคน ท้ังพรรค ท้ังประเทศให้แลนด์สไลด์ (Landslide) เพ่ือจะได้รัฐบาลใหม่
ท่ีมืออาชีพอย่างพรรคเพื่อไทยเข้ามาท างานรับใช้พี่น้องประชาชน แก้ปัญหาพืชผลการเกษตร 
ท่ีมีนโยบายตลาดน า นวัตกรรมเสริม โดยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มราคา เพิ่มรายได้ มีน้ า
ท านา แก้ไขปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจ ปากท้องของพี่น้องประชาชนครับ  
 
                 - ๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ            อุทัยวรรณ์ ๙๖/๑ 
 
  สุดท้ายจริง ๆ ครับท่านประธาน ในการเลือกตั้งท่ีก าลังจะมาถึง จะเป็น 
การเลือกตั้งผู้แทนเพื่อใคร การเลือกตั้งรอบนี้เลือกผู้แทนเพื่อใคร เป็นการเลือกตั้งเพื่อตัว  
ของพี่น้องประชาชนเอง เพื่อครอบครัวของท่านเอง เพื่อให้ข้าวในนาของท่านมีราคา เพื่อให้
ยางในสวนของท่านมีราคา ให้วัว ให้ควายของท่านมีราคา เพื่ออนาคตลูกหลานของท่าน 
เพื่อให้ยาบ้า ยาเสพติดต้องหมดไป ท่านประธานท่ีเคารพ ท่ีผมได้อภิปรายท้ังหมดครับ  
ก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ยุบสภา คืนอ านาจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อเลือกตั้งใหม่  
ขอกราบขอบพระคุณครับ  
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
เชิญท่านสุทิน คลังแสง ครับ  
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม สุทิน 
คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม จากพรรคเพื่อไทยครับ ท่ีจริง  
ผมมีเรื่องต้องซักถาม แล้วก็เสนอแนะรัฐบาลหลายเรื่อง แต่เนื่องจากหลายเรื่องก็เลยจะแบ่ง
มาพดูวันนี้สักเร่ืองหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคัญและต่อเนื่องจากเพื่อนสมาชิกที่ได้พูดไว้แล้ว 
นอกนั้นท่ีเหลือก็จะยกยอดไปวันพรุ่งนี้ ท่านประธานครับ เรื่องท่ีผมติดใจแล้วก็อยากจะซักถาม 
และเสนอแนะวันนี้มีอยู่เร่ืองหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองท่ีเมื่อพูดแล้วน่าจะบ่งบอก แล้วก็วัดตัวตน
ของท่านนายกรัฐมนตรี ของรัฐบาลได้หลายด้าน หลายมิติมาก เรื่องท่ีว่านี้ก็คือมีโครงการดี ๆ 
อยู่โครงการหนึ่งซึ่งผมชื่นชมท่านมาก มาแรก ๆ เห็นท่านชูนโยบายนี้ ผมชอบ ผมเชียร์  
แล้วผมจะอภิปรายผมก็หลีกเว้นไม่อภิปราย ก็รอดูให้ท่านท า มีทางใดท่ีสนับสนุน 
อยากสนับสนุนด้วยซ้ าไป แต่พอไป ๆ มา ๆ แล้วกลายเป็นว่าล้มเหลว ขึ้นต้นเป็นบ้องไม้ไผ่  
เหลามาเหลาไปกลายเป็นบ้องกัญชา ดูเหมือนเจตนาดีแต่แฝงไว้ด้วยวัตถุประสงค์ร้าย 
ส านวนไทยบอกว่าปากปราศรัย น้ าใจเชือดคอ โครงการนั้นชื่ออะไรครับ ขอสไลด์ (Slide) 
หน่อยครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
    นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  เป็นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ขอขึ้นแผ่นท่ี ๒ นิดหนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
แล้วกลับไปท่ีแผ่นแรกนิดหนึ่ง ก่อนจะพูดเรื่องนี้ผมต้องปูฐานความรู้นิดหนึ่ง เร่ืองโรงไฟฟ้านี่ 
คุยกันมากยุคนี้ เพราะเศรษฐีอันดับ ๑ ของประเทศไทยมาจากโรงไฟฟ้า และธุรกิจนี้ 



๑๙๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ            อุทัยวรรณ์ ๙๖/๒ 
 
เป็นธุรกิจท่ีก าลังมีการกล่าวขานกันในประเทศว่าผูกขาด ตัดตอน แล้วเอาเปรียบชาวบ้าน 
เมื่อสักครู่นี้เพื่อนวรภพพูดไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็จะขอขยายความดูนิดหนึ่งครับ ก่อนจะพูด
เรื่องนี้จะได้เข้าใจว่าโรงไฟฟ้าในประเทศไทยมันมีอยู่ ๓ ขนาด ขนาดใหญ่เขาเรียกไอพีพี 
(IPP) ๙๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป อันนี้ทุนใหญ่เอาไปกินไม่ว่ากัน ขนาดรองลงมาเรียกว่าโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก เอสพีพี (SPP) ก็คือ ๙-๑๐ เมกะวัตต์ แล้วเล็กสุดเขาเรียกว่าขนาดเล็กมาก  
วีเอสพีพี (VSPP) คือ ๑๐ เมกะวัตต์ลงมา ตรงนี้ผมจะพูดเรื่องโรงไฟฟ้าโรงนี้กับขนาดเล็กนี่ 
ขนาดใหญ่เอาไว้ก่อน ขนาดเล็กธรรมดาเอาไว้ก่อน เล็กมากนี่ท่ีผมสนใจ เล็กมากรัฐบาลมาชู
บอกว่าต่อไปนี้จะมีโครงการโรงไฟ้ฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ชื่อมันมีเสน่ห์มาก 
โดยเฉพาะวรรคสุดท้ายนี่ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ผมเคยกล่าวหาท่าน ตั้งฉายาว่าเป็นบิดา
แห่งความเหลื่อมล้ า แต่พอเห็นโครงการนี้ ถ้าท่านท าโครงการนี้เสร็จผมอาจจะไม่เรียกว่า
บิดาแห่งความเหลื่อมล้ าแล้ว แต่เสียดายท่านท าตรงกันข้าม โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากคือ  
๑๐ เมกะวัตต์ แล้วก็ท่านอุตส่าห์ท า ท่ีจริงจะมี ๘๐๐ เมกะวัตต์ แต่แบ่งมาท าเป็นโครงการ
น าร่อง ๑๕๐ เมกะวัตต์ แล้ว ๑๕๐ เมกะวตัต์จะไปท าในชุมชน นี่ท่ีผมชอบ จะไปท าในชุมชน
แล้วบอกด้วยว่าให้ชุมชนเป็นเจ้าของ ชุมชนมีผลประโยชน์โดยตรง ฟื้นชุมชนขึ้นมา แล้วก็
เศรษฐกิจฐานรากดี มันก็ดีจริง ๆ เท่าท่ีฟังท่านพูด แล้วผมศึกษาวิจัยมาเรื่องนี้ ผมวิจัย  
มาก่อนท่านด้วย ศึกษารูปแบบนี้มาก่อน พอมาเห็นท่านพูดปั๊บโดนใจผมเลยครับ ดีอย่างไร 
เอาละก่อนจะไปถึงตรงนี้บอกว่าเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือฐานราก โรงไฟฟ้านี่ ----------------------- 
 
                   - ๙๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ไอดา ๙๗/๑ 
 
มันก็จะมีอยู่ ๓-๔ ประเภท  อันท่ี ๑ ก็คือกังหันลมคือวินด์เทอร์ไบน์ (Wind Turbine) อันนี้
ตามภูเขาก็จะตั้งพัดลมไปหมุนเอา  อันท่ี ๒ ก็คือโซลาร์เซลล์ (Solar cell) รู้จักกันดี  
ใช้แสงแดด  อันท่ี ๓ ก็คือโรงไฟฟ้าขยะ นี่ก็เอาขยะซึ่งเป็นของเสียมาเป็นของดีมาเป็นเงิน 
และสุดท้ายก็ชีวมวล อันนี้น่าสนใจ ชีวมวลเรียกว่าไบโอแมส (Biomass) ก็คือส่งเสริมให้
ชาวบ้านปลูกป่า ปลูกต้นไม้โตเร็ว แล้วก็มาท าฟืน ฟืนมาท าหม้อต้ม หม้อต้มก็ไปได้ไอน้ า  
ไอน้ าก็ไปดันเครื่องปั่นก็เกิดกระแสไฟ มี ๓ ประเภทส าหรับโรงไฟฟ้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
มันดีท้ังสี่นะครับ ลมนี่ก็คือเอาลมมาเป็นเงิน มันดีมาก แสงแดดมีทุกหมู่บ้าน ก็เอาแสงแดด
มาแปลงเป็นเงิน ไม่ต้องลงทุน ดีมาก ขยะนี่ยิ่งดี เลย ขยะวันนี้เป็นปัญหาล้นประเทศ รู้ไหม
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประธานครับ วันนี้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่น อบต. เทศบาล แม้แต่
หน่วยงานราชการต้องเสียงบประมาณไปกับการจัดการขยะเยอะพอ ๆ กับจ้างคนเลย  
อบต. หลายท่ีท่ีได้รับงบประมาณอุดหนุนไปนี่ไปเสียเงินเพื่อให้ก าจัดขยะท้ิงเปล่า ถ้าท่านท า
เรื่องนี้เสร็จปั๊บจากขยะซึ่งเป็นภาระต้องจ่ายเงิน ขยะจะกลับมาเป็นรายรับให้กับท้องถิ่น 
ให้กับชุมชนดีมาก และอันสุดท้ายท่ีผมจะโฟกัส (Focus) และจะขยายความคือชีวมวล 
หรือไบโอแมส (Biomass) ตรงนี้ดีที่สุดเลย ไบโอแมส (Biomass) ดีอย่างไรครับ ก็คือส่งเสริม
ให้ชาวบ้านปลูกป่า ในขนาดประมาณ ๖๐ เมกะวัตต์ โรงงานขนาดกลาง ขนาดเล็กนี่ละ  
เล็กแต่ว่ามันมี ๑๐ เมกะวัตต์ลงมานี่ เราท าสัก ๕-๖ เมกะวัตต์ ๖ เมกะวัตต์นี่ท่านรู้ไหมว่า
ประชาชนจะปลูกป่าประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ๓ ต าบลได้ปลูกไม้โตเร็ว ครบเพื่อส่งโรงงาน
โรงงานเดียว ท่านนึกสิครับว่าชาวบ้านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร ต้นไม้ท่ีวิจัยกันแล้วก็คือ
กระถินยักษ์ กระถินโตเร็วจากต่างประเทศ ปลูกปีเดียวตัด ครั้งเดียวตัดได้ ๑๒ ครั้ง ๑๒ ปี 
ปลูกครั้งเดียวตัดได้ ๑๒ ปี แล้วชาวบ้านจะมีรายได้จากตรงนี้สม่ าเสมอ ๑๒ ปี แล้วปลูกใหม่
อีกรอบ  
  ท่านประธานครับ  ๑. ท่ีบอกว่าเป็นของชุมชน ชุมชนถือหุ้น ชาวบ้านก็จะได้
เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ขนาดใหญ่นี่นายทุนใหญ่เอาไปหมดแล้ว ท่านแบ่งอันนี้มาท าท่ีชุมชน 
แม้จะเป็นเศษเนื้อข้างเขียงผมก็ขอบคุณนะครับถ้าท าได้จริง ขอให้ชาวบ้านได้เป็นเจ้าของ
โรงไฟฟ้าบ้าง  ๑. ได้เป็นเจ้าของถือหุ้น ปันผลทุกปี  ๒. ได้ขายโรงไฟฟ้า ได้ขายต้นไม้กันท่ัว 
๓ ต าบลต่อ ๑ โรงงาน นี่โดยประมาณ  ๓. ลูกหลานเขาได้เข้าท างานในโรงนี้ประมาณ  



๑๙๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ไอดา ๙๗/๒ 
 
๑๐๐ อัตรา เป็นพนักงานท่ีนี่  ๔. รถอีแต๊ก รถอีแต๋น คนขนไม้ คนตัดไม้วิ่งกันสนุกเลย 
ในชุมชน มีอาชีพกันขึ้นหมด และ ๕. อบต. ท้องถิ่นได้ภาษีจากโรงงานนี้ด้วย โรงงานก็ไป
เลี้ยงชุมชน  ๖. ได้อะไรครับ สิ่งท่ีท่านจนมุมเศรษฐกิจวันนี้แล้วท่านท าไม่ได้ก็คือกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน ท่านกระตุ้นไม่ได้ กระตุ้นได้อย่างไร ก็ท่านเอาไปให้เขาซื้อของคนละครึ่งบ้าง 
ไปแจกของบ้าง มันก็หมุนรอบเดียวเข้าห้างใหญ่ แต่ถ้าท่านท าตรงนี้มันจะหมุนไม่รู้กี่รอบ 
ท่านเอามาลงตรงนี้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โรงไฟฟ้าชุมชนนี่ ท่านนึกภาพเลยว่าทุกชุมชน  
มีโรงงาน ทุกคนมีอาชีพ ได้ท้ังทางตรง ทางอ้อม ๓ เด้ง ๔ เด้ง มันหมุนกี่รอบ เศรษฐกิจ 
ฟื้นทันทีชุมชน ถ้าท่านท าอย่างนี้ทุกต าบลหรือ ๓ ต าบลต่อท่ีหนึ่งท่ัวประเทศท่านไม่มา 
นั่งปวดหัวอย่างวันนี้หรอก และ ๖. ท่านได้อะไรรู้ไหมครับ วันนี้ท่านต้องปวดหัวกับทุน  
ท่านต้องไปกู้ต่างประเทศ ถ้าท าโรงงานนี้ท่านไม่ต้องไปขอกู้เขาหรอกครับ ท าไมครับ   
๑. ถ้าท่านเปิดโรงงานในชุมชนปั๊บเงินจะมา ๒ ทาง นายทุนในประเทศวันนี้พร้อมท่ีจะลงทุน
อันนี้ให้กับชาวบ้าน นั่นก็หมายความว่าเงินท่ีล้นแบงก์อยู่วันนี้ วันนี้มันเกิดปรากฏการณ์
แปลก ๆ ถูกไหมครับ ในขณะท่ีชาวบ้านไม่มีเงิน ในระบบเศรษฐกิจไม่มีเงิน แต่เงินล้นแบงก์ 
วันนี้แบงก์ปวดหัวท่ีต้องบริหารเงินฝาก เพราะฉะนั้นถ้าส่งเสริมให้เกิดตัวนี้ปั๊บ ถ้าทุนไทย 
เงินจะออกจากแบงก์ไปสู่ชุมชน ถ้าทุนจีน ทุนต่างประเทศ เงินต่างประเทศจะไหลเข้ามา
ลงทุนกับโรงงานนี้ ท่านดูสิว่าโรงงานหนึ่งประมาณ ๗๐๐-๑,๐๐๐ ล้านบาท ท่ัวประเทศ 
มันจะกี่โรงงาน เงินจะไหลเข้าเท่าไร ถ้าเงินในประเทศจะออกจากแบงก์มาเท่าไรหมุนเวียน 
ในชุมชน ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ประไพพิศ ๙๘/๑ 
 
ผมเห็นข้อดีข้อนี้ผมเชียร์ เชียร์ไปเชียร์มากลายเป็นว่า ๘ ปีท่ีท่านเสนอโครงการนี้ไม่ได้ตั้ง
แม้แต่โรงเดียว วันนี้ไม่ได้เกิดแม้แต่โรงเดียว เรียบร้อยหมด ตายเลย ผิดหวังเลยครับ  
ผมผิดหวัง พอตามไปดูมันเกิดอะไรถึงไม่ส าเร็จ ท่านฟังนะครับ ผมถึงบอกว่าปากปราศรัย 
น้ าใจเชือดคอ ไม่จริงใจ ข้อ ๑ โรงงานไฟฟ้านี่แทนท่ีมันจะเกิด เอกชนในประเทศดีใจเนื้อเต้น
วิ่งกันไปประมูลกันวุ่น แต่มันไปติดท่ี ๑๔ ขั้นตอน โรงไฟฟ้าขยะนี่ ๑๔ ขั้นตอน ไปตั้งอะไร
ขั้นตอนตั้งเยอะแยะ พอไปดูแล้วพบว่าขั้นตอนต่าง ๆท่ีท าคือไม่อยากให้เกิดจริ ง เป็นด่าน
สกัดเขา แล้ว ๑๔ ขั้นตอนคือด่านเก็บค่าผ่านทาง เอกชนไปลงทุนเจ๊ง ท่ีบ้านผมเชียงยืนไปท า
โรงไฟฟ้าขยะ ผมสงสารนายทุนมาก ไปจากภาคกลางจะไปท าท่ีนั่น ผู้แทนเอื้อเฟื้อหน่อย  
ผมก็เอื้อเฟื้อให้หมด สุดท้าย ๑๔ ขั้นตอนของท่านฆ่าเขาเลย วันนี้จ่ายรายทาง จ่ายไปไม่รู้ 
กี่รายทาง จ่ายจบก็ไม่เกิด วกไปวกมา สุดท้ายเสียเงินท้ิงเปล่า  เขาถือกระเป๋ากลับบ้าน  
ปวดหัว วันนี้โรงงานไฟฟ้าขยะถึงไม่เกิด แล้วไม่เกิดมีเรื่องอะไรท่ีอภิปรายกันมานี่ เพราะทุน
ไทยสีเขียวท่ีนั่งอยู่กระทรวงมหาดไทย ลูกชายไปเท่ียวเก็บของเขา โรงงานขยะต้องเสียค่าตั้ ง 
ต้องเสียค่าเบี้ยบ้ายรายทางโรงละเท่าไร ไปถามสิอยู่ใกล้ ๆ กัน ไม่เกิด นั่นคือขยะ วันนี้ 
ไม่เกิดเลย เอามาชีวมวล ของดีท่ีผมบอกว่าท่านจะได้ ๖ เด้ง ๗ เด้ง ชาวบ้านรอ นี่ก็เจ๊งอีก 
เจ๊งเพราะอะไร มาฟังดูนะครับ เง่ือนไขท่ีท่านตั้งไว้ไม่จริงใจให้เกิด ท่านตั้งไว้ว่าอย่างไรครับ  
  ข้อ ๑ ไปเขียนเงื่อนไขว่าโรงไฟฟ้าชุมชนให้นายทุนถือหุ้น ๙๐ เปอร์เซ็นต์  
ให้ชุมชน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ นี่มันโรงงานชุมชนหรือโรงงานนายทุน ก็ดูหลักการลงทุนท่ัวไปครับ 
หลักการลงทุนท่ัวไปถ้าบอกรัฐวิสาหกิจนะครับ รัฐต้องถือหุ้นเกินครึ่ง ๕๑ เปอร์เซ็นต์  
ถ้าบอกว่าของชุมชน ชุมชนก็ ๕๑ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสิ นี่ให้เขา ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ไปอ้างชื่อ
ชุมชนเฉย ๆ แล้วให้นายทุน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วตรงนี้คือจุดที่มาของปัญหา และผมจะบอก
ไปหลอกชาวบ้านแล้วไม่พอ ไปหลอกใหฝ้ันค้างไม่พอ ตรงนี้เป็นปัญหาต่อมาอีกเยอะๆ  
  เงื่อนไขท่ี ๒ ท่ีท่านตั้ง กกพ. กรรมการก ากับกิจการพลังงานนี่ละตั้ง ตั้งว่า
อย่างไรครับ เมื่อได้รับอนุมัติตั้งโรงงานแล้ว เวลาจะเซ็นสัญญาขายไฟต้องมีเงินประกันสัญญา 
๕๐๐ ล้านบาท วิสาหกิจชุมชนท่ีไหนมี ๕๐๐ ล้านบาท นี่กันเขาชัด ๆ เขาก็ไม่มีสิ ชุมชนท่ี
ไหนจะไปมี ๕๐๐ ล้านบาท แล้วท้ายท่ีสุดมันก็ต้องตกเป็นของทุนใหญ่อยู่ดี ก็ไม่ว่า พอตก
เป็นของทุนใหญ่แล้วมันเกิดก็ไม่ว่านะ นี่มันไม่เกิด ไม่เกิดเพราะอะไร ท่านครับ วันนี้ ๔๓ โรง
ท่ีผ่านการประมูลแล้วติดแหงกอยู่ ท่ี ป.ป.ช. ไม่ได้แม้แต่โรงเดียว ท าไมติด ร้องเรียน  



๑๙๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ประไพพิศ ๙๘/๒ 
 
กันว่าฮั้วประมูล ก็ไม่ฮั้วอย่างไร ใน ๔๓ โรงนี้มีชื่อคนเดียวอยู่ ๒๐ โรง แล้วอีก ๒๓ โรง 
ก็เป็นของกลุ่มเดียว ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ก็ร้องกัน ร้องไปร้องมาติดแหงกท่ี ป.ป.ช.  
วันนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาสักราย ท าไมถึงร้องกันเยอะ ท่านจะมาตอบผมว่าก็ช่วยไม่ได้ 
เขาร้องกันเอง ก็คุณไปเขียนให้ ๙๐ เปอร์เซ็นต์เป็นของทุน ๑๐ เปอร์เซ็นต์เป็นของชุมชน  
พอ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ปั๊บแร้งก็ไปรุมท้ึงกันท่ีชุมชนสิ ทุนใหญ่ก็ไปแข่งกันท่ีนั่นสิ ถ้าท่านบอกว่า
ให้ชุมชน ๙๐ เปอร์เซ็นต์หรือ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ มันเป็นของชุมชนแล้วใครจะไปแข่งกันล่ะ  
ในชุมชนมันจะมีสักเจ้าท่ีแข่งกัน ไม่มี ได้เกิดแล้วป่านนี้ ถ้าเป็นของชุมชนจริง ๆ วันนี้เกิด 
เพราะมันเป็นของทุน ทุนเลยแย่งกัน โดยสัญชาตญาณของทุนต้องแข่ง แข่งแบบเป็นธรรม 
มันก็ไม่เกิดหรอก แต่แข่งไม่เป็นธรรมสิคืออย่างไร ก็ไปเอาใต้โต๊ะ ใครจะเอาอย่างนี้ก็ต้องจ่าย
เบี้ยบ้ายรายทาง ยัดเงิน พอยัดเงินเสร็จก็ไปล็อกสเปก ล็อกสเปกเสร็จ ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ 
มันก็ไม่ยอม ก็ร้องกันฉิบหายวายวอด ---------------------------------------------------------------- 
 

- ๙๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      นิษฐกานต์ ๙๙/๑ 
 
ผมถึงย้ าอีกทีหนึ่งว่าถ้าเป็นของชุมชนจริง ๆ ไม่มีใครไปแข่งกันหรอก ไม่มีใครร้องกันหรอก 
เพราะวิสาหกิจชุมชนเขาก็มีไม่กี่ ท่ี เขาก็ท าเป็นของชุมชนท้ังหมดแล้วนี่  ใครจะไปแข่ง  
แล้ววันนี้ท่ีไม่เกิด  ๑. เจตนาร้าย เจตนาอย่างไร ไปหลอกชุมชน บอกว่าของชุมชน แต่ให้เขา 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ นี่ผมไม่ยอม เอาสิเรื่องนี้ถ้าเกิดจริง ๆ บอกไว้เลยผมไม่ยอม ไม่อย่างนั้น 
ก็เปลี่ยนชื่อไป อย่าไปบอกว่าของชุมชน อย่าไปบอกว่าของฐานราก ต้นเหตุ เอาละพอมันไม่เกิด
วันนี้เกิดอะไรขึ้น โอกาสดี ๆ ท่ีท่านว่าน่าจะมีผลดี ๖ เด้ง หายหมด  ๑. เศรษฐกิจชุมชนไม่ฟู 
เสียดายเงินต่างประเทศจะเข้า เสียดายเงินไทยท่ีล้นแบงก์อยูจ่ะออกไป  ๒. เสียดายชาวบ้าน
ท่ีเขายากจนอย่างนี้น่าจะได้ปลูกต้นไม้ มันดีไหมปลูกต้นกระถินยักษ์ ดีนะท่านประธาน  
ท่านนายกรัฐมนตรีชอบบอกว่าหาพื้นท่ีปลูกข้าวทดแทนสิ ทดแทนข้าวได้ไหม ทดแทนมัน 
ได้ไหม นี่อย่างไรถ้าสมมุติว่าโรงงานนี้เกิดเขาก็จะไปปลูกตามหัวไร่ปลายนา พื้นท่ีปลูกข้าว
ลดลงท่านก็จะขายข้าวง่าย ข้าวก็จะขึ้นราคา ก็วันนี้ไม่มีอะไรไปทดแทน เขาก็ข้าว ข้าว ข้าว 
บอกเขาเลิกปลูกข้าวเอาอะไรไปแทนล่ะ กระถินยักษ์สิ ถ้าโรงงานนี้เกิดกระถินยักษ์ไป 
แทนข้าว จบ ราคาข้าวก็ขึ้น เพราะฉะนั้นโรงงานนี้ไม่เกิดผมเลยถามท่าน นี่จะถามแล้วนะ 
ถามว่าท่านท าไมไปก าหนดเงื่อนไข ๑๐ เปอร์เซ็นต์ให้ชุมชน ท าไมไม่ให้ชุมชนสัก ๕๑ เปอร์เซ็นต์ 
หรือ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ไปเลยสิ โครงการ ๓ ประเภท ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่  
ไม่รู้กี่พันเมกะวัตต์ท่านก็ให้เศรษฐีเอาไปแล้วนี่ เศษเนื้อข้างเขียงท าไมให้ชาวบ้านไม่ได้  
และโอกาสท่ีท่านจะฟื้นฟูชุมชนไม่ได้เลย ผมเดาถูกว่าท่านจะตอบผมว่าก็เพราะว่า 
ถ้าให้ชุมชน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ชุมชนไม่มีทุนหรอก  
จ้างก็ชุมชนไม่มีเงินไปลงทุน วิสาหกิจชุมไม่มีเงินลงทุน ถ้าท่านตอบแบบนี้ผมจะตอบให้ วันนี้
ระบบลงทุนมันมีเยอะ ๒ ระบบท่ีใช้ได้เลยคือเทิร์นคีย์ (Turnkey) แล้ววันนี้เกิดแล้วด้วย  
ผมจะบอกสุดท้ายชุมชนเขาท าโมเดล (Model) มาให้ผมแล้วด้วย พร้อมยื่นแล้วด้วย  
เทิร์นคีย์ (Turnkey) คืออย่างไร ชุมชนให้ท่ี ชุมชนให้สิทธิ ชุมชนเห็นชอบ ทุนส่วนกลาง 
นายทุนพร้อมจะลงทุนให้ เทิร์นคีย์ (Turnkey) ก็คือลงทุนให้หมด ชาวบ้านไม่ต้องควัก 
แม้แต่บาทเดียว แต่อาจจะมีสัญญากันว่าทุนขอท าแล้วเก็บคืนภายใน ๗ ปี ๗ ปีไม่ใช่ตัวเลข
หลอกด้วย ไปวิจัยมาแล้วด้วยว่าถ้าเอาไปลงทุนสัก ๗๐๐ ล้านบาท ๗ ปีเขาได้คืน ปีท่ี ๘  
เป็นต้นไปเป็นของชุมชน นี่เขาเรียกเทิร์นคีย์ (Turnkey) ชาวบ้านไม่ต้องควัก แต่ชาวบ้าน 
อดทนรอ ๗ ปีเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลย แต่ในระหว่าง ๗ ปีชาวบ้านก็ได้แบ่งปันผลไปด้วย 



๑๙๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      นิษฐกานต์ ๙๙/๒ 
 
แต่ไม่มาก แบบนี้ชาวบ้านไม่ต้องมีเงินครับ แล้วมีไหมนายทุนท่ีจะไปลงให้ชาวบ้าน  
มือสลอนครับ มือสลอนทุนไทยนี่ละ ทุนจีนก็มาเยอะ ใครบอกผม วันนี้วิสาหกิจชุมชน 
ท่ีจะท าโรงไฟฟ้านี่ภาคกลางไม่ต่ ากว่าหก ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้มาหาผม บอกว่า
ประธานวิป (Whip) ช่วยหน่อย พวกผมอยากเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ช่วยอย่างไร ถ้าท่าน 
เป็นรัฐบาล พรรคเพื่อไทยเป็นช่วยแก้ตรงนี้ให้หน่อย ๕๐๐ ล้านบาทเอาออก แล้วก็  
๑๐ เปอร์เซ็นต์นี่ขอพวกผมสัก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หรือจะกรุณา ๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ก็บุญ  
ผมบอกแล้วจะเอาทุนมาจากไหน เขาไปเซ็นเอ็มโอยู (MOU) กันมาเสร็จ วันนี้เขาเซ็นเอ็มโอยู 
(MOU) แล้วด้วยว่าทุนช่วย แล้วอะไรอีกที่ท่านบอกว่าชาวบ้านจะท าไม่ได้ เทคนิค เทคโนโลยี 
ท่านครับ วันนี้อย่าไปดูถูกชุมชน ในบ้านนอกนี่ข้าราชการเกษียณ ครูเกษียณ ต ารวจเกษียณ 
อธิบดีเกษียณ คนเกษียณวันนี้ไปอยู่บ้านนอกเยอะ เขามีภูมิปัญญาพอ แล้วในเอ็มโอยู 
(MOU) เขาท่ีเอามาให้ผมดูนี่ทุนพร้อม เทคนิคพร้อม คนท่ีจะมาช่วยเป็นท่ีปรึกษาพร้อม 
เสร็จแล้วจะต าหนิตรงไหนอีก ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๐๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                  ปัทมา ๑๐๐/๑ 
 
มีอยู่เรื่องเดียวเป็นข้อท่ีจะต้องวิตกกันนิด ไม่ใช่ว่าดีทั้งหมดหรอก ข้อดีมันก็มีเสียบ้างธรรมดา
ก็คือสิ่งแวดล้อม ผมไม่ใช่ไม่คิดนะ เรื่องนี้มันอาจจะมีโพลลูชัน (Pollution) มีมลพิษ แต่ผม
ศึกษาดูแล้ว คุยกับนักวิชาการ คุยกับช่างเทคนิคแล้ว มันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกมาเรื่อย 
เทคโนโลยีท่ีจะต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อม แล้วในบรรดาโรงไฟฟ้าทางเลือก โรงไฟฟ้าสะอาด
มีอยู่โรงไฟฟ้าหนึ่งท่ีโพลลูชัน (Pollution) น้อยมากคือชีวมวล ชีวมวลตัวนี้ไม่มีมลพิษ  
แต่ถ้าเป็นขยะโน่นนี่นั่นท่ีร้องกันเยอะ ๆ พอมี แต่ชีวมวลนี่เทคโนโลยีจีน เทคโนโลยีอินเดีย 
เทคโนโลยียุโรป ผมไปศึกษามาเสร็จน้อยมาก แต่แม้จะมีเราก็อยู่กับมันให้ได้ เราก็ป้องกันได้ 
มีเรื่องเดียว แล้วท่านจะบอกว่าชุมชนสามารถจัดการโพลลูชัน (Pollution) ตัวนี้ได้ไหม 
มลพิษนี้ได้ไหม ได้ครับ ชุมชนกับคนเมืองมันไม่ได้เก่งต่างกันหรอก แก้ได้ เพราะฉะนั้น  
ท่านประธานท่ีเคารพ โครงการอย่างนี้เกิดไม่ได้เลยวันนี้เพราะร้องกันอยู่นี่  ร้องเพราะอะไร 
ร้องเพราะว่าผิดตรงท่ีท่านไปเปิดให้ทุนข้างนอกเข้าไปแข่งขันกันประมูล ถ้าเราท า 
เป็นอย่างไร วันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นรัฐบาล ผมเป็นท่าน ผมเป็นปั๊บวันนี้ผมกวักมือเรียก
ชุมชนเลย ทุกคนท่ีวันนี้ไปศึกษามา ชุมชนลงมติกันแล้ว ติดต่อกับทุนแล้ว เซ็นเอ็มโอยู 
(MOU) กันแล้ว มาเลย มาแล้วผมจะแก้ข้อแรกเลย แก้ข้อเดียวมันจะทะลุปรุโปร่งหมด 
คือให้เป็นของชุมชน ส่วนทุนใหญ่กลับไปเอาขนาดกลาง ขนาดใหญ่เถอะ อย่ามาแย่งชาวบ้าน 
เขาก็ ไม่มาแข่ งกัน  เขาก็ ไม่มาประมูล  ไม่มาร้องกัน  ก็ เกิ ด  ท่านครับ  แล้ วอันนี ้
มันจะไปสู่จุดไหนรู้ไหม ถ้าผมเดาผิดท่านตอบผมมานะ ผมจะถามท่านล่ะ ถามว่าอย่างไรครับ 
ท่ีท าวันนี้นี่ ท่ีออกเงื่อนไขไม่ให้มันเกิด ให้มันยาก แล้วต้องร้องกัน แล้ว ๘ ปีไม่เกิด ก าลัง 
จะยกเป็นเงื่อนไข เป็นข้ออ้างใช่ไหมว่าโรงงานขนาดเล็กล้มเหลว ท าไม่ได้ รวบกันไปให้ 
ทุนใหญ่ท าเถอะ อย่างนี้หรือเปล่าครับ มันก าลังจะเข้าทาง สุดท้ายก็จะกลับมาเป็นบิดา 
แห่งความเหลื่อมล้ า สุดท้ายก็เข้าร่องความกดอากาศต่ าคือชุมชนท าไม่ได้ เปิดโอกาสแล้ว  
๘ ปีไม่เกิด ร้องกัน ไม่มีความพร้อม เพราะฉะนั้นทางเดียวท่ีจะให้มันเกิดอะไรครับ รวบให้
ทุนใหญ่ท า ผมลืมข้อหนึ่งท่ีเป็นข้อดีของโรงไฟฟ้าเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ข้อดีอะไร 
รู้ไหมครับ ในชุมชนวันนี้ไฟไม่พอนะ ท่ีบอกว่าปริมาณไฟประเทศสูงนี่จริง แต่มันสูงในบางท่ี 
มันขาดในบางพื้นท่ี วันนี้ชาวบ้านไปขอการไฟฟ้าอ าเภอ จังหวัด ขอต่อไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ไปไร่ ไปนา ไปท าไร่ ท าสวน ไฟฟ้าตอบว่าไฟมันตก ไฟไม่พอ ฟีดเดอร์ (Feeder) ไม่ได้  
เป็นเหตุ วันนี้ถ้าเกิดโรงไฟฟ้าแบบนี้ขึ้นท่ีชุมชนปั๊บเขาก็จัมป์ (Jump) สายขายท่ีนั่นละ  



๑๙๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                  ปัทมา ๑๐๐/๒ 
 
โรงไฟฟ้านี้ก็จะขายไฟท่ีชุมชนนะ ฟีด (Feed) ตรงนั้นเต็ม ไฟเต็ม อะไรจะเกิดครับ ชาวบ้าน
ขอต่อไฟลงไร่ ลงนา ทีนี้สบายเลย สบายเลยพอไฟมันเต็มพื้นท่ี เต็มชุมชน ประโยชน์ 
อีกสถานหนึ่งตามมาก็คือเกิดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ก็ดูสิเศรษฐกิจมันจะมากี่รอบ ท่ีผมพูด
วันนี้โครงการนี้ถ้าบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ ก็บอกว่าหมุน ๗ รอบ เราเคยท านะ อันนี้ผมว่า
หมุนไม่ต่ ากว่า ๑๐ กว่ารอบ เสียดายจริง ๆ ของดี ๆ อย่างนี้กลายเป็นของเสีย ของท่ีผม 
ชื่นชมกลายเป็นของท่ีผิดหวัง เพราะอะไรครับ เพราะคิดดีแต่เจตนาไม่บริสุทธิ์ ปากปราศรัย  
แต่น้ าใจเชือดคอ ดูไปดูมาเหมือนฉลาดแกมโกง คิดนี่คือฉลาด แต่พอมีไปเก็บโน่นนี่คือโกง  
ดูเหมือนจะเป็นฉลาดแกมโกง 
  (นางบุญญาพร นาตะธนภัทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เดี๋ยวนะครับ มีผู้ประท้วง 
 
               - ๑๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๐๑/๑ 
 
  นางบุญญาพร นาตะธนภัทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอประท้วงผู้อภิปราย ดิฉันฟังหลายครั้งหลายหนแล้วค่ะ ใส่ร้ายป้ายสี ผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ 
กับท่านนายกรัฐมนตรีตลอดค่ะ ดิฉัน บุญญาพร นาตะธนภัทร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรครวมไทยสร้างชาติ ดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินท่านอภิปรายหลายครั้งหลายหน พูดผิด
ข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ใส่ร้ายป้ายสีท่านนายกรัฐมนตรีโดยตลอดว่าท่านปากดีน้ าใจเชือดคอ  
จริง ๆ ท่านไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พอแล้วครับ เข้าใจครับ  
ก็อภิปรายต่อนะครับ เชิญเลยครับ 
   นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ เพราะฉะนั้น 
ตอนแรกดูฉลาดคิดเร่ืองนี้ดีมาก ผมว่าฉลาดมากท่ีคิดเรื่องนี้ แต่ดูไปดูมาเหมือนฉลาดแกมโกง 
แต่ดูไปดูมาโง่แล้วไม่พอ อมสเปโตด้วยนะครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
   นางบุญญาพร นาตะธนภัทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านคะ ดิฉันขอประท้วง 
ผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ขอให้ท่านผู้อภิปรายถอนค าพูด ค าว่า นายกรัฐมนตรีโง่ ด้วยค่ะ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ  
เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจง แล้วก็ขอเตือนพวกเราว่าเวลารัฐบาลมีน้อยมาก เพราะฉะนั้น 
ต้องระมัดระวัง เผื่อเวลาให้รัฐมนตรีได้ชี้แจง เพราะในข้อตกลงนั้นก่อนเท่ียงคืนรัฐบาล 
ต้องชี้แจงให้ได้ ๓ ชั่วโมง ขณะนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่พอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าไป
รบกวนเวลามากจะมีปัญหา เชิญตอบครับ 
   พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกสภาท่ีเคารพนะครับ  
เมื่อสักครู่ฟังมาก็เป็นข้อเสนอแนะท่ีอยู่ในสิ่งท่ีรัฐบาลก าลังด าเนินการอยู่แล้ว ในเรื่องของ
โรงไฟฟ้ากรุณาไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่ากติกาว่าอย่างไร ท าไมผมถึงจะไม่สนับสนุนให้ 
ท าไมผมถึงจะให้รายใหญ่เขาได้ มันมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์กับ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ของประชาชนสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ภาคเอกชนนั้นลดลงเหลือ 
๖๐ เปอร์เซ็นต์ได้ อันนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้วยนะครับ แล้วก็พื้นท่ีท่ีจะตั้งโรงไฟฟ้า วันนี้
เราตั้งไว้อยู่ประมาณ ๗๐๐ วัตต์ ท่ีจะให้ด าเนินการ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่ 
กรุณาไปดูรายละเอียดอีกทีแล้วกัน มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย ท าไมผมจะไม่อยากให้ 



๒๐๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๐๑/๒ 
 
มันเกิดล่ะครับ ถ้าเกิดได้มันก็ดีอยู่แล้ว ผมตอบเรื่องท่ีเป็นสาระก็แล้วกัน เพราะท่านพูด 
ก็หลายเรื่อง ปลูกต้นไม้ ปลูกอะไร ก็ไม่ได้ยิน แต่ว่าผมให้ปลูกทุกเรื่อง ส่ิงท่ีท่านพูดผมท า
หมดแล้ว แต่ท่านไม่เห็นเอง  
  ชี้แจงเรื่องการปฏิรูปต ารวจแล้วกัน ได้พูดถึงการปฏิรูปต ารวจ ก็ว่ายังมีต ารวจ
เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพัน รับส่วย อบายมุข เสพติด พนันออนไลน์ (Online) แต่งตั้ ง 
ใช้ระบบเส้นสาย รัฐบาลก็ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปต ารวจอยู่แล้วตามท่ีรัฐธรรมนูญ
ก าหนด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของราชการต ารวจต่าง ๆ ซึ่งสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ 
ก็ได้ร่วมกันพิจารณาจนสามารถท่ีจะออกพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ได้ยกเลิกกฎหมายของเก่าไปท้ังหมด ๑๑ ฉบับ 
ปรับปรุงและสร้างหลักประกันในการบริหารงานบุคคล ดูในเรื่องการย้าย ดูในเรื่องของ 
การบริการประชาชน ให้ความส าคัญกับสถานีต ารวจ งบประมาณ ก าลังพลเพียงพอ  
แบ่งแยกสายงานออกเป็น ๕ สายงาน เป็นกลุ่มงาน ไม่ว่าจะเป็นบริหาร สืบสวนสอบสวน 
อ านวยการและสนับสนุน ป้องกันปราบปราม และวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีบทบัญญัติท่ีแตกต่าง
ไปกว่าเดิม มี ๔ คณะ คณะกรรมการ ได้แก่ คตช. ค.ตร. ก.พ.ค.ตร. ส าหรับกรณีแต่งตั้งนั้น 
ถ้าต ารวจเป็นผู้ร้องเรียน แล้วคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจก็มี ก.ร.ตร. ด้วย 
ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รับประกันให้กับเขา เวลาท างานต่าง ๆ จะได้สบายใจ  
และเป็นหลักประกันให้กับประชาชนด้วย การแต่งตั้งโยกย้ายก็ก าหนดหลักเกณฑ์ไปแล้ว 
วินัยข้าราชการต ารวจท าไปแล้ว การบริหารอย่างอื่นท าไปแล้ว โอนภารกิจ ยุบบางหน่วยงาน
ในสังกัดไปแล้ว แต่ท่ีท่านพูดมาท้ังหมดว่ายังมีคดีโน้นคดีนี้ อันนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องของ 
ส่วนบุคคล เป็นส่วนของผู้บังคับบัญชาจะต้องก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีท่ีสุด คนเรา 
มันมีท้ังคนดีและคนไม่ดี ไม่ใช่ว่ามันเลวท้ังหมด ต ารวจใช้ไม่ได้ ทหารก็แย่ ลองกลับมาย้อนดู
ตัวเองบ้างแล้วกัน ก็ขอให้เห็นใจด้วยว่าต ารวจมีก าลังพลมากกว่า  ๒๐๐,๐๐๐ นาย  
เขาท างานดี ๆ เยอะแยะ ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้หรอกครับ --------------------------- 
 
               - ๑๐๒/๑ 
 



๒๐๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๐๒/๑ 
 
ต ารวจคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้อง พัวพัน เรียกรับผลประโยชน์ แจ้งมาเลยครับ ถ้ารายใด  
ยังไม่ชัดเจนเป็นข่าวออกทางสื่อโซเชียล (Social) ผมก็ได้สั่งการไปแล้ว เรียกมาสอบทุกราย 
หากมีการร้องทุกข์ กล่าวโทษก็ด าเนินคดีอาญาไปตามบทบัญญัติทุกราย เพราะฉะนั้น 
ผมจ าเป็นต้องรักษาศักดิ์ศรีของต ารวจดี ๆ เขาไว้ด้วย ไม่ใช่ว่านั่นก็ไม่ดี นั่นก็ไม่ใช่ คือมันผิด
ไปเสียท้ังหมด ติมันง่าย ให้ก าลังใจเขาบ้างเป็นไหม  
   เรื่องน้ าท่วม ฝนแล้ง ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าตลอดเวลาท่ีผ่านมา หลายสิบปี
ท่ีผ่านมามันก็แก้ปัญหาเร่ืองน้ ามา ขาดน้ า น้ าแล้งมาโดยตลอด ท่านไปย้อนดูสิ ๘ ปีท่ีผ่านมา
เราท าอะไรไว้บ้าง ท่านบอกน้ ายังท่วมอยู่ มันก็ต้องท่วมฝนมันตก ถ้าฝนไม่ตกมันก็ไม่ท่วม 
แล้วท าไมถึง หัวเราะอะไร ๆ ท่านรู้ไหมว่าปริมาณน้ าสมัยก่อนท่านท าน้ าท่วมเท่าไร  
แล้วผมลดปริมาณน้ าท่วมลงได้เท่าไร ปี ๒๕๕๔ เป็นอย่างไร ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปีท่ีแล้ว 
ท่วมมากเพราะอะไร เพราะฝนตกเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง รู้เรื่องบ้างไหมรายละเอียด 
ถ้าติว่าท่วมเพราะว่ารัฐบาลไม่แก้ปัญหาผมว่าไม่เป็นธรรมนะครับ ในปี ๒๕๕๕-๒๕๖๕ 
หมู่บ้านท่ีเป็นพื้นท่ีภัยแล้งจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๖ ก็ลด ปี ๒๕๕๖ มีอยู่ 
๓๖,๙๔๔ หมู่บ้าน ปี ๒๕๕๘ เหลือ ๑๒,๙๗๒ หมู่บ้าน ปี ๒๕๕๙ เหลือ ๑๑,๘๔๐ หมู่บ้าน  
ปี ๒๕๖๑  ๐ หมู่บ้าน ปี ๒๕๖๒  ๑๒,๘๒๖ หมู่บ้าน ปี ๒๕๖๓  ๗,๖๖๒ หมู่บ้าน ปี ๒๕๖๔  
๒๙๖ หมู่บ้าน ปี ๒๕๖๕ เป็น ๐ หมู่บ้าน นี่คือตัวเลขท่ีเทียบเคียงแล้วก็วัดจากสถานการณ์
จริง ๆ ถ้าย้อนกลับไปปี ๒๕๖๕ ตัวเลข ๔๐,๗๒๓ หมู่บ้าน ปี ๒๕๕๖  ๓๖,๙๔๔ หมู่บ้าน  
ย้ าอีกทีนะครับ ข้อมูลท่ีมีสมาชิกท่านหนึ่งพูดเรื่องนี้ ผมไม่เอ่ยนามนะครับ ท่ีน าเสนอ 
เป็นข้อมูลการคาดการณ์ส าหรับเพื่อการวางแผนเท่านั้น ท่านเก่งในเรื่องเอาตัวเลขพวกนี้
ขึ้นมา เอาสถิติพวกนี้ขึ้นมา แต่อันนั้นคือตัวเลขวางแผน น้ าท่วมท่ีเคยสร้างความเสียหาย
อย่างมาก ปี ๒๕๕๖  ๑,๘๔๑ ล้านบาท ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑,๐๕๐ ล้านบาท  
ปี ๒๕๖๑ เหลือ ๕๔๒ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒  ๙๔ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓  ๒๒๓ ล้านบาท  
ปี ๒๕๖๔  ๕๘๐ ล้านบาท นอกจากแก้ปัญหานี้แล้วเน้นย้ าให้เพิ่มน้ าส ารอง น้ าต้นทุน 
ไปพร้อมกันด้วย เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม  ท่องเท่ียว 
และบริการ ได้มีการฟื้นฟูป่าต้นน้ า ๑๕๖,๐๗๐ ไร่ ลดการชะล้างพังทลายของดิน ๓๖๗,๙๐๐ ไร่ 
พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าขนาดเล็ก ๔๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร แหล่งเก็บน้ าใหม่  
๔๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร น้ าบาดาล ธนาคารน้ าใต้ดิน ๑๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ประปาหมู่บ้าน 



๒๐๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๐๒/๒ 
 
๔,๙๗๓ แห่ง ลดความเสียหายภัยแล้งได ้๑.๕ ล้านไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ ๓๕๐,๕๒๕ ครัวเรือน 
เป็นต้น นั่นคือตัวเลขข้อเท็จจริง อย่าพูดด้วยความรู้สึกอย่างเดียว  
   ในเรื่องของซิม (SIM) ม้า ในเรื่องของบัญชีม้า วันนี้ได้เห็นชอบร่างพระราช
ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ก็เป็นกฎหมายส าคัญ
นะครับ คือโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับ กฎหมายก็ต้องแก้ เพราะฉะนั้นกฎหมายท่ีเราจ าเป็น 
ต้องออกเป็น พ.ร.ก. ฉบับนี้เพื่อต้องการให้มันทันเวลา มิฉะนั้นเราแก้ปัญหาไม่ได้ มันต้องขอ
อ านาจศาลในการปิด เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะแก้ไขตรงนี้ ๑ ปีท่ีผ่านมานั้นเราได้รับ 
แจ้งความเรื่องนี้ท้ังหมด ๙๒,๐๓๑ คดี อย่างไรก็ตามเราก็ได้มีการติดตามอายัดบัญชีได้ 
๖๕,๘๗๒ บัญชี เราถึงต้องมีกฎหมายใหม่ มันยังไม่เพียงพออย่างท่ีท่านว่า เปิดเมื่อไร 
ก็เจอเมื่อนั้นละ ท่ีผ่านมาต้องขอค าสั่งศาลหมด ถ้า พ.ร.ก. อันนี้ออกมาเราสามารถปิด 
และด าเนินการได้ทันที เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการป้องกันความเสียหาย และมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีเอไอ (AI) ช่วยตรวจจับพฤติกรรมต้องสงสัย
จากบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โทรศัพท์ การโอนเงิน  
เข้า ออกบัญชีบ่อยครั้ง ไม่สามารถแจ้งท่ีมาของเงินนั้นได้ ก็ระวังแล้วกันนะครับ กฎหมายนี้
เมื่อใช้แล้วผู้ใดท่ีเปิดบัญชีม้าจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
                - ๑๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๐๓/๑ 
 
  เรื่องต่อไป เรื่องการเลื่อนการออกค าชี้ขาดและเจรจากับบริษัท คิงส์เกต  
คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด โดยเอาทรัพยากรของประเทศไปแลกกับการประนีประนอม 
ยอมความ เช่น การอนุญาตส ารวจแร่ ๔๔ แปลง โดยเป็นแร่ของ คนร. นั้น ผมชี้แจงมา 
หลายครั้งแล้วในการอภิปราย ซ้ าซากเหมือนเดิมนะครับ เหมืองนี้ด าเนินการมาแล้วตั้งแต่ 
ปี ๒๕๔๕ ปี ๒๕๕๗ ประชาชนร้องเรียนผลกระทบ ก็จ าเป็นต้องสั่งให้มีการระงับการท า
เหมืองแร่ทองค าท่ัวประเทศ ไม่ใช่เฉพาะเหมืองอัครา ท่ัวประเทศทุกเหมืองนั่นละ จนกว่า 
จะมีการศึกษาและพิสูจน์ถึงผลกระทบจากการท าเหมือง แล้วเราต้องปรับปรุงกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องในขณะนั้นให้เกิดความทันสมัย ให้สามารถสร้างความมั่นใจ ปลอดภัย ป้องกัน
ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ก็ยอมรับว่าในขณะนั้น
ไม่เข้าใจในการประกาศตรงนั้นออกมา และเห็นว่าได้รับผลกระทบก็ได้น าเรื่องไปร้อง 
ต่ออนุญาโตตุลาการ วันนี้เราได้มีการปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. แร่  และออกนโยบาย 
ในการบริหารจัดการแร่ทองค า ท่ีก าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพ  
มีกองทุนต่าง ๆ เข้ามาดูแลด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นการอนุญาตต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าเหมืองแร่ทองค าจึงสามารถด าเนินการต่อได้ 
ซึ่งก็คงไม่ใช่เน้นเฉพาะท่ีนี่หรอกครับ เพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็มีการเจรจาในอนุญาโตตุลาการ 
ซึ่งวันนี้ก็มีแนวโน้มท่ีดี การอนุญาตให้ส ารวจแร่นั้นเป็นการให้สิทธิ ในการส ารวจแร่ในพื้นท่ี 
ท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่ได้เป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิในการครอบครองพื้นท่ี กรรมสิทธิ์  
จึงอยู่กับรัฐ กับเจ้าของที่ดินทุกประการ การเข้าพื้นท่ีต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นท่ีก่อน 
ถึงแม้ว่าจะไม่การันตี (Guarantee) ว่าจะพบแร่ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมปริมาณมากพอ 
ท่ีจะคุ้มค่ากับการท าเหมือง มันเป็นคนละส่วนกันกับการอนุญาตให้ท าเหมืองแร่ ส าหรับ 
ท่ีจังหวัดจันทบุรีนั้นก็เช่นกันมีการร้องเรียนคัดค้านของประชาชนในพื้นท่ี จึงไม่มีการอนุญาต
ให้ส ารวจแร่แต่ประการใด อันนี้ท้ัง ๒ ฝ่ายก าลังเจรจากันอยู่นะครับ ถ้าการเจรจามีแนวโน้ม
ไปในทางท่ีดี เราไม่ได้เสียประโยชน์ แล้วเราอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าเดิม การกลับมา
ประกอบกิจการเหมืองทองค าจะเกิดการจ้างงาน มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
ตามกรอบนโยบายทองค า เพื่อพัฒนาดูแลความเป็นอยู่ของชุมชน ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่า 
ผมระวังว่าจะโดนฟ้อง โดนอะไรต่าง ๆ สิ่งส าคัญท่ีสุดคือเราออกกฎหมายไปแล้วว่าถลุง 
ในประเทศไทย แต่ก่อนนี้ขุดขึ้นมาต้องส่งไปถลุงต่างประเทศ วันนี้ต้องถลุงในประเทศไทย  



๒๐๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๐๓/๒ 
 
ใช้ประโยชน์ได้ในประเทศ ในอดีตนั้นส่งออกไปต่างประเทศก่อน เราจะได้ประโยชน์ 
จากค่าภาคหลวงแร่ในอัตราก้าวหน้าตามราคาทองค า ท่ีสามารถจะน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ โดยร้อยละ ๖๐ จากค่าภาคหลวงของแร่นั้นจะถูกจัดสรรให้แก่
ท้องถิ่นโดยตรง ขณะเดียวกันบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ก็จะต้องปฏิบัติ 
ตามกฎหมายท่ีก าหนดใหม่ มีมาตรการท่ีรัดกุม ปกป้อง คุ้มครองผลกระทบต่าง ๆ ท้ังสิ้น  
ท าข้อมูลพื้นฐานสิ่งแวดล้อม ตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ  
ฝ่ายบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ก็ได้เปิดเผยว่ายินดีจะเจรจากับฝ่ายไทย ก็ต้องใช้
การเจรจากันอยู่แบบนี้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ ไม่ใช่ผลประโยชน์ของผม แล้วมันเกิดมา
สมัยใครแร่เหมืองนี ่ท าไมไม่ท าให้เรียบร้อยตั้งแต่แรก  
   การพัฒนา ๘ ปีสูญเปล่า ท่านพูดอยู่เสมอนะครับ สาเหตุท่ีมันไปไม่ค่อยได้   
ติดหล่ม ไม่ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ท่านก็โทษผม อย่าลืมว่าท่ีผ่านมามันเกิดความ
ขัดแย้งทางการเมืองหลายคร้ัง นโยบายเดินหน้าไม่ได้ การลงทุนแผนพัฒนาต่าง ๆ หยุดชะงัก 
นักลงทุนต่างชาติไม่เชื่อมั่นในเสถียรภาพ ไม่มียุทธศาสตร์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
ก่อนปี ๒๕๕๗ นั้นเป็นเบี้ยหัวแตก ท าได้แต่เพียงกระจายงบประมาณ กระจายการพัฒนา
ย่อย ๆ ไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ไม่มีความเชื่อมโยงกัน ท่านพูดฟังดูดีหมด เช่น 
แผนแม่บทรถไฟฟ้า ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ท าเสร็จตั้งปี ๒๕๔๗ 
ไม่เห็นมีรัฐบาลไหนเอาไปท าเลย หรือไม่ก็ท าไม่ส าเร็จ ระบบขนส่งทางราง ๑๐๐ ปีท่ีผ่านมา
ส่วนใหญ่ก็เป็นทางเดี่ยว มีทางคู่ไม่กี่กิโลเมตร ทุกอย่างพลิกโฉมใหม่หมด ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
มีการลงทุนจริงในโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ --------------------------- 
 

- ๑๐๔/๑ 
 

 
 
 
 
 



๒๐๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๐๔/๑ 
 
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของการลงทุนภาครัฐถึงร้อยละ ๗.๙ ต่อปี มอเตอร์เวย์ (Motorway) 
สร้างเพิ่ม ๓ เส้นทาง บางปะอิน-นครราชสีมา บางใหญ่-กาญจนบุรี สายพัทยา-มาบตาพุด 
ทางราง ปี ๒๕๕๗ มีระยะทาง ๔,๐๗๓ กิโลเมตร ครอบคลุม ๔๗ จังหวัด ส่วนใหญ่ 
เป็นทางเดี่ยว มีทางคู่ ทางสามแค่ ๓๕๗ กิโลเมตร ปัจจุบันมีการสร้างเพิ่มระยะเวลา ๒๐ ปี 
จะมีทางคู่ท้ังหมด ระยะทาง ๘,๙๐๐ กิโลเมตร ครอบคลุม ๖๒ จังหวัด เป็นทางคู่ ทางสาม  
๕,๖๔๐ กิโลเมตร โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ก าลังอยู่ระหว่างการเสนอ 
ครม. พิจารณาในปี ๒๕๖๕ น่าจะเปิดให้บริการได้ในปี ๒๕๖๙ รถไฟความเร็วสูง ๔ เส้นทาง 
สายอีสาน ไทย-จีน กรุงเทพฯ-หนองคาย สายตะวันออกเชื่อม ๓ สนามบิน ดอนเมือง  
สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา เชื่อมกรุงเทพฯ อีอีซี (EEC) ในอนาคตอีก ๓ สาย ได้แก่ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 
สายใต้ กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์ ๕ ปีท่ีท ามาทุกอย่างก็เริ่มต้น เริ่มศึกษา ออกแบบ วางแผน 
จัดหาผู้ลงทุนลงทุนร่วม หลาย ๆ วิธีการเพื่อจะก่อสร้างทางรถไฟให้เป็นทางคู่และทางสาม 
ได้ระยะทางมามากกว่า ๕๐ ปีท่ีผ่านมา ๕ ปีของเรา แล้วเราก็จะมีรางรถไฟพร้อมใช้งาน
มากกว่าเดิม ๔ เท่าจาก ๕๐ ปีก่อนหน้านั้น ระบบรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ ปริมณฑล ก่อนปี ๒๕๕๗ 
มีอยู่ ๗ เส้นทาง ๑๔๗.๘ กิโลเมตร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมาสร้างเพิ่ม เปิดบริการแล้ว  
๑๑ เส้นทาง รวม ๒๑๒ กิโลเมตร จะก่อสร้างให้จนครบ ๑๔ เส้นทาง รวม ๕๕๔ กิโลเมตร 
รัฐบาลวาระ ๔ ปีท่ีผ่านมาสร้างรถไฟฟ้าได้ ๑-๒ สาย หรือสูงสุดคือ ๔๖ กิโลเมตร รัฐบาลผม
ถือว่า ๒ สมัยคือ ๘ ปี สร้างได้ ๑๐ สาย ๒๐๐ กว่ากิโลเมตร เฉลี่ยกว่าค่าเฉลี่ย ๒.๕ เท่า  
แล้ว ๒ สายท่ีเปิดในปี ๒๕๖๖ นี้ก็จะเป็นโมโนเรล (Monorail) สายสีชมพูกับสีเหลือง ถ้าใคร
คิดว่ารัฐบาลไม่ได้ท าอะไรไว้ให้เลยก็กรุณาอย่าไปใช้เลยครับ ใช้ของเดิมท่านไปก็แล้วกัน  
๘ ปีท่ีผ่านมานั้นท่านบอกว่าเราไม่มีผลงาน ไม่ได้รับการตอบรับจากต่างประเทศ องค์กร
ต่างประเทศ ท่านต้องฟังเวลาเขาประเมินมา ประเทศไทยได้อันดับ ๘ ของโลก ระบบสาธารณสุข
ท่ีดีท่ีสุดในโลก ประเทศไทยป้องกันประชาชนให้ปลอดภัย  ติดเชื้อโควิด (COVID) น้อย 
เปรียบเทียบกับประเทศท่ีเป็นผู้ผลิตวัคซีนและยารักษาโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ประเทศไทย
ติดชื่อ ๐.๓ เปอร์เซ็นต์ของประชากร เปรียบเทียบกับ ๗ เปอร์เซ็นต์และ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
ของประเทศท่ีผลิตวัคซีน ประเทศไทยได้รับรางวัลอีกมากมาย เช่น รางวัลความง่าย  
ในการติดต่อท าธุรกิจ รางวัลการท่องเท่ียวเชิงผจญภัย รางวัลประเทศท่ีน่ามาท างาน 
และท่องเท่ียว เวิร์กเวเคชัน (Work Vacation) รางวัลกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ รางวัลประเทศ 



๒๐๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๐๔/๒ 
 
ท่ีอยากมาใช้ชีวิตหลังเกษียณล าดับต้น ๆ ของโลก แล้ววันนี้ก็มีหลายประเทศอากาศหนาว 
ราคาแก๊สแพง ไม่มีน้ าร้อน น้ าอุ่น จะมาอยู่เมืองไทยแล้วละเพราะเขาสู้ไม่ไหว จากราคาเดิม
สมมุติว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาทในขณะนี้ นี่ตัวเลขท่ีได้จากข้อเท็จจริงมา 
หลายประเทศหนีหนาวมาพึ่งท่ีเรา ประเทศไทยประมาณอันดับ  ๗ ของโลก ประเทศ 
ท่ีมีอิทธิพลทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) อันดับ ๕ ของโลก 
ความมั่นคงสุขภาพ รางวัลอินเทอร์เน็ต (Internet) บ้านมีความเร็วท่ีสุดล าดับต้น ๆ ของโลก 
อันดับ ๑ ของโลกประเทศท่ีทุกข์ทรมานน้อยท่ีสุด ประเทศท่ีน่าลงทุนมากท่ีสุดล าดับต้น ๆ 
ของโลก เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่ีเป็นมิตรในการท่องเท่ียวมากท่ีสุด อันดับ ๕ ของโลก 
รางวัลอันดับ ๖ ประเทศท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดของโลก รางวัลอันดับ ๗ ของโลกประเทศท่ีมี
ทางเลือกในท่ีอยู่อาศัย คุณภาพชีวิต และเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยว ประเทศไทยไม่ได้ล้มเหลว
ในการบริหารเศรษฐกิจ จากตัวชี้วัดอีกหลายตัว เช่นรางวัลด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทย 
ได้รับรางวัล เช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งปี เหตุผลในการมอบรางวัลก็คือ 
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับท่ีควบคุมได้ หนี้สาธารณะอยู่ในระดับต่ า  
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าประเทศไทย ขออนุญาตเอ่ยนาม 
ประเทศอิตาลี ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น พันธบัตรรัฐบาลมีความมั่นคง สร้างความมั่นใจ 
ในการลงทุน มีความสามารถในการช าระหนี้ดี ค่าเงินเข้มแข็ง ท่านบอกว่าการลงทุน 
จากต่างประเทศลดลงนั้น ท่านพูดแต่ข้อมูลการลงทุนจากต่างประเทศ -------------------------- 
 

- ๑๐๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๐๕/๑ 
 
เพราะกรีนฟิลด์โปรเจกต์ (Greenfield Projects) ซึ่งเป็นการลงทุนใหม่นั้น ถ้าไม่รวม 
การขยายกิจการท่ีมีอยู่ เดิม  การพิจารณานั้นจะต้องดู ท้ังส่วนท่ีเป็นการลงทุนใหม่ 
และการลงทุนส่วนขยาย ซึ่งในประเทศไทยนั้นได้มีการลงทุนท้ังรายเก่าและรายใหม่   
เป็นประเทศท่ีเป็นฐานการผลิตของต่างชาติมานาน เมื่อรวมมูลค่าการลงทุนท้ังรายเก่า  
รายใหม่แล้ว มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ จาก ๙๗,๕๘๒ ล้านบาท  
เป็น ๔๓๓,๙๗๑ ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น ๓๑ เปอร์เซ็นต์ต่อปี เพิ่มจากปี ๒๕๕๘ 
ตัวเลขการลงทุนเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศเวียดนามมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจของขั้วอ านาจของโลก ภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ 
ปัจจัยมหาเศรษฐีเวียดนามย้ายการลงทุนกลับบ้านเกิด ประเทศเวียดนามมีแรงงาน 
จ านวนมาก ค่าแรงต่ า ค่าท่ีดินถูกกว่า มีการลงทุนสูงในประเทศเวียดนาม อาทิ อุตสาหกรรม
การผลิตท่ีใช้แรงงานท่ีเข้มข้นและแข่งขันกันท่ีต้นทุนเป็นหลัก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก 
ค้าส่ง ซ่อมจักรยานยนต์ โรงไฟฟ้า ส าหรับประเทศไทยนั้นมีจุดเด่นด้านคุณภาพโครงสร้าง
พื้นฐาน ทักษะแรงงาน อุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งเหมาะกับการลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีมากกว่า
ใช้งาน คราวนี้เรามีการลงทุนด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่มากกว่าประเทศท่ีว่า แล้วเรา
ก าลังเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานของเราให้สามารถท างานกับเครื่องจักรได้ ท างานกับหุ่นยนต์ได้ 
โดยกระทรวงแรงงานได้พัฒนาฝีมือแรงงานพวกนี้ขึ้นมาเป็นจ านวนมาก แล้วก็ให้ในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษาต่าง ๆ ผลิตขึ้นมาร่วมกับต่างประเทศด้วย ท่ีมาช่วยเรา
พัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศไทยนะครับ  
  เรื่องของเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนของประเทศไทยนั้น เปลี่ยนจาก 
การดึงดูดการลงทุนในโครงการท่ีใช้แรงงานเป็นหลักมาเป็นกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
ถ้าจะยอมรับแรงงานส่วนใหญ่ของเราส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวเกือบท้ังสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ คน 
ต่างด้าว ๒๐๐,๐๐๐ คน ของเรา ๑๐๐,๐๐๐ คน เราต้องพัฒนา ๑๐๐,๐๐๐ คนของเรา 
ให้มีคุณภาพ พัฒนาฝีมือแรงงานขึ้น ถ้าอยู่ดี ๆ ค่าแรงก็ขึ้นไปคนท่ีได้คือใคร คิดให้ถี่ถ้วน  
วันนี้เราต้องปรับมาเป็นกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แลว้ได้มีการลงทุนพวกนี้มามากพอสมควร
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาและอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพ ดิจิทัล ศูนย์กลางการแพทย์ ระบบ
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอวกาศ อากาศยาน อุตสาหกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการศึกษา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มีการขอรับการส่งเสริมแล้ว  จ านวน  
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๒,๐๐๘ โครงการ เงินลงทุน ๓๗๙,๐๙๗ ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ
มีการเติบโตมากกว่า ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ในปี ๒๕๖๕ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
มีการเติบโตมากกว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในช่วงโควิด (COVID) เพราะฉะนั้นความเข้มแข็ง 
ของเราในวันนี้เป็นผลจากความส าเร็จในการสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับในระดับสากล 
ท้ังเรื่องการรับมือสถานการณ์โควิด (COVID) ระบบสาธารณสุข การบริการ การบริหารความเสี่ยง
ในสถานการณ์วิกฤติ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการท่ีดี มีวินัย
การเงินการคลัง ความต่อเนื่องในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เหล่านี้คือ 
การบริหารท่ียั่งยืนของประเทศเราในปัจจุบัน ก็ฝากเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ 
ด้วยนะครับ  
  กรณีกล่าวว่าอีอีซี (EEC) ไม่มีการลงทุนจริง สนับสนุนแต่รายใหญ่และต่างชาติ 
โครงการท่ีขอรับการส่งเสริมใน ๕ ปี ท่ีผ่านมาได้มีการทยอยลงทุนจริงแล้วนะครับ  
ข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีการด าเนินการขอออกบัตรส่งเสริมไปแล้ว  
๕,๙๗๖ โครงการ ได้เริ่มลงทุนตามโครงการแล้ว จ านวน ๔,๙๒๕ โครงการ เป็นอัตราเฉลี่ย
ร้อยละ ๘๒ ของจ านวนโครงการท่ีออกบัตรส่งเสริมท้ังหมด แต่หากพิจารณาเฉพาะค าขอ 
ท่ียื่นในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ไม่นับรวมปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะเห็นว่าผ่านไปไม่นาน  
จะมีอัตราการเริ่มลงทุนสูงถึงร้อยละ ๙๓ ของจ านวนโครงการท่ีออกบัตรส่งเสริมท้ังหมด  
ใครไม่เคยไปไปดูเสียบ้างนะครับ โครงการท่ีรับยื่นขอรับการส่งเสริมในพื้นท่ีอีอีซี (EEC)  
ช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมาได้มีการทยอยลงทุนจริง ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ค าขอในอีอีซี (EEC)  
ยื่นในช่วงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ออกบัตรไปแล้ว ๑,๖๘๑ โครงการ ลงทุนแล้ว ๑,๔๓๑ โครงการ 
เฉลี่ยร้อยละ ๘๕ ท่ีออกบัตรไปนะครับ -------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๐๖/๑ 
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แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะค าขอในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ จะมีอัตราเริ่มลงทุนสูงถึงร้อยละ ๙๕ 
เพราะฉะนั้นจะมีการลงทุนในอีอีซี  (EEC) จะผลิดอกออกผลตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป  
เพราะว่าต้องให้เวลาเขาในการก่อสร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักร ระบบการท างานต่าง ๆ 
ก่อนท่ีจะผลิต แล้วก็จะมีรายได้เป็นภาษีให้กับเรา จ้างงานคนของเรา  
  นโยบายส่งเสริมการลงทุนของเรานั้นเปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการทุกชาติ 
ทุกระดับ ทุกขนาดในแต่ละปีนั้น โครงการท่ีมีหุ้นไทยท้ังสิ้นและโครงการร่วมทุนระหว่างไทย 
ต่างชาติจะมีสัดส่วนถึงประมาณ ๒ ใน ๓ ของโครงการท่ีได้รับการอนุมัติให้ส่งเสริมท้ังหมด 
นักลงทุนไทยท่ัวไปรับสิทธิไม่แตกต่างจากนักลงทุนต่างชาติ เกณฑ์ลงทุนขั้นต่ าเพียง ๑ ล้านบาท 
หากเป็นเอสเอ็มอี (SME) ท่ีมีหุ้นไทยข้างมากจะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ า
เหลือเพียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศได้บางส่วนเพื่อลด
ต้นทุน ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ๒ เท่าของโครงการ
ท่ัวไปอีกด้วย ฉะนั้นนโยบายส่งเสริมการลงทุนไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อนายทุนรายใหญ่ 
อย่างเดียวท่ีกล่าวมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๕ มีการขอรับการสนับสนุนในโครงการ
ระดับเอสเอ็มอี (SME) มูลค่าไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาทและเป็นหุ้นไทยข้างมาก จ านวน  
๕,๑๑๑ โครงการ มูลค่าเงินลงทุน รวม ๒๑๔,๑๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของ
โครงการส่งเสริมการลงทุนท้ังหมด แสดงให้เห็นว่าเรามีความส าเร็จในการสนับสนุนให้  
เอสเอ็มอี (SME) ไทยมีการลงทุนประกอบธุรกิจของตัวเอง นอกจากให้สิทธิประโยชน์บีโอไอ 
(BOI) แล้ว เรายังมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยสนับสนุนเอสเอ็มอี (SME) เช่นการสนับสนุน 
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนท่ีเป็นเอสเอ็มอี 
(SME) ไทย ท่ีผ่านมานั้นได้มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทย 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กว่า ๑๐๐ ราย ส่งผลให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) สามารถ
ขยายตลาดชิ้นส่วนได้มากขึ้นท้ังในประเทศและต่างประเทศ จากการประเมินในช่วง ๘ ปี 
ท่ีผ่านมานั้นพบว่ามีมูลค่าการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมรวมแล้วกว่า ๒๒๔,๓๐๐ ล้านบาท แล้วก็
มีแนวโน้มจะสูงมากขึ้น  
  การกู้เงินและการสร้างหนี้สาธารณะ ในช่วงอายุรัฐบาลผม ๘ ปีนั้นมีการกู้เงิน
มาลงทุนภาครัฐได้มากท่ีสุด และเป็น ๘ ปีท่ีมีการช าระหนี้ในอดีตสูงท่ีสุด นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ 
จนถึงปัจจุบันรัฐบาลผมได้มีการช าระหนี้สาธารณะไปแล้วกว่า ๒.๖ ล้านล้านบาท รวมต้น 
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เงินกู้และดอกเบี้ย และเป็นยอดช าระหนี้มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับรัฐบาลในอดีตท่ีผ่านมา  
และในมูลหนี้เหล่านั้น รวมถึงหนี้ท่ีเกิดความเสียหายในบางโครงการของรัฐบาลก่อนหน้า 
ปี ๒๕๕๗ ด้วย การลงทุนเพื่ออนาคตนั้นถือว่ามากท่ีสุด หลักฐานก็มีให้เห็น ให้ใช้ ให้สัมผัส 
ขอให้ท่านออกมาจากมายาคติของท่าน เปิดตา เปิดใจ เปิดหูของท่าน ท่านจะเห็นว่า  
เงินกู้ระหว่างปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๕ นั้นผมได้น าไปสร้างชาติ วางรากฐานอนาคต 
ใน ๑๗๙ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๖๖ ล้านล้านบาท เป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ รถไฟฟ้า 
รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ บ้านเอื้ออาทร โรงงานผลิตยา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา 
พลังงาน เป็นต้น เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว ๗๕ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการอีก  
๑๐๔ โครงการ ท่ีผ่านมาก็ทราบดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนให้ทราบ 
เท่านั้นเอง ไม่มาโอ้อวด พูดคุยโม้อะไรให้ทุกคนเขาหมั่นไส้อยู่แล้วละ  
  ในเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจ เร่ืองโควิด (COVID) เกิดจากความส าเร็จของ
คนไทยท้ังประเทศ แม้บางคนจะไม่เห็นด้วย วัคซีนนี้ไม่ดี ยี่ห้อนั้นก็ไม่ใช่ ผมเห็นฉีดทุกคน  
ก็เกิดจากความส าเร็จของคนไทยท้ังประเทศ ปีแรกอันดับ ๒ ของโลก ความร้ายแรงอันดับ ๑ 
ของเอเชีย เราสามารถฟื้นตัวได้ดีเป็นอันดับ ๖ ของโลก และอันดับ ๑ ของเอเชีย มีการ
บริหารจัดการโรคระบาดด้านสุขภาพอะไรดีท่ีสุด เป็นอันดับ ๕ ของโลกท่ีมีความมั่นคง 
ทางสุขภาพ องค์การอนามัยโลก ดับเบิลยู เอช โอ (WHO) ได้เลือกประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๔ 
ประเทศจากท่ัวโลก และเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการด าเนินการ
โครงการกลไกทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพ
ถ้วนหน้า และถอดบทเรียนความส าเร็จจากการรับมือวิกฤติโควิด (COVID)  
 

 - ๑๐๗/๑ 
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  นอกจากนั้นประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นท่ีตั้งส านักงานเลขาธิการของ 
ศูนย์อาเซียนในด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ แอคฟีด 
(ACPHEED) ส่งเสริมโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข 
แห่งหนึ่งในโลก และท่ีไปไกลกว่านั้นคือตลาดอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
ในอนาคต เพราะฉะนั้นการน าพาบ้านเมืองในช่วงวิกฤติต่าง ๆ นั้นผมได้พยายามดึง 
ความสามัคคีจากคนในชาติให้มาร่วมมือกันเพื่อเอาชนะสงครามโควิด (COVID) ได ้
อย่างงดงาม แล้วต่างชาติก็ชื่นชม การท่องเท่ียวในปี ๒๕๖๔ หลังเปิดประเทศอย่างเป็นระบบ 
นักท่องเท่ียวต่างชาติกลับเข้ามาประเทศตามเป้าหมาย ๑๐ ล้านคน ถึงแม้ว่าหลายประเทศนั้น
จะยังซบเซา เศรษฐกิจโลกยังถดถอย คราวนี้ตัวเลขเพิ่มไปใกล้ ๒๐ ล้านคนเข้าไปแล้ว  
มันไม่ดีตรงไหน หาท่ีดี ๆ ดูบ้าง มันก็ได้ชื่นตา ชื่นใจไป ไม่ดีก็แก้กันไป เรามีรายได้ 
จากกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง ๑.๒ ล้านล้านบาท ยังไม่นับรวมชาวจีนท่ียังคงปิดประเทศ  
และยังทยอยเข้ามาอยู่ และให้ก าหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ท่ีจะส่งคนเข้ามา 
ในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ (Group Tour) ปี ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีคนท้ังหมดประมาณ ๒๓.๕ ล้านคน
มาท่องเท่ียว มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ธุรกิจบริการ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจท่องเท่ียว อะไรเยอะแยะ
มากมาย  
  ในการลงทุนอื่น ๆ นั้นท่านต้องมองด้วยว่า เอ๊ะ ท าไมประเทศไทยไปด้อยกว่า
ประเทศนั้น ไปด้อยกว่าประเทศนี้ สิ่งแรกท่านต้องกลับมาก่อนก็คือว่าเขาปกครองด้วย
ระบอบอะไร เขามีอ านาจมากแค่ไหน ผมก็พยายามใช้อ านาจให้อยู่ในกรอบเท่านั้นเอง  
แต่เขาท าได้หมดทุกอย่าง เขาไม่ได้มีหลายพรรคนั่งแบบนี้ มีพรรคเดียว วันนี้ก็มีปัจจัย
ภายนอกด้านอื่น ๆ นอกจากเศรษฐกิจ ก็คือปัจจัยของคู่อ านาจของโลก ภูมิรัฐศาสตร์  
ความขัดแย้ง สงคราม วันนี้ทางประเทศเวียดนาม มหาเศรษฐีเวียดนามก็ย้ายการลงทุน
กลับมาบ้านเกิดแล้ว แล้ววันนี้ก็มีปัญหาคนเชื้อชาติเวียดนามเกิดในประเทศ นอกประเทศ 
อะไรก็มีปัญหาอยู่ ก็เป็นเรื่องของเขา เราเป็นมิตรกันเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
   อีกอันหนึ่งรางวัลอันดับ ๕ ของโลก เป็นประเทศท่ีมีความมั่นคงสุขภาพ 
รางวัลอินเทอร์เน็ต (Internet) บ้านท่ีเร็วท่ีสุดอันดับ ๑ ของโลก รางวัลอันดับ ๑ ของโลก 
ท่ีมีความทุกข์ทรมานน้อยท่ีสุด ไม่รู้ทรมานอะไรกันนักหนา เห็นบ่นอยู่อย่างนี้ โลกเขามอง 
อย่างนั้น ผมก็แล้วแต่ ประเทศที่น่าลงทุนมากท่ีสุดอันดับ ๒ รางวัลอันดับดีพันธบัตร ย้ าอีกที 
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เมืองเชียงใหม่เมืองเป็นมิตรท่องเท่ียว อันดับ ๒๖ มีประสิทธิภาพท่ีสุดของโลก อันดับท่ี ๗ 
ของโลกมีทางเลือกในท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีอีกเยอะ  
แล้วเดี๋ยวผมจะส่งไปทางสื่อก็แล้วกัน ให้เขาช่วยกันท าความเข้าใจหน่อย เพราะหลายคน 
เขาไม่เข้าใจ หลายคนก็บอกว่าไม่ได้ท าอะไรเลย ๘ ปีท่ีผ่านมา ผมก็น้อยใจอยู่เหมือนกันละ  
  ไหน ๆ ก็พูดกันแล้ว เมื่อสักครู่ก็เห็นมีการเสนอโครงการอะไรกันเยอะแยะ 
ไปหมด จะไปเลือกตั้งอะไรก็เชิญท่านเถอะ ตามก าหนดเวลา ตามกฎหมาย ผมวิเคราะห์
มาแล้วนะครับ ผมไม่เอ่ยชื่อ การเพิ่มอัตราเงินเดือน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน อบรมทักษะ
วิชาชีพ สร้างงาน ๒๐ ล้านต าแหน่ง จะมีภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น ๕๑๖,๒๒๒ ล้านบาท  
นี่เพิ่มมาใหม่ อีกนโยบายหนึ่งก็คือเรื่องการจ่ายบ านาญ ๖๐ ปีขึ้นไป คนละ ๓,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ๙,๐๐๐ บาท เด็ก เยาวชน ๗-๒๒ ปี คนละ ๘๐๐ บาท  
เพิ่มเบี้ยเด็ก ๐-๖ ปี จ่ายอัตรา ๑,๒๐๐ บาทต่อเดือน ภาระงบประมาณจะเพิ่มขึ้นมาอีก 
๗๙๑,๓๔๐ ล้านบาท อีกอันหนึ่งคือนโยบายเพิ่มสวัสดิการ เช่น บ านาญประชาชน คนละ 
๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน เรียนฟรีถึงปริญญาตรี ภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น ๓๔๖,๕๔๖ ล้านบาท 
แก้ปัญหาหนี้สิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ จ านวน ๓๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มสิทธิประโยชน์ 
บัตรสวัสดิการ ปัจจัยการผลิต ปุ๋ยอะไรต่าง ๆ เหล่านี้  โดยท่ีไม่มีกติกาท่ีดี เพียงพอ  
ไม่ระมัดระวัง จะเพิ่มขึ้นประมาณ ๔๓๖,๘๗๗ ล้านบาท จะออกนโยบายอะไรมาต้องดู 
เม็ดเงินว่าจะเอามาจากไหน หามาท่ีไหน เพราะทุกวันนี้มันก็เกลี่ยกันอยู่แล้ว หลายอัน 
ท าอยู่แล้ว แต่ท่านก็จะขยายให้มันมากไป ๆ คนก็ชอบละครับ ท่านก็รับผิดชอบเอาเอง 
แล้วกันถ้าหางบประมาณไม่ได้ เพราะมันผิด พ.ร.บ. งบประมาณด้วย จะท าให้เราไม่สามารถ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ ร้อยละ ๒๐ ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังนะครับ 
เพราะฉะนั้นใครจะเสนออะไรก็ตามกรุณาแจ้งด้วยแล้วกันเอาเงินมาจากไหน 
 

 - ๑๐๘/๑ 
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  รายได้รัฐบาลไทยในวันนี้  ปี ๒๕๕๖  ๒,๑๕๖,๖๗๗ ล้านบาท ก็ไล่มา  
ปี ๒๕๕๗  ๒,๐๗๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยประมาณ พอมาปี ๒๕๕๘  ๒,๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ปี ๒๕๕๙  ๒ ,๓๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๐  ๒ ,๓๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑  
๒,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒  ๒,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓  ๒,๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
โควิด  (COVID)  ปี  ๒๕๖๔ โควิด  (COVID)  ก็  ๒ ,๔๐๐ ,๐๐๐ ล้ านบาท ปี  ๒๕๖๕   
๒,๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท รายได้ผมก็เพิ่มขึ้นนี่  รายจ่ายเราก็ต้องดูแล เรื่องสวัสดิการ 
ให้ประชาชนเราท าให้หมดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะ ในเรื่องโครงการคนละครึ่ง โครงการ 
บัตรสวัสดิการประชารัฐ ไม่ใช่บัตรคนจน คุณก็ชอบเรียกบัตรคนจน คุณไปดูถูกเขาได้อย่างไร 
ให้เขามีรายได้ท่ีเพียงพอ อยู่รอด มีอาหารการกิน แล้ววันนี้บัตรทองก็มีทุกโรค บริการ
โรงพยาบาลเอกชนก็ได้ ๗๒ ชั่วโมง ระบบประกันสุขภาพ บริการสาธารณสุขแพทย์สมัยใหม่ 
แพทย์แผนไทย ยกระดับ อสม. คัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) การตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพิ่มวัคซีนเอชพีวี (HPV) เพิ่มรายการส าหรับแม่และเด็ก ลดภาระ
การเดินทางไปสถานพยาบาล ผ่าตัดฝังรากเทียม ประสาทเทียมให้กับเด็กหูหนวก ให้บริการ
แว่นตา รักษาผู้ป่วยติดบ้าน ฉุกเฉินมีสิทธิทุกท่ี ๗๒ ชั่วโมง แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผู้ป่วยมะเร็ง
รักษาได้ท่ัวไปโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คงใช้เวลาไปเยอะพอสมควรแล้วเมื่อย 
เพราะท าเยอะเมื่อยพูด แล้วเดี๋ยวผมจะเอาออกทางโซเชียล (Social) ให้โฆษกเขาชี้แจง
ออกไป แล้วท่านลองเถียงมาแล้วกันว่าท่านท าอะไรไปแล้วบ้าง ท่านเสนอแต่ข้างหน้าจะท านี่
ท าโน่น แล้วท าไมท่านไม่ท าก่อนหน้านี้ แล้วท่านก็มาเคลม (Claim) ผมอยู่นี่ไม่ได้ ผมไม่ได้
กล่าวถึงใคร ผมกล่าวลอย ๆ ไปเฉย ๆ ขอโทษแล้วกันนะครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
  (นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ประท้วงอะไรครับ  
เชิญครับ 
  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  จะบอกท่านนายกรัฐมนตรี  
ท่านนายกรัฐมนตรีแป๊บเดียวครับ ทางบ้านโทรศัพท์มาบอกว่าท่านอารมณ์หงุดหงิด อยากให้
ท่านชี้แจงแบบให้เข้าใจครับ พูดทีละเร่ือง ทีละประเด็น แล้วท่ีพูดมานี่นโยบายพรรคเพ่ือไทย 
หมดเลย แต่ก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ เพียงแต่ว่าผมรับโทรศัพท์มาบอกว่า  



๒๑๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๐๘/๒ 
 
ท่านนายกรัฐมนตรีพูดแบบเอาหนังสือมาอ่าน ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ ก็ไม่อยากประท้วง  
แต่อยากจะให้ท่านได้อธิบายว่า ๖ ปี ๗ ปี ๘ ปี ท่านท าอะไรมาบ้าง แต่ฟังดูแล้วเหมือนท่าน
จะหงุดหงิดตลอดเวลา แล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านวันนี้ท่านบอกว่าน้ าท่วมเพราะฝนตก แล้วถ้า 
ตกทุกวันน้ าท่วมทุกวัน ผมกลับบ้านไม่ได้นะครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณจุลพันธ์ เชิญครับ  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เมื่อท่านนายกรัฐมนตรี
ได้กรุณาลุกขึ้นชี้แจงเป็นครั้งท่ี ๒ ของวัน ก็ขอบพระคุณครับในเบื้องต้น แต่นี่เป็นกลไก 
ของสภาในการตรวจสอบ เราใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ให้สภาซักถามข้อเท็จจริง แล้วก็
เสนอแนะปัญหา แต่ท่านนายกรัฐมนตรีนี่ก็คือท่านลุกขึ้นมา แล้วก็บอกว่าแล้วพวกท่าน 
ท าอะไร พวกผมเป็นฝ่ายค้านครับ เรามีหน้าท่ีตรวจสอบ หน้าท่ีในการท าใน ๘ ปีท่ีผ่านมา
เป็นของคณะรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นต้องเรียนฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรี 
ใหร้ับทราบในบทบาทท่ีชัดเจน  
  คราวนี้ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีมักจะตอบค าถาม ๒ ครั้ง 
แล้วนะครับ ครั้งแรกกับครั้งเมื่อสักครู่ ท่านก็บอกว่าท าหมดแล้ว ปัญหานี้เป็นปัญหาท่ีส าคัญ 
เพราะว่าพวกเราพยายามจะน าเสนอปัญหาผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรี ถ้าท่าน  
ท าตัวน้ าเต็มแก้วอย่างเช่นเม่ือสักครู่ปัญหาท่ีเราน าเสนอก็จะไม่ได้รับการตอบสนองและแก้ไข
ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นท่ีจะเป็นปัญหา ท่านพยายามยกอ้างในรางวัลต่าง ๆ 
มาหลายอัน รางวัลมิกกี้ เมาส์ (Mickey Mouse) รางวัลโดราเอมอน (Doraemon) อะไร
ออกมาหมดเลย แต่ว่ามันเป็นปัญหาท่ีพี่น้องประชาชนพบเจอ ถ้าท่านไม่สามารถท่ีจะ
มองเห็นถึงปัญหาและแก้ไขมันได้ ถ้าประชาชนยังเดือดร้อนอยู่เช่นนี้  แสดงว่าสิ่งท่ีท ามา 
ยังไม่ประสบความส าเร็จนะครับ 
 

- ๑๐๙/๑ 
 

 
 



๒๑๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๑๐๙/๑ 
 
  ในสิ่งต่อมาดีใจนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีฟังท่ีพวกผมอภิปราย แล้วก็
พยายามน าเสนอนโยบายดี ๆ ของพวกผม แต่ละพรรคการเมืองบางคนก็มีบ้างครับ  
ต้องยอมรับว่ามีการพูดถึงนโยบายของพวกเรา ก็ดีใจครับท่านได้เริ่มศึกษา แต่ท่าน 
อาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างท่ีพวกผมท่ีใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเริ่มนโยบายแต่ละนโยบายมา 
แล้วท่านมาฟันธงว่างบประมาณเท่าไร อันนี้ท าได้ ไม่ได้ ท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจถ่องแท้  
แต่ไม่เป็นไร เป็นจุดเริ่มต้นท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้เริ่มท่ีจะเรียนรู้ อันนี้เป็นสิ่งดีครับ  
  ในส่วนสุดท้าย ท่านประธานครับ ผมกราบประทานอภัย ผมเป็นคนพูด  
แล้วก็ใช้ค าว่าบัตรคนจนจริง ๆ มันคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พอดีว่าผมเห็นทางท่าน
นายกรัฐมนตรีบ้าง ท่านคณะรัฐมนตรีบ้าง เปลี่ยนชื่อครับ ไปเปลี่ยนชื่อเป็นบัตรลุงตู่  
ผมก็นึกว่าจะใช้ชื่อไหนก็ได้ เห็นชาวบ้านเขาเรียกกันบัตรคนจน ผมก็เรียกบัตรคนจนด้วย  
ก็กราบประทานอภัย ต่อไปนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ใช้ค าว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ  
อย่าไปเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเอง มันดูจะไม่ถูกต้องและอาจจะขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องของการท่ีใช้
งบประมาณของรัฐไปหาเสียงด้วย พวกผมก็จะใช้ค าว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ตรงกันครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  (นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
ขอประท้วงท่านประธานค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ  
   นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ประท้วง ข้อ ๙ การควบคุม
การประชุมค่ะ ท่านประธานคะ เมื่อสักครู่นี้มีการถามการอภิปรายไม่ไว้วางใจในท่ีประชุม
แห่งนี้ แล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะไปตอบในโลกโซเชียล (Social) มันจะท าได้อย่างไรคะ  
ท่านประธานท าไมไม่ควบคุมให้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบในท่ีประชุมสภาแห่งนี้  และการไป
ตอบในโซเชียล (Social) ท่านก็ไม่เคยเปิดช่องให้คอมเมนต์ (Comment) เลยนะคะ แล้วพอ
ไปตอบแล้วนี่ท่านจะมาคอมเมนต์ (Comment) ตอบว่าอย่างไรบ้างคะ แล้วท่านท าไม 
ไม่ควบคุม ตักเตือนนายกรัฐมนตรีว่าท าไมไม่ให้เกียรติท่ีประชุมแห่งนี้  ตอบค าถามท่ีถาม 
ในสภาแห่งนี้ จะหนีไปไหนคะ จะไปหนีไปตอบในโลกโซเชียล (Social) อันนี้คือการโกหก 
ชัด ๆ ท่านไม่เคยเปิดช่องคอมเมนต์ (Comment) เลยค่ะ  



๒๑๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๑๐๙/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  จบหรือยังครับ  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  จบค่ะ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ใครจะไปตอบในไหนนั้น 
เป็นสิทธิของแต่ละคน อันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคน แต่ว่าหน้าท่ีเราในนี้ก็คือปฏิบัติไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ วันนี้ไม่ใช่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่เป็นการเปิดอภิปราย 
ตามมาตรา ๑๕๒ ซึ่งผมก็ดีใจตั้งแต่เร่ิมต้น ผู้น าฝ่ายค้าน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ท่ีได้อภิปราย 
และย้ าถึงแนวของมาตราดังกล่าวนั้น แล้วอภิปรายกันมาด้วยถือว่าอยู่ ในเกณฑ์ท่ีดี 
ตลอดมา ถึงประท้วงบ้าง แต่ว่าโดยท่ัวไปแล้วก็ไม่มีการใช้ถ้อยค าท่ีหยาบคาย หรือท่านประธาน
เตือนก็รับฟังกัน อันนี้ก็ต้องขอบคุณเราทุกคน แต่ปัญหาอยู่ท่ีเวลานะครับ ผมขอเรียนย้ า
กรรมการประสานงานของรัฐบาลด้วยว่าต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบว่าเขามีเวลาเท่าไรนะครับ 
วันนี้ต้องตอบก่อน ๒ ยาม ให้จบในเวลาเท่าไร ผมไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีทราบหรือไม่เรื่องนี้ 
เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตอบกันแล้วก็ปรากฏว่าเวลาไม่มีแล้ว เพราะว่าไม่มีการชดเชยให้นะครับ 
วันนี้สมมุติว่าเราไม่ใช้เวลา จะบอกเอาเวลาไปทดพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ อันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกัน 
ต่อไปจะเป็นผู้อภิปราย ๒ ท่านครับ คุณณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ แล้วก็ท่านซูการ์โน มะทา 
ขอเชิญคุณณัฐชาก่อนครับ  
   นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนท่านประธาน  
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ผม ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล จากชาวบางขุนเทียนครับ วันนี้ขอโอกาสในท่ีประชุมแห่งนี้
เพื่ออภิปราย สอบถาม และเสนอแนะ ตามมาตรา ๑๕๒ ซึ่งในวันนี้ในมาตรา ๑๕๒ ท่ีผม
อยากจะตั้งค าถามไปถึงรัฐบาล นั่นก็คือเร่ืองของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สูงถึง
ขนาดอธิบดี ระดับปลัดกระทรวง เป็นใครไปไม่ได้ ก็คือท่านรัฐมนตรีเพิ่งจะแต่งตั้งไปล่าสุด
สด ๆ ร้อน ๆ เลย เจ้าของวลีเด็ด จบมาจากไหน กูว่าแล้ว โง่ฉิบหายเลย อันนี้คือค าพูด 
ของเขาท่ีโด่งดังในโซเชียล (Social) แล้วก็พี่น้องประชาชนได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก  
แต่ก่อนจะไปถึงประเด็นนั้น เรื่องปากไม่ดีนี่ห้ามกันไม่ได้ครับ แต่เรื่องพฤติการณ์ พฤติกรรม
ก่อนเข้าสู่อ านาจ ก่อนเข้าสู่ต าแหน่งนั้นเป็นเร่ืองส าคัญที่พ่ีน้องประชาชนต้องจับตามอง  
 
               - ๑๑๐/๑ 



๒๑๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๑๐/๑ 
 
  ท่านประธานครับ ในโครงการท่ีผมจะหยิบยกขึ้นมานั้นเป็นโครงการเมื่อสมัย
รัฐบาล คสช. เร่ิมตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ขอทีมสื่อเปิดสไลด์ (Slide) ขึ้นมาได้เลยนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  เป็นโครงการตั้งแต่ 
ปี ๒๕๖๒ ท่ีได้เริ่มท าโครงการกันมา เป็นโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตรของถนน 
พาราซอยล์  (Para soil) หลายคนอาจเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้มาแล้วหลายครั้ง  
แต่โครงการนี้ก็ยังมีความเคลือบแคลงสงสัย พ่ีน้องประชาชนในขณะนั้นต่างยินดีปรีดาว่า
สุดท้ายแล้วมีโครงการมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางราคายางก็คงจะดีขึ้น  
แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าหลังจากมีโครงการได้ไม่นานราคายางไม่ได้ดีขึ้นเลย แต่ราคา
เงินในกระเป๋า ยอดเงินในกระเป๋าของข้าราชการระดับสูงหลาย ๆ คนกลับเพิ่มขึ้น เอกชน
หลาย ๆ คนมีผลประกอบการสูงขึ้น  
  ท่านประธานไปดูหน้าถัดไปครับ ไปดูระหว่างมีโครงการถนนพาราซอยล์ 
(Para soil) ท่ีมีโครงการตั้งเป้าว่า อปท. ท่ัวประเทศจะต้องมีโครงการ ๗๕,๐๐๐ หมู่บ้าน 
ท่ัวประเทศ ฟังอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนตื่นเต้นตกใจว่าโครงการนี้จะได้ช่วยพยุงราคา 
อย่างมาก แต่สุดท้ายแล้วปี ๒๕๖๑ ราคายางอยู่ท่ี ๔๒.๗๔ บาท ปี ๒๕๖๒ ต่อมาก็ยังอยู่ท่ี 
๔๓.๖๙ บาท ปี ๒๕๖๓ ต่อมาจนสิ้นสุดโครงการก็ยัง ๔๔.๗๔ บาท ลงทุนไปนับพัน ๆ ล้าน
แต่ราคายางไม่กระเตื้องเลย สุดท้ายจบโครงการราคายางสูงขึ้นมาในปี ๒๕๖๔ เป็น ๕๒.๔๐ บาท 
อันนี้คือสิ่งท่ีพี่น้องประชาชนต้องเจ็บช้ าว่าแล้วสุดท้ายโครงการถนนพาราซอยล์ (Para soil) 
มันจะเพิ่มเงินในกระเป๋าเขาได้อย่างไร โครงการถนนพาราซอยล์ (Para soil) นั้นไม่ใช่แค่ 
น้ ายางกับยางมะตอยหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเดียว มันยังมีองค์ประกอบส าคัญก็คือ 
เร่ืองของสารเคมี สารเคมีท่ีจะต้องไปผสมกับยางพาราเพื่อจะท าถนนพาราซอยล์ (Para soil) 
มีข่าวในส านักข่าวอิศราได้มีข้อแนะน าเตือนให้กับรัฐบาลในขณะนั้นไปแล้วว่าโครงการนี้  
ไม่ชอบมาพากล และการยางแห่งประเทศไทยได้อนุมัติบริษัทท่ีผ่านการรับรองสารเคมี 
ไปแล้ว ๓ บริษัทด้วยกัน ซึ่งสุดท้าย ๓ บริษัทนั้นเป็นบริษัทท่ีมีผู้ถือหุ้นเดียวกัน มีท่ีอยู่ 
ละแวกเดียวกัน ต่างกันแค่บ้านเลขท่ีขีดถัดไปเท่านั้นเอง แต่ซอยถนนตรงกัน เป็นบ้าน 
หลังใกล้เคียงกัน อย่างท่ีผมได้ถ่ายรูปจากจีพีเอส (GPS) มานะครบั แล้วก็ผู้ถือหุ้นจะเป็นคนที่
สลับสับเปลี่ยนกันไป กรรมการก็เป็นกรรมการคนเดียวกัน อันนี้คือ ๓ บริษัทท่ีการยาง 



๒๑๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๑๐/๒ 
 
แห่งประเทศไทยอนุมัติมา สุดท้ายแล้วเป็น ๓ บริษัทก ามะลอ สุดท้ายคือเจ้าของเดียวกัน  
ไม่เป็นไรครับ เรื่องเหล่านี้อาจจะเคยถูกอภิปรายไปแล้วในสภาผู้แทนราษฎร แต่สิ่งท่ีผม  
จะโยงให้เห็นนั่นก็คือว่าตั้งแต่เหตุการณ์ผูกขาดบริษัทสารเคมีผสมยางพาราเพื่อใช้ท าถนน
พาราซอยล์ (Para soil) นั้น มันมีเหตุการณ์เช่ือมโยงให้เพิ่มเงินในกระเป๋าข้าราชการระดับสูง 
เพ่ิมเงินในกระเป๋าบริษัทเอกชนสูงถึง ๑,๐๑๓ ล้านบาทเศษ ช่วงระหว่างท่ีมีโครงการแห่งนี้ 
  ท่านประธานหน้าถัดไปครับ ตัวละครในเรื่องนี้มีไม่มาก เป็นข้าราชการ 
ในกระทรวงมหาดไทย อักษรย่อ พ เป็นรองปลัดเทศบาลอยู่ท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นความ
บังเอิญพอดิบพอดีว่ารองปลัดเทศบาล พ ท่านนี้มีสามีเป็นนาย ช ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทน 
ค้าสารน้ ายาง สารท่ีจะต้องใช้ผสมกับยางพารา และในความบังเอิญอีกว่า ๒ สามีภรรยาคู่นี้ 
มีเพ่ือนรัก เพ่ือนสนิทที่คอยท าถนนพาราซอยล์ (Para soil) พอดี ชื่อนางสาว ป มีการพูดคุย
กับนางสาว ป ว่าเธอจะมารับงานโครงการนี้จะต้องแบ่งค่าน้ าร้อนน้ าชาท้ังหมด ๑๕ เปอร์เซ็นต์ 
โดย ๕ เปอร์เซ็นต์อยู่ท่ีส่วนของท้องถิ่นก็คือพวกฉันนี่ละกับข้าราชการในส่วนท้องถิ่น ส่วนอีก 
๑๐ เปอร์เซ็นต์จะต้องส่งให้นาย เราไปดูกันครับว่านายในท่ีนี้คือใคร นายในท่ีนี้คือใคร มีการ
แชตไลน์ (Chat LINE) พูดคุยกับข้าราชการระดับสูง อักษรย่อ อสถ. อักษรย่อในไลน์ (LINE) 
เขียนว่า อสถ. ไม่ใช่ไอ้สถุนท่ีไหนนะครับท่านประธาน แต่มันย่อว่า อสถ. เดี๋ยวมาดูกันว่า 
อสถ. คือใคร ผมมีแชตไลน์ (Chat LINE) ท่ีมีการส่งเอกสารรายงานโครงการจากจังหวัด
มหาสารคาม จากจังหวัดกาฬสินธ์ุ -------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๑๑/๑ 
 
โดยมีการแชตไลน์ (Chat LINE) ระหว่างรองปลัดเทศบาล พ กับผู้รับเหมา ป บอกว่า 
๑๕.๓๐ นาฬิกา เจอกันนะ นางสาว พ ก็กลัวว่าเพื่อนไม่เชื่อถือก็เลยแคปเจอร์ (Capture) 
หน้าจอท่ีคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงบอกว่าคุยอะไรกันบ้าง ลองดู กรณีงบเหลือจ่าย 
ท่ีเกิน ๑๐ ล้านบาทเป็นอ านาจของส านักงบค่ะ แต่หากไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทเป็นอ านาจ 
อสถ. ค่ะนาย ผอ. สุงเพิ่งเรียกเจ้าหน้าท่ีมาสอบถาม สอถ. แจ้งลูกน้องคนสนิทว่าอย่างไรครับ 
แจ้งหัวหน้าอ๊อดเลย สุดท้ายบอกว่าให้ช่วยแจ้งที อันนี้เป็นระเบียบใหม่  ว่าถ้าเกิดไม่เกิน  
๑๐ ล้านบาทเป็นอ านาจ อสถ. คนเมื่อสักครู่ อสถ. ท่ีจะมีอ านาจแต่งตั้งก็ค่อนข้างท่ีจะมี
ข้อมูลเชิงลึก เชิงลับเหลือเกิน เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่ส่งให้กับ 
นางสาว พ ตลอด เพื่อให้นางสาว พ น าไปด าเนินการต่อได้ ว่าไปด าเนินการต่อแล้วจะต้อง
ท าอย่างไรต่อบ้าง จะต้องเรียกเก็บรับผลประโยชน์อย่างไร  
  อีกอันหนึ่งเป็นใบหาผู้รับจ้าง ให้ปูหาให้วันไหนแจ้งด้วย แล้วก็ส่งเอกสาร
บันทึกข้อความ ลงวันท่ี ๑๔ ส่งวันท่ี ๑๔ หน่วยงานราชการถ้าเกิดท ากันเร็วขนาดนี้ผมคิดว่า
ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนครับท่านประธาน หนังสือ เพิ่งออกแป๊บเดียว  
๒-๓ ทุ่มยังส่งกันอยู่เลย หลังจากมีการคุยกันแล้วว่าเงิน ๑๐ ล้านบาทใครจะอนุมัติได้บ้าง  
ถ้าเกิดต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาทใครอนุมัติได้บ้าง มีการส่งครับท่านประธาน ส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ประจ าปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๒ โดยรองปลัดเทศบาลมือท างาน 
คนนี้ได้ส่งเอกสารกลัวว่าจะไม่ใช่  ดูนะครับว่าเอกสารถ้าไม่ใช่คนในจะล่วงรู้ขนาดนั้น 
ได้อย่างไร ส่งมาตอน ๒ ทุ่มยังไม่มีลายเซ็นของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อันนี้
เป็นช่องส าหรับท่านอธิบดีต้องเซ็น ส่วนรายละเอียดตรงนี้ข้าราชการระดับภายในตรวจสอบ
เรียบร้อย ครบหมดทุกช่องเรียบร้อยแล้ว แผ่นนี้ขยายมาจากท่ีส่งไลน์ (LINE) เซ็นตรวจสอบ
ภายใน วันท่ียังไม่ได้ลง เลขยังไม่ได้รัน (Run) อันนี้ส่งถึงมือผู้รับเหมาแล้วบอกว่ารอเซ็นอยู่ 
แต่ด้วยความท่ีว่าโครงการนี้มันไม่ชอบมาพากล ท่าน อสถ. ท่านก็น่าจะต้องปกป้องตัวเอง
พอสมควร ท่านก็เลยส่งแชตไลน์ (Chat LINE) บอกว่ารองขจรจะต้องเป็นคนเซ็นให้ภายในวันนี้ 
นี่ครับท่านประธาน ในสไลด์ (Slide) อสถ. ท่านนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะให้รองขจรเซ็นตอน ๒ ทุ่มกว่า 
สุดท้ายเอกสารฉบับจริงมา ลงเลขที่เรียบร้อย ลงวันท่ี ๑๔ เรียบร้อย และลงนามโดยรองขจร 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชัดเจน เอกสารตั้งแต่ก่อนออก 



๒๒๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๑๑/๒ 
 
จนถึงหลังลงนามส่งไปถึงมือผู้รับเหมาเรียบร้อยเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แล้วถามว่า
ผลประโยชน์ในโครงการท่ีส่งกันวันนั้นมีอะไรบ้าง ท่านประธานทราบไหมครับว่ามีโครงการ 
ท่ีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท้ังสิ้น ๑,๘๗๐ ล้านบาท และท่ีจะให้ผู้รับเหมา ป ท่านนี้ 
มีท้ังหมด ๗ จังหวัด รวม ๕๕ โครงการ จังหวัดอ านาจเจริญเอาไปเลย ๓๐ ล้านบาทเศษ 
จังหวัดร้อยเอ็ดได้ไปน้อยนิด ได้ไป ๑.๗๓ ล้านบาท จังหวัดอุบลราชธานีได้ไป ๑๗ ล้านบาท 
จังหวัดนครพนมของท่านประธานศุภชัยได้ไป ๓๑ ล้านบาท จังหวัดชัยภูมิได้ ๑๘ ล้านบาท 
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ ๒๐๖ ล้านบาท และสุดท้ายจังหวัดมหาสารคามได้ไปท้ังสิ้น ๘๗ ล้านบาท 
รวมนางสาว ป ได้งานถนนพาราซอยล์ (Para soil) ท้ังสิ้น ๓๙๔ ล้านบาท ๓๙๔ ล้านบาท 
มีโครงการไหนบ้าง ไล่ไปตั้งแต่โครงการท่ี ๑ จนไปถึงโครงการสุดท้าย ท่านประธานเห็นไหมครับ
ทุกรายการ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท  
 

- ๑๑๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๑๒/๑ 
 
ไล่มาตรงนี้ ๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๙.๙๙๙๙ ล้านบาทก็มี 
ต่างกันพันเดียวก็ยังเอา ต่างกันไม่กี่ร้อยก็เอา เก้าจุดเก้า ๆ หมดเลย สรุปไม่ได้ผ่านมือ 
ส านักงบประมาณเลย อยู่ท่ี อสถ. ท่านเดียว เหมือนท่ีนางสาว พ ว่า ๕๕ โครงการ รวมเป็นเงิน 
๓๙๔ ล้านบาท ซอยมาเป็นงานละไม่ถึง ๑๐ ล้านบาท แล้วก็ไปท าอยู่ในพื้นท่ี ๗ จังหวัด 
ทางภาคอีสาน เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาแล้ว และอาจจะมีคนพูดถึงนี่ 
  ท่านประธาน แชตไลน์ (Chat LINE) ต่อไปเลขบัญชี เลขบัญชีชัดเจนนะครับ 
เลขบัญชีชัดเจนว่าเป็นเลขบัญชีของรองปลัดเทศบาล ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย 
ท่านนั้น แล้วผู้รับเหมาก็บอกว่าเงินเข้าแล้ว เงินเข้าแล้วท าอย่างไรต่อครับ เงินเข้าแล้ว  
๑๕ เปอร์เซ็นต์ท่ีผมบอกเมื่อสักครู่ท่านประธานจ าได้ไหมครับ มีการโอนเงิน สลิป (Slip) 
ชัดเจน ผมลองกดเลขบัญชีแล้วก็ชัดเจนเป็นเลขบัญชีของนาย ช เมื่อสักครู่ เลขบัญชีของ 
นาย ช เมื่อสักครู่โอนไป ๒ ล้านบาท มีอีกใบหนึ่ง ๒ ล้านบาทยังไม่พอ มีการทวงอีกนะ  
ตังค์มา ๒ ล้านนะปู ก าลังหาทางอยู่เพื่อน โอนได้แค่วันละ ๒ ล้าน ฮั่นแน่เพื่อนยังอุตส่าห์
ตามเงิน ยังโอนกันไม่พอ หลังเท่ียงคืนโอนไปอีก ๑ ล้านบาท เลขบัญชีเดิม บอกอีก ๒ ล้าน
หลังเท่ียงคืนได้ไหมเพื่อน ต้องข้ามวัน ว่าอย่างนั้น คุยแชตไลน์ (Chat LINE) กันเสร็จ 
วันต่อไปโอนอีก วันต่อไปโอนอีก ๒ ล้านบาทต่อเนื่อง ลงบันทึกข้อความไว้ด้วยว่าท าสัญญา
งานนี้ไปเมื่อวันท่ีเท่าไร มีการโอนเงินเสร็จสรรพเรียบร้อย อันนี้ ใจเย็นก่อนนะเพื่อน  
เพิ่งจะเซ็นสัญญากันมาแค่ ๕ ล้านบาทเอง จะรีบนะจ๊ะ แล้วก็โอนไปอีก ๑ ล้านบาท นี่สลิป 
(Slip) โอนเงินท้ังหมดมีอีกมากมายท่านประธาน ถ้าเกิดให้ผมเปิดหมดทุกสลิป (Slip) เวลา
ถึงเท่ียงคืนก็ไม่พอ เพราะเขาโอนกันไปโอนกันมา เพราะความสนิทสนมกับนางสาว ป  
เป็นอย่างมาก ท่านประธานครับ หลังจากโอนไปโอนมาด้วยความท่ีมั่นอกมั่นใจว่าจะได้รับงาน 
๓๙๔ ล้านบาท เบ็ดเสร็จโอนไปท้ังสิ้น ๓๙ ล้านบาท เบ็ดเสร็จโอนไปสู่บัญชีนี้ ผมคิดว่า
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของรองปลัดเทศบาล พ มือท างาน
คนสนิท อสถ. คนนี้ได้เลยว่าหลังจากเข้าบัญชีนี้ไปบัญชีไหนต่อ และวนอีกกี่บัญชีถึงจะถึงมือ
นายใหญ่ตัวจริงท่ีอยู่ใจกลางสภา ท่ีอยู่ใจกลางกระทรวงมหาดไทย  
  ท่านประธานครับ หลังจากนั้นยังไม่พอ เหตุการณ์เร่ิมชุลมุนครับ ท่ีโอนกันไป
โอนกันมาเหตุการณ์เร่ิมชุลมุนก็เพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ามีการอภิปรายในสภาแห่งนี้ครับ 
ต้องยกความดีความชอบให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราท่ีช่วยกันเปิดโปงว่า 



๒๒๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๑๒/๒ 
 
การล็อกสเปก ๓ บริษัทให้มีคุณสมบัติ น าสารเคมีไปผสมยางพาราเพื่อท าถนนพาราซอยล์ 
(Para soil) นั้นเริ่มแดงขึ้น การยางแห่งประเทศไทยเริ่มร้อนตัว เริ่มไม่พอใจ ก็เลยปล่อยผี 
ปล่อยอีก ๒๐ กว่าบริษัท นี่ครับในจอ สไลด์ (Slide) หลังจาก ๓ บริษัทนี้ หลังจากนั้นก็เริ่ม
ปล่อยผี ๒๐ กว่าบริษัท จากตลาดผูกขาดท่ีผูกขาดกันเพียงแค่ ๓ เจ้าแล้วคิดว่าจะล็อกสเปก
กันได้ สุดท้ายพอการยางแห่งประเทศไทยปล่อยผี ๒๐ กว่าบริษัทคู่แข่งเข้ามาเพียบเลย  
พอคู่แข่งเข้ามาเพียบเลยท าอย่างไรครับ เริ่มร้อนตัว แก๊งผูกขาดเริ่มแยกวง สุดท้าย 
ท าอย่างไรครับ หาทางออกไม่ได้เร่งรีบการใช้เงินก่อน มีการส่งไลน์ (LINE) จากเฮียน้อยยาง 
เฮียน้อยยางก็คือนาย ช เมื่อสักครู่  ท่ีเป็นสามีของนางสาว พ เพื่อนสนิทของผู้รับเหมา ป  
เฮียน้อยบอกว่าส่วนของนายกเหลิมอีกครึ่งหนึ่งสัก ๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้เขาไปแก้ปัญหาก่อน 
สงสารเขาต้องแบ่งกับทีมงาน พร้อมส่งเลขบัญชีใหม่ของสามี โอนครั้งต่อไปรบกวนบัญชีนี้  
ไม่รู้ทะเลาะกับเมียหรืออย่างไร แต่ขอเปล่ียนบัญชีกลางคัน แต่สุดท้ายเนื้อหาใจความก็คือว่า
หลังจากความไม่ชอบมาพากลว่าการล็อกสเปกครั้งนี้ การล็อกผู้รับเหมาครั้งนี้จะไม่เป็น 
ตามแผน ก็เริ่มท่ีจะตามเงินมาให้มากท่ีสุดเพื่อท่ีจะเอาไปแก้ปัญหาหน้างานว่าจะแก้ได้
อย่างไร  

 
- ๑๑๓/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๑๑๓/๑ 
 
  ท่านประธานครับ ท่ีผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ เป็นเหตุการณ์ ท่ีผู้รับเหมา 
และข้าราชการประจ าต่างฮั้วกันและมีเส้นสายปลายทางจากคนในกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีมีอักษรย่อในไลน์ (LINE) ว่า อสถ. ผมเชื่อว่าคนในกระทรวงมหาดไทยท้ังกระทรวงเขารู้จัก
ดีว่า อสถ. ท่านนี้คือใคร เป็นผู้โด่งดัง เป็นผู้ท่ีน าร าวงมหาดไทยกันอยู่ตอนนี้ ร าวงกันอยู่  
ทุกวัน คนไทยไม่ต้องท าอะไรแล้วหาร าวงคอนเนกชัน (Connection) มหาดไทยกันอยู่  
สไลด์ (Slide) หน้าถัดไป มีการให้เช็คค้ าประกันจากโรงรับจ าน า หลังจากนั้นพอมีเหตุการณ์
ไม่ชอบมาพากลก็ยังอยากได้รับเงินจากผู้รับเหมาต่อ แต่งานมันไม่ชอบมาพากลก็เลยเพิ่ม
ความมั่นใจให้กับผู้รับเหมาโดยการเขียนเช็คจากโรงรับจ าน าชวนชม ซึ่งมีกรรมการหุ้นส่วน 
ก็คือนางสาว พ เมื่อสักครู่  เขียนเช็ค ๓ ใบ มูลค่า ๒๓ ล้านบาท เพื่อท่ีจะให้ผู้รับเหมา 
ไปการันตี (Guarantee) ไว้ก่อนว่าถ้าเธอไม่ได้งานเธอเอาเช็คของฉันไปขึ้นเงินได้เลย สุดท้าย
เป็นอย่างไร ระยะเวลาก็รอแล้วรออีก ๆ จ่ายเปอร์เซ็นต์ไปแล้วงานก็ได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
๕๕ โครงการอาจจะได้มาไม่ครบท้ัง ๕๕ โครงการ แต่เงินเปอร์เซ็นต์จ่ายถล าลึกไปไกลเข้า ๆ 
ก็ได้เอาพันธสัญญาระหว่างเพื่อนท้ัง ๒ คน เอาเช็ค ๔ ใบนี้ไปขึ้น น าเช็ค ๔ ใบของโรงรับจ าน า
ชวนชมไปขึ้น สุดท้ายเด้งทุกใบครับ ไม่รู้โรงรับจ าน าขาดสภาพคล่องหรืออย่างไร แต่เด้ง 
ทุกใบ พอเช็คเด้งก็เลยเป็นท่ีไปท่ีมาของมหากาพย์เรื่องนี้ พอเช็คเด้งก็เป็นท่ีไปท่ีมาว่า 
หลังจากนั้นก็ได้มีการไลน์ (LINE) พูดคุยกันต่อว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้น เพื่อนก็เริ่ม
แยกวง สุดท้ายร้อนตัวไปถึงนายใหญ่ตัวจริง นายใหญ่ตัวจริงเริ่มออกโรง พอนายใหญ่ตัวจริง
เริ่มออกโรงทนไม่ไหว ใช้งานผ่านนางสาว พ ไม่ได้อีกต่อไป โทรศัพท์ตรงไปหานางสาว ป 
โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ โทรศัพท์ไปเวลา ๑๒.๒๗ นาฬิกา เป็นเบอร์โทรศัพท์เดียวกันกับ 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีขึ้นในเว็บไซต์ (Website) ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เบอร์เดียวกันเป๊ะท่านประธาน ไม่เชื่อลองโทรสวนเข้าไปได้เลย คุยกันอยู่ ๕ นาที โทรศัพท์
ไปตอนเท่ียง อันนี้ต้องให้ความดีความชอบท่านนะ ว่าท่านถึงแม้จะโกงท่านก็ไม่โกงในเวลา
ราชการ ท่านโทรศัพท์ตอนเท่ียงครึ่ง คุยกันเสร็จสรรพ ๕ นาทีมีเรื่องราวสาระส าคัญก็คือว่า  
๑. ขอเคลียร์ (Clear) ยอดเงิน ๒๓ ล้านบาทได้ไหม นางสาว ป ฉันโทรมาเอง  ๒. ปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดขอให้ยุติเสีย แล้วเดี๋ยวจะหางานใหม่ให้  ๓. ฉันจะส่งคนไปเคลียร์ (Clear) 
เรื่องท้ังหมด ไม่ต้องคุยกับคนเดิม ๆ แล้ว เดี๋ยวจะส่งคนใหม่ไปเคลียร์ (Clear) ก็เลยเป็น 
ตัวละครตัวใหม่โผล่ขึ้นมากลางวงนี่ครับ คนท่ีเข้าไปเคลียร์ (Clear) ใช้ชื่อไลน์ (LINE) ว่า 



๒๒๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๑๑๓/๒ 
 
ณฐพร โตประยูร กลัวเขาจะไม่รู้เรื่อง กลัวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นตัวจริง ส่งรูปตอนนั่งท างาน 
มาด้วย ส่งรูปตอนนั่งท างานไปไม่พอ ผู้รับเหมาบอกว่าขอโทษนะคะ ปูขอคุยกับคุณ พ  
และท่านอธิบดีเท่านั้น ขอบคุณท่ีสละเวลาเมตตาโทรมาหาปู ผมไม่ทราบว่าณฐพร โตประยูร 
ท่ีใช้ชื่อไลน์ (LINE) นี้จะเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลท่ีเคยฟ้องร้องพรรคอนาคตใหม่   
หรือบุคคลท่ีคอยฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ ถ้าใช่ก็ต้องตั้ง
ข้อสังเกตนะครับว่าคนประเภทนี้ท าไมวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องพวกนี้ แต่ถ้าไม่ใช่ท่านก็ไป
ฟ้องร้องเอาเองเพราะว่าไลน์ (LINE) มันเขียนชื่อท่าน  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณณัฐชาครับ อันนี้ 
ต้องเตือนแล้วครับ เพราะเราไปเอ่ยชื่อบุคคล เมื่อสักครู่นี้ค าย่ออะไรก็ไม่เป็นไร แต่ไประบุชื่อ 
อย่างนี้ต้องเตือนแล้ว ตามข้อบังคับนะครับ บุคคลภายนอกครับ 
  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน 
แต่ท่ีผมเอ่ยก็เพราะว่าไลน์ (LINE) มันใช้ชื่อนั้น ผมก็เลยตั้งสังเกตว่าสุดท้ายแล้วไลน์ (LINE) 
ท่ีใช้ชื่อนั้นเป็นท่านหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ท่านต้องไปฟ้องร้องกับผู้รับเหมาท่านนี้ เลย แต่ถ้าเกิดใช่
ผมก็เลยตั้งค าถามว่าท าไมคนชื่อนี้ยังวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องสกปรก วนเวียน ๆ ไป เป็นเรื่อง
ของการเคลียร์ (Clear) เรื่องของการอะไรต่าง ๆ เท่านั้นเองครับ แต่ขอบคุณท่ีท่านประธาน
ได้ให้ค าแนะน าครับ 
 
               - ๑๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๑๔/๑ 
 
  ท่านประธานครับ ปรากฏการณ์ท่ีผมเล่ามาท้ังหมดนี้อาจจะไม่ได้มีอะไร
แปลกเลย มันคงจะเป็นเรื่องสกปรกโสโครกท่ีผู้รับเหมากับข้าราชการประจ าและข้าราชการ
ระดับสูงสั่งการกันมาเป็นทอด ๆ แล้วส่งเมนู (Menu) งบประมาณแผ่นดินไปให้ผู้รับเหมา
เลือกสรรว่าอยากได้อะไรบ้าง อยากได้แบบไหนบ้าง อยากได้ งบประมาณเท่าไร แล้วก็ 
ส่งกลับมาด าเนินการให้ผู้รับเหมาแล้วแบ่งเงินแบ่งทองกัน เรื่องมันก็คงจะจบแบบนั้น  
เรื่องมันก็คงจะมีแค่นั้น แต่สิ่งท่ีมันเกิดขึ้นก็คือเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ เรื่องราว
เหล่านี้ เป็นเรื่อง ท่ีมันเกิดขึ้นแล้วมีปัญหา  เพราะได้ส่ ง ไปตรวจสอบในหน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย และมีการตรวจสอบกันเอง ตรวจสอบกันเองออกมาว่าอย่างไรครับ 
ตรวจสอบกันเอง มีหนังสือลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ของกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ลงเลขรับ
เรียบร้อย ลงนามโดยท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้นรักษาการ  ข้อ ๑ บอกว่า 
นางสาว พ ผิดวินัยร้ายแรง จากพยานหลักฐานท้ังหมดผิดวินัยร้ายแรง จากท่ีผมฟัง 
ก็น่าจะผิดวินัยร้ายแรง แต่ข้อ ๒ นาย อสถ. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในขณะนั้นกลับไม่ผิด นี่คือเรื่องท่ีมันไม่ชอบมาพากลแล้วท าให้เกิดปัญหาขึ้น ผมถึงต้องมา
อภิปรายซักถามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า
บทลงโทษของกระทรวงมหาดไทยคืออะไร  ข้อท่ี ๑ บอกนางสาว พ ผิด ผิดวินัยชั่วร้ายแรง 
ทุจริต ในหัวข้อย่อยของข้อ ๑ บอกนาย ช เป็นเอกชน ไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ได้  
ในข้อ ๒ บอกอธิบดีในขณะนั้นไม่มีความผิด เขียนเอาสั้น ๆ ๓ บรรทัด แค่ชื่อเขียน ๒ รอบ 
ก็หมดไป ๒ บรรทัดแล้วท่านประธาน แล้วสุดท้ายคืออะไรครับ สุดท้ายคือบทลงโทษของ
กระทรวงมหาดไทยได้ดิบได้ดีหมดเลย ข้อ ๑ ผิดวินัยชั่วร้ายแรง ปัจจุบันถูกลงโทษจาก 
รองปลัดเทศบาล โดนลงโทษขนานหนักให้ขึ้นเป็นปลัดเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองบางแก้ว 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ของ ส.ส. วุฒินันท์ บุญชู นั่งข้าง ๆ ผมนี่ แล้วมิหน าซ้ า
ล่าสุด ล่าสุดของล่าสุดท่ีผมต้องมาอภิปรายในท่ีนี้ ก็คือว่านาง พ รองปลัดเทศบาลท่านนี้ 
ถูกย้ายไปช่วยราชการท่ีจังหวัดอ านาจเจริญต่อ คือตอนนี้เป็นปลัดเทศบาล ท่ีเทศบาลเมือง
บางแก้ว แต่ถูกย้ายไปช่วยราชการท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ ไปช่วยเคลียร์ (Clear) สงสัยน้ ายาง
ยังคงหกอยู่เก็บไม่หมด ต้องไปเก็บกลับมาให้ครบ แล้วหนังสือล่าสุดหลังจากผมอภิปราย 
ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ อีก ๒ วันนางสาว พ คนนี้กลับมารับต าแหน่งเดิม ในวันท่ี ๑๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ลงโทษได้หนักสุด ๆ นางสาว พ โดนลงโทษขนาดนี้ แล้วรองอธิบดี 



๒๒๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๑๔/๒ 
 
ท่ีลงนามในวันนั้นถูกลงโทษอย่างไรบ้าง รองอธิบดีขจรท่ีลงนามหนังสือในวันนั้นให้ผู้รับเหมา
ถูกลงโทษให้เป็นอธิบดีในปัจจุบัน ส่วนอธิบดีท่ีแชตไลน์ (Chat LINE) คุยกับมือท างาน  
ท่ีส่งข้อความคุยกันว่าจะได้เท่าไร เหตุการณ์ไหนใครอนุมัติ อันนี้อนุมัติได้ อันนั้นอนุมัติไม่ได้ 
แล้วส่งเอกสารภายในให้ผู้รับเหมา ส่งเอกสารภายในให้มือท างานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
ได้รับการลงโทษเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย นี่คืออะไรครับ นี่คือการบริหารราชการแผ่นดิน
ในรัฐบาลยุค ๓ ป ท่านจะบอกว่าท่านมาปราบโกงก็สุดแท้แต่ท่านเถอะ แต่วันนี้คนท่ีท่าน
แต่งตั้ง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ระดับบริหาร และระดับเจ้ากรมท่านลงโทษกันแบบนี้ ท้ังท่ีผิด 
ท้ังท่ีไม่ผิดท่านลงโทษแบบนี้ ผมเลยเป็นท่ีมาว่าต้องมาอภิปรายซักถามในมาตรา ๑๕๒  
ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่า  ๑. ท่านรัฐมนตรีรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการโครงการการทุจริต
ครั้งมโหฬารครั้งนี้ใช่หรือไม่  ๒. ท่านรัฐมนตรีทราบข้อมูลพยานหลักฐานท้ังหมดท่ีผม 
กล่าวมาแล้วใช่หรือไม่ เพราะหลักฐานท่ีผมพูดท้ังหมดเคยถึงมือกระทรวงมหาดไทยแล้ว   
๓. กระบวนการลงโทษทางวินัยของกระทรวงมหาดไทยมีแต่เลื่อนต าแหน่งขึ้นใช่หรือไม่  
อันนี้สงสัยจริง ๆ และ ๔. คนมีประวัติด่างพร้อย มีมลทินมัวหมองขนาดนี้ สมควรเป็น
ปลัดกระทรวงต่อในยุครัฐบาล ๓ ป ของท่านหรือไม่  
 

 - ๑๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๑๕/๑ 
 
  ท่านประธานครับ หลังจากข้อซักถาม ก็ต้องมีข้อเสนอแนะตามค าแนะน า
ของท่านประธาน ผมก็เลยอยากจะเสนอแนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า 
ถ้าเกิดเหตุการณ์ท้ังหมดท่านไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจใด ๆ ท้ังสิ้น เขาคงไม่ได้มีเส้นใหญ่ 
มาจากไหนใหญ่โตเกินกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมคิดว่าด้วยพยานหลักฐาน
ท้ังหมด ถ้าท่านจะเอาสลิป (Slip) โอนเงินท้ังหมดให้ครบ ๓๙ ล้านบาทก็มี ถ้าท่านจะเอา
แชตไลน์ (Chat LINE) ท้ังหมดไปตรวจสอบเส้นทางการเงินก็มี เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้
กระบวนการตรวจสอบภายในของท่านจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ท่านจะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่  
สุดแท้แต่ แต่การตรวจสอบภายในของท่านน าพามาซึ่งความเคลือบแคลงสงสัยของพี่น้อง
ประชาชน และเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ถ้าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เลย และไม่อยากให้
เกิดขึ้นเลย แล้วท่านบอกว่ารัฐบาลท่านจะต้องปราบโกง อย่างท่ีพูดกันปาว ปาว ปาว 
เมื่อสักครู ่ลุกขึ้นพูดแล้วสะบัดก้นออก ถ้าท่านพูดอย่างนั้นจริง ๆ ผมคิดว่าต้องมีกระบวนการ
ด าเนินการเอาคนผิดมาลงโทษ หรือแม้กระทั่งต้องปลดผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด ท้ัง ๓ ท่านท่ีข้อมูล
พยานหลักฐานประจักษ์ชัดขนาดนี้ครับ อันนี้อยากให้ท่านประธานได้ช่วยในการท่ีจะดูข้อมูล
และน าเสนอต่อเพ่ือเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ขอบคุณท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่านซูการ์โน 
มะทา หลังจากนั้นจะเป็นคุณพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ  คุณพัฒนา สัพโส แล้วก็เป็นคุณสุรเชษฐ์ 
ประวีณวงศ์วุฒิ ขอเชิญท่านซูการ์โน มะทา ครับ  
   นายซูการ์โน มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ซูการ์โน มะทา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต ๒ พรรคประชาชาติ  ผมต้องขอบคุณ 
พรรคประชาชาติท่ีได้เปิดโอกาสให้ผมเป็นตัวแทนพรรคได้อภิปรายในครั้งนี้  ซึ่งเป็น 
การซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ   
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๒ ท่านประธานครับ  
ในการอภิปรายของผมในครั้งนี้ผมจะชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ซึ่งสวมหน้ากากคนดี หมายเลข ๑  
และเช่ือว่าสวมหน้ากากคนดีมามากกว่า ๘ ปี ท่านประธานครับ ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลา 
พิสูจน์คน ย่ิงท าให้เห็นพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแท้จริงแล้วเป็นบุคคล 



๒๒๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๑๕/๒ 
 
ท่ีไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชน ในการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีท่ีจะต้องปกป้องรักษาทรัพย์สิน
ของแผ่นดินและผลประโยชน์ของประเทศชาติ แต่กลับบ่ง ชี้ชัดหนทางอย่างสิ้นเชิง 
จนประชาชนเห็นธาตุแท้ของนายกรัฐมนตรี อย่างไรต่อให้ใส่หน้ากากคนดีท้ังตัวก็ปกปิดไม่มิด 
ประชาชนยังไร้ท่ีท ากิน ประชาชนยังไร้ท่ีอยู่อาศัย ซึ่งก็ส่งผลให้กับความไม่มั่นคงในชีวิต 
และไม่สามารถสร้างโอกาสหารายได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ความเหลื่ อมล้ าในสังคม 
ของประเทศไทยนับวันมีความเหลื่อมล้ าท่ียาวนาน แล้วก็มีปัญหาเป็นปัจจัยส าคัญก็คือ 
เรื่องของท่ีดินท ากิน แต่ท่ีดินส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นท่ีดินท ากินก็ถูกครอบครองโดย  
กลุ่มคนกลุ่มน้อยเพียงไม่กี่ตระกูล มิหน าซ้ ายังใช้อ านาจบารมีเข้าไปบุกรุกฮุบท่ีดิน ส.ป.ก.  
ไปครอบครองโดยไม่ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ในขณะท่ีชาวบ้านท่ียากไร้เข้าไปท ากิน  
เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพียงไม่กี่ไร่และอาศัยท่ีดินท ากิน ก่อนท่ีจะมีการประกาศเขตป่า 
หรืออุทยานแห่งชาติ กลับถูกจับด าเนินคดีติดคุกเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีประชาชน 
ท่ีถูกต้องคดีบุกรุกป่าและท าลาย ท าไม้สูงถึง ๔๖,๖๐๐ คดี ท าให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ า
ด้านการถือครองท่ีดินในประเทศขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤติ  เพราะจากข้อมูลในปี ๒๕๖๑  
ถึงปี ๒๕๖๕ ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ พบว่าประชากรท่ีมีฐานเศรษฐกิจ
สูงสุด ร้อยละ ๑๐ ถือครองท่ีดิน ๙๔.๘๖ ล้านไร่ --------------------------------------------------- 
 
                - ๑๑๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๑๖/๑ 
 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ ท่ี ๖.๕ เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีประชาชนท่ียากจนท่ีสุด ร้อยละ ๑๐  
ของประเทศถือครองท่ีดินเพียง ๖๘,๓๓๐ ไร่ ในสัดส่วนแค่ ๐.๑ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันถึง ๘๕๓ กว่าเปอร์เซ็นต์  
  ท่านประธานครับ หลังจากมีการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี ๒๕๕๗ ก็มีนโยบาย
ทวงคืนผืนป่า ๒.๒ ล้านไร่หรือประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีป่าท้ังประเทศ โดยค าสั่ง
ของ คสช. ท่ี ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามการหยุดยั้ง 
การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการปราบปราม
จับกุมผู้บุกรุก เท่าท่ีเราติดตามการด าเนินการโครงการนโยบายดังกล่าวก็พบว่าเห็นแต่คนจน
เท่านั้นท่ีติดคุก รัฐบาลประยุทธ์เลือกปฏิบัติหลายมาตรฐาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ด าเนินนโยบายนี้แบบลูบหน้าปะจมูก ไม่ด าเนินคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีกับนายทุนท่ีมี
อิทธิพลหรือมีอ านาจครอบครองท่ีดิน ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.  
ซึ่งจะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีนอกจากมีพฤติกรรมเสพติดอ านาจ เสพติดบรรดาเจ้าสัว 
นายทุน อุ้มคนรวยแล้ว ยังประจักษ์ชัดด้วยว่านายกรัฐมนตรียังเสแสร้ง คนจนยังเป็น 
ของแสลงส าหรับนายกรัฐมนตรี  
  ท่านประธานครับ ผมต้องขอบคุณ คุณศุภกร อรุณศรี ประชาชนมดงาน 
ตัวเล็ก ๆ ท่ีกล้าออกมาร้องเรียน กรณีนายทุนหรือผู้รับเหมารายใหญ่ท่ีมีอักษรย่อ ช  
ในการประกอบธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของรัฐส่วนใหญ่ เช่น ทางด่วน รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน 
น้ าประปา หรือมีฐานะร่ ารวย ได้ไปใช้กลยุทธ์แยบยลไปครองครองท่ีดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑  
หรือท่ีดินเพื่อการเกษตร ท่ีต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   
ซึ่งคุณศุภกร อรุณศรี ได้ไปร้องท่ีส านักนายกรัฐมนตรี  แล้วก็หลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดให้ความสนใจและติดตามเร่งรัดด าเนินการ คุณศุภกร อรุณศรี ก็ได้มา
ร้องเรียนต่อผม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร กรณีท่ีมีนายทุน 
ไปบุกรุกในท่ีดิน ในหมู่ ท่ี  ๒ หมู่ ท่ี  ๔ หมู่ ท่ี  ๘ และหมู่ ท่ี  ๑๑ ต าบลหนองย่างเสือ  
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากการติดตามลงพื้นท่ีก็พบว่าพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ี  
ส.ป.ก. จริง สิ่งส าคัญวิธีการท่ีผมอยากเรียนผ่านท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านได้ 



๒๓๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๑๖/๒ 
 
ด าเนินการทวงคืนผืนป่าให้เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินกลับมาในปี ๒๕๕๗ แต่พฤติกรรม
ของบริษัท ช ท่ีมีการไปบุกรุกท่ีดิน ส.ป.ก. ในพื้นท่ีต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรีนั้น ได้มีการด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และปี ๒๕๔๙ ของท่าน มีเอกสาร
ชัดเจน เป็นเอกสารท่ีผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีถ้าอยากได้เดี๋ยวผมจะมอบให้ แต่เพราะเป็น
เอกสารภายใน หลังจากท่ีผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนก็ได้มีการเรียกหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องมาสอบถาม กรณีการยึดครองท่ีดินของนายทุนใหญ่ของบริษัท ช ว่าข้อเท็จจริง
เป็นอย่างไร ก็มีการเรียนเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ  
แต่ปรากฏว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงคือส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
ซึ่งมีเลขาธิการเป็นผู้ก ากับดูแลก็ขอเวลา ขอเวลาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มาชี้แจงนะครับ 
 

- ๑๑๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๑๗/๑ 
 
  ท่านประธานครับ ท่ีดินของบุคคลท่ีเป็นนายทุนใหญ่ของบริษัทรับเหมานี่  
ผมอยากบอกว่าหลังจากเราตรวจสอบแล้วค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจากไม่ใช่เกษตรกร เพราะคุณสมบัติส าหรับผู้ท่ีจะได้รับท่ีดินให้เป็นเกษตรกรได้นั้น  
ตามประกาศกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๕  
ระบุในมาตรา ๓ ว่า บุคคลซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  ให้ถือว่า 
เป็นเกษตรกร   
  (๑) ผู้ยากจน ซึ่งหมายถึงผู้มีรายได้ไม่สูงกว่าอัตรารายได้ท่ีคณะกรรมการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมก าหนด  
  รายได้ตาม (๑) ใหห้มายความรวมถึงสิทธิหรือประโยชน์อื่นท่ีสามารถค านวณ
เป็นตัวเงินได้ด้วย 
  (๒) ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม ซึ่งหมายถึงผู้ท่ีจบการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในประเภทวิชาเกษตรกรรม 
  (๓) บุตรของเกษตรกร ซึ่งหมายถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  
  อันนี้เป็นคุณสมบัติส าหรับผู้ ท่ีจะได้รับท่ีดินของเขตปฏิรูปท่ีดิน ส.ป.ก.  
เพื่อการเกษตรนะครับ แต่หลังจากท่ีผมได้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างเสือ เพื่อติดตาม ตรวจสอบว่าผู้ท่ีครอบครองท่ีดิน 
จ านวน ๔๑ ราย หรือในจ านวนประมาณ ๗๐๐ ไร่ หรือถึง ๒,๐๐๐ ไร่ ว่ามีการเสียภาษีท่ีดิน
อย่างไรบ้าง ก็มีการน ารายชื่อตามแผนท่ีท่ีดิน ท่านประธานครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะได้รับค าตอบ
จากเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองย่างเสือว่ามีตัวแทนบุคคลของกลุ่ม ๔๑ ราย 
ซึ่งเป็นนอมินี (Nominee) ของบริษัท ช เพียงบุคคลเดียวมาเสียภาษีท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองย่างเสือ ซึ่งเป็นการผิดปกติ ซึ่งโดยปกติหากเป็นเกษตรกรแต่ละราย 
ก็จะแยกกันไปเสียภาษี แต่นี่เป็นการมอบอ านาจให้นอมินี (Nominee) ของบริษัท ช มาเสีย
ภาษีท่ีดินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ  
  ท่านประธานครับ สิ่งท่ีผมน ามาอภิปรายท้ังหมดนี้เพื่อให้เห็นว่าการได้มาซึ่งท่ีดิน 
ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของกลุ่มนายทุน ท่ีคิดว่าเป็นผู้ท่ีมีธุรกิจประกอบการระดับตลาดหลักทรัพย์  
แต่ท่ีผมสงสัยว่าท าไมการด าเนินการร้องเรียนของคุณศุภกร อรุณศรี ท่ีร้องเรียนถึงส านัก  



๒๓๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๑๗/๒ 
 
นายกรัฐมนตรี ร้องเรียนถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ ร้องเรียนถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระบุรีท าไมไม่ยอมไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าผู้ท่ีถือครองท่ีดินในพื้นท่ีหนองย่างเสือนี้เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่ 
อันนี้เป็นเรื่องส าคัญ แต่เท่าท่ีผมทราบมาผมไม่แน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้จะมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างไร ท่านประธานครับ ในการลงพื้นท่ีของคณะกรรมาธิการเราได้ไปตรวจสอบบุคคล  
ในพื้นท่ี ชื่อคุณสวิด หมายนัดกลาง ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลพื้นท่ี ส.ป.ก. ท้ังหมดในพื้นท่ีหนองย่างเสือ 
ท่านจะเห็นภาพชัดว่าพื้นท่ี ๗๐๐-๒,๐๐๐ ไร่นี้เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศ  
ท่ีผมไม่แน่ใจว่าวันนี้มีการตอบแทนบุญคุณหรือไม่ เพราะได้ข่าวว่ามีการประมูลรถไฟ 
สายสีส้ม ซึ่งรัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างถึง ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท แล้วยังมาครอบครองท่ีดิน 
ท่ีหนองย่างเสือ แล้วไม่มีการด าเนินการ ------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๑๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๑๘/๑ 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ของท่านนายกรัฐมนตรี ท่ีผมเชื่อว่าส านักข่าว
หลายส านักข่าวได้ตีแผ่การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ หรืออุทยานแห่งชาติ หรือพื้นท่ีท่ีดิน 
ของต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีนี้ เราจะเห็นได้ชัดว่ามีการจ้างวาน
ประชาชนในพื้นท่ีในการถางปา่เพื่อให้ได้สิทธิมาครอบครอง ซึ่งเราไปตรวจสอบพื้นท่ีหลายพื้นท่ี 
เท่าท่ีฟังจากเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีไปร่วมชี้แจงด้วยว่าพื้นท่ีหนองย่างเสือ 
อ าเภอหมวกเหล็กนั้น เป็นพื้นท่ีป่าต้นน้ า แต่วันนี้กลับถูกบุกรุกโดยบุคคลท่ีสวมสิทธิซึ่งไม่ใช่
เกษตรกร ไม่มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายท่ีจะไปครอบครองท่ีดิน แต่ท่ีส าคัญท่ีสุดบุคคลเหล่านี้
ยังไปสวมทะเบียนอยู่ในพื้นท่ีต าบลหนองย่างเสือ อ าเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีด้วย 
เพื่อให้ได้สิทธิ ผมอยากยกตัวอย่างให้ท่านไดเ้ห็นว่าการสวมสิทธิของบุคคลดังกล่าวท่ีแยบยล
ท่ีสุดก็คือมีการสวมสิทธิในทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผย เป็นทะเบียนราษฎร 
ท่ีเกิดขึ้นมา ก็เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ท่ีมีอ านาจในบริษัท ช เช่น นาย ย นางสาว จ นาย บ 
นาย ว สิ่งเหล่านี้เป็นการสวมสิทธิเพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าครอบครองท่ีดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑  
ท่ีต าบลหนองย่างเสือ อันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างความชัดเจน ต้องตอบ
ข้อซักถามปัญหาท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นว่าตามท่ีบุคคลซึ่งเป็นประชาชนท่ีพยายามปกป้องรักษา 
ผืนแผ่นดินอันเป็นท่ีดินเพื่อการเกษตรให้กับคนยากคนจน ว่าทางรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา จะมีการทวงคืนผืนป่าหรือพื้นจ านวน ๔๑ แปลงนี ้ให้กลับมาเป็นผืนป่าของแผ่นดิน
หรือเป็นสมบัติของประเทศชาติในเร็ววันหรือไม่ อันนี้ผมอยากตั้งเป็นค าถาม  
  และสิ่งส าคัญท่ีผมอยากชี้ให้เห็นว่าการด าเนินการเรื่องของ ส.ป.ก. ๔-๐๑  
ท่ีต าบลหนองย่างเสือ มันมีความแตกต่างอย่างมากกับการด าเนินการทวงคืนผืนป่าในพื้นท่ี  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีอ าเภอศรีสาคร อ าเภอจะแนะ  
จังหวัดนราธิวาส ท่านประธานรู้ไหมครับ หน่วยงานราชการด าเนินการทันทีทันใด  ไม่ม ี
การปล่อยปละละเลยหรืออะไร แม้กระท่ังพื้นท่ีบางพื้นท่ีประชาชนเข้าไปท ากินเพื่อให้มี 
ท่ีดินท ากิน และไปปลูกพืชเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ท่านเชื่อไหมครับว่า
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องตามค าสั่งของคณะ คสช. ท่ี ๖๔/๒๕๕๗ ไปตัดโค่น และม ี
การติดประกาศชัดท่ีให้ท่ีดิน ท่ีอ าเภอศรีสาคร ว่าพื้นท่ีป่า พ.ศ. ๒๔๘๔ แห่งนี้ นี่เป็น 
การด าเนินการ แต่ท่ีผมเจ็บและรู้สึกเศร้าใจท่ีสุดก็คือมีชาวบ้านท่านหนึ่งมาร้องเรียนต่อ
ตัวแทนของพรรคประชาชาติท่ีไปรับฟังความเห็นเรื่องปัญหาท่ีดินท ากิน เขาบอกว่าเขาปลูก 



๒๓๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๑๘/๒ 
 
ทุเรียนมาเกือบ ๒๐๐ ต้น เดิมปลูกตั้งแต่ปีแรก ๆ เลี้ยงทะนุถนอม ใส่ปุ๋ย พรวนดิน เพื่อให้
ต้นไม้มันใหญ่ ผ่านไปเวลา ๒ ปีต้นทุเรียนโตใหญ่ เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ี 
ไปถางโค่นต้นยาง ต้นทุเรียนเขาท้ิงต่อหน้าต่อตา แต่พื้นท่ีท่ีหนองย่างเสือซึ่งอยู่ใจกลาง
ศูนย์กลางของภาคกลางไม่ห่างไกลเหมือนกับ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ------------------------ 
 
                - ๑๑๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       สุพิชชาย์ ๑๑๙/๑ 
 
๑,๐๐๐ กว่ากิโลเมตรอยู่ท่ีจังหวัดสระบุรี ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร กลับไม่ได้รับความสนใจ
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปทวงคืนผืนป่ากลับ ตามค าส่ังมาตรา ๔๔ ของท่านนายกรัฐมนตรี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ ผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชน  
ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้คงจะเลิกรักนายกรัฐมนตรีลุงตู่แล้วนะครับ เพราะวันนี้ 
การท า ๒ มาตรฐานของท่านท าให้เกิดความชัดเจนว่าท่านเลือกปฏิบัติ ท่านไม่มีธรรมาภิบาล 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลงแก่อ านาจ ใจด ากับประชาชนผู้ยากจน แล้วเสพสุขอยู่กับ
เจ้าสัว อันนี้ผมคิดว่าท่านจะต้องตอบค าถามนี้ให้ได้ เพราะผมมีเอกสารหลักฐาน ท้ังหมด
ชัดเจนว่าบุคคลท้ัง ๔๑ รายขาดคุณสมบัติ  ตามกฎหมายท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม  
ท่านประธานครับ ผมต้องขอบคุณสภาแห่งนี้ท่ีให้โอกาสผมได้น าเสนอปัญหาข้อเท็จจริง 
ท่ีเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ต้องตอบค าถามผม  
ก็ได้ครับ เพราะท่านมีเวลาเพียง ๑ เดือน แต่สิ่งท่ีผมอยากเสนอของท่านก็คืออยากให้ท่านยุบ
สภาและคืนอ านาจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศครับ ขอบคุณครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
ท่านรัฐมนตรีธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ขออนุญาตชี้แจง  
ผมเรียนพวกเราว่าช่วงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา จะมีการงดถ่ายทอดโทรทัศน์ แต่วิทยุ 
ยังถ่ายทอดตามปกติ เรียนท่านรัฐมนตรีทราบด้วยครับ แต่ว่าจะบันทึกไว้ท้ังหมด เพื่อออก
ภายหลัง ขอเชิญรัฐมนตรีครับ 
   นายธนกร วังบุญคงชนะ (รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี )   :   
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ วันนี้ผมดีใจท่ีฝ่ายค้าน 
ได้อภิปราย ตามมาตรา ๑๕๒ ซึ่งผมเองก็นั่งฟังมาตั้งแต่เช้า จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับ  
ก็จะฟังต่อไป คือการอภิปรายในวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเท่าท่ีฟังก็เป็นข้อมูลท่ีพี่น้องประชาชน 
ก็ทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะฉะนั้นแล้วผมเข้าใจดีว่าการอภิปรายในวันนี้ 
ส่วนใหญ่จะเป็นการน าร่องไปสู่การหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งก็ไม่เป็นไร ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชน
ก็ทราบดีนะครับ เรื่องท่ีผมอยากจะพูดในวันนี้ ในกรณีท่ีมีการพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชัน  
ซึ่งหลายท่านก็พูดไปนะครับ ผมขอยืนยันตรงนี้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างท่านนายกรัฐมนตรี 
เป็นคนสั่งการตั้งแต่แรก ไม่ว่าคดีตู้ห่าว สลากพลัส หรือบ่อนออนไลน์ (Online) ต่าง ๆ  
ผมมีโอกาสได้ไปทานข้าวกับท่านชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ต้องขออนุญาตท่ีเอ่ยนาม ซึ่งต้องขอขอบคุณ 



๒๓๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       สุพิชชาย์ ๑๑๙/๒ 
 
ท่านชูวิทย์ท่ีได้ออกมาชี้แจง ออกมาให้ข้อมูลต่าง ๆ มากมาย แต่ก็ต้องขอยืนยันนะครับว่า 
สิ่งท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการก็สั่งการไปตั้งแต่ต้น แล้วจะต้องด าเนินคดีอย่างเด็ดขาด  
ทุกขั้นตอน ไม่มีการละเว้นอย่างแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นท่ีผ่านมาท่านก็เห็นอยู่แล้วว่า
หลายคดีก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว ต ารวจสั่งฟ้อง อัยการสั่งฟ้อง ก็ไปถึงศาลแล้ว 
เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีท่านกล่าวหามาก็ไม่เป็นความจริง แล้วก็ในวันนี้รัฐบาลชุดนี้ยังไม่มีรัฐมนตรี
ท่านไหนต้องติดคุก ผมไม่อยากจะบอกว่าในอดีตก็มีการติดคุก ท่านก็รับกรรมไปแล้ว ก็ไม่ว่ากัน
นะครับ 
  เรื่องต่อไป ความล้มเหลวในเรื่องของการท่องเท่ียวท่ีมีผู้อภิปรายมานะครับ 
ต้องขอบอกว่าท่ีผ่านมาสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) รัฐบาลเราไปแก้ปัญหาจนท่ัวโลก
ชื่นชม นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการด าเนินการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ท าให้ 
เราสามารถท่ีจะเปิดประเทศได้เร็วกว่าท่ีอื่น ในปี ๒๕๖๕ การท่องเท่ียวดีขึ้น ไม่ได้ล้มเหลว
เลยนะครับ เพราะว่าเรามีนักท่องเท่ียวเข้ามาถึง ๑๑ ล้านคน แล้วก็ในปี ๒๕๖๖ วันนี้เราตั้งเป้า 
๒๗.๕ ล้านคน ซึ่งจะมีเม็ดเงินเข้าประเทศถึง ๒๓ กว่าล้านล้านบาท เพราะฉะนั้นแล้ว 
ในเรื่องการท่องเท่ียววันนี้ผมไม่เข้าใจ ท่านไปต่างจังหวัดจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเท่ียวเข้ามา
จ านวนมาก ผมอยากให้ท่านได้มองด้วยใจท่ีเป็นธรรมว่าวันนี้สถานการณ์ของประเทศดีขึ้น
อย่างมากมายด้วยการวางแผนบริหารจัดการของรัฐบาล เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ต้องขอ
ความเป็นธรรมด้วยนะครับ 
 

 - ๑๒๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๒๐/๑ 
 
  เรื่องสุดท้าย ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผมเห็นมีท่านสมาชิกหลายท่าน 
ท่านหนึ่งก็พูดในท านองดูถูกดูแคลนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการปราศรัยหาเสียงของบางพรรค
ก็มีการดิสเครดิต (Discredit) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการมาตั้งแต่  
ปี ๒๕๕๙ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า วันนี้ท่ีผ่านมามีคนท่ีลงทะเบียน ๑๓ กว่าล้านคน ใช้ไปแล้ว 
ในปี ๒๕๖๕ มีการลงทะเบียนมาแล้ว ๑๙ ล้านคน ซึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคนจนจะเพ่ิม
มากขึ้น ท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการช่วยเหลือสวัสดิการให้กับ
พี่น้องประชาชน คนยากคนจน คนยากไร้ หรือผู้ป่วยติดเตียง เพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไป 
ดูถูกดูแคลนตรงนี้ เพราะว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสลงพื้นท่ีกับท่านนายกรัฐมนตรีหลายจังหวัด  
สิ่งท่ีเราได้รับการสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะครับ ประชาชนชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่ีช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการคนละครึ่งต่าง ๆ ท่านไปดูสิครับ 
ผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนทราบดีว่าโครงการเหล่านี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน 
เพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านไหน พรรคไหนท่ีคิดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ดี ท่านก็ออก 
เป็นนโยบายของพรรคท่านไปเลยว่าจะยกเลิก แต่ว่าตัวผมเอง รัฐบาล แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรี
จะต้องท าต่ออย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอยากจะให้การอภิปรายได้อภิปราย 
ในข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้
ด าเนินการไปหมดแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องท่ีท่านกล่าวหาว่าวันนี้รัฐบาล ๘ ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลย 
ผมถึงบอกว่าวันนี้ท่านจะต้องมองด้วยใจท่ีเป็นธรรม ท่านลองไปดู สิครับว่าประเทศนี้ 
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โครงสร้างพื้นฐาน รถไฟฟ้าก็ ๑๐ กว่าเส้นทางแล้ว รถไฟ
ทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ถนนท าไปเต็มที่แล้ว วันก่อนผมไปในจังหวัดชุมพร ปกติถนนแย่มาก 
ทุกวันนี้ถนนสายใต้ก็ดีหมดแล้ว และผมเชื่อว่าวันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านพูดเสมอ
ว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วจะไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 
ท่ีผ่านมาท่านพูดในเรื่องของงบประมาณต่าง ๆ ว่าจัดสรรไม่เป็นธรรมบ้าง อะไรบ้าง ซึ่งไม่เป็น
ความจริงเลย ท่านลองไปดูได้เลยว่าใน ๖-๗ ปีท่ีผ่านมาทุกจังหวัดมีการจัดสรรงบประมาณ 
ไปอย่างเท่าเทียม ไม่ได้มีการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง  เหมือนผู้น าในอดีตท่ีบอกว่าพรรคไหน 
เลือกท่านมากจะให้จังหวัดนั้นมาก ไม่ใช่เลยนะครับ นายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์ไม่เคยท า
แบบนี้ แล้วท่านก็ไม่ได้โกรธใครนะครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมพูดในนามรัฐบาล ในนามท่ี 



๒๓๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๒๐/๒ 
 
ผมได้มีโอกาสติดตามไปกับท่านนายกรัฐมนตรีพบปะกับพี่น้องประชาชน ไปเกือบท่ัวประเทศ 
ผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากการท างานของรัฐบาลนะครับ สิ่งไหนท่ี 
ยังขาดตกบกพร่องบ้าง ผมเชื่อว่าเราก็แก้ปัญหากันต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมคิดว่า
การท างานของรัฐบาลท่ีผ่านมาเราก็ได้ท าเต็มท่ี วันนี้ประเทศเดินหน้าไปได้ หลายสิ่งหลายอย่าง
เกิดขึ้นมากมาย ท่องเท่ียวก็มาได้แล้ว การส่งออกก็ดีขึ้น ตัวเลขต่าง ๆ ก็ดีขึ้นหมดละครับ 
เพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าสิ่งท่ีรัฐบาลชุดนี้ได้ด าเนินการมาเป็นประโยชน์ แล้วเราก็เดินมา 
ถูกทาง เดินมาตามยุทธศาสตร์ของชาตินะครับ บางทีท่านก็มามองว่ายุทธศาสตร์ของชาติ 
มันล้าหลัง อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ อันนี้เป็นรัฐบาลแรกท่ีได้วางยุทธศาสตร์ของชาตินะครับ  
เราเดินตามยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของชาติสามารถท่ีจะแก้ไขได้ให้มีความเป็นพลวัต  
ให้มันทันโลก ให้มันดิจิทัล (Digital) ต่าง ๆ นี่เราท ามาหมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้ว 
ผมก็อยากจะขอความเป็นธรรมว่าสิ่งท่ีท่านพูดมาบางครั้งเองฟังแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจ  
แต่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศทราบดีนะครับ แต่ว่าก็มีบางท่านเองไม่เคยท่ี
จะมองว่ารัฐบาลท าอะไร แค่ พลเอก ประยุทธ์หายใจยังผิดเลย เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมเชื่อว่า
สิ่งท่ีรัฐบาลได้ด าเนินการมาเดินมาถูกทางแล้วนะครับ ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
 

 - ๑๒๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๒๑/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ 
ต่อไปคุณพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ครับ 
  นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังปวงชนไทย 
เป็น ส.ส. ใหม่ มาแทนท่านนิคม บุญวิเศษ ครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้น าฝ่ายค้าน
ท่ีได้จัดสรรเวลาให้ผมได้มีโอกาสน าเสนอข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับรัฐบาลและพี่น้อง
ประชาชนนะครับ ท่านประธานครับ บ้านมั่นคงซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ฟังดูแล้วนี่
ประชาชนคงอุ่นใจถ้าได้อยู่แล้วมันมั่นคงจริง ๆ แต่บ้านมั่นคงของท่านสร้างไปเพื่อความมั่นคง
ของใครไม่ทราบ ท่านประธานคงจ าได้นะครับ คลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นคลองผ่ากลาง
กรุงเทพมหานครจากย่านรังสิตมายังบางซื่อ แนวคลองนั้นก็จะมีประชาชนท่ีปลูกบ้านรุกล้ า
ริมคลองบ้าง ท่ีอยู่ถูกต้องตามริมคลองบ้าง รัฐบาลนี้เห็นว่าริมคลองนั้นสกปรก หรือริมคลองนั้น
ดูแลว้ไม่มั่นคง ก็จัดโครงการบ้านมั่นคงนี้ไปให้กับผู้ท่ีอยู่ริมคลอง แต่ถ้าสร้างแล้วเป็นประโยชน์
โดยรวมกับพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณริมคลองเปรมประชากรมันก็เป็นเร่ืองท่ีดีครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ สไลด์ (Slide)  
ท่ีท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพท่ีน่าจะมีความสุข แต่ปรากฏว่าพอมีโครงการนี้เข้ามานี่ 
ดูเหมือนแล้วจะไม่สุข ท่านประธานเห็นสี่เหลี่ยมสีแดงพาดคลองเปรมไหมครับ นี่เป็นภาพ
จ าลองกราฟิก (Graphic) ท ามาให้ดคูรับ ริมคลองนี้เป็นซอยงามวงศ์วาน ๕๙ มีถนนผ่าคลอง
ท่ีพี่น้องประชาชนใช้ร่วมกัน เฉพาะคนในคลอง ๔๐๐ กว่าหลังคาเรือน ประชากรเท่าไร 
ผมไม่ทราบ ท่านลองคิดดูแล้วกันครับ แต่ท้ังหมดท่ีท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ ก็จะกลายเป็น 
บ้านมั่นคงของนโยบายรัฐบาลลุงตู่ สไลด์ (Slide) ท่ี ๔ จ าลองให้เห็นจากต้นไม้สีเขียว ๆ  
เมื่อสักครู่ก็จะกลายเป็นบ้านตามแนวท่ีจ าลองให้ดู เพราะอะไรครับ คลองเปรมประชากร  
ตรงนี้ โครงการตรงนี้มีประชากรท่ีบุกรุกล้ าริมคลองเพียงแค่ ๔๒ หลังคาเรือน แต่ปรากฏว่า
ท าโครงการขึ้นมาเป็น ๑๐๐ กว่าหลังคาเรือน ผมถามว่าอีก ๖๐ กว่าหลังคาเรือนท าเผื่อใคร  
 

- ๑๒๒/๑ 
 



๒๔๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๑๒๒/๑ 
 
มันก็เกิดข้อสงสัยครับ ผู้ท่ีอาศัยอยู่แถวนั้นก็บอกมา บอกว่าท่านพันธุ์ศักดิ์ช่วยดูให้หน่อยเถอะ 
ร้องมายังท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย ขออภัยท่ีเอ่ยนาม ท่านส่ังไปแล้ว 
๒-๓ ครั้ง แต่ก็ปรากฏว่าไม่เป็นผล วันนี้ผมจึงน ามาเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรได้เห็น ให้พี่น้อง
ได้เห็นว่าสิ่งท่ีก าลังจะเกิดขึ้นกับพี่น้องชุมชนในบริเวณซอยงามวงศ์วาน ๕๙ นั้นเกิดอะไรขึ้น  
  ต่อไปครับ ถ้าเกิดการสร้างบ้านตามโครงการนี้ ๑๐๑ หลังคาเรือน ท่านเห็น
เส้นสีฟ้าไหมครับ ถนนซอยงามวงศ์วานท่ีเคยเป็นเส้นตรงอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ท่ีอยู่ริมคลอง  
ซึ่งเป็นท่ีร่มรื่นของพี่น้องประชาชนในเขตนั้น จะกลายเป็นถนนเอาไปติดก าแพงหน้าหมู่บ้าน 
ซึ่งเป็นซอยนิดเดียว ล าพังการสัญจรทุกวันนี้ก็ล าบาก ถ้าหมู่บ้านมั่นคงของท่านประยุทธ์
สร้างขึ้นมา ๑๐๑ หลังคาเรือน ถ้าเกิดซอยนี้เกิดขึ้น แล้วพอเข้าไปในซอยจะเห็นตึกสีขาว ๆ 
อันนั้นเป็นแฟลตของ กทม. ท่ีสร้างเอาไว้ ซึ่งยอมรับว่าเป็นการสร้างท่ีผิดรูปผิดแบบ ไปสร้าง
บนพื้นท่ีตรงนั้นกลางซอย แล้วซอยตรงนั้นต้องซิกแซ็กแบบหักศอก ต่อไปการสัญจรไปมา 
ก็จะล าบาก ไม่รู้ว่า กทม.จะไปรื้อตรงนี้หรือเปล่านะครับ ทีนี้สิ่งท่ีสงสัยครับ ท่ีดินบนผืนนี้ 
จ านวน ๘ ไร่เศษ ๆ มูลค่าท่ีดินในการประเมินราคาแล้ว ตารางวางละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
๘ ไร่เศษ ๆ ถ้าคิดมูลค่ารวม ๆ แล้วก็ ๑ ,๖๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งรัฐจะได้ประโยชน์ 
เพราะฉะนั้นจากท่ีผ่านมารัฐบาลได้น าท่ีดินแปลงนี้ไปก่อสร้างบ้านมั่นคงให้กับผู้บุกรุกริมคลอง
หลายแห่ง โดยล่าสุดวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ปี ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ไปลง
เสาเอกบ้านมั่นคงแถว ๆ ย่านรังสิต ดูแล้วเหมือนจะมีความมั่นอกมั่นใจว่าประชาชนจะมั่นคง 
ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าฝนตกน้ าท่วมมันเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร 
แต่ผมบอกเลยครับว่าต่อไปไม่ถึง ๕๐๐ มิลลิเมตรก็ท่วม ท่านลองย้อนไปดูท่ีรังสิตสิครับ  
สร้างบ้านมั่นคงแต่ถมริมคลองเข้ามาเหลือแค่นิดเดียว จาก ๔๕ เมตร เหลือแค่ ๑๐ กว่าเมตร 
น้ าจะไม่ท่วมได้อย่างไรครับ ตกนิดเดียวไม่ต้องถึง ๕๐๐ มิลลิเมตร ท่ีท่านอ้างมานี ่ก็ท่วมแล้ว 
โดยเฉพาะพี่น้องอยู่ย่านรังสิต ซึ่งตอนนี้โครงการก าลังด าเนินการไปใหญ่เลย ถ้าท่านไม่เชื่อ 
ไปดูได้ พอดีผมไม่ได้มีภาพนั้นมาให้ดู เป็นการถมคลองเพื่อสร้างบ้านมั่นคง ถ้าประชาชนมั่นคง
ก็ไม่ว่าหรอกครับ แต่ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีมั่นคงด้วยหรือเปล่าไม่ทราบ เห็นพี่น้องเขาบอกมาอย่างนั้น 
ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นมีพี่น้องท่ีอยู่ในซอยงามวงศ์วาน ๕๙ จ านวนมากได้มีการคัดค้าน  
แต่ก็ไม่เป็นผล มีการร้องเรียน มีการร้องทุกข์ไปหลายหน่วยงาน แต่ก็ไม่ได้ผล เพราะอะไรครับ 
ซึ่งโครงการนี้ด าเนินการโดย พอช. จะท าโครงการนี้เฉพาะในซอยงามวงศ์วาน ๕๙ ไม่ได้ท า 



๒๔๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๑๒๒/๒ 
 
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้นเลย ไม่ได้ท าเลยครับ แล้วหลับหูหลับตา
ออกโครงการนี้มาได้อย่างไร ในวงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ก็เลยมีข้อสงสัยว่า
คลองเปรมประชากรท่ีอยู่ขณะนี้ท่ีถมดินไปแล้วเหลือแคบน้ าไม่ท่วมหรืออย่างไรนะครับ ----- 
 
                - ๑๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๒๓/๑ 
 
ถนนลูกรังท่ีใช้เป็นทางสาธารณะอยู่ ท่ี กทม. ดูแลมาตลอด มีประชาชนอาศัยอยู่ จ านวน 
๔๐๐ กว่าหลังคาเรือน ใช้เป็นทางสัญจรหลัก ไม่รู้ว่าจะไปเป็นบ้านมั่นคงให้กับรัฐมนตรี 
คนไหนไม่ทราบ ถนนจะกลายเป็นบ้านเพราะเขาสร้างบ้านบนถนน และโดยท่ีไม่ได้ถาม
ชาวบ้านนี่นะครับ ซึ่งบริเวณนั้นมูลค่าบ้านก็มากมายเป็นพันกว่าล้านบาท รัฐจะเสียหาย 
เพราะอะไรรู้ไหมครับ กรมธนารักษ์เอาไปให้เช่าพื้นท่ีเพียงตารางวาละ ๕ บาท ราคาท่ี
ประเมินต่อตารางวา ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อตารางเมตร ซึ่งมันก็สร้างความเสียหายใหญ่หลวง 
ท่ีต้องเอามาพูดวันนี้  
  และท่ีส าคัญดูสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ บริเวณนี้เป็นจุดศูนย์รวมการเปลี่ยน
เส้นทางการเดินรถสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีชมพู นอกจากนั้นยังเป็น
โครงการท่ีจะมีท่าเรือเกิดขึ้นในนั้น เป็นชิ้นเนื้ออันโอชะของกลุ่มคนบางคนท่ีเอาไปปล่อยเช่า
โดยการไปแนะน าให้มีการตั้งสหกรณ์ขึ้นมา ซึ่งเดิมที ๔๒ หลังคาเรือนไม่สามารถท่ีจะไปท า
เป็นสหกรณ์ได้ ก็ไปแนะน าให้มีการลงชื่อกันมาเป็นร้อยกว่าหลังคาเรือน ไปตั้งเป็นสหกรณ์
ขึ้นมาเพื่อเสนอให้ พอช. ท าโครงการออกมาให้ แล้วให้คนท่ีจะอยู่บ้านมั่นคงนี้ไปผ่อน  
ผ่อนไปในราคาท่ีถูก ประชาชนอยู่บ้านราคาท่ีถูกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับ แต่ถ้ามันเป็น
เฉพาะ ๔๒ หลงัคาเท่านั้นก็ไม่ว่าอะไร แต่ที่น่าสงสัยก็คือว่าโครงการบ้านในสหกรณ์ดังกล่าวนั้น
มีความซ้ าซ้อนของการลงชื่อเข้าไป และท่ีส าคัญมีคนนามสกุลเดียวกับท่านรัฐมนตรีด้วย  
ผมไม่บอกว่าชื่ออะไรนะครับ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ถ้าท าไปแล้วจะเกิดความเสียหาย  
อย่างใหญ่หลวง ซึ่งพูดไปแล้วถ้าไม่แนะน าวิธีการหรือทางออกในการอยู่ร่วมกันของพี่น้อง 
ในซอยงามวงศ์วาน ๕๙ ก็เป็นเสียมิได้ ก็เลยอยากจะมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าท่าน 
ควรจะท าอย่างไร  ๑. รัฐบาลหยุดสร้างบ้านมั่นคงในลักษณะท้ังหมดนี้ เพื่อไม่ให้ถูกครหาว่า
เป็นการซื้อเสียง ใช้เงินผิดกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ต่อผู้กระท าความผิดกฎหมาย ย่ ายี 
ชาวชุมชนในบริเวณนั้น  ๒. น าพื้นท่ีริมคลองเปรมประชากรมาก่อสร้างถนนจากบางซื่อสู่รังสิต 
ดังที่เคยมีนโยบายไว้ในอดีต เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีการจราจรให้มากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรแออัด
โดยเฉพาะ  ๓. ควรสอบสวนสิทธิว่าการสร้างบ้านเกินจ านวนครัวเรือนเช่นนี้เอื้อประโยชน์
ให้แก่คนภายนอกอย่างผิดกฎหมายด้วยหรือไม่  ๔. ควรหาผู้รับผิดชอบความเสียหาย 
ด้านงบประมาณท่ีเกิดขึ้นนี้เพื่อน าเงินภาษีคืนสู่แผ่นดิน -------------------------------------------- 
               - ๑๒๔/๑ 



๒๔๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๒๔/๑ 
 
นี่เป็นข้อเสนอแนะส าหรับโครงการนี้ครับ ท่านประธานครับ ไม่แน่ใจว่าถ้าผมจะบอกว่า 
ไม่ไว้วางใจก็คงไม่ได้แล้ว เพราะเป็นการอภิปรายตั้งข้อสังเกต ข้อสงสัย แล้วก็เสนอแนะ 
ไปยังรัฐบาล เพราะดูแล้วรัฐบาลนี้ไม่ได้มีความจริงใจท่ีอยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้น 
อยู่อย่างมั่นคง ท่ีท าไปท้ังหมดไม่รู้ว่าความมั่นคงเป็นของรัฐมนตรีคนไหน  
  ประเด็นต่อมา ท่านประธานครับ ประเด็นนี้เป็นประเด็นท่ีท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผมได้เห็นถึงการแสดงความไม่จริงใจของท่านเกี่ยวกับ  
ผู้ประกอบกิจการสถานีวิทยุภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นประเภทบริการชุมชน ประเภทธุรกิจ 
หรือประเภทสาธารณะ ท่ีเคยได้เข้าชื่อกันยื่นขอแก้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
ซึ่งท่านประธานได้กรุณารับ แล้วก็เป็นพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการเงิน และได้ส่งไปให้
นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผมน าเรื่องนี้มาฟ้องท่านประธานเพราะว่าส่งไป
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคมปีท่ีแล้ว มาถึงวันนี้วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ์จนป่านนี้ท่านนายกรัฐมนตรี
ก็ไม่ได้แสดงความจริงใจ แค่สะบัดปลายปากกาเซ็นนิดเดียวให้มาแก้ให้หน่อย ก็ไม่ได้มีอะไร 
ท่ีจะเป็นท่ีพึ่งได้ของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผมถือว่าเป็นการประกอบกิจการ  
เอสเอ็มอี (SME) วิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนในท้องท่ีต่าง ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ นั้น 
เป็นการส่งเสริมการสร้างเม็ดเงิน ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องท่ีชุมชนได้มากมายมหาศาล แค่นั้น
ยังไม่พอครับ ยังมีเรื่องของภัยพิบัติต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย กลุ่มวิทยุเหล่านี้ 
มีประโยชน์มากมายท่ีจะเป็นกระบอกเสียงให้กับหน่วยงานของรัฐ เป็นกระบอกเสียงแทน 
พี่น้องประชาชนในการบอกข้อมูลข่าวสารภัยพิบัติที่จะมาถึงตัว แต่น่าเสียดายครับ กลุ่มวิทยุ
เหล่านี้จะล้มหายตายจากไปในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงอยากจะเรียกร้องไปยัง
ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ให้โอกาสกลุ่มพี่น้องผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เหล่านี้ได้มีโอกาสในการประกอบกิจการต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นจึงฝากค าถามไปยัง
ท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านมีความจริงใจต่อกลุ่มพี่น้องท่ีประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ภาคประชาชนนี้หรือไม่ ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยินดีด้วยนะครับ ส าหรับ 
ส.ส. ใหม่ได้มีโอกาสอภิปราย ท่านต่อไป คุณพัฒนา สัพโส ขอเชิญคุณพัฒนาครับ 
  นายพัฒนา สัพโส (สกลนคร)  :  ขอบคุณมากครับท่านประธาน ผม พัฒนา 
สัพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ก่อนอื่นต้องขอบคุณ 



๒๔๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๒๔/๒ 
 
พรรคเพื่อไทย โดยท่าน ส.ส. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้น าฝ่ายค้านท่ีได้ให้ผมมาอภิปราย 
ในญัตติอภิปรายท่ัวไป เพ่ือซักถามข้อเท็จจริง ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๑ ด้วยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

- ๑๒๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๒๕/๑ 
 
  นายพัฒนา สัพโส (สกลนคร)  :  ข้อความนี้ผมยืนยันว่าผมจะอยู่ในญัตติ
อภิปรายท่ัวไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี เร่ืองบริหารงาน
ล้มเหลว ผิดพลาด เอื้อประโยชน์พวกพ้อง เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ค านี้ต้องเน้น ๆ นิดหนึ่ง 
สไลด์ (Slide) ถัดไป “ท าไม” นี่ตัวใหญ่นะครับท่านประธาน เป็นข้อสงสัย แล้วก็จะเป็น
ค าถามของผมท่ีจะถามกับคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรี จริง ๆ แล้ว
ผมจะพูดเรื่องกระทรวงคมนาคม แต่ว่าวันนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีก็ดูกระไรอยู่ 
เป็นเรื่องเดิมนะครับ เรื่องถนนพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) นี่ละ ซึ่งผมอยากกราบเรียน
ท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าท่านเป็นคนเชื่อคนง่าย ความคุ้มทุน 
โดยท่ีท่านเองอาจจะไปเชื่อท่ีปรึกษา เชื่อข้าราชการ แล้วท่านก็บอกว่าจะช่วยเกษตรกร
ยางพารา โดยมีโครงการถนนพาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) ท่ีผมเคยอภิปรายในสภา  
โดยน าน้ ายาง ๕ เปอร์เซ็นต์มาผสมกับยางมะตอย ซึ่งตรงนี้ผมตอบสั้น ๆ ได้เลยว่าไม่คุ้มทุน 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย เขาท าเมื่อ ๓๐ ปีท่ีแล้ว เขาท าแล้ว 
มันไม่คุ้มทุน เขาก็ไม่ท า แต่ประเทศไทยพอยุคปฏิวัติเข้ามาท่านก็เอามาท า แล้วก็สร้าง 
วาทกรรมว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรยางพารา สรุปสุดท้ายก็ยกเลิก ถ้ามันดีท าไมไม่ท า
ต่อล่ะท่านนายกรัฐมนตรี ร้ายกว่านั้นนะครับท่านประธาน กระทรวงคมนาคมเซ็นสัญญา
ยางพาราเอซี (Para AC) พาราแอสฟัลต์ (Para Asphalt) นี่ สรุปท่าไหนก็ไม่รู้สั่งยกเลิก
เปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นขั้นเป็นตอนเลย มีหนังสือถามกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลางส่งกลับ
มายังกรมทางหลวง อธิบดีก็สั่งการไปยังผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงประจ าจังหวัด  
แล้วก็ยกเลิก ถ้าดียกเลิกท าไม ยกเลิกเสร็จแล้วไปท าอะไรทราบไหมครับ ก็เอาไปท า 
แบริเออร์ (Barrier) เสร็จแล้วก็ไปบอกสหกรณ์ให้เขาท า ท าเสร็จเขาซื้อเครื่องมือก็ยกเลิกอีก 
ผมถึงบอกว่าท่านไม่มีความรู้ท่านนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นจะท าอะไร ข้อเสนอแนะนะครับ 
ท่านต้องคิดก่อนท า  
  โครงการท่ี ๒ จัดสอบท้องถิ่นมีปัญหาส่อทุจริต ไม่แก้ไข น้องเล็กประกาศ
ค าสั่ง คสช. ปฏิวัติเข้ามา ท่ี ๘/๒๕๖๐ เอาอ านาจจากคนท้องถิ่นเข้ามาอยู่ส่วนกลาง ซึ่งมีแต่
ข้าราชการภูมิภาคละครับ อยู่ส่วนกลางก็จัดสอบท้องถิ่นเขา สี่แสน ห้าแสน หกแสน ผมเชื่อว่า
สมาชิกท่ีนั่งอยู่ในห้องนี้ทุกคนได้ยินหมดละครับ ประธานซูการ์โนผมอยู่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในห้องประชุมคณะกรรมาธิการนี่ มีคนมาร้องถึงท่ีบ้านบอกว่าจะให้จ่ายไหม แต่มัน 



๒๔๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๒๕/๒ 
 
เกิดอะไรขึ้นครับ น้องเล็กประกาศค าสั่ง คสช. ท่ี ๘/๒๕๖๐ เอาอ านาจจากคนท้องถิ่นกลับมา
ท่ีส่วนกลาง น้องรองมาก ากับดูแล น้องรองก็พี่ป๊อกครับ พี่ป๊อก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก ากับดูแล ผมเคยถามกระทู้ถามสดในท่ีประชุมแห่งนี้ก็มาพูดตะกุกตะกัก สอบชุดเอ (A)  
บี (B) ซี (C) อะไรต่าง ๆ แต่ผมไม่ติดใจในการสอบเลื่อนล าดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
แต่ผมติดใจท่ีจะตั้งค าถามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วก็นายกรัฐมนตรีท่ีเป็น
คนเริ่มต้นเรื่องนี้ ค าสั่ง คสช. ท่ี ๘/๒๕๖๐ มันเริ่มต้นเรื่องนี้ ท่านอยู่เฉยครับ ท่านทราบ 
ไหมครับท่านประธานว่าสอบบรรจุใหม่ คณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เราศึกษาเรื่องนี้ โดยท่านประธานซูการ์โน
ขอตั้งแต่ประมาณปีท่ีแล้วนะครับ เกือบปีแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพาไม่ให้เอกสารแม้แต่ชิ้นเดียว 
หมายความว่าอย่างไร ไม่ให้นี่ผมเข้าใจว่าส่อทุจริตนะครับ ผมเรียนท่านประธานผ่านไปท่าน
นายกรัฐมนตรีนะครับว่าท่านแจ้งมหาวิทยาลัยบูรพาไปเลย ท่านอย่าให้ท้ิงเอกสารนะครับ --- 
 

- ๑๒๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๑๒๖/๑ 
 
กระดาษค าตอบท่านอย่าให้ท้ิง รอให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จ าปากผมไว้นะครับ รอให้
พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ครั้งหน้านี่ละครับท่านประธาน เพราะแลนด์สไลด์ (Landslide) 
แน่นอน พี่ใหญ่ไม่เกี่ยวข้องนะครับงานนี ้บิ๊กป้อมไม่เกี่ยว มีเฉพาะน้องเล็กกับพี่รอง ท่านต้อง
รีบด าเนินการนะครับ ยังมีเวลาท่านนายกรัฐมนตรี แสดงออกให้คนท้องถิ่นเขาเห็น เรื่องนี้ 
คนสอบได้หมื่นกว่าคน มีปัญหาแน่นอนครับ ผมยืนยันได้  
  สไลด์ (Slide) ถัดไปเข้าเรื่องครับ เมื่อสักครู่ก็พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรี  
ทีนี้เข้าเรื่องกันแล้วครับท่านประธาน จัดงบเอื้อประโยชน์พวกพ้อง ผมก็นั่งฟังผู้อภิปราย 
เมื่อสักครู่นะครับ ก็มีรัฐมนตรีจากส านักนายกรัฐมนตรี ท่านมีบุญวาสนาได้เป็นรัฐมนตรี  
ลุกขึ้นตอบเสียงดังฟังชัดเลยบอกว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จัดงบประมาณอย่างเป็นธรรม 
ท่านใช้ส่วนไหนของร่างกายคิดครับ ท่านใช้ส่วนไหนของร่างกายคิดท่านรัฐมนตรี อย่าเอาใจ
นายกรัฐมนตรีมากท่านรัฐมนตรี อย่างไรท่านก็ได้เป็นแล้ว เดี๋ยวมาตามผมต่อครับว่าจัดงบ
อย่างเป็นธรรม ผมนี่อายแทนเหลือเกินท่านรัฐมนตรี ขอเปิดคลิป (Clip) ด้วยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นายพัฒนา สัพโส (สกลนคร)  :  ผมติดใจเรื่องนี้ครับท่านประธาน ผมไม่ติดใจ
เรื่องอื่น เป็นรัฐบาลก็ธรรมดาละครับ แต่ยุคผมก็คงไม่น่าเกลียดถึงขนาดนี้ ผมติดใจอยู่ค าเดียว 
ประโยคเดียว ท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับ เพราะจะมีค าถาม เร่ืองนี้ไม่ต้องมี
คนประท้วงนะ เพราะว่าอย่างไรจะต้องโยงไปเป็นค าถามผมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ครม. นะครับ มึงเลือกฝ่ายรัฐบาลสิ อันนี้เป็นค าพูดท่ีดูถูกประชาชน เรื่องนี้ผมกราบเรียน
ท่านประธาน มึงเลือกฝ่ายรัฐบาลสิ มึงคือคนสกลนครนะครับ ไหนรัฐมนตรีส านักนายกรัฐมนตรี
ท่านกลับไปหรือยัง หรือท่านอยู่หลังบัลลังก์ ท่านออกมาข้างหน้าบัลลังก์หน่อยครับ บอกจัดงบ
อย่างเป็นธรรม กรมทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ๔ ปีงบประมาณท่ีท่านบริหาร ท่ีท่านศักดิ์สยาม 
ชิดชอบ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจังหวัดบุรีรัมย์นี่ละท่านบริหาร จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
เฉพาะกรมทางหลวงนะครับ จังหวัดนครพนมเกือบ ๖,๐๐๐ ล้านบาท จังหวัดอุบลราชธานี 
ท่านสมคิดนั่งข้างผมนี่ครับ จังหวัดก็ใหญ่ เก็บภาษีได้มากกว่าอีก ประชากรก็เยอะ น้อยกว่า 
๒ จังหวัด ได้ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท กรมทางหลวงชนบท จังหวัดบุรีรัมย์เกือบ ๕,๘๐๐ ล้านบาท 
จังหวัดนครพนม ๒,๒๐๐ ล้านบาท จังหวัดอุบลราชธานีดีกว่าทุกอย่างครับ ๑,๓๐๐ ล้านบาท 
ไหนท่านรัฐมนตรีส านักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นธรรมท่าน ไม่ต้องไปยกยอกันขนาดนั้น  



๒๔๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๑๒๖/๒ 
 
ท่านรัฐมนตรี ได้เป็นแล้วท่านไม่ต้องยกยอ คงได้เป็นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวละ ผมปรบมือให้ท่าน
ด้วยครับ สมาชิกนะครับ เมื่อสักครู่ผู้ปราศรัยบอกว่าถนนท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม ท่านจ าชื่อ
โครงการไว้ให้ดีก็แล้วกัน ถนนท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม --------------------------------------------- 
 
               - ๑๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๒๗/๑ 
 
เมื่อสักครู่ผมปรบมือ ใช้กิริยาไม่สุภาพ ผมขอโทษท่านประธานด้วยแล้วกันนะครับ พอดี 
ผมก็ดูข่าวของไทยพีบีเอส (Thai PBS) ขออนุญาตเอ่ยนาม มีผู้รับเหมาขุดดินไปท าถนน 
สายท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม มันก็ตรงกับผู้ปราศรัยของพรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่งท่านรัฐมนตรี
สังกัดอยู่ คืออย่างนี้ครับท่านประธาน ผมฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าสิ่งท่ีผม
ติดใจนี่มีสมาชิกของพรรคท่าน ท่ีบอกว่างานนี้ของพี่นี่ละ ก็แสดงว่าเป็นงานของท่าน แล้วก็
ติดใจอีกประโยคหนึ่งนะครับ พูดกับเจ้าหน้าท่ีเขาบอกว่าถ้าเป็นท่ีดิน ส.ป.ก. เตือนมาก็แล้วกัน 
เร่ืองนี้มันไม่น่าเป็นค าถามท่ีออกมาจากนักการเมืองนะครับ 
  ผมขอสรุปอย่างนี้ครับท่านประธาน ผมอยากเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมว่าท่านได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้หรือยัง เพราะว่าการท่ีจะไปขุดดิน
เพื่อเอาวัสดุไปถมงานก่อสร้างจะต้องมีบ่อยืม วิศวกรโครงการกับซอยล์ (Soil) ท่านจะต้อง 
ส่งตัวอย่าง ถ้าท่านรัฐมนตรีไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้  ผมตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัย 
เลยนะครับว่าท่านรัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ประเด็นท่ี ๒ ประเด็นท่ีมสีมาชิกพรรคภูมิใจไทยปราศรัยอยู่บนเวที คลิป (Clip) 
เมื่อสักครู่ท่ีบอกว่าถ้าอยากได้งบประมาณเยอะ ๆ ให้เลือกพรรคภูมิใจไทย แล้วก็เลือกพรรค
จากรัฐบาล ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นอย่างสมาชิกของท่านพูดบนเวทีปราศรัย ผมว่าบ้านเรา 
มันเดินต่อไปไม่ได้แล้วครับท่านประธาน ------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๕๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๒๘/๑ 
 
ถ้าใครเป็นรัฐบาลพวกพ้องอยู่ตรงไหนก็จัดงบประมาณไปให้ ผมก็ไม่อยากบอกว่าหลักฐาน
ชัดเจนขนาดนี้ในรายละเอียด ส่วนคดีความ คดีอาญาก็ว่ากันไปนะครับ แล้วก็ขอโทษผู้ท่ีอยู่
ในคลิป (Clip) เพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ แต่ว่าเรื่องนี้ผมตั้งค าถามไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องงบประมาณก็เห็นกันชัดเจน แต่ว่าเรื่องนี้ถ้าไม่สอบ 
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกับวิศวกรโครงการกับเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงนะครับ ซึ่งบ่อยืม
จะต้องอนุมัติก่อนจากข้าราชการกรมทางหลวง แสดงว่าท่านมีส่วนรู้เห็นนะครับ 
   อีกประเด็นหนึ่ง สุดท้ายนะครับ ผมนี่ดีใจกับพรรคของท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมนะครับ มีบริษัทรับเหมาแถวบ้านผม และท่ีจังหวัดสกลนครบริจาคมา  
๑๐ ล้านบาท ผมไปเห็นในเอกสารก็ท่ัวไปนะครับ ก าไรสุทธิแต่ละปีก็เห็นเขาบอกว่าประมาณ 
๑๐ ล้านบาท แต่บริจาคได้ ๑๐ ล้านบาท มันหมายความว่าอะไร บริษัทอยู่แถวสกลนคร 
ก็เป็นสิ่งต่าง ๆ ท่ีผมต้องขอบคุณท่านประธาน ท่านมานั่งผมก็ประหม่าท่านประธาน เพราะว่า
ในเรื่องส่วนตัวผมให้อภัยทุกอย่าง แต่ว่าผมต้องท าในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ต้องท าหน้าท่ีในฐานะท่ีผมเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย ขอเถอะครับท่านประธาน ท่านช่วย
กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าถ้าจัดงบประมาณอย่างนี้ เยี่ยงนี้ เท่ียวหน้าไม่ต้องเป็นรัฐบาล 
กราบขอบพระคุณครับ  
   (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านพัฒนานะครับ เดี๋ยวก่อนท่ีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านอนุพงษ์  
เผ่าจินดา กับท่านรัฐมนตรีจุรินทร์จะตอบชี้แจง ผมขออนุญาตในเมื่อมีการอภิปรายพาดพิง
ถึงผม ผมขออนุญาตชี้แจงสั้น ๆ เอาพอเข้าใจนะครับ ตรงคลิป (Clip) แรกท่ีมีภาพท่ีผม 
ได้อภิปรายบนเวทีปราศรัยเปิดตัว ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ท่ีจังหวัดนครพนม ท้ัง ๔ เขตนั้น  
ผมเคยมายืนยันกับท่ีประชุมสภาแห่งนี้แล้ว ได้ยืนยันกับท่านประธานแล้วว่าเป็นค าพูดผมจริง 
ผมพูดอย่างนั้นจริง แล้วผมก็ได้ขออภัยกับเพื่อน ๆ ท่ีได้พาดพิงถึง เพราะอยู่บนเวทีปราศรัย
ท่ามกลางคนประมาณ ๑๔,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คนนี่มันของขึ้น มันก็เลยหลุดไป ผมได้กราบขออภัย
เพื่อนแล้ว ท่านจุลพันธ์ไม่ต้องประท้วงหรอกครับ ผมจะชี้แจงสั้น ๆ เพราะมันพาดพิงถึงผม 



๒๕๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๒๘/๒ 
 
ให้ผมพูดเถอะ เมื่อสักครู่ผมก็ปล่อยท่านพัฒนาสุดเลย และคลิป (Clip) ๒ คลิป (Clip) นี้  
ผมก็เป็นคนเซ็นอนุญาตเอง เพื่อความบริสุทธิ์ใจของผมผมเซ็นอนุญาตให้ท่านพัฒนาพูด 
ความจริงไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีถ้าผมจะไม่อนุญาตก็ได้ เพราะมันไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรี แต่ว่า 
เมื่อมันพาดพิงถึงผมผมปล่อยให้ท่านพูด เป็นความบริสุทธิ์ใจ ไม่ต้องประท้วงผมนะครับ  
ตอนท่านพัฒนาพูดผมยังปล่อยให้พูดเลย ฉะนั้นคลิป (Clip) แรกท่ีผมพูดบนเวทีปราศรัยนั้น
ผมได้ขอโทษเพื่อนไปแล้ว ลูกผู้ชายเราผิดพลาดเรายอมรับ เราขอโทษ แต่ว่าเมื่อเพื่อนไม่ให้อภัย 
ผมก็ยินดีนะครับ ได้ทราบข่าวว่าไปยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรม ยื่นต่ออะไรหลาย ๆ ท่ี   
ผมก็ยินดีครับ ไปยื่นท่ีไหนผมก็ไปชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างนั้น ไม่ได้มีเจตนาท่ีจะไป 
ว่ากล่าวพี่น้องสกลนครแต่ประการใด บังเอิญว่ามันหลุดออกไปจริง ๆ ก็ต้องยอมรับว่า 
มันผิดพลาด ก็ต้องขออภัยนะครับ 
  ส่วนคลิป (Clip) ท่ี ๒ ท่ีท่านน าคลิป (Clip) ท่ีผมพูดกับลกูน้องของพรรคพวก
ท่ีเขาไปท างานอยู่ท่ีนั่น ท่ีจริงแล้วคลิป (Clip) นี้น่าจะยาวกว่านี้ เพราะผมคุยกับเจ้าหน้าท่ี
ยาวกว่านี้อีกนิดหนึ่ง ผมเองเรียนกับท่านสมาชิกครับว่าจริง ๆ ไม่ใช่งานท่ีผมไปรับเหมา  
รับอะไร ผมไม่ใช่ผู้รับเหมา ---------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๒๙/๑ 
 
เพียงแต่ว่าลูกน้องเขามาหางานท าอยู่แถว ๆ นั้น พอเขาไปท างานเขาก็มาบอกเอาไว้ว่านาย 
ผมมาจากต่างถิ่น ผมไม่รู้ว่าท่ีตรงไหนเป็นท่ี ส.ป.ก. ท่ีตรงไหนมีเอกสารสิทธิอย่างไร  
ถ้ามีอะไรก็ช่วยแนะน า ช่วยดูแลผมด้วยนะครับ ปรากฏว่าผมก็ย้ าเขาว่าพื้นท่ีแถว ๆ นั้น  
ส.ป.ก. ก็เยอะ มีเอกสารสิทธิก็เยอะ ฉะนั้นไปท าอะไรตรงไหนก็ต้องระมัดระวังด้วย แต่ทีนี ้
วันนั้นกลุ่มนี้เขาเคลื่อนรถเข้ามา แต่สถานท่ีท่ี ส.ป.ก. บอกว่ามีการแอบขโมยขุดดินของ ส.ป.ก. 
ไปขายนี่มันคนละที่กับรถพวกนี้เขาจอด ท าไมผมจึงเข้าใจละเอียด ก็ผมรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์
อย่างนั้น ผมก็ต้องท าความเข้าใจ ปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ีถูกลักขโมย
ขุดไปนานแล้ว แต่ว่ารถชุดนี้เข้าไป มันบังเอิญไปอยู่ใกล้กัน เจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ก็มาสอบถาม 
แล้วก็พอดีลูกน้องของพรรคพวกก็เลยเอาโทรศัพท์ให้ผมไปคุย ผมไปคุยก็อย่างคลิป (Clip)  
ท่ีเกิดขึ้น 
   (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจุลพันธ์
แป๊บเดียวจะจบแล้วครับ จะจบแล้ว 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ ผมต้องใช้สิทธิ
ประท้วงจริง ๆ ครับ นานไปนิดหนึ่ง ท่านประธานผิดข้อบังคับการประชุม และท่ีส าคัญท่ีสุด
อ านาจในการตอบเป็นของคณะรัฐมนตรี เวลาของประธานพวกเราไม่ได้นับรวม เพราะคิดว่า
ท่านจะใช้ไม่มาก แต่ถ้าท่านตอบอย่างนี้  ผมเรียนด้วยความเคารพ ข้อตกลงคือพรรคร่วม 
ฝ่ายค้านมี ๑๒ ชั่วโมง เราจะใช้เวลาในช่วงก่อนเท่ียงคืนครึ่งนะครับ ถ้าเป็นเช่นนี้เวลาตอบ
ของ ครม. ก็จะลดลงไป ก็ขอให้ท่านประธานกระชับแล้วกันครับ ท่านประธานบอกพวกผม
กระชับมาหลายครั้งแล้ว ท่านประธานลองกระชับบ้างครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คืออย่างนี้  
ท่านจุลพันธ์ ผมไม่ได้ไปตอบแทนรัฐมนตรี แต่ผมชี้แจงเฉพาะประเด็นท่ีมันพาดพิงถึงผม  
ผมก็ได้พูดคุย ผมก็บอกเขา ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนแอบอัดคลิป (Clip) แต่ว่าการพูดมันเป็น
ความบริสุทธิ์ใจ ผมก็ถามคนท่ีเขาคุยโทรศัพท์กับผมว่าท่ีตรงนี้เป็นอย่างไร เขาก็บอกว่า 
พวกผมเพิ่งเข้ามา แต่ว่าเห็นเจ้าหน้าท่ีเข้ามาพวกผมก็งง อย่างนั้นผมจะเอาโทรศัพท์ไปให้คุย  
นายคุยกับเจ้าหน้าท่ีหน่อยนะ ผมก็คุยครับ ท่ีคุยไปนี่ก็บอกไม่ได้หมายความว่างานรับเหมา
ท้ังหมดเป็นของผม เพียงแต่ว่าพรรคพวกของลูกน้องผมเขามาท างานท่ีนั่น มาท างานท่ีนั่น  



๒๕๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๒๙/๒ 
 
ผมกบ็อกมีอะไร เดือดร้อนเรื่องอะไรก็บอกมา ผมก็คุยกับเจ้าหน้าท่ีอย่างท่ีพูดในคลิป (Clip) ว่า 
ผม ศุภชัย ครูแก้วเด้อ ผมก็พูดกับเขาตรง ๆ ผมก็บอกว่าแต่ว่าก็ได้ตรวจสอบจากคนท่ีหา 
ดินลูกรังแล้วมันก็เป็นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธินะครับ แต่ว่าพวกเราก็ช่วยดูตรงไหนท่ีเป็น ส.ป.ก.  
ก็เตือนมาแล้วกัน ก็เตือนพวกเขาแล้วกัน แล้วเจ้าหน้าท่ีก็บอกว่าท่ีตรงท่ีมีคนแอบขุดมันเป็น 
ส.ป.ก. ท่ีจริงตรงนี้ท่านพัฒนาอาจจะเอาคลิป (Clip) มาไม่หมด หรือคนเอามาไม่หมด  
ถูกตัดตอนไป ก็คือผมก็บอกต่อไปว่าถ้าตรงไหนท่ีมันเป็นท่ี ส.ป.ก. ก็ให้บอกพวกเขา ผมไม่ได้
บอกว่าให้ไปขุดท่ี ส.ป.ก. ผมไม่ได้ไปขอร้องเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ว่ามันเป็นงานผมนะ อย่างไร 
ผมขอนะ อย่างนั้นอย่างนี้ ผมไม่เคยขอเขาเลย ผมบอกว่าถ้าตรงไหนเป็น ส.ป.ก. ก็บอกมา 
แล้วก็ให้เตือนเขาด้วย นี่คือสิ่งท่ีผมพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง ๆ ก็เสียดายว่าท่านพัฒนา 
เอาคลิป (Clip) มาไม่หมด ถ้าเอาคลิป (Clip) มาหมดจะอธิบายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ  
แล้วก็ยืนยันนะครับ ท้ัง ๒ คลิป (Clip) นี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีเลย คลิป (Clip) แรก
ผมปราศรัยทางการเมือง อยู่บนเวทีการปราศรัยทางการเมืองนะครับ ค านี้มันหลุดออกมาได้ 
แม้แต่พวกท่านอภิปรายในสภาก็ยังพูดไอ้โง่ ๆ หลายครั้งผมก็ได้ยินอยู่ ฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องท่ี
จะต้องมาถือสากัน ถ้าผมมาพูดในสภาสิควรจะถือสาผมผิดจริยธรรม แต่ทีนี้ผมพูดบนเวที
ปราศรัยทางการเมือง ฉะนั้นผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคลิป (Clip) ๒ คลิป (Clip) นี่ไม่เกี่ยวกับ
รัฐมนตรี ผมไม่ได้ตอบแทนรัฐมนตรีนะครับ ไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีเลย ขอขอบคุณนะครับ 
ต่อไปเชิญท่านอนุพงษ์  
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ กระผม ศุภชัย  
ใจสมุทร ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิง กระผมเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย เมื่อสักครู่ 
มีการอภิปรายพาดพิงมาถึงพรรคภูมิใจไทย กระผมจะขออนุญาตชี้แจง 
 

- ๑๓๐/๑ 
 

 
 
 



๒๕๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๓๐/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  อย่างนั้น 
ก็เชิญท่านศุภชัย เอาส้ัน ๆ นะครับ ไม่ต้องยาว 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เอาตามความจ าเป็นครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
   นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
กระผม ศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กรณีท่ี
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสกลนครได้มีการอภิปรายและมีการพาดพิง 
ถึงบริษัทท่ีมีการบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทย กระผมขออนุญาตว่าตามพระราชบัญญัติ 
พรรคการเมือง การบริจาคเงินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถท่ีจะบริจาค
ให้กับพรรคการเมืองได้ ทุกพรรคการเมืองก็มีเงินบริจาคท่ีได้รับกัน พรรคภูมิใจไทย 
ก็เช่นเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นการบริจาคเงินกระผมจะบอกว่าเป็นเรื่องท่ีถูกต้อง 
ตามกฎหมาย  ๒. ก็คือการบริจาคเงินก็ต้องเป็นท่ีเปิดเผย ต้องประกาศให้สาธารณะได้ทราบว่า
แต่ละเดือนพรรคการเมืองได้รับบริจาคจากบุคคลใด จ านวนเท่าใด นิติบุคคลใด จ านวนเท่าใด 
และในกฎหมายก็ได้เขียนเรื่องการบริจาคของนิติบุคคลไว้ชัดเจนครับ แต่สิ่งท่ีท่านได้มี 
การอภิปรายดูเสมือนว่ามีบริษัทผู้รับเหมาซึ่งไม่ได้รับงานใหญ่โต แต่มีการบริจาคเงินให้กับ
พรรคภูมิใจไทย ท่านพูดแบบซ่อนเงื่อนไว้ ซึ่งกระผมคิดว่าถ้าท่านได้อภิปรายอย่างนี้   
ก่อให้เกิดความสับสน เกิดความเข้าใจผิดของประชาชนท่ีมีต่อพรรคภูมิใจไทย เพราะฉะนั้น
กระผมอยากจะขอความกรุณาว่าถ้าท่านคิดว่าเรื่องนี้ท่านถอนได้  กระผมอยากจะขอให้ 
ท่านถอนเถอะครับ เพราะจริง ๆ วันนี้เป็นเรื่องอภิปราย มาตรา ๑๕๒ ไม่เกี่ยวอะไรกับ 
พรรคภูมิใจไทยเลย คือท่านจะมีการอภิปรายท่านประธานสภาซึ่งนั่งอยู่ตอนนี้ กระผมก็ไม่ได้
ลุกขึ้นประท้วง เพราะกระผมคิดว่าท่านประธานก็ต้องชี้แจงได้ แต่พรรคภูมิใจไทยของกระผม
นั่งอยู่เฉย ๆ อยู่ ๆ ท่านก็พาดแล้วก็มาพิงกระผมด้วย ท้ังพาดทั้งพิงเลย เพราะฉะนั้นอยากขอ 
ความกรุณาเถอะครับ ถ้าท่านประธานกรุณาช่วยให้ท่านถอนค าอภิปรายส่วนนี้ไปก็น่าจะเป็น
ประโยชน์ครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพัฒนาครับ 
ในส่วนท่ีท่านพูดพาดพิงอะไรถึงผม ผมไม่เป็นไรนะครับ ผมยกให้หมด ไม่ต้องถอนของผม 
แต่ว่าในส่วนท่ีพูดถึงพรรค นายทะเบียนพรรค ท่านศุภชัย ใจสมุทร ท่านได้ประท้วง ขอให้ 



๒๕๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๓๐/๒ 
 
ถอนค าพูดท่ีเกี่ยวข้องกับการพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยเสีย ขอท่านพัฒนาตรงนี้นะครับ  
เชิญครับ 
   นายพัฒนา สัพโส (สกลนคร)  :  ด้วยความเคารพครับท่านประธาน  
ผม พัฒนา สัพโส พรรคเพ่ือไทย จังหวัดสกลนคร ผมเคารพท่านประธานนะครับ ผมก็ถอนว่า
พรรคภูมิใจไทยบริจาค ๑๐ ล้านบาทก็ได้ครับ ผมใช้ค าว่าอย่างนี้แล้วกันท่านประธาน  
มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้รับเงินบริจาค ๑๐ ล้านบาทจากบริษัท ก็มีก าไรไม่มาก 
หรอกครับ ผมใช้ค านี้ได้นะครับ ท่ีจังหวัดสกลนคร ขอบคุณมากครับท่านประธาน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ท่านจุลพันธ์มีอะไรไหมครับ 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะวิป (Whip) ฝ่ายค้าน ท่านประธานครับ 
เรื่องของกรอบเวลาเริ่มจะเป็นปัญหา เพราะว่าอย่างท่ีท่านประธานทราบข้อตกลงของพวกเรา
พรรคร่วมฝ่ายค้านสามารถใช้สิทธิได้ ๑๒ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาเริ่มต้นจนกระท่ังถึงเท่ียงคืนครึ่ง 
ขณะนี้พวกกระผมเหลือเวลาท่ีจะต้องใช้ในวันนี้อีกถึง ๓ ชั่วโมง ๑๐ นาที แต่ในขณะเดียวกัน
เวลาเราก่อนถึงเท่ียงคืนครึ่งเหลืออีก ๓ ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
เมื่อสักครู่ท่ีกระผมได้ท้วงติงท่านประธานในเรื่องของการตอบ ถาม รวมถึงการใช้สิทธิ 
ของสมาชิกฝั่งรัฐบาลด้วยนี่นะครับ ถ้าเป็นเช่นนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่ากรอบเวลา 
ของ ครม. ก่อนเท่ียงคืนครึ่งเหลือแค่สักประมาณราว ๒๐ นาทีเท่านั้นเอง ก็เรียนแจ้งไว้ครับ 
เพ่ือท่ีจะได้ด าเนินการตามกรอบข้อตกลงท่ีเราได้มีกันไว้ ขอบพระคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่ีจริงเมื่อสักครู่
ผมก็ตอบไม่ยาวมากนะครับท่านจุลพันธ์ เท่าท่ีจ าเป็นจริง ๆ ถ้า ส.ส. พรรคท่านไม่พาดพิงผม 
ผมก็คงไม่ได้ตอบอะไรหรอก เชิญท่านรัฐมนตรีอนุพงษ์ครับ  
 
               - ๑๓๑/๑ 
 
 
 



๒๕๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๓๑/๑ 
 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ ผมใช้เวลา
ประมาณ ๓-๔ นาทีนะครับ กรณีท่ีมีการอภิปรายถึงโครงการของรัฐบาลในการส่งเสริม 
การใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อปี ๒๕๖๐ ท่ีมีราคายางตกต่ า ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับ
ว่าในขณะนั้นรัฐบาลมีเจตนาท่ีจะให้ยางราคาดีขึ้นก็ได้มีแนวทางท่ีจะเอายางมาใช้ในโครงการ
ต่าง ๆ ของรัฐ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีการแจ้งหน่วยงานนะครับ  
   ประเด็นแรกเลยเพื่อให้รวบรัดตัดความ ประเด็นเมื่อสักครู่นี้ว่าบริษัทท่ีส่งน้ ายาง
จ านวนหนึ่งให้กับผู้ประกอบการ ถูกจ ากัดว่าเป็นบริษัทบริษัทหนึ่ง อะไรก็แล้วแต่ ในเรื่องนี้ 
มีการตอบในสภาแห่งนี้โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทยมาแล้ว 
ผมจ าได้นะครับว่าทางการยางแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเขาก็รับรองบริษัท ทยอยรับรอง 
ครั้งแรกรู้สึกจะ ๓ บริษัท ต่อมาเป็น ๕ บริษัท แล้วก็ลงท้าย ๑๑ บริษัท ผมทราบแค่นั้นว่า 
มีการทยอยรับรองบริษัทท่ีจะส่งน้ ายางให้กับบริษัทก่อสร้าง คงอธิบายในประเด็นนี้เท่านั้น  
  ทีนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการทุจริต อันเนื่องมาจากปรากฏ
ข้อมูลส านักข่าว ผมจะอ่าน เอ่ยนามได้นะครับ ส านักข่าวอิศรา เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่ามี
ผู้รับเหมาในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร้องเรียนผ่านส านักข่าวอิศรา ว่ามีปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ านาจเจริญไปเรียกค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ จ านวนก็ตามท่ี
เป็นข่าวคือประมาณ ๖๐ ล้านบาท หรือ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ของโครงการท่ีตกลงกันไว้ เกือบ ๆ 
๔๐๐ ล้านบาท ผู้ประกอบการจ่ายเงินไปแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้โครงการ ก็เลยมีการร้องเรียน
ส านักข่าว นั่นคือข่าวท่ีเกิดขึ้น ทางกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ปลัดกระทรวงก็เป็นท่านเก่า
ซึ่งเกษียณไปแล้ว ก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง สรุปว่าปลัดเทศบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอ านาจเจิญในขณะนั้นกับสามีมีความผิดจริงในการเรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการ เป็นมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วก็แจ้งให้ 
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเขาย้ายมาจังหวัดสมุทรปราการได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  
ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็คงจะชัดเจนว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ปกปิด ไม่ได้ปิดบัง ได้มีการสอบสวน 
แล้วก็พิจารณาโทษว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง เพราะฉะนั้นขั้นตอนในตอนนี้ก็ต้องมีการ
ด าเนินการต่อทางวินัย อาญาก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง ต่อการอภิปรายว่าได้การปูนบ าเหน็จ 
ดีขึ้น ถ้าใครไปท าไม่ใช่เพียงตัวเขาเท่านั้น คนท าก็จะต้องโดนด้วย เมื่อเขาผิดแล้วไปตั้ งอะไร 



๒๕๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๓๑/๒ 
 
ท้ังหมดไม่ว่าจะเปลี่ยนสายงานหรือสายงานเดียวกัน ถ้าเปลี่ยนสายงานต้องมีการสอบ
คณะกรรมการ กสถ. ท้ังหมด โดนหมด เพราะฉะนั้นท่านคงไม่ต้องกังวล ก็ให้มั่นใจได้ว่า 
ถ้าใครท าพิเรนทร์นี่ ประชาชน ประเทศชาติก็จะต้องได้เห็นคนรับผิดชอบ ผมต้องตอบ 
อย่างนั้นนะครับ 
  ต่อมาต้องมาดูว่ามีการพูดถึงตัวท่านปลัดท่านปัจจุบัน เมื่อพูดแล้วผมก็ต้อง
เรียนอธิบายในช่วงนั้นการสอบ คณะกรรมการสอบได้ระบุชัดเจนว่าขณะนั้นส าหรับ  
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ขออนุญาตเอ่ยนาม ครั้นด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ในชั้นนี้จากการสืบสวนยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยง 
เพราะฉะนั้ น เขาก็ยุติ เ รื่ อ งแค่นั้น  การแต่ งตั้ ง ท่านปลัดก็แต่ งตั้ งตามระเบียบว่า 
ความในขณะนั้นยังไม่เคยปรากฏอะไรท้ังสิ้น ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ ขั้นตอนการแต่งตั้ง 
ก็ด าเนินไป ถ้าในปัจจุบันนี้มีข้อมูลตามท่ีท่านเชื่อมโยงให้ เห็นท่านก็ส่งข้อมูลมา  
ผมก็จะด าเนินคดีทางวินัย ถ้าอาญาก็ต้องร้องเรียน ป.ป.ช. ด าเนินการ ก็จบในเรื่องของ 
ท่านปลัดว่าในขั้นการแต่งตั้งก็ท าไปตามกฎระเบียบของ ก.พ. นะครับ 
 
                - ๑๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       สุพิชชาย์ ๑๓๒/๑ 
 
  ต่อมาเรื่องท่ีท่านปลัดแต่งตั้งท่านอธิบดี จะเชื่อมโยงอย่างไรก็เป็นอ านาจ
หน้าท่ีท่าน อย่าไปพูดว่ากระทรวงมหาดไทยหรือใครไปตั้ง อย่างนั้นไม่ได้ เพราะเมื่อเป็น
อ านาจของท่านปลัด ท่านจะไปเหมาว่ารัฐมนตรีแต่งตั้ง มันผิดกฎหมายทันที ผมก็ผิดทันที 
ท่านเป็นคนแต่งตั้งท่านก็ต้องรับผิดชอบ ถ้ามีการสืบสวนสอบสวนแล้วมีความผิดด้วย  
คนแต่งตั้งก็ต้องรับผิดชอบด้วย ผมขอเรียนตอบสั้น ๆ ท้ังหมดเท่านี้ครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เชิญครับ 
   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  (รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ความจริงกระผมตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีเมื่อสักครู่นี้รัฐบาลก็ยังมีเวลาอยู่ 
๑.๔๐ ชั่วโมงโดยประมาณ ขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธาน ประเด็นท่ีจะขออนุญาต
ชี้แจงก็คือประเด็นท่ีพาดพิงในภารกิจท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กระผม 
ได้ท าหน้าท่ีเฉพาะประเด็นท่ีจ าเป็น  
  ประเด็นแรก ขออนุญาตชี้แจงประเด็นท่ีเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงเงินเฟ้อ แล้วก็
ท่านใช้ค าอีกค าหนึ่งว่าของแพงท้ังแผ่นดิน ซึ่งประเด็นนี้ความจริงก็เป็นประเด็นเดิม ๆ  
ท่ีเพื่อนสมาชิกบางท่านได้อภิปรายในสภามาแล้ว แม้ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
แต่ก็ยังมีการอภิปราย เพราะฉะนั้นก็เลยจ าเป็นท่ีกระผมจ าเป็นจะต้องชี้แจงตอบเพื่อให้ 
เกิดความกระจ่างอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องเงินเฟ้อ ขออนุญาตเรียนกับท่านประธานว่าความจริง
ประเทศไทยต้องถือว่าสถานการณ์เงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้นเป็นล าดับ นั่นแปลว่าเงินเฟ้อ
ลดลง ซึ่งเดือนมกราคมท่ีผ่านมาจากก่อนหน้านั้นเฟ้อ ๖-๗ เปอร์เซ็นต์ ก็ลงมาเหลือ  
๕ เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตราเฉลี่ยเงินเฟ้อของโลก ซึ่งเกิดจากการคาดการณ์ของสถาบันทางการเงินและเศรษฐกิจ 
ท่ีเป็นท่ีเชื่อถือได้คือไอเอ็มเอฟ (IMF) คาดการณ์ว่าปีนี้ท้ังปีคือปี ๒๕๖๖ อัตราเฉลี่ยเงินเฟ้อ
ของโลกจะอยู่ท่ี ๖.๕ เปอร์เซ็นต์ แต่คาดการณ์ประเทศไทยจะเฟ้อแค่ ๒.๘ เปอร์เซ็นต์  
ซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขท่ีชี้ให้เห็นชัดเจนว่าสถานการณ์เงินเฟ้อของประเทศไทยปีนี้จะอยู่ในสถานะ 
ท่ีดีขึ้น แม้ว่าราคาน้ ามัน ราคาแก๊ส แล้วก็ต้นทุนการผลิตอื่น ๆ จะปรับลดลงในลักษณะท่ี 



๒๕๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       สุพิชชาย์ ๑๓๒/๒ 
 
ยังไม่มีนัยส าคัญ แล้วก็ถ้าเราไปดูตัวเลขเปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลกของปีนี้ 
ท่ีไอเอ็มเอฟ (IMF) คาดการณ์ ท่านประธานจะเห็นเลยครับ ยกตัวอย่างเช่น สปป. ลาว 
ไอเอ็มเอฟ (IMF) คาดการณ์ว่าจะเฟ้อถึง ๙ เปอร์เซ็นต์ สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ  
๙ เปอร์เซ็นต์ เยอรมนี ๗.๒ เปอร์เซ็นต์ เม็กซิโก ๖.๓ เปอร์เซ็นต์ อินโดนีเซียใกล้บ้านเรา ๕.๕ 
เปอร์เซ็นต์ อินเดีย ๕.๑ เปอร์เซ็นต์ ฟิลิปปินส์ ๔.๓ เปอร์เซ็นต์ เวียดนาม ๓.๙ เปอร์เซ็นต์ 
เกาหลีใต้ ๓.๘ เปอร์เซ็นต์ สหรัฐอเมริกายังไปไกลถึง ๓.๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ประเทศไทย  
๒.๘ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นสถานการณ์เงินเฟอ้ กระผมขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน
เริ่มต้นว่าอยู่ในสถานการณ์ท่ีดีขึ้น ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ารัฐบาล รวมท้ังกระทรวงพาณิชย์ 
และได้รับความร่วมมือจากเอกชน เราสามารถท่ีจะเข้าไปก ากับราคาต้นทุนการผลิตบางอย่าง 
และสามารถก ากับสถานการณ์ราคาสินค้าอยู่ในเกณฑ์ท่ีถือว่าดีตามสมควร แม้ว่าราคาน้ ามัน 
ราคาแก๊ส ราคาค่าไฟยังปรับลดลงอย่างมีนัยส าคัญไม่ได้ เพราะต้นทุนอันเกิดจากสงคราม
รัสเซีย ยูเครน และสถานการณ์อื่น อันเป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วยังไม่เป็นท่ียุติ ซึ่งสถานการณ์
ราคาสินค้าท่ีกระผมขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานก็คือท่ีท่านบอกว่าแพงท้ังแผ่นดิน 
ความจริงถ้าไปดูตัวเลขจริง ๆ จะพบว่าราคาสินค้าท่ีปรับลดลงก็มีอยู่เยอะมาก อย่างน้อย 
๕๘ รายการท่ีเราติดตามตลอดทุกวัน ราคาก็ปรับลดลงมาอย่างมีนัยส าคัญ -------------------- 
 

 - ๑๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๖๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๓๓/๑ 
 
ยกตัวอย่างเช่น เนื้อสัตว์ หมูเนื้อแดง ก่อนหน้านี้ท่านประธานคงเคยได้ยินพวกเราอภิปรายว่า
จะไปถึงกิโลกรัมละ ๓๐๐ บาท แต่เอาเข้าจริงเดี๋ยวนี้ราคาเฉลี่ยท้ังประเทศอาจจะต่ ากว่านี้บ้าง  
สูงกว่านี้บ้าง อยู่ ท่ี ๑๖๕ บาทต่อกิโลกรัม แม้บางท่ีอาจจะไป ๑๖๐ บาท ๑๗๐ บาท  
๑๘๐ บาทก็ตาม แต่นี่ก็คือตัวเลขท่ีขออนุญาตกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพ  
ผักชีท่ีบ่นกันก่อนหน้านี้บอกแพงมโหฬาร ตอนนี้ปรับลดลงมาถึง ๒๗ เปอร์เซ็นต์ ผักกวางตุ้ง
ลด ๒๓ เปอร์เซ็นต์ ต้นหอมปรับลดลงมา ๒๘ เปอร์เซ็นต์ น้ ามันปาล์มท่ีบ่นกัน และเพื่อน
สมาชิกอภิปรายเมื่อสักครู่บอกไปขวดหนึ่ง ๖๐ บาท ความจริงไม่ใช่นะครับ ตัวเลขท่าน
คลาดเคลื่อน นั่นมันนานมาก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วครับ แต่ตอนนี้ปรับลดลงมาเหลือ  
ขวดหนึ่งตกเฉลี่ยประมาณ ๔๘-๕๐ บาท ปรับลดลงมา ๑๗ เปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็คือสิ่งท่ี 
ขออนุญาตเรียน นอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกหลายรายการครับ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายปรับลด 
๒๒ เปอร์เซ็นต์ เครื่องเป่าผมลด ๒๒ เปอร์เซ็นต์ เครื่องบดผสมอาหารลด ๑๖ เปอร์เซ็นต์ 
แอร์คอนดิชันเนอร์ (Air Conditioner) หรือเครื่องปรับอากาศราคาลดลงมา ๒๓ เปอร์เซ็นต์ 
ตู้เย็นลงมา ๖ เปอร์เซ็นต์ เครื่องฟอกอากาศ ๒๑ เปอร์เซ็นต์ เหล็กเส้นลงมา ๙ เปอร์เซ็นต์ 
แม้แต่น้ ามันเตาก็ลงมา ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ถุงพลาสติก ถุงร้อนท่ีเราใส่อาหารก็ลงมา ๑๖ เปอร์เซ็นต์ 
หน้ากากอนามัยก็ปรับลดลงมา รวมท้ังชุดตรวจเอทีเค (ATK) อันนี้ปรับลดลงมา ๒๘ เปอร์เซ็นต์ 
ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรท่ีก่อนหน้านี้เป็นห่วงกันตอนนี้ก็ลงมาเหลือ ๖๓ เปอร์เซ็นต์ ลดลงมา
เยอะมากเกิน ๕๐เปอร์เซ็นต์ ข้าวสาลีก็ปรับลดลงมา ๒๑ เปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็คือสิ่งท่ีขออนุญาต
จะกราบเรียนกับท่านประธาน แม้แต่ปุ๋ยเคมีท่ีผมก็เป็นห่วงเกษตรกร เพราะก่อนหน้านี้ 
ราคาน้ ามัน ราคาแก๊สธรรมชาติแพงมาก สูงขึ้นเยอะมาก เพราะว่าปุ๋ยท าจากแก๊สธรรมชาติ 
แล้วเราต้องน าเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเมื่อปุ๋ยในตลาดโลก
ราคาแพงขึ้นเพราะต้นทุนการผลิต แก๊สธรรมชาติ ค่าขนส่ง น้ ามันแพง การน าเข้าปุ๋ยก็ราคาแพง 
แต่เราก็เข้าไปก ากับดูแลจนในท่ีสุดขณะนี้ปุ๋ยเคมีเราแก้ปัญหาท้ัง ๒ ข้อได้ดีขึ้น คือ ๑. ปุ๋ยไม่ขาด
แล้วครับ เราไปน าเข้าจากประเทศซาอุดิอาระเบียมาได้หลายแสนตัน  ๒. ราคา ตอนนี้ราคาปุ๋ย
ปรับลดลงมา แม้ยังไม่ลดอย่างท่ีเกษตรกรอยากให้ลด หรือไม่ลดอย่างรัฐบาลก็อยากให้ 
ลดกว่านี้ แต่มันยังเป็นไปไม่ได้เพราะราคาน้ ามันก็ยังปรับลดอย่างไม่มีนัยส าคัญมากนัก 
รวมท้ังแก๊สธรรมชาติ ยกตัวอย่าง ปุ๋ยยูเรีย สูตร ๔๖-๐-๐ ตอนนี้ปรับลดลงมาประมาณ  
๔๐๐ บาท โดยเฉลี่ยนะครับ แล้วก็ลงมาถึง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยสูตร ๒๑-๐-๐ อันนี้ก็ปรับลงมา  



๒๖๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๓๓/๒ 
 
๓๐๐ กว่าบาท ลดลงมา ๓๑ เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ อันนี้ก็ลงมา ๑๐๐ กว่าบาท  
ก็ปรับลดลงมา ๘ เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ยา หน้ากากอนามัย เอทีเค (ATK) อย่างท่ีกระผม 
กราบเรียนกับท่านประธานไปแล้ว เพราะฉะนั้นอันนี้ ก็อยากจะกราบเรียนว่าท่ีบอกว่า 
มันแพงตลอดหรือแพงท้ังแผ่นดินข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ นี่ก็คือสิ่งท่ีขออนุญาต
กราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพ 
   ประเด็นถัดมาก็คือเรื่องท่ีเพื่อนสมาชิกอภิปราย รวมท้ังตอนเริ่มต้นด้วย  
แต่ว่าไม่อยากพาดพิง เอาว่าเพื่อนสมาชิกบางท่านก็บอกว่าพืชเกษตรตกต่ าทุกตัว ตกต่ า
ตลอดมา อันนี้ก็ไม่จริง ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน ท่ีบอกว่าไม่จริงเพราะว่า 
ราคาพืชเกษตรโดยเฉลี่ยกระผมกล้าพูดว่าดีเกือบจะเรียกว่าทุกตัว โดยเฉพาะพืชเกษตร 
ท่ีเราประกันรายได้ ข้าวตอนนี้ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกแห้งนะครับ ไม่ใช่ข้าวเปลือกเปียก 
ถ้าเปียกมันติดน้ าไปด้วยอันนี้วัดไม่ได้ อันนี้ท่ีเป็นราคาทางการราคาเฉียดหมื่น ๙,๐๐๐ บาท 
๙,๕๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท ราคาทางการ อันนี้ก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธาน  
ข้าวหอมมะลิตอนนี้ไป ๑๔,๐๐๐ บาท บางช่วงก็ ๑๔,๐๐๐ กว่าบาท บางช่วงก็ไปแตะ 
๑๕,๐๐๐ บาทก็มี ข้าวเปลือกเหนียวตอนนี้ไป ๑๑,๕๐๐-๑๒,๕๐๐ บาทต่อตัน ---------------- 
 

 - ๑๓๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๓๔/๑ 
 
เพราะฉะนั้นราคาก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ส าหรับข้าวเปลือกแห้ง มาตรฐานของทาง
ราชการและพี่น้องเกษตรกรก็รู้ดีว่าความชื้นต้องเท่าไร คุณภาพมาตรฐานต้องเป็นขนาดไหน 
มันส าปะหลังไม่ต้องพูดถึงครับ ก่อนรัฐบาลนี้เข้ามากิโลกรัมละ ๑ บาทกว่า คาอยู่ไม่รู้เท่าไร  
มาวันนี้ ๓ บาทกว่าแล้วมันส าปะหลังกิโลกรัมหนึ่ง ท่านไปถามชาวไร่มันส าปะหลังท่ีบ้านท่าน
ก็ได้ ๓ บาทกว่า แล้วล่าสุดกระผมพาฟิลิปปินส์มาเซ็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ๒ ล้านตัน  
ท่ีปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อันนี้ยิ่งช่วยให้เราสามารถระบายมันส าปะหลังไปได้ดีมาก 
ราคามันก็ขึ้น แล้วมีแนวโน้มจะดีขึ้นกว่านี้อีก นี่คือสิ่งท่ีขออนุญาตกราบเรียน ปาล์มน้ ามัน
แม้ว่าก่อนหน้านี้ไปแตะ ๕ บาท ๗ บาท ๑๐ บาท ไปจนเกือบ ๑๒ บาท แล้วก็หย่อนลงมา 
แต่ตอนนี้อยู่ท่ี ๕ บาท ๕ บาทกว่า ก่อนรัฐบาลนี้เข้ามาท่านประธานไปดูเถอะครับ ๒ บาทกว่า
คาอยู่กี่ปี เพราะฉะนั้นราคาพืชเกษตรมันถึงดีขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สมัยก่อน ๖ บาทกว่า  
๗ บาท เดี๋ยวนี้ ๑๒-๑๓ บาทแล้ว นี่คือราคาพืชผลการเกษตรท่ีรัฐบาลนี้ด าเนินการ รวมท้ัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ด้วย  ขออนุญาตท่ีจะกราบเรียนให ้
ท่านประธานได้รับทราบผลไม้ยิ่งดีใหญ่ครับ ราคาเฉลี่ยปีท่ีแล้วท้ังปีทุเรียนหมอนทองเฉลี่ย 
๑๔๕ บาทต่อกิโลกรัม อันนี้เอาราคาหารแล้วสูงสุด ๑๕๕ บาท ๑๖๐ บาทก็มี มังคุด 
เกรด (Grade) ส่งออกไปถึง ๖๐-๖๑ บาทต่อกิโลกรัม บวก ๒๘.๕๐ เปอร์เซ็นต์ นี่เอาตัวเลข
ทางการมานั่งคิดค านวณชัดเจนท่ีสามารถพิสูจน์ได้ ล าไยครับ ล าไยช่อส่งออก เกรดเอเอ 
(Grade AA) ไปกิโลกรัมหนึ่งเฉลี่ย ๔๒.๕๐ บาท ปีท่ีแล้วท้ังปีครับ ลูกร่วง เอเอ (AA)  
๒๒.๕๐ บาท แล้วก็เงินท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และรัฐบาล  
ได้ประสานงานไว้กับเกษตรกรผู้ปลูกล าไย ท่ีบอกว่าเราจะช่วยดูแลเรื่องเงินชดเชยให้   
ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๕ ไร่ ขณะนี้กระผมลงนามเสนอเข้า ครม. แล้วครับ 
แล้วรอการพิจารณาตามขั้นตอนกระบวนการ สิ่งนี้เราไม่ลืมเกษตรกรผู้ปลูกล าไย อันนี้ก็คือ
สิ่งท่ีขออนุญาตเรียน เงาะโรงเรียนไปกิโลกรัมละ ๒๐.๕๐ บาท ลองกอง ๔๒.๕๐ บาท ลิ้นจี่ 
๗๕ บาท มะม่วงน้ าดอกไม้ ๔๕ บาท ส้มเขียวหวานไปกิโลกรัมหนึ่ง ๒๕ บาท อันนี้ก็คือ
พืชผลการเกษตรแม้แต่หอมหัวใหญ่ครับ ปีนี้เริ่มต้นมาได้เดือนกว่า ๆ หอมหัวใหญ่สด 
ไปกิโลกรัมละ ๑๖ บาทแล้ว จากเมื่อก่อน ๒-๓ ปีท่ีแล้ว ๘ บาทกว่า หอมแดงไปกิโลกรัมละ  
๑๓ บาท กระเทียม กิโลกรัมละ ๒๐ บาท ปี ๒๕๖๔ ไปแค่ ๑๑.๕๐ บาท หอมแดงแห้ง 
ไปกิโลกรัมละ ๔๘ บาท จาก ๒-๓ ปีท่ีแล้ว ๒๖ บาท กระเทียม กิโลกรัมละ ๗๙.๙๐ บาท  



๒๖๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๓๔/๒ 
 
คือ ๗๘ บาท จาก ๒-๓ ปีท่ีแล้ว ๖๗ บาทกว่า อันนี้คือสิ่งท่ีขออนุญาตกราบเรียนว่า 
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจน กราบเรียนกับท่านประธานว่าราคาพืชผลการเกษตร 
ดี เกือบจะเรียกว่าทุกตัว ยกเว้นยางพารา ยางพาราตอนนี้ ราคาหย่อนลงมาจริ ง  
ตกกิโลกรัมหนึ่งประมาณ ๔๕ บาท ๔๖ บาท ๔๗ บาท ๔๘ บาท ๔๙ บาท ประมาณนี้ 
ยังไม่ถึง ๖๐ บาท ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุผล ๒ ข้อ  ข้อ ๑ ก็คือว่าเพราะเศรษฐกิจโลก 
ชะลอตัว รถยนต์ขายยากขึ้น เศรษฐกิจโลกไม่ดี คนไม่มี เงินก็ซื้อรถยนต์น้อยลง ยางพารา 
บ้านเราเอาไปผลิตยางรถยนต์ รถยนต์ขายไม่ได้ ยางรถยนต์ก็ขายยากขึ้น ราคาก็เลยตกลงมา 
ส่งผลให้ยางพาราราคาตก  ข้อ ๒ สถานการณ์โควิด (COVID) ดีขึ้น ความต้องการใช้ 
ถุงมือยางลดน้อยลง เพราะฉะนั้นท าให้ราคายางพาราหย่อนลงมา แต่ ไม่ เป็นไร  
เพราะรัฐบาลนี้มีนโยบายประกันรายได้จ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง  
๓ ปีท่ีผ่านมาถ้าไม่ถึง ๖๐ บาท ส าหรับยางแผ่นดิบ และไม่ถึง ๒๓ บาท ส าหรับยางก้อนถ้วย 
เราก็ชดเชยเงินส่วนต่างให้ น้ ายางประกัน ๕๗ บาท ------------------------------------------------ 
 

- ๑๓๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๑๓๕/๑ 
 
เพราะฉะนั้น ๓ ปีเราจ่ายเงินส่วนต่างให้ชาวสวนยางไป ยกเว้นปีนี้ ปีนี้ช้าหน่อย เพราะมันไป
ติดเพดานของมาตรา ๒๘ ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง แต่ตอนนี้มีช่องว่างแล้ว 
ครม. ก าลังจะเข้าสู่การพิจารณาอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ กระผมก็ลงนามไปแล้วตามระยะเวลา
พอสมควร แต่กระผมเข้าใจรัฐบาลครับ เราต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กติกา อีกไม่นาน 
ก็จะสามารถชดเชยเงินส่วนต่างให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ต่อไปตามขั้นตอนกระบวนการ
เหมือน ๓ ปีท่ีผ่านมา อันนี้ก็คือสิ่งท่ีจะขออนุญาตเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบ  
   ประเด็นถัดมาครับ เพื่อนสมาชิกวิจารณ์บอกว่าส่งออกของประเทศไทย 
เริ่มถดถอย ก็ขออนุญาตเรียนว่าการส่งออกไม่ได้ถดถอยนะครับ ในทางตรงกันข้ามปีท่ีแล้ว
ท้ังปีตัวเลขการส่งออกเป็นบวกถึง ๕.๕ เปอร์เซ็นต์ ขณะที่หลายประเทศในโลกไม่ได้บวกมาก
เท่าเรา แล้วก็สามารถท าเงินให้ประเทศ 
  (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรัฐมนตรี
ขออภัยครับ พอดีท่านจุลพันธ์ประท้วง ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ  
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะวิป (Whip) ฝ่ายค้าน ต้องกราบขออภัย
ท่านรัฐมนตรีด้วยความเคารพนะครับ เมื่อช่วงต้นท่านรัฐมนตรีได้แจ้งเรื่องของกรอบเวลา
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะมีความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน แต่ว่ากระผมมีความจ าเป็นจริง ๆ 
เพราะว่าพวกกระผมได้มีข้อตกลงในเบื้องต้นเลยนะครับ กระผมเป็นผู้เข้าร่วมเจรจา วันนั้น
คณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีอนุชา ด้วยความเคารพ ไม่ได้เสียหายอะไร แต่ว่ากรอบเวลาท่ีเรา
ก าหนดไว้เราพูดคุยกันในประเด็นว่าคณะรัฐมนตรีอยากจะบีบวัน เวลาให้น้อยลงเหลือ ๒ วัน 
พวกกระผมก็บอกว่าถ้า ๒ วันแล้วให้อภิปรายหลังเท่ียงคืน หลังเท่ียงคืนครึ่ง พวกกระผม 
ไม่มีหน้าท่ีจะต้องไปอภิปรายตอนนั้น เพราะว่าพวกเราต้องการท างานในช่วงเวลาท่ีมีประโยชน์
ท่ีสุด กระผมก็บอกว่าอย่างนั้นหลังเท่ียงคืนครึ่งเป็นเวลาของ ครม. ถ้าจ าเป็นจะต้องตอบ  
ถ้าท่านต้องการเวลาแค่ ๒ วัน กระผมและฝ่ายค้านขอใช้สิทธิในช่วงเวลาตั้งแต่เปิดจนกระท่ัง
ถึงเท่ียงคืนครึ่ง ตอนนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับ ท่านรัฐมนตรีท่านตอบมีประโยชน์ 
พวกกระผมก็รับฟัง จะได้มาอภิปราย แล้วก็ถกประเด็นกันต่อ แต่ว่ากรอบเวลาของ ครม. 
ก าลังจะท าให้พวกกระผมเกินกว่าเวลาตามข้อตกลง กระผมก็เลยจะเรียนปรึกษาท่านประธาน 



๒๖๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     อุทัยวรรณ์ ๑๓๕/๒ 
 
แล้วก็ขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีให้กระชับนิดหนึ่ง เลยนิดเลยหน่อยพวกกระผมอะลุ่มอล่วย
กันได้ครับ แต่ว่าถ้ายาวนานเกินไปจะเป็นปัญหาในการประชุมต่อไป กราบขอบพระคุณครับ  
ขอประทานอภัยด้วยครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่าน
รัฐมนตรีชี้แจงต่อครับ  
   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  (รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตกราบเรียนว่ากระผมยังอยู่ในกรอบเวลา 
แล้วก็ข้อตกลง ท่านไม่ต้องห่วง กระผมไม่พูดยืดเยื้อหรอกครับ กระผมก็พูดทีละประเด็น ๆ 
ชัดเจน และเหลือไม่เยอะแล้วครับ เพื่อประหยัดเวลา ขออนุญาตกราบเรียนว่าการส่งออก
ไม่ได้ถดถอย ปี ๒๕๖๕ ท้ังปีประเทศไทยส่งออกเป็นบวก ๕.๕ เปอร์เซ็นต์ ท าเงินเข้าประเทศ
ถึง ๙.๙๔ ล้านล้านบาท เกือบจะแตะ ๑๐ ล้านล้านบาท สูงสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มี
ประเทศไทยมา นี่คือการสร้างเงินให้ประเทศท่ีชัดเจนท่ีสุดอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ในปี ๒๕๖๖  
คือปีนี้แม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว ประเทศคู่ค้าส าคัญของประเทศไทยเศรษฐกิจชะลอตัว 
บางประเทศถดถอย แต่เราก็ไม่ย่อท้อ กระผมท างานร่วมกับเอกชนก าหนดชัดเจนว่า 
ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องทะลวงปัญหา แล้วก็สิ่งท่ีจะต้องประสบแรงเสียดทานจากการส่งออก
ท้ังปีอย่างไรบ้าง สุดท้ายเราได้ข้อสรุปครับ เราจะยังเดินหน้าต่อไปเพื่อท าให้ส่งออกเป็นบวก 
อย่างน้อยแม้หลายประเทศอาจจะติดลบ แต่ประเทศไทยต้องบวก ๑-๒ เปอร์เซ็นต์ และ 
แม้ตลาดส าคัญของเราหลายตลาดมีแนวโน้มถดถอย ชะลอตัว แต่ยังมีบางตลาดท่ีเราพบว่า
ยังมีศักยภาพ ยังมีเงินท่ีจะซื้อของของเราอย่างน้อย ๓ ตลาด  ๑. ตะวันออกกลาง  ๒. เอเชีย 
(Asia) ใต้ คือบังกลาเทศ อินเดีย เหล่านี้เป็นต้น  ๓. ซีแอลเอ็มวี (CLMV) คือประเทศลาว 
เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม เหล่านี้เป็นต้น ---------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๓๖/๑ 
 
 
 
 



๒๖๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๓๖/๑ 
 
เราก็จะบุก ๓ ตลาดนี้ และตั้งเป้าว่าการบุก ๓ ตลาดนี้จะท าให้เข้มข้น จะเพิ่มเงินไปจาก
แผนการณ์ปกติอีก ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อสร้างเงินให้ประเทศ ตรงนี้จึงเป็นท่ีมาท่ีท าไม
กระผมถึงต้องไปสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ เมื่อ ๒-๓ วันมานี้  นอนบนเครื่องบิน ๑ คืน  
นอนท่ีโน่นคืนแล้วกลับเลยครับ พาเอกชนไปเซ็นสัญญาจัดตั้งสภาธุรกิจไทยกับดูไบ ดูไบ 
ก็คือเมืองส าคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่ีท่านรู้จักกันดี เพ่ือท่ีจะให้เอกชนเขาค้าขายกันได้ 
ถ้ารัฐมนตรีไม่ไปนับหนึ่งให้ตั้งสภาธุรกิจเป็นทางการไม่ได้ แล้วกระผมก็ไปขายของ 
พันกว่าล้านบาทได้ทันที ท่ีส าคัญคือกระผมไปเป็นสักขีพยานพาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ 
ของประเทศไทย สมาคมโลจิสติกส์ไทย แล้วก็ผู้ท าการขนส่งของประเทศไทยไปเซ็นเอ็มโอยู 
(MOU) กับบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีสุดของโลกทางด้านการขนส่งบริษัทหนึ่งของดูไบหรือยูเออี 
(UAE) ก็คือดีพีเวิลด์ (DP World) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเขามีเครือข่ายท่าเรือท้ังโลก ๗๘ ท่า  
มีเครือข่ายสนามบิน ๒๔๐ สนามบินท้ังโลก ถ้าเราเซ็นกับเขาปั๊บเราจะได้สิทธิพิเศษ 
ในการส่งสินค้าผ่านท่าเรือ ๗๘ ท่าท้ังโลกทันที รวมท้ังสนามบิน ๒๔๐ สนามบิน ท้ังหมดนี้ 
ก็เพื่อสร้างเงินให้ประเทศ เพื่อท่ีจะเติมตัวเลขการส่งออกให้ภาคเอกชนและรัฐบาลชุดนี้ 
ได้น าเงินเข้าประเทศได้คล่องตัวขึ้น นี่คือสิ่งท่ีท า เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าการส่งออก 
จะถดถอย เราพยายามท่ีจะท าหน้าท่ีอย่างเต็มที่นะครับ 
  สุดท้ายเรื่องเอฟทีเอ (FTA) ท่านบอกว่าเราตามหลังประเทศเวียดนาม 
ไม่เห็นฝุ่น ตามหลังจริงครับ ตอนนี้สถานการณ์ไม่ได้มาเป็นตอนรัฐบาลชุดนี้ เราตามหลังมา
ก่อนหน้านี้แล้ว แต่รัฐบาลนี้ก าลังไล่กวดขึ้นมาเพื่อให้ทันประเทศเวียดนาม และอนาคต
กระผมเรียนว่าเรามีโอกาสท่ีจะแซงหน้าประเทศเวียดนาม ปัจจุบันประเทศไทยมีเอฟทีเอ 
(FTA) กับท้ังโลก ๑๔ ฉบับ ๑๘ ประเทศ แต่ประเทศเวียดนามเขามี ๑๖ ฉบับ ๕๔ ประเทศ 
มากกว่าเราเยอะ เรา ๑๘ ประเทศ เขา ๕๔ ประเทศ แต่ตรงนี้คือสิ่งท่ีขออนุญาตกราบเรียน
กับท่านประธานเรื่องสุดท้าย ท าไมกระผมต้องน าคณะไปบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม  
เมื่อ ๒-๓ สัปดาห์ท่ีผ่านมาหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปกรุยทางแล้วท่ีบรัสเซลล์
ก่อนหน้านั้น กระผมต้องไปท้ังท่ีต้องนอนบนเครื่องบิน ๒ คืน ไปคืนหนึ่ง กลับคืนหนึ่ง  
อยู่วันเดียว เพื่อต้องการท่ีจะไปเจรจาท าเอฟทีเอ (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับอียู (EU)  
หรือสหภาพยุโรป ซึ่งเราค้างคามาเป็นสิบปี แต่บัดนี้ใกล้ความจริงแล้ว ถ้าเราท าเอฟทีเอ 
(FTA) ประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้แปลว่าอะไร สหภาพยุโรปมีสมาชิก ๒๗ ประเทศ  



๒๖๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๓๖/๒ 
 
เราจะได้ ๒๗ ประเทศมาบวกจาก ๑๘ ประเทศท่ีเรามี กลายเป็น ๔๕ ประเทศทันที ขณะท่ี
ประเทศเวียดนามมี ๕๔ ประเทศ เราจะไล่กวด มันขาดอีก ๙ ประเทศ และหลังจากกระผม
ไปเจรจาขั้นสุดท้ายเราตกลงกันว่าเราจะเร่งกลับมาท ากระบวนการในประเทศของแต่ละฝ่าย
ให้เร็วท่ีสุด กระผมไปพบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต าแหน่ง
เดียวกับกระผมเลยของสหภาพยุโรปท่ีเป็นตัวแทน ๒๗ ประเทศ เราบอกว่าจะท าให้เสร็จ
ภายในไตรมาสนี้เพื่อนับหนึ่งการเจรจาทางการได้ แล้วกระผมก็เอามาเข้า ครม. แล้วเมื่อวาน 
ท่านนายกรัฐมนตรีก็กรุณาผ่านให้ ท่ีประชุม ครม. พวกเราทุกคน เป็นผลงานร่วมกัน 
ของรัฐมนตรีทุกคนครับ เห็นชอบด้วยกัน เราผ่านของประเทศไทยแล้ว รอสหภาพยุโรป 
ท่ีเขาจะไปขอค ารับรอง ๒๗ ประเทศ ทางโน้นยืนยันว่าไม่นาน ถ้าเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะมาประกาศ
ร่วมกันว่าเราจะนับหนึ่งเจรจาเอฟทีเอ (FTA) ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป จะท าให้ 
ประเทศไทยบวกจาก ๑๘ ประเทศ อีก ๒๗ ประเทศเป็น ๔๕ ประเทศ ไล่กวด 
ประเทศเวียดนามท่ีได้ ๕๔ ประเทศ และภายในปีนี้อีกสักประมาณปีกว่า ๆ เรายังจะมี 
เอฟทีเอ (FTA) ไทย-ตุรกี ไทย-ศรีลังกา ไทย-ปากีสถาน อาเซียน (ASEAN) แคนาดา  
และบิมสเทค (BIMSTEC) อีก ๗ ประเทศ ถ้าเราท าได้ตามนี้ภายในปี ๒๕๖๗ เราจะแซง
ประเทศเวียดนามในเรื่องจ านวนประเทศท่ีเราท าเอฟทีเอ (FTA) ด้วย อันนี้ก็คือสิ่งท่ี 
ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน กระผมทราบเวลาน้อยก็ขอจบอย่างนี้ ขอบคุณครับ
ท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ขอเวลาไว้ ๒๐ นาทีนะครับ เชิญครับ 
 
               - ๑๓๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



๒๖๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๓๗/๑ 
 
  นายสุ ร เชษฐ์  ประวีณวงศ์ วุฒิ  (แบบบัญชี รายชื่ อ )   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล วันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในหัวข้อ ถูกต้องโดยทุจริต เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหา  
แล้วก็ซักถามข้อเท็จจริง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ในวันนี้นะครับ โดยผมจะยกตัวอย่าง
ปัญหาของกรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งผมถือว่าเป็นเมกะดีล (Mega Deal) ในต านาน
ประยุทธ์ ๒ มาดูกันครับท่านประธานว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มคืออะไร คือแบ่งเป็นงาน ๒ ส่วน 
คือส้มตะวันตกกับส้มตะวันออก ส่วนตะวันออกก็คือจากศูนย์วัฒนธรรมถึงสุวินทวงศ์ 
ระยะทาง ๒๒.๕ กิโลเมตร ๑๗ สถานี อนุมัติไปตั้งแต่วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ตอนนี้ก็ใกล้
จะแล้วเสร็จแล้ว ๙๘.๖๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ยังใช้ไม่ได้นะครับ เพราะว่ายังมีปัญหาในส่วนของ
ส้มตะวันตกจากบางขุนนนท์ไปศูนย์วัฒนธรรม ความยาว ๑๓.๔ กิโลเมตร ๑๑ สถานี  
ซึ่ง ครม. อนุมัติไปตั้งแต่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ แต่ตอนนี้แล้วเสร็จเป็น ๐ ครับท่านประธาน 
ท่ีมันช้าเพราะว่ามัวแต่หากินกันอยู่ เดี๋ยวจะชี้ให้เห็นถึงปัญหาว่ามันคืออะไรนะครับ ผมแบ่ง
กระบวนการในการหากินกับปัญหารถไฟฟ้าสีส้มเป็น ๕ ขั้นตอนด้วยกัน เตรียมเค้กชิ้นใหญ่ 
ล็อกเป้าเอาไว้ เตะตัดขา ฆ่าตัดตอน และตอนนี้ก าลังจ่อเข้า ครม. จะรอทอนส่วนแบ่งกันหรือ
เปล่าครับ มาเริ่มจากกระบวนการแรก กระบวนท่าเตรียมเค้กชิ้นใหญ่ ผลประโยชน์ชิ้นใหญ่ท่ี
ซ่อนไว้ในการประมูลโครงการนี้ เราต้องเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นการมัดรวม ๒ ก้อนใหญ่ ๆ 
ก้อนท่ี ๑ คืองานก่อสร้างฝั่งตะวันตก ซึ่งรัฐบอกว่าจะอุดหนุนไม่เกิน ๙๑,๙๘๘ ล้านบาท 
แทนท่ีจะประมูลงานก่อสร้าง เอามามัดรวมกับสัญญาร่วมลงทุนก้อนท่ี ๒ ก็คืองานเดินรถ 
๓๐ ปี แล้วก็หาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ พูดง่าย ๆ คือเก็บค่าโดยสาร แล้วก็ให้เช่าพื้นท่ี  
ให้เช่าป้ายโฆษณา อะไรต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งท่ีเขาซ่อนไว้ในก้อนท่ี ๒ แล้วโครงการนี้
อุ ดหนุนมหาศาลเพราะว่ าก้อนท่ี  ๑ ก็ประมาณว่ ารั ฐอุ ดหนุน ๑๐๐ เปอร์ เซ็ นต์   
๙๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ฝั่งตะวันออกก็รัฐอุดหนุนไปแล้ว จ่ายไปแล้ว ๘๒,๙๐๗ ล้านบาท 
ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จนะครับ สิ่งท่ีเกิดขึ้นก็คือเมื่อเทียบกับสายสีเขียวซึ่งเป็นแกนหลักเช่นกัน 
สายสีเขียวก็คือแกนหลักในแนวเหนือ ใต้ สายสีส้มก็คือแกนหลักในแนวตะวันตก ตะวันออก 
บริษัทท่ีเขาด าเนินการในสายสีเขียว เหนือ ใต้นี่เขาก็เห็นอยู่แล้วครับว่าเรื่องนี้มีก าไรแน่นอน 
สายสีส้มมีโอกาสก าไรงามมากเพราะว่ารัฐอุดหนุนมาก อย่างท่ีเรียนนะครับ ฝั่งตะวันออก
อุดหนุน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ไปแล้ว ท่ีประมูลกันตามราคาท่ีให้มา บอกว่ารัฐอุดหนุนไม่เกิน 



๒๖๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๓๗/๒ 
 
ราคา ๙๒,๐๐๐ บาท  ก็คือพูดง่าย ๆ สร้างให้นะครับ เอกชนมีหน้าท่ีหารถมา เดินรถ ๓๐ ปี
แล้วหาประโยชน์จากโครงการ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแข่งกันว่าใครจะคืนให้รัฐมากกว่ากัน 
เรื่องนี้ รฟม. ก็เคยศึกษาตามรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน 
ถ้าเอาประมาณการรายได้ แล้วก็ประมาณการรายจ่ายแต่ละปี ๓๐ ปีมาค านวณเป็นมูลค่า
ปัจจุบันมีก าไรถึง ๑๒๘,๖๐๕ ล้านบาท แต่คณะกรรมการคัดเลือกทาง รฟม. ท าอย่างไรครับ 
หรือจะมีแก๊งไหนท่ีจะมาหากินกับโครงการท าอย่างไร ตัดส่วนนี้ท้ิงไปเลยนะครับ  ก าไร 
ท่ีคาดว่าแสนกว่าล้านบาทตัดทิ้งไปเลยให้เหลือเป็น ๐ แล้วบอกว่าจะให้มีการแข่งขันกัน ถ้ามี
การแข่งขันกันจริงก็พอจะยอมรับได้ แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากรณีนี้ เป็นอย่างไร นี่คือตัวอย่าง
ข้อเสนอจริง ๆ ของทางบีทีเอส (BTS) ซึ่งมาชี้แจงในคณะกรรมาธิการ เป็นตารางท่ีออกแบบ
ตามอาร์เอฟพี (RFP) หรือว่ารีเควสต์ ฟอร์ โพรโพซอล (Request for Proposal) มี ๒ ตาราง
ด้วยกัน ตารางแรกเป็นการขอรับเงินสนับสนุนงานโยธา ช่วงตะวันตก ว่าปีท่ี ๓ ถึงปีท่ี ๘ 
ต้องการเงินจากรัฐเท่าไร ผลรวมออกมาแล้วคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันอยู่ท่ี ๗๙,๘๒๐ ล้านบาท 
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดว่าไม่เกิน ๙๑,๙๘๓ ล้านบาท ท่ีมีปัญหาและส าคัญจริง ๆ ก็คือ 
ก้อนนี้ครับ ก้อนท่ี ๒ ก็คือการจ่ายเงินตอบแทนให้กับรัฐ ซึ่งทางบีทีเอส (BTS) เขาก็บอกว่า 
ปีแรก ๆ มันไม่มีก าไรหรอก แต่เริ่มจากปีท่ี ๒๐ เขาจะจ่ายคืนให้ ๖,๓๐๐ ล้านบาท ปีท่ี ๒๑  
๖,๔๐๐ ล้านบาท ปีท่ี ๒๒ ปีท่ี ๒๓ ไล่มาจนถึงสุดสัมปทานนี่คิดมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
เขาจะจ่ายคืนให้รัฐ ๗๐,๑๔๕ ล้านบาท -------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๓๘/๑ 
 
มันมี ๒ ก้อนนะครับ ก้อนหนึ่งก็คือขอเงินจากรัฐมาอุดหนุนโครงการก่อน ก้อนท่ี ๒ ก็คือ 
จะจ่ายเงินผลตอบแทนคืนให้ เพราะฉะนั้นท่ีมารวมกัน ยอดรวมคือท่ีจะต้องแข่งกันนี่ ก็คือ
เอาก้อนท่ี ๑ ลบก้อนท่ี ๒ สรุปแล้วบีทีเอส (BTS) ต้องการเงินอุดหนุนจากรัฐ ๙,๖๗๕ ล้านบาท 
อย่างไรก็ดีอย่างท่ีผมเรียนถ้ามีการแข่งขันจริงยังพอรับได้นะครับ แล้วก็ต้องตั้งค าถามว่า 
ในโครงการนี้มันมีการล็อกเป้าเอาไว้หรือไม่ เพราะอะไรครับท่านประธาน เพราะว่าในตลาด
ผู้ประกอบการรายใหญ่ของสัมปทานเดินรถแบบนี้มันมีเพียง ๒ เจ้า คือเจ้าบีทีเอส (BTS)  
กับบีอีเอ็ม (BEM) ถ้า ๒ เจ้าเขาคุยกันรู้เรื่องประชาชนก็ซวย หรือถ้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งเขาถูก 
กีดกันไปประชาชนก็ซวยนะครับ เพราะฉะนั้นต้องตั้งค าถามว่ามีการล็อกเป้าให้ใครหรือไม่ 
อย่างไร แล้วก็อยากให้ทางคณะรัฐมนตรีน าไปพิจารณา เพราะตอนนี้ก าลังจ่อเข้า ครม. กันอยู่ 
มาดูกระบวนท่าต่อไปนะครับว่าเขาท าอย่างไรกับโครงการนี้ เพราะผลประโยชน์ชิ้นใหญ่ 
ท่ีเขาเตรียมเค้กเอาไว้ถ้ามีการล็อกเป้ากันจริงสิ่งท่ีตามมาจะเป็นอะไร ก็คือมันมีกระบวนการ
ท่ีเรียกว่าเตะตัดขา วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ แล้วก็ต่อมา
วันท่ี ๓ กรกฎาคม ก็มีการออกประกาศเชิญชวนเข้าร่วมลงทุนตามปกติ ซึ่งท้ัง ๒ เจ้าใหญ่ 
ก็เข้าร่วมประมูลตามปกตินะครับ อย่างไรก็ดีมีกระบวนการล็อกเป้าเพื่อจะเตะตัดขาบางเจ้า
ออกไป วันท่ี ๗ สิงหาคม ปรากฏว่าไอทีดี (ITD) มีหนังสือให้พิจารณาปรับปรุงการประเมิน
ข้อเสนอ ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เจ้าใดเจ้าหนึ่งด้วยซ้ า แต่ไม่รู้ใครอยู่เบื้องหลังยื่นข้อเสนอมา และท่ีตลก
ก็คือเรื่องใหญ่ขนาดนี้คณะกรรมการใช้เวลาเพียง ๒๐ วัน วันท่ี ๒๗ สิงหาคม เปลี่ยนเกณฑ์
ประมูลกลางอากาศ ไม่เคยท ามาก่อน ออกประกาศไปแล้วอยู่ ๆ เปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน
กลางอากาศ ต่อมาก็มีเจ้าท่ีเสียประโยชน์ก็คือกลุ่มบีทีเอส (BTS) ซึ่งถ้าเกิดเขาประมูลวันนั้น
เขาจะต้องการเงินอุดหนุนจากรัฐอย่างท่ีผมเรียน ๙,๖๗๕ ล้านบาท ก็ไม่ยอมสิครับ มาเปลี่ยน
เกณฑ์การให้คะแนนกลางอากาศแบบนี้ได้อย่างไร ก็มีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรกัน แล้วก็ 
วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ศาลปกครองกลางก็สั่งให้ทุเลาการเปลี่ยนเกณฑ์ตามค าฟ้องของบีทีเอส 
(BTS) วันท่ี ๒ พฤศจิกายน คณะกรรมการคัดเลือกและ รฟม. ก็ยื่นอุทธรณ์ ต่อมาวันท่ี ๓ 
กุมภาพันธ์ รฟม. เลยชิงล้มประมูลไปเลย เรื่องก็ยังคาราคาซังอยู่ท่ีศาล วันท่ี ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ศาลปกครองตัดสินว่าการล้มประมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาดูกันครับว่า 
ท่ีผมเรียกว่าเตะตัดขามันเป็นอย่างไร เพราะถ้ามันมีการล็อกเป้าเอาไว้แล้วปรากฏว่ามีเจ้าท่ี
ไม่ต้องการให้เข้าเขากระโดดเข้ามาแข่งด้วยก็มีการเปลี่ยนเกณฑ์ครับ เกณฑ์เดิมเมื่อเทียบกับ 



๒๗๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๓๘/๒ 
 
เกณฑ์ใหม่ตอนท่ีประมูล ปี ๒๕๖๓ เกณฑ์เดิมวัดกันท่ีราคา เกณฑ์ใหม่เป็นการให้คะแนน  
เอาคะแนนราคากับคะแนนเทคนิคมารวมกัน เกณฑ์เดิมยุติธรรมเพราะวัดราคาได้นี่ครับ  
ใครต้องการเงินอุดหนุนจากรัฐเท่าไร แต่เกณฑ์ใหม่เป็นการประเมินแบบแล้วแต่ท่าน แล้วแต่
ท่านจะให้คะแนน เกณฑ์เดิมก็ใช้มาตลอดกับทุกสาย ทุกสี แต่เกณฑ์ใหม่ถูกสร้างมาเพื่อ 
สายสีส้มโดยเฉพาะเมื่อตอนประมูล  ปี  ๒๕๖๓ และตอนนี้พอเรื่องมีปัญหามาก ๆ  
ท่ีประมูลใหม่ ปี ๒๕๖๕ ก็กลับไปใช้เกณฑ์แบบเดิม เพราะเกณฑ์ใหม่มีปัญหามันเป็นการให้
คะแนน แต่นี่เพราะว่าต้องการจะเตะตัดขาเจ้าบีทีเอส (BTS) ออกไปให้เหลือเจ้าเดียว  
ศาลปกครองก็เคยบอกแล้วนะครับว่าเรื่องท่ีคาราคาซังกันอยู่ แล้วอยู่ ๆ คุณไปล้มประมูล
แบบนี้ เปลี่ยนเกณฑ์แล้วก็มาล้มประมูลกันอย่างนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันนี้เป็นคดีด า
หมายเลข ๕๘๐/๒๕๖๔ คดีแดงหมายเลข ๑๔๕๕ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เขียนชัดเจน
ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามมันมีกระบวนการของคณะล็อกเป้าพยายามวิ่งอยู่ 
ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีการลงมติในเรื่องท่ีส าคัญในบางประเด็นด้วยคะแนน  
๒๗ ต่อ ๒๓ ก็ต้องรอดูครับว่าผลจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้มันก็ยังไม่ชัวร์ 
(Sure) ว่าศาลจะตัดสินออกมาอย่างไร ใครจะแพ้ ใครจะชนะ ในบางประเด็นอะไรต่าง ๆ  
ท่ีเขามีเรื่องมีราวกัน ก็เลยปรากฏกระบวนท่าต่อไปครับ ล้มประมูลแล้วก็ฆ่าตัดตอนเสียเลย 
ไม่ให้เข้ามาเลย ประมูลเก่าท่ีมีปัญหาคาราคาซังก็ไปล้มประมูลมันนะครับ 
  (นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสุรเชษฐ์ 
พอดีมท่ีานสมาชิกประท้วงครับ เชิญครับ 

 
- ๑๓๙/๑ 

 
 
 
 

 
 



๒๗๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๑๓๙/๑ 
 
  นายศุภชัย ใจสมุทร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ศุภชัย  
ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย ขออนุญาตท่ีจะประท้วงผู้อภิปราย เพราะท่านไม่ได้ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ คือท่านไม่ได้อยู่ในประเด็นท่ีก าลังปรึกษากันอยู่ สิ่งท่ีเรา
ก าลังอภิปรายวันนี้ก็คือตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ คือการเปิดอภิปรายท่ัวไป เพ่ือซักถาม
ข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ผมฟังมา ๑๕ นาทีปรากฏว่าไม่มีการซักถาม
ข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาเลย แต่ท่านใช้พรีเซนเทชัน (Presentation) ของท่าน  
ใช้ถ้อยค าซึ่งผมคิดว่าพรีเซนเทชัน (Presentation) ตัวนี้ไม่ควรจะอนุมัติให้มาใช้ มีการเตะ
ตัดขาอะไรสารพัด ล็อกเป้าอะไรต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเหมือนกับอภิปราย มาตรา ๑๕๑ 
ซึ่งผมคิดว่าถ้ากรณีอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญ ก็เพียงแต่
อยากจะท้วงติงท่านประธานให้ช่วยตักเตือนครับ จริง ๆ ปกติเวลากรณีอย่างนี้เพื่อนผม 
ท่ีอยู่ฟากโน้น ท่านพิเชษฐ์ก็จะลุกขึ้นถามเหมือนกัน ขออนุญาตครับ  
  (นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธาน ผมประท้วง
ผู้ประท้วงครับ ถ้าจะตอบค าถามท่านเป็นรัฐมนตรีก่อนนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ยังไม่ได้ 
ตอบค าถาม เป็นการประท้วงประธานนะครับ ท่ีบอกว่ายังไม่ควบคุมการประชุมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เห็นท่านสุรเชษฐ์พูดผมก็ฟังเพลินครับ ฉะนั้นท่านสุรเชษฐ์ก็สรุป 
ให้มันเข้าประเด็นแล้วกัน เชิญครับ 
  นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ก็เป็นการชี้ให้เห็น 
ถึงปัญหาก่อนนะครับ แล้วก็อย่างท่ีผมเรียนมันเป็นการสอบถามข้อเท็จจริงว่ามีการล็อกเป้า
หรือไม่ ก็ต้องชี้ให้เห็นถึงปัญหานะครับ กระบวนการฆ่าตัดตอนก็คือ  ๑. ล้มประมูลไปเลย
เรื่องเก่ามีปัญหา  ๒. คือประมูลใหม่นี่ก็ไปล็อกเป้า กีดกันไม่ให้บางเจ้าเข้าร่วม อันนี้ก็เป็น
ข้อเท็จจริง สุดท้ายถ้าเหลือเจ้าเดียวจะเป็นอย่างไร ก็มีปัญหาใช่ไหมครับ ก็เลยสร้าง 
คู่เทียบหลอก เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเขาท ากันอย่างไร เกณฑ์การประมูลเดิมเมื่อปี ๒๕๖๓  
ให้ใช้ผลงานท่ียังไม่แล้วเสร็จได้โดยนับผลงานท่ีตรวจรับแล้วมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท  
ใน ๓ หมวดงานด้วยกัน ซึ่งกลุ่มบีทีเอส (BTS) ก็เข้าได้ครับ ไม่มีปัญหา โดยเกณฑ์ประมูลเดิม 



๒๗๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๑๓๙/๒ 
 
เกณฑ์ประมูลเดิมไม่ระบุว่าเกณฑ์คุณสมบัติงานโยธาต้องเป็นผลงานท่ีท ากับรัฐบาลไทย  
ทางบีทีเอส (BTS) จึงใช้ประสบการณ์ของผู้รับเหมาท่ีท ากับต่างประเทศก็เข้าประมูลได้ 
ฉะนั้นโดยสรุปบีทีเอส (BTS) โดยการประมูลปี ๒๕๖๓ มี ๒ ทางเลือก  ๑. คือยื่นร่วมกับ
พันธมิตรท่ีมีผลงานตามเกณฑ์  ๒. คือใช้ประสบการณ์โดยผู้รับเหมาต่างชาติ บีทีเอส (BTS)  
ก็เลือกท่ีจะจับมือกับพันธมิตรในประเทศก็คือกลุ่มสเตคอน (STECON) ในการประมูล 
รอบปี ๒๕๖๓ เป็นกลุ่มท่ี ๑ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มบีอีเอ็ม (BEM) จับมือกับทาง ช. การช่าง 
ซึ่งทุกคนก็รู้กันดีนะครับว่า ช. การช่างก็เป็นเจ้าของบีอีเอ็ม (BEM) ก็แข่งกัน ก็ไม่ได้มีปัญหา
อะไรถ้ามีการแข่งขันกันจริงใช่ไหมครับ อย่างไรก็ดีพอประมูลปี ๒๕๖๕ อย่างท่ีผมบอก 
เขาล้มประมูลแล้วก็กีดกัน แทนท่ีจะเปลี่ยนเกณฑ์เทคนิค เกณฑ์ราคา อะไรต่าง ๆ  ไปตัดตั้งแต่
ขั้นคุณสมบัติเลยครับ คือเดิมบอกว่าต้องมีผลงานท่ีตรวจรับได้แล้วใช่ไหมครับ ของใหม่ 
ไปแก้เป็นต้องมีผลงานท่ีแล้วเสร็จ ไม่สามารถใช้ผลงานท่ีตรวจรับแล้วได้ บีทีเอส (BTS)  
ก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับ เดิมเกณฑ์คุณสมบัติงานโยธาต้องเอาไปพาร์ตเนอร์ (Partner) 
กับต่างประเทศได้ ตอนนี้ก็มาบอกว่าต้องเป็นผลงานท่ีท ากับรัฐบาลไทย ท าให้บีทีเอส (BTS) 
ไม่สามารถเข้าได้ตามออปชัน ๒ (Option 2) อย่างท่ีเรียน แถมไปล็อกไว้อีกว่าต้องมี
ประสบการณ์คล้ายคลึงกับงานอุโมงค์ของระบบเอ็มอาร์ที (MRT) แล้วก็ก่อสร้างสถานีใต้ดิน 
เลยท าให้ผู้ท่ีจะเข้าประมูลได้ท้ังโลกมีอยู่ ๒ เจ้าก็คือ ช. การช่างกับไอทีดี (ITD) ท่ีจะไม่โดน
หักคะแนน ท่ีจะเข้ามาประมูลได้โดยสบายใจก็คือ ช. การช่างกับไอทีดี (ITD) แต่มันเป็นงาน
สัมปทานเดินรถนะครับ ซึ่งผลปรากฏบีทีเอส (BTS) ก็เลยไม่มีสิทธิเข้าร่วม ก็อยู่อย่างคน 
ไม่มีสิทธิ เพราะว่าผิดตั้งแต่วันท่ีไปแข่งเขาล็อกเป้ากันอยู่แล้ว ก็เหลือบีอีเอ็ม (BEM) เจ้าเดียว 
ฉะนั้นถ้าเหลือเจ้าเดียวมันจะดีหรือครับ ยิ่งฉาวใช่ไหมครับ ก็เลยต้องมีการประมูล นอกจาก
ประมูลกีดกันแล้ว ไปสร้างคู่เทียบหลอก เปิดโอกาสเพ่ือสร้างคู่เทียบหลอก เนื่องจากเกณฑ์
คุณสมบัติใหม่ท าให้บีทีเอส (BTS) ซึ่งอย่างท่ีเรียนประเทศไทยมี ๒ เจ้า ไม่ผ่านเกณฑ์
คุณสมบัติเพื่อยื่นข้อเสนอ จึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติม เมื่อเทียบ
ประมูลท้ังปี ๒๕๖๕ กับปี ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้รับเหมางานโยธาอีกรายหนึ่ง เพราะว่าล็อกไว้  
๒ เจ้าคือ ช. การช่างกับไอทีดี (ITD) ท่ีจะเข้าได้สามารถผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อมาเป็น 
คู่เทียบได้ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
               - ๑๔๐/๑ 



๒๗๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๔๐/๑ 
 
ก็มีการสร้างคู่เทียบหลอกขึ้นมาโดยการยกเลิกเกณฑ์คุณสมบัติประสบการณ์จัดหาและติดตั้ง
รถไฟฟ้า ซึ่งอินชอนบริษัทจากประเทศเกาหลีท่ีมาซื้อซองก็ไม่ได้มีประสบการณ์นี้ แต่เขาไป
ปลดล็อกตรงนี ้นอกจากนั้นยังเปลี่ยนเกณฑ์คุณสมบัติผู้น ากลุ่ม จากเดิมจะต้องมีประสบการณ์
ด้านเดินรถไฟฟ้า กลายเป็นหรือผู้น ากลุ่มมีประสบการณ์งานโยธา นี่มันชัด ๆ ครับ ต้องการ
เปิดล็อกให้ไอทีดี (ITD) จับมือกับอินชอนท่ีขาดคุณสมบัติเพราะเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 
สามารถให้ไอทีดี (ITD) ซึ่งเป็นผู้รับเหมากลายมาเป็นผู้น ากลุ่มแทนได้ นอกจากนั้นยังไป
ปลดล็อกคุณสมบัติการใช้ประสบการณ์งานเดินรถไฟฟ้า จากเดิมท่ีบอกว่าเฉพาะโครงการ 
ในประเทศไทยให้สามารถใช้คนงานต่างประเทศได้ ก็ท าให้ไอทีดี (ITD) สามารถเข้าประมูล
ในฐานะผู้น ากลุ่ม แต่เมื่อสักครู่ทีมงานก่อสร้างดันไปล็อกไม่ให้ใช้ประสบการณ์ต่างประเทศ 
ไม่ให้บีทีเอส (BTS) ไปจับมือกับเจ้าอื่น นี่คือการกีดกันนะครับท่านประธาน อย่างไรก็ตาม
ของปลอมก็คือของปลอม ใคร ๆ ก็รู้กันดีว่าผู้ประกอบการเดินรถมันมี ๒ เจ้า บีทีเอส (BTS) 
กับบอีีเอ็ม (BEM) แล้วคุณไปกีดกันเจ้าหนึ่งก็คือบีทีเอส (BTS) เขาก็ไม่ยอมหรอก เขาก็ไปหา
ประเด็นมาท่ิม เขาก็ส่งเรื่องนี้ไปท่ีคณะกรรมการคัดเลือกให้พิจารณา ประเด็นก็คือคนท่ีจะมี
คุณสมบัติการร่วมลงทุนกับรัฐจะต้องเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการนโยบาย 
ร่วมลงทุน ซึ่งกลุ่มไอทีดี (ITD) ก็ติดปัญหาเรื่องของกรรมการเคยได้รับโทษจ าคุก โดยศาล 
มีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว ก็คือกรณีเสือด าอย่างท่ีทุกท่านทราบ เลยมีการสอบถามไปท่ี รฟม. 
อย่างไรก็ตามแทนท่ี รฟม. จะตัดสิน เพราะว่าไม่ผ่านต้องตัดสิทธินะครับ อันนี้คือโฟลวชาร์ต 
(Flowchart) คือพอได้รับข้อเสนอมาต้องตรวจสอบคุณสมบัติ  ถ้าไม่ผ่านต้องตัดสิทธิ  
ถ้าผ่านถึงจะไปเปิดซองเทคนิค ไปเปิดซองราคาอะไรได้ ไม่ผ่านต้องตัดสิทธินะครับ แต่แทนท่ี
คณะกรรมการคัดเลือกจะตัดสินว่าตกลงผิดหรือไม่ผิด กลับแกล้งโง่แล้วก็โบ้ยครับ ค าว่า
แกล้งโง่ก็คือบอกว่าให้ผู้มายื่นรับรองเอกสารของตัวเอง แล้วก็บอกว่าจะส่งเรื่องนี้ไปให้
คณะกรรมการร่วมลงทุนพิจารณา แต่ก็ไม่ได้ท า ถึงวันนี้ก็ไม่ได้ท านะครับ ทีนี้ไล่มาถึงตอนนี้ 
ผ่านการเตรียมเค้กชิ้นใหญ่ไว้ ล็อกเป้าเอาไว้ เตะตัดขา ฆ่าตัดตอน ตอนนี้ก าลังจ่อเข้า ครม. 
ก็เลยต้องถามว่ามันมีการรอทอนส่วนแบ่งหรือเปล่านะครับ อย่างไรก็ดีทางบีทีเอส (BTS)  
เขาก็เคี่ยวจัด เขาเก็บซองท่ีเขายื่นประมูลตอนรอบแรกเมื่อปี ๒๕๖๓ ไว้เป็นหลักฐาน 
ชิ้นส าคัญ แล้วเขาก็เอามาเปิด เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ หลังจากรู้ราคาของผู้ชนะ 
การประมูลแล้ว เขาก็เอามาเปิดว่าถ้าวันนั้นเขาชนะรัฐอุดหนุนเพียง ๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท 



๒๗๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๔๐/๒ 
 
ข้อเสนอของบีทีเอส (BTS) ก็คือรัฐจ่ายเพียง ๙,๖๗๕ ล้านบาท อย่างท่ีเรียนนะครับ  
เขาต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐในการก่อสร้างปีท่ี ๓ ถึงปีท่ี ๘  ๗๙,๘๒๐ ล้านบาท แล้วเขา
ก็จะคืนผลตอบแทนให้รัฐ ๗๐,๑๔๕ ล้านบาท แต่เสียใจด้วยนะครับ ข้อเสนอแบบนี้ซึ่งราคา 
ดีงาม ๙,๖๗๕ ล้านบาท เขาไม่ได้หรอกครับ เพราะว่ามีการล็อกเป้าเอาไว้แล้ว แล้วผลท่ี 
ล็อกเป้าเป็นอย่างไร ดูก้อนนี้  ก้อนข้างบนนะครับ ๙,๖๗๕ ล้านบาท ประมูลปี ๒๕๖๕  
รอบใหม่เพื่อท าสิ่งเดียวกัน สายสีส้ม ความยาวเท่าเดิม จ านวนสถานีเท่าเดิม ในทางเทคนิค
ไม่ได้เปล่ียนอะไร แต่ราคาเพิ่มขึ้น จากที่รัฐจะต้องอุดหนุน ๙,๖๗๕ ล้านบาท ถ้ารอบนี้ ครม. 
อนุมัติ ซึ่งจ่อจะเข้า ครม. นี่ รัฐจะต้องอุดหนุนมากถึง ๗๘,๒๒๘ ล้านบาท ดังนั้นส่วนต่าง 
๖๘,๖๑๓ ล้านบาทมันไปไหนครับ ไปอยู่กระเป๋าใคร ต้องตั้งค าถามเลยครับว่าเงินส่วนต่างนี้
ไปอยู่กับนักการเมืองคนใดหรือพรรคการเมืองใด ยิ่งตอนนี้บรรยากาศใกล้เลือกตั้งแล้ว 
เพราะฉะนั้นจากท่ีเตรียมเค้กชิ้นใหญ่ซ่อนไว้ในก้อนท่ี ๒ เดิมถ้าเอาตัวเลขจาก รฟม. มากาง 
มันก าไรแสนกว่าล้านบาท อยู่ ๆ ไปปัดเป็น ๐ แล้วให้ประมูลแข่งกัน แต่มันมีการล็อกเป้า
เอาไว้แล้วมีการเตะตัดขา แล้วก็เป็นเร่ืองคาราคาซัง สุดท้ายก็เลยล้มประมูล แล้วประมูลใหม่ 
แล้วก็ฆ่าตัดตอนไปเลยไม่ให้เข้ามาแข่งด้วยซ้ า เพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีการรอทอนส่วนแบ่ง
กันอยู่ คือเรื่องนี้มองจากดาวอังคารยังรู้เลยครับว่าน่าจะมีการโกงกันเกิดขึ้น ถึงต้องให้รัฐมนตรี
มาชี้แจงใน ๗ ประเด็นนะครับ 
 

 - ๑๔๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๔๑/๑ 
 
  ประเด็นท่ี ๑ ในเรื่องของการเปลี่ยนเกณฑ์การประมูลกลางอากาศว่าท าไม 
ถึงไปท าเช่นนั้น 
  ประเด็นท่ี ๒ มีการยกเลิกการประมูลท่ีตัวเองไม่ถูกใจโดยมิชอบ และ 
ศาลปกครองก็เคยมีค าพิพากษาแล้วว่าการยกเลิกประมูลดังกล่าวมันมชิอบ 
  ประเด็นท่ี ๓ มีการกีดกันไม่ให้ทางบีทีเอส (BTS) มีสิทธิเข้าประมูล ท้ัง ๆ ท่ี
ประเทศไทยก็มีผู้ประกอบการเดินรถรายใหญ่เพียง ๒ เจ้า 
  ประเด็นท่ี ๔ มีความสองมาตรฐานเกิดขึ้น คือปล่อยให้คู่เทียบขาดคุณสมบัติ
เข้ารอบ โดยกรรมการไม่ได้พิจารณา แกล้งโง่แล้วโบ้ย ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ตัดสิน 
  ประเด็นท่ี ๕ ราคากลางเอื้อประโยชน์ให้นายทุน เพราะอย่างท่ีเรียนมันมี  
๒ ก้อน ก้อนหนึ่งบอกว่ารัฐจะอุดหนุนไม่เกินเท่านี้ แต่อีกก้อนหนึ่งคือก าไรท่ีเขาจะได้  
แล้วต้องแบ่งคืนให้รัฐ ไปปัดเป็น ๐ แล้วบอกให้ไปแข่งกัน  
  ประเด็นท่ี ๖ คณะกรรมการคัดเลือกก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีส่วนต่างเกิดขึ้น 
ตั้ง ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท คุณไปเจรจาอะไรตอนต่อรองราคา  
  สุดท้ายท่ีรัฐมนตรีต้องตอบว่าท าไมส่วนต่างมันมากถึง ๖๘,๖๑๓ ล้านบาท  
ซึ่งมันมีอยู่จริง เขาก็เปิดให้ดูแล้ว แล้วก็เชิญสื่อมวลชนอะไรไปดูตอนท่ีเขาเปิดแล้วว่า 
ถ้าบีทีเอส (BTS) ชนะรัฐอุดหนุนน้อยกว่าตั้ง ๖๘,๖๑๓ ล้านบาท ในการท าสิ่งเดียวกันคือ
ก่อสร้างฝั่งตะวันตกแล้วก็หารถมาเดินประกอบการ เอาก าไร ๓๐ ปี เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่  
ผมอยากให้ทางคณะรัฐมนตรีได้เข้ามาชี้แจง เพราะว่าประเด็นนี้ก าลังจ่อเข้า ครม. มันส่อ
ในทางทุจริตว่าจะมีการท้ิงทวนก่อนเลือกตั้งหรือไม่ แล้วผมไม่ได้ช่วยบีทีเอส (BTS) นะครับ 
ถ้าสังเกตดู ถ้าจ าได้นะครับ เมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจผมก็อภิปรายเรื่องสายสีเขียว คัดค้าน
การใช้มาตรา ๑๔ แอบต่อขยายสัมปทานโดยไม่มีการแข่งขัน คราวนี้สายสีส้มก็มีทีท่า 
เหมือนจะกีดกันการแข่งขัน คือเราต้องตรวจสอบทุกโครงการไม่ให้รัฐต้องจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการมากเกินกว่าท่ีควรจะเป็น อันนี้มันส่อทุจริตท้ิงทวนก่อนเลือกตั้งนะครับ แล้วตอน
รัฐมนตรีขึ้นมาชี้แจง หรือว่านายกรัฐมนตรีท่ีจะอนุมัติใน ครม. มาชี้แจง อย่ามาบอกว่า 
มันถูกต้องตามกระบวนการ เรื่องนี้คล้าย ๆ กับเรื่องของป้ายสถานีกลางบางซื่อ ๓๓ ล้านบาท  
ท่ีทุกคนเข้าใจกันดีนะครับ คือเขาก็บอกว่ารัฐมีอ านาจท า มันถูกต้องตามกระบวนการ 
พิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้ แต่สุดท้ายคืออะไรครับ มันแพงเกินจริง มันทุจริตกัน นี่คือถูกต้อง 



๒๗๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๔๑/๒ 
 
โดยทุจริต อย่าปล่อยให้เมกะโปรเจกต์ (Megaproject) กลายเป็นเมกะดีล (Mega Deal)  
นะครับ ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ขอเวลา ๓๐ นาทีนะครับ 
  นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เลย)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นายเลิศศักดิ์ 
พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย กระผมขอใช้สิทธิในฐานะ
สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านได้อภิปรายท่ัวไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหา 
ต่อคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๑๕๒ ท่านประธานครับ 
สาระส าคัญท่ีกระผมจะอภิปรายในครั้งนี้ เป็นประเด็นปัญหาท่ีท่านนายกรัฐมนตรี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีพฤติกรรมท่ีไร้ประสิทธิภาพ ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  
ปล่อยปละละเลยให้รัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชัน  จนเป็น
อุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาครับ 
ประเด็นส าคัญที่กระผมจะพูดถึงเป็นเรื่องของคนระดับรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของท่าน
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ท่ีมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน เรียกรับอามิสสินจ้าง
จากคนในหน่วยงานของรัฐ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีภารกิจ
หน้าท่ีโดยตรงในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ ประเด็นท่ีกระผมพูดถึง 
เป็นการเรียกรับสินบนท่ีอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยท่ีไม่ควรท่ี 
จะมองข้าม เพราะพฤติการณ์ของบุคคลท่ีเป็นบุคคลระดับรองนายกรัฐมนตรี  ดูแลงาน 
ด้านกฎหมาย เป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมส าคัญในการวางกติกาให้พี่น้องประชาชนในประเทศ 
ได้ปฏิบัติตาม และท่ีส าคัญเป็นบุคคลท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีคนเคารพนับถือมากท่ีสุดคนหนึ่ง
ในสังคมไทยครับ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๔๒/๑ 
 
 
 
 



๒๗๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๔๒/๑ 
 
ท่านประธาน กระผมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอภิปรายพาดพิงถึงท่านอาจารย์วิษณุ  
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แต่ต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่าโดยส่วนตัวของกระผม 
มีความศรัทธาและชื่นชมในมาตรฐานการท างานของท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ นับตั้งแต่
ตอนท่ีท่านด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และต่อเนื่องมาเป็นรองนายกรัฐมนตรี  
ในรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ท่านประธานครับ รักมากก็ผิดหวังมาก  
ฉันใดก็ฉันนั้นครับ กระผมชื่นชม ศรัทธาในการท างานของท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ  
แต่พฤติการณ์ท่ีกระผมได้ยินมาก็ท าให้กระผมมีความผิดหวังในตัวท่านมากเช่นเดียวกันครับ 
กระผมขออนุญาตท่านประธานท่ีจะอภิปรายย้อนไปสักนิดหนึ่งเพื่อให้เพื่อนสมาชิก 
และพี่น้องประชาชนทางบ้านได้จ าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีมีการท ารัฐประหาร  
ปี ๒๕๕๗ ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม นี่ละครับเป็นผู้ ท่ีร่างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) เป็นเครื่องมือท่ีส่งให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะ คสช. ในขณะนั้นขึ้นสู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ  
เครืองาม นี่ละครับท่ีเป็นคนท่ีคิดค้นอาวุธเด็ด มาตรา ๔๔ ท่ีส่งผลเสียมากมายต่อสังคมไทย
ทุกวันนี้ เรียกว่าเป็นมรดกบาปจาก คสช. และท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม นี่ละ 
ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาหรือ ๒๕๐ ส.ว. ท่ีร่วมกันเลือก 
ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี จนท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ
ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่าเป็นเนติบริกรครับ หลังจากการท ารัฐประหาร ปี ๒๕๕๗  
ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ ๆ ในรัฐบาลของ  
พลเอก ประยุทธ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นท่ีปรึกษาคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ  
ปี ๒๕๖๐ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ดังท่ีกระผมได้กล่าวไปแล้ว คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และรองนายกรัฐมนตรีท่ีดูแลงานด้านกฎหมาย จากฉายาเนติบริกร 
และจากผลงานการตีความกฎหมายของท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ วันนี้การเสนอ 
ความคิดเห็นทางกฎหมายท่ีแย้งแล้วก็ขัดกับความรู้สึกของพี่ น้องคนไทย สื่อมวลชน 
เขาเปลี่ยนฉายาให้ท่านจากเนติบริกรกลายเป็นเครื่องจักรซักล้าง ต้องขออภัยท่านประธาน 
ท่ีน าค าเหล่านี้มาใช้ประกอบการอภิปรายเพ่ือให้เห็นภาพ 
 



๒๗๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๔๒/๒ 
 
  ท่านประธานครับ ๘ ปีท่ี พลเอก ประยุทธ์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี   
มีรองนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ วิษณุ เครืองาม เป็น ๘ ปีท่ีแปดเปื้อน รัฐบาลได้รับฉายาว่ารัฐบาล
หน้ากากคนดีท่ีสื่อมวลชนตั้งให้ วันนี้กระผมจ าเป็นอย่างยิ่งครับท่ีจะต้องถอดหน้ากากคนดี 
ท่ีท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุสวมใส่อยู่ เพราะเหตุว่าเรื่องท่ีกระผมได้ยินมาจากคน 
ในหน่วยงาน ป.ป.ท. ท่ีถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นพฤติกรรมท่ีท่านเรียกรับของก านัล 
ไม่ต่ ากว่า ๕ ครั้ง การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ตามประกาศของ ป.ป.ช. ระเบียบของ ป.ป.ช. ตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช. ปี ๒๕๖๑ ในมาตรา ๑๒๘ 
มันผิดท้ังกฎหมายและผิดทั้งจริยธรรมอันดีที่คนระดับรองนายกรัฐมนตรีต้องประพฤติปฏิบัติ 
และท่ีส าคัญมันเป็นเรื่องท่ีคนใน ป.ป.ท. เขานินทาลับหลังท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ 
มาเป็นเวลานานแล้ว ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๔๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๔๓/๑ 
 
กระผมเองไม่อยากจะเชื่อในเรื่องแบบนี้ ก็อยากจะรอท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุได้ตอบ 
ให้กระจ่างว่าเรื่องท่ีกระผมได้ยินมาแล้วมาน าเสนอเป็นข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อน นี่กระผม 
หวังนะครับ แต่ถ้าท่านตอบไม่ได้ ตอบไม่ชัดเจน ความเชื่อถือ ศรัทธาท่ีกระผมมีต่อท่าน 
คงจะมลายหายไปสิ้นครับ ท่านประธานครับ โดยปกตินี่ค าสั่ง ขออนุญาตให้ดูค าสั่งท่ี 
ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุครับ เป็นค าสั่งอยู่ ๓ ฉบับ  
ในแต่ละฉบับมอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม ก ากับดูแลงาน ป.ป.ท.  
๓ ครั้งติดต่อกันในรอบระยะเวลา ๗ ปี กระผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยครับ ในประเด็นท่ี
กระผมกล่าวถึง ท่านประธานครับ กระผมทราบข้อมูลจากคนใน ป.ป.ท. ว่าทุกครั้งท่ีท่าน 
รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม ไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีส านักงาน ป.ป.ท. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุจะต้องไปร่วมงานส าคัญขององค์กรนี้ครับ  
ก็คือวันสถาปนาส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ท. นี่ละครับ ไปทุกครั้ง 
ท่านจะเรียกรับสิ่งของจากเจ้าหน้าท่ีของ ป.ป.ท. เป็นการตอบแทนทุกครั้ง ซึ่งอย่างท่ี  
กระผมกราบเรียนครับว่าดูเผิน ๆ เหมือนเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่นี่เป็นผลประโยชน์ 
ท่ีมองเห็นและจับต้องได้ อันท่ีมองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ยังมีอีกมากมายท่ีปิดหู  ปิดตา  
ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุไม่ให้เห็นเรื่องทุจริตในบางเรื่อง ท่านประธานครับ ๗ ปีท่ีท่าน
รองนายกรัฐมนตรีวิษณุได้ปฏิบัติหน้าท่ีก ากับดูแลงาน ป.ป.ท. แล้วพฤติการณ์ในการรับของ
แบบนี้ละครับมันก็ส่งผล ท่านได้แทรกแซง ครอบง าการแต่งตั้งท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ในส านักงาน ป.ป.ท. มีคนกล่าวถึงมากมาย ต าแหน่งบางต าแหน่งเป็นต าแหน่งท่ีส าคัญ  
อายุยังน้อยก็กระโดดข้ามผู้บังคับบัญชาหลายคน จนผู้บังคับบัญชาน้ าตาตกมาหลายคนครับ 
ท่านประธานครับ ยังมีคนคนหนึ่งท่ีเขาเรียกกันใน ป.ป.ท. ว่าเลขาน้อยครับ เลขาน้อย 
เป็นคนท่ีมีหน้าท่ีในการประสานงานกับท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม เลขาน้อย 
มีต าแหน่งเป็นคนในระดับผู้อ านวยการ ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกติกา 
ท่ีท่านประธานชวน หลีกภัย ได้พูดไว้ไม่อยากให้เอ่ยชื่อบุคคลท่ีสาม ผอ. คนนี้เป็นคนท่ี 
ท าหน้าท่ีประสานงานกับท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุท่ีท าเนียบรัฐบาลเป็นประจ า และเป็น
ตัวบุคคล ตัวละครส าคัญในเรื่องนี้ กระผมไม่กล้าท่ีจะกล่าวหาท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ
หากไม่มีหลักฐานข้อมูล กระผมมีหลักฐานครับ เป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงผู้ให้และผู้รับ 
ซึ่งกระผมต้องขอขอบคุณผู้ปรารถนาดี ผู้หวังดีท่ีอยากให้องค์กรท่ีเรียกว่า ป.ป.ท. นี่ครับ  



๒๘๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๔๓/๒ 
 
เป็นองค์กรท่ีตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของทางราชการ ให้มีความโปร่งใส ปราศจาก 
การแทรกแซงของนักการเมือง ท่านประธานครับ ของท่ีท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเรียกรับ
ถึงมันจะไม่มีมูลค่าในระดับหลักล้าน แต่กระผมกราบเรียนว่าหลายคนอาจจะรู้สึกข า รู้สึก 
เย้ยหยันว่ามันเป็นของเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่กราบเรียนครับว่าคนระดับรองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีก ากับดูแลงานด้านกฎหมาย แต่กระท าผิดกฎหมายเสียเอง แบบนี้กระผมไม่เห็นว่าจะเป็น
เรื่องท่ีถูกต้อง ของท่ีกระผมว่าก็คือสูทครับ เป็นสูทคอจีนหรือคอขอ สูทตัวนี้มีราคาแพงครับ 
ผ้าก็แพงมาก รวมค่าตัดแล้วราคาไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เรียกว่า 
เร่ืองนีก้ระผมอยากให้ท่านประธานได้ดูคอลเลกชัน (Collection) สูทก่อนนะครับ ------------ 
 

- ๑๔๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๔๔/๑ 
 
อันแรกเป็นคอลเลกชัน (Collection) สูทของท่านนายกรัฐมนตรีท่ีสวมใส่เป็นประจ า  
มันสวยงามนะครับ ราคานี่ไม่ถูกเลย แต่กระผมไม่ขอกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานว่าท่านไปตัดสูทท่ีไหน ใครมอบสูทให้ท่าน อยากให้ 
ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกรวมถึงพี่น้องทางบ้านได้ชมคอลเลกชัน (Collection) สูทของ
ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุครับ มีแต่ตัวสวย ๆ เรียกว่ารสนิยมในการสวมใส่สูทผ้าไทย  
แต่ละตัวราคาไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาทจนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องนี้มีคลิป (Clip) ครับ 
เป็นคลิป (Clip) เสียงท่ีระบุชัดเจนว่าผู้รับคือท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม ส่วนผู้ให้
เป็นตัวแทนของผู้บริหารในหน่วยงาน ป.ป.ท. ระดับ ผอ. ซึ่งจากบทสนทนาของคลิป (Clip) 
เสียงท่ีผู้หวังดีได้ส่งให้นี่นะครับ มันชัดว่าท่าน ผอ. ระดับสูงใน ป.ป.ท. นี่ไปตัดสูทร้านไหน 
และเป็นสูทของท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุอย่างไร กระผมขออนุญาตท่านประธาน 
ได้เปิดคลิป (Clip) เสียงของผู้หวังดีที่มอบให้กับกระผมมา คลิป (Clip) แรกครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปเสียง) 
   นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เลย)  :  ท่านประธานครับ คลิป (Clip) แรกนี ่
เขาบอกว่าสูทท่ีตัดมีเจ้าภาพ แล้วกเ็จ้าตัวไม่เคยมาตัดเองหรอกครับ มีเจ้าภาพตัดให้ อันนี้คือ
คลิป (Clip) ท่ี ๑  
  คลิป (Clip) ท่ี ๒ เป็นคลิป (Clip) ท่ีเป็นการยืนยันว่าสูทท่ีเจ้าของร้านสูท 
ตัดให้เป็นสูทของท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม โดยท่ีท่านไม่ได้มาตัดเอง แล้วก็เป็น
สูทท่ีตัดไปให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุแล้วถึง ๔-๕ ตัว ในคลิป (Clip) นี้ก็ระบุชัดเจนว่า
เสื้อสูทท่ีตัดให้เป็นของท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม มีคนมาตัดให้ แล้วก็ตัดมา
หลายตัวแล้ว เรื่องนี้กระผมคิดว่าคลิป (Clip) เสียงอันนี้ซึ่งผู้หวังดีเขาน ามาให้ มันบ่งบอก
ชัดเจนถึงร้านเสื้อท่ีท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุไปตัด รวมถึงบุคคลท่ีไปตัดให้ท่าน 
รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ โดยท่ี ขออนุญาตนะครับ ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุไม่ได้ไป 
ด้วยตัวเอง  
 

- ๑๔๕/๑ 
 
 



๒๘๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       สุพิชชาย์ ๑๔๕/๑ 
 
  กระผมขออนุญาตให้ดูคลิป (Clip) ท่ี ๓ ว่าคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการไป 
ตัดสูทเพื่อน ามาให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเป็นใคร ขออนุญาตท่านประธานได้เปิด
คลิป (Clip) ท่ี ๓ อย่างท่ีกระผมกราบเรียนนะครับว่าทุกช่วงของวันสถาปนาองค์กร  
ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุจะต้องไปร่วมงาน แล้วก็ต้องมีการตัดสูทไปมอบให้กับท่าน 
รองนายกรัฐมนตรีวิษณุเพื่อสวมใส่ แล้วก็อย่างท่ีกราบเรียนท่านประธานครับว่าสูทแต่ละตัว
ราคาไม่ได้ถูก ๆ ราคา ๑๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป แล้วแต่เกรด (Grade) ของผ้า ส่วนค่าตัด 
คงไม่ได้แพงหรอกครับ อยู่ท่ีว่าช่างมีฝีมือมากน้อยแค่ไหน  
  ท่านประธานครับ ในคลิป (Clip) ท่ี ๔ เป็นบทสนทนาท่ีมีความชัดเจนว่า 
ตัวสูทมีมูลค่าเกินหลัก ๓,๐๐๐ บาท และสูทนี้ใครเป็นคนจัดหาให้ มาว่าจ้าง แล้วก็ให้กับ 
ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม ขออนุญาตท่านประธานได้เปิดคลิป (Clip) สนทนา 
คลิป (Clip) ท่ี ๔ และขออนุญาตต่ออีกคลิป (Clip) หนึ่งครับ เสื้อคอตะขอ เรียกง่าย ๆ ว่า
เสื้อคอขอหรือคอจีนลักษณะก็ใกล้เคียงกัน แล้วราคาก็เป็นหมื่น นี่คือเสียงท่ีทางช่างตัดสูท 
เขาได้กล่าวขึ้นมา รวมถึงผู้ท่ีมาตัดให้เป็นของใคร ก็คือของ ผอ. ท่ี ป.ป.ท. ขออนุญาต ไม่ได้
เอ่ยชื่อนะครับ และสูทสีทองท่ีท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุใส่เป็นประจ าในลักษณะอย่างนี้  
ก็คือสูทท่ีมักจะเอาไปตัดท่ีร้านนี้ เป็นสูทท่ีมีความสวยงาม ราคาไม่ได้ถูกเลย กระผมเอง 
ก็ไม่ได้เชื่อโดยสนิทใจว่าคลิป (Clip) ท่ีมีผู้ปรารถนาดีน ามาให้เป็นของจริง แล้วมีอยู่จริงไหม
ร้านตัดเสื้อนี้ รวมถึงร้านตัดเสื้อนี้ตัดเสื้อให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม  
จริงหรือไม่ กระผมเองไม่มั่นใจ แต่เพื่อความชัวร์  (Sure) ก่อนท่ีจะน ามาอภิปรายจึงได้ 
ให้คนไปลองตัดสูทดูครับ ไปท่ีร้านตัดสูทร้านนี้  สอบถามดูใช่จริง ๆ จะตัดสูทมาดู 
เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าใช่ ปรากฏว่าช่างตัดสูทเขาบอกว่าผ้าเขาไม่มีหรอกท่ีร้าน
เพราะมันแพงมาก ให้ไปซื้อท่ีร้านแถวดิ  โอลด์ สยาม ปรากฏว่าคนท่ีไปซื้อผ้าตัดสูทท่ี 
ดิ โอลด์ สยาม บอกว่าผ้ามีราคาตั้งแต่ระดับ ๑๕,๐๐๐ บาทจนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นผ้า
ใช้ในการตัดสูท ซื้อท่ีดิ โอลด์ สยาม แล้วก็เอาไปให้ร้านตัด ปรากฏว่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กระผมจึงได้น าสูทไซซ์ (Size) หน้าอก คอ แขนเป็นของท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ  
เครืองาม มาท่ีสภาแห่งนี้ด้วย กระผมจะขออนุญาตท่านประธานได้น าสูทตัวนี้ไปฝากไว้ 
ให้เจ้าหน้าท่ี ฝากต่อท่านประธานน าไปให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ ------------------------- 
               - ๑๔๖/๑ 



๒๘๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๔๖/๑ 
 
แต่จะขออนุญาต กระผมไม่ได้มอบให้นะครับ เพราะเป็นของท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
ขอให้ท่านประธานได้ฝากให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุลองสวมใส่ดู กระผมขออนุญาต 
ท่านประธานน าสูทตัวนี้ท่ีตัดท่ีร้านท่ีกล่าวถึงในคลิป (Clip) สนทนา ท่ีผมเปิดในสภาแห่งนี้
ให้กับท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านเลิศศักดิ์
จบแล้วใช่ไหมครับ ท่านเลิศศักดิ์ยังอภิปรายต่อไหมครับ อภิปรายต่อ เชิญครับ 
   นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เลย)  :  ท่านประธาน สูทตัวนี้ขอมอบผ่าน 
ท่านประธานไปมอบให้กับ ท่านรองนายก รัฐมนตรี วิษณุ  เครืองาม และให้ ท่าน 
รองนายกรัฐมนตรีวิษณุได้กรุณาลองสวมใส่ ถ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุสวมใส่สูทตัวนี้ 
ไม่พอดี  นั่นหมายความว่าข้อมูล ท่ีกระผมน ามาเสนอมีความคลาดเคลื่อน  ไม่ว่ า 
จะคลาดเคลื่อนด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ แต่ถ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุสวมใส่พอดี แต่กระผม
ก็ไม่มั่นใจว่าจะมีข้อบังคับใดบังคับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุมาลองสวมใส่เสื้อตัวนี้ได้ 
แต่กระผมกราบเรียนครับว่าท่ีน ามาเสนอให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุสวมใส่เป็นการมอบ
ให้เชิงสัญลักษณ์ ว่าเสื้อตัวนี้ได้มีการตัดในร้านท่ีบุคคลเขาตัดให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรี
วิษณ ุแล้วไปมอบให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เป็นของที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
และเป็นสิ่งท่ีบุคคลระดับรองนายกรัฐมนตรีท่ีก ากับดูแลงานด้านกฎหมาย ก็ต้องทราบ
กฎหมายดีว่าการรับของหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาทนั้นมีความผิดครับ 
แต่ด้วยวิธีการท่านอาจจะน าของเหล่านี้ไปคืนท่านนายกรัฐมนตรี อย่างท่ีหลายคนปฏิบัติ  
นั่นก็แล้วแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ หรือท่านอาจจะมาตอบว่าท่านก็ได้ให้เงินกับบุคคล
ท่ีได้เอ่ยถึงในคลิป (Clip) นี้ไปตัดเสื้อท่ีร้านนี้ ท่านก็ย่อมจะพูดได้ แต่ทว่าคนใกล้ชิดท่าน 
มีมากมายท่านไม่ใช้ กลับไปใช้คนระดับ ผอ. ในองค์กรตรวจสอบอย่าง ป.ป.ท. เป็นคน 
ตัดเส้ือให ้และน ามาส่งให้กับท่าน กระผมคิดว่าอาจจะไม่มีความเหมาะสมครับ ก็ถือโอกาสนี้
กราบเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าหากคนระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่าน 
มีพฤติการณ์เช่นนี้  ท่านนายกรัฐมนตรีจะท าอย่างไร ขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านรังสิมันต์ โรม นะครับ ขอเวลาไว้ ๗๐ นาที เชิญครับ 



๒๘๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๔๖/๒ 
 
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธาน ผม รังสิมันต์  
โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล วันนี้ขออภิปรายท่ัวไป โดยไม่มี 
การลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ซึ่งวันนี้ผมก็จะมีเรื่องใหญ่ ๆ ด้วยกัน ๒ เรื่องครับ 
เป็นเร่ืองส าคัญทั้งคู่ มาติดตามชมกันตั้งแต่ต้นจนจบ 
  เรื่องใหญ่เรื่องแรก ย้อนไปเมื่อ ๔ ปีก่อน พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี 
เคยแถลงนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติ พูดเสียดิบดีว่าจะแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายา 
โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด สิ่งท่ีตามมาหลังจาก  
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเอาไว้พบว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจกองก ากับการสืบสวนนครบาล 
มีการจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดประมาณ ๓-๔ กลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีไปรับซื้อยาบ้าจากประเทศ
เมียนมาเอามาขายต่ออีกทีหนึ่ง โดยวิธีการจ่ายค่ายาให้กับผู้ผลิตนั้นไม่ได้โอนให้กันตรง ๆ  
แต่จะใช้บัญชีม้าซึ่งถูกจ้างให้เปิดขึ้นมา โดยมีผู้ควบคุมบัญชี ท่ีแท้จริงเป็นบุคคลอื่น 
อยู่นอกประเทศกันท้ังหมด เงินท่ีเข้าบัญชีม้านั้นก็พบว่าถูกเอาไปฝากหรือโอนต่อเข้ าบัญชี
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ---------------------------------------- 
 

 - ๑๔๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๔๗/๑ 
 
ตรงนี้เมื่อซื้อแล้วก็ต่อส่งสายข้ามแดนไปขายท่ีเมืองท่าขี้เหล็กเปลี่ยนกลับเป็นเงินค่ายาบ้า 
จ่ายให้ผู้ผลิตในท่ีสุด โดยธุรกรรมลักษณะนี้พบว่าท ากันมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ในนามของ  
๓ บริษัท ได้แก่ ๑. บริษัท เมียนมา อัลลัวร์ จดทะเบียนในเมียนมา ๒. บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป 
จ ากัด และ ๓. บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) จ ากัด ท้ังหมดนี้คือความพยายามในการ 
อ าพรางเงินท่ีผิดกฎหมาย ตกแต่งกิจกรรมให้มันดูซับซ้อน และดูเหมือนว่าได้ใช้ไปกับเรื่องท่ี
สุจริต นั่นหมายความว่าถ้ารัฐบาลจริงจังกับท่ีแถลงเอาไว้ก็ต้องจัดการกับกลุ่มผู้ ท่ีคอย  
ฟอกเงินให้กับผู้ค้ายาเหล่านี้ ท้ังหมดทุกคนด้วยเช่นกัน ซึ่งทางต ารวจสืบนครบาลเขา 
ก็ไม่รอช้าครับ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ จับกุมผู้ต้องหารายส าคัญได้ ๔ ราย รายหนึ่งเป็นชาย 
ชาวเมียนมา ชื่อ ทุน มิน ลัต คนหนึ่งเป็นชายสัญชาติไทย ชื่อ นายดี และอีก ๒ คน 
เป็นหญิงไทย ชื่อ นาง ป และนางสาว น ซึ่งตามข่าวล่าสุดท้ัง ๔ คนถูกฟ้องต่อศาลเรียบร้อย 
นอกจากนี้ยังมี ๒ คนท่ีถูกหมายจับและหลบหนีอยู่ คือนายพันณรงค์ ล่าสุดคนนี้ก็ถูกเปิดโปง
ด้วยว่าเป็นเจ้าพ่อพนันออนไลน์ (Online) ๑ ใน ๓ รายใหญ่ของประเทศไทย และอีกคนชื่อ 
นางสาว ก ซึ่งจะต้องตามตัวมาด าเนินคดีต่อไป เรื่องเหมือนจะจบบริบูรณ์ดี  แฮปปีเอนดิง 
(Happy ending) จนกระท่ังมีตัวละครหนึ่งปรากฏกายขึ้นมา โดยพบว่านายทุน มิน ลัต  
ชายชาวเมียนมาท่ีถูกจับนั้น มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนานกับชายชาวไทย 
คนหนึ่ง ชื่อ นาย อ เราอาจจะเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ อ ทรงเอ นาย อ เป็นผู้ก่อตั้งและเคย 
ถือหุ้นในบริษัทอย่าง๒. บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป จ ากัด และเคยร่วมทุนกับทุน มิน ลัต ก่อตั้ง
เมียนมา อัลลัวร์ เป็น ๒ บริษัทท่ีพัวพันกับคดีฟอกเงินท่ีได้กล่าวไปข้างต้น นอกจากนี้นาย อ 
ยังมีศักดิ์เป็นพ่อตาของนายดี ท่ีถูกจับไปรอบเดียวกันกับทุน มิน ลัต ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาก็มีชื่อ
หรือเคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอยู่ในท้ัง๒. บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป จ ากัด และเมียนมา 
อัลลัวร์ ท่ีส าคัญท่ีสุดครับ นาย อ คนนี้เป็นผลงานการคัดสรรของคณะรัฐประหาร คสช.  
ให้เข้ามาเป็น ส.ว. เป็น ส.ว. ชุดแรกท่ีขานชื่อโหวตให้ พลเอก ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
เป็นรัฐบาลท่ีสืบทอดอ านาจมาอย่างน่าไม่อาย ผู้ท่ีมีส่วนส าคัญในการเลือกนาย อ ให้มาเป็น 
ส.ว. คุ้น ๆ กันไหมครับ ก็ประกอบไปด้วย พลเอก ประวิตร เป็นประธาน มี พลเอก อนุพงษ์ 
และมีนายวิษณุ เครืองาม ท้ังหมดนี้เป็นคนดีท้ังนั้นละครับ ไปหาตัวนาย อ มา โดยอ้างว่า 
คนนี้มีความรู้ เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเชี่ยวชาญด้านเอากิจการอย่างอื่น 
มาบังหน้ามากกว่า จะเห็นได้ว่าคนท่ีเอานาย อ เข้ามาเป็น ส.ว. สุดท้ายก็จบท่ี พลเอก ประยุทธ์ 



๒๘๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๔๗/๒ 
 
จบท่ีอีกหลาย ๆ คนใน คสช. คนเหล่านี้เป็นทหารมาท้ังชีวิต เคยเป็นถึงผู้น ากองทัพ มีก าลังพล
คอยดูแลชายแดนมากมาย มีหรือจะไม่รู้ครับว่าขบวนการค้ายาเสพติดมีใครเกี่ยวข้องบ้าง  
มีหรือจะไม่รู้ว่านายทรงเอคนนี้พื้นเพเป็นคนอย่างไร รู้แน่นอน แต่เมื่อรู้คนเหล่านี้ท าอะไร
ไหมครับ ไม่ท าอะไร ก็ต้องร่วมรับผิดชอบกันต่อไป เอาละครับ พอมีข่าวว่าทุน มิน ลัต ถูกจับ 
ทาง ส.ว. อ ก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องเป็นการใหญ่ อ้างว่าก็รู้จักกันอยู่ แต่ก็ไม่ได้รู้ 
ตื้นลึกหนาบางอะไร แถมหลายปีมานี้ก็หันไปสนใจพระพุทธศาสนา อ้างว่าไม่ได้ไปเหยียบ
แถวชายแดนมาตั้งนานแล้ว ๒. บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป จ ากัด กับเมียนมา อัลลัวร์ ก็ขายหุ้นไป
หมดแล้ว ลาออกไปหมดแล้วก่อนเข้ามาเป็น ส.ว. -------------------------------------------------- 
 

- ๑๔๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      อุทัยวรรณ์ ๑๔๘/๑ 
 
ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่ ส.ส. กาย ณัฐชา มีแชต (Chat) นะครับ ผมว่าการอภิปราย 
ครั้งนี้คือหนึ่งในการอภิปรายท่ีเราจะปล่อยแชต (Chat) หลุดกันครับ เพราะเรามาดูกันครับ
ว่าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับนาย ส.ว. ทรงเอ คนนี้เป็นอย่างไร ภาพแรกครับ ส.ว. อ บอกว่า
เดี๋ยวนี้เข้าทางธรรม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจแถวชายแดนแล้ว แต่ดูให้ดีครับ ยังมาเจ้ากี้เจ้าการ
ให้เลขานุการของตัวเองก็คือนาง ป ท่ีถูกจับไปแล้ว ไปจดจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ นาย อ  
เสนอเองว่าให้ใช้ชื่อว่า บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) จ ากัด นาง ป คนนี้ก่อนหน้านี ้
ก็เคยให้การกับเจ้าหน้าท่ีดีเอสไอ (DSI) ก็ยอมรับออกมาตรง ๆ ด้วยว่าท่ีไปถือบริษัท อัลลัวร์ 
กรุ๊ป (พีแอนด์อี) จ ากัด หรือเคยถือหุ้นบริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป จ ากัด นั้น เป็นการให้น าชื่อไปใช้
เฉย ๆ ก็ยอมรับกันตรง ๆ ว่าเป็นแค่เพียงนอมินี (Nominee) ซึ่งบริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป  
(พีแอนด์อี) จ ากัด ก็คือบริษัทท่ีฟอกเงินผ่านการซื้อขายไฟฟ้า มีทุน มิน ลัต ถือหุ้นใหญ่  
นาง ป ถือหุ้นด้วย เป็นนอมินี (Nominee) ให้ ส.ว. อ ส่วนกรรมการอีกคน ทุน มิน ลัต  
เขาฝากมาว่าขอให้เป็นเมียสัมสุข ก็คือนางสาว น ท่ีถูกจับไปด้วย คอยคุมแม้กระท่ังการใช้ 
โลโก้ (Logo) โบราณนิดหนึ่งครับ แต่ไม่เป็นไร ใช้โลโก้ (Logo) นี้ มีการขอให้จัดในเรื่องของ
สถานท่ี เอาทอง แหวนมาตั้ง พลเอก ประยุทธ์ เลือก ส.ว. มากับมือ รู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้
เกิดขึ้น พอตั้งบริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป (พีแอนด์อี) จ ากัด แล้วนาง ป ท าอะไรครับ ท าหน้าท่ีน าส่ง
รีพอร์ต (Report) ให้กับ ส.ว. อ เรียกว่าเจ้านาย ก็ชัดเจนดีว่าสถานะเป็นอย่างไร นี่ครับ  
รีพอร์ต (Report) ชัดเจน ถ้าเจ้านายว่างขอโทรนะคะ ชัดเจนครับ ซึ่งในรีพอร์ต (Report) 
พวกนี้ก็แจกแจงมาอย่างดีครับว่าเป็นค่าไฟฟ้าเท่าไร นี่ครับค าสารภาพเลยของนางสาว ป  
ค่าเงินเดือนของคนอัลลัวร์เท่าไร และรายได้ของเจ้านายเท่าไร ท่ีทุน มิน ลัต ค านวณมาให้
เสร็จสรรพว่าเป็นเท่าไร แล้วให้ ส.ว. อ โอนเงินค่าใช้จ่ายไปให้ ท ากันแบบนี้เป็นประจ า 
ทุกเดือน รายละเอียดท้ังหมดนี้คือค าสารภาพ ถ้าลงมาต่ านิดหนึ่งจะเห็นเป็นลายเซ็น  
ยอมรับสารภาพต่อสิ่งท่ีตัวเองได้ท า และสุดท้ายท่านประธานรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้น วันนี้ 
นาง ป ถูกจับแล้ว ต้องมาเผชิญคดีร้ายแรงท่ีมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต เพราะท าตามค าส่ัง
ของเจ้านายท่ีลอยตัว ไม่มายอมซวยด้วยกับนาง ป ถ้า ส.ว. อ ลาออกจากเครืออัลลัวร์ไปแล้ว
จริง ๆ ไม่ยุ่งแล้วจริง ๆ ก็คงไม่ต้องให้นาง ป ลูกน้องคนสนิทมาคอยรีพอร์ต (Report)  
เร่ืองภายในบริษัทอยู่เร่ือย ๆ พลเอก ประยุทธ์ รู้ไหมครับว่ามีเรื่องแบบนี้ คุมต ารวจไม่ใช่หรือ 
แล้วท าอะไรได้บ้าง ไม่ใช่แค่นาง ป ขนาดทุน มิน ลัต เอง โอนเงินซื้อไฟฟ้าไปกี่ทีก็ยังต้องมา 



๒๘๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      อุทัยวรรณ์ ๑๔๘/๒ 
 
ส่งสลิป (Slip) นี่คือสลิป (Slip) นะครับ รายงาน ส.ว. อ ให้รับทราบอยู่ทุกครั้ง แล้วดูสิครับ 
เขาเรียกว่าพี่อู ไม่รู้ชื่อของใครนะครับ ส่วนทางด้าน ส.ว. อ่าง ก็เอาสลิป (Slip) จากนาง ป 
มาแปะให้ทุน มิน ลัต รับทราบเหมือนกัน บอกว่าอันนี้คือเงินเดือนอัลลัวร์ โอนให้แล้วนะ 
ท าไมเรื่องท่ีทุน มิน ลัต กับนาง ป ไปคุยกันเองได้จะต้องเอามาผ่านการรู้เห็นของ ส.ว. อ  
ราวกับว่าเป็นผู้ดูแลกิจการด้วยตัวเองล่ะครับ ยังไม่หมดเท่านี้ครับ ส.ว. อ ยังมาปรึกษา 
กับทุน มิน ลัต ให้ช่วยปลอมลายเซ็นใครนะครับ ปลอมลายเซ็นของนายพันณรงคค์รับ มีหน้า
พาสปอร์ต (Passport) เรียบร้อย บอกว่าให้ปลอมให้หน่อย ส่งตัวอย่างภาพหน้าพาสปอร์ต 
(Passport) ไปให ้ทวนกันอีกครั้งนะครับ ------------------------------------------------------------ 
 
                - ๑๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๔๙/๑ 
 
นายพันณรงค์คนนี้ก็คือคนท่ีก าลังถูกหมายจับ แต่หลบหนีอยู่ เป็นเจ้าพ่อพนันออนไลน์ 
(Online) รายใหญ่ และท่ีส าคัญคือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คนปัจจุบันของบริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป 
จ ากัด ท่ีได้มาจากนายดี ลูกเขยของ ส.ว. อ ซึ่งท าสัญญาขายให้ โดยมี ส.ว. อ เซ็น 
เป็นพยานด้วย และอีกภาพหนึ่งครับ ทุน มิน ลัต ก็คุยกับ ส.ว. อ ชัด ๆ เลยว่าให้แชร์ค่าเช่าท่ี
ของโรงแรมอัลลัวร์ รีสอร์ต ไปด้วย อันนี้ท่านก็ว่าขายไปแล้วนี่ครับ แล้วยังจะมาตอบตกลง
ร่วมแชร์กันแบบนี้ แปลว่ายังดูแลกิจการกันอยู่ใช่ไหม ภาพหลักฐานและพฤติการณ์ท้ังหมดนี้
ส่อให้เห็นว่า ส.ว. ทรงเอ อย่างนาย อ ไม่ได้วางมือจากธุรกิจไปไหนหรอกครับ แต่ยังคงอยู่
เบื้องหลังทุก ๆ คน ท้ังทุน มิน ลัต ท้ังลูกเขย ท้ังลูกน้องตัวเอง ในธุรกิจท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ
การฟอกเงินค้ายาเสพติด และคนอย่าง พลเอก ประยุทธ์ คสช. ท่ีตั้งคนแบบนี้มา ผมไม่เชื่อ
หรอกครับว่าท่านไม่รู้อยู่แก่ใจว่าท่านก าลังท าอะไรอยู่ ไม่รู้อยู่แก่ใจว่า ส.ว. คนดีของท่าน
ก าลังท าอะไรอยู่หลังฉาก เมื่อหลักฐานมันชัดขนาดนี้ทางต ารวจสืบนครบาลจึงมีการขอ 
ออกหมายจับครับ ออกหมายจับ ส.ว. อ คนดีของท่านประยุทธ์ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันท่ี ๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมา ในความผิดที่ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงิน โทษจ าคุก
เกิน ๓ ปี ตาม ป. วิ. อาญา ออกหมายจับได้แน่ ๆ แล้วศาลก็อนุมัติหมายจับให้ด้วยครับ  
ซึ่งงานนี้ผู้ต้องสงสัยเป็นถึง ส.ว. ท่ี คสช. ตั้งขึ้นมาเอง คนสถานะระดับนี้ถ้าหลักฐานไม่ชัด  
ไม่พร้อมเพรียง ไม่มีทางออกหมายจับได้หรอกครับ ต ารวจคงไม่กล้าขอ ศาลคงไม่กล้าให้  
แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ ปรากฏว่าในวันเดียวกันท่านประธานหลังจากศาลเพิ่งอนุมัติหมายจับให้
เมื่อช่วงเช้า พอตกบ่ายก็มีการเรียกไปให้ถอนหมายจับตามบันทึกสั่งการนี้ ลายมืออ่านยาก
นิดหนึ่งนะครับ แต่อย่างน้อยผมแกะลายมือแล้วอ่านได้ว่า ฟังให้ดีนะครับ พิจารณาแล้ว  
เห็นว่าผู้ร้องให้ออกหมายจับ ศาลได้พิจารณาค าร้อง ได้ออกหมายจับตามขอ ฟังให้ดีนะครับ 
เมื่อพิจารณาค าแนะน าอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ทางผู้ร้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีศาลว่าผู้ถูกหมายจับ
เป็นบุคคลส าคัญ แต่ไม่ได้แจ้งให้ศาลทราบ จึงให้เพิกถอนหมายจับกับหมายค้นเสีย เพื่อให้
หมายเรียกก่อนภายใน ๑๕ วัน หากบุคคลส าคัญดังกล่าวมิได้มาตามหมายเรียก ให้ผู้ร้อง
ด าเนินการขอออกหมายจับต่อไป ส าหรับหมายเรียกให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ด าเนินการ
โดยด่วน เหตุท่ีให้ออกหมายเรียกเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเชื่อว่าไม่มีพฤติการณ์หลบหนี  
ผมย้ าอีกครั้งท่านประธานครับ ตกลงแล้วเหตุผลท่ีอ้างอิงจริง ๆ ในการถอนหมายจับ ส.ว. อ 
ไม่ใช่หลักฐานอ่อนครับ แต่เป็นเพราะคนคนนี้เป็นบุคคลส าคัญจะไปจับเขาทันทีเลยไม่ได้  



๒๙๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๔๙/๒ 
 
แถมอ้างด้วยว่าต ารวจไม่ได้ยอมบอกศาลว่าคนนี้เป็นบุคคลส าคัญนะ คือจะบอกว่าต ารวจ
ปกปิดศาล ท าให้ศาลเผลอเซ็นอนุมัติหมายจับไปเพราะไม่รู้ว่าเป็นบุคคลส าคัญ ว่าอย่างนั้น
เถอะครับ ท่านประธานครับ แบบนี้ก็ได้หรือครับ ตกลงว่าถ้าจะจับใครต้องมาคอยดูก่อน 
ใช่ไหมว่าคนคนนั้นมีความส าคัญอยู่หรือเปล่า ไม่ต้องไปดูในเรื่องของความร้ายแรงของคดี 
ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน ถ้าส าคัญมากต้องห้ามระคายเคือง แต่ถ้าเป็นตาสีตาสา 
ก็ไม่ต้องเกรงใจกันอย่างนั้นใช่ไหม ยิ่งไปกว่านั้นมันได้ด้วยหรือครับกับการที่ผู้พิพากษาคนอื่น
ท่ีไม่ได้ขึ้นบัลลังก์พิจารณาจะมาให้ค าแนะน า ท่ีจริง ๆ ก็คือการแทรกแซงให้กลับค าส่ังอนุมัติ
หมายจับท่ีผู้พิพากษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีได้วินิจฉัยด้วยกระบวนการทุกอย่างแล้ว ท่านประธานครับ 
โบราณว่าก าแพงมีหู ประตูมีช่อง ผมเองก็มีเพื่อนท างานในศาลอาญาหลายคนอยู่ครับ ------- 
 
               - ๑๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๕๐/๑ 
 
ซึ่งในวันท่ีมีการถอนหมายจับกันนั้นก็แว่ว ๆ มาว่าในห้องท่ีคุยกันมีหลายคนอยู่ ครับ  
มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีมาขอหมายจับ มีผู้พิพากษาท่านท่ีเพิ่งอนุมัติหมายจับให้ มีอธิบดี 
ศาลอาญา และนอกจากนั้นก็มีรองอธิบดีศาลท่านหนึ่งท่ีเคยมีประวัติไม่ให้ประกันตัวจ าเลย
คดีการเมืองมาแล้วหลายคร้ัง ชื่อ อรรถการ ฟูเจริญ เพ่ือน ๆ ผมเดินไปแถว ๆ นั้นได้ยินเสียง
ท่านอรรถการดังสุด ๆ ครับ พูดเยอะท่ีสุดเลย ไม่รู้ท าไมครับ พูดเยอะกว่าอธิบดีศาลเสียอีก 
ราวกับเป็นคนน าการประชุมเสียเอง แล้วพอคุยกันตรงนั้นเสร็จค าสั่งถอนหมายจับก็อนุมัติ
ออกมา ใครพูดอะไรบ้าง ผมก็พอทราบอยู่ เอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมจะมีการท าหนังสือไปถึง กต. 
ให้ตรวจสอบกันต่อไปนะครับ ท่ีส าคัญลองดูไทม์ไลน์ (Timeline) ครับ หมายจับถูกถอนไป
วันนั้นเมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม ยังอยู่ในช่วงของการปิดสมัยประชุมสภานะครับ ศาลบอกว่าให้ไป
ออกหมายเรียกก่อน ซึ่งกรณีนี้ต ารวจสืบนครบาลเขาท าเองไม่ได้ครับ สืบนครบาลช่วยแค่
สืบสวนจนพบผู้ต้องหาแล้วขอหมายจับตามความร้ายแรงของคดี แต่ผู้ท่ีมีอ านาจออก
หมายเรียกเพื่อมารับทราบข้อหาต้องเป็นต ารวจผู้สอบสวน ซึ่งก็คือกองบัญชาการปราบปราม
ยาเสพติดหรือ บช.ปส. ออกหมายเรียกได้ครับ แต่ไม่เคยมีการออกมาเลย ไม่ทราบว่า 
ไปท าอะไรกันอยู่ จนกระท่ัง ๑ พฤศจิกายน สภาเปิด นาย อ ก็อาศัยความคุ้มกันของ ส.ว. 
ถ่วงเวลาให้ไม่ต้องถูกเรียกไปสอบสวนจนได้ครับ เท่ากับว่าคดีท่ีขึ้นศาลอยู่นี้นอกจาก 
นายทุน มิน ลัต แล้ว ท่ีเหลือก็เป็นพวกตัวเล็ก ๆ เช่นคนอย่าง ป ท่ีคอยรีพอร์ต (Report) 
คอยจัดการต่าง ๆ ตามค าสั่งท่ีมอบให้ ในขณะท่ีเป็นคนอย่างเจ้านายรอดครับ นี่คือทรงเอ 
ตัวใหญ่ท่ีถ้ากระท าการในขณะท่ีเป็นอยู่ในต าแหน่ง ส.ว. กฎหมายฟอกเงินท่านต้องรับผิด  
๒ เท่า ตามกฎหมายยาเสพติดรับโทษเพิ่ม ๓ เท่า ต้องประหารชีวิต ๓ ครั้งครับท่านประธาน 
ในขณะเดียวกันตามค าสั่งโยกย้ายต ารวจท่ีเพิ่งมีผลมา ๑ กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ปรากฏว่า  
พันต ารวจเอก กฤศณัฏฐ์ ธนศุภณัฏฐ์ ผู้ก ากับตัวเล็กนิดหนึ่งครับ ผู้ก ากับ ๒ สืบนครบาล 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีรับผิดชอบคดีนี้ ท้ังท่ีท าผลงานปราบปรามยาเสพติดดีเด่น เอารายใหญ่
อย่างทุน มิน ลัต มาขึ้นศาลได้ และควรท่ีจะได้อยู่ประจ าท าหน้าท่ีเพื่อขยายผลต่อไป เพื่อไป
ถึงผู้กระท าผิดรายอื่น ๆ เพราะว่ารางวัลเขาคืออะไร รางวัลของเขาคือการถูกเด้งครับ ถูกเด้ง
ไกลไปหลายร้อยกิโลเมตร ไปอยู่ สภ. บ้านเดื่อ จังหวัดชัยภูมิ ท้ัง ๆ ท่ี ผบ.ตร . เคยสั่งการ
เอาไว้ว่าจะย้ายใครต้องค านึงถึงความต่อเนื่องในการท าคดียาเสพติด เล่ามาถึงตรงนี้  
เห็นอะไรครับท่านประธาน เมื่อคดีเริ่มมาถึงจุดท่ีต้องเผชิญหน้ากับ ส.ว. อ สิ่งท่ีเกิดขึ้นคือ  



๒๙๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๕๐/๒ 
 
ด้านหนึ่งผู้พิพากษาท่ีลอบบี (Lobby) กันเองเพื่อให้ถอนหมายจับแล้วให้ไปออกหมายเรียกก่อน 
ด้านหนึ่งคือหน่วยท่ีมีอ านาจออกหมายเรียกก็ดองเรื่องจนเอาตัวมาสอบสวนไม่ทันเวลา และ
อีกด้านหนึ่งก็คือต ารวจชั้นผู้น้อยท่ีท าคดีนี้กันมาหลังขดหลังแข็ง ขยันเกินไป เถรตรงเกินไป 
จึงถูกเอาออกไปไกล ๆ ความผิดปกติทุก ๆ ด้านท่ีพร้อมใจกันเกิดขึ้นเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอก
อย่างชัดเจนว่าความพยายามใด ๆ ก็ตามท่ีจะด าเนินคดีกับ ส.ว. ทรงเอ จะต้องหยุดลง 
แค่เพียงเท่านี้ ซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างสอดประสานกันขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนคอยบงการ 
อยู่เบื้องหลัง คนท่ีไม่อยากให้ ส.ว. อ ถูกจับด าเนินคดี คนท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกับ ส.ว. อ  
อย่างเหนียวแน่นและยังอยากใช้ประโยชน์ของคนคนนี้ต่อไป นั่นก็คือ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ครับ แล้ว พลเอก ประยุทธ์มีผลประโยชน์อะไรท่ีจะต้องช่วยคุ้ม ช่วยอุ้ม ส.ว. อ 
อย่างหนัก ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๕๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๕๑/๑ 
 
ค าตอบน่าจะอยู่ท่ีตรงผืนดินผืนนี้ครับ คุ้น ๆ ไหมครับ เนื้อท่ี ๒ งาน ๑๗ ตารางวา ท าเลดี ๆ 
อารีย์ ซอย ๕ ใจกลางเมือง ท่ีดินนี้เดิมในช่วงปี ๒๕๖๓ เป็นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) หรือยูพีเอ (UPA) ท่ีไปกว๊านซื้อมา บริษัทนี้เองก็เคยบริหาร 
และถือหุ้นใหญ่โดย ส.ว. อ ซึ่งก็อ้างเหมือนเดิมว่าลาออกและขายหุ้นท้ิงไปหมดแล้ว ต่อมา
วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ยูพีเอ (UPA) ก็โอนกรรมสิทธิ์มาให้ ส.ว. อ ผมต้องปิดชื่อไว้นะครับ  
เป็นเจ้าของท่ีดินมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผมทราบมาว่ายูพีเอ (UPA) ขายท่ีดินนี้ให้กับ ส.ว. อ  
ได้เงินมา ๑๐๑ ล้านบาท ซึ่งก็ถูกไปหน่อย เพราะท่ีดินแถวนั้นเนื้อท่ีพอ ๆ กันเขาขายกันอยู่ 
๑๕๐ ล้านบาททีเดียว ท่ีส าคัญกว่านั้นคือบนท่ีดินผืนนั้นมีโครงการของยูพีเอ (UPA) สร้างตึก
ออฟฟิศขึ้นมาหลังหนึ่ง ตอนท่ีโอนท่ีดินเป็นของ ส.ว. อ ก็ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างกันอยู่เลย  
ดูลักษณะแล้วพูดได้ว่า ส.ว. อ ไปวานให้ยูพีเอ (UPA) ช่วยสร้างให้หน่อยละครับ ซึ่งก็คง 
ท ากันได้ แต่ประเด็นคือแล้วปัจจุบันนี้ตึกนี้สร้างเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไร ไปดูภาพ 
ล่าสุดครับ นี่คือท่ีท าการ พรรคคุ้น ๆ ครับ พรรคคุ้น ๆ ของพรรครวมไทยสร้างชาติครับ  
บ้านหลังใหม่ของ พลเอก ประยุทธ์ หลังจากท่ีทนอยู่ใต้ชายคาบ้านป่ารอยต่อไม่ไหวอีกแล้ว 
ถึงตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าการตั้งนาย อ ให้เป็น ส.ว. เป็นการตัดสินใจท่ีถูกต้องจริง ๆ 
นอกจากจะช่วยโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรี ยังช่วยรับเหมาสร้างพรรคใหม่ให้ด้วย  
ถ้าเช่นนั้นแล้วผมก็อยากให้ พลเอก ประยุทธ์ช่วยชี้แจงมาด้วยครับว่าได้มีการท าสัญญา 
ให้พรรครวมไทยสร้างชาติเช่าท่ีดินและตึกตรงนี้หรือไม่ ราคาเช่าเท่าไร หรือว่าใจดียืมกัน 
ให้ฟรี ๆ หมดยุคนาฬิกาเพื่อน ไม่ต้องยืมกันแล้วนาฬิกา ยืมพรรคกันเลย ยืมท่ีดินกันเลย  
หรือเปล่า แต่ถึงแม้ว่าจะฟรีหรือไม่ฟรี นี่ก็เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่า พลเอก ประยุทธ์ 
ก าลังใช้งาน ส.ว. ผู้ซึ่ งไม่ต้องฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ภายใต้อ าณัติความครอบง าของ 
พรรคการเมืองใด ๆ ให้คอยเป็นธุระ แบบวัน สตอป เซอร์วิส (One Stop Service) หารังใหม่
พร้อมอยู่เพื่อสนองความทะเยอทะยานทางการเมืองครั้งใหม่ของตนเอง และการท่ี   
พลเอก ประยุทธ์ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในท่ีของคนทรงเอ ท่ีมีข้อครหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และการฟอกเงินแบบนี้  ผมไม่อยากจะจินตนาการเลยว่า  พลเอก ประยุทธ์ ได้ เป็น
นายกรัฐมนตรีต่อ ท่านจะตอบแทนให้กับคนแบบนี้อย่างไรครับ เจ้าบ้านคนนี้จะได้อะไรบ้าง 
ไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ชิ้นส าคัญของขบวนการฟอกเงิน ขบวนการสนับสนุน
ผู้ค้ายาเสพติดชิ้นนี้จะหลุดลอยนวลไปได้ และไม่ต้องหวังเลยว่า ๔ คนท่ีถูกจับขึ้นศาลไป 



๒๙๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๕๑/๒ 
 
ก่อนหน้านี้ก็คงจะเป็นมวยล้มต้มคนดู ถ้าคนอย่าง ส.ว. อ ยังรอดก็เชื่อมือ พลเอก ประยุทธ์ 
ได้เลยว่าจะต้องหาทางช่วยให้ทุน มิน ลัต รอดออกมาได้อย่างแน่นอน เพราะคนคนนี้ 
มีความส าคัญไม่แพ้กัน ข้อมูลจากกลุ่มจัสติสฟอร์เมียนมา ระบุว่าทุน มิน ลัต คือเจ้าของ 
เครือบริษัท สตาร์ แซฟไฟร์ กรุ๊ป ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการจัดหาอาวุธและสนับสนุนการเงิน
ให้กับกองทัพเมียนมา ปัจจุบันท้ังตัวเขาและพ่อของเขาอยู่ในบัญชีด าของสหภาพยุโรป  
พ่อของเขาท่ีเคยเป็นอธิบดีกรมการโรงแรมของเมียนมา เมื่อปี ๒๕๔๒ คือผู้ท่ีเซ็นอนุญาต 
ให้นาย อ สร้างโรงแรมขึ้นในท่าขี้เหล็ก โดยมีบริษัท สตาร์  แซฟไฟร์ กรุ๊ป เป็นผู้รับเหมา 
ก่อสร้างให้ พูดง่าย ๆ ก็คือครอบครัวนี้เป็นหนึ่งในผู้ให้ใบเบิกทางแก่นาย อ ไปท าธุรกิจ 
ในเมียนมาจนเป็นใหญ่เป็นโตถึงทุกวันนี้ ซึ่งโรงแรมดังกล่าวในความเป็นจริงก็คือบ่อนกาสิโน 
บ่อนกาสิโนท่ีอาศัยช่องว่างทางกฎหมายไปเปิดติดชายแดน แล้วก็จัดรถเอาคนไทยไปเล่น 
การพนันท่ีนั่น มีนักพนันบางรายให้ปากค ากับเจ้าหน้าท่ีด้วยว่าเคยไปเสพยาบ้าท่ีซื้อมาจาก
ชาวหว้า ท่ีเป็นเอเยนต์ (Agent) ขาประจ าท่ีนั่นด้วย แล้วรายได้ของบ่อนเหล่านี้ ๖ เปอร์เซ็นต์
ของบ่อน ท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคือคนไทย เข้ากระเป๋ากองทัพเมียนมาโดยตรง ซึ่งคนท่ีเซ็น
ยินยอมให้เป็นอย่างนั้นก็คือนาย อ แปลว่า ส.ว. อ ก็คือหนึ่งในผู้ช่วยหาเงินเพื่อส่งให้กับ
กองทัพเมียนมาด้วย ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๕๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๑๕๒/๑ 
 
มากไปกว่านั้นเมื่อต ารวจไปค้นทรัพย์สินของนายทุน มิน ลัต ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ก็พบ 
การถือครองสมุดบัญชีธนาคารและสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมของลูกชายและลูกสาว 
ของมิน อ่อง ลาย หัวหน้าคณะรัฐประหารเมียนมา ท่ีครองอ านาจสูงสุดในปัจจุบันรวมอยู่ 
ในนั้นด้วย ทรัพย์สินพวกนี้ก็ใช้เงินจากการค้ายาซื้อมาท้ังนั้นละครับ ซึ่งเท่าท่ีผมทราบ 
สุดท้ายแล้วคอนโดมิเนียมตามสัญญาหรือบัญชีธนาคารตามสมุดท่ีปรากฏนี่ หน่วยงาน 
ของประเทศไทยท่ีรับผิดชอบคือ ป.ป.ส. ก็ไม่ได้ไปตามยึดหรืออายัดเพิ่มเติมแต่อย่างใด  
ไม่แม้แต่จะพยายามเรียกเจ้าของทรัพย์สินมาสอบปากค าสักนิดว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ นี่แสดง 
ให้เห็นว่าคนอย่างทุน มิน ลัต ไม่ใช่แค่นักธุรกิจท่ัวไปครับ แต่เป็นพ่อค้าอาวุธท่ีสนิท ท่ีดูแล
ทรัพย์สินให้กับครอบครัวของผู้น าเผด็จการเมียนมา คนท่ีใกล้ชิดแบบนี้ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรังสิมันต์ 
โรม ขออนุญาตขัดจังหวะสักนิดหนึ่ง ผมคิดว่าการอภิปรายเราเอาเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับ  
การบริหารงานของรัฐบาล อย่าไปไกลถึงขนาดพูดถึงผู้น าของประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับ  
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  รับทราบครับท่านประธาน ก าลัง 
จะจบในส่วนนี้แล้วครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือออกไป
ไกลเกินแล้วครับ  
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เดี๋ยวจะข้ามแดนกลับมาใหม่ครับ 
คนใกล้ชิดแบบนี้มีหรือท่ีจะติดคุกไทยง่าย ๆ อย่างล่าสุดครับท่านประธาน อันนี้เกี่ยวข้องกับ
การบริหารราชการแผ่นดินชัดเจน ท่าน พลเอก เฉลิมพลก็ไปพบผู้น าเผด็จการท่ีเมียนมา  
ไปอยู่กันถึง ๓ วันเต็ม ๆ แล้วถามว่าบทสนทนานี้จะเป็นอย่างไรครับ เขาคุยกันเรื่องอะไร 
หลังจากทุน มิน ลัต ซึ่งเป็นคนสนิทถูกจับแบบนี้ ผมเดานะครับท่านประธาน ก็คือขอให้
ปล่อยทุน มิน ลัต นะครับ และถ้าหากว่า พลเอก ประยุทธ์ท่ีเป็นอดีตทหาร อยู่สังกัด
หน่วยงานด้านความมั่นคง รู้ดีอยู่แล้วว่าคนอย่างนาย อ เป็นใคร ท าอะไรมาบ้าง แต่ก็ยังตั้ง
เข้ามาเป็น ส.ว. ยังช่วยปกป้องกันถึงทุกวันนี้ เพราะหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากธุรกิจมืด
ของ ส.ว.ทรงเอแล้ว ผู้น าเผด็จการเมียนมาไม่ต้องห่วงครับ พลเอก ประยุทธ์ไม่มีวันทอดท้ิง
ทุน มิน ลัต อย่างแน่นอน เพราะการฟอกเงินให้กับขบวนการค้ายา เสพติดข้ามชาติ 
และการพนันข้ามชาติมันท ากันโดยฝ่ายคนไทยอย่างเดียวไม่ได้ ก็ต้องมีคนเมียนมาอย่างทุน 



๒๙๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๑๕๒/๒ 
 
มิน ลัต ช่วยกันท าด้วยนะครับ แล้วเงินท่ีได้ก็มาจากการท าลายชีวิตของประชาชนท้ัง ๒ ชาติ 
ก็เอามาแบ่งกันระหว่างผู้มีอ านาจเหล่านี้ ของเมียนมาก็เอาไปซื้ออาวุธให้กับกองทัพ อาวุธ  
ท่ีทุน มิน ลัต เป็นนายหน้าน าเข้ามาไปใช้สังหารประชาชนในประเทศตัวเอง ใช้กวาดล้าง 
ผู้ท่ีออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย ใช้ขับไล่ชาวโรฮิงญาให้ต้องหนีตายไปประเทศอื่น รวมถึง
ประเทศไทยด้วย ส่วนของประเทศไทยก็เอามาเป็นทุนรอนให้กับการสืบทอดอ านาจของ 
พวกกินไม่รู้จักอิ่มอย่าง พลเอก ประยุทธ์ต่อไป ท้ังหมดท้ังมวลนี้คือสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า  
พลเอก ประยุทธ์ตั้งใคร ๆ ขึ้นมา มียศ ต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ี จริง ๆ แล้วไม่ได้แคร์ (Care) 
อะไรเลยครับว่าจะมีประวัติด ามืดแค่ไหน ขอเป็นคนมีเส้น มีเงินท่ีพร้อมสืบทอดอ านาจ 
ให้ตัวเองก็พอ ก็สมแล้วกับท่ีท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งเขาได้กล่าวไว้ว่าโจรในสภา 
มันก็เลือกโจรมาเป็นรัฐบาล นั่นก็เพราะตัวมันเองทีแรกก็เป็นโจรในรัฐบาลเลือกมาเหมือนกัน 
และนี่คือสาเหตุท่ีรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์จะปล่อยให้ ส.ว. อ หรือนายอุปกิต ปาจรียางกูร 
คนนี้จบเห่ไปเพียงล าพังไม่ได้ ก็เพราะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรังสิมันต์ 
ผมขออนุญาต การใช้ค าว่าโจรกับหลาย ๆ คนท้ังอยู่ในสภาและอยู่ในหลายท่ี ผมขอให้ท่าน
ถอนค าพูดเถอะครับ มันรุนแรงเกินไป 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ได้ครับท่านประธาน พอดีกลอน 
มันพาไปนิดหนึ่ง ขอถอนครับ ไม่เป็นโจร เป็นอย่างอื่นแล้วกันครับท่านประธาน ต่อกันเลย
ดีกว่าครับ ก็เพราะช่วยกันอุ้มแบบนี้ แล้วก็คงจะอุ้มกันต่อไปในอนาคต พลเอก ประยุทธ์ตก
ลงแล้วท่านจะต่างอะไรกับการท่ีท่านเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ายาเสพติดเสียเอง  
ท้ัง ส.ว. และนายกรัฐมนตรี ทรงเอท้ังคู่ครับ -------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๕๓/๑ 
 
 
 
 
 



๒๙๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๕๓/๑ 
 
และถึงท่ีสุดเรื่องนี้ท าให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าหนึ่งในปัญหาตลอดกาลของประเทศนี้  
อย่างเรื่องยาเสพติด การจะจัดการถอนรากถอนโคนออกไปให้ได้อย่างเด็ดขาดจะไม่มีวัน 
เป็นจริงได้เลย หากคนท่ีอยู่ในวงอ านาจทางการเมืองท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องผ่านการฟอกเงิน 
หรือการสนับสนุนต่าง ๆ ไม่ถูกรื้อท้ิงไปด้วย ท าแบบนี้ก็มีแต่รอวันท่ีกลุ่มผู้ค้ายา เสพติด 
รายใหม่ ๆ จะผุดขึ้นมาเป็นท่อน้ าเลี้ยงผ่านท่อน้ าเลี้ยงเดิม ๆ ท่ีซึ่ง พลเอก ประยุทธ์  
และรัฐบาลไม่เคยจะจัดการอย่างจริงจังเลย ท่านประธานครับ จบไปแล้วส าหรับเอพิโซด 
(Episode) แรก 
   เข้าสู่เรื่องใหญ่เรื่องท่ี ๒ เรื่องทุนจีนสีเทา ท่ีย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพื่อประกอบ 
มิจฉาชีพ กอบโกยผลประโยชน์ในประเทศท่ีกระบวนการยุติธรรมอ่อนแอ หน่วยงานของรัฐ 
เต็มไปด้วยกันทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเช่นประเทศไทย จีนสีเทารายท่ีดังท่ีสุดในช่วงท่ีผ่านมาก็คือ
นายตู้ห่าว หรือชื่อไทยคือ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ ก่อนหน้านี้เคยท าทัวร์ (Tour) ศูนย์เหรียญ 
ท่ีจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕๕ เคยมีคดีจ้างวานเผาสวนงูคู่แข่ง ซ้อม รปภ. จนพิการมาแล้ว  
ซึ่งอัยการสูงสุดขณะนั้นอ่านส านวนแค่วันเดียวก็สั่งไม่ฟ้องเลย พอเข้ากรุงเทพฯ ก็มาเปิดผับ
ชื่อจินหลิง ท่ีหลังฉากเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดขนาดใหญ่ ความคืบหน้าล่าสุดคืออัยการ 
สั่งฟ้องไปแล้ว ๙ ข้อหา เมื่อกลางเดือนมกราคมท่ีผ่านมา ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดี  
แต่นั่นละครับมันจะเหมือนคดีของทุน มิน ลัต หรือเปล่า งานนี้ผมขอบอกว่าปีศาจอยู่ใน
รายละเอียดครับ ปีศาจในรายละเอียดมีตั้งแต่เริ่มการปฏิบัติการบุกค้นจินหลิง เมื่อวันท่ี ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ น าโดย ผบช.น. เองเลยนะครับ ค้นอาคารหลังแรกเจอถาดรองยา หลอดเสพยา 
ก็ปล่อยท้ิงไว้ตรงนั้น เจอรถมินิแวนท่ีตู้ห่าวใช้ประจ าก็ปล่อยท้ิงไว้ตรงนั้น ขนาดว่ายาท่ีเอาไป
หลบกันง่าย ๆ โง่ ๆ อยู่มุมห้อง มีเวลาพลิกหาเป็นชั่วโมงก็หากันไม่เจอ ค้นอาคารหลังท่ี ๒ 
ปรากฏว่าเจอแต่ห้องว่าง ๆ ท้ังท่ีก่อนหน้านี้มันคือบ่อนกาสิโนใหญ่ ๆ เบิ้ม ๆ บังเอิญจริง ๆ 
ท่ีมาเคลียร์ (Clear) ออกก่อนวันบุกค้น น่าสงสารเจ้าหน้าท่ีต ารวจเขานะครับ ส่วนอาคาร
หลังท่ี ๓ เพิ่งมาค้นเอาอีก ๕ วันให้หลัง เผื่อเวลาไว้เหลือเฟือท่ีจะย้ายหลักฐานหนีไปได้ 
ปีศาจในรายละเอียดยังมีต่อในขั้นตอนของการสอบสวนภายหลังบุกค้น เจอคนจีนมั่วยา 
๒๐๐ คน ตรวจฉี่ม่วงไปกว่าครึ่ง แต่พอน าตัวมาก็ค่อย ๆ ปล่อยหายไปเรื่อย ๆ จนจบสุดท้าย
เหลือแค่ ๖ คนเท่านั้น ภาพกล้องวงจรปิดส าคัญ ๆ ว่ามีบ่อน มีการเสพ  การขาย 
อย่างโจ๋งครึ่มก็ถูกตัดออกจากส านวน รถหรูของกลาง ๔ คัน มีปอร์เช่ เป็นต้น ก็ได้รองหมา 
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จาก สน. ยานนาวาปล่อยหลุดออกไป แลกกับ ๖๐๐,๐๐๐ บาทท่ีหญิงจีนหิ้วมาถึงโรงพัก 
หลานชายของตู้ห่าวท่ีจับได้ในท่ีเกิดเหตุก็ได้รองผู้ก ากับคมไพร จาก สน. ลาดพร้าว ปล่อยหน ี
ระหว่างทางไปฝากขัง ภรรยาของตู้ห่าวท่ีควรจะเป็นผู้ต้องหาก็เอามาเป็นพยาน ตอนออก
หมายจับ แจ้งข้อหาแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาสบาย ๆ จนไปถึงมีเรื่องข่มขู่พยาน ในขณะท่ี 
ผู้เห็นต่างทางการเมืองกลุ่มทะลุฟ้า ทะลุแก๊สยังถูกขังมาเกือบปีครับ รปภ. ของผับท่ีควรกัน
ไว้เป็นพยานก็กลายเป็นผู้ต้องหา มั่วกันไปหมด ปีศาจในรายละเอียดยังมีต่อครับ ยังแฝงอยู่
ในไทม์ไลน์ (Timeline) ของการด าเนินคดีนี้ บุกค้นไปตั้งแต่วันท่ี ๒๖ ตุลาคม แต่เพิ่งมาออก
หมายจับตู้ห่าว วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ผ่านไปเกือบ ๑ เดือนเต็ม ๆ ข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
ข้อหาฟอกเงิน ต ารวจไม่ยอมตั้งเสียที จนกระท่ังคุณชูวิทย์ต้องไปตามจี้เพื่อให้เอาอัยการสูงสุด
เข้ามาร่วมสอบสวนคดีเมื่อกลางเดือนธันวาคม ปล่อยให้ทางนั้นมีเวลายักย้ายเงินสด เงินฝาก
หนีจนแทบจะไม่เหลือให้ตามยึด หรือกรณีของรองหมา รองผู้ก ากับคมไพร ไปก่อเรื่องไว้ 
ไม่กี่วันหลังการบุกค้น แต่ก็เพิ่งมาแจ้งมาตรา ๑๕๗ เอากันเงียบ ๆ เมื่อช่วงสิ้นปี ดังนั้น 
แม้ผลที่ออกมาคือเอาตัวขึ้นศาลได้ ------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๕๔/๑ 
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แต่ปีศาจในรายละเอียดบอกกับเราว่าตลอดท่ีผ่านมาคดีตู้ห่าวเต็มไปด้วยการเตะถ่วง  
การประวิงเวลา หวังว่ารอให้กระแสซาลงก่อนแล้วค่อยมาแต่งเติมคดีกันทีหลัง เต็มไปด้วย
การลักซ่อนและทุบท าลายพยานหลักฐานต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญต่อคดี จนอาจเปลี่ยนจากชนะ 
ให้กลายเป็นแพ้ ต้องการให้คดีนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นเลยจะดีท่ีสุด หรือถ้าต้องเกิดก็ให้มันอ่อนท่ีสุด  
ท่ียังประคับประคองให้คืบหน้ามาถึงจุดนี้ได้ มันคือการขับเคลื่อนด้วยการด่าของประชาชน
ล้วน ๆ ครับ และไม่ต้องสงสัยเลยว่าต่อจากนี้ไปจนถึงวันพิพากษา กระบวนการล้มคดีที่มีคน
ของภาครัฐร่วมสมทบกันด้วยนั้นจะทยอยมาอย่างไม่มีหยุดหย่อน ซึ่งคนท่ีใครต่อใครจะช่วย
ล้มคดีให้เกิดขึ้นได้ก็มีแต่คนมีเส้นเท่านั้น ท่านประธานครับ ผมในฐานะผู้แทนของประชาชน
จึงต้องถามหาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ผบช.น. ท่านคือผู้ท่ีบุกไปค้น
จินหลิงตั้งแต่วันแรกแท้ ๆ และถ้าท่านลองไปดูคดี ทุน มิน ลัต คดีนั้นลูกน้องของท่าน 
ในสังกัดนครบาล เขามีกระดูกสันหลังครับ กล้าขอหมายจับคนใหญ่คนโตท้ังท่ีรู้ว่าเสี่ยง 
ต้องเจอกับอะไร รู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังต้องขอลอง นี่คือสิ่งท่ีเขาท าครับ แต่ตัวทา่นท่ีอยู่ในต าแหน่ง
ท่ีดีกว่าคุมงานได้ต่ าเตี้ยเรี่ยดินถึงเพียงนี้ แถมยังจะไปไล่บี้เจ้าหน้าท่ีท่ีปล่อยข้อมูลหลุดออกมา 
ถัดไปคือ ผบ.ตร. ท่านควรจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงน าพี่น้องต ารวจเร่งรัดคดีนี้ เพื่อให้สังคม
ต ารวจให้สังคมได้เกิดความเชื่อมั่น แต่นี่กลับเช้าชามเย็นชาม ตัดช่องน้อยรอวันตัวเองเกษียณ 
หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก ประชาชนเลยต้องเขกหัวท่านกันแทบไม่เว้นวันอยู่แบบนี้ แล้วคนท่ี
ส าคัญท่ีสุดท่ีเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของข้าราชการต ารวจ ก็คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และประธาน ก.ตร. ท่านเห็นข่าวคดีนี้มาเป็นเดือน ๆ ถ้าท่านจริงจังกับ 
การปราบปรามจีนสีเทาท าไมปล่อยให้มีการเตะถ่วงครับ ให้มีการท าลายพยานหลักฐาน 
มันอยู่อย่างนี้ เพราะอะไรครับ ก็เพราะว่าตู้ห่าวไปเกี่ยวข้องกับหลานของท่านด้วยใช่ไหม 
หจก. คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ของลูกชาย พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ส.ว. และน้องชาย 
พลเอก ประยุทธ์ ซึ่งเคยมีประวัติโชกโชน ไปจดทะเบียนท่ีตั้งในค่ายทหาร รับเหมางาน
กองทัพภาคท่ี ๓ ตั้งแต่ช่วงท่ีพ่อตัวเองเป็นแม่ทัพจนเลื่อนไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม  
มารอบนี้ไปเช่าซื้อรถทัวร์ (Tour) ๓๓ คัน มาปล่อยเช่าต่อให้กับบริษัทในเครือของตู้ห่าว  
ให้ตู้ห่าวเอาไปใช้ขนคนจีนมาเล่นยา เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแท้ ๆ ท าไมต้องมาท าเรื่อง
เช่ารถด้วย แถมตัวเองก็ยังมีบริษัทท่ีท าธุรกิจให้เช่ารถอีกบริษัทหนึ่ง โปรไฟล์ (Profile) ด ี
กว่าเยอะครับ แต่ไม่ใช้บริษัทนั้น ก็ท าตัวแปลก ๆ กันแบบนี้คนอื่นเขาเลยสงสัยว่าอาจเป็น 
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การฟอกเงิน ไม่หลานประยุทธ์ฟอกเงินให้ตู้ห่าว ก็ตู้ห่าวฟอกเงินให้หลานประยุทธ์  
แล้วไม่ต้องมาอ้างนะครับว่าไม่รู้ว่าตู้ห่าวเป็นใคร ตัวท่านเองมีบุคคลในครอบครัวเกี่ยวข้องกับ
งานความมั่นคงตั้งเยอะตั้งแยะจะไม่รู้เลยหรือครับว่าตู้ห่าวเป็นคนท่ีเคยเกี่ยวข้องกับการเผา
สวนงู ซึ่งถ้ารู้แบบนั้นคนดี ๆ เขาไม่ไปท า ไปข้องแวะเกี่ยวข้องกับตู้ห่าวหรอกครับ การท่ีพบ
เส้นทางการเงินท่ีเป็นธุรกิจใหญ่ หลักแสน หลักล้าน เชื่อมโยงไปถึงผู้ต้องหาส าคัญระดับนี้ 
อย่างน้อยท่ีสุดน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้ว คือหลานของ พลเอก ประยุทธ์ต้องถูกเรียกตัวมา
สอบสวน ซึ่งผมก็ได้ยินจากเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่ง คุณน้ า จิราพร บอกว่าต ารวจมีการเชิญ 
ตัวหลาน พลเอก ประยุทธ์มาแล้ว แต่มาแบบเงียบ ๆ นะ แอบ ๆ ไม่ให้โลกรู้ แล้วจะไม่ให้
สงสัยได้อย่างไรว่ามีความพยายามไม่ให้เรื่องไปถึงวงศาคณาญาติของ พลเอก ประยุทธ์ ด้วย 
แล้วจะวางใจได้อย่างไรว่าคดีนี้จะไม่มีลูกเล่นอะไรให้หนีรอดกันไปได้อีก เราเห็นกันมา  
ตั้งหลายต่อหลายครั้งแล้วท่ีเรื่องพอมันเริ่มมาแตะตระกูลจันทร์โอชา โดยเฉพาะบ้าน  
พลเอก ปรีชาท่ีมีเรื่องเยอะเหลือเกินนี่ ก็จะต้องมีมือวิเศษมาคอยปัดคดีท้ิงแบบค้านสายตา 
ไปเสียทุกครั้ง -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๕๕/๑ 
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แบบนี้จะให้เราเชื่อได้จริง ๆ หรือว่า พลเอก ประยุทธ์ เป็นคนดี เรียกได้จริง ๆ หรือว่าไม่ใช่
พฤติกรรมของคนโกง ท่านประธานครับ จีนสีเทาอย่างตู้ห่าวไม่ได้มีคอนเนกชัน (Connection) 
แค่ทางญาติ พลเอก ประยุทธ์นะครับ เรามาดูรูปถ่ายพวกนี้กันเถอะครับ คุณธรรมนัส พรหมเผ่า  
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีชื่อเสียงท่ีรู้กันดีในทางปฏิบัติ 
หลาย ๆ ครั้งว่าเขามีฐานะเป็นมือเป็นไม้ให้กับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
จากรูปพวกนี้ก็เห็นว่าตู้ห่าวกับคุณธรรมนัสน่าจะสนิทสนมกันพอสมควร ถึงขนาดไปถ่ายรูป
กันถึงในบ้าน ไปงานปาร์ตี้ (Party) วันเกิดภรรยาของคุณธรรมนัส มอบแอร์เมส (Hermes) 
ให้กันด้วย และไม่ใช่แค่กับตู้ห่าว คุณธรรมนัสยังเลี้ยงจีนสีเทาไว้อีกหลายคน ยกตัวอย่างเช่น 
นายจาง เจียน ฟู่ ท่ีอยู่ ๘๘๘ ถนนอโศก-ดินแดง นายเฉิน เฝิง เชา ท่ีอยู่ ๘๘๘ ถนนอโศก-ดินแดง 
นายเกาฉี ท่ีอยู่ ๘๘๘ ถนนอโศก-ดินแดง อยู่ท่ีเดียวกันหมดเลยครับ ซึ่งโฉนดเป็นของใครครับ 
ก็ของคุณธรรมนัสนี่เองท่ีตั้งบริษัทรักษาความปลอดภัย ท่ีชื่อว่า ที.พี. การ์ด หรือชื่อเดิม 
คือธรรมนัสการ์ด ปัจจุบันก็ยังถือหุ้นใหญ่โดยภรรยาของคุณธรรมนัส ชาวจีนบ้านเดียวกับ
คุณธรรมนัส ๓ คนนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันถือหุ้นในบริษัทชื่อ 
ไชน่า คิงดอม อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด ต่อมาคุณธรรมนัสท่ีก าลังเตรียมตัวลงรับสมัคร
เลือกตั้งในนามพรรคพลังประชารัฐ พูดง่าย ๆ ก็คือ ๓ คนนี้เป็นนอมินี (Nominee) ให้กับ
คุณธรรมนัส แล้วถามว่าหลังจากนั้นบริษัทนี้ก็ไปเช่าท่ีดินสร้างผับชื่อหนึ่งท่ีหลายคนคุ้นหู  
ชื่อท็อปวัน ท่ีมีคนจีนไปเสพยาจนช็อกตายกับเขา ปรากฏว่าพอเกิดเรื่องขึ้น จาง เจียน ฟู่ คนนี้
รีบบุกเข้าคอนโดมิเนียมผู้ตาย เอาเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ไปเผาท าลายไม่ให้เหลือหลักฐาน 
แถมยังได้ผู้ก ากับ สน. สุทธิสารขณะนั้น ปล่อยเรื่องเงียบมาเป็นเดือน ซึ่งไม่รู้ว่ามีร้อยเอก 
คนไหนประสานงานให้ผู้ก ากับคนนี้ท าแบบนี้หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ว่าทางการจีนเขากดดันมา 
นายจาง เจียน ฟู่ คนนี้คงลอยนวลไปได้อีกคน และผมได้ยินแว่ว ๆ มาด้วยว่าจาง เจียน ฟู่ 
คนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ท่ีหลอกลวงพี่น้องประชาชน 
ท้ังคนไทยและจีน อยากจะรู้จริง ๆ ว่าเงินท่ีได้เข้ากระเป๋าใครครับ คุณธรรมนัสหรือเปล่า  
อันท่ีจริงแล้วก็เป็นท่ีรู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร พลเอก ประยุทธ์ก็รู้ว่าคนอย่างคุณธรรมนัส  
เป็นพวกสีเทาบางส่วนครับ ด าอีกหลายส่วน แต่มี สีขาวอยู่อย่างเดียวคือแป้งครับ และตัว  
พลเอก ประยุทธ์ เองก็ชิงชังคุณธรรมนัสอย่างออกหน้าออกตา แต่แล้วท าไมพอมีคดีจีนสีเทา
ขึ้นมาถึงไม่คิดท่ีจะสอบสวนหรือขยายผลมาท่ีคุณธรรมนัส ค าตอบของค าถามนี้ด้านหนึ่ง  
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ดูได้จากสิ่งนี้ครับ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในวันท่ีคุณธรรมนัสยังเป็นรัฐมนตรี และอยู ่
พรรคพลังประชารัฐ ในวันท่ี พลเอก ประยุทธ์ กับ พลเอก ประวิตรยังพอชื่นมื่นกันอยู่   
มียอดเงินบริจาคเข้าพรรค ๓ ล้านบาท จากชัยณัฐร์หรือตู้ห่าว ซึ่งก็เปิดให้ดูกันแล้วว่ามีภาพ
กับคุณธรรมนัสสนิทชิดเชื้อกันมาก แต่อีกคนหนึ่งท่ีบริจาคเงินเช่นกัน ๓ ล้านบาทเหมือนกัน 
ชื่อสิทธิกรครับ ซึ่งก็ถูกออกหมายจับไปพร้อมกับเครือข่ายจีนสีเทารายอื่น ๆ คน ๆ นี้สนิทกับ
คุณธรรมนัสมาก เพราะในเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่ งมี เพื่อน ๓๙ คน มีคุณธรรมนัส 
เป็นหนึ่งในเฟรนด์ (Friend) ท่ีได้รับเกียรติ อย่าเพิ่งรีบไปอันเฟรนด์ (Unfriend) นะครับ 
หรือในปี ๒๕๖๕ ก็เห็นยอดบริจาคให้ท้ังพรรคพลังประชารัฐและพรรคเศรษฐกิจไทย เรียกว่า
ผู้กองอยู่ท่ีไหน สิทธิกรก็เปย์ (Pay) ให้ท่ีนั่นได้ แบบนี้แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมนัสมีบทบาท
อย่างส าคัญในการดึงเอาจีนสีเทาเข้ามามีเอ่ียวในการสนับสนุนกับ 
 

- ๑๕๖/๑ 
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   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรังสิมันต์ 
ผมขออนุญาตกรุณาอย่าได้เอ่ยชื่อพรรคหรือบุคคลภายนอกมาก เพราะว่าท่ีพูดมาก็ค่อนข้าง
จะออกไปบุคคลภายนอกมากแล้วนะครับ  
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  รับทราบครับท่านประธาน 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  โดยเฉพาะ
พรรคการเมืองเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็อย่าไปลากมานะครับ 
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ได้ครับท่านประธาน เอาเป็นว่า
คุณธรรมนัสมีบทบาทในการดึงจีนสีเทาหรือคนท่ีมีเอ่ียวมาสนับสนุนทางการเงินให้กับรัฐบาล
ผ่านพรรคท่ีเป็นแกนน า คุณธรรมนัสจึงเป็นมือประสานผลประโยชน์ท่ีต่อให้ พลเอก ประยุทธ์ 
จะเกลียดแค่ไหนก็ตัดขาดกันไม่ได้ วันนี้อาจจะแยกกันเดินครับ แต่ใครจะรู้วันข้างหน้า 
อาจจะร่วมกันโกย และค าตอบอีกด้านหนึ่งดูได้จากภาพนี้ ในภาพคือหลินหลง จีนสีเทา 
อีกคนหนึ่งท่ีเคยแต่งชุดทหาร ยศพันเอก ถ่ายรูปโชว์ชาวบ้าน ขับรถไปไหนมาไหนก็ติด
สติ๊กเกอร์ (Sticker) อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าท่ี ปปง. ถึงขนาดมีคฤหาสน์ใหญ่โตไม่แพ้ตู้ห่าว 
ปัจจุบันหนีออกนอกประเทศไปแล้ว แต่ในอดีตเคยเข้าไปประชิดตัวกับใครก็ไม่รู้ ไปถ่ายรูป 
ท่ีไหนครับ คุ้น ๆ ว่าเป็นบ้านป่ารอยต่อ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการนัดหมายกัน
ล่วงหน้าอย่างดี การพบกันระหว่าง ๒ คนนี้คุยเรื่องอะไรกันบ้าง ไม่มีใครรู้หรอกครับ คนท่ีรู้ 
ก็คงจะแค่ ๒ คนนี้ แต่ไม่น่าจะใช่เรื่องดี ๆ แล้วถามว่าคุณธรรมนัสก็คงจะเป็นคนท่ีประสานให้ 
แล้วในทางกลับกัน พลเอก ประวิตรก็เป็นเหมือนพ่อทูนหัวให้กับคุณธรรมนัส ให้โลดโผน 
โจนทะยานในวงการเทา ๆ ได้แบบไร้กังวล การท่ี พลเอก ประยุทธ์ไม่เอาตัวคุณธรรมนัส 
มาสอบสวน 
   (นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ จะขออนุญาต
ประท้วง จะได้พักสักหน่อยว่าใช้เสียงเยอะแล้ว  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรังสิมันต์ 
โรม พักสักพักนะครับ เผ่ือจะได้กินน้ า ให้ท่านนิโรธไดป้ระท้วง เชิญครับ 
   นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ขออนุญาตประท้วงนะครับ เพราะว่า
การอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปราย ตามญัตติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ ทีนี้ผมไม่เข้าใจว่า 
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คุณธรรมนัสไปเกี่ยวข้องอะไรกับ ครม. เพราะจะต้องซักถามเรื่องการบริหารงานและแนะน า
การบริหารงานของรัฐบาล อย่างนั้นขอให้ท่านประธานวินิจฉัย แล้วช่วยกรุณา หากวินิจฉัย
แล้วก็ขอให้ทางผู้อภิปรายได้เข้าไปอยู่ในกรอบเนื้อหาสาระ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๒ 
พักกินน้ าสักหน่อยนะครับ จะได้มีเสียง ขอบคุณครับ 
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ดื่มไปเยอะเลยครับเมื่อสักครู ่
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านนิโรธครับ ผมวินิจฉัยนะครับ ท่านรังสิมันต์ โรม ออกไปไกลมาก ฉะนั้นผมอยากจะให้ได้
วกกลับเข้ามาท่ีเกี่ยวข้องกับการประสานงาน การบริหารราชการของทางท่านนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐบาลอย่างไร ผมอยากให้ดึงเข้ามาให้มันกระชับ แต่เท่าท่ีฟังมาก็คือออกไป 
กว้างมาก และไปเอ่ยถึงชื่อบุคคลภายนอกเยอะจนเกินไปนะครับ 
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอชี้แจงสั้น ๆ ก่อนเวลาเดินนะครับ  
ผมอธิบายให้เข้าใจจุดประสงค์ อันนี้คือ พลเอก ประวิตรครับ แล้วผมก าลังอธิบายว่าจีนสีเทา
เหล่านี้เกี่ยวข้องกับ พลเอก ประวิตร แล้วถ้าผมไม่อธิบายถึงคุณธรรมนัสความเชื่อมโยง 
ก็จะไม่ถึง พลเอก ประวิตร อันนี้คือเรื่องท่ี ๑ เหตุผลนะครับ เรื่องท่ี ๒ ผมเห็นใจเพื่อน ส.ส. 
จากพรรคพลังประชารัฐท่ีไม่น่าจะได้มีโอกาสไปถ่ายรูปแบบนี้ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คืออธิบาย
โยงกันได้นะครับ แต่ว่าท่านรังสิมันต์ โรม ครับ 
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  นี่ผมปกป้องสิทธิพวกเขานะครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มันบ่อยมาก 
ฉะนั้นขอความกรุณาได้กระชับ ท่ีจะโยงถึงคนอื่นก็มีบ้าง แต่ว่าไม่ใช่เอามาย้ าจนกระท่ังนั่น 
เพราะว่าท่านธรรมนัสก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลแล้วนะครับ ฉะนั้นก็ขอให้เข้าสู่ประเด็น 
จุดส าคัญ จุดไคลแมกซ์ (Climax) ท่ีเป็นความผิดพลาดบกพร่องของทางรัฐบาลอย่างไร 
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ใกล้ไคลแมกซ์ 
(Climax) แล้วครับ 
 

- ๑๕๗/๑ 
 



๓๐๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๕๗/๑ 
 
  นายนิโรธ สุนทรเลขา (นครสวรรค์)  :  ท่านประธานครับ อีกจุดหนึ่ง 
ท่านประธานต้องวินิจฉัยว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารราชการแผ่นดิน มันไม่ได้
เกี่ยวข้องเลยนะครับ ผมว่าจุดนี้ต้องผ่านไปแล้ว ก็เอาเข้าเนื้อหาเลยดีกว่าครับ ขอบคุณครับ  
จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากครับ  
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ได้ครับ ขอบคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญต่อครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เอานะครับ นั่นจึงเป็นเหตุผลครับ 
ท้ังหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมการสอบสวน การด าเนินคดีถึงจบอยู่แค่เพียงตู้ห่าว ท้ังท่ี 
ความเป็นจริงความเกี่ยวข้องมันมีบุคคลท่ีมีอ านาจเกี่ยวข้องจ านวนมาก ไปต่อครับ ไม่ใช่แค่ 
ตู้ห่าว ไม่ใช่แค่จาง เจียน ฟู่ ไม่ใช่แค่หลินหลงครับ ผมขอแนะน าให้รู้จักนายเซาเซียนโป  
ท่ีถูกตั้งข้อหาแจ้งข้อมูลเท็จในการออกบัตรประจ าตัวประชาชนและเอกสารราชการ มีหมายจับ
อยู่ท่ีจังหวัดปัตตานีมาตั้งนานแล้วครับ แต่เพิ่งมาจับได้เมื่อไม่กี่เดือนก่อน และไม่ใช่แค่ปลอม
เอกสาร แต่ปลอมยันรถตัวเอง เอาให้มันเหมือนกับรถของคณะทูต มีรถน าขบวน มีรถติด
ไซเรน มากันครบครัน พอต ารวจไปค้นส านักงานท่ีตึกบีบีดี ถนนวิภาวดี ก็เจอเครื่องแบบ
ต ารวจ ทหาร คนนี้ก็ชอบคอสเพลย์ (Cosplay) เหมือนกับหลิงหลงละครับ แล้วยังไปอ้างว่า
ตัวเองเป็นท่ีปรึกษาพ่อค้าไทยในพระบรมูปถัมภ์ พอต ารวจไปค้นย่านล าลูกกา เจออย่างแรก
เลยครับ คือรถแอบขนเหล้า เบียร์หนีภาษีหลายรายการ แล้วสภาพบ้านนะครับ บ้านหลังนี้
เนื้อท่ีกว่า ๑ ไร่ ด้านหน้าติดโลโก้ (Logo) สมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัวโต ๆ 
ด้านในมีอาคารถึง ๔ หลัง พร้อมหัวรถไฟจ าลองมาตั้งโชว์ด้วย และหลังบ้านมีช่องลับไว้ให ้
ขนของหนี ตระเตรียมทุกอย่างมาเป็นอย่างดี ต้องมีเงินมากมายขนาดไหนถึงท าแบบนี้ได้ 
และอีกพฤติกรรมหนึ่งของเซาเซียนโป คือชอบไปเข้าหาคนมีสี มีอ านาจด้วยเช่นกันครับ  
รายท่ีส าคัญคือ พลเอก ธ หนึ่งในนายทหารน้องรักของ พลเอก ประวิตร ท่ีได้ข่าวมาว่า  
ก็รับเงินจากจีนมาวิ่งเรื่องรถไฟกับรัฐบาล ถามว่าเซาเซียนโปสนิทกับ พลเอก ธ คนนี้ขนาดไหน 
ก็ขนาดเปิดบ้านหรูหัวรถไฟอยู่ตรงนี้ ให้ท่านพลเอกไปรับของท่ีระลึกจากใครต่อใคร ถ่ายรูป
โชว์ชาวบ้านชาวช่องนะครับ นี่เห็นว่ามีรูปท่ีท้ังเซาเซียนโปและ พลเอก ธ ไปถ่ายรูปร่วมกับ
อดีตรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี คุณอนุชา นาคาศัย ด้วย ไหน ๆ ก็อยากให้ต ารวจ 
ผมอยากให้ต ารวจเรียกท้ัง ๒ คนว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการจีนสีเทานี้อย่างไร พลเอก ประยุทธ์  



๓๐๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๕๗/๒ 
 
คิดจะท าเรื่องแบบนี้บ้างไหมครับ ท่านประธานครับ จีนสีเทาท่ีเข้ามาท าธุรกิจผิดกฎหมาย
ไม่ได้อยู่จ ากัดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับ ยังมีประเภทท่ีมาตั้งถิ่นฐานท่ีมั่นอยู่ติด
ชายแดนไทย เพื่อหลอกเอาเงิน เอาคนไทยไปเป็นแรงงานให้กับมิจฉาชีพของตัวเอง  
ผมมีตัวอย่างของเหยื่อรายหนึ่ง  เธอคนนี้ ไปเจอประกาศสมัครอ้างว่าเป็นเซลล์ขาย 
คริปโตเคอร์เรนซี  (Cryptocurrency) ท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก แต่พอไปจริง ๆ  
กลับถูกอดีต กับถูกกลุ่มติดอาวุธพาข้ามช่องทางธรรมชาติไปอยู่ในค่ายกักกันแห่งหนึ่ง  
ในเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ท่ีสร้างขึ้นโดยจีนสีเทา ท่ีนั่นเธอถูกบังคับให้ท าอะไร 
ต่อมิอะไร ลองไปฟังคลิป (Clip) สิครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง)  
 
                - ๑๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๑๕๘/๑ 
 
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธาน นี่แค่ตัวอย่างเดียว
เท่านั้นครับ แต่ทุกวันนี้แถวชายแดนตรงข้ามแม่สอดมีแบบนี้เยอะแยะไปหมดครับ อันท่ีผม
คงต้องพูดถึงเป็นพิเศษ มีชื่อว่าหย่าไท่ นิว ซิตี (Yatai New City) หรือฉ่วยกกโก เป็นโครงการ
ของบริษัท หย่าไท่ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป มีเจ้าของชื่อเสอ จื้อ เจียง หรือเสอ หลุน 
ข่าย หรือตั้งเกรียงไกร โครงการนี้หน้าฉากคือโฆษณาชวนเช่ือว่าเป็นสมาร์ตซิตี (Smart City)  
บนเนื้อท่ีกว่า ๗๐,๐๐๐ ไร่ วงเงินลงทุนตามท่ีโฆษณาเอาไว้คือ ๑๕,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ 
เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ศูนย์รวมอุตสาหกรรม ศูนย์รวมความบันเทิง ฟังดูล้ ามากครับ ในขณะท่ี
เสอ จื้อ เจียง ก็สร้างภาพว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ ทว่าในเบื้องหลัง 
ตามท่ีมีการรายงานข่าวออกมาสถานท่ีแห่งนี้กลับเต็มไปด้วยสถานท่ีท่ีผิดกฎหมาย สิ่งท่ี 
ผิดกฎหมาย อย่างเช่น  
  (นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (นครศรีธรรมราช)  :  ขออนุญาต 
ท่านประธานครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
   นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (นครศรีธรรมราช)  :  ขออนุญาตครับ 
ท่านประธาน ผมขอประท้วงท่านผู้อภิปราย ตามข้อ ๖๙ นะครับ การอภิปรายต้องอยู่ใน
ประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นท่ีก าลังปรึกษาหารือกันอยู่ ไม่วนเวียน ซ้ าซาก แล้วก็ผู้อภิปราย
ต้องไม่ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด และออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น ขณะนี้  
เราก าลังอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  
แต่ว่าท่ีท่านผู้อภิปรายก าลังอภิปรายนั้นก็ได้ออกไปนอกประเทศแล้วครับ ขอให้ท่านประธาน
ได้วินิจฉัยให้อยู่ในกรอบ ในประเด็นท่ีก าลังอภิปรายอยู่ด้วยครับ กราบขอบพระคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมขอวินิจฉัย
นะครับ ท่านผู้ประท้วงมีเหตุผล ผมจึงขอท่านรังสิมันต์ โรม นะครับ มันไปไกลเกิน ถ้าท่าน
จะไปพาดพิงถึงบุคคลอื่นก็พอประมาณท่ีท าให้เข้าใจโยงถึงกันได้ แล้วท่านก็รีบกลับเข้ามา  
สู่การบริหารงานท่ีผิดพลาด บกพร่อง หรือท่านจะเสนอแนะอะไรท่านนายกรัฐมนตรี 
เสนอแนะอะไรรัฐมนตรี ท่านก็เข้าสู่ประเด็นเลย แต่ท่านโยงไปไกลเหลือเกิน 
 



๓๐๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๑๕๘/๒ 
 
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต 
นิดเดียว ก่อนท่ีเวลาจะเดินนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟัง คือท่านอดทนฟังสักนิดหนึ่งครับ  
ว่าบริษัทนี้สุดท้ายมันใจกลางขนาดนี้เลย ใจกลางประเทศนี้เลย ไม่ได้ออกนอกประเทศครับ 
ใจกลางมากเลย แต่อดทนอีกสักนิดหนึ่งครับ แล้วถ้าเกิดท่านประธานจะต าหนิผม 
อีกรอบหนึ่งผมก็ยินดีครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือผมติดตาม
รับฟังท่านมาตลอด ผมก็เห็นว่าท่านไปไกลมาก ฉะนั้นอยากให้กระชับเข้ามาสู่ประเด็น  
ถ้าจะโยงถึงข้างนอกบ้างก็หมายความว่าท่ีมันเกี่ยวข้องจริง ๆ นิดหน่อย แล้วก็เข้ามาสู่
ประเด็น เพราะว่าผมก็รอฟังจุดสุดท้าย จุดไคลแมกซ์ (Climax) ของท่านอยู่ ทุกคนก็รอฟัง
อยูน่ะครับ 
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานอดทนสักนิดเถอะครับ 
ผมก าลังมาแล้วครับ สถานท่ีแห่งนี้ เป็นแหล่งรวมแก๊งพนัน รวมแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
(Call Center) ท่ีผมเพิ่งบอกไปว่ามีเหยื่อคนไทยจ านวนมากถูกหลอก และนอกจากนี้ยังมีอีก 
โครงการหนึ่งเจ้าของเดียวกัน เป็นโครงการท่ีโหดเหี้ยมอ ามหิตท่ีสุด ชื่อเคเคพาร์คครับ  
ท่ีแห่งนี้ส านักข่าวในประเทศจีนต่างรายงานกันว่ามันคือสถานีปลายทางของการค้ามนุษย์ 
เหยื่อท่ีถูกใช้งานจนหมดประโยชน์จะถูกตัดเอาอวัยวะออกมาท้ัง ๆ ท่ียังมีชีวิตอยู่  
เพื่อเอาไปขาย ส่วนร่างท่ีถูกใช้งานจนหมดประโยชน์แล้วก็จะถูกโยนท้ิง นี่คือนรกบนดิน 
ท่ีเข้ามาประชิดชายแดนไทย ท่ีผ่านมาเราไม่เคยรู้นะครับว่ามีลูกหลานของเรา พี่น้องของเรา  
คนไทยของเราถูกหลอกไปจ านวนมากแค่ไหน ------------------------------------------------------ 
 

 - ๑๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๑๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๕๙/๑ 
 
และท่ีน่ากลัวกว่านั้นเราได้เห็นความพยายามของบริษัทนี้ในการลุกคืบเข้ามาตั้งโครงการ  
ในประเทศไทยท้ังท่ีแม่สอดและกรุงเทพฯ ด้วยเส้นสายท่ีตัวเองมีกับพรรคการเมือง ครั้งหนึ่ง
ถึงเคยเข้ามาปรากฏตัวในท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด 
สถานบันเทิงแบบครบวงจร เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพลกซ์ (Entertainment Complex) 
เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ผมมีชวเลขท่ีพวกท่านประชุมกันอยู่ ไม่น่าเชื่อเลยครับว่า  
พลเอก ประยุทธ์และรัฐบาลจะปล่อยให้องค์กรท่ีอันตรายแบบนี้เข้ามามีบทบาทขนาดนี้ 
ได้อย่างไร ท่ีซึ่งอาจใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ธุรกิจเทา ๆ หลั่งไหลเข้ามาได้อีกมากมาย 
ยังดีเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมาเสอ จ้ือ เจียง คนนี้ถูกจับกุมแล้วครับในประเทศไทย 
ตามหมายแดงของประเทศจีน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาชญากรรมท่ีก่อเอาไว้จะหมดสิ้น 
กันง่าย ๆ เพราะตัวบริษัทของเขายังคงอยู่ ยังมีคนท่ีรายล้อมรอบตัวของเขาอีกมากมาย  
ท่ีลอยนวลและอาจไปท ามิดีมิร้ายต่อสังคมไทย คนหนึ่งท่ีผมต้องเอ่ยถึงชื่อหยู ซิน ฉี ระบุ
ตัวเองว่าเป็นประธานสมาคมแห่งหนึ่ง ท่ีชื่อว่าสมาคมมณฑลส่านซี สมาคมแห่งประเทศไทย
โดยได้มอบต าแหน่งให้เสอ จื้อ เจียง เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมแห่งนี้ด้วย ครั้งหนึ่ง
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  ๒ คนนี้พบปะกันท่ีส านักงานของหย่าไท่ ในกรุงเทพฯ โดยตัว 
หยู ซิน ฉี เองได้แสดงออกอย่างหนักแน่นถึงการสนับสนุนโครงการอย่างฉ่วยกกโก กล่าวว่า 
นักลงทุนต่างชาติจ านวนมากได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโต และขอให้ตัวหยู ซิน ฉี คนนี้
เป็นคนช่วยประสานความร่วมมือเชิงลึกกับโครงการนี้ด้วย ท่ีซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นสถานี
ปลายทางของกลุ่มมิจฉาชีพและการค้าอวัยวะ ถ้าอย่างนั้นแล้วการท่ีจะประสานให้ใคร ๆ  
มาลงทุนแบบนี้เขาจะมาลงทุนกันเรื่องอะไรครับท่านประธาน มาดูกันท่ีสมาคมนี้นิดหนึ่ง 
เพ่ือท าความเข้าใจ สมาคมแห่งนี้เปิดตัว เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระบุการให้บริการเช่น 
ฟังให้ดีนะครับ แนะน าการลงทุนและซื้ออสังหาริมทรัพย์ ช่วยคนจีนจดทะเบียนบริษัท 
ในประเทศไทย ติดต่อนัดพบเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของรัฐบาล ช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่า (Visa) 
ทุกอย่างมันเหมือนปกตินะครับ ปกติของสมาคมเทา ๆ เพราะพอเราไปค้นฐานข้อมูลสมาคม
ในประเทศไทยปรากฏว่าไม่เคยเจอชื่อสมาคมนี้เลย ไม่ใช่สมาคมท่ีจดจัดตั้งอย่างถูกกฎหมาย 
นี่คือสมาคมเถื่อนดี ๆ นี่เอง และไม่ใช่แค่สมาคมนี้เท่านั้นครับ ยังมีการเปิดโรงเรียนธุรกิจ 
เอเชี่ยนสตาร์ (อาเซียน) (Asian Star (ASEAN)) ท่ีหยู ซิน ฉี เป็น ผอ. ของโรงเรียน 
ด้วยตัวเอง นี่ก็เหมือนกันครับ ไม่พบว่ามีการจดทะเบียนสถานศึกษาเอาไว้  หลักสูตรคอร์ส 



๓๑๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๕๙/๒ 
 
(Course) ติวต่าง ๆ ท่ีจัดกันขึ้นมามีเนื้อหาอย่างไร  เราไม่ทราบ ผมอยากให้เราลอง
จินตนาการกับบรรดาจีนสีเทาท่ีผ่าน ตม. เข้าประเทศมาด้วยวิธีการไปท าวีซ่า (Visa) นักเรียน 
ซึ่งบางครั้งก็เข้ามาในฐานะอาสาสมัครของมูลนิธิปลอม ๆ ในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีจีนสีเทา
ผ่านแดนเข้ามาแล้วกว่า ๗,๐๐๐ คน แล้วสมาคมของหยู ซิน ฉี ท่ีระบุเรื่องช่วยท าวีซ่า (Visa) 
ให้คนจีนมีโรงเรียนธุรกิจของหยู ซิน ฉี ท่ีผ่านมาน าเข้าคนจีนด้วยวิธีการแบบนี้กับเขาหรือไม่ 
เป็นจ านวนเท่าไร รัฐบาลได้ตรวจสอบกันบ้างไหม และจะตรวจสอบกันได้อย่างไรเมื่อไม่ใช่
สมาคมท่ีถูกต้องตามกฎหมาย และท่ีส าคัญคนจีนท่ีหยู ซิน ฉี พาเข้ามาในประเทศไทยนั้น
เป็นคนประเภทไหน เป็นคนประเภทเดียวกับตู้ห่าวหรือเปล่า เรื่องพวกนี้ผู้ท่ีต้องรู้ข้อมูล 
ดีท่ีสุด ต้องเตรียมการป้องกันอย่างดีท่ีสุดไม่ให้มันเกิดขึ้น คือรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์  
ท่ีอ้างจุดขายในเรื่องของความมั่นคงมาโดยตลอด -------------------------------------------------- 
 

 - ๑๖๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๖๐/๑ 
 
ซึ่งถ้าท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างท่ีควรเป็นจริง ๆ อย่างท่ีถูก ท่ีท่านชอบอ้างจริง ๆ คงไม่มีข่าว
เรื่อง ตม. ถูกเปิดโปงออกมาตั้งแต่แรก แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือวิธีการ วิธีการท่ีหยู ซิน  ฉี ใช้ 
ในการโฆษณาให้คนจีนเข้ามาใช้บริการของตัวเอง นั่นคือการเขียนบทความลงโซเชียลมีเดีย 
(Social media) ของสมาคมและเผยแพร่ไปตามเว็บไซต์ (Website) ข่าวต่าง ๆ เนื้อหาโดยมาก
ก็ไปในทางอวยตัวเองว่าเป็นคนสู้ชีวิต สร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความส าเร็จ ท้ังในด้าน
ความนิยมและการอุทิศต่อสังคม อวยแค่นี้ผมไม่ว่าอะไรหรอกครับ แต่ท่ีมันเริ่มแปลก ๆ 
ขึ้นมา เช่นบอกว่าตัวเองได้รับเชิญให้เป็นท่ีปรึกษาด้านกิจการจีนของเชื้อพระวงศ์ไทย 
และนายพลราชองครักษ์ ผมตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เชื้อพระวงศ์ท่ีท่านว่าก็เป็นระดับ
หม่อมราชวงศ์ ซึ่งในบ้านเราถือว่าเป็นสามัญชน ส่วนกับนายพลจริง ๆ ก็คือแค่จ้างเป็น  
ท่ีปรึกษาส่วนตัว เทคนิคของนายคนนี้คือการเอาเรื่องท่ีธรรมดาสามัญ ๆ มาบิดนิดหน่อย 
ให้มันเกินจริงเพื่อปั่นราคาตัวเอง ท าแบบนี้ผู้ท่ีได้คือหยู ซิน ฉี เอง แต่ผู้ท่ีเสียหายกลับเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับหยู ซิน ฉี อ้างว่ามีเส้นสาย ท่านก็เห็นแล้ว 
ใช่ไหมครับกรณีของเซาเซียนโป ท่ีไปอ้างตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้  แล้วสุดท้าย 
ก็ร่ ารวยขึ้นมาบนพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายสารพัด เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันอันตราย  
ขนาดไหน แล้วลองดูภาพท่ีน ามาประกอบบทความท านองนี้ครับ เป็นภาพท่ีตัวเองไปถ่ายกับ
นายทหาร นายต ารวจคนนั้นคนนี้ แล้วค่อย ๆ ไล่ระดับจนมาถึงนักการเมือง รัฐมนตรีต่าง ๆ 
พลเอก ประยุทธ์ก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์ (Presenter) ให้กับหยู ซิน ฉี ด้วยนะครับ นี่คือสิ่งท่ี
เกิดขึ้นครับ หรือหนักข้อไปกว่านั้นคือลาม อันนี้พูดพาดพิงไม่เสียหายนะครับ ไปถึงระดับ
องคมนตรี อย่างในภาพคือ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข หรือกับสมเด็จพระสังฆราช 
ก็ยังไม่เว้น คนคนนี้พยายามเข้าไปถึงคนใหญ่คนโต เอาภาพมาช่วยแต่งเติมให้ตัวเองดูเป็น 
คนวงใน โพสต์ (Post) ลงเพจ (Page) สมาคมตัวเองย้ า ๆ ซ้ า ๆ ไปเรื่อย ๆ เพื่อขายให้กับ
ลูกค้าของตัวเอง ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเป็นใครบ้าง ดีเลวอย่างไรบ้างไม่รู้ ดึงเข้ามาในประเทศไทย 
โดยท่ี พลเอก ประยุทธ์ซึ่งมีหน้าท่ีในการดูแลความมั่นคงได้แต่มองตาปริบ ๆ ไม่ท าอะไรเลย 
เพราะขนาดรูปของตัวเองยังปล่อยให้กลายเป็นเครื่องมือท ามาหากินของหยู ซิน ฉี ผมละ 
สมเพชจริง ๆ ครับ ท่านประธานครับ แล้วอย่าคิดว่าหยู ซิน ฉี ก็แค่พวกโฆษณาเกินจริง
เท่านั้น ไม่ได้ไปเปิดผับมั่วยาหรือเปิดบ่อนเหมือนกับตู้ห่าว ไม่เห็นเป็นไร อย่าได้คิดแบบนั้น
เด็ดขาดครับ ลองไปดูสิ่งท่ีเกิดขึ้นในบ้านเมืองตอนนี้บ้าง เอาอย่างแถวเยาวราชนี้เลยนะครับ  



๓๑๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๖๐/๒ 
 
ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกล กรุงเทพมหานคร เขต ๑ คุณปารเมศ ลงพื้นท่ีส ารวจปัญหา
ทุนจีนรุกคืบเข้ามาช่วงชิงท่ีท ากิน รู้ไหมครับบางร้านพวกนี้ทุ่มเงินเช่าท่ีกันเดือนละเป็นแสน 
แต่ขายรองเท้า ขายแมสก์ (Mask) ซึ่งน่าสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน แล้วบางรายแสบมาก 
ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีตัวเองมีเส้นสายไปจับคู่แข่งให้หมดครับ อ้างว่ามันผิดลิขสิทธิ์ ท้ังท่ีตัวเอง 
ก็ผิดเหมือนกัน แต่ท่ีตัวเองเข้าถึงเจ้าหน้าท่ีได้เพราะเงินหนากว่าใครเพื่อน กิจการพวกนี้  
ไม่ได้หวือหวาครับ ไม่หวือหวาเหมือนผับ เหมือนบ่อน แต่เป็นภัยเงียบท่ีร้ายลึก และน่าจะมี
มากกว่าหลายเท่าตัว และคนท่ีคอยประสานงานให้โดยแอบอ้างสร้างภาพว่ามีแบ็ก (Back) ดี 
สนิทกับผู้มีอ านาจในบ้านเมือง คนประเภทเดียวกับหยู ซิน  ฉี นี่ละครับท่ีมีส่วนส าคัญ 
ในการช่วยดึงดูดบรรดาห้างร้านเทา ๆ ให้เข้ามากันได้มากขนาดนี้ แต่ท่านประธานครับ  
หยู ซิน ฉี ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ ข้อความต่อไปอ่านแล้วผมสะอึกครับ อ้างว่าสมาคมของตัวเอง
ได้รับความไว้วางใจและก าลังใจท่ีดีจากราชวงศ์ไทย ----------------------------------------------- 
 

- ๑๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       อุทัยวรรณ์ ๑๖๑/๑ 
 
สมาคมท่ีทุกวันนี้ไม่ได้เปิดอย่างถูกกฎหมาย หรืออ้างว่าได้รับเกียรติให้เข้าไปเยือนในวัง 
ด้วยการต้อนรับในระดับเดียวกับนายพล คนจีนท่ีได้มาเห็นข้อความอย่างนี้ไม่รู้เขาจะเข้าใจ
เลยเถิดไปถึงไหนครับว่าหยู ซิน ฉี นี่คือสายตรงจากวังเลยหรือครับ และท่ีไปไกลท่ีสุดคือ 
อ้างว่าตัวเองได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวงศ์ไทย เอาใบประกาศนียบัตร
มาโชว์ด้วย ซึ่งปรากฏว่าก็เป็นแค่บัตรรับหนังสือเท่านั้น คนละเรื่องกับท่ี 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรังสิมันต์ 
โรม ผมขอร้องนะครับ อะไรท่ีจะพาดพิง ท้ัง ๆ ท่ีก็แค่เป็นการแอบอ้าง ถ้าหลีกเลี่ยงได้ 
ก็อย่าเอามาอภิปรายท่ีนี่เลยครับ มันไม่สมควรครับ  
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ จริง ๆ อันนี้คือ 
การอภิปรายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ไม่ได้ปกป้อง
หรอกครับ ฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ มันไม่จ าเป็นก็อย่าไปพูดถึงสถาบันเลยครับ เพราะท่านก็รู้ 
เมื่อสักครู่ท่านก็พูดถึงว่ามันเป็นการแอบอ้างใช่ไหมครับ เป็นการแอบอ้าง ฉะนั้นอย่าได้ 
เอามาอภิปราย มาโยงเลยครับ เราพูดถึงส่วนอื่น 
  (นายธีรัจชัย พันธุมาศ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ท่านประธานท่ีเคารพ  
ขออนุญาตครับ ผม ธีรัจชัย พันธุมาศ ท่านประธานค่อนข้างท่ีจะไม่ได้ใช้ความเป็นกลาง 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีเท่าไร ขออนุญาตประท้วงท่านประธาน ในข้อ ๙ นะครับ ในส่วนของ
ท่านรังสิมันต์ โรม ก็พยายามจะพูด แล้วพยายามอ้างอิง และไม่ได้เป็นการท่ีจะท าให้
บุคคลภายนอกหรือในส่วนสถาบันเสียหาย แต่เนื่องจากว่าเขาจ าเป็นท่ีจะต้องพูด  เพื่อให้
องค์ประกอบของการยึดโยงของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้มีจุดบกพร่อง
อย่างไร และจะเสนอแนะอย่างไร มันเป็นสิ่งท่ีท าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ  
ผมคิดว่าท่านประธานปล่อยให้ท่านรังสิมันต์ โรม ได้พูดเต็มท่ีจะดีกว่าไหมครับ ขออนุญาตครับ  
อย่าคอยขัดทุกเรื่องเลย ขอให้ท่านวินิจฉัยตัวท่านเองด้วยว่าท่านเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี
หรือไม่ครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวผม
วินิจฉัยก่อน ผมปล่อยให้คุณรังสิมันต์เต็มท่ีมาแล้ว แต่ผมขอเรื่องนี้ เพราะว่าท่านรังสิมันต์ 



๓๑๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       อุทัยวรรณ์ ๑๖๑/๒ 
 
ก็ยืนยันว่ามันเป็นการแอบอ้าง เราก็ไม่ต้องพูดถึงเสีย เพราะข้อบังคับก็มีให้ท่านเห็นอยู่ว่า
ไม่ให้เอ่ยถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และบุคคลภายนอกโดยไม่จ าเป็น ถามว่าจ าเป็นไหมล่ะ 
ในเมื่อแค่เขาแอบอ้าง เราก็ต้องไม่ต้องเอาขึ้นมาพูด ก็จบ ผมวินิจฉัยถูกแล้ว เชิญคุณรังสิมันต์
อภิปรายต่อครับ   
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ก่อนจะนับเวลา 
คือจริง ๆ ท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ ผมพยายามปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเคารพ
ท่านประธาน แต่ผมต้องเรียนตรง ๆ ว่าการแอบอ้างเป็นเรื่องท่ียอมรับไม่ได้ครับ ผมคิดว่า
ท่านประธานกับผมน่าจะเห็นตรงกันเรื่องนี้ แล้วผมก็ยืนยันกับท่านประธานครับ ด้วยเกียรติ
ของผมว่าเรื่องท่ีผมพูดท้ังหมดไม่ได้ท าให้สถาบันเสียหาย และสิ่งท่ีผมอยากจะเห็นด้วยซ้ าไป
คือผมคิดว่าต้องมีการด าเนินคดีกับคนแบบนี้ด้วยซ้ า ดังนั้นให้โอกาสผมสักนิดเถอะครับ  
ด้วยความเคารพครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คืออย่างนี้
ท่านรังสิมันต์ โรม ในกรณีท่ีจะมีคนแอบอ้างเรื่องสถาบันเราปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ท่ีมีความรับผิดชอบไปด าเนินการเถอะ ท่านไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ มันก็ไม่ได้เสียอรรถรสอะไรไป 
ฉะนั้นท่าน 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขออนุญาตท่านประธานท่ีเคารพ 
ขอประท้วงท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมวินิจฉัย
แล้วครับ ผมวินิจฉัยแล้ว ท่านรังสิมันต์อภิปรายต่อครับ แต่ว่าก็ให้หลีกเลี่ยงสิ่งท่ีประธาน 
ได้เตือนไปแล้ว ประธานวินิจฉัยแล้วขอให้จบเถอะครับ เชิญครับ  
   นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  โอเคครับ ผมจะพยายามปฏิบัติ
ตามท่ีท่านประธานให้ค าแนะน านะครับ นอกจากนี้หยู ซิน ฉี ก็ยังไปเขียนบทความอีก 
หลายอย่างครับ ผมจะพยายามเลี่ยงค าพูดท่ีท่านประธานเอ่ยถึงนะครับว่าประเทศไทย
ประกาศว่าจะใช้พระราชเด็ดขาด เพื่อรับประกันว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนจะได้
ด าเนินการจริง ๆ หรือพูดไปถึงว่าจุด จุด จุดแล้วกัน ของไทยจะไม่ยอมทนต่อพวกท่ีหนุน
อเมริกาในสภาอีกแล้ว อันนี้บิดเบือนสุด ๆ และเสียหายกับประเทศไทย สุดยอดจริง ๆ ครับ 
คุยโตโอ้อวดสุดยอดจริง ๆ ----------------------------------------------------------------- - ๑๖๒/๑ 



๓๑๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๖๒/๑ 
 
แล้ว พลเอก ประยุทธ์และรัฐบาลยังปล่อยให้คนแบบนี้ก่อการอยู่ในประเทศไทยได้เหมือน 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วถามว่าข้อความท่ีอวดอ้างกันแบบนี้กระทบไปถึงสถาบันท่ีส าคัญ  
ของประเทศไทยแบบนี้ภาพต่อไปจะเป็นอะไรครับ ภาพท่ีเห็นนี้เกิดขึ้นในงานเมาลิดกลาง  
ท่ีจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๒ หยู ซิน ฉี 
ตอนนั้นไปในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนถวายของท่ีระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ซึ่งเสด็จไปเปิดงานดังกล่าว แต่พอเอาไปลงเว็บไซต์ (Website) จีนกลับไปบอกว่าตัวเอง 
ถวายของขวัญ เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ บิดเบือนตัวเองให้มีความสนิทสนมกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และไม่ใช่แค่ในหลวงครับ กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ก็มีการเข้าหาเพื่อให้ได้รูปถ่ายแบบนี้ เช่นกัน ซึ่งประเด็นนี้ผมเชื่อจริง ๆ ว่าพระองค์ 
ท้ัง ๒ ท่านไม่ทรงมีส่วนรับรู้หรือมีพระราชประสงค์ให้พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ 
ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือหากินของใครบางคนในลักษณะนี้เช่นกัน กล้องช่วยซูม (Zoom) 
หน่อยครับ และไม่ใช่แค่นั้นครับท่านประธาน การอ้างลักษณะนี้ของหยู ซิน ฉี ถึงขนาดว่า  
ไปปรากฏในหนังสือท่ีถูกจัดพิมพ์ขึ้นโดยสถาบันท่ีมีความเชื่อมโยงกับทางการจีนด้วย  
เป็นหนังสือท่ีรวบรวมประวัติของบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่น ซึ่งมีสั่งให้ซื้อกันได้ในทาง
อินเทอร์เน็ต (Internet) ผมมีตัวอย่างของจริงส่งมาจากประเทศจีนมาให้ดูกันในวันนี้เลยครับ 
เนื้อหาของหยู ซิน ฉี มีแค่ ๓ หน้า แต่อัดแน่นไปด้วยค าโฆษณาชวนเชื่ออวดอ้างตัวเอง
เหมือนอย่างท่ีผมได้กล่าวไปแล้ว แน่นอนว่าภาพประกอบข้างในก็มาครบครับ มาครบ 
เอาสถาบันของพระมหากษัตริย์ไปเป็นพรีเซ็นเตอร์ (Presenter) ให้กับนักค้าอวัยวะ 
อย่างเสอ จื้อ เจียง อีกทีหนึ่ง แล้วแบบนี้คนท่ีตกเป็นเหยื่อเขาจะมองสถาบันของเราอย่างไร 
ชาวจีนและสังคมโลกจะมองสถาบันของเราอย่างไร และไม่รู้นะครับว่าหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์
กันไปแล้วกี่เล่ม มีใครได้อ่านกันแล้วกี่คน สร้างความเข้าใจได้ในแบบท่ีไม่ควรจะเป็น  
สร้างแรงบันดาลใจให้ใครท่ีหวังจะใช้เส้นสายแบบนี้เพื่อมากอบโกยผลประโยชน์ของ 
ประเทศไทย 
  ท่านประธานครับ เห็นสิ่งท่ีหยู ซิน ฉี ท าลงไป ผมนึกถึงกรณีของประสิทธิ์ 
เจียวก๊ก ครับ คนท่ีสร้างภาพว่าสู้แล้วรวย รวยแล้วตอบแทนคุณแผ่นดิน อ้างตัวเองว่าเป็น  
จิตอาสาท าความดี เทิดทูนสถาบัน สุดท้ายแล้วกลายเป็นมิจฉาชีพหลอกลวง ต้มตุ๋นผู้อื่น 
ขนาดว่าถูกจับแล้วก็ยังหาทางปลอมตัวหลบหนี นี่เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของ 



๓๑๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๖๒/๒ 
 
นายกรัฐมนตรี ของรัฐบาล ของหน่วยงานความมั่นคงแท้ ๆ ท่ีต้องตรวจตราใคร ๆ ก็ตามท่ี 
พยายามเสือกตัวเองเข้ามาหาสถาบันพระมหากษัตริย์ ใครท่ีพยายามมามอบของให้ได้
ภาพถ่ายกับพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ และรวมถึงพระมหากษัตริย์ คนเหล่านั้นควรถูก
ตรวจสอบก่อนว่ามีพื้นเพอย่างไร ไว้ใจได้แค่ไหนว่าจะไม่เอาสถาบันของประเทศไทยของเรา
ไปแปดเปื้อนกับวีรกรรมเทา ๆ ของพวกตัวเอง อย่าให้คนพวกนั้นเข้ามาฉวยประโยชน์  
แต่ความเป็นจริงสิ่งท่ีเกิดขึ้นรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ก็ปล่อยให้คนอย่างหยู ซิน ฉี ท ามัน 
ลงไปจนได้ อันท่ีจริงดูจะชอบด้วยซ้ าท่ีมีคนมาโหนสถาบันกันเยอะ ๆ เพราะตัวเองก็จะได้  
หากินกับการโหนนั้นด้วย ส่วนใครท่ีเห็นต่างก็ไปไล่กวาดล้างให้หมด โดยไม่สนใจเลยว่า 
การโหนนั้นจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื้อเชิญจีนสีเทาท่ีหวังใช้เส้นสายกับสถาบันให้ 
ไหลทะลักเข้าประเทศไทยอีกเท่าไร แล้วผลกระทบ ความเดือดร้อน ความเสียหายจะเกิดแก่
พี่น้องประชาชน ประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์อีกเท่าไร ท่านประธานครับ  
เรื่องท้ังหมดท่ีผมอภิปรายมาไม่ว่าจะจีนสีเทาหรือเมียนมาเทา กรณีเหล่านี้คือปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติท่ีลุกลามบานปลายอยู่ในภูมิภาคนี้มานับสิบปีแล้ว หลายกลุ่มเข้ามา  
จ่อประชิดถึงชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านรอบด้าน โดยมุ่งเป้าในการกอบโกยมาท่ีพี่น้อง
ประชาชนชาวไทย -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๖๓/๑ 
 
และอีกหลายกลุ่มถึงกับเจาะทะลวงเข้ามาถึงภายในประเทศ ภายในเมืองหลวง อาชญากรรม
ข้ามชาติพวกนี้เข้ามาเปิดบ่อนการพนัน เปิดตลาดยาเสพติด ตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) 
หรือโฆษณาหลอกลวงต่าง ๆ สารพัด หลอกลวงไปค้าประเวณี ค้าอวัยวะ ผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อ
ของกลุ่มอาชญากรรมพวกนี้ก็คือคนไทยดี ๆ ท่ีพยายามท ามาหากิน คือเยาวชนท่ีอาจ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์คือผู้ท่ีบริสุทธิ์ท้ังนั้น แต่สิ่งท่ีน่าเจ็บปวดท่ีสุดคือบางคนท่ีมีการสมรู้ร่วมคิด 
อนุญาตให้อาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เจริญงอกงาม โตเอา ๆ กลับเป็นคนไทยด้วยกัน นี่คือ
พวกไทยสีเทาท่ีเปิดบ้านรับโจรให้เข้ามาปล้นประเทศของเรา กระท าย่ ายีขืนใจพี่น้องประชาชน
ในบ้านหลังนี้มาตลอด ๘ ปี ไทยสีเทาพวกนี้แฝงตัวอยู่ท้ังในต ารวจ ทหาร ศาล และราชการ
ทุกส านัก สูบเอาผลประโยชน์จากเลือดเนื้อของคนไทยด้วยกัน แล้วเอาไปแสวงหาอ านาจ 
จนได้เป็นถึง ส.ว. เป็นถึงรัฐมนตรี เป็นถึงนายกรัฐมนตรี แล้วเมื่อตัวเองมีอ านาจบาตรใหญ่ 
ก็จะคอยคุ้มกะลาหัวไทยสีเทาอื่น ๆ ให้อยู่รอดลอยนวลเป็นลิ่วล้อ บริวารให้กับตัวเองต่อไป 
ตราบใดท่ีไทยสีเทาพวกนี้ยังมีอยู่ อาชญากรรมท้ังในชาติ ข้ามชาติท่ีเป็นท่อน้ าเลี้ยงให้กับ
พวกมันก็ไม่มีวันท่ีจะหายสาบสูญไปด้วย ไม่มีวันท่ีจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้น
ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้คือหมุดหมายส าคัญที่จะตัดสินว่าเราจะยังอยู่กับ
ยาเสพติด อยู่กับพนันออนไลน์ (Online) อยู่กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) อยู่กับ
อาชญากรรมสารพัดรูปแบบ และอยู่กับคนอย่างตู้ห่าว หรือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
และพวกท่ีได้ดิบได้ดีกับธุรกิจมืดท่ีท าลายชีวิตของลูกหลานพวกท่านต่อไป หรือจะได้ 
เวลาแล้วท่ีพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของบ้านท่ีแท้จริงจะร่วมกันไล่ตะเพิดบรรดาไทยสีเทา
และแก๊งโจรสีเทานานาชาติท้ังหลายเหล่านี้ออกไปเสีย บ้านหลังนี้ท่ีถูกท าให้สกปรกเน่าเฟะ
มานานสามารถกลับมาสะอาดได้อีกครั้ง แต่ต้องเริ่มจากการก าจัดกองขยะท่ีอยู่กลางบ้าน  
ซึ่งผมและพรรคก้าวไกลเราขออาสาครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง ได้ขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านอนุชา
จะขอตอบใช่ไหมครับ 
  นายอนุชา นาคาศัย (รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี)  :  พาดพิงครับ 
ใช้สิทธิพาดพิง 



๓๑๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๖๓/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :   เชิญครับ 
  นายอนุชา นาคาศัย (รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ก่อนอื่น
ต้องขอบคุณท่านโรมท่ีพาดพิงถึงนะครับ ส่วนตัวผมก็รู้จักในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคยคุยกันอยู่ตลอดเวลา หากท่านถามผมสักนิดหนึ่งว่าท่านมีรูปกับคนอย่างนี้เพราะอะไร 
หรือไม่ อย่างไร ในฐานะท่ีเป็นคนรู้จักพูดคุย ทักทายกันในฐานะเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือท่านบอกว่าท่านชิงชังผม ท่านเกลียดผม ท่านไม่ได้ชอบผม เป็นการส่วนตัวหรืออะไร 
ก็แล้วแต่เลยไม่ถาม ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผมเห็นทุกครั้งเรายิ้มแย้มแจ่มใส พูดดีให้กัน  
แต่ท่านไม่ถามผมสักค าหนึ่งว่าผมรู้จักหรือไม่ อย่างไร ผมไม่ได้รู้จักเลยนะครับ มีเพื่อนท่ี
สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผมเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้ว เขาพามาพบผม ในฐานะ
ท่ีผมเป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์เอเปก (APEC) เขาเป็นคนจีนท่ีจะมาอาสาเพื่อท่ีจะมา
ขอดูแลในเรื่องของรถให้กับผู้น า ผมก็ไม่ได้รับอะไร ผมบอกว่าผมไม่ได้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
ตรงนั้นก็ไม่ได้รับอะไร เขาก็ขอถ่ายรูปตามมารยาทของคนปกติธรรมดา ถ่ายท่ีนี่เองครับ  
ท่ีสภา เรียนท่านด้วยความเคารพ เพราะฉะนั้นจริง ๆ แล้วท่านน่าจะถามผม ท่านน่าจะถาม
ในรายละเอียด ในหลาย ๆ คนท่ีท่านกล่าวถึงด้วยซ้ าไปว่าเขาเหล่านั้นจริง ๆ แล้วได้รู้จัก
บุคคลผู้นี้ ท ามาค้าขาย หรือเชื่อมโยงกันในสว่นลึกส่วนใดหรือไม่ -------------------------------- 
 

- ๑๖๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๖๔/๑ 
 
เพราะบุคคลท่ีท่านกล่าวถึงหลายท่านผ่านมาหลายรัฐบาล หลายยุค ไม่ใช่ ว่ามีมายุคนี้ 
เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่าง สิ่งท่ีท่านท ากับผมท าให้ขาดน้ าหนักท่ีท่านพูด เพราะว่า
ท่านรู้จักกับผมดีถูกไหมครับ แทนท่ีท่านจะถามผมว่าเหตุเหล่านี้ท าไมท่านถึงเกิดรูปร่วมกัน 
ตรงนี้ผมก็อยากกราบเรียนท่านด้วยความเคารพในฐานะท่ีท่านรู้จักกับผม สิ่งเหล่านี้มีอยู่  
แค่นี้เอง ผมไม่ได้รู้จักเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ ขอบคุณครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานขอสั้น ๆ นิดเดียว 
ได้ไหมครับ ผมขออนุญาตท่านประธานสั้น ๆ นิดเดียว เรียนท่านประธาน ผม รังสิมันต์ โรม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยความเคารพต่อท่านอนุชานะครับ พูดกันตรงไปตรงมาผมก็เชื่อ
ว่าท่านไม่น่าเกี่ยว ผมก็เชื่อว่าท่านไม่น่าเกี่ยวนะครับ แต่สิ่งท่ีผมก าลังจะเน้นย้ ามี ๒ เร่ืองครับ 
  เรื่องแรก ก็คือเราจะเห็นว่าวิธีการของจีนสีเทาเหล่านี้จะใช้วิธีการในการถ่าย
ต่าง ๆ อย่างเมื่อสักครู่ท่ีผมพูดถึงหยู ซิน ฉี ท่ีถ่ายรูปกับท่านประยุทธ์ ท่านนายกรัฐมนตรีนี่ 
ผมก็ไม่เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปรู้เรื่องอะไรด้วย แต่ปัญหาก็คือเพราะเป็นความบกพร่อง
ของรัฐบาลนี้ถึงท าให้เกิดแบบนี้อย่างไรครับ 
  เรื่องท่ี ๒ จริง ๆ ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่ีชี้แจง เพราะว่ารูปถ่ายพวกนี้ 
มันถูกน าเสนอต่อ ถูกพูดถึงต่อ ซึ่งผมก็คิดว่านี่คือพื้นท่ี คือโอกาสท่ีได้ชี้แจง แล้วท่านเองก็ได้
ชี้แจง ผมเองก็เชื่อตามท่ีท่านชี้แจง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมันเกี่ยวข้องกันแบบนี้แล้วอยากให้
เข้าใจนะครับ คือผมใช้บริการต ารวจมาเยอะ หลายครั้งผมก็ถูกสอบสวน และหลายครั้ง  
ผมเองก็ไม่ได้หมายความว่าต้องจบท่ีผมจะถูกด าเนินคดีอะไรต่าง ๆ แต่การสอบสวน  
การด าเนินการเพื่อขยายผลถึงผู้ ท่ีเกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการปรักปร าว่า 
ท่านรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนเหล่านี้ ด้วยความเคารพนะครับ  ถ้าเมื่อสักครู่พูด 
ไม่ชัดเจน ผมก็พูดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพื่อบันทึกเอาไว้ว่าผมเองก็ไม่เชื่อว่าท่านรัฐมนตรี 
รู้เรื่อง เพราะผมดูแล้วกรณีจีนสีเทานี่ชอบถ่ายรูปกับคนดังต่าง ๆ ท่านอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของเหย่ือ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านสมบัติ ศรีสุรินทร์ ครับ 
  นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ (สุรินทร์)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม สมบัติ  
ศรีสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทยครับ ท่ีคุณรังสิมันต์ โรม 



๓๒๑ 
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เอ่ยชื่อท่าน ท่านพูดไปก็เป็นเร่ืองเมียนมาสีเทา เร่ืองจีนสีเทา โยงไปถึงไทยสีเทา ซึ่งเร่ืองท่ีผม
จะอภิปรายต่อไปก็เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการต่างประเทศ เพราะว่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
เหล่านี้ แต่ก็คงจะไม่ได้ลงลึกไปจนถึงจนต้องถูกประท้วงหรอกนะครับ สิ่งท่ีเราจะพูดกัน
ตอนนี้ก็คือเรื่องการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการการต่างประเทศของรัฐบาลนี้ 
ซึ่งท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ท่ีรับผิดชอบ แล้วก็ 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือท่านดอน สิ่งท่ีผมต้องการจะพูดก็คือ 
ผมมีความเห็นว่าใน ๘ ปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รัฐบาล คสช. จนมาถึงรัฐบาลท่ีมาจาก
การเลือกตั้ง ผมเชื่อว่าการต่างประเทศของประเทศไทยได้เส่ือมโทรมลงมาเรื่อย ๆ จนกระท่ัง
เราแทบจะไม่มีท่ียืนในเวทีการต่างประเทศแล้วนะครับ เพราะว่าการต่างประเทศถ้าเรา
เร่ิมต้นจากการปฏิวัติรัฐประหาร มันก็ติดลบไปตั้งแต่ต้นแล้ว แต่พอเรามีท่านประยุทธ์มาเป็น
นายกรัฐมนตรี แล้วท่านก็เป็นคนท่ีไม่ค่อยมีทักษะในเรื่องของการต่างประเทศ ท่ีจริงก็ไม่ได้
โทษหรอกครับว่าท่านจะมีความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศหรือไม่ อันนี้ไม่ใช่เรื่องส าคัญ  
แต่ความรับรู้ ทักษะ แล้วก็วิสัยทัศน์ในเรื่องการต่างประเทศเป็นเรื่องส าคัญ เป็นคุณลักษณะ
ท่ีส าคัญของคนท่ีจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างเช่นนี้เพราะว่า 
พูดถึงเรื่องการต่างประเทศนี่ เราเคยมีนายกรัฐมนตรีหลายคนท่ีไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่ง  
หรือไม่ได้มีความสันทัดเรื่องภาษาอังกฤษนัก ยกตัวอย่าง ซึ่งผมเอ่ยนามท่านนี่ แต่ว่าไม่ได้ท า
ให้ท่านเสียหาย ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ท่านบรรหาร ศิลปอาชา ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรี 
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ บริหารราชการได้ดี จนกระท่ังคนสุพรรณบุรีก็ยังรักท่านจนถึง 
ทุกวันนี้ แต่ว่าตัวท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะได้  แต่ท่านก็พยายาม แต่สิ่งท่ีท่านขาด 
ท่านใช้คนครับ ท่านใช้ล่าม ท่านถามว่าเขาต้องท าอย่างไร การวางตัวในการต่างประเทศ 
ท าอย่างไร แล้วก็สาระท่ีจะพูดในเรื่องการต่างประเทศมันคืออะไร แล้วท่านก็จะจับเรื่องนั้น 
แล้วก็ไม่ได้เน้นไปที่การถ่ายรูปหรือการแอกต์ (Act) ท่า หรือการท าโน่นนี่ให้เสร็จไป ท่านเน้น
ถึงสาระ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๕/๑ 
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สิ่งท่ีเกิดขึ้นก็คือว่าผมอยากจะวิจารณ์ตรง ๆ ว่าท่านนายกรัฐมนตรี ท่านขาดทักษะในเรื่อง
การบริหารการต่างประเทศ แล้วท าให้การต่างประเทศเราเสื่อมโทรมลงมาจนกระท่ังอย่างท่ี 
คุณโรมพูดเมื่อสักครู่นี้ มันกลายเป็นว่าเราอ่อนด้อย อ่อนด้อยจนกระท่ังประเทศชาติเรา  
เส่ือมโทรมไปจนกระท่ังเกิดปัญหาต่าง ๆ อันนี้ย้อนมาจากเร่ืองการต่างประเทศท่ีอ่อนแอครับ 
ถ้าจะพูดอีกทีหนึ่งส าหรับอีกคนซึ่งผมนึกขึ้นมาได้ ซึ่งน่าจะเทียบเคียงได้กับท่านนายกรัฐมนตรี
เหมือนกัน แต่คนละแนว คนละด้านกัน ท่ีจริงผมอาจจะเอ่ยชื่อถึงท่าน พลเอก เปรม  
ติณสูลานนท์ แต่ก็ขออนุญาตเอ่ยถึงท่านในเชิงเคารพ แล้วก็ศรัทธา เพราะท่าน พลเอก เปรม 
ติณสูลานนท์ ท่านก็เป็นรัฐบาล แล้วท่านก็เป็นนักเรียนนายร้อย จปร. แล้วท่านก็บริหาร
ประเทศมา ๘ ปีเหมือนกัน แต่ ๘ ปีท่ีท่านอยู่นั้นท่านไม่ได้โอ้อวด ท่านไม่ได้แสดงภูมิรู้  
ท่านถ่อมตัว ท่านปฏิบัติด้วยอัธยาศัยอันดี  เป็นท่ีเคารพนับถือของผู้คน แล้วก็สุดท้าย 
ครบ ๘ ปีของท่านนั้น ท่านก็ส่งต่อประเทศไทยด้วยการบอกว่าผมพอแล้ว แต่ท่านส่งต่อ
ประเทศไทยในฐานะประเทศท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง อย่างท่ีชาวบ้านหรือหนังสือพิมพ์ก็เขียน
กันว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงโชติช่วงชัชวาล แต่ส าหรับของเรา ของนายกรัฐมนตรีประยุทธ ์
จะส่งถ่ายให้ประเทศในเร็ว ๆ นี้ วันท่ี ๒๔ มีนาคมนี้ก็หมดสมัยประชุมของสภา ก็จะเหลือ
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์รักษาการ แต่ท่านไม่พอ ท่านก็ยังอยากจะไปต่ออีก แล้วขณะท่ีท่าน
ก าลังจะส่งต่อไปนี่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศรู้สึกอย่างเดียวกันว่าท่านควรจะ
พอแล้ว ถ้าส าหรับประชาชนคนไทยท่ีผมเป็นผู้แทนราษฎร เขารู้สึกเบ่ือ รู้สึกหมดหวังกับชีวิต
ในเรื่องเศรษฐกิจท่ีตกต่ า ในเรื่องสิ่งต่าง ๆ ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะท าโน่นท านี่ แล้วก็
ผมสั่งแล้ว ผมท าแล้ว เมื่อกลางวันนี้ผมได้ยินท่านตอบค าถาม สิ่งท่ีท่านจุลพันธ์ได้พูดถึง  
แล้วก็แนะน าในเรื่องความคิดต่าง ๆ ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชน ในเรื่องการผลักดัน
ประเทศให้มีโอกาส ให้มีการสร้างอนาคต แต่ท่านก็ลุกขึ้นมาปัดเขาเสียอีก บอกว่าสิ่งต่าง ๆ 
ท่ีคุณพูดคุณไม่ได้ท า ผมท าแล้ว อันนี้เป็นวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งซึ่งท าให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยดี  
แล้วประชาชนไม่ศรัทธา แล้วสิ่งท่ีเกิดขึ้นก็คือว่าพอมาถึงจุด ๆ นี้มันเป็นการส่งถ่ายประเทศ  
ท่ีไม่ดี เมื่อสักครู่นี้พูดถึงในประเทศ แต่คนต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนในต่างประเทศ 
จะเป็นในอาเซียน (ASEAN) ในยุโรป ในอเมริกา เราพบนายกรัฐมนตรีของเราไปแสดงตัว 
เปิ่น ๆ เยอะ ไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับ วรรคตอนการพูด การพรีเซนต์ (Present)  
การน าเสนอ หรือแม้แต่ว่าจะเป็นการพูดประเทศต่อประเทศเราไม่ได้สาระอะไรเลย ในเวที  
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นานาชาติเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมากับการด าเนินการ เอเปค (APEC) ท่ีผ่านมาเราก็จัด 
เสียใหญ่โต แต่สรุปแล้วมันก็มีแค่ค าว่าบีซีจี (BCG) มีค าพูดว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้ 
อย่างนั้น แล้วก็ไม่ได้สาระ จนถึง ณ บัดนี้ผมก็ว่าเราสูญเสียโอกาส ท่ีผมพูดมานี่ผมขอติง 
จริง ๆ จากการบริหารของท่านประยุทธ์ ซึ่งท่านว่าท่านน่าจะพอแล้วละครับ ๘ ปีท่ีผ่านมา 
อย่าท าให้ประเทศชาติเสียหายอย่างมากมาย อย่างลึกซึ้งในขณะนี้ครับ ท่ีผมพูดมาตั้งแต่ต้น
ผมบอกว่าท่านขาดความรู้ ความสามารถในเรื่องการบริหารงานกระทรวงการต่างประเทศ  
ท่ีจริงอย่างนายกรัฐมนตรี ท่านเปรม ติณสูลานนท์ ท่านมีความเด็ดขาด แล้วท่ีส าคัญคือ 
ท่านรู้จักใช้คน ท่านสามารถหาผู้คนซึ่งท่านไม่ได้มีความรู้เร่ืองการต่างประเทศ แต่ท่านหาคน
มาเยอะแยะเลยครับ มาเป็นท่ีปรึกษา มาแย้งกัน มาโต้เถียงกัน มาเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
ให้กับประเทศชาติเป็นหลักอยู่ตลอดมาจนเราประสบความส าเร็จ แต่ส าหรับการบริหาร 
ของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นี่ ท่านเลือกใช้คุณดอน อดีตปลัดกระทรวง อดีตทูต 
หลายประเทศ อดีตอธิบดี ซึ่งผมก็พอจะรู้จักท่าน ท่านก็เป็นคนดีละครับ เพราะว่าในยุคท่ี
เป็น คสช. มันต้องใช้ท่านจริง ๆ เพราะท่านต้องสามารถอธิบายกับประเทศหลาย ๆ ประเทศ
ว่าท าไมท่านประยุทธ์ถึงจ าเป็นต้องปฏิวัติ อันนี้ก็คือการทูตอย่างหนึ่ง ต่อไปข้างหน้าเสียเวลา
ไปสักพักหนึ่งท่านก็ต้องอธิบายว่าก าลังรอรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็รออยู่ เสร็จแล้วอีกหน่อยคุณดอน
ก็ต้องมานั่งอธิบาย แก้ตัวแทนท่านประยุทธ์อีก บอกว่าจะเลือกตั้งขอเวลาอีกไม่นาน ขอเวลา
อีกไม่นาน แล้วก็เป็นการขอเวลาท่ีหลายประเทศเขาเลิกคิ้ว แล้วเขาก็ฟังดูว่าขอเวลาอีกไม่นาน
ของประเทศไทยนี่แปลว่าอะไร แต่คุณดอน ท่านรัฐมนตรีนี่ ผมขอเอ่ยนามท่านนะครับ ------- 
 
               - ๑๖๖/๑ 
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ท่านก็ท าหน้าท่ีอันนั้นได้อย่างเข้มแข็ง แต่ทีนี้พอมีการเลือกตั้งแล้วการต่างประเทศ 
มันเปลี่ยนไป เราเข้าสู่การเลือกตั้งท่ีเขาไม่ได้บอกว่าเรามาเป็นรัฐบาลเผด็จการแล้ว เราเป็น
รัฐบาลท่ีมาจากประชาธิปไตย ถึงแม้ว่าประชาธิปไตยนั้นจะเป็นประชาธิปไตยท่ีมี เลศนัย  
ท่ีไม่ตรงไปตรงมานัก แต่ก็เป็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งพวกผมยืนอยู่ในสภานี้ก็มาจาก
กระบวนการเลือกตั้งอย่างนั้น แต่ว่าในบทใหม่ของการเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องท างานเชิงรุก ต้องเอาประโยชน์เข้าประเทศชาติ 
ต้องใฝ่หาความช่วยเหลือ ใฝ่หาความร่วมมือ แสวงหาโอกาสท่ีจะท าให้ประเทศไทยก้าวหน้า
ต่อไปข้างหน้าได้ แต่ท่ีผ่านมาท่านใช้ท่านรัฐมนตรีดอน ๘ ปีแล้วครับ ผมเล่นกีฬา แล้วรู้สึกว่า
เวลาเราเล่นกีฬานี่ หรืออย่างฟุตบอลท่ีเขาก าลังแข่งกัน เวลาเกมเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนตัว 
ต้องเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบ้าง พอเกมรุกก็ต้องเล่นอย่างหนึ่ง 
เกมรับก็ต้องเล่นอย่างหนึ่ง แล้วก็ต้องแสวงหาผู้คนมาช่วยกันเรื่อย ๆ ปรับปรุงทีมขึ้นไป 
เรื่อย ๆ แต่ทีมต่างประเทศของไทย ๘ ปีอยู่อย่างนี้ อยู่แบบเดียวกันนี่ละครับ ไม่ท าอะไร
ขึ้นมาเลย กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยท่ีจริงมีชื่อเสียง มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ
ของคนที่อยู่ในกระทรวงการต่างประเทศว่าเรามีการทูตท่ีเข้มแข็ง เรามีหน้ามีตา ไปพูดท่ีไหน
ในเวทีของโลกเราได้รับการยอมรับกันเสมอมา แต่มาตอนนี้คนในกระทรวงการต่างประเทศ
อึดอัดมาก จะไปพบใคร จะไปพูดกับใครต้องมานั่งแก้ตัว ต้องมานั่งระวัง แล้วก็ไม่มีก าลัง  
ไม่มีขวัญในการจะท างาน มันเกิดมาจาก ๒ เหตุครับ ท่านรัฐมนตรีท่านอยู่มานาน  
ท่านนายกรัฐมนตรีก็อยู่มานาน แล้วก็ไม่เปลี่ยนทีม แล้วก็ไม่สร้างขวัญและก าลังใจ ต่อจาก
ท่านดอนก็ยังกลายเป็นว่าท่านดอนก็ยังตั้งท่ีปรึกษา แล้วท่ีปรึกษาของท่านผมก็ไม่อยากจะ
เอ่ยชื่อนะครับ แต่ท่านก็เป็นคอนวิกเต็ดล็อบบียิสต์ (Convicted Lobbyist) แปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ผมขอใช้ค าพูดว่าเป็นผู้ ท่ีถูกต้องคดีว่ามีความผิดในการเป็นล็อบบียิ สต์ 
(Lobbyist) ในต่างประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เท่ากับจริง ๆ แล้วก็มีความผิดนะครับ 
ถูกกักบริเวณ ถูกใส่ก าไล มันมีเอกสารท่ีผมก็ถ่ายเอาไว้เหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษ  
แต่จะแปลก็ยาก แต่ท่านมีความผิดครับ แล้วเราก็เอาคนอย่างนี้มาเป็นท่ีปรึกษารัฐมนตรี  
เอาเป็นท่ีปรึกษารัฐมนตรีก็ไม่พอนะ ก็ยังเอาเป็นผู้แทนพิเศษประเทศไทยประจ าเมียนมา 
แล้วท่านก็ไม่ค่อยจะรู้จักประเทศเมียนมาเท่าไร แต่ท่านมีความสามารถ ท่านมีความรู้จริง  
แต่มีความรู้ในฐานะเป็นล็อบบียิสต์ (Lobbyist) ให้กับบริษัท ให้กับประชาชน แต่ไม่ได้ท า 
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เพื่อประเทศชาติ ดังนั้นสิ่งท่ีเกิดขึ้นเราก็จะเห็นประโยชน์ท่ีมันสอดไป ๒ ด้าน ด้านหนึ่ง 
ก็เอาคนของตัวไปไว้ตรงนั้น แล้วกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีใครแล้วนะครับ  
มีท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรีก็ซื่อสัตย์ จงรัก ผมไม่ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรี
จงรักภักดี รักคุณดอนเอาไว้เป็นรัฐมนตรี ๘ ปี หรือว่าเป็นคุณดอนเชื่อฟังคุณประยุทธ์ 
อย่างเดียวกันมา ๘ ปี แต่มันก็อยู่ใน ๒ คนนี่ละครับ แล้วกระทรวงการต่างประเทศก็แถมมา
อีกคนครับ ท่ีปรึกษาซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษเมียนมาด้วย กระทรวงการต่างประเทศของเรา 
ก็เลยมาสู่จุดจุดนี้ซึ่งก็ไม่มีใครจะท างาน เด็กรุ่นใหม่ ๆ ท่ีผมไปแอบฟังมาเขาไปประชุมเอเปค  
(APEC) ร่วมด้วยเขาผิดหวังกัน หลายคนอยากจะลาออก แล้ววันนี้การเล่นพรรคเล่นพวก 
อยู่ในกระทรวง โดยขึ้นอยู่กับเจ้าแม่คนนี้ว่าจะเลือกใครมาเป็นทูต จะเอาใครไปตั้งอยู่ตรงไหน 
ไม่ได้ดูท่ีความสามารถแล้วครับ อยู่ท่ีใครเป็นพวกฉัน ใครท าอะไร แล้วผลประโยชน์ของ
ประเทศไทยท่ีก าลังผูกอยู่กับประเทศพม่า เราก าลังมองไปท่ีทรัพยากรธรรมชาติของเขา  
เราก าลังมองไปท่ีอะไรของเขา ซึ่งเป็นคอนเน็กชัน (Connection) ท่ีเป็นประโยชน์กับ 
ล็อบบียิสต์ (Lobbyist) แต่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับ วันนี้สิ่งท่ีมันเกิดขึ้น
จริง ๆ เลยต้องบอกว่า ๘ ปีท่ีผ่านมาของท่านประยุทธ์ ท่านท าให้ประเทศชาติเสียหาย 
อย่างลึกซึ้ง แล้วในส่วนของการต่างประเทศถ้าไม่รีบแก้ไขก็คงจะต้องเสียหายต่อไป เราเสีย
บทบาทความเป็นผู้น าในเวทีโลก เราขาดโอกาสท่ีจะเอาประเทศชาติให้ไปสู่สิ่งท่ีดี ๆ  
ในเชิงเศรษฐกิจ ในความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย ---------------- 
 

 - ๑๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๖๗/๑ 
 
เราเสียโอกาส แล้วเราก็เสียโอกาสจากการท่ีปล่อยให้คนต่างชาติเข้ามาท าร้ายประเทศไทย 
อย่างเช่นเรื่องของทุนจีนสีเทานะครับ ท่ีจริงประเทศไทยเราก็มีสถานทูตอยู่ท่ีประเทศจีน  
เราก็มีกงสุลอยู่มากมาย ประเทศจีนเขาก็อยากจะช่วยเรา แต่องคาพยพต่าง ๆ เหล่านั้น 
ของเราเราไม่ได้ใช้เลย เราไม่ได้ประโยชน์จากการท่ีเรามีความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศจีน  
ซึ่งเขาก็ต้องการก าจัดคนสีเทาเช่นเดียวกับเราเราก็ไม่ได้ใช้ สิ่งท่ีเกี่ยวกับเมียนมาแทนท่ีเรา  
จะเล่นให้ เป็น มีพรมแดนอยู่ติดกัน  แล้วก็รู้จักกัน แต่จะใช้ความสัมพันธ์ ท่ีบอกว่า 
คุณมี่นอองไลง์ ผู้น ารัฐประหาร สนิทกับท่าน พลเอก ประยุทธ์ สนิทกันอย่างนั้น แล้วก็
จะต้องกลายเป็นคู่กันอย่างนั้น บทบาทของประเทศกลับถูกละเลย ท าให้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งเขา
ครหากันมากนะครับเกี่ยวกับการตั้งผู้แทนพิเศษของประเทศไทย แล้วก็ไปวางตัวอยู่เช่นนั้น 
รายงานขึ้นตรงกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว การท างาน
ต่าง ๆ ก็เสียหาย วันนี้ถึงเวลาท่ีเราจะต้องด าเนินการแก้ไข ผมก็คิดดีอยู่อย่างหนึ่งว่า 
มันมาถึงจุดเวลาแล้วท่ีจะมีการหมดสมัยประชุมของรัฐสภา แล้วก็จะได้เริ่มต้นกันใหม่ สิ่งท่ี
ผมพูดตรงนี้ก็อยากจะเอาสิ่งหนึ่งซึ่งผมได้รับส่งมาจากทางพรรคพวกท่ีอยู่ในการต่างประเทศ
ซึ่งเกี่ยวกับประเทศจีน เขาบอกว่าส่งภาษิตอันนี้ให้ดูสิ คุณสมบัติพูดอันนี้สิ รัฐบาลไทยจะได้รู้ 
ผมอยากขอให้คลิป (Clip) ขึ้นหน่อยครับ เจ้าหน้าท่ีช่วยเอาคลิป (Clip) ของผมขึ้นหน่อยครับ 
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ (สุรินทร์)  :  ท่ีจริงทางประเทศจีนเขาส่งมา ผมอ่าน
ภาษาจีนไม่ออกหรอกครับ แต่เขาเขียนมาให้ผมอย่างนี้ว่า โส่ว จู ไต้ ทู่ เป็นภาษาจีนนะครับ 
ซึ่งแปลตามค าแต่ละตัวก็บอกว่า เฝ้า โคนต้นไม้ รอ กระต่าย แต่ท่ีจริงแล้วมันมาจากภาษิต 
เขาบอกว่าคุณสมบัติมันแปลว่าเมื่อสมัยก่อนนี้มีชาวนาซึ่งขยันท ามาหากินท างาน แต่วันหนึ่ง
เธอไปอยู่ท่ีต้นไม้ แล้วก็กระต่าย ปีนี้ปีกระต่ายนะครับ อยู่ดี ๆ ก็มีกระต่ายวิ่งมาชนต้นไม้ 
แล้วก็ตาย เราก็เลยได้กระต่ายเป็นอาหาร ก็เลยดีใจ หลังจากนั้นชาวนาไม่ท าอะไรครับ  
ก็มาเฝ้าโคนต้นไม้รอกระต่ายวิ่งมาชน ก็เสีย การต่างประเทศของประเทศไทยกลายเป็นว่า
เราไม่ท าอะไร เรารอกระต่ายวิ่งมาชน แต่เรื่องอย่างนั้นก็เป็นความหวังดีท่ีคนเขาคิดถึงเรา 
ว่าเราไม่ควรจะเสียโอกาสอย่างนั้น แต่ผมก็ยังอยากจะใช้ค าเดียวกันนี่  ค าเดียวของผม 
มันมีความหมายท่ีผมอยากจะบอกท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ด้วย ค าว่า เฝ้า โคนต้นไม้ รอ 
กระต่าย โส่ว จู ไต้ ทู่ หมายรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ ท่านก าลังจะนึกว่า 



๓๒๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๖๗/๒ 
 
เลือกตั้งครั้งท่ีแล้วท่านใช้กฎหมายเลือกตั้ง ท่านเลือกตั้งแบบนั้น มีกฎหมายอย่างนั้น  
มีวุฒิสมาชิก ๒๕๐ คนคอยช่วยเลือกท่าน แล้วถึงแม้ว่าเลือกมาอย่างไร แล้วท่านก็ได้เป็น
นายกรัฐมนตรี ท่านก าลังจะรอกระต่ายวิ่งมาชนอีก ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยท้ังหมด  
ท้ังประเทศจะไม่รอเป็นกระต่ายท่ีไปวิ่งชนต้นไม้โง่ ๆ แบบนั้นนะครับ เขารู้แล้วว่า ส.ว.  
๒๕๐ คนมีฤทธิ์แบบไหน เลือกตั้งเป็นอย่างไร พรรคการเมืองเป็นอย่างไร ฉะนั้นค าพูดท่ี 
ทางคนจีนเขาส่งมาให้ผมมันใช้ได้กับประเทศเราท่ีขาดโอกาส แล้วก็เป็นการเตือนบอก  
ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งท่ีจะถึงนี้ท่านอย่ามารอเฝ้าต้นไม้ อย่ามารอ
กระต่ายวิ่งมาชนเลยครับ ประชาชนเขารู้กันหมดแล้ว ขอบคุณครับ  
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ต่อไป 
ท่านสรัสนันท์ อรรณนพพร ครับ  
   นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร (ขอนแก่น)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพค่ะ ดิฉัน สรัสนันท์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต ๘ 
พรรคเพื่อไทย ต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีท้ัง ๒ ท่าน ท่านอนุชา แล้วก็ท่านสมศักดิ์
ท่ีกรุณานั่งฟังอภิปรายจากฟากฝั่งฝ่ายค้านอยู่ด้วยกันจนถึงดึกดื่นเท่ียงคืน ท่านประธานคะ 
ก่อนท่ีสมัยประชุมนี้จะสิ้นสุดไป ก่อนท่ีสภาชุดนี้จะจากไป ดิฉันขอร่วมอภิปรายท่ัวไป  
ตามมาตรา ๑๕๒ เพื่อตีแผ่ข้อมูลความถดถอยการต่างประเทศของประเทศไทย และ 
ความเส่ือมโทรมของสถานภาพประเทศไทยในเวทีโลก ตลอดระยะเวลาท่ีเรามีนายกรัฐมนตรี
ท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บวกกับราคาแสนแพงท่ีประเทศไทยจะต้องจ่ายไป  
กับผลประโยชน์ของชาติท่ีต้องสูญเสียไปค่ะ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าตั้งแต่วันท่ีเรามีรัฐประหาร 
เมื่อปี ๒๕๕๗ เรามีรัฐบาลท่ีปล้นอ านาจประชาชนมา ---------------------------------------------- 
 
                - ๑๖๘/๑ 
 
 
 
 
 



๓๒๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๖๘/๑ 
 
น าพาซึ่งความเสื่อมโทรมสู่ประเทศไทยในหลาย ๆ มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกดดัน 
จากประชาคมโลกเพราะเขาไม่ให้ยอมรับประเทศไทยท่ีมีหัวหน้าเผด็จการเข้ามาเป็นผู้น า 
ของประเทศ แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ ๘ ปีความเสียหายเหล่านั้นยังคงอยู่และยังคงเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม ประเทศไทยภายใต้ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ดิฉันขอนิยามหัวข้อเรื่องว่าจากดาวรุ่งสู่ดาวร่วง ประเทศไทยเดินหน้าอย่างไร 
ให้ถอยหลังกับ ๑ ทศวรรษท่ีหายไป ท่านประธานคะ ประเทศไทยเราเคยเป็นดาวฤกษ์ค่ะ 
เป็นผู้น าในภูมิภาค เป็นผู้ร่วมก่อตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN) เป็นประเทศท่ีท่ัวโลก 
อยากสานไมตรีด้วย เพราะเราเคยวางตัวดี เราเคยมีเสน่ห์ เราเคยมีสถานะเป็นประชาธิปไตย
ท่ีเข้มแข็ง มีนโยบายภายในและนโยบายการต่างประเทศท่ีเข้มแข็งและชัดเจน น ามาซึ่ง
เสถียรภาพและการยอมรับต่าง ๆ มากมาย ต่างชาติให้ความเชื่อมั่น ตามมาด้วยการค้าเสรี
และการลงทุนท่ีเข้ามาอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง การรัฐประหารโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้า คสช. ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐเถื่อน สถานภาพไม่เป็นท่ียอมรับตามหลักสากล 
ฝ่าฝืนกฎบัตรประชาชาติ ฝ่าฝืนกฎบัตรอาเซียน (ASEAN) ฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศ 
และแน่นอนโดยอัตโนมัตินานาประเทศคู่เจรจาการค้าไม่เอาเรา โดยเฉพาะประเทศจาก  
ฟากฝั่งประชาธิปไตยท่ีเป็นคู่ค้าส าคัญของประเทศไทย คือเขาไม่ร่วมสังฆกรรมกับคณะ
รัฐประหาร ส่งผลตามมาอย่างฉับพลันคือแรงกดดันผ่านการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ 
ในหลาย ๆ รูปแบบ เช่นในปี ๒๕๕๘ ภายหลังไม่ถึงปีของการรัฐประหาร เราถูกตัดสิทธ ิ
จีเอสพี (GSP) หรือสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากสหภาพยุโรป จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ประเทศตุรกี และประเทศแคนาดา สหภาพยุโรประงับการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี 
ระหว่างไทย-อียู (EU) หรือเอฟทีเอ (FTA) ไทย-อียู (EU) ทันที ส่งผลกระทบให้การส่งออก
ของประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เพราะประเทศเวียดนามได้สิทธินั้นไป  ต่อมา 
ในปี ๒๕๖๒ เราถูกตัดสิทธิจีเอสพี (GSP) เช่นกันจากประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๖๓ เราถูกตัดสิทธิ
จากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีมูลค่าความเสียหายกว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท การเจรจาตกลง
การค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรก็เช่นเดียวกันติดขัดไม่มีท่าทีว่า 
จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ นี่คือความเสียหายเบื้องต้นท่ีเกิดขึ้นและกระทบประชาชนคนท ามาหากิน 
คนส่งออก นับตั้งแต่วินาทีแรกท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามา แย่ไปกว่านั้นค่ะ  
จากการคาดโทษและแรงกดดันดังกล่าวต่าง ๆ ท่ีว่ามานี้ พลเอก ประยุทธ์ท าให้ประเทศไทยเรา 



๓๒๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๖๘/๒ 
 
ตกอยู่ในสภาวะโลกล้อมไทย หันไปทางไหนก็ถูกประท้วง และเพราะความอีโก้ (Ego) สูง 
ของนายกรัฐมนตรีเถื่อนท่านนี้พอรู้ว่าประเทศฝ่ายพันธมิตร ฝ่ายประชาธิปไตยไม่เอาท่าน  
ท่านจึงเลือกท่ีจะเอนเอียงเข้าหากลุ่มอ านาจอีกขั้วมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญและมากเกินงาม 
นักวิชาการหลายท่านและสื่ อต่าง ๆ ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีสองปีแรกตั้งแต่มี 
การรัฐประหารประเทศไทยเข้าหาประเทศจีนและประเทศรัสเซียอย่างโจ่งแจ้ง กระทรวง 
การต่างประเทศเองก็รู้ดีว่าการกระท าเช่นนี้จะต้องมีปัญหากับอีกฝ่ายอย่างแน่นอน  
แต่เลือกท่ีจะเงียบเพราะรู้ว่าพูดอะไรไปก็จะมีปัญหา ก็จะขัดใจนาย ดังนั้นก็ไม่มีใคร 
เตือนท่าน ท่านดอนก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ีท่านควรจะท า พูดอะไรก็ไม่ได้  
แต่ประเด็นท่ียกระดับความขัดแย้งคือการท่ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หันไปเลือกซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ์กับประเทศจีนและประเทศรัสเซีย จากเดิมท่ีเคยซื้อขายกับทางตะวันตก
เป็นหลัก ท่าทีลักษณะนี้คือการส่งสัญญาณค่ะ ส่งผลลามไปถึงความมั่นคงระดับโลก  
ฝ่ายมหามิตรอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีความสัมพันธ์ดีกับประเทศไทยมานานนับ  
๑๙๐ ปี --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๖๙/๑ 
 
และกลุ่มพันธมิตรฝ่ายนี้ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจและไม่เชื่อมั่นประเทศไทยไปโดยปริยาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันท่ีประเทศไทยมีผู้น าเผด็จการค่ะ ถ้ามองตามหลักความเป็นจริง
เป็นไปได้ยากมากท่ีจะรักษามิตรท้ัง ๒ ขั้วไว้ได้โดยการซื้อขายอาวุธจากท้ัง ๒ ฝั่ง เพราะนี่คือ
การส่งสัญญาณการตีตัวออกห่างจากมิตรประเทศฝ่ายประชาธิปไตย นอกจากประเทศไทย
จะเสียมิตรเก่าแล้วก็ยังไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากมิตรใหม่เช่นเดียวกันค่ะ จากยุทธศาสตร์ 
แก้ผ้าเอาหน้ารอดของ พลเอก ประยุทธ์ นั้นท าให้มิตรรอบตัวไม่เอาจริงเอาจังกับประเทศไทย
อีกต่อไปไม่ว่าจะมีการเจรจาใด ๆ ก็ตาม จากท่ีเราเคยเป็นผู้น าอาเซียน (ASEAN) เคยมีหลัก
อุดมการณ์ต่อหลักประชาธิปไตยอย่างแน่วแน่ การทูตไทยเคยเก่ง เคยหลักแหลม แล้วก็ 
เคยสามารถเป็นตัวกลางล็อบบี (Lobby) ในเวทีโลกเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคได้ด้วย 
ระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชาเราเคยท าส าเร็จมาแล้วค่ะ นี่คือความเก่ง 
ของการทูตไทยในสมัยอดีตท่ีเป็นท่ียอมรับในเวทีโลก ท่าน พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  
ขออภัยท่ีเอ่ยนาม เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า นี่เคยเป็นวิสัยทัศน์การต่างประเทศ  
ของประเทศไทยท่ีเคยได้รับการชื่นชม มาวันนี้เรากลับเป็นตัวถ่วงของภูมิภาคเสียเอง  
แม้ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งแล้วก็ตาม แต่สันดานความเป็นเผด็จการทางทหาร 
ยังคงฝังลึก เห็นได้จากท่าทีของประเทศไทยท่ีเลือกให้ ท้ายรัฐบาลเผด็จการด้วยกันเอง  
ในกรณีประเทศเมียนมา แม้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะมีความสนิทสนมส่วนตัว 
กับ พลเอกอาวุโส มี่นอองไลง์มากเพียงใดก็ตาม อดีตจะเคยรัฐประหารมาเหมือนกัน 
อย่างไรก็ตาม แต่ประเทศไทยต้องมาก่อนความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่าน จะเกี๊ยะเซียะกัน
อย่างไรก็ตาม จะรู้เห็นเป็นใจอย่างไรก็ตาม แต่ท่านต้องมีจรรยาบรรณ ท่านต้องรักษาจุดยืน 
แล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลัก เพราะหน้าของท่านคือหน้าของประเทศไทย 
ทุกวันนี้ท่านคือนายกรัฐมนตรี ท่านต้องส านึกจุดนี้นะคะ เพราะไม่ว่าท่านจะท าอะไรก็ตาม
ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยค่ะ 
   (นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
   นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (นครศรีธรรมราช)  :  ขออนุญาตครับ 
ท่านประธาน  
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
มีผู้ประท้วงนะครับท่านสรัสนันท์ เชิญครับ 



๓๓๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๖๙/๒ 
 
   นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปราย ตามข้อ ๖๙ การอภิปรายต้องอยู่ 
ในประเด็นท่ีก าลังปรึกษาหารือกันอยู่ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้ าซาก และเป็นการใส่ร้าย
หรือเสียดสีบุคคลใด เราก าลังอภิปรายกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน หรือว่าเราต้องอภิปรายรัฐบาล
ตั้งแต่รัฐบาล พลเอก ชาติชายหรือครับ ผมคิดว่าท่านประธานต้องวินิจฉัยให้ผู้อภิปราย 
ได้อภิปรายในประเด็น แล้วก็เสนอแนะกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน เพราะว่าถ้าอภิปรายไม่อยู่ 
ในประเด็นก็จะเสียเวลา กราบขอบพระคุณครับ  
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านสรัสนันท์ก็ไม่ต้องเกริ่นเนื้อเรื่องนานหรอกครับ พยายามอย่าพูดถึงประเทศอื่น  
ประเทศทีส่าม พยายามหลีกเลี่ยงนะครับ เชิญต่อครับ 
   นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร (ขอนแก่น)  :  น าเรียนท่านประธานค่ะ  
ดิฉันก าลังพูดถึงการบริหารประเทศในด้านการต่างประเทศ เพราะฉะนั้นมีความส าคัญ 
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพูดถึง เพราะว่าประเทศไทยได้รับความเสียหายในเวทีโลก 
   นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ผมจะไม่อนุญาตให้พูดถึงประเทศท่ีสาม ใช้ค าว่าประเทศใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน  
ทางทิศตะวันตก ทางทิศตะวันออกก็ได้ครับ 
   นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร (ขอนแก่น)  :  ประเทศเพื่อนบ้านท่ีเพิ่งมี 
การรัฐประหารโดยกลุ่มนายพลใช้ความรุนแรง ยิงกราดประชาชน จับขัง ลงโทษคนเห็นต่าง
ทางการเมืองอย่างเลือดเย็น ภาพเหล่านี้ถูกแพร่ออกไปท่ัวโลก ทุกคนต่างประณาม 
ความรุนแรงนี้อย่างหนัก ข้อมูลสมาคมช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองระบุว่าตั้งแต่มี 
การรัฐประหารประเทศเพื่อนบ้านมีคนถูกฆ่าไปแล้วกว่า ๓,๐๐๐ ราย ถูกจับกุมไปแล้ว 
กว่า ๑๘,๐๐๐ ราย แต่มีประเทศไทยท่ีเฉยเมย อยู่ข้าง ๆ กันนิ่งเงียบ ในวันนี้ท่ีทุกประเทศ
บอยคอต (Boycott) ประเทศเมียนมาค่ะ ต้องเอ่ยนามจริง ๆ แต่ประเทศไทยยังคงยื่นไมตรี
ให้เสมอ ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบอบเผด็จการของประเทศพม่าอย่างโจ่งแจ้ง ---------- 
 

- ๑๗๐/๑ 
 



๓๓๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๗๐/๑ 
 
เช่นการให้การรับรองและให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลทหารพม่า โดยส่งตัวแทนเข้าร่วม 
พิธีสวนสนาม ในกรุงเนปยีดอ ภายหลังจากการรัฐประหารได้ไม่นาน รัฐบาลไทยแต่งตั้งทูต
เพื่อให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่รัฐบาลทหารเมียนมา และรัฐบาลไทยเป็นตัวตั้งตัวตี 
ท่ีน ารัฐบาลทหารเมียนมากลับมาสู่โต๊ะเจรจาของอาเซียน (ASEAN) นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้ส่งผู้บริหารระดับรองนายกรัฐมนตรีคือนายดอน ปรมัตถ์วินัย ควบรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ไปพบ นายพลอาวุโส มี่นอองไลง์ หัวหน้ารัฐประหารอย่างลับ ๆ 
แต่ก็ไม่ได้มีค าอธิบายใด ๆ ต่อการเยือนในครั้งนั้น บรรดาผู้น าอาเซียน (ASEAN) เขาเอือม 
กันหมด ท้ัง ๆ ท่ีกลุ่มอาเซียน (ASEAN) ณ ตอนนั้นก าลังกดดันรัฐบาลเผด็จการเมียนมา 
โดยการเจรจาให้มีอาเซียน (ASEAN) เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย แต่พี่ไทยของเราวิ่งไปหา
เขาถึงท่ี แถมการกระท าลักษณะนี้เป็นการไม่ให้เกียรติประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยตรง 
นี่ถือว่าเป็นการตบหน้าผู้น าอาเซียน (ASEAN) ท้ังหมด นี่ถือว่าเป็นการข้ามหัวอาเซียน 
(ASEAN) ในฐานะประชาคมในภูมิภาค  
  ล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมท่ีผ่านมากองทัพไทย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  
น าคณะทหารไทยเข้าร่วมหารือกับ พลเอกอาวุโส มี่นอองไลง์ ท่ีเมืองงาปาลี รัฐยะไข่   
มีการต้อนรับกันอย่างอบอุ่น แน่นแฟ้น ดิฉันขอถามว่ามีภาพลักษณะอย่างนี้คนไทยรับได้ไหม
ท่ีเราไปอวยรัฐบาลเผด็จการ อย่ามาพูดค่ะว่าเป็นเรื่องกองทัพ เป็นเรื่องความมั่นคง กองทัพ 
ก็กินภาษีของประชาชนคนไทย ก่อนท่ีจะท าอะไรได้เห็นหัวของเราบ้างหรือเปล่า ท้ังฝ่าย
กองทัพก็ดี ท้ังฝ่ายบริหารก็ดี ทุกวันนี้ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศจริงหรือไม่ หรือเป็น
ผลประโยชน์ส่วนตัว วันนี้ประชาชนชาวเมียนมาถูกกระท า ถูกเข่นฆ่า ชาวโลกประณาม 
คว่ าบาตร รัฐบาลไทยโดย พลเอก ประยุทธ์กลับให้ไมตรี ให้ความสนิทชิดเชื้ออย่างเต็มท่ี 
แบบนี้ประเทศไทยจะไปท่ีไหน จะไปคุยกับชาวโลกได้อย่างไร วันนี้ พลเอก ประยุทธ์ท าให้
ประเทศไทยไม่เหลือจุดยืนอย่างสง่างามใด ๆ ในเวทีโลก ท่ีส าคัญกองทัพเมียนมาเองก็ไม่เคย
ให้เกียรติประเทศไทยเช่นเดียวกัน ท่ีสังเกตได้คือเหตุเครื่องบินรบของเมียนมารุกล้ าเข้ามา 
ในน่านฟ้าไทยขณะท่ีก าลังท าการรบอยู่ ยิงถล่มชนกลุ่มน้อยอยู่ และได้บินข้ามเขตมา  
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก นานถึง ๑๕ นาทีค่ะ ท้ังเสียงระเบิด ท้ังการบินวน ยิงปืนกล 
ชาวบ้านฝั่งไทยหนีกระสุนกันชุลมุน บ้านเรือน รถยนต์ ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้รับ
ความเสียหาย โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่อย่างนั้นเป็นประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศ  



๓๓๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๗๐/๒ 
 
แน่นอน ประเทศไทยถูกรุกล้ าอธิปไตยอย่างโจ่ งแจ้ง แต่ก็ ไม่ เคยได้รับการขอโทษ 
อย่างเป็นทางการจากฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมาแต่อย่างใด ท่ีน่าเจ็บใจท่ีสุด พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ออกมาแก้ต่างให้เพื่อนเผด็จการ กล่าวว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้เจตนา คุยกันแล้ว
ไม่อยากท าให้เป็นเรื่องใหญ่ เขาแค่มาตีวงเลี้ยว เรามีสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันอยู่แล้ว แล้วก็เน้นย้ า
อีกครั้งว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ บ้าไปแล้วท่านประธาน เขาบินรุกล้ าเข้ามาขนาดนี้ สร้างความ
เสียหายให้พี่น้องคนไทยนอนผวาไม่รู้ตั้งกี่คืน ท่านเป็นทหารแท้ ๆ ท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
เป็นทหารแท้ ๆ นะคะ ท่านกล้าพูดอย่างนี้ กองทัพมีไว้ท าอะไร ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ท่านพูดอย่างนี้ท่านมีศักดิ์ศรีความเป็นทหาร ความมั่นคงของเราอยู่ท่ีไหน 
เขามาเหยียบเท้าเราถึงขนาดนี้ เขามาเปิดกระโปรงเราถึงขนาดนี้ จะให้เขาขอโทษสักค า 
ท่านก็ยังไม่กล้า แต่เวลาท่านอยู่ในประเทศไทยท่านเก่งมาก เอะอะอะไรก็เอาปืนมาขู่คนไทย  
 
                - ๑๗๑/๑ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๑๗๑/๑ 
 
เวลาต้องไปรบจริง ๆ ท่านท าอะไรอยู่ ต่างประเทศเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ท่ีแล้วแค่มีลูกโป่ง
บินลอยมาเขาก็เอาเครื่องบินยิงแล้ว นี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าเครื่องบินรบล านั้นก าลังยิงประชาชน
พลเมือง ผิดท้ังกฎหมายระหว่างประเทศ ผิดท้ังหลักสิทธิมนุษยชน แล้วประเทศไทยเรา 
กลับบอกว่าไม่เป็นไร แบบนี้เราจะเอาหน้าท่ีไหนไปยืนอยู่บนเวทีโลกคะ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เอาความอับอายเหล่านี้มาให้ประเทศไทยซ้ าแล้วซ้ าเล่า ดิฉันถามว่าพี่น้องคนไทย
ยังจะยอมให้คนแบบนี้มาเป็นผู้น าของเราอีกอยู่หรือคะ ดิฉันขอประณามค่ะ ขอประณาม  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีให้ท้ายเผด็จการเมียนมา ขอโทษพี่น้องเมียนมาท่ีบทบาท 
ของรัฐบาลไทยไม่ได้ช่วยเหลือเป็นประโยชน์อย่างท่ีสุดต่อการต่อสู้เพื่ อประชาธิปไตย 
และสิทธิ เสรีภาพของท่าน ดิฉันละอายใจมากท่ีรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์มีส่วนร่วมต่อ 
การพัฒนาระบอบเผด็จการท่ีท าร้ายท่าน ดิฉันขอแสดงความเสียใจกับผู้ท่ีต้องสูญเสียชีวิต 
แล้วก็ขอสดุดีนักรบเพื่อประชาธิปไตยทุกท่าน ท่าทีของประเทศเมียนมามาจนถึงตอนนี้ 
ท าให้ประเทศไทยเสียหายมาก เปลืองเนื้อเปลืองตัว เพื่อนรอบข้างดูถูกเรา ไปไหนมาไหน 
เขาไม่ให้เกียรติ คราวท่ีแล้วนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นตัวตั้งตัวตีจัดการประชุมเพื่อหาทางออกเรื่องเมียนมา แต่ปรากฏว่าเพื่อนอาเซียน 
(ASEAN) ไม่มาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศฟิลิปปินส์ หรือประเทศบรูไนไม่ยอมมา เพราะเขาไม่ยอมรับวิธีการรับมือแนวทาง 
ต่อกรณีประเทศเมียนมา ดิฉันอยากทราบว่าท าไมประเทศไทยต้องมาเสียเกียรติภูมิ 
ท่ีสั่งสมมาเป็นร้อย ๆ ปีเพราะความโง่เขลา ความไม่รู้การต่างประเทศของ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นเพราะเพื่อปกป้องรัฐบาลเผด็จการของประเทศเมียนมา ฆาตกรท่ีฆ่า
ประชาชนกว่าพันคน พลเอก ประยุทธ์น าความเสื่อมเสียท่ีไม่น่าอภัยมาให้ประเทศไทย 
โดยท่ีไม่รู้จบ ท่านประธานคะ ถ้าความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาดีอย่างท่ีท่านนายกรัฐมนตรีว่า 
อย่างน้อย ๆ พลเอก ประยุทธ์ก็ใช้ความสัมพันธ์ท่ีดีเหล่านั้นอย่างชาญฉลาดนะคะ เพราะว่า
ไหน ๆ เราก็เสียหายมามากแล้ว  
  ดิฉันขอกล่าวถึงเรื่องยาเสพติดค่ะ นับว่าตอนนี้อยู่ในวิกฤติท่ีเป็นไปได้ล าบาก 
แล้วก็รุนแรง ยาเสพติดท่ีทะลักเข้าชายแดนไทยจากฝั่งเมียนมามีนัยมากขึ้นอย่างส าคัญ  
จากรายงานของยูเอ็นโอดีซี (UNODC) พบว่าตั้งแต่มีการรัฐประหารในประเทศเมียนมา  
มีการปลูกและผลิตฝิ่นมากขึ้นกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ประเทศเมียนมาเป็นแหล่งปลูกฝิ่น 



๓๓๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๑๗๑/๒ 
 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ ๒ รองลงมาจากประเทศอัฟกานิสถานในโลก มีมูลค่าฝิ่นสะพัดมากถึง 
๖๖ ,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถแปรเป็นมูลค่ายาเสพติดชนิดเช่นเฮโรอีนได้มากถึง 
๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท รัฐฉานท่ีมีพื้นท่ีติดกับประเทศไทยมีสัดส่วนการผลิตฝิ่นมากกว่า  
๕๐ เปอร์เซ็นต์ของการผลิตท้ังหมด ขอถามว่าประเทศไทยจะรอดไหมคะจากภัยยาเสพติดนี้ 
เยาวชนจะรอดหรือเปล่า การท่ีประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาคือการสนับสนุน
กระบวนการการผลิตยาเสพติดท่ีเป็นภัยมั่นคงของประเทศไทย ดิฉันคิดแบบนี้ผิดหรือไม่คะ 
ไม่แปลกค่ะท่ีทุกวันนี้ประเทศไทยมียาเสพติดเกลื่อนเมืองอยู่ทุกซอกทุกซอย อยู่ทุกหมู่บ้าน
ในราคาท่ีย่อมเยา ก็เพราะ พลเอก ประยุทธ์ปล่อยให้ยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย  
อย่างง่ายดาย ให้ท้ายกระบวนการการค้ายาเสพติดท้ังทางตรงและทางอ้อมใช่หรือไม่ คะ  
ท้ัง ๆ ท่ีว่าความสัมพันธ์เราดีท่านก็ควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ เราไม่เห็นการเจรจา 
เรื่องยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ความงามหน้าของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ยังไม่จบค่ะ 
ท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน นานาประเทศต่างลงความเห็นเรื่องประเทศรัสเซีย
ใช้ความรุนแรงเข้าถล่มประเทศยูเครนเพื่อผนวกดินแดน ๔ แคว้น จุดยืนของประเทศไทย 
ต่อเรื่องนี้ก็เป็นท่ีโจษจันเพราะในการประชุมยูเอ็น เจเนอรัล แอสเซมบลี (UN General 
Assembly) หรือสมัชชาสหประชาชาติ ประเทศไทยได้โหวตงดออกเสียงต่อการประณาม
ประเทศรัสเซีย ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๑๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๗๒/๑ 
 
ท้ัง ๆ ท่ี ๑๔๑ ประเทศท่ัวโลกเห็นด้วยต่อการประณาม มีเพียง ๓๕ ประเทศเท่านั้นท่ีโหวต 
งดออกเสียง และเราก็เป็นหนึ่งในนั้น ส่วนค าชี้แจงของนายดอน ปรมัตถ์วินัย กล่าวว่า 
ถ้าประเทศไทยโหวตเหมือนทุกคนคะแนนมันจะจม ไม่มีอะไรแตกต่าง ถ้าไทยโหวต 
ต่างออกไปประชาคมโลกจะให้ความสนใจประเทศไทย เขาจะถามว่าท าไมประเทศไทย 
ถึงคิดเช่นนั้น อันนี้คือการเรียกร้องความสนใจค่ะ ดิฉันคิดว่าเป็นเหตุผลท่ีไร้สาระมาก แล้วก็
เป็นอีกครั้งหนึ่งท่ีประเทศไทยได้ยืนยันตัวตนในเวทีโลก เรากลายเป็นตัวถ่วงความเจริญ  
ท าให้มิตรประเทศตั้งค าถามต่อจรรยาบรรณของประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ  
มีความส าคัญมาก แต่ทุกวันนี้เขามองว่าการต่างประเทศของประเทศไทยไม่มีศักดิ์ศรี  
ไม่มีตัวตน ไร้ทิศทาง ไม่ผิดจริง ๆ ท่ีเราจากเสือตัวท่ี ๕ กลายเป็นเสือเมากัญชาไปเสียแล้ว 
ดิฉันคิดว่าการต่างประเทศท่ีดีท่ีสุดคือการท่ีเราสามารถรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ได้มากท่ีสุด ต้องสร้างมิตรให้ได้มากท่ีสุด ไม่สร้างศัตรู ต้องรักษาสมดุลระหว่างขั้ วอ านาจ 
ให้อย่างเหมาะสม และท่ีส าคัญท่ีสุดคือรักษาหลักธรรมาภิบาลสากล แต่การต่างประเทศ  
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา น าความเสียหายทางเศรษฐกิจท าให้เราเสียมิตรท่ีส าคัญ
มากมาย เสียเกียรติภูมิท่ีสั่งสมมา อยู่มา ๘ ปีเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่านอกจากคนในประเทศ 
จะเอือมระอาท่าน ท่ัวโลกต่างก็ยังส่ายหน้าอีกเช่นเดียวกัน ภายใน ๘ ปี พลเอก ประยุทธ์ 
ท าให้ประเทศไทยจากดาวรุ่งเป็นดาวร่วง ฉะนั้นประเทศไทยมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเปลี่ยน
ผู้น า ดิฉันขอส่งสารไปยังมิตรประเทศทุกท่านและพี่น้องคนไทยทุกคนว่าถ้าพรรคเพื่อไทย  
มีโอกาสได้มาจัดตั้งรัฐบาลการต่างประเทศของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะ 
การต่างประเทศของฉบับพรรคเพื่อไทยจะเน้นการทูตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก  
เราจะเน้นการต่างประเทศท่ีกินได้ สามารถฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้กลับมา
ทัดเทียมประเทศชั้นน าได้ เราจะรักษาสมดุลระหว่างทุกมิตรอย่างมียุทธศาสตร์ และรักษาไว้
ซึ่งจรรยาบรรณ เราต้องเรียกคืนความเชื่อมั่นกลับคืนมา นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย  
เราจะลุยเอง ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะต้องคัดสรรให้คนท่ีมี
ศักยภาพท่ีสุดเข้ามาดูแลหน้าท่ีตรงนี้ เพื่อท่ีจะพลิกโฉมหน้าใหม่ของประเทศไทยในเวทีโลก
อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ  
  ท่านประธานคะ ปีนี้เป็นปีนิมิตหมายดี เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง ขอให้ 
พี่น้องร่วมแรงร่วมใจผ่านการเลือกตั้งท่ีจะเข้ามาถึงนี้ก าหนดชะตาของเรา และเลือกผู้น า 



๓๓๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          นัชชา ๑๗๒/๒ 
 
ของเราเอง อย่าได้ไปใส่ใจว่า ส.ว. จะกี่ร้อยคนก็ตาม ขอให้เพียงมุ่งมั่นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
เเลนด์สไลด์ (Landslide) ไปด้วยกัน เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้น าเพื่อประเทศไทย 
ท่ีดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณค่ะ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ปรึกษา
ท่านจุลพันธ์หน่อยครับ เนื่องจากตอนนี้มันเท่ียงคืนครึ่ง ของท่านยังมีรายชื่อเหลือ ๑ ท่าน 
เพราะฉะนั้นเราจะให้ท่านรัฐมนตรีตอบไหมครับ 
   นายสงวน พงษ์มณี (ล าพูน)  :  เดี๋ยวผมก็จะมีถามรัฐมนตรีอยู่แล้ว ขอให้ผม
ไดถ้ามรัฐมนตรีนิดหนึ่ง 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ ให้ท่านสงวนพูดก่อนไหมครับ เชิญท่านสงวนครับ 
   นายสงวน พงษ์มณี (ล าพูน)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม สงวน พงษ์มณี 
พรรคเพื่อไทย จังหวัดล าพูน ผมพูดเป็นคนสุดท้าย แล้วก็ผมเป็นคนเดียวในสภาแห่งนี้ ๔ ปี 
ท่ีพูดเรื่องเมืองไทยมีรัฐซ้อนรัฐ เมืองไทยมีกระบวนการไม่คืนอ านาจให้กับฝ่ายประชาชน 
เมืองไทยของเราก่อนจะมีการเลือกตั้งเราได้สร้างรัฐพันลึก คือรัฐท่ีเรียกว่ารัฐตามกฎหมาย
ความมั่นคง ท่านเชื่อไหมครับ ผมจะใช้กระดาษ ๓ แผ่นอธิบายให้เห็นภาพว่าวันนี้อ านาจ 
ท่ีเหนือกว่าอ านาจของประชาชนอยู่ตรงไหน ผมจะพูดถึงเรื่องรายละเอียดของอ านาจ  
ผมจะเร่ิมต้นตรงนี้นะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

 - ๑๗๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๗๓/๑ 
 
  นายสงวน พงษ์มณี (ล าพูน)  :  ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันท่ีประกาศ
กฎหมายรัฐธรรมนูญคือ ๖ เมษายน ท่านก็ยังออกมาสัมภาษณ์โดยท่าทีท่ีผมไม่อยากเอา 
มาเปิด เขาว่าไม่ต้องเปิดแล้วเพราะว่าไม่เป็นมิตร มันดูไม่ดี ท่านด่าทุกคนว่าฉันไม่สืบทอด
อ านาจ ฉันไม่อยู่ต่อ จากนั้นมา ๗ เดือนกับ ๑๕ วัน ฟังให้ดีนะครับ รัฐธรรมนูญประกาศ  
๖ เมษายน ๒๕๖๐  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ๗ เดือน ๑๕ วัน ออกค าสั่งท่ี ๕๑/๒๕๖๐ 
ค าสั่งอะไรครับ แก้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑  
เปลี่ยนโครงสร้างหมดเลย ยกเลิกมาตรา ๙ ซึ่ง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๑ ความหมายคืออะไรครับ เขาใช้เพื่อท่ีจะไปจัดการกับปัญหาพิเศษ
ในภาคใต้ แล้วก็บอกว่าหากผู้ว่าราชการจังหวัดและแม่ทัพภาคเห็นว่าจังหวัดใดสมควร  
ท่ีจะให้มีการบริหารจัดการราชการแผ่นดินแบบภาคใต้ให้ท าได้ ด้วยความตกลงของ ๒ ฝ่าย
คือแม่ทัพภาคและผู้ว่าราชการจังหวัด โดยจังหวัดนั้นจะต้องมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้า 
กอ.รมน. จังหวัด นี่มาตรา ๙ พอมาตรา ๑๓ เป็นเรื่ององค์ประกอบ องค์ประกอบของคนท่ี
จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ก็เป็นองค์ประกอบปกติเหมือนภาคใต้ แต่ค าสั่ง ท่ี ๕๑  
เพิ่มกระทรวงเข้ามา มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงดีอี (DE) เข้ามา ๔ กระทรวง นอกนั้นเป็นปลัดกระทรวง ก็แสดงว่ารัฐของเรา
ภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติกับภายใต้รัฐสภามีรัฐ ๒ รัฐซ้อนกันอยู่ ภายใต้รัฐสภานี่
สถาปนานายกรัฐมนตรี แต่สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นองค์ประกอบของราชการประจ า 
และ ๔ กระทรวงเท่านั้น ผมจะชี้ให้เห็น ท่านดูตอนนี้จะเห็นภาพชัดเลยว่าแม่ทัพภาค ๔ ภาค
เป็นการแบ่งประเทศทันทีเลยนะครับ ภาคเหนือมี ๑๗ จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ต้องมาขึ้นต่อแม่ทัพภาค ข้าราชการพลเรือนมาตรงนี้หมดเลย และหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ต ารวจและอัยการก็ขึ้นต่อแม่ทัพภาค แม่ทัพภาคนี่อัยการท่ีจะมาขึ้นต่อต้องเป็น
อธิบดีอัยการซึ่งมีอาวุโสสูงสุดของภาคนั้นด้วย นี่คือโครงสร้างของรัฐพันลึก  หรือรัฐทหาร 
หรือรัฐท่ีเรียกว่ารัฐความมั่นคง และแม่ทัพภาคท้ังหลายก็รายงานต่อแม่ทัพบก ขึ้นต่อ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติเลยครับ และนายกรัฐมนตรีก็อยู่ตรงนี้ ท่านครับ เขาตั้งขึ้นมา 
ในวันนั้นเจตนาคือเพื่อเอามาก ากับดูแลตัวแทนประชาชน รัฐบาลของประชาชนท่ีจะขึ้นมา
หลังการเลือกตั้ง เพราะผู้ยึดอ านาจบอกว่าจะไม่สืบทอดอ านาจ พอเป็นเช่นนี้ก็เกิดเหตุการณ์
ขึ้นหลายเรื่อง วันหนึ่งเกิดประกาศกฎหมายในสมัยท่านสมัคร สุนทรเวช ท่านจ าได้ไหม 



๓๓๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ        พรเทพ ๑๗๓/๒ 
 
ประกาศเจ็ดโมงเช้า ๑๑ โมงแม่ทัพนายกองมาแถลงไม่รับ ต้องเลิกไปกฎหมายสถานการณ์
ฉุกเฉิน ตอนนั้นผมจ าได้เจ็ดโมงเช้าประกาศ ๑๑ โมงต่อต้าน ท่านสมชาย แม่ทัพนายกอง
ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ประกาศแล้วนะครับ ท่านยิ่งลักษณ์ประกาศเสร็จ 
ประกาศกฎอัยการศึก อีกไม่กี่วันยึดอ านาจ แต่วันนี้ค าสั่งท่ี ๕๑/๒๕๖๐ ได้ท าให้ประเทศไทย 
มีรัฐซ้อนรัฐเกิดขึ้น ท่านจะเห็นชัดนะครับ สีแดงนี่คือรัฐท่ีบริหารประเทศโดย พ.ร.บ. บริหาร
ราชการแผ่นดิน ปี ๒๕๓๔ เราจะมีท้องถิ่น ภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วก็ปลัดกระทรวง  
ขึ้นกระทรวง แล้วเข้า ครม. นี่คือรัฐสภาครับ สถาปนานายกรัฐมนตรี นี่คือปกติหรือครับ ----- 
 

- ๑๗๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       อุทัยวรรณ์ ๑๗๔/๑ 
 
ตอนนี้ เป็นว่ารัฐปกติเป็นแบบนี้  เมื่อรัฐปกติ เป็นแบบนี้  ๒๑ พฤศจิกายน ตั้ งขึ้นมา 
เพื่อท าหน้าท่ีควบคุมรัฐท่ีมาจากการเลือกตั้งแน่นอน เห็นไหมครับ ตรงนี้แน่นอนว่าสร้างรัฐ
ขึ้นมาเพื่อจะบังคับทางนี้ แต่พอตัวเองเข้ามาเป็นรัฐนี้ไปไหน รัฐนี้หันกลับ  ไปตรวจสอบ  
ไปก ากับคนเห็นต่างรัฐบาลท้ังหมดเลย หลังเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ ท่านเข้ามาเอง พอท่าน 
เข้ามาเองรัฐนี้ท าหน้าท่ีก ากับผู้เห็นต่างหมดเลย นี่คือรัฐพันลึกท่ีเกิดขึ้นในเมืองไทย และ 
จะด ารงอยู่ต่อไป รัฐนี้จะแก้อย่างไร รัฐนี้จะท าอะไรต่อไหม แล้วจะท าอย่างไรกับมัน  
ง่ายมากครับ ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มาตราสุดท้าย ท่านครับ เราต้องน าค าสั่ง มาตรา ๔๔  
ท่ีเหลืออยู่มาท าเป็นพระราชบัญญัติท้ังหมด ผมย้ านะครับ เพราะว่าในมาตราสุดท้าย 
ของรัฐธรรมนูญบอกว่าค าสั่ง มาตรา ๔๔ มี ๒ ลักษณะ ถ้าอันไหนเป็นค าสั่งท่ีเป็นค าสั่ง
บริหารให้ใช้มติ ครม. ยกเลิกได้เลย อย่างเช่นไปยึดเงินครูมา เงินครูเขาบริหารหนี้อยู่ดี ๆ  
ไปยึดเขามา ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท อันนั้นออกค าสั่ง ครม. แก้ได้เลย แต่พวกนี้จะต้องท าเป็น
พระราชบัญญัติ ท าไมครับ ถ้ากลับไปดูเมื่อสักครู่ท่านเห็นไหม อัยการเป็นหมวด ๑๓  
ของรัฐธรรมนูญ ขึ้นต่อใครไม่ได้ วันนี้มาขึ้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พอมีการพูดกันมาก 
ออกระเบียบของกระทรวงกลาโหมเปรียบเทียบต าแหน่งต่าง ๆ ๒๐๐ กว่าต าแหน่ง พลตรี
เทียบเท่าอธิบดี เอ๊ะ ท าไมท าอย่างนี้อีก ผมก็ตกใจว่าถ้าตอนนี้รองผู้ว่า ราชการจังหวัด 
เป็นทหาร แล้วพลตรีนี้จะขึ้นเป็นรองผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไหม 
ไม่ใช่เลย ท่านไปดูระเบียบต่าง ๆ กองทุน ๑๑๕ กองทุน รัฐวิสาหกิจมีต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคุณสมบัติเทียบเท่ารัฐมนตรี วันนี้ทหารท้ังกองทัพ ๒๐๐ กว่าคน มันสามารถสไลด์ (Slide) 
ไปเป็นท่ีปรึกษาองค์กรต่าง ๆ ได้หมดเลย มาจากรัฐพันลึกนี้ท้ังสิ้น ท่ีผมพูดชี้ให้เห็นว่า 
เราจะต้องแก้ปัญหานี้อย่างถาวรโดยการเปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติครับ ดูผลงานของเขา
ต่อไป ครั้งหนึ่งผมเคยถามในวันท่ีนายกรัฐมนตรีมาแถลงนโยบาย ผมลุกขึ้นถาม ผมว่า 
ท าไมเรามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นทหารท่ัวประเทศ จังหวัดเล็ก ๆ พันเอกพิเศษครับ 
จังหวัดใหญ่ ๆ พลตรี ท าไมมี นายกรัฐมนตรีลุกขึ้นมาตอบและหันไปดูทางท่านวิษณุ   
แล้วบอกว่าคนคนนี้เขาเข้าใจผิด ถ้าไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินและจะท าอย่างนี้ได้อย่างไร 
แสดงว่านายกรัฐมนตรีเซ็นค าสั่งโดยไม่ได้ดูเลย เป็นสาระ เขียนเป็นตัวหนังสือบอกว่า 
จะให้ใครมาอยู่ต าแหน่งไหน ๆ ได้หมดเลย ในแม่ทัพภาค ๑ แม่ทัพภาคนี่ สมมุติภาคเหนือ 
มีผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๗ จังหวัดแล้ว มีองค์กรเหล่านี้แล้ว ยังสามารถตั้งข้าราชการในภาคนั้น 



๓๔๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       อุทัยวรรณ์ ๑๗๔/๒ 
 
อีก ๑๕ คนมาเป็นกรรมการ และตั้งอีก ๕ คนเป็นท่ีปรึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ 
กลายเป็นว่า ๒๐ คนตั้งมาเพิ่มได้อีก เพราะฉะนั้นรัฐนี้มีอ านาจมาก เขาจะใช้ต่อไหม ใช้ต่อ 
ใช้ต่อตรงไหนครับ ใช้ต่อตรงท่ีท่านเห็นไหมไม่กี่วันนี้ ล่าสุดไม่กี่วันนี้ วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๖ 
เกิดความวุ่นวาย เกิดการเคลื่อนไหวท่ีเป็นท่ีน่าตกใจของสังคมไทยว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง
เคลื่อนไหวจ านวนมาก แต่งตัวแบบโบราณ แต่งตัวแบบประวัติศาสตร์ ก็มีค าชี้ว่าคนกลุ่มนี้
ก าลังจะน าประวัติศาสตร์ บิดเบือนประวัติศาสตร์มาปลุกระดมคนต่อต้านรัฐ ค าสั่งจาก  
แม่ทัพภาค ๔ ในฐานะ ผอ.รมน. ภาค ๔ แต่งตั้งคณะท างานขึ้นมาคณะหนึ่ง มี ๒๓ คน  
คือทหาร ๑๘ คน ต ารวจ ๓ คน ----------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๗๕/๑ 
 
ไปติดตาม ตรวจสอบ ศึกษาว่าเขาพวกนี้ท่ี เคลื่อนไหวเขาบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างไร  
ขอโทษครับ คนท่ีตั้งมานี่คุณรู้เรื่องเจ็ดเจ้าแขกไหม คุณรู้เรื่องผีบุญไหม คุณรู้เรื่องกบฏไม้สัก
ท่ีภาคเหนือไหม ท่ีเรียกว่ากบฏเมืองแพร่ คุณรู้เรื่องครูบาศรีวิชัยไหม หลายคนบอกว่า 
ครูบาศรีวิชัยไม่ใช่กบฏ ไม่มี ถ้าไม่เขียนค าว่า กบฏ คือการฆ่ายังผิดกฎหมายอยู่ แต่ถ้าเขียน
กบฏแล้วการฆ่าไม่ผิดกฎหมาย แต่ว่าถ้าใครไม่เชื่อเรื่องนี้ให้ไปอ่านใน พ.ศ. นั้น ไปอ่านดู  
เรื่องอะไรครับ ค าสั่งเจ้าคณะหนเหนือพูดถึงเรื่องครูบาศรีวิชัยอย่างไร ผมพูดเรื่องนี้   
มันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร มันเกี่ยวครับ เพราะว่าจะตั้งคนเข้าไปศึกษาเรื่องนี้ ดูแลเรื่องนี้ 
ว่าเขามีความคิดอย่างไร มันต้องมีองคาพยพของภาคประชาชนด้วย มันต้องมีองคาพยพ  
ของภาควิชาการด้วยจึงจะเป็นท่ียอมรับ ถ้าหากว่าตั้งปีนี้ เดือนนี้ ถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จะเกิดปัญหามหาศาล จะท าให้มีการต่อสู้ที่ภาคใต้ยุ่งเหยิงขึ้นอีก นี่คือรัฐพันลึก  
  ท่านประธานครับ อันท่ี ๒ ถ้าท่านเห็นปุ๊บ ท่านจะเห็นว่าก่อนนายกรัฐมนตรี
จะมารัฐพันลึกไปยึดอ านาจได้เลยครับ ท่ีผมว่ามันจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไร  
เมื่อก่อนคณะกรรมการชายแดนจะมีฝ่ายปกครอง ซึ่งหมายถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย  
มีฝ่ายท้องถิ่นด้วย และมีองค์กรประชาชนด้วย เช่นว่าองค์กรท า ๒ แผ่นดินอย่างนี้เป็นต้น 
วันนี้ไม่มีครับ แล้วตรงนั้นตั้งแต่แม่สอดไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยูเอ็น (UN) อยู่เต็มหมดเลย 
แต่ท่านได้ท าการท่ีเรียกว่าขัดกับสนธิสัญญาเจนีวา เขาไม่ให้ทหารไปตั้งค่ายใกล้ชายแดน  
๒๕ กิโลเมตร เขาให้ห่าง ๒๕ กิโลเมตรนะครับ ใน ๒๕ กิโลเมตรนี้มีค่ายของใคร มีกองก าลัง
ของใคร ตชด. ครับ มี ตชด. พวกนี้เข้าใจ รู้การเคลื่อนไหว ๒ ฝั่ง รู้หมดเลย เดี๋ยวนี้ค่าย ตชด. 
มีจังหวัดหนึ่ง ๔ ค่ายออกมาหมดครับ ใครเข้าไปอยู่แทน ทหารด าครับ ชาวบ้านเรียก 
ทหารด าคือทหารพราน ทหารเขียวคือทหารหลัก วันนี้ทหารเขียวไปยึดค่าย ตชด. อันนี้ 
ต้องถามผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านจะตอบค าถามนี้กับยูเอ็น (UN) 
อย่างไร กับต่างชาติอย่างไร กับพี่น้องเราอย่างไร ๔ ปีมานี้ผมยังไม่เคยเห็นข่าวว่ามีการจับ
โรงงานผลิตยาบ้าในเมืองไทย ไม่มีนะครับ แต่โรงงานฝั่งโน้นผมรู้สามารถผลิต ๒๔ ชั่วโมง 
บางโรงงานได้ ๕๐,๐๐๐ กว่าเม็ดต่อวัน วันนี้ท าไมยาเสพติดมันเข้ามาง่าย เพราะไม่มี 
การประชาสัมพันธ์สื่อสารระหว่าง ๒ ข้างเลยครับ ความรับผิดชอบนี้ต้องถามไปยัง 
ฝ่ายความมั่นคงว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติยังเชื่อว่าตัวเองมีความส าคัญ สามารถดูแล
ชายแดนได้ไหม ยาเสพติดเข้ามามาก เข้ามาจากไหน เข้ามาจากต่างประเทศ ท าไมเข้ามาได้ 



๓๔๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ   ไอดา ๑๗๕/๒ 
 
อันนี้เป็นค าถาม มันเข้ามาได้ตั้งแต่เมื่อไรครับ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา หลังจากปี ๒๕๖๐ 
เปลี่ยนแปลงแล้ว ปี ๒๕๖๑ เริ่มแล้วครับ วันนี้ ตชด. บางครั้งก็ต้องมาคุมม็อบ (Mob)  
ในกรุงเทพฯ เพราะงานไม่มีแล้ว ตอนนี้ทหารพรานไปแทนหมดแล้ว ท่ีผมพูดเรื่องนี้
หมายความว่าการจัดการเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยระบบของความมั่นคง  
  อีกเรื่องเดียวจบครับ ภารกิจของรัฐพันลึกตรงนี้ท าอะไรบ้าง ท่านดูนะครับ 
เรื่องชายแดนผมพูดไปแล้ว แต่เรื่องส าคัญคือบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเวลา ๘๘๗ วัน 
นับตั้งแต่วันประกาศจนกระท่ังวันเลิก พ.ร.บ. ฉุกเฉิน ท่านครับ วันนี้รัฐพันลึกเขาต้องการ
อะไร เขาต้องการว่าเมื่อไรท่ีเขาเข้ามาท างานแล้วเขาอยากจะให้ยุติธรรมมาด้วย -------------- 
 
               - ๑๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๗๖/๑ 
 
เพราะนายยุติธรรมมียาเสพติด มีดีเอสไอ (DSI) และมีเรือนจ า วันนี้หลายคน ท่านรัฐมนตรี
มาอยู่ตรงนี้พอดี เป็นกังวลเมื่อมีข่าวว่าในเรือนจ าสามารถบรรจุคนได้แสนกว่าคน แต่มี
นักโทษ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าคนเป็นบางครั้ง ท่านจัดการอย่างไร ท่านมีโอกาสชี้แจงให้ประชาชน
เขาจะได้สบายใจ วันนี้คนในเรือนจ าเข้าไปมาก ออกมากลับไป ๆ นี่รัฐพันลึกท าอะไร 
ไม่ได้เลย แต่ว่าในรัฐพันลึกเกิดมีกระทรวงยุติธรรมอยู่ด้วย ท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ตรงนี้พอดี 
ก็อยากจะคิดว่าการจะพัฒนาคนท่ีเขามีความผิดพลาดและเกิดปัญหา บางคนก็เหมือน 
คนป่วย เข้าไปแล้วจะท าอย่างไรให้เขากลายเป็นคนท่ีมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เข้ามารับจ้าง 
รับใช้งานเหมือนคนปกติ ให้คนข้างนอกยอมรับ ตรงนี้เป็นค าแนะน าจากผมต่อรัฐบาล และ
ผมคิดว่าเมื่อรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้ก็ต้องขอให้ท่านตอบด้วยว่าท่านคิดและท่านท าเรื่องนี้อย่างไร  
  เรื่องต่อมา กระทรวงดีอี (DE) น่าตกใจครับ วันนั้นก็ขอซื้อนั่นซื้อนี่ไปแล้ว 
ท่านดูนะครับ ท่านอาศัยความสามารถของต ารวจไซเบอร์ (Cyber) ไปป้องกันให้รัฐบาล 
อย่างดีเลย ท่านดูนะครับ คดีเกิดขึ้นอย่างมหาศาล ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ การด าเนินคดีอย่างน้อย ๑,๘๙๐ คน กี่คดีครับ ๑,๑๖๙ คดี 
มาตรา ๑๑๖  ๑๒๘ คน มาตรา ๑๑๒  ๒๒๘ คน และ พ.ร.บ. ฉุกเฉิน ๑,๔๖๗ คน ท่ีส าคัญ
เด็ก ๑๕ ปีมี ๑๔ คน ต่ ากว่า ๑๕ ปีมี ๑๔ คน ๑๕ ปีถึง ๑๘ ปีมี ๒๔๓ คน เด็กพวกนี้เข้าไป
ในเรือนจ าผมก็เป็นห่วง พ่อแม่พี่น้องก็เป็นห่วง ท่านรัฐมนตรีช่วยตอบพวกเราได้ไหมว่า 
ท่านได้จัดการกับเด็กพวกนี้อย่างไร คนมันก็แน่นอยู่แล้วเด็กพวกนี้เข้าไปอีก แต่ถ้าเราไม่มี
การแก้ปัญหา หลังจากเลือกตั้งใหม่รัฐบาลไหนมาบริหารประเทศก็ตามรัฐพันลึกจะท างาน 
แล้วเรือนจ าจะรับไม่ไหวถ้าเราไม่มีมาตรการการท างานในเรื่องนี้นะครับ ท่านครับ วันนี้ดีอี 
(DE) ท าอะไร คนขโมยเงินจากธนาคาร เด็กร้องไห้ เด็กแขวนคอตาย ธนาคารไม่รับผิดชอบ 
แบงก์ชาติไม่พูดอะไร คนไปฝากเงินคนเขาแนะน าท าแอปพลิเคชัน (Application) นั้น 
แอปพลิเคชัน (Application) นี้ พอถูกขโมยเงินไปไม่ท าอะไรเลย ตรงนี้ไม่ท า แต่คนเห็นต่าง
รัฐบาลคุณท า มิจฉาชีพเรื่องแอปพลิเคชัน (Application) ดูดเงินคน เรื่องขายหวยออนไลน์ 
(Online) เรื่องค้าขายออนไลน์ (Online) เรื่องพนันออนไลน์ (Online) เต็มไปหมดเลย คุณรู้
ทีหลังท้ังนั้นเลย ไม่ท า แต่ไปท าเรื่องอื่น ไปจัดการกับคนท่ีเห็นต่างกับรัฐเท่านั้น นี่คือผลงาน
ของรัฐพันลึก 
 



๓๔๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ     ประไพพิศ ๑๗๖/๒ 
 
  เอาละผมจะสั้น ๆ ยุติตรงนี้  การบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
๘๘๗ วัน ท่านดูนะครับ วันท่ี ๒๔ เตรียมแล้ว ประกาศแล้ว พอประกาศว่าจะประกาศฉุกเฉิน
ให้มีผลวันท่ี ๒๖ เขาท าอะไรบ้าง วันท่ี ๒๕ ประกาศบอกว่าต้องเอากฎหมายนี้ไปซ้อนทับกับ
ภาคใต้ด้วย วันท่ี ๒๖ มีผล วันท่ี ๒๗ ออกกฎหมายการเงินเลย ไม่ต้องมีอีบิดดิง (e-Bidding) 
เฉพาะเจาะจงได้หมด การส่งงานซื้อด่วน ต้องด่วนอย่างเดียว การส่งงานเป็นอย่างไรครับ  
ผู้ซื้อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ให้ถือเป็นการรับงานด้วย เห็นไหมครับง่ายมากเลย อันนี้
คือวันท่ี ๒๗ วันท่ี ๓๑ เขียนว่าอย่างไรครับ ราคากลางท าอย่างไร ราคากลางเขียนไว้เลยว่า
เอาราคาไหน ๆ ต่อมาวันท่ี ๒๔ เมษายน เยียวยาล่วงหน้ากับบริษัทใหญ่เลยครับ สภาแห่งนี้
ถูกปรับวันหนึ่งเยอะนะครับ เสียค่าปรับพันกว่าล้านบาท เป็น ๐ ครับ ว ๑๗๑ เขียนไว้ชัดเจน
เลยว่าจะท าอย่างไรได้บ้าง ผมเห็นแล้วก็สะเทือนใจท ามาเพื่อการใช้เงินเท่านั้นเอง แต่มันมี
ปัญหาครับ ท่านประธานก็รู้ พวกเราก็รู้ ท่านรัฐมนตรีก็รู้ มันมีการเคลื่อนไหวของแพทย์
ท้ังหลายว่าขอนิรโทษกรรม ท่านเคยได้ยินไหมครับ ขอนิรโทษกรรมการท างานครั้งนี้ให้คน
มันพ้นผิดเลย -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๗๗/๑ 
 
ทุกคนก็ออกมาต่อต้านว่าไม่ควร ไม่ควร ไม่ควร เพราะอะไร เพราะว่าไม่ใช่เรื่องท่ีเราต้องมา
นิรโทษกรรม เพราะมีกฎหมายคุ้มครองแพทย์อยู่แล้ว ไม่ใช่ครับ เขาบอกว่าการซื้อของแพทย์
ไม่มีปัญหา บุคลากรท่ีเป็นอาสาสมัครท่ีโรงพยาบาลไม่มีปัญหา แต่มีปัญหาท่ีคนซื้อของครับ  
คนซื้อของถ้าซื้อแบบนี้เขากลัวว่าเขาจะผิด ผมก็ไปดูต่อว่ามีอะไรบ้างท่ีบอกเหตุ ท่านประธาน 
ใน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐขึ้นมา คณะกรรมการชุดนี้ผมพูด 
แบบตลก เซ็นด้วยอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ หลังจากประกาศไว้ ๑ ปี
แล้วนะครับ เป็นเอกสารข่มขู่ส านักปลัด บอกว่าตอนนี้จะใช้เงินกู้ ตามข้อ ๑.๔ ประมาณ 
๑๐,๒๖๐ กว่าล้านบาท ให้ซื้อตามนี้ ตามค าสั่งท่ีวันนี้ ตามค าสั่งท่ีวันนี้ ตามค าสั่งท่ีวันนี้  
แต่ถ้าไม่ซื้อนี่ ขู่ส านักปลัด ท่านฟังนะครับ หากส านักปลัดไม่ด าเนินการตามหนังสือท่ีทางนี้
ออกให้ระวังนะ ท่านจะท าตามกฎหมาย มาตรา ๕๕ ก็ได้ มาตรา ๕๖ ก็ได้ คืออีบิดดิง  
(e-Bidding) ก็ได้ อะไรก็ได้ มันจะรุนแรงแล้วจะเสียหาย เป็นอ านาจวินิจฉัยของท่าน 
หมายความว่าท่านต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับ เขาก็ต้องรีบท าไปหมื่นกว่าล้านอันนี้อันเดียว
นะครับ ท่ีผมพูดให้เห็นภาพว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทท่ีเรากู้มา ฉบับแรกมี ๓ เรื่อง  
เรื่องโควิด (COVID) เรื่องเยียวยา แล้วก็เรื่องฟื้นฟู หากจะเปลี่ยน ๒ เป็น ๑ หรือ ๓ เป็น ๑ 
ซึ่งมันเป็นอีบิดดิง (e-Bidding) ได้ ฉบับแรก ๑ ล้านล้านบาทต้องมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ แต่มาวันนี้ฉบับท่ี ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทไม่มีแล้ว ง่าย ๆ เลย เร็ว ๆ เลย 
หาก ครม. เห็นว่ามีความจ าเป็นใช้ได้เลย ท้ังหมดท่ีผมพูดนี่คือผลงานของรัฐพันลึก ภาระท่ี
ท าต่อไปนี้จะเป็นภาระของหน่วยงาน รัฐบาล หรือว่ากระทรวง ซึ่งเป็นกระทรวงแบกรับ
ปัญหา ศาลตัดสินเอย เจ้าหน้าท่ีถูกจับเอย ก็ไปติดท่ีเรือนจ าท้ังนั้นเลย วันนี้ท่านรัฐมนตรี 
มาอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสเหมาะท่ีจะต้องถามท่านรัฐมนตรี  ผมเน้นหนักตรงนี้  
ท่านช่วยตอบให้พวกเราสบายใจว่าท่านจะท าอย่างไรให้ประชาชนสบายใจ เมื่อรัฐพันลึก 
เป็นอย่างนี้ผมเสนอรัฐบาลว่าอย่างนี้  ไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลชุดไหน ๆ ค าสั่ง   
มาตรา ๔๔ และค าส่ังคณะปฏิวัติทั้งหลายควรจะมาจัดกรรมาธิการอย่างเร่งด่วน เอามาแก้ไข
เป็นพระราชบัญญัติหมดเลย อันไหนท่ีขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือเป็นไปไม่ได้   
ขัดแย้งมาก ๆ ก็ต้องเลิก ท่านครับ รัฐธรรมดามันขึ้นไปตรงนี้ แล้ว พ.ร.บ. บริหารราชการ
แผ่นดินบอกว่าให้ใช้อย่างนี้ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ขึ้นมาถึงกระทรวง แล้วบอกว่ามี  



๓๔๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    นิษฐกานต์ ๑๗๗/๒ 
 
๒ กระทรวงเท่านั้นท่ีไม่ต้องใช้อย่างนี้คือกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงกลาโหม  
แต่มาวันนี้รัฐพันลึกเอาทุกอย่างมาขึ้นต่อทหารบกหมดเลย มันขัดกฎหมายชัด ๆ อย่างนี้  
เราเลิกได้มีเหตุผล ผมจบการพูดแค่นี้ครับท่านประธาน ขอบคุณท่ีรัฐมนตรีอุตส่าห์มาชี้แจง 
ขอบคุณมากครับ 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
ท่านจุลพันธ์มีอะไรครับ เชิญครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย วิป (Whip) ฝ่ายค้าน 
วันนี้ฝ่ายค้านเราเดินหน้าการอภิปรายได้ครบ ๑๒ ชั่วโมง แล้วก็เป็นไปตามข้อตกลง  
ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีท้ัง ๒ ท่านอยู่กับพวกเราตั้งแต่เช้า เวลานี้เกือบตีหนึ่งแล้ว 
หลังจากนี้ถ้าท่านรัฐมนตรีจะชี้แจงพวกเรายินดีร่วมรับฟัง แล้วในวันพรุ่งนี้ก็ยืนยันตามเดิม 
สัดส่วนเวลาของวันพรุ่งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยังจะใช้สิทธิอีก ๑๒ ชั่วโมง ส่วน ครม. จะเหลือ
สิทธิในการตอบอยู่ ๓ ชั่วโมงในวันพรุ่งนี้ เราน่าจะเริ่มได้เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาตรง จากการ
พักประชุม แล้วก็จะเสร็จสิ้นเวลาเท่ียงคืนครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
รัฐมนตรีสมศักดิ์ครับ 

 
- ๑๗๘/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ปัทมา ๑๗๘/๑ 
 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีกรุณาอยู่ฟัง
ค าอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นข้อซักถาม ข้อแนะน าของท่านสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งสิ่งท่ี 
ท่านพูดเป็นประเด็นอาจจะเป็นเรื่องเก่าแล้วเราก าลังปรับปรุงแก้ไขให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี กระผมได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอบว่าก็ท าแล้ว แต่ว่า
ผลสัมฤทธิ์มันไม่ได้เสร็จ ท าปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลย อย่างเช่นสร้างสนามบิน สร้างถนนหนทาง 
อะไรต่าง ๆ เหล่านั้นมันต้องใช้เวลา ท่านก็ท าโครงการอย่างรถไฟฟ้าไป ๒๐๐ กว่ากิโลเมตร  
ท่ีกระผมได้ยินว่าในระยะเวลา ๘ ปี มันก็เข้าท านองเดียวกันกับท่ีกระผมอยากจะมาอภิปราย 
ตอบข้อซักถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลาย ๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติด 
ท่ีบอกว่าล้นบ้านล้นเมือง กระผมคิดว่าสิ่งต่าง ๆ ตรงนี้ควรจะได้ท าความเข้าใจเสียใหม่ว่า
ความเป็นจริงแล้วเราได้ท าอะไร แก้ไขอะไร หรือแม้แต่ในเรื่องของสินบนรางวัล ท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าพรรค ท่านได้ถามและได้พูดถึงเรื่องเงินรางวัลหรือเม็ดยาบ้าท่ีอาจจะ
เวียนเทียนมารับรางวัลอะไรต่าง ๆ เหล่านั้น กระผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะว่า
ต้นทุนยาบ้ามันถูกมาก แล้วก็ยาบ้าท่ีผลิตในประเทศเพื่อนบ้านชายแดนมี ๖ กลุ่ม 
ชนกลุ่มน้อย และเครื่องผลิตยาบ้า ซึ่งแต่เดิมแล้วเมื่อประมาณปี ๒๕๓๘ ก าลังผลิตเขา 
ได้ประมาณ ๖๕,๐๐๐ เม็ดต่อวัน แต่วันนี้เครื่องผลิตได้ถึง ๔ ล้านเม็ดต่อวัน ต่อเครื่อง  
ต่อโรงงานหนึ่ง ๗ กลุ่มชนกลุ่มน้อย ถ้าหากว่าเขามีกลุ่มละ ๑๐ โรงงาน ท่านลองคิดดูครับ 
โรงงานหนึ่ง กลุ่มหนึ่งมีตั้ง ๔๐ ล้านเม็ด เห็นไหมครับ แล้วต้นทุนถูกมาก เม็ดละ ๕๐ สตางค์ 
มันถมประเทศไทยมิดแน่เลยถ้าหากว่าเราใช้แนวทางการปราบปรามแบบเดิม ๆ ก่อน วันนี้ 
ก็ยังใช้อยู่แนวทางของการด าเนินการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งกระผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า
มาตรการปราบปรามยาเสพติดมี ๕ มาตรการเดิม แล้วเราก าลังจะเพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งมาตรการ  
 
               - ๑๗๙/๑ 
 
 
 



๓๔๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๗๙/๑ 
 
มาตรการเดิม  ๑. ป้องกัน  ๒. ปราบปราม  ๓. ฟื้นฟู  ๔. บูรณาการ และแนวทาง
ต่างประเทศ ๕ มาตรการ ตรงนี้ถ้าเราท าอย่างนี้ก็เป็นอย่างท่ีท่านอภิปรายกันว่ามันมากขึ้น ๆ 
เพราะโรงงานท่ีผลิตยาบ้าท่ีอยู่ในต่างแดนนั้นก าลังผลิตสูงมาก ยาบ้าในอดีตท าจากพืชฝิ่น
หรือหญ้าชนิดหนึ่งท่ีอยู่ในประเทศจีนมาท าเป็นหัวเชื้อ หญ้ามาฮวง แต่วันนี้มาจากสารเคมี
เป็นถัง ๆ มาจากเบนซิลไซยาไนด์ (Benzyl cyanide) เป็นสารตั้งต้นโดยแท้เลย ซึ่งก็มาจาก 
โซเดียมไซยาไนด์ (Sodium cyanide) กับเบนซิลคลอไรด์ (Benzyl chloride) ท าปฏิกิริยา
กันแล้วก็เป็นเบนซิลไซยาไนด์ (Benzyl cyanide) เป็นสารตั้งต้นท่ีห้ามน าเข้า ส่งออก และ
รัฐบาลก็ได้ด าเนินการในแนวทางซึ่งสอดคล้องกับค าถามท่ีท่านพูดถึงจังหวัดหนองบัวล าภู 
ท่ีมีการทารุณโหดร้าย ท าร้ายประชาชนให้เสียชีวิตอะไรต่าง ๆ นะครับ 
  ในแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดขอให้ท่านท้ังหลายได้สบายใจ 
งบประมาณท่ีเคยได้เกี่ยวกับเรื่องของการบูรณาการปีหนึ่งประมาณ ๗,๐๐๐ ล้านบาทนั้น 
เราด าเนินการจับกุมยาบ้า เม็ดยานี่จับกุมได้เหมือนเดิมนะครับ แต่กระผมไม่ค่อยไดส้นใจเลย 
กระผมพูดตามตรงว่ามันจะมากจะน้อยอย่างไร เท่าไร แต่กระผมไปสนใจผลพวงคือคนท่ี 
ค้ายา ถ้าเรามานับเม็ดยาอย่างเดิม ๆ ยามันเป็นโรงงาน เคยผลิตแค่โรงงานละ ๖๕,๐๐๐ เม็ด 
แต่วันนี้โรงงานหนึ่งไปตั้ง ๔ ล้านเม็ด ถ้าเรายังมาคิดดูเรื่องเม็ดยาอย่างเดียวว่ามันมีเ ท่าไร 
อะไร ท่ีไหน อย่างไร มันโบราณมาก แล้วสภาผู้แทนราษฎรพวกเราก็ช่วยกันออกกฎหมาย 
ไปแล้ว กฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นมันจบไปเมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระผมได้ขอบคุณ
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดอันนี้ออกมาแล้ว แต่เราต้อง
ยอมรับว่าโรงงานผลิตยาบ้ามีก าลังมากขึ้น แต่การด าเนินการตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีเรา
กระผมบอกยังไม่เท่าไร อันนี้ต้องพูดกันตามตรงแล้วยังไม่เท่าไร การยึดทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายยาเสพติดสามารถประเมินหรือค านวณได้ย้อนหลังถึง  ๑๐ ปี ดูถึง ๑๐ ปี และ 
หากว่าผู้ค้ายารายนั้น ๆ ได้เงินจากการค้ายาเสพติดแล้วเอาไปใช้อย่างอื่นหมด เราก็สามารถ
ท่ีจะไปยึดทรัพย์สินอื่น ท่ีว่าทรัพย์สินทดแทนหรือซับซทิทูทแอสเซต (Substitute Asset) 
ตรงนี้มาด าเนินการได้ และเราท าอะไรไปได้เท่าไรแล้ว ก่อนท่ีกฎหมายจะออกมาใช้บังคับ  
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระผมมองดูแล้วว่าเรายังใช้กฎหมายไม่เป็น กระผมเลยตั้ง
คณะท างานพิเศษขึ้นคณะหนึ่งคือชุดพาลีปราบยา พาลีปราบยาเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียน 
ท่ีติดตามดูธุรกรรมทางการเงิน แล้วก็สืบทรัพย์ ในเส้นทางท่ีชุดพาลีปราบยา ตามกราฟิก  



๓๕๐ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ    สมร ๑๗๙/๒ 
 
(Graphic) ท่ี ๑ ท่านดูนะครับ เส้นกลางท่ีด าเนินการมา เลข ๑ เลข ๒ เลข ๓ เลข ๔ เลข ๕ 
เลข ๖ เลข ๗ คือการด าเนินคดีอาญา และในส่วนทางขวามือในล าดับท่ี ๕ ล าดับท่ี ๖  
ล าดับท่ี ๗ ล าดับท่ี ๘ ล าดับท่ี ๙ เป็นการด าเนินการคดียาเสพติดเป็นการยึดทรัพย์  
ถ้าหากว่าทรัพย์สินของบุคคลคนนั้นซึ่งมีคดียาเสพติดอยู่ มีทรัพย์สินซุกซ่อนอยู่ท่ีไหน 
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ในแนวทางด้านขวามือนี้ก็ด าเนินการ เป็นแนวทางของ
กฎหมาย แต่สิ่งหนึ่งท่ีกระผมอยากเรียนโดยสรุปว่าเมื่อเราได้ตรวจสอบตามสเตตเมนต์ 
(Statement) ของกลุ่มผู้ต้องสงสัย เป็นกลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่มแรกที่ด าเนินการมีเจ้าหน้าท่ีของ
ดีเอสไอ (DSI) ท่านหนึ่ง ตอนนี้เกษียณไปแล้ว ชื่อคุณรัศมี สีตลวรางค์ เป็นนักบัญชีเก่า  
ก็เลยเอาสเตตเมนต์ (Statement) ของธนาคารมาดู กลุ่มเล็ก ๆ ขยาย ขยาย ขยายไป  
เป็นวงเงินไม่น้อยเลยนะครับ หลายพันล้านท่ีด าเนินการ ------------------------------------------ 
 

 - ๑๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๑ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๘๐/๑ 
 
แล้วก็ขณะนี้การด าเนินการของชุดพาลีปราบยาซึ่งเป็นโรงเรียน ท่ีกระผมเรียนแล้วว่า 
เป็นโรงเรียนท่ีขยายผลในการท่ีจะจัดการกับพ่อค้ายาเสพติด ในเรื่องของการสืบทรัพย์ 
และด าเนินการในคดีท่ีเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล เพราะว่าคนได้เงินจากการค้ายาแล้ว 
ก็ไปเป็นโต๊ะบอล มันก็พัวพันกันไปพัวพันกันมา แล้วในเรื่องของการด าเนินการบางครั้งถ้าเรา
ไม่เอาจริงเอาจังคดีเหล่านั้นก็หลุดจากศาล เพราะพยานหลักฐานก็กลัวไม่ค่อยท่ีจะให้ 
ความร่วมมืออะไรท้ังสิ้น กระผมอยากให้ไปดูท่ีสถิติของการยึดทรัพย์ จี ๒ (G2) นะครับ 
ทรัพย์สินโดยปกติแล้วก่อนท่ีเรามีพาลีปราบยา ดูในปี ๒๕๕๘ เราอายัดได้แค่ ๙๕๖ ล้านบาท 
และยึดทรัพย์สินเข้ากองทุนได้ ๓๐ ล้านบาท แต่ในปี ๒๕๖๔ ยึดอายัดได้ ๗,๓๔๖ ล้านบาท 
ซึ่งในปีนี้มีชุดพาลีปราบยามาด าเนินการ อย่างท่ีกระผมได้เรียนแล้วว่าเราเรียนเหมือนเป็น
โรงเรียน ในชุดพาลีปราบยานี้มีใครบ้าง กระผมเรียนนิดหนึ่งครับ มีดีเอสไอ (DSI) ป.ป.ส. 
บช.ปส. แล้วก็ในส่วนของกรมสรรพากร ปปง. และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมาร่วมด าเนินการ 
เหมือนเรามาเปิดโรงเรียน โรงเรียนท่ีส าหรับการสืบหาทรัพย์สิน ยึดทรัพย์ และด าเนินการ
ตรงนี้ แล้วในปี ๒๕๖๕ ท่ีกระผมตั้งเป้าหมายว่าจะยึดอายัดให้ได้ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  
แต่เราก็สามารถด าเนินการและยึดอายัดได้ ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท แล้วยึดเข้ากองทุนได้ 
๒,๐๐๗ ล้านบาท ท่านเทียบดูนะครับ ปี ๒๕๕๘ หรือก่อนหน้านั้นปีหนึ่ง ๆ ท่ีเราไม่มีประมวล
กฎหมายยาเสพติดนี่  ปีหนึ่งได้ ๒๐ ล้านบาท ๓๐ ล้านบาท ยึดเข้ากองทุน แต่ทีนี้ 
พอเราเริ่มใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีเมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และในปี ๒๕๖๖ 
คือปีนี้กระผมตั้งเป้าไว้เท่าไรรู้ไหมครับ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งเป้าของการยึดอายัดไว้ 
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วเมื่อเปรียบเทียบดู ท่านดูเมื่อปี ๒๕๕๕ ใช้กฎหมายเดิมยึดอายัด 
ได้แค่ ๙๕๖ ล้านบาท แล้วเราเห็นแล้วว่านี่แค่ ๓ เดือนแรก คือเดือนตุลาคม พฤศจิกายน 
ธันวาคม ๓ เดือนเราท าการยึดอายัดได้ ๒๑,๐๙๓ ล้านบาท นี่คืออิทธิพลหรือแนวทาง 
ของการท างานซึ่งมีพาลีปราบยา แล้วก็มีประมวลกฎหมายยาเสพติด กระผมถึงกล้า 
ประกาศว่าเราจะยึดอายัดให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วการท าคดีท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด 
ในอดีตต้องใช้เวลาประมาณ ๘ ปีกว่าจะถึงศาลฎีกา แล้วก็คดีทรัพย์และคดีอาญาอยู่รวมกัน 
เวลาถึงฎีกาหลุด หลุดก็ต้องคืนทรัพย์สินเขาท้ังหมด แต่ว่าประมวลกฎหมายยาเสพติด 
คดีทรัพย์และคดีอาญาแยกออกจากกัน ถึงเจ้าตัวเขาจะสู้คดีหลุด แต่ว่าคดีทรัพย์ก็ต้องมา
ชี้แจงว่าทรัพย์สินนี้ท่านได้แต่ใดมา ถ้าผ่านได้ ชี้แจงได้ก็ต้องไป ปปง. อีกนะครับ ถูกต้อง 



๓๕๒ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ       ธมนธรณ์ ๑๘๐/๒ 
 
ตามกฎหมายไหมท่ีได้มา หรือไม่ก็ต้องส่งไปกรมสรรพากรต่อ คดีความต่าง ๆ การด าเนินการ
ตรงนี้ถ้าเราท ากันอย่างจริงจัง แนวทางท่ีเราจะต้องมาอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรว่ายาบ้า
เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้ว -------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๓ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๘๑/๑ 
 
กระผมดูจากการแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนปีหนึ่งมีโทรศัพท์เข้ามา สายด่วน ๑๓๘๖ 
เบอร์โทรศัพท์ของ ป.ป.ส. นี่ครับ ปีหนึ่งแค่ ๑๖,๐๐๐ ครั้งเท่านั้นเอง ท้ัง ๆ ท่ีประเทศไทย 
มีตั้ง ๗๕,๐๐๐ หมู่บ้าน แต่มีโทรศัพท์แจ้งมาแค่ ๑๖,๐๐๐ ครั้ง แสดงว่ายามันไม่มีมากจริง 
หรือเปล่า หรือคนกลัวตาย คิดว่าเป็นเรื่องของคนกลัวตายถึงไม่ยอมแจ้ง เมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมา
กระผมได้เปิดโครงการท่ีให้พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสและเป็นความลับ  ใช้ในระบบ 
บล็อกเชน (Blockchain) หรือคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ในการแจ้ง ไม่ต้องบอกชื่อ 
แล้วก็มีแอปพลิเคชัน (Application) ท่ีแสดงให้เห็น แล้วก็มีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้รางวัลกับผู้แจ้งเบาะแส และคนท่ีแจ้งเบาะแสตามกฎหมายใหม่  ท่ีกระผมมั่นใจว่า 
เราจะสามารถปราบปรามยาเสพติดได้  คนท่ีแจ้งว่าทรัพย์อยู่ ท่ีไหนได้ ๕ เปอร์เซ็นต์ 
ของการยึดทรัพย์ แล้วท่ีท่าน ส.ส. ขออนุญาตท่ีเอ่ยชื่อ ท่านมงคลกิตติ์บอกว่าจะเอายา 
ไปเวียนกัน ไม่นะครับ ยาไม่เวียนกัน เพราะในส่วนของเจ้าหน้าท่ีได้รางวัล ๒๕ เปอร์เซ็นต์  
๕ เปอร์เซ็นต์ของคนแจ้งเบาะแส แต่เจ้าหน้าท่ีได้ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ได้ตั้งแต่การจับกุม ได้จาก
พนักงานสอบสวน อัยการ เจ้าของส านวน ขยายผลในส่วนของการด าเนินการต่าง ๆ เหล่านี้
จนถึงขายทอดตลาด ในส่วนราชการได้ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ คนแจ้ง ๕ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น
ถ้าเราเข้าใจกฎหมายนี้อย่างลึกซึ้งท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องไปบอกประชาชน 
ให้แจ้งเบาะแส แล้วก็ส่วนข้าราชการท่ีด าเนินการในเรื่องของการสืบเสาะหาทรัพย์สิน 
หรือเครือข่ายยาเสพติดตรงนี้เขาได้เงิน แต่กระผมเรียนยืนยันเลยว่ามีชุดพาลีปราบยา 
ท่ีเข้าใจ เจ้าหน้าท่ีต ารวจต่างจังหวัดน้อยมากและมีเข้าใจไม่กี่คน เรายังไม่ได้ใช้กฎหมาย  
ได้อย่างเต็มท่ี ในการด าเนินการตรงนี้จึงเป็นเรื่องท่ีเรายังต้องมาพูดกันในสภาว่ายาบ้า 
มันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด กระผมเรียนข้อเท็จจริงให้ฟังว่าถ้าเราได้ใช้ในเรื่องของ 
ข้อกฎหมายและการปฏิบัติ อย่างท่ีกระผมได้กราบเรียนไปแล้วนั้น มันจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด
นะครับ 
  ในส่วนของตู้ห่าว ป.ป.ส. ไม่ได้ด าเนินคดีทางอาญา เพราะอาญาเป็นส่วนท่ี
ต ารวจเขาด าเนินการอยู่ ป.ป.ส. ก็รับในเรื่องของการอายัดทรัพย์สิน ในขณะนี้ ป.ป.ส.  
ได้อายัดทรัพย์สินไปแล้ว ๕,๔๖๐ ล้านบาท และก าลังจะด าเนินการอีก ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ก าลังตรวจสอบและเตรียมอายัด ในส่วนของการด าเนินการ ในส่วนนี้ถ้าเป็นทรัพย์สินท่ีเป็น
ยาเสพติดท้ังหมด ท่านลองคิดดูนะครับ ๘,๐๐๐ ล้านบาทนี่ คนท่ีแจ้งเบาะแสทรัพย์สินตรงนี้ 



๓๕๔ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ          ฐานวีร์ ๑๘๑/๒ 
 
เป็นคุณชูวิทย์ คุณชูวิทย์จะได้ ๕ เปอร์เซ็นต์ของ ๘,๖๕๑ ล้านบาท เพราะฉะนั้นในการ
ด าเนินการปราบปรามยาเสพติดกระผมว่าถ้าทุกคนเข้าใจ มันก็จะมีแนวทางในการแก้ปัญหา
ซึ่งไม่ได้ยากเหมือนอย่างท่ีคิดนะครับ  
  กราฟิก (Graphic) ท่ี ๔ ดูสถิติการจับกลุ่มยาเสพติด ปี ๒๕๖๕ ผู้ต้องหา 
๒๖๖,๐๐๐ กว่าคน ปี ๒๕๖๔  ๓๕๖,๐๐๐ กว่าคน ตัวเลขตรงนี้กระผมอยากให้ดู แล้วก็
กระผมอยากจะไปตอบค าถามของท่าน ส.ส. สงวนว่าคนล้นคุก----------------------------------- 
 

- ๑๘๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๕ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ           วีรุทัย ๑๘๒/๑ 
 
เพราะคนยังยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ยังไม่เข้าใจแนวทางของกฎหมายใหม่  ท้ังเจ้าหน้าท่ี 
และพี่น้องประชาชนท่ีจะแจ้ง เบาะแส ก่อนท่ี กระผมเข้ ามาเป็นรัฐมนตรีว่ าการ 
กระทรวงยุติธรรมครั้งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ คน และมีผู้ต้องขังระหว่าง 
อีกประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน รวมแล้วเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ คน วันนี้ ท้ัง ๒ อย่างรวมกัน 
ก็ ๓๐๐,๐๐๐ คน แล้วกระผมดูแล้วแนวโน้มผู้ต้องขังต้องล้น เพราะว่าการใช้กฎหมาย 
ยังไม่ได้สัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มท่ี ก็ต้องฝากรัฐบาลหน้าด้วย ไม่รู้ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องดูว่า
กฎหมายนี้มันสัมฤทธิ์ผลเพราะยึดทรัพย์ แล้วก็ตัดวงจร  
  ท่านลองดูในกราฟิก (Graphic) ท่ี ๕ นะครับ ผู้ต้องขังเข้าไปอยู่ในเรือนจ า 
ฝึกอาชีพ ฝึกแล้วกลับมาอยู่บ้านก็ไม่มีงานท าอีก รัฐบาลพยายามหางานโดยให้บริษัท 
ได้สิทธิประโยชน์  ภาษีอากรอะไรต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้งาน เมื่อไม่มีงานท า ไม่มี เงินใช้   
ก็ไปค้ายาอีก ไปส่งยาอีก ติดคุกเข้า ๆ ออก ๆ บางคน ๕ ครั้ง ๗ ครั้ง ไปดูต่าง ๆ เหล่านั้น 
กระผมเลยคิดว่าในแนวทางถ้าเราสามารถหางานให้เขาท าได้ เมื่อเขามีงานท ามันก็จะมีเงินใช้ 
ผู้ต้องขังในขณะท่ีก าลังจะพ้นโทษมีโอกาสได้พักโทษ อย่างเช่นจ าคุกไปแล้ว ๒ ใน ๓  
เหลืออีก ๑ ใน ๓ ประพฤติดี ปฏิบัติดี เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมก็สามารถพักโทษได้ กระผม 
จึงมีแนวนโยบายไอเดีย (Idea) ซึ่งต้องการอยากให้คนพวกนี้ไม่ต้องกลับเข้าไปในคุกอีก 
เพราะว่าเขามีงานท าแล้ว เขามีเงินแล้ว ก็คิดสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ซึ่งด าเนินการ
ไปแห่งหนึ่งแล้ว ได้รับความสนใจจากนักลงทุน แล้วก็ญาติพี่น้องของผู้ต้องขังสนใจ ในขณะนี้
ก็ได้น าเอาผู้ต้องขังมาด าเนินการ ถ้าหากว่าเราสร้างนิคมอุตสาหกรรมออกไปท้ัง ๕ ภาค  
ภาคกลางตอนเหนือ ภาคกลางตอนใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ก็จะเป็นท่ีฝึกงาน 
และเป็นท่ีท างานของบุคคลหรือผู้ต้องขังท่ีพ้นโทษที่แห่งหนึ่งประมาณ ๔,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ คน 
ถ้าเราบอกเอาแมกซิมัม (Maximum) เลยเรารับผู้ต้องขังสัก ๒๐,๐๐๐ คน แล้วเป็นแรงงาน
จากส่วนอื่นด้วย ก็จะประหยัดในการสร้างเรือนจ านิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง  ประหยัด 
การสร้างเรือนจ าไปถึง ๕ แห่ง ๕ แห่งเป็นเงินถึง ๘,๐๐๐ ล้านบาท แห่งละ ๑,๖๐๐ ล้านบาท  
ประหยัดเงิน และถ้าท้ัง ๕ ภาคเลยนี่ เอา ๕ คูณ ๘,๐๐๐ ก็ประหยัดถึง ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท  
เป็นการประหยัดเงิน นิคมอุตสาหกรรมนี้เอกชนลงทุน แต่เราให้ผู้ต้องขังท่ีใกล้พ้นโทษ  
พักโทษออกไปตามกฎระเบียบท่ีมีอยู่แล้วเข้าไปท างาน ไปฝึกงาน ------------------------------- 
               - ๑๘๓/๑ 



๓๕๖ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๘๓/๑ 
 
แล้วก็ความรู้ท่ีได้จากการเรียนหรือฝึกอบรมท่ีอยู่ในเรือนจ าหรือในห้องขังก็ได้ด าเนินการ  
ตรงนี้ แล้วก็ได้มีรายได้ด้วย คนหนึ่งประเมินดูแล้วท าบ้าง พักบ้าง คนละ ๘,๐๐๐ บาท 
ต่อเดือน ๕ ภาค ภาคละ ๒๐,๐๐๐ และ ๑๐๐,๐๐๐ คน ๕ ภาคก็เป็นเงิน ดูแล้วปีหนึ่งจะมี
เงินมาสะพัดอีกประมาณ ๙,๖๐๐ ล้านบาท นี่คือนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ครบไป ๕ ภาค 
ซึ่งกระผมท าเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ ได้กราบเรียนท่ีประชุมของ ครม. ให้ทราบว่า
เรามีแนวทางในการท่ีจะสร้างงานให้กับผู้ต้องขัง อย่างเช่นแห่งแรกสร้างท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 
เพราะจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานส่วนใหญ่เป็นเมียนมา เมียนมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด 
ถ้านิคมอุตสาหกรรมส่วนนี้ไปสร้างก็มีผู้คนเห็นด้วยนะครับ 
  มาถึงส่วนของจังหวัดหนองบัวล าภูนะครับ ท่ีมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ได้อภิปรายไว้ว่าเหตุการณ์รุนแรงท่ีจังหวัดหนองบัวล าภูรัฐบาลไปท าอะไรบ้าง ได้แก้ไขปัญหา
อะไรบ้าง สั้น ๆ ครับ ในส่วนท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาก าหนดการประชุมเพื่อเป็น 
การสั่งการเร่งด่วน และให้กระทรวงยุติธรรมเป็นเลขานุการ ประชุมในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
อาวุธปืน การกวดขันจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ๒๙,๔๖๔ คดี เพิ่มคุณสมบัติ 
ผู้ยื่นขออนุญาตท้ังก่อนและภายหลังออกใบอนุญาต  ให้ เพิ่มคุณสมบัติ  อย่างเช่น 
ใบรับรองแพทย์ เป็นคนปกติดีหรือเปล่า หรือรับรองความรู้ จักหน่วยงาน และจัดการ 
กับอาวุธปืนท่ีไม่ได้รับใบอนุญาต แล้วก็ร่าง พ.ร.บ. อาวุธปืนอยู่ในระหว่างเปิดรับฟัง 
ความคิดเห็น ในมาตรการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการควบคุมสารเคมี 
หรือสารตั้งต้น ก็ได้ปิดสารเคมีท่ีเคยส่งออกไปเมียนมา อย่างพวกโซเดียมไซยาไนด์ (Sodium 
cyanide) เราส่งไปประมาณ ๘๐๐ กว่าตัน ก็ปิดตายไม่ให้ส่งไป แล้วก็เรายังอายัดโซเดียม
ไซยาไนด์ (Sodium cyanide) ได้ ๒๒๐ ตัน ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง การตรวจยึดคาเฟอีน  
และในส่วนอื่น ๆ น าอีเอ็ม (EM) มาใช้กับผู้ต้องขังท่ีติดยาอย่างรุนแรง และมาตรการ 
การบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ตามประมวลยาเสพติด พวกท่ี 
ติดยาแรง ๆ ๑๘,๐๒๑ ราย และส ารวจศูนย์คัดกรองต าบลทุกต าบลขึ้นทะเบียนแล้ว  
๙,๔๗๓ ศูนย์ จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนขึ้นทะเบียนแล้ว 
๑,๐๘๐ แห่ง เป็นงานฝากในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาเป็น
ประธาน และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต พัฒนาดูระบบสุขภาพจิต และแผน
เผชิญเหตุในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานประกอบการ ดูระบบผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด 



๓๕๗ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ                     ชญาภา ๑๘๓/๒ 
 
ท่ีมีความเสียงสูงต่อความรุนแรง จัดหาหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดทุกโรงพยาบาล 
และโรงพยาบาลท่ัวทุกจังหวัด เพ่ิมกระบวนการบ าบัด ฟ้ืนฟูชุมชน ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ จัดท่ีพักเพ่ือดูแลในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ให้ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ก าชับ  
  ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมท าอะไรบ้าง อันนี้อยากให้ท่านสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรได้น าเอาไปใช้ได้เลยนะครับ ในเรื่องพระราชบัญญัติค่าทดแทน คือการปรับแก้
อัตราเยียวยาให้สูงขึ้นนะครับ ------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๘ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๑๘๔/๑ 
 
โดยปกติแล้วกรณีการเสียชีวิตท่ัวไปเราจ่ายค่าตอบแทนการตาย ๕๐,๐๐๐ บาท จัดท าศพ 
๒๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดอุปการคุณ ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับขึ้นเป็นการตอบแทนการตาย 
เป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนอื่นเท่าเดิม และเพิ่มค่าเสียหายอื่นเป็นรายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
แต่ในอัตราใหม่ท่ีกระทรวงยุติธรรมท าให้ในกรณีท่ีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ ท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่น  
เป็นพลเมืองดีนี่ เราตอบแทนการตาย ๔๕๐,๐๐๐ บาท ค่าท าศพก็เพิ่มเป็น ๔๕,๐๐๐ บาท 
ค่าอุปการคุณ ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหาย ๔๐,๐๐๐ บาท รวมแล้ว ๑ ราย ๕๗๕,๐๐๐ บาท 
ก าลังเข้า ครม. ให้อยู่ในส่วนต่าง ๆ ตรงนี้กระผมพยายามพูดเร็ว ๆ เหลืออีกประเด็นเดียว  
  สุดท้ายกราฟิก (Graphic) ท่ี ๗ ขอพูดนิดเดียวครับ คือกระทรวงยุติธรรม
เสนอกฎหมายท่ีใช้งานได้เลย ๙ ฉบับ แล้วยังค้างคาในสภาอยู่ ๔ ฉบับ และเตรียมร่างอยู่อีก 
๑๐ ฉบับ แต่ในฉบับท่ีกระผมเอาเข้าคณะรัฐมนตรีขอหลักการแล้วมันจะเป็นประโยชน์ 
กับพี่น้องประชาชนมากเลย ฉบับแรก ลอว์ ออฟ เอฟฟิเชียนซี (Law of efficiency) คือ 
คนไม่ค่อยกล้าเซ็นหนังสือกันในขณะนี้ เป็นข้าราชการบ้าง อบต. หรือท้องถิ่น  ท้องท่ีนี่  
อะไรท่ีไม่ตั้งใจคดโกง มันผิดพลาดโดยอะไรก็แล้วแต่ ก็ถือว่าไม่มีความผิด แล้วก็ให้ฟ้องร้อง
กันยากขึ้น เพราะอะไรทุกวันนี้ร้องกันง่ายเหลือกัน สอบกันง่ายเหลือเกิน จนไม่เป็น  
อันท างานท าการ กระผมเสนอร่างเข้าไปแล้ว ทุกคนก็บอกดีมาก  
  อีกส่วนหนึ่งกระผมบูรณาการร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวกับปศุสัตว์  ตั้ งแต่ 
การเพาะเลี้ยง การแข่งขันให้มีมาตรฐาน หรือการถ่ายทอดสดออกไปท่ีไหน อย่างไร  
เขาก็ขออนุญาตได้แล้วนะครับ อย่างเช่นเรื่องของการพนันชนไก่ ชนวัวท าได้ รัฐได้อะไรครับ 
ได้ค่าใบอนุญาต ๓๐๐ บาท เล่นกัน เห็นไหมครับถูกจับพัลวัน ก็ท าให้มันถูกกฎหมายเสียเลย 
ในขณะนี้ก็คือการบูรณาการส่งเสริมปศุสัตว์ให้มีเพดิกรี กระดาษอีกแผ่นหนึ่งขายได้ 
อีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องของการบูรณาการกฎหมายหลายกระทรวง ๘ กระทรวง  
ซึ่งกระผมได้เสนอหลักการเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้ว ในสภานี้ก็คงไม่ได้เอามาพิจารณา  
ก็ขออนุญาต ขอให้ท่านได้กลับมาเป็นผู้แทนราษฎรมาช่วยกันพิจารณาต่อในสมัยหน้า  
ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ตามท่ี 
ท่านจุลพันธ์ได้แถลงพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ใช้เวลาครบตามข้อตกลง ฝ่ายรัฐบาลกับพรรค  
 



๓๕๙ 

สผ ๒๘/๒๕๖๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ      สุพิชชาย์ ๑๘๔/๒ 
 
ร่วมรัฐบาลก็ไม่มีรายชื่อมาแล้ว วันนี้ก็ขอพักประชุม แล้วมาต่อเช้า วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ 
พฤษภาคม เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาตรง เพราะเราต้องเสร็จก่อนเท่ียงคืนนะครับ  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  รายชื่อในช่วงเช้าทางวิป (Whip)  
ฝ่ายค้านได้ส่งในเบื้องต้นแล้ว ก็พร้อมจะเริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาตรงวันนี้ครับ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ขอกลับมา
ประชุมตรงเวลานะครับ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ทางรัฐบาลด้วยนะครับ กราบขอบพระคุณ
มากครับ ขอพักประชุมครับ 
 

พักประชุมเวลา ๐๑.๓๐ นาฬิกา 
 



 




